Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Giới thiệu
Nhóm dịch: Yoona Soshi Sone- Nguyễn Gia Hân 16 tuổi ,rất rất xinh đẹp ,tinh nghịch cà tính và lanh lung đặc biệt ghét con trai lăng nhăng. cao1. 74 chỉ số IQ (300-300).

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tu-dai-cong-chua-tai-nang-va-tu-dai-cong-tu-lanh-lung

Mục lục

1. Chương 1

2. Chương 2

3. Chương 3

4. Chương 4

5. Chương 5

6. Chương 6

7. Chương 6

8. Chương 6

9. Chương 6

10. Chương 7

11. Chương 8

12. Chương 9

13. Chương 10

14. Chương 11

15. Chương 12

16. Chương 13

17. Chương 14

18. Chương 15

19. Chương 16

20. Chương 17

21. Chương 18

22. Chương 19

23. Chương 20

24. Chương 21

25. Chương 22

26. Chương 23

27. Chương 24

28. Chương 25

29. Chương 26

30. Chương 27

31. Chương 28

32. Chương 29

33. Chương 30 :game Star

34. Chương 31 Fashion

35. Chương 32

36. Chương 33:welcome To Hạ Long

37. Chương 34 Hạ Long City

38. Chương 35:tỏ Tình

39. Chương 36 Kiss Bất Ngờ

40. Chương 37:rắc Rối

41. Chương 38

42. Chương 39:

43. Chương 40 Tổn Thương –hiểu Nhầm

44. Chương 41 Trở Về -cúp Học

45. Chương 42:bắt Cóc

46. Chương 43 Lo Lắng

47. Chương 44 Chủ Quan -nguy Hiểm

48. Chương 45 Manh Mối

49. Chương 46 Thất Bại

50. Chương 47

51. Chương 48 Ghen

52. Chương 49

53. Chương 50

54. Chương 51

55. Chương 52:bắt Đầu

56. Chương 53: Mở Màn

57. Chương 54:khởi Động Đầy Sức Sống

58. Chương 55:kết Thúc Đầy Ấn Tượng

59. Chương 56

60. Chương 57

61. Chương 58 Làm Lành Và Kế Hoạch

62. Chương 59

63. Chương 60.welcome To Hồ Chí Minh

64. Chương 61.1

65. Chương 61

66. Chương 62: Sống Thật Với Tuổi 16

67. Chương 63: Kế Hoạch Bị Thất Bại

68. Chương 64:trả Thù

69. Chương 65

70. Chương 66:có Được Hạnh Phúc

71. Chương 67tôi Hình Như Đã Yêu Em Mất Rồi !

72. Chương 68:đồ Ngốc ! Tôi Yêu Em

73. Chương 69

74. Chương 70:trổ Tài

75. Chương 71:xin Lỗi Chúng Ta Ko Thể !

76. Chương 72

77. Chương 73:chọc Tức -giận -làm Lành

78. Chương 74:đính Hôn ........trùng Hợp Hay ...có Duyên

79. Chương 75:tình Địch

80. Chương 76:người Yêu Cũ ...............nơi Bắt Đầu Những Giắc Dối

81. Chương 77:khơi Động Âm Mưu

82. Chương 78:phải Giải Quyết Như Thế Nào Đây ????

83. Chương 79:lần Hẹn Hò Đầu Tiên !!!!

84. Chương 80

85. Chương 81:liệu Có Hiểu Lầm !

86. Chương 82:liệu Có Làm Tổn Thương Nhau ???

87. Chương 83:điều Tra

88. Chương 84:chuẩn Bị

89. Chương 85:hiểu Lần Khiến 2 Ta Xa Nhau !!!!!!

90. Chương 86:: Hiểu Nhầm Khiến 2 Ta Xa Nhau!!!!- P2

91. Chương 87:hiểu Lầm Khiến 2 Ta Xa Nhau!!!! – P3

92. Chương 88: Hiểu Lầm Khiến 2 Ta Xa Nhau !!!!!p4

93. Chương 89 Rời Xa Để Biết Ta Mất Nhau!!!!!!

94. Chương 90

95. Chương 91

96. Chương 92:chìm Vào Công Việc Để Cố Quên Nhau !!!!

97. Chương 93 Truy Tìm Kẻ Đứng Sau

98. Chương 94: Ra Mặt

99. Chương 95: Vạch Mặt

100. Chương 96: Đồng Ý

101. Chương 97: Nguyễn Gia Hân Anh Nhớ Em!!!!!!!!!!!!

102. Chương 98: Quên Em Anh Không Làm Được!!!!!!!

103. Chương 99: Níu Kéo Hay Để Em Ra Đi

104. Chương 100: Dù Còn Yêu Nhưng Anh Sẽ Chúc Em Hạnh Phúc!!!!!!!!!

105. Chương 101: Bên Em Không Phải Anh

106. Chương 102

107. Chương 103: Liệu Có Tha Thứ

108. Chương 104: Sự Trở Lại Của Nayoung !!!!!!!!!!!!

109. Chương 105: Lễ Đính Hôn

110. Chương 106 : Nhìn Em Bên Người Anh Đau !!!!!!!

111. Chương 107 : Đua Xe

112. Chương 108 : Tai Nạn _ Danh Giới _ Chặng Đua Tử Thần

113. Chương 109: The End

114. Chương Ngoại Truyện

115. Chương Phần Ii

116. Chương 110 :café Không Đường Và Hương Vị Tình Yêu

117. Chương 111:: Khởi Đầu Những Rắc Rối _ Kế Hoạch Nhiều Năm Được Bắt Đầu !!!

118. Chương 112: Trở Về

119. Chương 113: Buổi Chụp Hình

120. Chương 114 . Mắc Câu_hợp Tác

121. Chương 115: Ghen

122. Chương 115: Ghen

123. Chương 116: Hạnh Phúc Đến Quá Dễ Chăng!!!!!

124. Chương 117

125. Chương 118: Chúng Ta Li Hôn Đi_p1

126. Chương 119

127. Chương 120: Tha Lỗi Cho Anh Nhé Vk!!!!!

128. Chương 121: Chống Chọi Bệnh Tật:

129. Chương 122: Một Màn Kịch Hoàn Hảo

130. Chương 123

131. Chương 124

132. Chương 125

133. Chương 126: Bắt Cóc

134. Chương 127:nguy Hiểm_định Mệnh (p1)

135. Chương 128: Nguy Hiểm_định Mệnh (p2)

136. Chương 128: Nguy Hiểm_định Mệnh (p2)

137. Chương 129: Kết Thúc

1. Chương 1

CHAP 1

Taị paris –Pháp

Trong 1 căn biệt thự vô cg nguy nga màu hồng .Tại một căn phòng to rộng và rất đẹp có một cô gái dg nằm trên 1 chiếc giường to màu trắng ,cô giái vô cg xinh đẹp làn da trắng ngần .Đột nhiên chiếc I phone 5 vang lên bài nhạc chuông Galaxy Supernova

Oh ! my boy nanika ga (na -na- na na-na )Hiso Hiso Someone Talking (ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)nee zuttoLooking at you lo-looking at you I looking at you lo – looking Ianata miteru wanee sore wa Killer boyish na Supernovaunmei no Supernovamajikaru na Supernovagingakei sukeeru kan de Number 1 !uneru base line like na shooting star, a et!(tu-tu-tu-tu-tu-tu)Cutest!(tu-tu-tu-tu-tu-tu)Girls in …(tu-tu-tu-tu-tu-tu)in the GALAXY ! GALAXY ! oh !( oh – oh – oh – oh – oh – oh – oh )uwasa no mato da wa!( yeah-eh-eh-eh-eh-eh-eh)taito na hippu rain wa marude(tu-tu-tu-tu-tu-tu)Cutest!(tu-tu-tu-tu-tu-tu)Girls in…(tu-tu-tu-tu-tu-tu)in the GALAXY ! GALAXY ! oh !

Nó ghé tai vào chiếc điện thoại :

- ai mà lại gọi sớm vậy ko bit nữa hjxhjx?

- Cái con kia mày có bit bây jo là mấy jo ko mà vân ngủ trên giương thế hả ?

- Hừ Mai ak mày làm ji mà gọi tao sớm vậy ?

- Mày còn ns nữa CÓ VỀ VIỆT NAM KO HẢ?

- Trời ơi chưa sáng ra mày làm tao thủng mạc nhĩ thế hả ?

- Thế mày có về VN ko ?

- CÓ tất nhiên là về rùi hjhj .

- Thế thì nhanh lên 30’ nữa có mặt ở sân bay nha tao còn phả gọi 2 con của nợ kia nữa hjx.

- Ok

Nó ns rui chay vào lam VSCN rùi chạy thẳng ra sân bay với tâm trạng vô cg hào hứng vì đây là lần đầu về VN cg vs bọn bạn

Đúng 7’’30’ cả 4 cô gái gặp nhau ở trước sân bay .Nó diện chiếc váy hồng xòe nhìn như 1 thiên thần .còn Mai thì mặc chiếc váy màu vàng năng động .Thảo Anh diện chiếc váy đen bó sát ,còn Bảo Ngọc cg ko kém vs bộ áo phông đỏ và quần jean trở về VN .

Tại sân bay Nội Bài mọi ánh nhin đều dồn vào 4 cô gái xinh như những thiên thần .Cả 4 cg nắm tay nhau tung tăng trở về trên chiếc xe mui trần màu trắng của nhà nó

2. Chương 2

CHAP 2

TẠI 1 CĂN BIỆT THỰ MẦU VÀNG NGUY NGA NHƯ CUNG ĐIỆN

Sau 1 thời gian ngồi trên xe tán hết chuyện trên trời dưới đất thì cuối cùng cả bọn cg đến được biệt thự nhà nó .

-Vào thôi:Nó giục 3 đứa kia rùi loay hoay mở cửa

Cánh cửa từ từ mở ra trước mặt bọn nó ,thế rùi chẳng aj bảo ại chạy thẳng vào nhà ,chỉ khổ em Bảo Ngọc nhà ta phạ đi cất xe còn 3 đứa kia thì tung tang hớn hở chạy vào nhà(hjhj chj này hiền nhât mà máy bạn )

Bảo Ngọc mồm chữ A mắt chư O nhìn 3 con bạn lẩm bẩm:

-Cứ chờ đấy tí nữa bít tay ta (chị này hiền quá )

Bên trong biệt thự thì mí cô lao ngay vào sofa rên rỉ:

-Ui trời ui mấy tiếng ngồi trên máy bay rùi lại ô tô mệt chết đi đk :Nó

-Ukm đúng đấy ,sắp chết đến nơi rùi :T Mai ns theo

-Hừ thế còn B Ngọc đâu rùi nhỉ ?T Anh

-Ừ nó đâu thế nhỉ ?nó

Đột nhiên từ ngoài cửa một giọng ns đg vô cg giận dữ vang lên làm phá tan mọi câu hỏi của bọn nó :

-Gruw .CHÚNG MÀY NGON QUÁ TA BỎ MẠC TAO PHẢI ĐI CẤT XE 1 MÌNH

QUÁ ĐÁNG VỪA THUI NHA !(chị này đk nha dj cất xe mà cg phải rủ ban đi cg sao?)

Nó chữa cháy :

-UI bạn hiên sorry nhiều nha tụi mjk cg ko cố ý mà ..

-Không cố ý mà lại để tui ngoài đó chạy tót vào đây ……………….bla bla nhỏ làm cho 1 tràng kiến 3 cô bạn rơi vào tinh trang tra tấn lỗ tai khủng kiếp .T Anh thấy vậy xin lỗi rối rít

-B Ngọc ak bon tui bít lỗi rùi mà sorry lần sau ko tái phạm nữa hjhj.

-hừ lần sau mà thế thì ko xong với tao đâu .

-Rõ:-đồng thanh tập 1

Nghỉ đươc 1 lúc thì cả bọn thấy bụng đang kêu rinh rang .B Ngọc ns:

-Đi ăn đi ?

-ok :-đồng thanh tập 2

Vừa dứt câu cả 4 lao như thiêu thân ra ngoài còn nó thì chịu trách nhiệm là xuống lấy xe .Lần này nó lái mội chiecs xe mui trần màu đen bong nhoáng phi ra cổng ,3 con bạn nhảy tót len và cả bọn cg đến trung tâm thương mại W J lớn nhất Hà Nội .

Rồi chuyện j sẽ sảy ra vs 4 cô mòi cac ban đón xem chap 3 nha .đừng quên cho sone xin ý kiến

-

3. Chương 3

TẠI TT THƯƠNG MẠI W J _HÀ HỘI

Cả 4 cùng nhau tung tăng bước vào khu thương mại .Mọi ánh mắt đều dồn vào mí cô

-Ôi xinh quá !-Khách hang 1

-Xinh như thiên thần ý ! –Khách hàng 2

-Ui người đâu mà đẹp dữ vậy ?-khách hàng 3

Tuy nhiên mí nàng nhà ta đau có để ý vì ở nước ngoài bọn nó nge ốm rùi .Đôt nhiên tất cả các con gái từ trong ùa ra cổng nơi có sự xuất hiện của tứ đại công tử rất đẹp trai đg đứng .Bốn cô cg quay lại xem nhưng chang chó j thú vị nên đi thẳng vào trong .Để cho 4 hotboy ngơ ngác ( bọn hắn đó mí bạn ) vì đây là lần đầu bọn con giái nhìn tháy bọn hắn mà ko lao như thiêu thân ra .Thế rùi cả 4 cg bước vào .

Vào đến nơi bọn nó đi tìm ngay khu ăn uống .Sau khi ôn định chỗ ngồi thì bắt đầu gọi món .Chúng nó keu anh phuc vụ ra gọi món

các……..các ..tiểu thư ăn j ạ ?-hjhj sau khi bị đơ 1 lát thì anh phục vụ lên tiếng .

-Cơm chiên,2 xuất gà rán ,bò sườn ,kem dâu ..-nó

-Cơm,đùi gà ,sườn ,nc ép –Mai

-Cơm ,gà ,sườn ,kem –Anh

-Cơm ,gà .bò sườn ,2 ly kem ,bạc hà ,nho …-B Ngọc

Sau khi đánh chén xong bọn nó mới để ý bốn hotboy đg nhìn .Tuy vậy bọn no cg chẳng them ns câu nào rủ nhau rat rung tâm khu thương mại .

Còn bọn hắn sau khi ăn xong cg đứng dậy long ấm ức vì bị mí nàng lơ đi một cách phũ phàng .

T T THƯƠNG MẠI

Ra đến khu trung tâm mí cô lại tranh cãi xem nên đi đâu trước .

-Đi shop đi –Anh

-ko đị ăn kem đi-Ngọc

-Con heo này vừa ăn chưa đủ ak ?Đi shop .-Mai

-Đúng đó .-Anh

-Đúng cái đầu mày ak.kokoko đi ăn trước .-Ngọc

-Thôi thôi con lậy mấy bà in đi dùm cái .Bây giờ thế này chúng mày thjk đi đâu thì đi xong tập chung về đây .-nó

-OK –đồng thanh tập 1

-LES’T GO –Đồng thanh tâp 2

Ns xong cả 3 đứa hớn hở chạy đibỏ lại nó một mình ngơ ngác nhìn mí đứa pạn .

-

4. Chương 4

CHAP 4

Nó từ từ bước đi đôi chân tiến lên phía cầu thang máy để lên tầng 2 .

TẦNG 2 Tầng trang súc đá quý

Nó dạo quanh rồi dừng lại ở 1 quầy bán đá quý và nhìn vào bộ vòng cổ láp lánh cg vs chiếc lắc vô cg xinh xắn .

-Để cho tôi bộ này .-Nó ,hắn cg lên tiếng

-Tui mua trước .-nó

-Đâu có rõ dàng là tui mun trước mà .-Hắn (chiến tranh bùng nổ nghiêm trọng )

-Của tôi

-Tui

-Tôi

Cứ thế 2 người nay cứ tranh nhau làm ọi người xung quanh phải phì cười .Đột nhiên mặt hắn hiện ngay chữ gian lên .Hắn cười 1 cách gian gian làm cho nó bực mjk .Hắn quay lại phía chị bán hàng ns:

-Chị em mua trước phải ko ? ns xong hắn nhay mắt làm cho chị bán hàng chết lâm sàn .

-ừ ….ừ .-chị bán hàng .

-Hahahahahahaha .-hắn cười làm cho nó tức nổ ruột

-A….anh chờ đó đừng để tui gặp lại anh ,NGHE CHƯA ..-no het lên

Nó quay mật đi long hậm hực

-Thật xui xẻo

Còn hắn trong người tháy sảng khoái vô cùng .Đột nhiên từ đằng sau hắn có 2 người 1 nam và 1 nữ đã chứng kiến cảnh vừa rùi bước đến.

-Ui honny thật giỏi .-đứa con gái đó ns

-Chứ sao .-Hắn vênh mặt

-Mà mua cho em hả -Nhỏ đó nũng nịu

-ukm ..ukm –Hắn ns ngap nghừng ,thật ra hắn cg ko bít tại sao mjk lại mua nữa

-Hjhj thanks honny nhìu nha .-Nhỏ ns

-ko đc cho tao đi .-Người con trai bây giờ mới lên tiếng (Minh Khánh đó )

-Khánh mày lấy làm gì ?-hắn

-Kệ tao ,tao có việc .-Khánh

-Rùi ok –hắn

-Ô còn em thì sao ?nhỏ

-chăng sao –đồng thanh

-hjx .-nho hậm hực

-Đi thôi .-hắn

-Mày đi trước đi tao có việc bận rùi ti gặp lại .Khánh

-ok .-hắn

Ns rùi Khánh nhanh chân đi tìm nó (để làm j chac may pan bit hjhj )

Còn nó thất vọng đi xuống tầng để chờ mí con pạn

Đg ngồi chờ thì 1 người con trai tiến đến

-chào pan.-Khánh

-Ukm 2 pan là ?-nó hỏi

-mjk tên là Khánh jk làm wen nha .-Khánh

-ukm …đc .-nó miễn cưỡng

-Tặng pan ne .-Khánh chìa bộ vòng ra

Nó ngạc nhiên

-Ô ,,sao pan có vậy mjk tưởng chỉ có 1 bộ thui cơ mà >nó hỏi

-hjhjhj thế mới tài chứ .-Khánh

-ukm mjk tên là Gia Hân cứ coi như la mjk mua cua pan đi nha mjk ko mún nợ ạ đâu .-nó

-ukm ko dk mjk ns là mjk tặng rùi mà .Thui chết rùi mjk có chuyện bận phải đi trước nên pan cứ cần đi coi như quà gặp mặt nha._khanh ns rui để bộ vòng vào tay nó chay vụi đi mất làm nó chẳng ns đk j .

-ukm -nó

Nó chờ mỏi cổ chảng thấy mấy con pan đâu ,còn về mí cô kia thì hết hàng này đến hàng kia .

Tại quầy bán kem Ngọc đang loay hoay chọn kem

-chị ơi lấy cho em cái đó nữa .-Ngoc ,cái này là lái cuối cùnghjhhj

Bước ra đến cửa

BỘP >.......

Nhỏ va vào ai đó

-Ui xin lỗi anh ,anh ko sao chứ .-Ngọc

-Cô bị đui ak ,trời ui thật là đen đủi .-Minh Quân

--Anh anh thật quá đáng tui đã xin lỗi anh rùi còn j ?-Ngọc

-Ừ cô tưởng xin lỗi là xong ak ,nhin lại quần áo của tui chưa dơ hết rùi .-Minh quân

-anh tưởng mjk anh thiệt thòi ak thui cg vậy chứ bộ .Anh nhin kem của tui chưa .-Ngoc

-Đồ đui .-Minh quân

-Anh ...anh dk lắm -.Ns rùi B Ngọc bỏ đi ko thèm ns câu nào nữa ,còn MQ thì tức nổ ruột

-Cô,...đừng để tui gạp lại cô đó

5. Chương 5

Xin lỗi mọi người vì lâu ko ra chap ms nhá .Từ jo sone sẽ ra liền để bù đắp s ng nên thấy truyện có j ko ổn góp ý nha ...................>

Còn về phần 2 nàng kia thì hết shop này lại shop khác các quầy bán hàng như được khai phá .

-Mua cái vay trang đó đi ?-mai

-uk cái váy đen đẹp nè .-anh

-vào thử đi

Cả 2 ns xong cg bước vào thay đò 5' sau thì ra vs những nét đẹp chết người .Mai như 1 thiên thần trong bộ váy trắng xòe bên dưới còn Anh trông khuyến rũ trong bộ váy đen bó sát.Cả 2 làm cho tất cả mọi người xung quanh ai cg phải ngước nhìn .

-Về thui mua vạy chác đủ rùi ?-Anh

-ok.-Mai

Cả 2 cg bước ra về

Ở khu trung tâm thì nó đg chờ 3 con pạn

-Sao lâu thế nhỉ ?-nó

Đột nhiên Ngọc xuất hiện trong bộ dạng vô cg tức giận.Nó thấy vạy hỏi han tí :

-Sao thế cưng ,tao tưởng được đi măm là mày vui hết ns chứ ?Nó vừa ns vừa cười nhe nhửn kiến Ngọc tức phòi máu .

-Mày còn cười được ak tao bị bát nat đây này ..........bạn bè j mà đểu như mày chứ ?Nhỏ vừa ns vừa rươm rướm nc mắt .

-ô thế ak sorry bạn hiền ,đứa nào dám đụng vào mày thế joi thiệu tao đê ...........hehe.

Mày đừng có mà tưởng bở nhá .Khinh nhau ak mày nghi tao là ai mà để nó bắt nạt ,tao chưa giết nó la may mắn lăm rùi .-Nhỏ vừa ns vừa gạt nc mắt cười te tửn .

-Mày jam lừa tao hả .kể rõ đi xem nào?

-Chuyện là vầy @#$@##$$%#@#$%$$##$$%%$......:nhỏ kể lạ cho hân nghe .

-haha..........ha:No dg cười thì bị ánh mắt của nhỏ làm cho câm tịt

--mày thích cười lắm hả -Ngọc vừa ns vừa ánh măt hình viên đạn nhìn nó

-ônnono.-nó cố nhịn cười ko chết sớm .

-ukm ko bít đều tao ày vào wan tài sớm .-Ngọc

Thế rùi 2 đúa lại ngồi chờ 2 con kia .Lúc nay ngoài trời màn đêm dh buông xuống ánh đèn bên ngoài phố cug dg sáng rực lên bên trong trung tâm thì kẻ vào người ra tấp nập.1lucs sau Hân bát Đầu lên tiếng :

-2 con kia lâu nhỉ .-nó -hjhjhj về rùi đây .-Anh và mai ko bít từ đâu chui ra làm chúng no jat mjk

_2 đứa mày về sớm thế .?-Mai

-ukm......chán chang bun di vs lại...............- Ngọc kể cho 2 con bạn nghe toàn booj sự việc cho 2 con pan nghe 2 đứa cười chết đi sống lại nhưng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Ngọc lại im re

-Thế còn Hân ?-Anh

-LÀ thế ....................đó .-nó kể lai toàn bộ sự việc

-ui thế cơ ak ,ai có gan mà làm đk chuyện đó cơ chứ?-Mai ns mặt gian gian

-hừ .lại mún chết rùi đấy

--Hô hô tao thấy nó ns đúng rùi đấy ại mà thắng đk mày ghê thế ?Nhỏ

-Tao cg ko bít nhưng thàng đó mà để tao gặp lại thì tập xác định....

-Ra thế ..c.......c....òn chàng kia là ai thế ,tự dưng lại tăng ko .nghi lắm .-Anh mặt còn gian hơn

-Chịu ...

-Haizzzzzzzzzzzzz-;3con kia đồng thanh

Cả 4 nàng sau khi bàn xong cuối cùng cung quyết định đường ai nấy về .vì chúng nó đều có biệt thự ở VN nên về nhà riêng là phải .

-Thui bye nha về đi tao mệt rùi co chơi thi mai nha _nó vừa ns vừa thở dài ngao ngán ,chắc vì vụ vùa ruì

-Rùi Bye

Nói xong cả 4 đứa nó cùng lên xe và vụt đi như 1 cơn gió .khiến ai cg pại jat mjk .

(xong chap 5 nhá ms người nhớ chờ chap tiep theo nha còn nhiều bí ẩn lắm ...hyhy)

6. Chương 6

Tiếp nhé hôm nay mjk post sớm hơn vì thứ 5 là sn mjk nên chắc ko post đk hyhy
Còn về 4 chàng kia sau khi rời trung tâm thì lại tụ tập tại nhà hắn .

-mày thấy nhỏ đó sao?Khánh hỏi hắn

-Nhỏ nào mày ?hắn

-Thì nhỏ tranh bộ vòng vs mày ak :Khánh nhăn mặt

-Nhỏ nào nhỉ ………a…..k…hóa ra là nhỏ đó .Chẳng có j đặc biệt chắc là gây chú ý vs tao nhưng ko thành công .-hắn tự sướng

-Tao thấy nhỏ đó đk mà

-đk đk cái đầu mày ak đanh đá kinh ….ma..mà đừng ns vs tao m mang cai bộ vòng của tao cho nhỏ đó nhá ?hắn hậm hực

-Chính .ko đk ak .

-ôi trời ơi sao tao lạ có thàng pan trơi đánh như mày cơ chứ ……dại gái hết sức ….hjx bao nhiêu công t tranh giành .đúng là mất mặt .

Hai thằng cứ thế mà chi chóe vs nhau làm cho 2 thang ban kia chẳng hiểu j cả cứ ngu ngơ .

-chúng mày ns cái j mà tao chẳng hiểu j cả thế ;Quân và minh hỏi vấn đề

-ak cái thằng trời đánh này nó dại gái @#$$%%%%#$@##:hắn kể lại cho 2 thằng kia nghe làm 2 thăng kia té ghế .

-c..c..ái j mày bồ kết con nhỏ đó hả ?

-xinh,xinh hông ?

-xinh cái khỉ j .hắn

-thế ak …chắc thế …kệ ta …-Khánh

-ak mà hình như chúng mày gặp nhỏ đó rùi đấy .4 đứa trong quầy ăn ak .hy :-khánh

-4 đứa kiêu đấy ak ………kiếp ..nhung ma xinh thật ….-Minh

-xinh cái quái j .-hắn phản bác

Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên khuôn mặt nghiêm lại 1 nụ cười vô cg nham hiển nở ra .

Còn về phần nó sau khi về nhà nó chào ông quản gia rùi đi thẳng lên phòng

7. Chương 6

Tiếp nhé hôm nay mjk post sớm hơn vì thứ 5 là sn mjk nên chắc ko post đk hyhy
Còn về 4 chàng kia sau khi rời trung tâm thì lại tụ tập tại nhà hắn .

-mày thấy nhỏ đó sao?Khánh hỏi hắn

-Nhỏ nào mày ?hắn

-Thì nhỏ tranh bộ vòng vs mày ak :Khánh nhăn mặt

-Nhỏ nào nhỉ ………a…..k…hóa ra là nhỏ đó .Chẳng có j đặc biệt chắc là gây chú ý vs tao nhưng ko thành công .-hắn tự sướng

-Tao thấy nhỏ đó đk mà

-đk đk cái đầu mày ak đanh đá kinh ….ma..mà đừng ns vs tao m mang cai bộ vòng của tao cho nhỏ đó nhá ?hắn hậm hực

-Chính .ko đk ak .

-ôi trời ơi sao tao lạ có thàng pan trơi đánh như mày cơ chứ ……dại gái hết sức ….hjx bao nhiêu công t tranh giành .đúng là mất mặt .

Hai thằng cứ thế mà chi chóe vs nhau làm cho 2 thang ban kia chẳng hiểu j cả cứ ngu ngơ .

-chúng mày ns cái j mà tao chẳng hiểu j cả thế ;Quân và minh hỏi vấn đề

-ak cái thằng trời đánh này nó dại gái @#$$%%%%#$@##:hắn kể lại cho 2 thằng kia nghe làm 2 thăng kia té ghế .

-c..c..ái j mày bồ kết con nhỏ đó hả ?

-xinh,xinh hông ?

-xinh cái khỉ j .hắn

-thế ak …chắc thế …kệ ta …-Khánh

-ak mà hình như chúng mày gặp nhỏ đó rùi đấy .4 đứa trong quầy ăn ak .hy :-khánh

-4 đứa kiêu đấy ak ………kiếp ..nhung ma xinh thật ….-Minh

-xinh cái quái j .-hắn phản bác

Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên khuôn mặt nghiêm lại 1 nụ cười vô cg nham hiển nở ra .

Còn về phần nó sau khi về nhà nó chào ông quản gia rùi đi thẳng lên phòng

8. Chương 6

Tiếp nhé hôm nay mjk post sớm hơn vì thứ 5 là sn mjk nên chắc ko post đk hyhy
Còn về 4 chàng kia sau khi rời trung tâm thì lại tụ tập tại nhà hắn .

-mày thấy nhỏ đó sao?Khánh hỏi hắn

-Nhỏ nào mày ?hắn

-Thì nhỏ tranh bộ vòng vs mày ak :Khánh nhăn mặt

-Nhỏ nào nhỉ ………a…..k…hóa ra là nhỏ đó .Chẳng có j đặc biệt chắc là gây chú ý vs tao nhưng ko thành công .-hắn tự sướng

-Tao thấy nhỏ đó đk mà

-đk đk cái đầu mày ak đanh đá kinh ….ma..mà đừng ns vs tao m mang cai bộ vòng của tao cho nhỏ đó nhá ?hắn hậm hực

-Chính .ko đk ak .

-ôi trời ơi sao tao lạ có thàng pan trơi đánh như mày cơ chứ ……dại gái hết sức ….hjx bao nhiêu công t tranh giành .đúng là mất mặt .

Hai thằng cứ thế mà chi chóe vs nhau làm cho 2 thang ban kia chẳng hiểu j cả cứ ngu ngơ .

-chúng mày ns cái j mà tao chẳng hiểu j cả thế ;Quân và minh hỏi vấn đề

-ak cái thằng trời đánh này nó dại gái @#$$%%%%#$@##:hắn kể lại cho 2 thằng kia nghe làm 2 thăng kia té ghế .

-c..c..ái j mày bồ kết con nhỏ đó hả ?

-xinh,xinh hông ?

-xinh cái khỉ j .hắn

-thế ak …chắc thế …kệ ta …-Khánh

-ak mà hình như chúng mày gặp nhỏ đó rùi đấy .4 đứa trong quầy ăn ak .hy :-khánh

-4 đứa kiêu đấy ak ………kiếp ..nhung ma xinh thật ….-Minh

-xinh cái quái j .-hắn phản bác

Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên khuôn mặt nghiêm lại 1 nụ cười vô cg nham hiển nở ra .

Còn về phần nó sau khi về nhà nó chào ông quản gia rùi đi thẳng lên phòng

9. Chương 6

Tiếp nhé hôm nay mjk post sớm hơn vì thứ 5 là sn mjk nên chắc ko post đk hyhy
Còn về 4 chàng kia sau khi rời trung tâm thì lại tụ tập tại nhà hắn .

-mày thấy nhỏ đó sao?Khánh hỏi hắn

-Nhỏ nào mày ?hắn

-Thì nhỏ tranh bộ vòng vs mày ak :Khánh nhăn mặt

-Nhỏ nào nhỉ ………a…..k…hóa ra là nhỏ đó .Chẳng có j đặc biệt chắc là gây chú ý vs tao nhưng ko thành công .-hắn tự sướng

-Tao thấy nhỏ đó đk mà

-đk đk cái đầu mày ak đanh đá kinh ….ma..mà đừng ns vs tao m mang cai bộ vòng của tao cho nhỏ đó nhá ?hắn hậm hực

-Chính .ko đk ak .

-ôi trời ơi sao tao lạ có thàng pan trơi đánh như mày cơ chứ ……dại gái hết sức ….hjx bao nhiêu công t tranh giành .đúng là mất mặt .

Hai thằng cứ thế mà chi chóe vs nhau làm cho 2 thang ban kia chẳng hiểu j cả cứ ngu ngơ .

-chúng mày ns cái j mà tao chẳng hiểu j cả thế ;Quân và minh hỏi vấn đề

-ak cái thằng trời đánh này nó dại gái @#$$%%%%#$@##:hắn kể lại cho 2 thằng kia nghe làm 2 thăng kia té ghế .

-c..c..ái j mày bồ kết con nhỏ đó hả ?

-xinh,xinh hông ?

-xinh cái khỉ j .hắn

-thế ak …chắc thế …kệ ta …-Khánh

-ak mà hình như chúng mày gặp nhỏ đó rùi đấy .4 đứa trong quầy ăn ak .hy :-khánh

-4 đứa kiêu đấy ak ………kiếp ..nhung ma xinh thật ….-Minh

-xinh cái quái j .-hắn phản bác

Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên khuôn mặt nghiêm lại 1 nụ cười vô cg nham hiển nở ra .

Còn về phần nó sau khi về nhà nó chào ông quản gia rùi đi thẳng lên phòng

10. Chương 7

Vừa mới ngả người lên giường thì điện thoại nó reo lên :

mimi wo toku sukurukaze gasure tekurumono ga tari no hajimari hajimarianata no Echo Echo Echo,anata no koe koe koesakiho goro hana no, youniEveryday you’re in my HeartMonday, yume oki kaseteTuesday, mo kuchi kakutetto Wednesday shiranai, anata wa shiritaiThursday, oshi nine kai oFriday, yume omi sasetekko meto nai omoi ga furu yo, tsu You Everyday LoveWednesday By my sideitsuko nante iranaiitsu mono youni Foreversora omi age Together(Together Forever, Forever)

(everyday love……SNSD)

-a……lô ai đấy ?

-Hy đại tỉ ,chị ms đi có mấy năm má đã quên em sao ?-Thằng đó

-Ờ sorry .-nó

-Em tương chị quên em lun rùi chứ .-Nhóc đó giả vờ giận

-ONONO làm sao mà chị quen đk thằng quỷ như mày SU chứ j ,mà cưng gọi chị có chi ko vậy ??-

-Ak chả là anh 2 bảo em là chị về nc ấy mà ,em thấy chị vẫn im hơi lặng tiêng nên hơi Sốc ak ._Su

Giới thiệu nhân vật ms (SU –Gia Bảo gia thế ko tồi là đàn em dắc lực của nó và anh nó )

-THế gọi chj vậy ?????///

-Đại tỉ lâu ko về VN rùi vào bar chơi vs bọn em chuyến chứ nhỉ ,chắc chị 2 cung về bảo chị vô lun đi ..hyhy

-Ok lun bây jo chị chuẩn bị 30’ nữa có mặt tại bả …ok .-nó

-ok tỉ

Sau đó nó dở dt tìm số của Mai ..để phone .

-Cái j thế con quỷ mụn thế này mày gọi tao chi ?????.-Mai

-Quỷ cái đầu mày ak tao đây có ý tốt mún rủ mày vào bar quậy 1 chuyến ko đi thì thui ở nhà mà ngủ nhá …-nó bưc

-Ố koko có đi có đi chứ sao ko ,lâu ms về mà hy

-Thế còn được chuẩn bị đi 30’ nua tao sang đi lun .-nó

-ok

Cúp máy nó ko giọ cho 2 con kia nữa vì 2 con kia ko có hứng thú mấy khi váo bar (t’/g :2chij này hiền quá ……chờ sẽ bbits )

30’ sau nó và mai đều có mặt tại Bar NILA (Bar của nó và mai )

-Let’s go .-nó

-Vô lun .-mai

Tại bar tiếng nhạc xập xình ,đèn mờ hư ảo ,cánh cửa bị đạp tung ra (2 con này tự phá cửa )

2myx nữ bước vào thu thút abhs nhìn của mọi người .Đầu tiên là nó xuất hiện vs phong cách cá tings ,đầu nhuộm đỏ đeo dây chuyền bảng to màu đen trước ngực ,mặc 1 chiếc áo thun đen bó sát kết hợp vs chiếc quần da bò than hình chuẩn vô đối ,chân đeo giầy thương hiệu apple trên môi nụ cười nửa miệng .

Còn Mai mặc 1 chiếc áo ba lõ đen bên ngoài khoác chiếc áo xám nâu ,mặc quần jeans mài ,đeo cao gót .Mái tóc nhuộm tím buông thõng nhìn cả 2 rất quyến rũ .

Cả 2 ng dg định tiến vào thi 1 đám bảo vệ vây quanh ko cho vào .

-C……U……T…-NÓ lạnh lùng

-Mời 2 cô đi ra cho .-1trong nhung thàng bv lên tiếng

-ko ra sao thjk j đây đánh nhau chác ….-mai

-xem ra phải vận động chân tay rùi nhỉ …hơi buồn .-nó

Ko để bọn kia chớp mắt nó nhanh chân gạt 2 tên ngã xuống đất .còn mai nhân lúc bọn chúng lơ là đạp bay 3 thằng ra khỏi bar lun .chưa đầy 2’ thì bọn bảo vệ dã nằm gọn dưới đất .

Hành động của 2 ng đẹp lam trai trong quán bar ngã rầm rập .

-GỌI QUẢ LÍ RA ĐÂY NGAY …………-NÓ QUAT

1thằng đàn em chạy vào báo cáo .tiếng nhạc jo day da tat hản ms a/s đều chiếu vs 2 co nàng .Ở đàng xa dãy bàn dành cho vip co 2 nguoi con trai đg nhin vs ánh mắt vô cg thjk thú và gương mặt hienj rõ chữ jan lên .

-Thấy sao m .-hắn />??? Thang bạn

-Thú vị chứ nhỉ để xem than phận sao đã chứ ..-thằng này chính là thằng Minh chứ ko ai khác hy

Quay ve 2 nàng kia thì

SU bước ra vs vẻ mặt tái met (bit 2 chj đến mà )

-Chúng mày cut ra cho tao .-SU hét bọn đàn em

-Mày tiếp đón chi nồng nhiệt quá nhỉ ?-mai

-cho em sorry mà tại 2 chị đi lâu quá nên bọn ms vào chua bít mặt ..hyhy…-SU cố gượng cười

-T..HẾ…….AKKKKKKKKKKKKKK.-NÓ gé vs tai su hét lên

-em đã sory rùi ma lấn sau em ko jam nữa …-SU

-Thui đùa em nó thế thui ko tội ..-mai

-thanks 2 chi….-su

-sa thai bọn này thay bon khác vì bon nay võ yeus quá ..-nó

-ok tỉ

Bọn dàn enm run cầm cập khj nghe đại ca gọi tỉ

-Đ……Đ…..ĐẠI CA ĐÂY LÀ ? ko để thằng đó hỏi hết câu Su đã tl

-đây là Đại tỉ và chị 2 .-Su vừa ns vừa chỉ giới thiệu cho bọn đàn em ms

Bọn kia nghe xong cui rup ng xuong chao 2 đứa nó

-CHÀO ĐẠI TỈ VÀ CHỊ 2 TRỞ VỀ .-bọn đàn em

-ukm thui dk rùi vô đi .-Mai

-2 chị uống j đr em lấy ?su ?

11. Chương 8

-Như cũ Brandy Collins –nó

-liqueurs.-Mai

-Ok 2 chị chờ em chút .-Su ,nhok đg đi vào quầy rượi thì nó gọi lại

-Su ….đem vào phòng chị lun nhá lâu rùi chị ko về .

-Vâng.-su lễ phép

Nói xong 2 đứa đi vào phòng bí mật .Nó và Mai di vào 1 con đg tối thỉnh thoảng có 1 vài a/s mờ .Đến trước 1 cánh cửa vô cg to rộng có 1 hình đầu hổ ,nó rút chiếc thẻ màu đen cho vào miệng con hổ rùi cánh cửa tự động mở ra ,bên trong nội that là 1 căn phòng vs 2 màu trắng tím làm chủ đạo ,ms thứ trong căn phòng đều toat lên sự trang trọng và quý phái .

-Vẫn như xưa nhỉ ko có j là thay đổi cả .-Mai

-Ừ chỉ là con người quan trọng cua chúng ta ko còn (tg -ai thì sau sẽ bít ).-nó vs vẻ mặt lạnh lung xen trong đôi mắt ấy 1 chút buồn thương .

5’ sau Su đem rượi vào cho 2 đứa nó .Nó nhấp môi rùi hỏi su .

-Tình hình của bang thế nào rùi cưng báo cáo đi chứ ? nó hỏi

-Dạ bar hoạt động bình thường ,còn bang của chúng ta từ sau khi tỉ và chị đi thì ko nổi cồn nữa nhưng cg ko bị lép vế ạ .-Su trình bày

-Tốt chị giao lại cho cưng cứ thế là ok .-nó

-Vâng đâu là trách nhiệm của em 2 chị cứ yên tâm .-su

-Thế bây jo ai là dg đứng đầu trong thế joi đêm ?-mai

-Dạ là Kevin ạ tên thật là Lâm rất có bản lĩnh tuy ms ja nhập nhưng đã chiếm vị trí đầu .Là 1 con ng lạnh lung chủ quàn bar nổi tiếng IFF 1 trong những quán bar nổi nhất hiện nay ạ .-su

-Thế ak rùi tạm thời là như thế cac thong tin cụ thể em gửi mail qua cho chị nhá .-Mai

-Vâng.-su

-Con j thì bọn chị gọi sau bjo cưng ra ngoài đi .-nó

-vâng .-ns xong su đi ra ngoài để lại cho 2 đứa nó ngồi ns chuyện vs nhau

-Mày nghĩ tên đó sao nhỉ ?-mai

-Cg bản lĩnh đấy ko thể xem thường .-nó

-Tao cg thây vậy nhưng lại ko mun tai xuất giang hồ nữa vì phiền lém.-Mai

-ukm đẻ tao xem xet đã .-nó

Đang suy nghĩ thì điện thoại nó réo lên .

-Dạ con nghe .-nó nhanh chóng bát máy .

-Ta nhớ mí đứa nên gọi hỏi thăm sao về nc vẵn ổn chứ ?Đừng quậy quá đấy .-papa cưng của nó

-Dạ vẫn ổn dứa nào có nhà đứa đấy về vui ạ .-nó

-thế thì tốt .ta cg nhắc lun mí đứa là mai đi hk nhá ,trường của cha nuôi con ,pa đã lien hệ vs ông ấy rùi .con đến gặp cho ta jui lời hỏi thăm nhá .

-vâng con bít rùi .Papa ngủ ngon .-nó

Nó ns rùi tắt máy

-Sao vậy ?-mai tò mò

-Mai đi hk mầy ơi .nó than vãn

-M…..m…..mầy ns cái j đi hk á .trời ơi sao số bọn mjk khổ thế nhỉ ?-mai còn kích đọng hơn

-tao vs bọn mày đi trốn mà vẫn bị bắt đi hk là sao hjx ?-no

-Chắc 2 đứa kia bít rui nhỉ ?Mai

-Các ông bà ko giọ ms lạ đấy .nó

1 lúc sau thì nhạc chuông của Mai cg reo lên

-Dạ con nghe mama

……………………………………………..

-Vâng con bít rùi

………………………………………………………….

_dạ mama ngủ ngon ạ

Nghe xong đt mai kêu

-Vân mí bài ca mầy ạ tao chán quá

_chính .-nó chán nản

-Thui về đi hôm nay mệt rùi ,tao chẳng còn tâm trạng để chơi nữa đâu

-ok

Nhắc đến 2 từ đi hk đối vs chung nó quả là 1 sự kinh khủng 15 năm cắp sách đi hk là 1 sự khó nhọc .Bọn con trai bám theo thành hàng rùi là cấc kiểu đánh ghen ……chúng nó càng quậy thì lượng fans càng khủng .Vậy nên chúng nó ms phải nhảy cóc truong nọ sang trương kia .tuy ms 16 t nhung nó tong tay co 4 bằng đại học của các trường nổi tiếng thế joi ;thiết kế thời trang ,ngoại giao ,kinh doanh ,và là người mẫu nổi tieng.Còn 3 con kia thì 3 bằng nào là người mẫu ,ca sĩ ,bác sĩ ,luật sư .(quá khủng nhỉ)

-Hk trường Star ak ._mai

-chính

-Ơ 2 chị về sớm thế chơi đã .-Su

-Thui 2 chị về mệt rùi .bữa khacf kéo cả 2 con kia cho đông đủ .-Mai

-Văng thế 2 chị về đi còn báo cáo em jui sau .

-ok

Còn về phía hắn sau khi nghe đt thì kéo thằng Minh ra Bar của nó để xem mặt nữ bang chủ nổi tiếng 1 thời .Thấy rùi thì lại kéo nhau về Bả của mjk kaka

MJK QUEN KO GỚI THIỆU BIỆT DANH hyhy

HÂn ……….………...rất nổi tiếng trong thế giới đêm 2 năm trước .lạnh lung và tài năng

LÂM ……….lạnh lung dg đung dàu trong thế joi dêm

Mai ……

Minh >>>>>.

Khánh

QUÂN ,,,,,,,,,

ĐÓN CHỜ CHAP SAU NHÁ MS NG

……………………..ms người ủng hộ na mjk sẽ ra liền………

12. Chương 9

Chap 9

Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức réo inh ỏi khắp phòng nó bật dạy rùi lò mò đi vào làm VSCN

-óa trời đẹp vậ mà phải đi học chán quá à .ko bít 3 con quỷ kia dậy chưa .-nói xong nó rú đt ra gọi cho chị Anh nhà ta

Stay girls I sumo demo aru Kida shita ino youniWe wanna stay girls, we wanna stay girls] Wara attari naite itariOmoi da shite da ara hora tsuko no[Kona himo douna toki mo[Anata no koe ni sesararite] Everyday everyday hitori

(stays girls-snsd)

Tiếng nhạc chuông của Anh vang lên ,đang chìm vào giấc ngủ nhỏ đưa tay mò đt rùi ngáp dài :

-A…………..l………..ô…..

-Lô cái đập vào mặt mày á ,chưa dậy à ?-no ?

-Rùi rùi bình tĩnh dậy nhay đây mới sáng sớm làm j mà ghê thế mất hứng ,hjx .-Anh

-Bít thì dậy đi còn phải đi học đấy .

-Rùi ok

Nói xong nó tắt máy gọi cho Ngọc .Ngọc để bài bhacj chuông vô cung sôi động

geogi dachyeomeolli bikyeo dachyeoddaeroneun yonggamhaeseo munjejiwechyeo guhaedalla wechyeoanimyeon jigeumbuteo neo jal bwateojyeo naoneun Jackpotnuga mwora geon so whatige neowa naui chairagoteojyeo naoneun Jackpotmeomchulddaeggaji can’t stopggok ggaejyeobwaya apeun jul aljigeuraeseo niga geogikkajiran geoyabeolsseobuteo baewomeogeun syomaensip

(Face-nu’set)

-Con lợn dạy chưa có bít hôm nay là pải đi học ko hả ?

--Thui ko đi nữa ngủ đã .-Ngọc

-DẬY NGAY nếu mày ko mún cuốn gói về vs mí ông bà kia nha .-nó

-Ố ố dậy dậy đây …chờ em tí chị Hân nha .

-bít điều thì dạy đi hy.-nó

-ok

Nó tắt máy rui lấy cặp sách xuống nhà.Hôm nay nó để mái cúp ,mái tóc đỏ nhẹ búi gọn trên đầu trông rất cu te và xinh đẹp vì hôm nay mới vào trường nên chưa có đồng phục .Nó mặc áo thun kết hợp với quần jean .Vừa mới vào đến bếp thì nó đã gặp nhay mặt con Mai đang ngồi ăn nhỏm nhẻm dánh chén ngon lành như nhà mjk vậy

-Mày được đấy ăn ngon quá ha ,ăn châm thui kẻo nghẹn nha .-nó móc

-Ui làm ji mà vùa sáng sớm đã hù nhau vậy chứ .-Mai

-Thui đùa thui mà sao đến mà ko lên gọi tao vậy .?-nó

-Tao lên thấy mày đg chửi 2 con kia nên thui .-

-Thui ăn đi .

15’ sau thì 2 con kia cg có mặt tại nhà nó cả 4 dứa leo lên xe rùi phóng đến trường .

Trương mà chúng nó học là trường dành cho tầng lớp quý tộc tên là STAR SCHOOL trường có khuân viên rông 4000hecta có 2 khối A B .Khối A dành cho những học sinh nổi bật Điêm đạt tối đa là 10 phẩy ms được vào ,còn khối B thì chon lọc những học sinh đạt từ 8 phảy trỏi lên là đều phải là con nhà quyền quý .

4 chiếc xe mui trần tiên vào khuân viên của trường star với những ánh nhin săm soi thắc mắc của các học sinh trong trường “cạch”nó đóng cửa xe sau khi đã bước xuống .3đ đứa còn lại cũng lân lượt bước xuống và hành động tương tự .Tất cả mọi ánh nhìn đều tập chung vào 4 đứa nó vs nhưng lời bàn luận sôi nổi

-Trời ưi người đâu mà đẹp vậy trời .-HS

_đẹp tàn bạo .-HS2

-như 4 thiên thần á nhỉ .-HS3

-đẹp cái j như hồ li á .-HS4

-THường thui .-HS5

Bla….bla…bao nhiêu lời bàn tán cứ thế mà tuôn ra có ghen tị có khen ngợi ……nhưng bọn nó ko quan tâm vì chúng nó quen rùi .

Cùng lúc đó $4 chiếc xe mui trần # bong loáng lướt qua .4 chàng trai bước ra trong tiếng hét của cọn bọn nữ xinh và cứ thế là đổ rầm rập

13. Chương 10

Trong khi đó thì 4 chúng nó lướt qua mặt tụi hắn. -Đúng là lũ hám trai.- Mai -Chính – nó Xong xuôi chúng nó lại kéo nhau đi tìm phòng hiệu trưởng. -ui trùi ui…trường gì mà to thế …tìm bở hơi ma hông co thấy phòng ông Hiệu trưởng đâu zậy cà..- Anh mệt mỏi lên tiếng -Đúng!Mệt quá ak..Ngọc -Tao bỏ cuộc..-Mai Thế là 3 đứa đứng chống hông..thở hồng hộc(cấm các men nghĩ bậy nka””)…thì bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của nó. -aha..tìm thấy òi..-nó reo lên sau một hồi tìm kiếm.. -Uk ha..mày giỏi quá ta..-mai khen nó -Trùi ui!!!mày quá khen rùi..tao bình thường vẫn giỏi zậy ma..haha.-no được thể phổng mũi luôn. Thế la sau một hồi tìm kiếm cực nhọc tui no dắt déo nhau vào phòng thầy hiệu trưởng.Đứng trước cửa phòng no gõ cửa:cốc…cốc…cốc.. -Vào đi-từ bên trong phát ra 1 giọng ns trầm.nghiêm và lạnh vang lên. -Dạ!!Chúng cháu chào bác –Mai,Ngọc,Anh đồng thanh chào. -Hyhy..con chao papa-nó từ sau đám bạn chui ra tinh nghịch chào. Ông hiệu trưởng dời mắt khỏi xấp tài liệu,thấy chúng nó thi mừng rỡ bước đến ôm nó. -papa!!nhớ papa quá ak-nó ra vẻ nũn nịu papa nó. -haha…cô chỉ khéo nịnh bợ thui.nhớ tui sao giờ mới về-papa nó trách yêu. -hjhj..tại con bận việc mà- nó. -Tôi biết cô nhiều kí lẽ lắm mà- ông chọc nó, rùi quay sang hỏi thăm mấy đứa kia-Thế các con và gia đìn vẫn khỏe cả chứ?? -Vâng vẫn khỏe ạ- chúng nó cùng đồng thanh. -ukm..vậy là tốt rùi.cho ta gửi lời hỏi thăm đến họ nhé. -Vâng ạ- đồng thanh tập 2. -Ui..thế papa cho bọn con học ở đâu zợ- nó nhanh nhảu cắt dứt dòng hàn huyên của papa với đám bạn. -A..quyên mất.tụi con học lớp A1.cô giáo đang đợi con đó. -Vâng.Chúng con cháo papa- tụi nó đòng thanh chào 1 tập. -Ukm..pjpj các con..- ông hiệu trưởng vẫy tay chào lại tụi nó.(hây hây..coi bộ ông hiệu trưởng này cũng teen quá ta..giống con nít.ak) Bước ra khỏi phong “đập” vào mắt chúng nó là 1 cô giáo(keke..cái này là mềnh dùng từ hơi mạnh tẹo) còn khá trẻ,rất năng động,và hiền nữa đang đứng đợi chúng nó. -Các em là học sinh mới- cô giáo nhẹ nhàng hỏi. -Vâng-Mai. -Cô là Nguyệt- giáo viên chủ nhiệm lớp A1.Các em theo cô. - Vâng.Chúng nó theo cô giáo về lớp.Đến cửa lớp cô Nguyệt bước vào trước,chúng nó đứng ngoài đợi cô giáo giới thiệu rùi mới vào.Cô giáo bước vào lớp thì gặp lại trận chiến năm xưa ....đứa thì đứng ném nhau vèo vèo..đứa thì hăng máu lao vào uýnh nhau luôn…sách vở mỗi xó vứt một cái…hò hết ầm ĩ..(gớm.@@ lớp A1 gì mà ngoan kinh)…Vẫn cảnh tượng thường ngày và vẫn biện pháp thường ngay…cô giáo cầm cây thước to ngang người gõ rầm rầm xuống bàn(cái này hơi phét tẹo///).Cả lớp thấy vậy ngoan ngoãn chỉnh trang lại,ngồi ngay ngắn, đẻ nghe cô giáo thụ giảng.Sau khi cả lớp ngồi trật tự cô giáo hắng giọng trịnh trọng tuyên bố: -Hum nay lớp ta có bạn mới chuyển đến-bà giáo nói dứt lời thì quay mặt ra cửa ra hiệu cho tụi nó vào lớp.Theo sự chỉ dẫn thì chúng nó vâng lời xếp hàng đi vào lớp,đầu tiên là Mai,Anh,Ngọc,và cuối cùng là nó.Vừa ló được cái mặt vào lớp chúng nó đã để cho toàn thể cư dân mạng lớp A1 mắt chữ A mồm chữ O..bàn tán xì xào..con trai đứa nào đứa nấy máu mũi xịt ầm ầm..đứa thì chết lâm xàng(khiếp..kinh chết được…ọe.)..haiizz..căn bản tại các chị nhà ta đẹp quá ý mà…Thấy cảnh bạo động sắp bùng ra, cô giáo phải ém ngay.. -Các em trật tự dể chờ màn chào hỏi của các bạn nào.- nói rùi quay sang tụi nó.Hiểu ý chúng nó lần lượt bước ra giói thiệu.Đầu tiên là: -

14. Chương 11

-chào ms ng mjk tên là Nguyễn Gia Hân cứ gọi mjk là Kill
.-nói xong nó lại trở về với gương mặt như mọi khi lạnh tanh .

-Chào các bạn mjk tên là Trần Thảo Anh cứ gọi mjk là Sery

mong mọi người jup đỡ nhiều hy.-Nói xong nhỏ còn khuyến mại cho nụ cười tỏa

nắng làm bon con trai cứ thế là đổ rầm rập .

-Hi mjk tên Hoàng Tuyết Mai cứ gọi mjk là Ji mong mọi ngươi jup đỡ .-nhỏ vừa nói vừa nháy

mắt làm bọn con trai chảy máu mũi ,còn bonjcon gào thì tức anh ách .

-hello mjk tên là Nguyễn Bảo Ngọc mọi nhười có thể gọi mjk

là Yu rất vui được làm wen với các bạn ,bọn mjk mới vào nên có j ko bít mong

mọi người chỉ bào (hoho chị này khiêm tốn quá ạ bọn nó mà ko bít chác chả ai

bit mất heheh )

-Rùi bây jo cô sẽ sắp sếp chỗ ngồi cho các em .

-Ngồi đây này p .-hs1

-Đừng ngồi cạnh mjk nè .-hs2 (Anh này sến was ak)

-TRẬT TỰ .-cố giáo đã thấy bực mjk rùi ạ (cô giáo này công

nhận hiền quá đi mất..)

Cả lớp in thin thít cô giáo mới ns

-Bây jo lớp ta còn 4 chỗ trống là ở chỗ pan Khánh ,Lâm,Minh

,Quân .-nghe đến đây thì 4 chàng nhà ta mới ngẩng mặt lên (vì thấy nhắc đến tên

mjk mà )

-vậy các em ngồi cùng với 4 bạn ấy lần lượt là Hân với Lâm

,Ngọc với Quân,Mai với Minh,Khánh với…A..n..h….chưa kịp để bà giáo ns hết câu

thì cả bọn lên tiếng biểu tình kịch liệt….

-Tại sao tụi e phải ngồi phải ngồi với mấy tên đóa-nó phản

đối…

-Đúng sao phải ngồi- Mai,Ngọc,Anh đồng tình…Còn bọn con trai

thì ném đá giấu mặt..bon con gái thì căng băng zôn biểu tình chống chính

quyền…”hơ hơ..tại bọn này hum mộ chúng nó với bọn hăn quá mà”…

-Tại sao???-bà giáo cau có hỏi chúng nó.”bọn này đúng là ngu

quá mà..mk đã phải nhường hoàng tử của mk chúng nó mà ko nghe…có mỡ mà ko biết

húp(ọe..ọe..Hoang tử của mk cơ đấy)—bà giáo mơ mộng”

-Tại ko thích chứ sao nữa-chúng nó vênh mặt cãi lại bà

giáo….làm bả tức đến nỗi khói ở trên đầu bay nghi ngút ma mồm thì quát lên..

-KO NGỒI CŨNG PHẢI NGỒI…NGỒI CÙNG HOÀNG TỬ CÒN KO MÚN THÌ

NGỒI CÙNG AI MỚI VỪA ĐÂY…-vì tức quá nên bà xổ một tràng ko thèm để ý đến chúng

nó (t/g:hơ..bà giáo ơi bị hớ rùi..)…Với quả bom nguyên tử đang trực nổ thì tụi

nó đành ngậm ngùi đi về chỗ với cái mặt bánh bao chiều..

Sơ đồ bàn học:

………………

…………………….

……………………...

……………………

………………….

…………………….

Khánh - Anh

Minh – Mai

…………………

…………………….

Lâm -Hân

Quân – Ngọc

15. Chương 12

Nhận chỗ ngồi……

-Hân hạnh chào đón bạn-khi Mai vừa mới đến bàn thì đã có 1

chàng hoàng tử chào đón nồng nhiệt kèm theo là nụ cười rạng ngời trong

nắng.(chị Mai sướng nhá…t/g:mk cũng muốn được như thế…Minh:mơ hão ak….~~)

_Cảm ơn..chào pạn – Mai nở nụ cười thiên thần “đáp lễ”.

_Hyhy…pạn ngồi xuống đi…mk xin tự giới thiệu mk là Trần Quốc

Minh – Minh hứng khởi.

_Ukm….như đã giới thiệu mk là Hoàng Tuyết Mai….rất vui được

làm quen với bạn-Mai mở lời nêu lên sự thiện chí.

Bàn của Khánh “công tử”:

_Chào…mk là người ngồi cùng bàn với bạn- sau khi đã yên vị

trên cái ghế vững chắc thì Thảo Anh mới quay sang người bạn cùng bàn chào

hỏi,làm thân(chị này kinh thật chưa làm quen đã đòi làm thân…)

_hj…chào bạn. mk là Nguyễn Minh Khánh…thật may mắn vì có một

người ngồi cùng bàn xinh đẹp như bạn-Khánh dở “tuyệt chiêu nịnh hót” cô bạn

ngồi bên.Khánh lại tiếp lời:_bạn là Trần Thảo Anh thiên kim nhà họ Trần,gia tộc

giàu có xếp ở hạng thứ 6 thế giới…vậy chắc mk phải gọi bạn la Trần đại tiểu thư

rùi..

_ấy…sao thế được chúng ta = tuổi mà bạn gọi mk vậy thì ngại

lắm…gọi c – t được rùi-T.Anh lên tiếng.

_Vậy được…bạn đưa ra ý kiến mk phải chấp hành chứ…con trai

cũng phải ga lăng thế chứ nhỉ..-vừa ns Khánh vừa nháy mắt,vừa toét miệng cười

lộ ra cái răng khếnh dễ thương làm cho nhỏ Anh đơ mất vài giây….

_bạn từ nước ngoài về sao???T.Anh đang đơ người với nụ cười

thì bị chủ nhân của nó lôi về với thực tại.

_Ơ..ukm…mk trở về từ Pa-ri-Anh đáp.

_bạn là bạn của Hân hả-Khánh ỏi tiếp câu thứ 2.

Kẽ nhíu mày trước câu hỏi của Khánh _ukm..là bạn thân…bạn

biết Hân sao???có hẳn 1 dấu “?” to đùng hiện lên trong đầu Anh.

_hyhy..mk và bạn ấy gặp nhau 1 lần trong TT thương mại.

_a!!!vậy bạn là người đã tặng nó bộ vòng.

_Thì….chính là vậy…-ns xong Khánh chỉ biết gãi đầu cười

trừ…lám cho ai kia phải ngắm nhìn.

…Không gian trở nên vui tươi,sôi nổi.1 thế giới tràn ngập 1

màu hồng êm ả thì….đâu ai trong cái thế giới ấy hay biết bên cạnh nó là 2

khoảng trời xám xịt và..đen sầm…

Ở bàn Quân – Ngọc

_Hê…gặp lại rùi nhóc hậu đậu-Quân chưa kịp để nhỏ ngồi xuống

đã ns móc nhỏ.Thực ra cái tên này để ý Ngọc từ khi nhỏ bước qua cái cửa lớp,từ

lúc đấy trong mắt mắt hắn phóng ra hàng loạt những viên đạn bạc lao vào người

nhỏ Ngọc.

_A…chào..lại gặp nhau rùi nhỉ GÀ ĐUI..-Ngọc cũng chẳng chịu

kém cạnh cười khểnh kích bác lại Quân.

_Nhóc ns ai gà đui anh cho nhóc ns lại đấy-tỏ ra kênh kiệu…

“chắc đang tức lắm rùi..”

_Thì….tôi ns cái đứa chết bằm nào ngồi gần tôi ấy,mà đứa nào

đui thì chắc nó phải biết chứ-Nhỏ sock lại Quân 1 cách ko thương tiếc.

_Cô…cô..cô giám ns tôi gà đui..lại còn chết bằm..cô muốn

chết ak…-Quân lúc này đang rất tức giận,đầu phun hỏa mịt mù..

_ơ hay!!tui ns anh thế bao giờ..nãy giờ có mk anh tự ns mk

thôi ak…-Ngọc nhún vai tỏ vẻ(vô) số tội.

_Cô…cô…hừ..hừ..-Quân cứng đờ họng ko thể ns thêm được 1 câu

nào nữa..

_Hứ…tôi ns cho anh biết nhá,muốn cãi nhau vs tôi thì đợi tu

thêm cả nghìn kiếp nữa đi…haiiizzz….đúng là khổ thân đã đui rồi lại thêm cái óc

ngắn nữa..ông trời hình như có hơi bất công vs anh thì phải_nhỏ hất mặt kênh

kiệu,rùi lại tỏ vẻ xót thương cho Quân…Từng câu ns của Ngọc Càng ngày càng

khiến cho cái đầu ấm nước của Quân sôi lên ùng ục,ko gian bao phủ bởi 1 màu mờ

ảo của khói trắng….

“Cố lắm mới thoát khỏi đống ám khói ra ngoài,trán vẫn lấm

tấm ướt mồ hôi,thì….ôi trời ơi…kinh khủng…mắt chữ A mồm chữ O….trước mắt là 1

thứ vô cùng là vô cùng nguy hiểm…LỐC VÒI RỒNG…(thương t/g quá ak..hu hu…hết hít

khỏi lại gặp bão lốc…kiểu này chắc mún toi lun quá ak..)

Tại vùng đất đang có bão(tức bàn nó vs hắn ý ạ)

Từ lúc nghe chỉ thị nhận chỗ của bà giáo nó chỉ vác mỗi cái

bản mặt lạnh lùng ko cảm xúc…nhưng….cái bộ mặt ấy chỉ giữ được đến khi về đến

chỗ ở…mặt nó đang chuyển dần từ màu của băng lạnh sang màu tím đỏ vì tức giận

tột độ…chả là…vừa về đến bàn đập vào mắt nó là cái cảnh tượng…..

Một thằng con trai vs khuôn mặt đẹp manly,ko 1 chút tì vết,hoang

hảo như tượng tạc,da trắng,mái tóc màu xanh rêu bông bềnh có để mái,tai đeo 2,3

cái mấm nhỏ màu đen,cổ đeo chiếc vòng bạc hình cánh rơi được dịp lộ ra trên

khuôn ngực rắn chắc bởi 2 chiếc cúc áo được bung ra hờ hững,…nhưng đáng chú ý

hơn cả là đôi mắt màu xám tro mang âm vực lạnh lẽo…ns chung là hắn đẹp 1 cách

bí ẩn, thoáng vẻ bất cần,lạnh lẽo…khiến cho bất cứ đứa con gái nào cũng phải mê

hồn,ngây ngất….hắn đang ngồi vắt cả 2 chân lên bàn,cái dáng ngồi chễm chệ như 1

ông hoàng đầy quyền năng..(chiếm gần hết cái bàn)..nhưng ko vì thế mà nó nương

tay..

_Biến dùm cái coi-nó ns vs giọng nạt nộ lạnh băng ko thèm

xen thêm bất kì cảm xúc nào.

Nghe thấy tiếng ns hắn ngẩng đầu lên nhìn nó bằng dôi mắt

xám tro lạnh lẽo_Sao phải biến??miệng hắn khẽ mấp máy phát ra những âm thanh

lạnh đến rợn người

_Tôi ngồi-nó bình thản đáp

_Ra chỗ khác mà ngồi-hắn

_ko..

_Sao phải ngồi cùng vs tôi?

_Cô giáo bảo thế..

_Ha..tôi thấy ko phải thế

_anh thất ko phải thế??vậy anh thấy gì??nó nheo mắt nhìn hắn

_Thấy cô thấy tôi đẹp trai nên muốn ngồi cùng-hắn khẽ nhướng

đôi lông mày lên nhìn nó.

_Hừ…Kiêu quá rồi đấy…em trai ak- nó nhếch môi ban cho hắn 1 nụ cười nửa

miệng lạnh lùng.

_Vậy mà lúc ở TT thương mại tôi vẫn thắng-hắn ns làm nó nhớ

lại cái vụ hôm đó,máu lại bắt đầu nóng lên,ns gằn tững chữ_Chẳng qua…đó là nhân

viên nữ.

_Vậy..cô cũng là nữ…biết đâu chừng…

_Tùy từng loại thôi..

_Thế cô thuộc loại nào???-hắn đang hỏi đểu nó đây mà.

_Hừ…Muốn biết đi mà tìm hiểu lấy-ko trả lời chỉ hừ…lạnh và

thách đố hắn,đồng thời dùng chân đá bay cái bàn khiến cho hắn phải chỉnh đống

lại hàng ngũ…

Sau khi hoàn tất mọi việc nó nằm lăn ra bàn để “thưởng thức”

cái mà nó yêu thích nhất…đó là ngủ…

Không gian lớp học giờ đây lại trở về vs hiện trạng cũ, vang

lên tiếng cô giáo giảng bài,học sinh thì chăm chú nghe giảng _ ngoại trừ 8 đứa

(chắc các men cũng phải biết 8 đứa nào rôi chứ ạ),chúng nó mỗi đứa một việc:nó

ngủ,hắn nghe mp3,Mai,Minh,Ngọc,Quân,Anh,Khánh đều có chung một sở thích đóa là

nghịch điện thoại(chơi điện tử,chụp ảnh tự sướng…)

16. Chương 13

Chap 13

‘’Reng …..reng …reng .”

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng .

-Ê Hân .-Anh ko bít từ đâu nhảy lại chỗ nó ,2 con kia cg chạy lại hóng chuyện

-Ê sao mày .

-Mày nhớ cái tên tặng quà mày hum ở TTTM ko ? .-Anh ?

-À có sao ko mày .

-có đấy cái thằng đó chính là thằng ngồi cg tao dấy haha ,ko nhận ra thằng đó ak ? Anh tí ta tí tởn

-Há trùng hợp thế ak .-Mái mặt ngu hỏi lại .

-hehe tao nghi lém .-Ngọc hớt lẻo

-Tao mới gặp 1 lần ko wen ko bít .nó nói mặt tỉnh bơ ko bis j

-HELLU .Khánh ko bis từ đâu chui ra tí ta tí tởn tiến lại chỗ chúng nó

-Ơ hy .-Bọn nó cười trừ

-Công nhận là có duyên ha gặp lại pạn rùi hyhy (anh này lại hay cười quá )

-hy mà cám ơn p vì bộ vòng lần trước nha .-nó

-ko có j hy

-Nhưng mjk vẫn thấy ngại lém .-nó nhăn nhó

-Nếu mún thì p có thể mời bọn mjk đi chơi coi như là trả công lần đó mjk janh vòng từ tay Lâm jup pạn .

-Há hóa ra là bạn lấy của tên đó hả ._nó ngơ ngác

-hy mjk là pạn thân của Lâm ,Minh ,Quân

-Ra là vậy .-nó

-Chậc ….chậc ah chị này ghê quá ta như kiểu than thiết từ bao jo ý nhỉ .-Mai châm chọc

-Đúng đó .-Ngọc

-Hỳ vậy thì mọi người cg bis nhau hết rùi phải ko túi hum nay đến bar KFX chơi đi .-Khánh kiến cớ đi chơi

-ok .-nó mai

-ko .-Ngọc và anh

-Sao vậy 2 pạn chưa vào bar lần nào sao

-Ak ko có j đâu 2 người đó có lí do riêng thui .-nó

-Đúng đó ko vào thì thui vào là 2 con này cho sập bar .-Mai

-Vậy thì ok nha ,mjk đi báo cho 3 thằng kia .10h Nha .-Khánh nói rùi chạy đi mất

-Nhưng ……….-Anh dgd định nói j đó thì bị Mai ngăn lại

-Ko nhưng nhị j nữa đi đi mà tao nghĩ 2 đú mày ko nên chốn tranh nữa nếu chốn thì cg đủ rùi 2 năm là quá đủ rùi .

-Mai nói đúng đấy ko phải riêng 2 đứa mày tao và Mai cg rất thương anh ấy nhưng tao ko chốn tránh

-UKm .-Ngọc và Mai thở dài

Tình hình là thế này 2 năn trước bọn nó ở việt nam .Vào 1 buổi tối ở bar NiLa đã có 1 người con trai bị sát hại với cái chết rất thảm hại và người đó chính là anh trai Anh và Cg là ny Ngọc người mà nhỏ rất iu thương .NGười đó cg là người đàn anh mà nó và Mai rất kính trọng .do cái chết của anh ấy nên bọn nó đã bị kéo về Pa-ri .Ngọc và Anh quyết định ko vào bar nữa .

-Tao đi .-Anh

-Nếu mày đi tao cgx đi .-Ngọc

-Có thế chứ

Trống vào lớp pọn nó lại lê thân mjk về chỗ ,bọn hắn cg vào chỗ .Mỗi người theo đuổi những ý ngĩ riêng .Đặc biệt là Quân tên này từ lúc vao mặt cứ tủm tỉm cười nhìn jan ko tả đk ,.

Mọi người thông cảm cho Linh sone nha vì bận học nên đăng hơi ít chút .Linh hứa từ chap sau sẽ dài hơn …….Thanks mọi người nha ủng hộ nhiều vào ha ….

17. Chương 14

Chap 14

Như đã hẹn đúng 10h tại bả KSX của hắn .Nó xuất hiện với 1 bộ váy ôm sát đen ,trên cổ mang vòng bảng to có hình chữ thập .Nó để tóc đỏ xoăn nhẹ tha tự nhiên .Chân đeo bốt cao nhìn rất xinh và cá tính .Anh xuất hiện với màu tím hồng bộ váy ôm sát chân đeo bốt búi phồng nhìn rất chi là chất .Còn mai cây đen ôm sát tóc nâu vàn xoăn lọn thả tự nhiên nói chung là rất sexy .Cuối cùng là Ngọc Ngọc diện váy xanh lam có áo choàng tóc nâu giầu cao gót ,nhìn rất xinh .Nhìn vào chúng nó ai cg phải siêu lòng .cả 4 đứa tiến vào quầy rượi .

-Ơ chị kill .-su nhìn thấy nó

-Ứ cưng

-chị Ji chị Sery và chị Yu cg đến ạ ,lâu lắm rùi em mới gặp 2 chị ạ .

-Ừ .-Anh

-Các chị uống j để em lấy ạ?-su

-Như cũ ,-nó và Mai

-vót ca .-Ngọc

-Uýt ki .-anh

-Vâng đẻ em vào lấy .-su nói xong đi vào

1 lúc sau su ra với 1 đống đồ

-Của các chị đây ạ .-su

-Ừ ,mà em chuyển đến đây bao giờ thế .-Ngọc

-Em đến đây cg lâu rùi từ lúc mà bọn chị sang pa-ri ak .Thế các chị đến đây chơi hay có hẹn ạ

-ừ bọn chị có hẹn ý mà .-Mai

-Thế ạ vậy các chị cứ chơi đi em đi ra ngoài có việc chút .

-Ừ đi đi .-Anh

-Mày sao thế sao ko nói j vậy im nãy jof

-ko .-nó

-thằng su làm ở đây thế bar mjk bỏ ai trông .-Ngọc

-Nó chơi cả 2 bar lun bả mjk còn có anh Thắng nữa lo j .-nó

Đg nói chuyện thì có 1 lũ con trai kéo đến vây quanh chúng nó .

-Mấy em xinh tươi đi chơi với tụi anh ko ?-1 thằng cầm đầu

-Đúng đấy mí em xinh vậy cowmaf .-1 thăng nữa chen vào

-CÚT TTTTTTTTTTTTTTT .-Mai

-Mấy em làm j mà nóng thế mời đi chơi thui mà .

-Bọn tao đã nói rùi đấy BIẾN .-nó gằn giọng

-Tao ko biến mày làm j đk tao nào .-thằng đó

-Thế nào ak ……..

“BỐP …….. BINH ………..RÀM ……rẦM ………..”

Thằng đó bị nguyên cái ghế vào bụng văng ra xa 1 m đập thảng vào tường cái nàm gần đó đổ cốc chén vỡ tan tành .Nó lại gần thằng đó đạp thẳng chân lên mặt nói

-Mún chơi thì chị mày chiều nhưng từ lần sau nên tìm hiểu rõ hạng chơi ko là mất mạng đó .Hãy nhớ láy cái tên này KILL …….-nó nói xong tì quay đi .Bọn đàn em của thăng đó thấy đại ca của mjk bị đánh thì xông vào nhưng chua kịp rat ay 3 con kia đã cho đi chầu diêm vương rùi .

-kill ….kill tên đó run cầm cập dọc lại cái tên của nó sắc mạt sợ ko còn tí máu

Ngay sau đó bọn hắn xuất hiện

-Có chuyện j ở đây vậy .-Ren hỏi Su (ở bar tg sẽ gọi tên tắt của bọn nó )

-Dạ em ko bít nữa vừa mới ra ngoài có chút đã vạy rùi nè

-Chuyện này là sao trông quán thế ak .-hắn nhăn nhó

-Chảng có chuyện j cả đừng có mà bắt nạt em tui nha tất cả bọn đó là do tui đánh sao ko .-nó

-Hân .-Khánh bất ngờ

-Why .-hắn

-Bọn đó gây sự với tụi tui trước

-cô

-Thui chuyện này cg chảng phải cái j to tát cả mọi người đến đây đẻ chơi ko phải để cãi nhau đâu nhá .-Ken

-Mà cg tại các người đó hẹn 10h mà tận 11h cg chẳng thấy đâu là sao .-Ngọc

-Tụi này còn bận việc chút chứ có ai cố ý đến mụn đâu .-Minh

-Được rùi vụ này tui chịu ,Su hết bao nhiêu tính vào tiền của chị .-nó

-Dạ .-su

-thui ko cần tui lo đk .-hắn

-anh ko phải khoe tiền việc tui làm tui chịu ko cần anh quan tâm .-nó

-tui khoe hồi nào hả

-Vừa nãy đó

-cô …………-hắn tức phòi ruột

-Thui 2 người có để cho bọn tui thở ko vậy cứ gặp nhau là lại cai xnhau chi choe .hjc rõ khổ .-Ken than thân ( lien quan j đế anh này đâu nhỉ )

-Đúng đấy thui mọi người vào trong phòng chơi đi ngoài này để su lo .-Khánh nói rùi dặn su dọn dẹp bãi chiến trường ,sau đó thì kéo cả bọn vào phòng víp 1

Nó và hắn thì ko nói j cứ uống k oak bọn kia cg chẳng hó hế j .

-Sao lạnh quá vậy nhỉ .-Anh phá vỡ bầu ko kos u ám này

_đúng đó bật điều hòa chư thế

-Bật rùi nhưng ko ăn thua j đâu vì 2 tảng băng đg bốc hơi kia kìa .-Mai nói rruif chỉ vào nmos với hắn dg ngồi 1 chỗ

-Này 2 ông bà kia làm ơn bỏ cái bộ mặt đó đi đk ko mất cả vui

-Đúng đấy thui đi .-Khánh

-Mọi ng hay là thế này nhé hum nay mệt rùi bây jo về nghỉ đi có ở lại cg ko khí cg chẳng bùn chơi đâu để lần sau ,hum nay về nghỉ mai đi hk nha .-Ken

-Đùgs đấy mệt rùi mọi ng về nghỉ đi .-Khánh

-Ừ về đi .-Đg đứng dạy thì bị vấp nó ngã ngửa ra đằng sau ,hắn ngồi sau thế là đỡ đk nó 2 mặt nhìn nhau 30s…….31s……32…..

-Tui bít tui đẹp nhưng ko cần phải nhìn vậy đâu nha .-Hắn tự sướng

-Này anh ko phải ở đó mà tự sướng tui thấy anh jong quỷ chứ đâu phải người .-nó

-coooooooooooooooooooooo…………..đk lém .-Hắn lại thua

-heheh 2 người này .-Mai

-Thui về đi mọi ng .-khánh đg bực nên giục mọi người (bực về chuyện j thì mọi người tự bix nhé )

-Đẻ Minh đưa Mai về .-Minh

-ko cần đâu mjk tự về đk .Mai

-ko sao để mjnh đưa về .

-Thui đk

-Thế đẻ tui đưa Ngọc về ,Khánh đưa Anh về còn Kevin đưa Kill về Ok .-Ken

-Sao tui phải đi cg anh hả đò thần kinh .-Ngọc hét lên

-Thui để Quân đưa Ngọc về có sao ko he .-Ken ngọt sớt

-Ô ô tui có nghe nhầm ko vậy nhỉ .

-hy

-trời ơi tui chết mất .-Ngọc than thân .

-Thui mọi ng sao cg đk nhưng mà tui ko cần ai đưa về đâu tui tự về đk hy ,Vế trước nhé .-nó nói rùi bỏ đi lun

-Ơ sao vậy .Khánh

-Ko sao đâu nó dg bực nên mới vậy .-ANh

-Mấy thăng c đưa họ về đi thui phải ở lại quán có chút việc .-hắn

Ok

Thế là ken đưa ngọc về mặc dù nhỏ ko mún còn minh đưa mai về ,Khánh nhân nhiệm vụ đưa Anh về mà lòng thì cứ lo cho Nó

TRƯỚC CỬA NHÀ NGỌC

Quân bước xuống xe mở cửa cho nhỏ

-Ngọc vào nha đi khóa cửa cẩn thận nhé .-Quân (ông này bắt đầu kế hoạch của mjk rùi haha )

-C….Cái ….cái j tui có nghe nhầm ko vậy nhỉ ?-Ngọc như ko tin vào tai của mjk nữa

“tên này từ tối đến jo ko bis ăn phải j hay bị thần kinh mà cứ nói năng ngọt sớt thế nhỉ ,mjk nhớ là sáng ngày hắn vẫn bình thường mà “nhỏ nhĩ vậy

-Ngọc sao thế .-Quân vẫn vậy ngọt như mía lùi

-Dừng ngay Stop anh thui ngay cái jong điên điên khùng khùng ấy đi cho tui nhờ (ngọt vậy mà nỡ bảo anh ấy là khùng ,chị khùng thì có haha )

-Đâu có jong Quân vẫn vậy mà

-Anh có bị khùng ko vậy hả tui nói mà anh ko hiểu hả .Nếu anh bị thần kinh thì về uống thuốc đi nặng quá thì vào 3TK (trung tâm THE KING đó ) chứ đừng có ở đây mà hù tui nhá tui nói trước tui yếu tim lém .-nhỏ làm 1 tràng

-Ấy chết bạn bè thân thiết vậy mà nỡ lòng nào như vậy hả ,Hoặc nhỡ sau này nếu Ngọc bồ kết quân thì sao .-Quân làm bội mặt đáng thương

-ANH BỊ ĐIÊN AK TUI VỚI ANH THÌ THÂN THIẾT CÁI NỖI J CHỨ .Còn nữa tui chưa chưa có bị điên để bồ kết anh anh đừng có ở đó mà lên cơn thần kinh ,nhìn thấy mà ghét

-Tất nhiên là thân rùi trên cả thân nữa chứ

-Hừ đò thân ,đồ bại não ……………-nhỏ bực mjk vứ nói nhỏ vừa chạy vào nhà để tránh cái bản mặt sấu xa của quân Đợi nhỏ vào nhà quân mới phóng xe đi

Còn về nó sau khi rời khỏi bar của hắn thì nó về nhà và leo lên giường và ngủ lun

18. Chương 15

Chap 15

Còn hắn sau khi bị nó từ chối thì lòng cứ hậm hực bọn con gái đến thì đuổi .Cùng lúc đó sau khi Minh đưa Mai về thì trở lại bar với hắn

-Tâm trạng sao thế kia –Minh rất tinh ý

-Mày quay lại làm j hả

-thì ko có j vui nên quay lại chơi vớ mày mà lạ nha ,mọi khi mày sát gái lém cơ mà sao hum nay hiền thế ,làm trai ngoan ak ? –Minh chọc hắn

-Hum nay tao trai ngoan thì mày với bnj kia cg có khác j ,mọi khi thấy nhiều em bên bạnh lém mà ,kết con nhà ng ta rùi phải ko khai mau đi ?-hắn cg ko vừa

-Mày ……Mày ngon quá heng hum nay chơi lại tao hả

-đâu có thấy j nói vậy ak

-Đừa chút thui mày về ko,về cg tao lun haha .-Minh

-Ok về

Sáng hum sau bọn nó ko tụ tập nữa ddeeufddeeuf phi thẳng đến trường .7’00 tất cả đều đã có mặt tại lớp trừ Ngọc (nhỏ này còn dg nướng )

15’ sau nhỏ xuất hiện

“hộc …..hộc …..hộc …;”

-Th….thưa cô em vào lớp ạ .-nhỏ

-Này em có bix bây jo là mấy jo mà đichậm 15’ vậy ?-bà giáo

-Vâng em sorry lần sau ko tái phạm nữa ạ

-Cô cho p ý vào đi ạ .Quân lên tiếng

-Đúng đấy .-nó nói rùi trao cho bà cô ánh mắt sắc lạnh

-Ờ ờ em vào lớp đi lần đầu nên tui tha .-bà cô ấm ức lém rùi đấy nha

Nhỏ lết cái than mjk vào đến chỗ đg định cúi xuống ngủ tiếp thì tiếng ai đó vang lên

-Pạn làm j mà đi hk mụn vậy .-quân

-mụn kệ tui liên quan j đến anh

-làm j ghê vậy tui vừa jai vây jup pạn đó nha

-ai cần tui đâu có nhờ anh đâu .mà làm ơn thui ngay cái kiểu pạn pạn tui tui đi nge ghe chết đk

-Làm j mà chảnh quá vậy nhưng tui thích hyhy ………..làm bạn gái tui đi ,đk ko

-Cái j ,anh tỏ tình nhầm người hả .-nhỏ ngó xung quanh

-Đâu có tui nói thật đấy Ngọc làm ny tui nha .

-Thui chết hum qua tui nói anh phải uống thuốc rùi mà ,sao chưa uống vậy .Nếu ko mún uống thuốc thì anh vào ngay 3TK cho tui nhờ (trung tâm thần kinh nhé mọi ng ) chứ anh mà ở đây lải nhải nữa là hại chết tui đó

-Gì chứ làm j mà nặng lời thế nếu tui có điên thì cg vì cậu mà điên đó hyhy

-CÁI…….GÌ .-nhỏ như ko tin vào tai mjk bực quá thế là hét to lên làm cô giáo giật mjk sít té (kinh công của chị này lợi hai ghê haha ) cả lớp thì nhìn chằm chằn

-Ngọc em sao vậy ,đã đi học mụn rùi lại còn mất trật tự trong lớp là sao hả -bà cô đkl dịp trả thù

-Dạ em xin lỗi cô cứ giảng típ đi ạ

Thấy vậy quân tủm tỉm cười

-Pạn cứ vậy đi rùi pạn sẽ phải thjk tui ,tui đảm bảo vậy haha

-Đồ thần kinh anh cứ ở đấy mà tưn sướng ,tui chưa có điên đẻ thjk anh nhá

Hứ nhỏ bực mjk

Thế rùi cả 2 chìm vào im lặn ,cho đến khi trống báo ra chơi nó kéo 2 con kia lại Chỗ Ngọc hỏi han

_Sao bà đi mụn vậy ?-nó

-Hờ tui dậy mụn mà tại sao mí bà ko gọi tui dạy vậy /-nhỏ

-Gọi cái j “thuê bao quý khách vừ gọi hiện ko lien lạc đk xin quý khách vui lòng gọi lại sau” đó gọi vậy đó .-Mai tức lên

-á tui quên là mjk đã tắt nguồn hyhy .

-Thui xuống căng teen đi .-Anh

-ok

Tại căng teen

4 đứa chúng nó đg nói chuyện tí ta tí tít thì bọn hắn xuất hiện

-Ngồi đây đi .-quân nói với 3 thăng bạn rùi kéo ghế vào ngồi cg Ngọc .Bọn hắn thì ngạc nhiên ,Khánh cg ngồi xuống vìn có nó mà Hắn cg miễn cưỡng ngồi còn Minh thì thản nhiên ngồi xuống miệng gọi đò ăn

-Ai cho anh ngồi .-nó và Ngọc đồng thanh

-Chỗ này ko phải của riêng cô .-hắn

-Ko phải của riêng tui nhưng còn nhiều chỗ khác sao ko ngồi mà chui vaof đây làm j –nó

-Thui cho tui xin 2 người thui đi sao cứ gặp nhau là cãi cọ thế hả ?-Khánh bực (hay ghen hả ông )

-Hơ hơ người xưa có câu “ yêu nhau lém cán nhau đau mà “ keke ……ơ .-Mai đg tự sướng với câu nói của mjk thì đã bị hắn và nó trao cho nhuwngs ánh nhìn rất ư là “thân mến”

-thui stop tóm lại là là ở đây có ngọc nên ngồi ở đây ,hyhy tui thjk ngọc ko đk sao --quân cứu mai cg nhân tiện bày tỏ lun

-“Phụt tttttttttttttttt” Ngọc đg uống nước thì nghe quân nói ho sặc sụa

-Ngọc làm j mà phản ánh ghê thế .-vừa nói quân vừa lấy khăn lau cho Ngọc

-C,………..C….Cái j có ai……giải thjjk cho tui việc j đg diễn ra ko .-Anh

-Có j đâu tui và ngọc bi jo là ny .-Quân nói mà bọn kia đã chết lâm sàn

-ko.ko phải như tên đó nói đâu ,-nhỏ nói rùi quay lại Quân

-Cái tên thần kinh kia anh điên chư đủ hả

-Ơ sao lại nói với ny mjk thế chứ em vẫn ngại ak .-Quân

-ko sao 2 người đẹp đôi tui ủng hộ cả 2 chân 2 tay lun .-Khánh

-chính đó .-Anh

-Chuẩn lun haha .-hắn

Bọn nó thi nhau chúc mừng

-Mọi người ko tin tui sao ,sao cứ nghe lời tên đó nói linh tinh vậy .-Ngọc tức tối

-Ơ có j mà bà phải ngại 2 ng đẹp đôi lém .-Mai

Nhở tức quá ko làm đk j nên hậm hực ngồi 1 mjk mặc cho bọn nó cười cười nói nói

Trống vào lớp đã cứu nhỏ thoát khỏi bọn bạn trời đánh .Nhỏ nhanh chóng kéo 3 con kia lên lớp ko cg phòi ruột vì tức chết .Để lại 4 chàng hoàng tử ,cg với nhứng ánh nhìn ghen tị tò mò của bọn xung quanh

Sau khi bọn nó đi Quân rút ip5 bấm bấm rùi nói vào đầu day bên kia

-em ak mjk chia tay nhé ,anh có ny mới rùi .-ko để cho bên kia trả lời Quân tắt phụt ,sau đó lại bấm bấm tìm số ai đó :

-Em ak mjk chia tay nhá anh quen người khác rùi bye .-Anh này đểu quá ..Nói xong Quân tắt máy rùi quay lại 3 thằng bạn

-Còn ai ko chúng mày chẳng nhớ nữa

-Trời ơi .-3 thằng kia chán nản

Vừa lúc đó 1 nhỏ chạy đến bên quân nhẹ nhàng ngọt sớt

19. Chương 16

-Anh sao ra đây mà ko gọi cho em vậy ?-(nhỏ đó ngọt sớt õng ẹo )

-Em là ai .-???

-Em…….Anh …..em là Trâm bạn gái anh nè .

-Ớ ????còn sót em à vậy mjk chia tay nhé anh có ny mới rùi –Quân jo mới tỉnh

-C….C ..Cái j ?anh quá đáng …….nối đi nhỏ đó là ai em ko tha đâu ?

-Cô bị điên hả ,bảo biến thì biến nhay cho nước nó trong (tên này vô tìn ưa à >

Nói quân vô tình vậy thui chứ ai mà chả bít tứ đại hoàng tử thay bồ như thay áo

-Ah…..anh ……..hức….hức…

-còn đứng đấy à anh anh với em em cái j .lượn lun đi cho bầu ko khí nó trong lành .-Quân nói xong thì nhỏ Trâm cg chạy mất lun

Cũng tại chỗ đó có 6 con mắt đg nhìn quân ko chớp

-Lần này lạ mà nha .-Hắn mở màn

-Chia tay hết hả -Khánh

-Ừ…sao ?-Quân tỉnh bơ mặt gian kinh khủng

-Mày “full” quá –Minh

-hơ tao thấy mày nên cẩn thận với cái bà chắn đó đụng vào bạn bà kos là ko xong đâu (nói kill nhà mjk ý mà ) .-hắn

-tao thấy Hân cg đặc biệt lém mà .-Khánh nói xong cả 3 thằng banj cg nhìn với ánh mắt săm soi

-nè nè nghi nha

-ko có j đâu tao chỉ nói sự thật thui mà .-Khánh

-Hứ

Trống vào lớp 4 thằng kéo nhau lên lớp .Vào lúc đó ở 1 chỗ khác có đứa đg nói sâu chúng nó

-Tao thề sẽ ko tha cho nhỏ đó .-Trâm

-Yên tâm đụng vào mày cg như đụng vào bọn tao,bọn tao trả thù ày yên tâm .-Ánh

-đúng rùi

Giới thiệu nhân vật mới nhé

Trần Nguyệt Ánh ;con này được coi là tạm nhất trong 4 con .Vẻ đẹp này 1 phần là nhờ son phấn can thiệp ,gia thế vào dg Trung lưu .Âm mưu thủ đoạn nhiều vô kể Độc ác nhất trong 4 đứa và đặc biệt rất thích hắn

Cảnh Thùy Trâm Xinh đẹp nhờ son phấn nhà ko giàu bằng bọn nó nhưng kiêu căng thì khỏi nói độc ác thủ đoạn thì miêm chê .Thjk Quân

Nguyên Hồng Vân xinh đẹp thì cg như bọn kia chát phấn dày hàng tấn hiền thì ít mà ác thì nhiều mà thậm chí cong thừa thích Khánh

Trần khánh My con này y hệt 3 con kia (ko nói mn ch bít ạ )thích Minh

Sóng gió bắt đầu ập đến rùi ạ

20. Chương 17

Vừa mới vào lớp quân đã te tửn chạy lại chỗ Ngọc hỏi han

-Honey đg làm j vậy

-Cút đi jum cái

-hớ sao thế hay quân gọi là vk ck nhá hay baby nhé ?

-Ô cái số tui sao lại gặp phải cái tên chết bầm chết dầm này chứ .-nhỏ ngồi than thân

Cứ thế quân càng thấy Ngọc tức thì càng vui cả jo cứ chọc cho nhỏ tức phòi máu .Còn phần nó và hắn thì ko nói chuyện với nhau thì thui chứ mà nói ra là kiểu j cg có chiến tranh (2 người băng này mà cãi nhau thì chắc chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ mất tg chạy nhanh còn kịp nhỉ …….Hjx hjx tội tác giả ai thấy vậy thì cmt nhiều vô để tg có them động lực chứ nhỉ ) .Còn Khánh công tử thì lòng cứ buồn buồn nhìn nó và hắn thui .Về phía Minh và Mai thì cg ít nói chuyện hơn thỉnh thoảng vài câu ko như bọn kia .nhưng có điều ánh mắt của Minh khi nhìn Mai rất đáng ngờ hihi

Lúc ra về nó nghe điện thoại của su xong thì kéo Mai đi giao Anh và Ngọc cho baonj hắn

-có chuyện j ak sao bọn cô về mjk là j ?.-hắn tinh ý

-ko mọi người cứ về chung đi 2 đứa tui đi có việc chút thui .-nó

-Ko có j thật đấy chứ ?-anh

-chuyện của bar thui ko cần lo

-vậy đk .-Ngọc

-đi .-nó nói rùi kéo Mai đi

-Bye .-bọn kia

-bye

Nói xong nó và mai lên xe phóng đi mất

-có chuyện j ko chỉ đơn thuần là chuyện của bar chứ ?-Mai tinh ý

-ừ Su bảo bọn Change biết bọn mjk về nên thách đấu ,1 mjk thàng Su với anh Thắng chắc ko chơi đk đâu .-nó

-Ha ha Hay đấy lâu rùi tao ko khởi động chân tay có dịp này cg tốt

-Ừ nếu chúng thích thì tao cho bọn nó bít thế nào là Kill .nhưng bọn này cg ko xem thường đk đâu cg đã 2 năn rùi còn j bọn đó cg đẫ chuận bịn kĩ rùi

-Ừ thì mjk có cả thảng Su và anh Thắng rùi hyhy chắc ổn thui

(anh Thắng là đàn anh của bọn nó võ khỏi chê )

-Về nhà thay quần áo đã chứ

-Ko kịp đâu vào shop thay bộ cho nhanh rùi đi lun ,su nó cầm vũ khí cho bọn mjk rùi .-nó

-ok .-nhỏ nói

Nó và mai rẽ vào 1 shop quần áo nó chọn 1 áo ba lỗ đen bên ngoài khoác áo khoác đen kết hợp với cả quần jean mài .Còn Mai nhỏ cg diện quần bò mài và áo thun că hai cột tóc lên đeo bốt …=>nhìn ghê …hehe

Nó và mai rẽ vào bar đã thấy 1 loạt mô tô và mui trần bong loáng đợi sẵn .2 đứa bước xuống Su chạy lại

-Đại tỉ -su lê phép

-Ở đâu .-nó

-Nhà kho XX đương XXXXX ạ .-su

-vậy đi thui .-mai

-Vâng thưa chị

-Kill,Ji –anh Thắng gọi

-Dạ

-Tuy ko sợ bọn đó nhưng nó ko như ngày sưa đâu 2 em phải cẩn thận vũ khí đây .-anh Thắng nhắc nhở chúng nó rùi chìa ra cho 2 đứa nó mấy thanh kiếm nhỏ dài và rất mỏng

-Vâng

-đi thui

Nói xong nó và mai lên 1 xe còn bọn su đi 1 xe phía sau là khoảng 50 môto theo sau

.Đến nhà kho XX chúng nó bước xuống

-Chún mày đến đúng jo lém .-seo thằng cầm đầu bên change

-Bây jo chúng mày mún j ?-nó lạnh lung hỏi gương mặt ko chút biểu cảm

-Mún j ak mún khiêu chiến với kill và trả món thù 2 năn trước

-Ra thế thích thì chiều .-Ji

-Xông lên chúng mày –seo ra lệnh cho bọn đàn em ,lúc này khoảnh 20 đứa đằng sau tên đó xông lên tiến về phía 2 đứa nó nhưng ko kịp đẻ bọ đó vung gậy nó và Ji đã rút 2 thanh kiêm trên tay vung lên tạo nhưng đương cong tuyệt đẹp trong phút chóng thanh kiếm đã nhuộn màu đỏ thuowi lên thanh kiếm còn 20 tên kia thì nằn lăn ra mùi tanh nồng nặc bắt đầu toát ra

-Biết thế nào là Kill Và JI chưa hả nhóc –su tiến lên

-m…m…mày vẫn như xưa nhỉ phong độ ko jam chút nào .-Seo lúc đầu hơi choáng nhưng hắn đã kịp lấy lại bình tĩnh

-khỏi cần khen nữa còn quân thì kéo ra nốt đi giải quyết 1 thể .-Ji tinh ý

-Tất nhiên tao ko đẻ chúng mày thoát rẽ vạy đâu –Tên này nói xong thì khoảng 200 tên trongg buiijj rập quanh đó bước ra trên tay cầm đủ loại vũ khí

-chỉ có bấy nhiêu thui ak hơi ít –nó cười khinh

-mày sắp chết rùi còn to mồn nữa ak nhãi

Ko mất them thời gian cả 2 bên song vào trrnj .mỗi thằng cứ cầm gạy mà phang nhau .cũng chỉ tại bọn bên change chơi bẩn quá nếu ko bọn nó đã ko tốn sức như thế này .Bên phía bọn nó đánh rất hăng (bọn đần emc ủa nó tuy chỉ 50 nhưng đều đã đk qua tuyện chọn và huấn luyện )$ đứa bọn nó đânhs rất hăng chỉ cần chem. 1 phát là đối phương đã ngã khụy rùi .Lúc này tên seo mới xông lên tên này cứ nhằm vào nó mà tấn công ,nó dung chân đạp thẳng vào bụng tên đó nhưng xem ra tên này cg ko tầm thường né đk mũi tấn công của nó quay sang chụp 1 chân của nó làm nó bị té xuống đất ,thấy ko ổn nó dung hêt sức dung chân còn lại đạp thẳng vào bụng tên đó khiến hắn ko chịu đk buông chân nó ra .Nhân cơ hội đó nó chụp dạy dung kiếm phi thẳng vào bàn tay hăn dung chân đạp thẳng vào bụng tên này ko thể chịu đk 2 phát đạp của nó nên hộc máu mồn bất tỉnh nhân sựn lun (đơ đk 1 đòn là còn siêu ) Giải quyết bọn còn lại xong bọn nó tập chung lại .Trận này toàn thắng

-Tổn thất thế nào ?-mai ?

-1 vài đứa bị khá nặng còn bọn kia thì chỉ ngoài da thui ko sao đâu

-ok lo cho chúng nó cẩn thận rùi thu dọn sạch sẽ chỗ này đi .-nó

-Vâng em bix rùi chị

-2 đứa có sao ko

-Dạ ổn

-quần áo tả tơi hết rùi về đi ở đây bọn anh lo

-vâng ,ak mà anh nhớ quy tắc của em ko đập tan cái bang vớ vẩn này cho em mgay trong đêm nay

-ừ yên tâm anh nhớ mà

-đk .-nó và mai ko đi chung nữ nó đi xe mjk về còn mai lấy xe Su về

Bọn ắn gọi cho nó cg ko đk mai cg vậy đg đứng ngồi ko yen thì su gọi cho hắn

-Anh ạ .-su

-Mày đi đâu mà tao gọi ko bắt máy hả

-ak em jair quyet chút việc

-thế ak gọi cho anh co j ko

-ko em thấy anh gọi ko bis có chuyệ j ko nên gọi lại

-ừ thui

-akf anh còn chuyện này nữa .em mún xin thui việc

Cái j …why

-đại tỉ và anh 2 em về rùi nên ….

-nho rđó ak

-vâng

-đk tùy mayd

-thanks anh

Sau đó hắn tắt máy ngồi 1 mjk 1 xó lên wed chơi 1 loạt hình ảnh đập vào mắt hắn .hawnd như hiểu ra mọi chuyện chao mọi người rùi đi đâu đó (đọc rùi bis ý mà ,nhớ cho linh sone ý kiến nhé )

21. Chương 18

Còn về phía bọn kia thấy nó và mai chưa về nên cứ lo mãi được lúc hằn lại phóng đi mất nên bọn này tụt hứng đi về nha mai hỏi bọn kia sau

10’ Trước cổng biệt thự nhà nó Đang mệt mỏi lê than ra khỏi xe đẻ vao nhà thì nó tháy bóng 1 người con trai đứng dựa vào tường mái tóc Bạch kim .

-Sao lại đến đây .?-nó ?

-Sao đi mà ko rủ bọn này đi cg .-hắn

-Việt j phải rủ tự giải quyết đươc ko cần jup .

-ukm

Xong nó bấm mạt mã rui bước vào .Hắn thấy thế cg bước theo

-Đi theo làm j ?-nó

-Thjk thì đi ,mà ko lẽ cô để pan mjk ở ngoài thế này ak .

-hừ

Nói xong nó để hắn ngồi lù lù ở sofa chạy phóc lên tầng thay quần áo (quần áo tả tơi rùi mà )

-hjx chưa về ak .-nó nhăn nhó

-Làm sao mà về khi chưa làm nhiệm vụ đk

-Nhiệm vụ j .-nó nhăn mặt

-Băng bó .

-ko cần đâu tui tự làm đk .Mà anh thui cái điệu cười jan jan đó đi cút đi để thui còn ngủ .

-Lại đây .

-Ko tui ko bao jo giao mjk cho quỷ dữ

-NHANH LÊN TRƯỚC KHI TUI LÀM J QUÁ ĐÁNG .-hắn hét lên

-hix hix từ từ làm j mà nóng thế .”tên chết bầm chết dập này tới ngủ cg ko cho ,”.-Sau lời đe dọa của hắn thì nó đàng lê cái than tàn sang chỗ hắn (Trời ơi chị này sướng thế mà còn kêu khổ ……….chết chết )

Hắn băng bó cho nó hết sức cẩn thận

-Nhẹ nhàng chút coi .-nó

-Nhẹ thế còn kêu j nửa hả hay cô thjk nhẹ kiểu này ._Nói xong hắn thít mạnh tay làm nó kêu oai oái

-Nay anh mún jup tui hay giết tui thế hả sao mạnh tay thế có bít tay tui mềm lém ko hả .-Nó tức điên lên

-Chẳng phải cô mún vậy sao tui chỉ làm theo thui mà .Ak mà tui có nghe nhầm ko vậy nhỉ tay cô mềm sao hô hô “mềm “đến nỗi bọn Change bị đánh tả tơi vậy sao .

-Ơ sao anh biết .-Mạt nó bây giờ ngu ko chịu đk

-Tui là ai chứ chuyện thường .-Hắn vênh mặt

-Anh là ai

-Ớ đừg nói là cô ko bít tui là ai nhé ko phải là thăng Quân giới thiệu rùi sao .

_ko

-hyhy thế cô cứ nghĩ đi nhá .

-hừ .-nó phồng má miệng thì chum chím trông rất đáng yêu .

-Đưng có khiêu khích tui

-Tui có làm j anh đâu .-mặt nó nai kinh khủng

Hắn thấy thái độ của nó thì tiên lại gần cúi xuống gần mặt nó .Mặt nó đỏ như trái cà chua

Lúc này ko bit tai sao tim hắn lại đập lệch nhịp mặc dù hắn là 1 ng rất lăng nhăng và ga lăng nên hành đông này sảy ra thường xuyên .

-“chutttttt”-tình hình là hắn đã hun má nó rùi ghé vào tai nó thì thầm

-Thấy sao tui đã cảnh cáo cô rùi đấy ko j mà KEVIN này ko giám làm nhá (tên này đầu tiên chỉ định true thui ko bit sao lại làm thật chỉ có điều hắn thấy cảm jac ở bên cạnh nó rất lạ hắn ko còn lạnh lùng như tảng băng nữa cảm giác rất quen thuộc mà hắn đã mất 2 năm trước .Tóm lại trong suy nghi của hắn nó ko jong nhưng cô gái khác phải chăng nó là Kill nổi tiếng 1 thời >>>>>cg chẳng bít nữa .Nhưng đối với hắn tình cảm là thứ ko dk xuất hiện

Sau khi lấy lại tinh thần mặt nó từ đỏ chuyển sang tím rùi đem xì

-Này tên thần kinh ,tên bại não kia sao anh giám h…hu..hun tui hả .-nó hét lên

-tui thjk vây .-

-A …a …a là đồ dê gia đồ lơi dụng ,đồ óc lợn ….tui dủa anh ra đường xe đâm chết phòi ruột làm ma dói bị dày xuống 18 tầng địa ngục ……………..TUI GIẾT ANH .-Làm 1 tràng xong nó cấm cái gậy đánh gôn của pâp nó mà dồn hắn .Cả 2 cứ thế là dồn nhau hết chạy lên rùi chạy xuống tóm lại là quanh biet thự nhà hắn .Có lẽ lúc này 2 con ng lạnh lùng đã trở lạ với con người thật của họ nhưng chúng ta hay xem dk bao lâu hay nó chỉ diên ra trong khpangr thời gian ít ỏi này nhé .

Chạy đến chân cầu thang hắn mệt quá ko chạy nổi nữa mà đàng sau nó vẫn cứ í éo mãi >>>>>..thế là

“rầm ……………rụp……binh

Tình hình là 2 anh chị này sau khi té cầu thang thì bị nhã và kết quả là nằm đè lên nhau

-Nè heo có bít là cô đg nằm đè lên tui ko hả ,dạy đi ko thì đừng trách tui ko cảnh cáo .-Hắn

-Anh no……nói ai là heo hả ,anh đừng thấy tui hiền mà bắt nạt nha …..tui con…con chưa sử anh cái tội tội ….Giám hum má tui đâu nha .-nó hậm hực

-Chăng phải do tui tự cô chuốc lấy ,tui vô tội .-Hắn nói xong thì mặ nai >>>>vô số tội .

-Anh đúng là tên biến thái .-nó hét lên

_Này cô nói ai biến thái hả ?đừng có thấy tui ko nói j mà làm tới nhé .LÀM ƠN MẮC OÁN .-hắn nói rùi quay ra cừ Định đi về

-Ơ abh cứ ở đó mà tự sương nhé ai cần anh giúp tui đâu tự anh mò đến nhà tui bảo là băng bó jup chứ bộ .Làm như tui nhờ vả ko bằng .-nó nói xong 1 tràn thì quay lại chẳng thấy hắn đâu tcs phòi ruột

-Tên điên này mjk còn chưa xả giận xong hắn biến đâu mất rùi .-Nói xong nó ngó xung quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu chạy ra ngoài thì hắn phóng xe về mất rùi .(anh này chốn tội ý mà )

-Tên điên coi như anh còn khôn bít đg mà chạy sớm ko thì tui cho anh vào quan tài sớm à mà hắn nói hắn là Kevin sao tên này nghe quen thế nhỉ …….ui ko nhớ nủi .-nó gãi đầu dứt tóc cg ko nhớ đk j nữa .1 Lúc sau thì trên đầu nó xuất hiện bong đèn pha 1000 W

Nó lấy máy bấm bấm gọi cho Su

I Hope-FT Island

Nal sanghanda haejohgoDodaece eodiro ddeonangeoya nareul beorigoJabeun nae du songgajido uri yaksokggajidoNa beorigo ggabeorigo eoddeohge ddanaGgumilgeoya ggumilgeoyaGgumilg eoya nareul sokijimaNaman honja namgeyojinge seoreowoNeoreul dasi bwado neon neon nae sarangSubaekman bwado nan nan ne sarang

Haneuli maejeojun neon nae sarangNiga jamsi gileul ilheun geot bbeuniyaDasi taeeonado neoman baraeDasi saranghaedo neoman baraeDolaolgeoya dolaolgeoyaNiga eobsneun naneun eobseu ni*ggai modeunge akmongilgeora nan saenggakhaesseoA~ jebal i ggumeseo ggaegiman baraeOneuli jinago naeil ddo nun ddeumyeonI modeunge hyeonsili anin ggumigil barae ohModeunge hyeonsilboda deoRielhaessdeon ggumiyeossgil naneun barae neol bara

I Hope-FT Island

-Dạ chị e nghe nè .-Su

-Ờ mày bít tên Kevin là ai ko ?

-hớ hớ hum nay đầu chị bị sốt ak .-Su true nó (thăng này hum nay ko bít ăn phải j mà liều dữ vậy )

-NÀY mày có mún chui vào quan tài sớm ko mà ?vớ vẩn thế

-Dạ ko em chỉ true chị 1 tí thui mà

-Bít chị mày là ai ko mà dám trêu hả ,hum nay mày ăn phải gan trời ak .

-Dạ chị là Kill ạ

-Vậy trả lời đi

-Kevin là anh Lâm ạ bạn chị đó ,lần trước ở bar em giới thiệu rùi mà

-lúc nào nhỉ …thui hắn là Lâm thi tao bit rùi nhưng mà hắn là người như thế nào ? –(chị này đúng là sĩ mà vừa nãy hắn ko nói thì cũng chẳng bít )

-Anh Kevin là người đừgs đầu trong thê giới đêm hiện nay ,sau khi chị đi 2 năm trước Kevin xuất hiện với 1 phong độ ngất trời ,1 sự lạnh lùng đến chết người .Anh ý được ví như tảng năng vĩnh cửu .Là 1 người rất tài năng ko ngòi bít nào tả hết ,ko rat ay thì thui mà đã rat ay thì gạo xay ra ko khí –Su làm 1 tràng

-À ra là thế

-chính đó chị

-Hớ thế còn bọn trời đánh kia (ý chị này là 3 anh kia =>Tộ mí ông đẹp trai phong độ thế mà bị bà đó gọi là trời đánh =>chị này khùng rùi cg nên =>vào V2T đi chị ơi (V2T là viện thần kinh đó mí bắc ) )

(đã nói rùi mà tác giả khổ với chị này lắm cơ chỉ số IQ nhất ngưởng vậy mà ko nhợ hết trời……..tệ quá )

-anh khánh là shin ,anh Minh là Inn ,anh quân là Ken cả 3 anh này đều là phó băng KEVIN do anh Kevin là Bang chủ .Nhưng anh ấy đều là những người hoàn mĩ ,chem. Đâu chết đấy gom jo thành bão ,gom mưa thành song thần ạ -

-Thế ak nhìn mặt bọn ấy non chẹt thế mà giỏi vậy sao ….chẹp …chẹp .-(chị ơi mặt chị thì “già “quá đấy thế mà còn chê người ta )

-Mà chị ơi hum nay em thui việc ở bar anh Kevin rùi .-su

-sao thế thằng đó bắt nặt em hả ?

-ko tại nếu làm ở 2 bar thì cg hơi bận ,với lại chị về rùi em sẽ quay về với chị

-Hyhy thế thì còn j bằng ,mi đúng là cưng của chị kaka

-Thui mụn rùi chị nghỉ đi em đi thu xếp để về bar mjk

-Ừ ok .- nó nói xong quăng lun ip vào 1 xó lăn lên giường nhủ chẳng bít j vì ngày hum nay vận động quá nhiều rùi (chị này đại ja vứt cả đt vào xó hjx ko cho tg nhỉ tg mun lém )

Còn hắn sau khi rời khỏi nhà nó thì tiến về bar của mjk .Vừa mới bước vào bar hắn đã khẳng định vị thế của 1 người đứng đầu ,sự lạnh lùng pha lẫn sự tàn ác trong đôi mắt ,sự bất cần đời kiến cho người khác nhìn vào phải sợ hãi .

-Chào cậu chủ .-tên bảo vệ thấy hắn thì cúi chào .

Hắn gật đầu rùi bước vào quầy quản lí .

-Su đâu .? –Hắn hỏi

-Dạ thưa anh Su đang thu dọn trong phòng ạ .

-Ừ.-nói xong hắn tiến về phòng của su .Mở cả bước vào

-Chú mày quyết định vậy là vì cô ta sao ?

-Dạ em xin lỡi anh nếu ko có chị ấy en ko có ngày hôm nay ,bây giờ chị ấy về rùi em nên trở về bên chị ấy .

-được nếu chú mày mún anh ko ép nữa

-Cám ơn an hem hy vọng anh và chị ấy có thế hợp tác với nhau ,hoặc tiến xa hơn nữa có thế là mối quan hệ trên tình bạn cg đk ạ .-Su nhe nhửn tên này ko bít hum nay ăn phải j mà gan thế giám true nó bây jo lại trêu hắn hahah

-Này đừng thấy anh mày hiền mà lấn tới nhá ,có tin anh mày đá mày bay ra khỏi cái bar này ko

-Dạ thui em ko giám nữa đâu .Thui bây jo em phải đi rùi bye anh có việc gấp cứ gọi em ha .-Thằng này ko chạy nhanh thì chẳng lẽ ở lại cho hắn xử đẹp hay sao

-ừ

Hắn cg rời khỏi phòng su tiến về phòng mjk .Về đến phòng hắn đóng cửu ko cho ai lại gần .Hắn ngồi trên sofa rùi nhâm nhi rượi .Ko gian lúc này của căn phòng giờ đây chỉ có thể nói rằng ai bước vào là đóng băng lun Sự lạnh lẽo cô đon và buồn tẻ đã đưa hắn trở về với những quà khứ buồn tẻ đau thương ,về người con gái mà dã làm trái tim hăn tan nát và trở nên lạnh lùng và tàn nhân như hum nay

22. Chương 19

“QUÁ KHỨ “

2 năm trước

-Em xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi .-Ngọc linh

-TẠI SAO .-hắn hét lên

-Em mún dời xa anh để tìm con đường riêng jk em mún theo đuổi con đương sự nghiệp mà mjk theo đuổi .

-Chỉ có vậy thui sao .?

-V……Và em nghĩ chúng mjk ko hợp cứ cố duy trì sẽ ko có hạnh phúc đâu anh .-Ngọc Linh

-Ko hạnh phúc sao ,ko hợp sao .-Hắn cười chua chát

-Vâng em xin lỗi .ngày mai em sẽ lên máy bay anh ở lạ mạnh khỏe nha .-Ngọc Linh nói rùi quay bước đi .Nhưng hắn đã kịp nắm lấy bàn tay của cô .

-Đừng đi .-Hắn vẫn níu kéo dù bít là vô ích

-Em xin lỗi .Hãy quên em đi .Mong anh hạnh phúc .-Nói xong ngọc linh bước đi

Từ lúc Ngọc Linh đi hắn trở nên lạnh lùng vô dối ,ít nói ko cười .Nhốt mjk trong phòng ko cho ai đến gần ,ko chụi ăn uống ỳ hêt .(rõ khổ ).

Bước ra khỏi phòng sau 1 tuần hắn như ko còn là hắn nữa ,1 con người lúc nào cg vui vẻ ,đôi mắt chứa nhưng tia ấm áp ko còn thay vào đó là 1 gương mặt lạnh lẽo ,đôi mắt vô hồn và sắc sảo ,nụ cười cg ko còn trên môi nữa .Nơi đầu tiên mà hắn buocs đến đó chính là phòng của chủ tịch Phùng hay cg chính là pa pa hắn .

,……..Cốc……cốc…….

-Vào đi .-Giọng nói lạnh lung và đầy uy lực 1 của 1 ng đàn ông trung niên

-Ba .-hắn đẩy cửa bước vào đứng trước mặt ông phùng

-Con ra khỏi đó rùi sao ?

-Con mún tham ja vào thế giới đêm .-

-con chắc chứ ,ta chưa từng ép con phải lựa chọn con đg đó cả .-pa hắn ngạc nhiên

-Con biết nhưng cha yên tâm con làm đk .-hắn

-vậy đk những chuyện còn lại con đẻ ta lo con cứ chuẩn bị thinh thần đi

-vâng

Kể từ đó hắn gia nhập thế giới đêm và ko lâu sau trở thành người đứng đầu trong thế giới đó .Người ta bis đến Kevin là 1 người máu lạnh tàn nhẫn vô cảm 1 khi ko rat ay thì thui chứ đã rat ay thì đối tượng bị nhắm tới chuẩn bị tập xác định .Vào khoảng thời gian này thì người đứng đâu thế giới đêm là Kill đột ngột rút lui và Kevin lạ xuất hiện nên đã trở thánh người đứng đầu trong thế giới đêm này

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

-PHÙNG MINH CẢNH –ba của hắn là 1 người lạnh lung rất tài giỏi trong thế giới kinh doanh và đứng đầu trong thế giớ ngầm

-PHÙNG PHƯƠNG THẢO 19t gái hắn ,xinh dẹp là tiểu thư cao quý của hàng loạt cac công tỉ tầm cỡ thế giới ,là siêu mẫu nhà thiếu kế nỗi tiếng tại my người ta bít đến với biệt danh là LÍA .là ny của anh trai nó

-NGUYỄN KHÁNH HOÀNG .20t trai nó là cậu chủ khiêm GĐ hàng loạt các tập đoang then thế gới là người tre tuổi thành đạt nhất trong giới kinh doanh .Rất thong minh đẹp trai thì khỏi bàn rât chiều em (nó )

-CẢNH NGỌC LINH 16 t ny cũ của hắn xinh đẹp đk ví như 1 thiên thần (bên ngoài là vậy còn bên trong là rắn độc hay thiên thần thì cưa bít (cái này tg bít nè ) mọi nguoif đánh jas cô ta là 1 ng hiền lành nết na ,nhỏ này cg là lí do khiến hắn bước chân vào thế giới đêm (phần trước tg nói rùi )

Sáng hôm sau tại trường star school hôm nay tụi nó quyết định đi chung với nhau .Cả bọn cứ ngồi trong xe mà chí chéo có điều hum nay nó và ngọc nói hơi ít mặt nó thì lạnh hơn ,có lẽ nó đã bít đk than phận của bọn hắn nhờ Su

-Sao thế .-mai

-ko bình thường đg suy nghĩ vài điều .-nó

-chuyện j vậy >-mai

-Ak mà hum qua 2 bà đi đâu thế gọi mà ko bắt máy hum nay người còn bầm dập nữa chứ .-Ngọc ko bít từ đâu nhảy ngay vào họng Mai khiến nhỏ tức phòi ruột

-Ớ đúng đó

-bọn change thách đấu nên bọn tao đi giải quyết .-nó trả lời thay

-Sao ko rủ baonj tao đi cg

-Chẳng phải 2 đứa mày bảo ko đụng vào kiếm nữ hay sao mà pa pa ko mún chúng mày làm vậy dâu ,cẩn thận ko dính kéo đi như 2 năn trước đó

-kệ đi lần sau có vụ thì rủ bọn tao đi

-Tao cg vậy tao về đây cũng 1 phần là trả thù cho anh 2 nữa mà

-Tao cg vậy tao về đây cũng 1 phần là trả thù cho anh 2 nữa mà –Anh

Anh nói xong thì gương mặt của nhỏ hiện lên sự đau sót và ngọc cg vậy

-Được nếu chúng mày quyết định như vậy tì tao cg ko cản ,năm sưa tao nói rùi nợ máu phải trả bằng máu tao để cho thằng đó sống them 2 năm là quá nhân từ rùi .-nó lạnh lung nói

-Đúng đó nếu ko phải vì ngày đó ba mẹ bắt tao về bên đó thì tao đã băm tên đó ra rùi.-Anh

-Maydf có thong tin j thắng đó chưa .-Ngọc

-có rùi NGUYỄN KHÁNH DUY bang chủ bang hắc long và là ng đg đối đầu với bang của hắn .-Mai

-4 đứa hẵn cg có cơ đấy nhỉ ,ko xem thường đk ,nhưng cg vui vì chúng ta có cg mục đích ._ngọc

-Mày nhớ ko thứ 3 tuần sau là ngày dỗ của anh ấy đấy ,hum nay là thứ 6 rùi ?-Anh

-tao bít rùi ko cần nhắc

(TRẦN DUY PHONG 19T là anh trai của nhỏ Anh đồng thời là ny cũ của Ngọc ,đàn anh của nó .Bị sát hại 2 năm trước thủ phạm chính là Khánh duy

-NGUYỄN KHÁNH DUY 19Tbang chủ bang hắc long .yêu Ngọc nhưng nhỏ ko yêu mà yêu Phong chính vì vậy mà hắn đã giết hại Phong )

Dạo bước trên sân trường chúng nó gặp bít bao nhiêu là lời bàn tán này nọ .

-Bực thật cái cảnh này sao mà quen thế chứ …-anh chán nản

-quá quen so với quy định .-Mai

-HONEY …..-quân ko bít từ đâu chạy lại chỗ Ngọc với thứ giọng ngọt sớt

-Làm ơn thui đi hộ tui .-Ngọc chán nản

-em sao thế hum nay tâm trạng ko vui ak ,hay ai chọc honey cứ nói đi anh sử cho .-Quân nhe nhử hết chỗ nói

-Đúng đó có người chọc tui đó

-Là ai thế .-quân vừa nói vừa sắn tay áo chuẩn bị xông ra chiến trường

-LÀ ANH ĐÓ ĐỒ ĐIÊN .-NgỌC hét lên còn bọn nó thì chỉ bít đứng cười thương cho số phận của Quân

-Ơ honey sao thế anh có làm j sai đâu nhỉ mà thì chỉ là làm đúng thui .-Quân nói tỏ vẻ ngây thơ mà vô số tội (anh này mà ngây thơ gì có lẽ t g nhầm rồi )

-Thui tóm lại là ko phải nói nhiều anh biến hộ tui cái ,ko phải ở đó mà hóng hớt .-Ngọc bí quá chẳng bít nói sao (chị này bị j vậy nhỉ ng ta wan tâm lại bảo ng ta hóng hớt ….chắc điên mất thui …khổ than tg )

-Thui vậy thì anh vào trước đây đưa cặp quân cất jum cho .-nói xong tên này lấy cặp phóng đi lun

Vừa vào đến lớp an tọa đk 1 lúc thì Quân cứ luyên thuyên bên tai làm nhỏ ko chịu đk

-Stop anh làm ơn thui đi cho tui nhờ từ sáng đến jo anh chư uống thuốc hay sao thế .-

-hớ anh có sao đâu ng sao là em ak tứ sáng tới jo cứ cau có bực bội ko .-

-tui ko sao lúc nào tui cả vậy

-Ko sao thì tút rùi mà cho Quân mượn Dt tí

-Làm j

-Cứ un đi

-Ừ đk rùi mượn xong thì im đi jum cái

-ok –Quân hí hửng nhận đt còn nhỏ thì ngủ típ

-Ặc .-Quân sốc

-Sao thế đã bảo là câm rùi mà

-Sao toàn ảnh SNSD và TAEYEON ko vậy

-Trời thế mà cg hỏi thjk thì để ko đk sao ,-Nhỏ này nghe đến SNSD là tỉnh ngủ nay

-Ko phải nhưng ,,,,ak hay để quân bắn vài bức hình của quân cho Ngọc nhé

-đừng tui ko thjk đâu

-Ukm .-tên tayfnois thế nhưng vân jui 1 đống ảnh tự sướng của mjkf cho nhỏ

-ak lạ mà nha .-Quân

-lạ j

-Nhìn mặt honey thế mà cg bít hâm mộ SNSD sao .-Quân nói xong thì ăn ngay đống sách trên bàn vào đầukêu oái oái

-Cái mặt thế nào hả anh có bít là tập doàn snoe của tui toàn trai xinh gái đẹp sao

-thế ak

-hừ ko những vậy 3 con kia cg cuồng lun ko phải mjk tui đâu

-Cái j 3 ng đó cg bbits hâm mộ nữa hả ?

-chứ sao họ dều là sone mà .-Nghe đến đây thì quân đã ngất lamm sàn rùi .theo quân đk bít thì kill lá 1 ng lạnh lùng jet ng ko chớp mắt láy mạng ng ko ghê tay mà bây jo lại nghe tin kill là fan cuồng ko ngất mới lạ đó .nói thật thì ngày sưa nó cg ko thế nhưng tứ khi nó đứng đầu và tham ja vào thế joi ấy nó đã thay đổi ,chỉ ở bên bạn bè và ja đình nó mới hết lạnh lung nhưng nếu như nó trở về là kill thì sẽ khác (mà quân nhà ta ko phải lạ nha vì tác jar là sone nên thjk cho nhân vậy là sone thui có j ddaaau mà lạ với ko hahah ……………sone muôn măm )

23. Chương 20

Chap 20

-này lại sao thế hả ?-ngọc nhìn Quân khó hiểu

Á ..ko .-Anh này giờ mới tỉnh ạ

Lấy lại tinh thần Quân bắt đầu dò vào xem danh bạ của nhỏ ,đg tự đắc thì tên này đụng trúng 1 dòng chữ to tướng

“ĐỒ THẦN KINH”

-HONEY .-Quân hét lên làm Ngọc giật cả mjk

-Sao nữa hả tên kia đã bảo là im đi cơ mà

-Lưu tên ny mình trong danh bạ thế này mà đk sao ?

-hứ anh đừng thấy tui hiền mà lấn tới (ố ố chị này mà hiền thì tác giả đi đầu xuống đất ) điện thoại của tui tui lưu thế nào mà chả đk ,mà tui thấy anh cg có bình thường đâu .-nhỏ tự đắc

-Hức quá đáng ,trả nè .-Quân làm mặt bị bét nạt rùi trả điện thoại cắm tai nghe vào rùi ko nói chuyện với nhỏ nữa (giận rùi ) Còn Ngọc cg hơi bất ngờ về thái độ của Quân nhưng sau đó cg chẳng để ý nữa cầm điện thoại nghe nhạc nhốt

Còn tại 1 góc khác của lớp

-Hellu .-Minhko bít hum nay ăn hải cái gì mà cứ nhe nhửn suốt

-Hớ hum nay cậu lạ vậy hành động như trẻ con ý .-Mai ngạc nhiên

-Hơ hơ thì gặp người nổi tiếng nên mới thế

-Sao lại nổi tiếng

-Thì vụ hum qua ý

-À ra là thế cậu cg thong tin nhay thật đấy ko hổ danh …..-mai

-Thì từ hum qua đến giờ vụ của cậu và Kill nổi như cồn rùi còn j ?

-Hò mjk sao nổi tiếng bằng cậu Inn .-nhỏ

-Hú cậu …cc…cc. thui chịu thưa cậu rùi ,mà chân tay ko bị j chứ .-

-ổn chuyện này cg chỉ bình thường thui

-Hy lần sau cẩn thận (anh này hum nay quan tâm ghê )

-hỳ thanks (chỗ này tình yêu lãng mạn quá ha chằng bù cho cái chỗ bên cạnh khói đen bốc lên ghi ngút )

Bức vào lớp nó đã gặp nhay cái bản mạt của hắn à nói chính xác là cái điện ngồi mà nó cho là chập mạch (ko chập đâu chị ơi dáng này khiến khối em đố đấy ) Hắn ngồi chiễm chệ gác chân lên bàn tai nghe nhạc (chiếm hẳn 1 cái bàn lun nó ko chỗ ngồi ) ko bít rằng có 1 người mặt đg bốc khói đen xì .

-Tên biến thái tránh ra coi .-Nó lạnh lùng (hắn vẫn chẳng có đọng tĩnh j )

-Hừ đừng trách tui .hehe hum nay tui trả cả vỗn lẫn lãi .-Cái bản mặt của nó hiện lên chữ gian to đùng

“PHẬP …….” KÉO THEO LÀ HÀNG LOẠT NHƯNG TIỀNG ĐỘNG

Tình hình là sau khi ko nhận được phản hồi của hắn thì nó cho đôi chân ngọc ngà của mjk lên 1 đầu của chiếc ghế đạp mạnh 1 phát =>kết quả hắn an tọa dưới đất (nó mà đạp thì khỏi nói mọi người cg bít ) cái ghế thì bị gãy đôi nó đứng cười trước sự ngạc nhiên của đông đảo bà con trong lớp .Bọn bạn hắn thì chỉ bít lăn la mà cười vì độ quê của thằng bạn từ trước đến nay chưa I giám làm như thế đối với hắn .còn hắn thì an tạo dưới đất với cái bộ mặt đen xì 2 tai xì khói đầu bốc hỏa .

-NGUYỄN GIA HÂN CÔ BỊ KHÙNG HẢ .-hắn tuwcf điên lên vì bị nó cho 1 cú đau

(tg các bạn thong cảm tg vân tuổi ăn tuổi học nên dạo này ko ra chap kịp mong mọi người thong cảm ạ .Cú thứ 7 mjk sẽ đăng lien tục nhé cong trong tuần thì ko lien tục đk những chap này sẽ hơi ngắn ạ .hyhy sorry mọi người có gì mọi người cứ bình luận cho Linh xin ý kiến ko hiểu chỗ nào thì cứ hỏi nhiệt tình .GỢI Ý CHAP SAU SẼ CÓ FIRST KISS Ạ của ai thì cứ từ từ mọi chuyện rùi sẽ sáng tỏ sớm thui )

(ai mún lien hệ với tác giả thì qua bình luận hoạc qua địa chỉ FACEBOOK nhé địa chỉ của tác giả là Yoona Soshi Sone )

24. Chương 21

Chap 21

-sao thế tui có bị ỳ đâu bình thường như mọi ngày .-nó lạnh lung mặc dù bây giớ mún bò ra mà cười ,cả lớp thì thì nín thở ko bít hắn sẽ giải quyết ra sao (tg trời ơi có ai thương tg ko vậy thương thì cứu tg với tg mà ở đây thì chắc thịt nát xương tan mất thui .2 kẻ lạnh lung đụng độ với nhau thì thì sập trường mất hjxhjx )

Hắn bây giờ mặt mũi tím đen thui đầu bốc hỏa tai xì hang loạt khói độc (chăng bít anh chị này làm sao mà cứ gặp nhau là khói ko bít từ đâu chui ra mà nhiều thế )

-Cô gan lắm .giám động vào tui thì cô đừng trách tui .-Hắn vứ nói vừa cười nham hiển

-Đâu có gan tui nhỏ tẹo thui đâu to bằng anh .mà tui hiền vậy ngây thơ thế sao giám ………………-chưa nói hết câu nó đã bị hắn khóa môi 1s 2s 3s trôi qua tư thế vẫn được giữ nguyên .nó trợn tròn mắt người cứng đờ tim đập loạn xạ .6 đứa kia thì mắt tròn xoe mồn há hốc =>rớt hàm ak ko cả lớp bị vậy lun .Đặc biệt là bọn con gái trong lớp thì phần lớn là chết lâm sàn ,bọn con trai thì 1 nửa già thì khóc hết nước mắt còn 1 nửa thì hú ầm ầm .Khánh đứng đó như ko tin vào mắt mjk chết đứng lun

-Đó là sự trả thù ngọt ngào nhất mà tui dành cho cô .-Hắn rời khỏi bờ môi ấy ghé vào tai nó nói rùi kéo 3 thằng bạn ra khỏi lớp

-Cúp ko .-hắn công nhận là khôn thật cướp đi first kiss của nó xong thì cup……..!!!!

-ko

-ko .-Khánh

-có chứ cup lun .-Minh hớn hở

-Đc đi thui .-Hắn và Minh bước ra ko bít có 1 đám lửa đg rực cháy ở cuối lớp

-Này tên biến thái ,tui giết anh –nó tỉnh lại sau khi sốc chạy vụt ra cửa

-Hừ tức chết đi mất ,cái tên biến thái đồ lợi dụng tôi rủa anh rớt từ tầng 18 xuống ,ra đường bị xe kẹp phòi ruột suốt ngày sống chui song lủi ………………………-nó làm nguyên 1 tràn nguyên rủa hắn

-Bình tĩnh đi bà .-Mai và vọn kia chạy ra

-Bình tĩnh thế nào đk chứ hắn cái tên trời đánh đấy đã cước đi fisrt kiss của tui đó ,trời ơi tui chết mất .-nó than thân

-Bà cứ từ từ đi tui thấy 2 ng cg nghi lém đấy nhá ..hay là …..-Ngọc cha nói xong thì đã bị nó vớ ngay đống sách trên bàn vào đầu (ngọc công nhận là ngốc thậy bít lúc này là lúc nào ko mà còn nói vớ vẩn ,ak mà cg có thế lém chứ nhỉ )

-Á –nhỏ xít xoa

-Này bà quá đáng vừ thui nha Ngọc có ……………….-quân đg bênh nhỏ thì gặp nhay cái ánh mắt giết người của nó câm tịt

-Cúp ko .-nó

-ko .-Ngọc tức vì bị sác đè

-Có kaka .-Mai (chị này cứ nghe đến cup là đi ngay ko cần bít j nữa giống ai thế nhỉ )

-Thui 2 bà cup đi tui ở lại với Ngọc hy hy .-Anh (có thật ko đấy )

-Thế cg đk tao về ngủ cho khỏe bực mjk thật đấy .-nó

-Thui mọi người vào đi cg vào lớp rùi đấy –Anh giục bọn kia thì gặp nhay ánh mắt buồn rười rượi của Khánh

-ok .-thế là cả bọn kéo nhau vào lớp Ngay sau đó cô giáo cg xuất hiện bà cô cg xuất hiện nhìn thấy cảnh chiến trường còn cả lớp thì cứ xôn xao bàn tấn cái j mà kiss làm cho nó bực cả mjk Hét lớn

-TRẬT TỰ

Lời nói của bà cô như ko còn giá trị trong hoàn cảnh này rùi ,Công chúa và hoàng tử lạnh lùng của lớp vừa kiss nhau thì hỏi làm sao cái lớp này im đk

-TRẬN TỰ .-“RẦM” kéo theo lời bà cô là cả 1 cái thước bằng sắt đập mạnh xuống bàn (cái thước sắt mà đập vào đầu thì chết ko nhỉ ,ai bị rùi thì chia sẻ cho tg tí hyhy)

Ngay lập tức cả lớp im thin thít

-Sao bàn ghế lại thành ra như vậy .-bà cô hiền đó mấy bạn

-Cô ……………-hs 1 đang định nói thì tiếng Quân vang lên

-Cô ko cần quan tâm quá về việc này chỉ cần gọi người đến thay ghế là đk rùi –lạnh lùng

-T…Thui đk rùi tuy em –bà cô tức phọt máu nhưng với gia thế của bọn hắn thì bà cô này chưa có điên để đụng vào

Còn về hắn thì sau khi trốn nạn thì kéo Minh đến bar chơi

Nó thì ngược hoàn toàn kéo Mai ra đến xe nó hét ầm ầm làm lỗ tai mai thủng kun

-Thui đi bà rủ tui về hay là để tui nghe bà la hét thế hả

-Hừ tức quá đi mất

-Thui tui xin bà đó bayy giờ đi đâu đi

-khỏi nói tao cg bít mày định đến bar chứ j ,lúc nào chốn với tao mày chả đến bar chơi

.-no

-Mày đúng là hiểu tao ,mà mày thì khác j

-ukm hum nay tao về nhà ngủ thui ko có tâm trạng để chơi đâu .-nó

-ukm

-vậy tao đưa mày đến bar

-ok

-Bật nhạc lên đi nhưng lúc như thế này nên nghe nhạc để thư giãn để bớt căng .-Mai

-Bài j

-Mr Mr bài mới đó

-Ok

Let’s go mwol geokjeong haneunde neon?Dwaetgo mwoga tto duryeoundeJaego tto jaeda neujeobeoryeoOh oh ooh woah oh oh ooh woahMaeil haruga dareuge buranhaejyeogaApseo gajugil barae geu nugungagaNeon moreuncheok nuneul gamneunYou bad, bad, bad boy, you so badDeo dangdanghage neonMr. Mr. Nal bwaMr. Mr. Geurae baro neoNal gaseum ttwige hanMr. Mr. Choegoui namjaMr. Mr. Geuge baro neoSangcheoro kkaejin yurijogakdoByeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Nareul bitnaejul seontaek badeun jaGeuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Wae neon ajikdo mitji motaeJinjja bimireul allyeojulgeNeon wae teukbyeolhan miseuteoinjiOh oh ooh woah oh oh ooh woahMiraereul yeoneun yeolsoe baro nega gajin geolSonyeonboda deo keun kkumeul kkeureo anaBitnaneun sok nal damgoseoMy m-m-mister, rock this worldDeo dangdanghage neonMr. Mr. Nal bwaMr. Mr. Geurae baro neoNal gaseum ttwige hanMr. Mr. Choegoui namjaMr. Mr. Geuge baro neoSangcheoro kkaejin yurijogakdoByeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Nareul bitnaejul seontaek badeun jaGeuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Jigeum sesang ape (oh ne ape)Nugu boda meonjeo (neol deonjyeo)Deo chiyeolhage (deo chiyeolhage) mr. Mr. ( Ojik geudae mani (irwonael)Geudael hyanghan (naeil ape neo Mr.)Modeun sarangeul neowa naDeo dangdanghage neonMr. Mr. Nal bwaMr. Mr. Geurae baro neoNal gaseum ttwige hanMr. Mr. Choegoui namjaMr. Mr. Geuge baro neoSangcheoro kkaejin yurijogakdoByeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Nareul bitnaejul seontaek badeun jaGeuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

( Mrmr snsd )

Sau khi chở Mai đến Bar nó chở về nhà với tâm trạng ko đk thoải mái cho lắm

-Sao cháu về sớm vậy .-ông quả gia

-Dạ hum nay cháu mệt nên xin nghỉ ạ (phét thế cháu này có bao giờ bị mệt đâu )

-Vậy à thế cháu lên nghỉ đi

-vâng

-À chờ đã bác có việc bận nên cháu tạm thời ở nhà 1 mjk nhé chắc anh cháu sẽ về sớm thui

-Ơ thế ạ vâng bác cứ đi cháu ko sao ạ

-Mai bác đi cháu phải ở nhà 1 mjk cẩn thận nhé

-vâng bác cứ yên tâm

-Thui cháu nghỉ đi

-Vâng hy .-nó vui đk ít

-Vâng .-nó nói xong thì phóng thẳng lên phòng .Vứ lên đến phòng nó đã nhằm vào ngay con gấu to tướng trên giường cứ thế mà cấu xé ko tiếc tay

-Chết nà đồ điên giám hun tui sao .-nó hét lớn cứ thế mà cào cấu chú gấu .sau khi đã hả giận nó mới tha cho chú gấu mà vác laptop lước web đg xem thông tin thì 1 dòng chữ đập ngay vào mắt nó

(GIRL’S GENERATION chuẩn bị đến việt nam )

Nó xem xong thì hú ầm ầm nhảy cẫng lên vì xung sướng

Trở lại với bọn Anh ở trường ,cả 1 tiết học ko khí chán nản bọn nó chẳng buồn học nên trống cái cả 4 đứa kéo nhau xuống căng –teen .Tuy nhiên sau khi đọc tin nhắn thì Ngọc xuống khuân viên trường chút việc nên bọn kia cg ko để ý lém .Nội dung tin nhắn như sau :

-Chào Ngọc mình là Trâm lớp A5 bạn xuống khuâng viên mjk nhờ chút việc nha .-Nhỏ Trâm

-Ok .-Ngọc thấy nghi ngờ nhưng vẫn đi

Kết thúc tin nhắn nhỏ đến khuân viên nhỏ cảm thấy có j đó bất an

-Trâm à bạn đến chưa vậy .

-Ở đây -1 tiếng nói phát ra từ sau lưng theo sau là khoảng 50 đứa con gái cầm đủ lọa vũ khí

-Muốn j đây ..-Nhỏ hiểu ra vấn đề lạnh lùng nói

-Cảnh báo

-làm j sai

-Làm j sai sao ,vì mày mà anh Quân đá tao

-thật đáng cười

-ko phải nói nhiều mày nên chia tay anh Quân đi ko thì đừng trách tụi tao

-lên đi

-Đk nếu mày mún .-Trâm

Thế là cả 50 đứa con giái xông vào nhỏ mà đánh .Với võ trai đen của mjk thì 50 đứa ko phải đối thủ của mjk tuy nhiên bọn con gái đó chơi bẩn quá nên nhỏ bị mất sức nhiều

25. Chương 22

Chap 22

-DỪNG LẠI .-Quân bước đến mấy ả đó tên này thấy xót xa quá cơ vì thương Ngọc í mà

-An…….anh sao anh lại đến đây .-Nhỏ Trâm

Tét……bốp Quân đã tát nhỏ đó

-Cô giám động đến ny tui sao cô bị điên à hay mún chết sớm .-Quân gằn lên từng chữ

-Được rùi vụ này mày để tao lo .-Khánh

-đk tao đưa Ngọc vào bệnh viện trước .-Quân

-ok

Quân chạy lại chỗ Mai và Ngọc nhỏ đã ngất đi trên người đầy vết thương

-Gọi cấp cứu đi ..nhanh lên .nó mà xảy ra chuyện j thì bix tay tui .-Anh hét lên

-đk rùi nhanh lên

1 lúc sau nhỏ đk nhanh chóng đưa vào bệnh viện .Anh nhanh chóng gọi cho Mai

Maeil haruga dareuge buranhaejyeogaApseogajugil barae geu nugungagaNeon moreuncheok nuneul gamneunYou bad, bad, bad boy, you so badDeo dangdanghage neonMr. Mr. Nal bwaMr. Mr. Geurae baro neoNal gaseum ttwige hanMr. Mr. Choegoui namjaMr. Mr. Geuge baro neoSangcheoro kkaejin yurijogakdoByeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Nareul bitnaejul seontaek badeun jaGeuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

(mr mr snsd )

-Sao cưng mới xa chị có vài tiếng đã nhớ à .-Mai

-thui đi ko phải lúc để đùa đâu Ngọc sảy ra chuyện rùi vào bệnh viện ngay đi

-Ơ sao thế .nhỏ có sao ko ? –

-Chưa bít đk

-Ok tao đến ngay

Anh tắt máy rùi bấm bấm gọi cho nó

Miraereul yeoneun yeolsoe baro nega gajin geolSonyeonboda deo keun kkumeul kkeureo anaBitnaneun sok nal damgoseoMy m-m-mister, rock this worldDeo dangdanghage neonMr. Mr. Nal bwaMr. Mr. Geurae baro neoNal gaseum ttwige hanMr. Mr. Choegoui namjaMr. Mr. Geuge baro neoSangcheoro kkaejin yurijogakdoByeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Nareul bitnaejul seontaek badeun jaGeuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

(mr mr snsd )

(mí chị này để nhạc theo bộ hả trời )

-A…….l.lô

-Mày còn ngủ đk hả dạy đi vào bệnh viện đi Ngọc có chuyện rùi

-Sao đứa nào làm

-Để sau đi vào bệnh viện đã

Ok

Sau đó Khánh cg gọi báo cho Minh và Hắn bít .20’ sau nó Mai có mặt tại cổng bệnh viện đúng lúc 2 thắng kia đến .thế là dù ko mún nhưng chúng nó vẫn vào cg nhau ,nó và hắn thì ko thèm nhìn mặt nhau cứ lạnh như băng ý

-4 người đến rùi sau .-Khánh

-Ngọc có sao ko .-nó

-ko sao đâu mọi người cứ chờ them chút nữa .-Khánh

“Ring…ring…ring”cánh cửa mở ra 1 vị bác sĩ bước ra

-sao rùi bác sĩ bạn tui có sao ko ạ

-yên tâm co áy chỉ bị quá sức và 1 vài vết thương thui ko đáng lo lắm đâu

-vâng cám ơn bác sĩ .

-vào thăm đk chưa .-nó lạnh lung hỏi

-Dạ thưa cô chủ bây giờ thì vào đk rùi ạ

-ông lui đi (bệnh viện này thuộc chi nhánh của nhà nó )

-Đi thui –Hăn bây jo mới lên tiếng

Tại phòng bệnh nhỏ đg nắm đó mặt trắng bệch ko còn hồng hào như mọ khi nữa ,Quân nhẹ nhàng lại gần nắn lấy đôi tay nhỏ có lẽ Quân đã yêu nhỏ thật rùi ,lúc đầu Q chỉ định mún chọc nhỏ sau đó đá như mấy con bồ cũ nhưng ko ngờ thời gian đã làm con người hăn thay đổi yêu nhỏ lúc nào cg ko bít

-Chắc nó chưa tỉnh ngay đk đâu báo cho quản gia nhà nó đi .-Mai

-Báo rùi

-Chắc phải về thui chứ ở đây cả lũ thì nó cg thiếu oxi mà chết ngạt đấy

-mọi người cứ về hết đi hum nay tui sẽ ở lại 1 mjk .-Quân

-Thế cg đk sau

-Ok đk mà tui ổn .-Q

-ok thế thì tụi này về trước .-thế là cả bọn kéo nhau về Khánh mở lời mún đưa nó về

-Cậu lên mjk trở về ._khánh

-Thui khỏi mjk tự về đk .-nó

-Cứ lên đi mjk trở đến 1 chỗ

-Ukm vậy phiền cậu .-nó chẳng bít từ chối thế nào nên đành nhận lời .Anh bít khánh thjk nó nhưng thú thật thì Anh thjk Khnahs từ lần đầu gặp rùi trong long nhỏ thấy rất bùn ,hắn thấy nó đi cg Khánh thì cg bực (chẳng hiểu tại sao )

Trên xe của nó và Khánh

…………………………sorry mọi người tg bận học quá nên ko post đk dài nên mong mọi người thong cảm thứ 7 tg đăng tít mọi người mún cặp nào thành đôi trước thì cmmt tg sẽ đáp ứng nhu cầu ạ

26. Chương 23

Chap 22.1

-Cậu thấy Lâm sao ? –Khánh hỏi nó

-Trời cậu đừng nhắc tên đó trước mặt mjk tên đó đúng là đáng ghét

-Vậy sao hy

-hớ có sao ko

-ko có j đâu

-Thế chúng ta đg đi đâu vậy ?-nó

-à 1 nơi có thể thư giãn

-ukm vậy sao .-

10’ sau với vận tốc kinh hoàng của Khánh thì cả 2 đã có mặt tại 1 căn biệt thự ngoại thành

-Đến rùi sao ? –nó

-đúng rùi let’s go .-nói rùi Khánh mở cửa dẫn nó vào căn biệt thự này khá to nhìn bề ngoài có vẻ rất cổ kính sang trọng .Khánh dẫn nó đi mem theo con đg mòi vào đến trước 1 cánh cửa khá to Khánh đẩy cửa bước vào.Ngay sau đó thì hàng loạt các bóng đèn sang rực làm nổi bật lên nhưng bông hoa hồng xanh vô cùng đẹp và lung linh . Ko khí ở đây khiến nó vô cg thoải mái

-Ô ô đép vậy

-hy cậu thjk chứ ?-khánh

-Hyhy mjk rất thích đặc biệt là hoa hồng xanh

-Vào đây ngồi đi .-Khánh kéo nó ngồi xuống cái xich đu gần đó

-Cậu uống j ?-khánh

-bia đi 1 chút thui

-ok chờ mjk chút .-Nói xonh K chạy vào nhà lấy 2 lon bia ra

-của cậu này ,-K

-ok thanks nha

-ko có j

-mà đây là nhà của cậu à

-ừ của mjk và 3 tên kia nữa

-ra là vậy

Nó và Khánh nói chuyện rất hợp nhau .Với nó nói chuyện với Khánh như đk nói chuyện với anh trai nó vậy sự lạnh lùng như ko còn tồn tại nữa

-về nha .-Khánh

-ok

Nó và Khánh ra khỏi biệt thự cổ kính và leo lên xe về nhà

TRƯỚC CỔNG NHÀ NÓ

-Cậu vào đi .-Khánh

-ừ dù sao cg thanks cậu .-nó

-Ko có j cậu vui là ok

-hy

Nó vui vẻ bước vào nhà còn Khánh thì thì cũng phóng xe đi .2 người này ko bít là bên kia đg hắn đg trong xe quan sát mọi hành động của nó

-Vui vậy sao,có vẻ 2 ng rất hợp nhỉ ,đi với mjk lúc nào cg lạnh lùng mặt lạnh như tiền ………ui trời ơi mjk bị sao vậy quan tâm nhỏ này làm j chứ …hứ bực mjjk .-hắn lẩm bẩm 1 mjk (anh này có vẻ bồ kết nó rùi thjk thì cứ nói với tg 1 câu haha )

27. Chương 24

Chap 23

Tại bệnh viện

Ngọc vẫn đg trong tình trạng hôn mê có lẽ nhỏ cần nghỉ ngơi .Quân cg mệt quá nên cg ngủ thiếp đi

-Anh à đừng bỏ em mà ,Phong à đừng đừng ….-nhỏ nói trong cơn mê sàng Quân giật mjk tinh giấc

-Ngọc em sao vậy .-nhỏ vẫn ko có động tĩnh j

-Phong là ai ny của nhỏ sao .-quân lẩm bẩm

-Ngọc em ko sao chứ

-Tôi….tôi đg ở đâu .-Ngọc giờ này mới tỉnh

-Em tỉnh rùi sao em đg bệnh viện đó

-Sao anh lại ở đây bọn kia đâu

-họ về hết rùi hum nay anh sẽ ở lại

-Hờ vậy sao .-nhỏ nói xong thì quay mặt vào tường ngủ tiếp ko hiểu sao nhỏ lại thấy vô cùng khó khăn khi đối mặt với Quân

Còn Quân thì cảm thấy tò mò ko bít ng tên Phong mà nhỏ nhắc đến là ai có lẽ tên này sẽ làm rõ sớm thui

Sáng hum sau bọn nó nghỉ học đến thăm Ngọc

-hellu tỉnh rùi hả bạn hiền .-Mai ti toe

-Hy mọi người đến rùi à

-Khỏa chưa .-nó hỏi (trời ơi mới 1 hum mà khoae đk chắc )

-Rùi hyhy hum nay tao xuất viện

-Á ….xuất viện ….m bệnh thế sao mà xuất viện sao đk –Anh nhà ta phản bác kịch liệt

-Ko sao đâu tao khỏe roài bệnh tập j nữa đâu

-Anh nói phải đấy tao thấy mày còn duối lém chưa ra đk đâu .-Mai

-Tao khỏe rùi ….tao mún xuất viện sớm chứ cứ ở đây chắc tao chết sớm mất

-haizzzzzzzzzzzzzzzzz thôi đk rùi nếu mày mún nhưng trước khi ra cần phải khám lại tổng quát đã nếu ko vấn đề j thì ok mày có thể OUT khỏi đậy .-Nó nói với con bn với cái giọng dửng dưng người lớn ấy

-ukm .-nhỏ đk sự đồng ý của nó thì gật dầu lia lịa

-Thế thì Quân đưa Ngọc đi Khám lại nha .-Minh

-UKm vậy mọi người chờ tui nha đưa Ngọc đi rùi tui quay lại hyhy .-Q

-Nhanh đê .-hắn ở hố nào mà bây giờ mới thấy chui lên thế ko bít bật ra đk có 2 từ làm người ta lạnh cả sống lưng

Sauk hi kiểm tra tong quát thì nhỏ đk bác sĩ cho phép xuất viện (ko cho nhỏ cg đi chứ đừng có nói )

Tối đó để mừng cho nhỏ xuất viện bình an (đi đánh trận trở về đó mọi người ) thì chúng nó đã tụ tập ở 1 nhà hàng .Nhà hàng này là 1 nhà hàng nổi tiếng ko khí thoáng mát trong lành .Đặc biệt nhà hàng này còn phù hợp với nhưng đưa tuổi teen như bọn nó bởi ở đây hội tụ nhưng bài hát của các nhóm nhạc đình đám như :GIRL’S GENERATION ,SUPER JUNIOR ,NU’ÉT, EXO,BIG BANG,…………………ngoài ra thì món ăn ở đây cg ngon tuyệt làm cg nó hứng thú .Trên bàn các món ăn đủ cà (tg nhìn mà thấy mún ăn quá cơ ) Bàn ăn của chúng nó từ khi bước vào đã trở thành tâm điểm của mọi khách hàng khác ,tiếng nói cười rinh rang (ko gây chú ý mới lạ đó ạ )

Mai hum nay buộc hết tóc lên rùi đânhs xù nhỏ mặc áo kẻ sơ mi kẻ đỏ đg đk giớ trẻ chuộng hiện nay cộng them chiếc quần jean mài rách te tua .Anh hum nay theo phong cách khá nữ tính nhỏ mắc chiếc áo phông màu xanh nước biển cg với đó là chiếc váy ngắn xòe chân đi hài nhỏ tóc duỗi thẳng buông thõng .Ngọc theo phong cách khá cà tính .Nhỏ mặc chiếc áo sát cánh ,cộc tay kèm theo là chiếc quần quần bò rách te tua còn tua hơn cả của Mai lun ,tóc buộc bổng lên kiểu duôi ngựa (tg cg chẳng bít kiểu này là kiểu j nữa nói đại thui ai bít thì bảo tg nhé hjhj ) Nổi bật nhất trong 4 đứa chính là nó .Nó mặc chiếc áo sát cánh bên trong bên ngoài là chiếc áo khoác nón bên dưới là chiếc quần sooc chân đeo bốt cao ngang gối .tóc màu hung đỏ (chẳng nhẽ tg lại cho thành màu hông hyhy ) cột cao ,phải nói là nó phối màu quá hợp lun á hy .

Sau 1 hồi đânhs chén quyết liệt bọn này mới chịu lê xác r axe bỏ hắn thanh toán 1 mjk (anh này giàu mà sợ j cứ đânhs chén típ đi haha )

28. Chương 25

Chap 25

-Xong rùi sao .-Minh

-ừ .-Hắn ra sau khi làm khổ cái thẻ

-Vậy bây giờ đi đâu .-Khánh

-Dii chơi đi ,à vào bar cg đk nha lâu lém rùi tui ko đk vào ._mai (chị này điên vừa thui vừa mới vào lại bảo lâu lém ko đk vào ý tg bít chị thjk vào nên cho vào thường xuyên đấy thui hjx tội tg )

“bốp’ Bốp

-ko .-Anh và nó đập cho Mai 1 cú vào đầu phản đối kịch liệt (2 chị này bít tg khổ nè )

-mày ham chơi vứ thui con kia Ngọc mới ra viện sao mà vào bar đk .-Anh

-nói thui đanh tui làm j dau chết đi đk hjx .-Mai

-Phải đó .-Minh lên tiếng (có phải việc của anh này đâu )

-Đánh cho chừa cái tội ham chơi mày bít là hum qua tao vớ mày cúp mày vào bar chơi đó thui .-nó lạnh tanh

-Vậy về .-hắn lạnh lùng phát ngôn đúng 2 từ ,lúc nào tên này chả thế ,nói xong hắn phóng lên xe về mất tâm trạng hắn hum nay ko vui chác vì vụ hum qua (mọi nhười nhớ ko ạ )

Nó leo lên xe về mất bọn kia cg tương tự

-Giao Ngọc lại cho cậu đưa nhỏ về cẩn thân đấy –Anh nói với Quân

-ok con dê .-Quân nói xong thì Anh cg phóng đi mất quân quay lại chỗ Ngọc

-lên đi thui đưa em về

-Thui ko cần đâu

-cứ lên đi ko sao đâu

-đi .-Quân nói xong kéo tay nhỏ vòa trong xe nhưng nhỏ đã kịp rút tay ra

-bỏ anh thật là phiền phức đó anh yêu tui sao chứ ko phải anh mún trả thù tui sao anh đem lại phiền phức cho tui vậy chưa đủ sao ?-nhỏ bừ qua sphats ngôn ko kiềm chế đk phải chăng những lời nói lúc giận dữ sẽ khiến người tax a nhau …..

-Ngọc nghi vậy sao thế thì cho Q xin lỗi với tất cả mọi việc , thui đk rùi lên đi tui đưa em coi như đây là lần cuối cg vậy còn phần tình cảm của tui em hiểu sao cg đk .-quân nói rùi kéo nhỏ vào xe phóng 1 mạch về nhà nhỏ

Ngồi trên se nhỏ hối hận vô cg ko bít sao nhỏ lại nói vậy nữa thấy hối hận vô cg Về đến nhà nhỏ quân ko ra tiễn nữa mà phóng xe đi lun phi thẳng vào bar KFX .ngồi trong phòng vip quân uống như chưa bao giờ đk uống hết chai này đến chai khác hắn cg ở đó

-Mày làm sao thế có chuyện sảy ra à ?-hắn

-Để tao yên tao mún ở 1 mjk

-Mày coi tao là pạn ko

-có

-vậy nói đi

-tao xin lỗi tao ko mún nói bây giờ

-thui đk khi nào đk thì ní tao ko ép nữa tao uống với mày

-đk thế mới là bạn tao chứ

Sau 1 hồi vật lộn với đủ đủ loại rượu thì hắn phải đưa thằng bạn thân về nhà vì thằng này đã bất tỉnh nhân sự có bít j nữa đâu mà về .Nhưng có lẽ ko bít j tốt với Quân lúc này thật sự tên này yêu Ngọc rất nhiều

Sáng hum sau tạu trường Star school 4 đứa nó nó bước vào lớp với tâm trạng nặng nề ko mấy là vui .Nó vẫn gặp cái bản mặt và dáng ngồi mà nó ghét cay ghét đắng đó ,nhưng nó cg thấy buồng buồng vì dạo này nó và hắn ít nói chuyện à ko ít chạnh chọe cãi nhau nó cg thấy có j đó rất khó chịu

Anh và mai vẫn vậy an tạo tại chỗ .Tại chỗ Ngọc nhỏ định lại sorry quân vì vụ hum qua lỡ lời nhưng nhìn thấy quân nhỏ lại ko giám mở lời .Quân đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ đôi mắt chứa nhứng tai buồn bã ko còn sự ấm áp nữa .Nhỏ ngồi xuống gục đầu xuống bàn nghĩ ngợi linh tinh nhưng vấn đề chỉ xung quanh Quân .% tiết học chôi qua trong sự chán nản của cả lớp tiếng trống kết thúc buổi học có vẻ là cứu tinh của cả lớp nó

-có ai mún vào bar chơi ko .-Mai trời ơi tg chết với bà này mất

-có .-minh Quân

-có –Khánh nó hắn

-thui đi có việc rùi tối ghé sau .-Anh

-tui cg vậy .-Ngọc

-Vậy tụi này vào trước bye –Mai cứ nói đến bar là lại lên cơn điên

-bye

Ok

-bye .-Thế là cả bọn phóng đi 2 đưa kia cg đi mất

Tại bar hắn

-Anh à sao bây jo mới đến vậy .-1 ả õng ẽo chạy tới chỗ hắn ,1 đưa đến chỗ Quân .hắn choàng eo nhỏ đó đi vào quân cg vậy 2 thàng kia hum nay trai ngoan phải gọi là cụ (vì hum nay ko ấy em bám theo )

Thế là bọn nó vào cg với đó 2 nhỏ bồ bịch của hắn và quân

-Quân và Ngọc sao vậy nhỉ .-Mai

-Chắc có chuyện j rùi thằng quân hum qua về say ko bít j –Khánh

-thế ak

-uik

Trong phòng vip chúng nó ngồi uống linh tinh chờ 2 nhỏ kia đến ra chơi 1 thể ,còn chỗ hắn và quân thì cứ nói là tụ tâp nguyên mía loại đỉnh và mật ngoc =>kinh lun (tg thấy mà ớn quá

29. Chương 26

Chap 26

Tại 1 khu lăng mộ .Ngọc bước ra khỏi xe với 1 bộ đồ đen tóc buông dài ở nhỏ ko còn sự cá tính tinh nghịch nữa mà thay vào đó là 1 khuôn mặt buồn .Nhỏ đứng trước 1 tấm bia mộ có tên là Trần Duy Phong

-Anh à tại sao anh lại bỏ em lại 1 mjk vậy anh thật là hjx hjx .-Vừa nói nước mắt nhỏ vừa trào ra

-2 năm qua em sống như người ko hồn sống trong sự hối hận nếu đêm đó anh ko đi 1 mjk mà cho em đi cg thì có lẽ mõi chuyễn sẽ khác và con tim em có lẽ đã ko vỡ tam như thế này đâu hjx hjc

-Anh bít ko suốt 2 năm qua 2 chưa từng mở lòng với ai cg chưa từng ai có thể làm cho trái time m lành lại .Thực sự em rất sợ sợ khi em mở long thì nó lại tan vỡ 1 lần nữa ……………nhưng từ giờ em sẽ ko như vậy nữa em sẽ để hình bóng anh trong sâu thẳm trái tim và cố gắng mở lòng 1 lần nữa ….tạm biệt .-nhỏ nói xong đật bó hoa li trăng xuống rùi quay lưng bước đi

Ra đến xe nhỏ nhận đk điện thoại của Anh

Hanttaeneun naega neo eobsin sum swigido himdeun jul arasseoGeuttaeneun niga nareul jonjaehage mandeun sinin jul arasseoJogeum aswipjiman minmanghan iyagiOh bamsae nanun yaegiwa jeojeun geu nunbitSeotuldeon neoui gobaekdo ijen bukkeureoun ilgicheoreom sumgyeojigoMaeil dulmanui baegya sok nege mutdeon buranhan miraekkaji jeonbuAnnyeong, really really good goodbyeManyak naega maedallyeo ni mameul dollyeodoGeu daeume geu daeumen banbokdoel ppunijannni oh yeahSueobsi ipsul kkaemulmyeo beotyeotdeon maeumi ijen jichin geolkkaAnim naega neomu keun gidael haetdeon geolkka moreugesseo(Gidaeha enneunjido molla na)Waenji naeireun biga ol geotman gata

(goodbye-SNSD )

-Sao thế .-nhỏ

-Xong chưa .-Anh

-Ừ đg về .-nhỏ

-ukm

-Mày ko đến à

-Mai tao ghé bây giờ qua bar chứ ko chúng nó chờ rùi đấy

-Ừ tao về thay quần áo nhé sang đón tao .-nhỏ

-Ứ

!tiếng sau

-Nhanh lên ko mụn rùi –

-Ừ .-nhỏ bước lên xe

-tao nói thật nha mày nên quên anh ý đi cg 2 năm rùi mày nên đi tìm hạnh phúc riêng của mày .-Anh

-Tao bít rùi .-

30’s sau tại Bar KFX

2 đứa bước vào tiến đến quầy tiếp khách

-Kevin đâu

-2 cô có hẹn trước ko ạ

-có

-Dạ phòng vip 1 ạ

-ùm

-Vào thui .-nhỏ

Cả 2 bước vào dưới bao con mắt them thuồng ngưỡng mộ

Trước cửa phòng vip 1

“rầm”

Anh đạp mạnh 1 phát cánh cửa đi đời

-sorry đến mụn .-Anh

- Ấn tượng gớm .-Khánh

-hy

Ngọc bước vào thì thấy cảnh tượng Quân ngồi cg 2 em hành động rất ư là thân mật

-Ngọc sao vậy

-hừ ko sao

-Ra ngoài chơi đi .-nó lạnh lùng bước ra

-ok .-cả bọn đi theo lun

Tiếng nhạc sập xình sôi động làm cho cả bọn thấy thoải mái vô cùng ánh đền chói lóa làm cho người ta có cảm giác quyên đi hết nhưng điều mệt mọi trong cuộc sống mà hòa mjk vào âm nhạc vào những điệu nhảy

-Nhảy ko .-nó

-Có chứ lâu rùi ko đk nhảy nhót hyhy .-Mai

-ok

-let’s go .-anh

Thế là cả 4 đứa nó kéo nhau lên sàn nhảy .Mai nháy mắt với DJ chỉnh nhạc .Phía bên dưới thì bọn con trai cứ thế là hú ầm ầm

Nhạc vang lên bọn nó bắt đầu hòa mjk vào điệu nhảy .Những động tác tay chân rất điêu luyện .bọn hám giái bắt đầu tiến lên nhảy cg bọn nó cg ko tiện đuổi xuống vì đây là sàn chung nhưng nếu quá đáng thì xác định vào quan tài sớm đi là vừa

-Lên ko .-Minh rủ bọn hắn lên khi thấy mai gặp nguy hiểm khi bọn kia cưa săm soi

-Lên .-Khánh

-ok .-Hắn

-tao no no

-why

-ko lien quan

-Kệ nó .-Hắn nói rùi bước đi trước

3 thằng bước lên phía sàn bọn hám gái nhìn thấy bọn hắn lên thì chạy mất vía ko ngu mà ở lại .Hắn nhanh chân tiến lại chỗ nó ,Minh tìm đến Mai ,còn khánh thì nhảy với Anh dù rất mún nhảy cg nó nhưng hắn tranh mất rùi ,Còn nhỏ Ngọc thấy Quân ko lên thì bùn vô cg nhỏ đi xuống nhường lại sàn cho 3 cặp

Nhỏ xuống bàn ko nói gì chỉ uống rượi cg ko them để ý đến Quân và ả kia

Trên sàn ba cặp hảy với nhau hết sức là ăn ý .Nhưng động tác điêu luyện vô cg đẹp mắt .Cặp đáng chú ý nhất là cặp của nó và hắn đôi này nhảy sung nhất

-Xuống ko .-Minh ghé vào tai của Mai

-ukm ok nhường 2 đôi kia vậy

Thế là minh dắt tay mai đi xuống .Khánh thấy vậy cg rủ Anh xuống cùng trên sàn lúc này chỉ còn lại nó và hắn .Bọn con gái phía dưới thì chết đi sống lại vì thấy hoàng tử nhảy đẹp quá còn bọn con trai cg chẳng hơn nhìn nó chằm chằm đứ thì rớt hàm đứa thì đứng như chết nhìn nó ko chớp mắt .Còn 1 số bọn dỗi hơi thì lấy điện thoại lên chôm vài bức hình đẹp cho lên tường của bang .Hắn thấy vậy thì cg ko còn tâm trí đâu mà nhảy nữa vòng tay qua eo (tên này lợi dụng quá ) ghé vào tai nó

-Xuống ko hay mún nhảy típ .-Hắn dịu dàng làm nó thấy ngạc nhiên nên đâm ra cg hơi ngượng

-U ukm ok .-nó ngập nhừng

Xuống đến bàn 2 người này đã bị châm chọc

-2nhười này ghe tan hay sung kinh .-Mai

-Dúng đó lại còn tình cảm nữa chưa .-Minh hùa theo

-chết chết khai đi .-Anh

-chả có gì .-Hắn phát ngôn ra câu làm bọn kia tụt cả cảm xúc

-Phải công nhận là 2 người nhảy rraats đẹp .-Ngọc

-Khổ quá tao bít roài mày ko phải khen như vậy đâu tài năng bẩm sinh đó .-nó tự khen mjk

-Tài năng bẩm sinh hay là do người nhảy cùng => nên mới vậy .-Hắn hênh hoang

-hờ hình như tui thấy có bóng dáng ai đó tự sướng đi qua đây mọi người có thấy ko .-nó đá đểu bổ lại hắn

-coo…cô …cô ….đk lắm nói ai tự sướng hả .-Hắn bức nói ko thành tiếng

-tui đâu nói anh là anh tự nhận thui phải ko mọi người ….haha .-nó kích tiếp

-Hừ .-hắn thjk xì khói

-He .-nó tự đắc

Đg nói chuyện vui vẻ thì 4 hồ li xuất hiện ,4 ả này chọn bàn gần bàn của bọn nó 4 con này ăn mặc thì khỏi nói thiếu vải trầm trọng (4 hiểu 4 con này thấy nóng hay sao nhỉ ….Haizzzzzzzzzzzzzzzz) ko nhưng thế mặt con nào cũng chat phấn dày cộp ,mắt thì lúc nào cg liếc về phía bàn nó

-Sang bên đó đi .-Ánh

-Đúng đó ko thể để 4 nhỏ đó khuyến rũ hoàng tử của bọn mjk đk .-Nhỏ My

-Trâm mày sang đó trước đi .-Nhỏ vân

-Nhưng còn chuyện hum nọ …thui tao sợ lém .-Nhỏ Trâm

-Ko sao đâu tao thấy hình như họ chia tay rùi đó có ngồi chung đâu -Vậy ok tao đi trước .-Nhỏ trâm tiến lại bàn nó và thẳng tiến đến chỗ quân dịu dàng mà thấy ớn

-Anh ak uống với em 1 li nha .-Quân ngẩng mặt lên nhìn thấy bản mặt nhỏ mà thấy bực lun nhưng vì đg chiên tranh lạnh nên thui

-Đk thui cưng .-tên này nhỏ sương run lên

-Dạ .-Nhỏ lôi nhỏ bên cạnh quân ra rùi thế chỗ ngồi lun cạnh Q .Thấy kế hoạch thành công 3 nhỏ kia bắt đầu kéo sang

Nhỏ Ánh tiến lại ngồi chỗ hắn 2 nhỏ kia cg tiến lại chỗ Minh và Khánh

-Cho tụi em ngồi đây được ko .-My

-Tùy .-Minh giữ phét lịch sự

-vâng tụy em cảm ơn

8đúa nó mặc dù khó chịu nhưng thui gân chuyện chi cho thêm phiền

-Chán về ko ở đây tui thấy ớn quá à .-nó lạnh tanh

-sao về chơi đã .-Khánh

-mún chơi tiếp thì ở lại tụi này về .-Mai

-Để chúng tui đưa về .-Minh

-Thui khỏi phiền đi mọi người ở lại tụi này tự về đk .-nó vẫn vậy

-Cứ để bọn tui đưa về đi ,Khánh chở Mai và Anh còn Minh chở Mai và Ngọc nhé

-Hờ cg đk

-2 người ở lại tụi này về trước ha

-hờ .-hắn lạnh tanh nhưng vẫn uống tiếp trong long thì ko còn vui vẻ như trước nữa .Sau khi bọn nó ra về thì 2 đứa hắn kéo nhau vào phòng bỏ 4 ả kia đg tức phòi ruột

Trong phòng hắn đg ngồi thì điện thoại hắn vang lên

I hope (FT Island )

Neoreul dasi bwado neon neon nae sarangSubaekman bwado nan nan ne sarangHaneuli maejeojun neon nae sarangNiga jamsi gileul ilheun geot bbuniyaDasi taeeonado neoman baraeDasi saranghaedo neoman baraeDolaolgeoya dolaolgeoyaNiga eobsneun naneun eobseu ni*gga

-Con nghe .-Hắn

-………………………………-ba hắn

-Ba ko có quyền quyết định đó là việc của con đưng bao giờ nhắc lại chuyện này 1 lần nữa

-…………………………………….-ba hắn

-ukm

-…………………

Hắn tắt máy phi thẳng cái điện thoại lên ghế

-Sao thế .-ken

-Đính hôn .-hắn nhăn nhó

-C…..cái j mày đính hôn á .-ken

-Ừ nhưng còn lâu ta mới đồng ý ta chưa có bị điên mà cho ông ta quyết định

-hyhy .-ken cười vô cg gian nhìn hắn ,đồng thời vớ ngay cái điện thoại bấm bấm cho ai đấy

Nội dung tin nhắn

-Kevin sắp đính hôn –tên ken gửi thành 2 bản cho Minh và Khánh

Còn về phía 2 thằng kia sau khi đọc tin nhắn thì sốc lun mắt trợn trừng miêngj há hốc (cứ đi kiểu này mà ko tai nạn mới tài chứ )

-Sao thế Khánh .-Anh

-Kevin ….kevin sắp đính hun

-thật sao .-nó

-đúng thằng ken bảo thế .-Khánh

-vui nhỉ .-nó nói vậy mà long thì ko vui ấy

Còn bên phía Minh thì cg chẳng khá hơn sau khi nghe tin thì cg sốc toàn tập

END 26

30. Chương 27

Chap 27

“Sáng hôm sau” Tại trường Star school mọi thứ đk diễn ra sôi động và nhộn nhịp .Tất cả học sinh trong trường đều đg tập trung trên sân trường .Mặc dù ko mún nhưng chúng nó vẫn phải lê xác ra ngoài đó để nghe mấy ông già đó lèm bèm

-CÁC EM TRẬT TỰ .-ông thầy

-DẠ ,-toàn trường đồng thanh lun (cứ đồng thanh kiểu này chắc sập trường mất )

-Như thường lệ cứ đến ngày kỉ niệm ngày thành lạp trường thì trường ta sẽ tổ chức đi tham quan hoặc đi cắm trại nhưng năn nay trường ta sẽ có nhiều sự đổ mới đấp ứng nhu cầu của các bạn học sinh

-VÂNG .Đồng thanh tập 2 (cây cối xung quanh chổng gốc hàng loạt )

-Lần này nhà trường đã quyết định tổ chức 1 cuộc thi bao gồm 4 phần

-------phần 1 : Kiểm tra về mặt học tập ;8 đại diện của mỗi lớp sẽ tham gia và hoàn thành 2 bài thi Toán và Tiếng anh trong vồng 120’

-------Phần 2 –là cuộc thi âm nhạc ,đại diện các lớp sẽ tham gia đóng góp các tiết mục văn nghệ

--------Phần 3 .-là phần thi mang tên “ FASHION”

---------PhẦN 4 là phần bình chọn ra bạn nữ có gương mặt xinh xắn nhất trường ,Ngoài ra sẽ tổng kết và tuyên bố tập thể lớp giang giải nhất trong cuộc thi lần này

-A…..Á…………………………………………………………………………………………………….-SAU LOWPF TUYÊN BỐ HÙNG HỒN CỦA THẦY GIÁO THÌ HÀNG LOÁT NHỮNG TIẾNG HÚ HÉT ĐIÊN CUỒNG VANG LÊN .(tác giả có cảm giác động đất )

-YÊU CẦU CÁC EM TRẬT TỰ .-(dẹp xong bạo loạn này thì chắc ông thầy nhập viện vì hỏng giọng mất )

-Dạ .-đồng thanh tập 3

-cuộc thi lần này yêu cầu mỗi lớp phải tham gia 4 bạn nam và 4 bạn nữ .-Cả 4 phần thi đều diễn ra vào ngày thứ 2 tuần sau

-Vâng ạ .-học sinh trường này có vẻ hào hứng về cuộc thi lần này quá ha tù lúc trine khai nội dung đến giờ bít bao nhiêu lần đọng đất sóng thần rùi

-ok giải tán

-Dạ

Bọn nó

-ớ đk về rùi à .-nó ngu ngu chả bít j có nghe j đâu mà bít

-ờ về thui

-tao nản lun rùi

-chính haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mà Ngọc hôm nay mày ko vào thăm anh ấy à

-ko hum qua tao đi ruig ,tao nghĩ chuyện j qua rùi thì nên quên đi hy .-Ngọc

-Mày nghĩ thế là phải rùi .-nó

-Ừ thui nó đi rùi thì lúc về bọn mjk ghé vào thăm anh ấy

-ừ

(tại lớp nó bà giáo Nguyệt bước vào với 1 bộ mặt hớn hở ten he )

-Các em trật tự .-Bà này chủ nhiệm lớp này chắc cg chết sớm vì hỏng giọng nặng

-Vâng .-lớp này hum nay ngoan đột xuất

-Các em vừa đk phổ biến về cuộc thi sắp tới rùi và để chuẩn bị cho cuộc thi này thì lớp chúng ta sẽ củ ra 4 nam và 4 nữ

-Dạ 4 hoàng tử của lớp ạ

-đúng rùi ạ

-4 cong chúa mới đến ạ

-đúng rùi 4 thiên thần hyhy

Bla …………………………

-hờ đk rùi F4 các em nghĩ sao .-cô giáo

--À á ..thưa cô mặc dù bọn em rất mún tham gia nhưng nếu bạn Lâm ko tham gia thì bọn em xin lỗi ko tham gia đk

-Hớ còn các em nghĩ sao

-em cg nghĩ như bạn Minh ạ .-Khánh

-Cái j –Hắn và Quân đứng lên nhìn trằm trằm vào 2 thằng kia với ánh mắt rất chi là mún giết người

-Sao chăng j hả cô nghĩ các em phải tham gia đi chứ .-Bà cô nói với bọn hăn nhưng bọn này có nghe j đâu vẫn đg nhìn nhau hết sức trìu mến

“ –tên kia mi khôn quá ha giám đổ hêt trach nhiêm lên đầu bọn ta mi đong vai hiên ta ác chứ j .-hắn

-tao nào giám

-chứ chờ đó” bọn này nói chuyện bằng ánh mắt (tài ghê ) sau đó hắn nháy mắt với Quân tên này hiểu ý te nhe hết sức

-dạ cô nếu cô đã nói thế thì bọn em ko đồng ý ko được rùi –quân nói mà vẫn nhìn bọn kia

-ồ vậy thì tố quá

-á ..á là sao .-Minh như ko tin vào tai mjk bọn hắn mà đống ý tham gia những cuộc thi như thế này từ lúc sinh ra chưa có …

-Á cái j –Quân –hắn

-Xì………… hix .-Minh và khánh (chơi bọn hắn chi để khổ )

-4 bạn nam đã ok thế nữ thì sao .-Bà cô

-Dạ cô em có ý kiến .-hăn nói mà mặt gian kinh khủng

-Đk em nói đi

-Theo em thì 4 bạn nữ nên để …để……để ..-Hắn ngập ngừng làm bọn con gái đứng tim (trừ bọn nó )

-Để 4 bạn nữ mới đến tham gia ạ .-Minh hiểu ý hắn tiếp lời lun làm bọn can gái trong lớp vỡ mộng

-hy Hân Mai Anh Ngọc các em nghĩ sao

-hy cô em nghĩ là ko tham gia đk đâu ạ

-sao chứ tại sao lại ko chứ cô ngĩ các em đủ tiêu chuẩn rùi .-bà này điên vừa thui đủ là đủ thế nào thừa tiêu chuẩn là đằng khác

-Xin lỗi cô ạ

-C…….các em cô và các bạn đã nói vậy rùi mà các em vẫn ko đồng ý sao ,các em đúng là ko có tinh thần đoàn kết mà .-bà cô tức quá làm 1 tràng (bà này liều qua chắc ko bít nó là con cưng của thầy hiểu trưởng )

-cô nói đúng quá .-bọn con gái đk dịp đả kích bọn nó

-đúng rùi ko có tinh thần đoàn kết ỳ cả

-……………

-…………

-CÂM .-Nó từ bây giời mói phát ngôn ra câu ,cả lớp im thin thít ngay lập tức điều hòa của lớp ko bít bị gì mà hỏng lun hơi lạnh ko bít từ đâu thoát ra làm cả lớp lạnh cóng (từ nó chứ từ đâu )

-Còn cco cô xem ra muốn nghỉ hưu sớm thì phải theo em cô vẫn còn trẻ nê lượng sức đi .-nó nói đến đâu thì cả lớp đống băng đến đấy (nó mem quá )

-E…..em giám nói chuyện với giáo viên thế sao thật là vô lễ .-bà cô tức tím mặt đg lên cơn cực độ (có j mà nó ko giám đâu )

-Trong từ điển của em ko có từ “ko giám “ nha –nó

-emmmmm…em

-chúng em chảng sao những lúc bọn em chưa làm gì quá đáng thì cô nên ít lời đi .-Mai

-hừ ………-bà cô đg định nói j đấy ngoài cửa có ai đó bước vào

-Em chào cô ạ -Nhỏ Ánh (ngoan vậy nhỉ )

-Ukm,…em là

-Dạ em là Ánh ở lớp A5 ạ .-Nhỏ Ánh dịu dàng đến phát ớn

-ukm em đến đây có việc gì ko

-Dạ em thay mặt cho tập thể lớp A5 (nói là tập thế nhưng thực chất là chỉ 4 nhỏ hồ li thui ) thách đấu với 2 bạn nữ lớp cô ạ

-4 bạn nào

-DẠ là bạn Hân ,Mai ,Ngọc và Anh ạ .-nhỏ Ánh

-hớ chắc là ko đk rùi

-ZSao lại ko đk nếu các bạn A5 đâu đã gửi lời mời thì bọn tôi nào giám chối .-Mai

-Vậy thì ok .-Ánh

-Nhưng nói trước nhá để thắng đk tụi này thì về tu thêm nghìn kiếp nữa đi

-Chứ chờ đấy

-Trèo cao thì ngã đâu .-Minh

-DẠ thưa cô em xin phép ko làm phiền lớp cô nữa ạ .-nhỏ lấy lại hình tượng dịu dàng lễ phép (ở lại ko khéo nhỏ lại biến thành xác ướp ai cập )

-ừ .-bà cô chả sướng quá còn gì may mà có nhỏ này xuất hiện kịp thời nên đẫ cứu đk bà này ko thì chắc cg chết vì tức

-Hy vậy tốt rùi lớp trưởng gửi danh sách các bạn tham gia cho ban giám hiệu nhá

-Vâng thưa cô

Ngày hum đó tụi nó học xong thì đi vào thăm mộ của Phong còn Ngọc thì về nhà với tâm trạng buồn ,lâu rùi nhỏ ko nói chuyện với Quân nhỏ cảm thấy cứ sao sao ý )

31. Chương 28

(hjx hjx ai thương tác giả ko ạ tác giả bỏ cả đi đền hùng để ở nhà sáng tác ọi người đó ạ )

Chap 28

Cả 1 tuần chúng nó chỉ ăn với chơi ko ,hết rủ nhau vào bar vùi lại kéo nhau đi khu vui chơi hết khu vui chơi lại vào trung tâm thương mại .Bọn hắn cg chẳng khác gì bọn nó đi thì cg đi theo phá cg lun (thế mới vui chứ nhỉ thi thố để sau hyhy )

Phía bốn đưa hồ li thì ngược lại chạy hết chỗ này sang chỗ kia để chuẩn bị cho cuộc thi

Tai nhà nó chiều thứ 7 .8 đứa nó đg ttaapj chung đánh chén rất chi là hăng hái

-Mọi người lo cho cuộc thi sao rùi .-khánh

-hờ hờ ddien à đi chơi với nhau suốt ngày mà hỏi câu đó hả .-ANh

-cg phải lo rùi thứ 2 thi rùi mà .-hắn

-kệ .-nó

-bó tay .-hắn

-bó chân –nó

-sao ko bó người lun đi nhỉ /.-nó hỏi mà nhìn mặt ngố ko chịu đk

-Bó mi nhá .-hắn

-thôi đừng .-nó

-Bó tay 2 người này .-Mai

-đã bảo bó người lun đi mà .-Minh

-Hờ thách .-hắn nó đồng thanh

-2 người này dạo này tâm đồng ý hớp quá nhỉ

-Mày có mún vào qua tài sớm ko hả con kia

-ấy ấy chị hân em đã làm gì đâu ,chị tha cho em .-Mai

-thôi tha cho nó đi ko nó mà chết thì thằng Minh nó ở 1 mjk tội .-Hắn

-hờ đúng .-nó

-Mấy người ….-mai tức ko nói đk câu nào còn Minh thì cứ tủm tỉm cười

-À tao lên lấy laptop nhá .-Ngọc

-Ừ

-Laptop làm gì thế .-Quân giờ mới lên có lẽ vậy nên thằng này ngu ra

-Để thiết kế chứ để làm gì đúng là NGU .-mai

-Bà bảo tui ngu á

-chả thế còn gì

-thôi thôi cho con xin ít phút binh yên ,mà sao mọi ngườ ko ở chung cho tiện .-Khánh

-he ở chung để nha tui sập à .-nó

-Mày nói gì con kia có tin ta giết mi ko .-2 con kia con1 con đi rui ko bít

-Tao người ngay nói thiệt thong cảm .-nó

-mi mum,,,,

-thôi thoi toàn người gian với nhau lại còn trê nhau .-hắn

-Anh mi ,,,,nói cái gì

-Thấy gì nói vậy

-Bọn tui gian con hơn anh có vợ sắp cưới rùi mà vẫn giấu bạn bè ,gữi kín vừa thu .-no châm chọc lại

-hờ ai thế sao tui ko bít gì nhỉ .-nhìn mặ hắn lúc này ngu ko chịu đk

-Xa tân chân trời gần ngay trước mắt .-Minh nhìn hắn với 1 chữ gian to đúng

-Hà tôi sao ko lẽ …..Á …À …..KEN MI RA ĐÂY CHO TA .-hắn nhớ ra cái gì đấy (với cái chỉ số IQ ngất ngưởng thì cuối cg hắn cg nhớ ra )

-Dạ có em thưa anh KEVIN .-quân tinh bơ làm mặt vô (số )tội

-Mi giám đi bôi sấu ta .-hắn mặt đen xì đầu bốc hỏa

-Đâu có em chỉ nói những gì mắt thấy tai nghe thui ạ

-hahahahahaha .-cả bọn lăn ra mà cười vì cái bộ mặt của hắn

-Các người cười gì chứ làm gì có chuyện đính hum chuyện thằng Ken nói chỉ là hiểu nhầm thui

-Thật sao .-cả bọn giả vờ ngơ ngác nhìn nhau mặt gian ko chịu đk

-Thật chứ sao ko .-hắn

-hờ…….chả tin .-đồng thanh tập 2

-Chúng mày nói thế khác gì bảo tao chết đi .-Hắn nhăn nhở

-Chết đi chẳng tiếc

-đừng chết ở đây ra ngoài đường á .-nó

-chúng mày trọng sắc kinh bạn hả

-Sau này tao ở với vợ tao chứ ở làm gì với mày .-Minh

--hahahahahah .-đồng thanh tập 3

Làm hắn tức phòi ruột

1 lúc sau Ngọc xuống cg với 1 đống laptop trên tay (khổ thân )

-trời ơi mệt quá .-nhỏ bắt đầu kêu la

-mệt gì tao thấy bình thường .Mai

-mày ngon qua ha tao ày cái laptop vào đây bi giờ .-nhỏ vừa nói vừa giơ cái laptop lên

-hó án mạng xảy ra thù chết nhá .-Minh can

-hy đúng đo .-Mai

-Đúng cái đầu mày á

-Thôi tập chung vao thiết kế đi ko thì mụn mất xong thì gửi cho tao tao gửi đi làm lun

-ok

Sau câu nói của nó thì cả bọn cắm mặt vào lái màn hình laptop còn bạn hắn đứa thì mp3 đưa thì game ,lướt web ……..

2h sau

-ui má ơi mệt qua cuối cùng cg xong hjx lâu rùi mới làm công nhận mệt thaathj .-nó

-công nhân hoa hết cả mắt

-chinh tào ok rùi mày gửi đi làm đi

-hy

-Mấy bà cg tài ghê ta .-Khánh

-Bây giờ mới bít à hơi mụn đấy

-hjx vừa mới khen đk câu

-hy

-Bọn tui chọn nhạc xong rùi .-hắn ko bít từ đâu chui ra

-hớ xong rùi à bài gì –nó

-Trap của Henry và Hello của Nu’est .-Quân

-hay đấy toàn hit cả .-Mai

-hy thế nó mới chất chứ

-bọn cô sao .-hắn

-cg ok rùi bài Mr mr của snsd và Time Machine –SNSD

-vậy ok rùi

-À bài hello phải nhờ đến sự diễn xuất của 4 người rùi .-Minh

-ok đi ko vân đề ,co đi có lại mấy ông đóng vai nam vu công trong bài mrmr của tụi tui

.-Ngọc

-Thế thằng nào lăn dưới đất .-hắn ko bít ăn phải gì mà hỏi ngu vậy ko bít (bạn nào chưa bít lăn kiểu gì thì xem mrmr của snsd là bít ngay )

-Mày anh .-đòng thanh tâp 4

-hahahaha .-nói xong bọn này lại lăn ra mà cườ vì ko bít sao hum nay hắn ngu đột xuất

-Cái gì chúng mày nói thế khác nào bảo tao lại chết đi .-hắn

-hahahahaha .-bọn này cười đến chết đi sống lại

-kệ mày anh

-các người thật quá đáng .-hắn lại bị ấm ức rùi

-Mai tâp nha mọi người ,tâp nhà Hân .-Ngọc

-ok bây giờ bọn này về đây

-bye

(mọi người đọc truyện xong nhớ cho linh xin ý kiến nhá có gì linh sone sẽ sủa theo yêu cầu .Mỗi tuần linh sẽ cho ra ít nhất là 4 chap nên mọi người cứ yên tâm )

32. Chương 29

Chap 29

Sang hôm sau tại nhà nó hiện tại đang là 8h sang bọn nó đg chờ bọn hắn dài cổ má ko thấy bóng dàng của tên nào đâu

-sao mấy người đến mụn vậy .-Anh nhing thấy bọn hắn thì đã xã giận (chờ lâu qua mà 0

-Muộn gì bây giờ mới có 8h hơn tí mà –Minh anh này lại thjk sớm quá

-thôi vào đi để tập ko còn nhiêu thời gian đâu ..

-ok vào thui

-Let’s go

Thế là chúng nó kéo nhau vòa phong tập nhà nó ,8 đứa nó tập ko ngừng nghỉ .3h chiều chúng nó mới hoàn thành đk 4 bài (qua siêu nhân )

-Ui trời ơi mệt quá

-lâu ko vận đọng nó mới thế

-đúng đo

-đi ăn ko đói quá .-Mai

-ko mấy người đi đi tụi tui về có việc lun .-hắn

-Thế ak vậy thì bye nha

-Ukm bye

Thế là 4 đứa nó chuẩn bị đi ăn còn 4 đứa hắn lại lê xác về

Trên xe hắn tên này bấn bấm gọi cho bà chị

“Beautifull In White”

So as long as I live I love youWill heaven hold youYou look so beautiful in whiteAnd from now to my very last breathThis day I'll cherishYou look so beautiful in whiteTonightWhat we have is timelessMy love is endlessAnd with this scream ISay to the worldYou're my every reason you're all that I believe inWith all my heart I mean every worldSo as long as I live I love youWill heaven hold youYou look so beautiful in whiteAnd from now to my very last breathThis day I'll cherishYou look so beautiful in whiteTonight “Beautifull In White Westlife

”

-sao cu

-Xong chưa bà già .-hắn

-bà già cái đầu mày ,8h tối khác có người mang đến tận nhà theo yêu cầu

-thế mới là bà chị tốt chứ

-bà,,…bà mày mở mồng ra là bà chị mày mới có hơn 19 tuootr thui nhá

-bít roài khổ qua nói mãi

-Mày tưởng ai cũng sướng như mày à ngồi 1 chỗ ra lệnh cho chị thiết kế 1 đống quần áo lại còn đòi độc nữa chứ ,mày tưởng ai chị mày cũng thiết kế cho đấy à có người năn nỉ chị mày suốt mấy tháng ta mới thiết kế cho đấy .ko thương chị thì thui lại còn bà mới chẳng già ….bao giờ ta về mi chết với ta

-ukm…..mà …á ….về làm gì

-về chơi ..hyhy

--á đừng về ở lun bên đó đi nha nhá .-(bó tay bó cả chân 2 chị em nhà này )

-chờ đó chị mày sắp về sắp có mặt ở việt nam rùi hy

-Thôi con xin bà bà cho con xin nốt mấy tháng bình yên .-Hăn (chị về là hắn chấm dứt gái gú rượu bia về nhà sớm có khi còn ko cho đi bar lun ,chị hắn có chiêu bí mặt hắn ko nghe ko được (1 số bạn thắc mắc là dạo này hắn ko lạnh lùng vì laf khi ở cạnh gia đình thì tâm trạng của hắn sẽ vui vẻ hơn ạ ,nó cg thế lun )

--hy thui ta có việc cúp máy đây bye nhóc

-ukm –hăn đau khổ

Sáng hum sau tại trường star school ko khí đg vô cung nóa nhiệt đông vui

Tại phòng thi chúng nó đg làm thủ tuch đẻ vào phong thì thì gặp nhau 4 đứa hồ li

-Xem ai sẽ thắng ..-nhỏ Ánh

-Được rùi tôi sẽ chống mắt lên xem 4 hồ ki đây sẽ thắng chúng tui ra sao .-nó

-c,,cô nói ai

-nói ai tựi đi mà hiểu .-Mai

-haizzzzzzzzzzzzzzzzz mất việc qua đấy ko có thời gian cho bọn hồ li này đâu vào đi .-Ngọc nói rùi lôi 3 con kia vào phong rùi đứa nào đứa nấy an tọa trên bàn .1 lúc sau thì 4 nhỏ hồ li cg vào

7’30’ tiếng trống vang lên hàng loạt các thầy cô giám thị bước vào phòng thi mỗi phòng chắc khoảng 20 người theo sau là 1 ông thần có vẻ nghiêm khắc đg cầm trren tay tệp đề vẫn đk niêm phong (trời ơi ngồi đâu cho hết 20 bà ông giám thị hỏ trời )

Phòng nó

Tệp đề nhanh chonhs đk phát ra (2 đè liền ạ có nghĩa là phát cả 2 đè lun học sinh thích làm đề nào thì làm nhưng trong vong hết 120’ thì phải nộp bài ) Bọn học sinh trong phong thì cứ phải nói là đầu óc loạn xạ hoa mắt chong mạt đau đầu nhìn 2 cái đề toán và anh nó còn hơn cả đề dại học khó đên giết con người ta .Bọn hồ li cứ thế là ngồi than trời than đất

-OMG đề gì mà khó vậy bố ai làm đk

-ôi mẹ ơi cứu con

-khó ..v^

Bọn nó cầm tờ rùi làm lun ko qua tâm đến lời kêu quà của bọn kia nữa .Đối với chúng nó thì đề này là đơn giản thui Hồ ở pháp chúng nó đa nhảy cóc liền tù tì mới 16 tuổi nhưng trong tay 4 đưa nó đã có trong tay 4,5 bằng đại học nổi tiếng

45’ sau

-em nộp bài .-nó lên nộp bài rùi đi ra –

-em cg vậy .-3 nó kia cg thu xếp lên nộp bài rùi đi ra .Bọn học sinh trong phòng thi cùng với các thầy cô giám thị ngạc nhiên bất ngờ về khả năng của bọn nó

-ko hổ danh là học sinh lớp A1

-đúng đấy kinh thật chưa đầy 1 tiếng mà đã xong 2 bài thi

Còn bọn hồ li thì lúc này vẫn còn đg loai hoay chưa bít làm thế nào (hoảng rùi )

Phòng hắn

Sauk hi nhận đề thì bọn hắn cg bắt tay vào làm với khả năng và chỉ số IQ cao ngất ngưởng thì cg chỉ cần 45’ bọn hắn đã làm xong nộp bài rùi đi ra ,4 thằng đg đi ra thì gặp bọn nó cg đg đi ra

-xong rùi sao –Minh

-ok rùi

-4 người cg tài ghê ha ?-Khánh

-hyhy

-bây giờ vê để chiều thi típ chứ

-ukm ok

-mấy giờ đi

-khoảng 2’00

-thôi về

-ok bye

Bọn nó tung tăng đi lấy xe rùi về

33. Chương 30 :game Star

(sorry vì để các bạn đợi lâu ạ .tg đã trở lại đúng hẹn .Nhưng chap trước có nhiều lỡi chính tả mong mọi người bỏ qua cho tg vì đánh vội nên tg ko kịp sửa từ giờ tg sẽ cố gắng hyhy .mọi người có mún góp ý j cho tg thì cmt hoặc liên hệ với njk facebook của tg YOONA SOSHI SONE )

Chap 30

2’00h chiều tại trường nó

Tất cả học sinh tham dự cuộc thi đều đg tất bật chuẩn bị .Trong phòng của bọn hồ li

-Mày thấy tao ok chưa ,nếu chưa để tao còn chỉnh lại .-Nhỏ Ánh

-Thôi mày cho tao xin câu này mày hỏi tao hơi nhiều rùi đấy

-thì tao thấy lo nên mới vậy 4 nhỏ kia cg đâu phải bình thường

-Mày lo gì chứ mày là hotgirl số 1 của trường rùi bạn kia kém xa .

-thế ak vậy ok

4 con này cứ thế là đứng đấy mà tâng bốc nhau đúng là ko bít lượng sức mjk

Về phía bọn nó thì tận 2’15’ mới kéo nhau đến làm cho bọn hắn tức xì khói vì bị leo cây quá lâu

-Mấy bà làm gì mà lê mề vậy có bít bây giờ là mấy giờ rùi ko hả .-Khánh

-Kệ tụi tui tưởng mấy ông đúng hẹn lắm hả ,cho bít cảm giác chờ đợi là như thế nào .-Mai

-làm gì có chứ

-ko có sao

-thôi mấy người vào phòng hóa trng đi ko mụn rùi 30’ nữa bắt đầu rùi

-ok

-ukm

-Dạ chào 4 anh lâu rùi ko gặp ạ .-Su vất vả bê 1 đống đồ cho cả bọn nhìn thằng này lếch tha lếch thếch chẳng còn tí hình tượng đại ca nào cả (khổ thân thằng bé )

-Khổ thân .-hắn

-Mày chết đi bảo theo tụi anh ko theo theo 4 nhỏ đó thì khổ vậy là phải rùi kakaka .-Minh

-Anh nói vậy khác nào bảo em xuống âm phủ mà sống .-su nhăn nhó mếu máo

-Mày ngu thì chết đi ai bảo dại gái lắm vào .-Minh

-AnhMày thì ko dại gái đấy .-4 thằng ko rủ mà cg nói (thế mới tài chứ )

-tao có dại gái đâu hjx oan quá .-Minh

-ko hả

-ừ

-thất ko

-tao thề

-thề cá trê chui ống à

-ko

-rồi thế tẹo nữa tao kể cho bạn Mai nhà mày nghe những chiến công vẻ vang và lẫy lừng của mày nhá

-của gì của tao …….hớ ko đk .-tên này điên bố nó rùi

-thấy chưa

-mà mày thích nhỏ đó vậy cơ à .-hắn

-ko phải thích .-Minh

-thật sao …..-Quân

-mà yêu rùi .-Minh tên này đúng là full mà

-Thàng này nhìn lù lù thế mà kinh

-kệ ta

-thôi các anh cứ nói chuyện đi em vào trong đưa đồ rùi ra về lun .-su tủm tỉm

-ukm về đi nhóc

Nói xong su bước đi bọn hẵn cg vào chuẩn bị

2’45’’ mọi thứ đã đk chuẩn bị hoàn tất sân khấu vô cg rực rỡ hoành tráng .Mc lần này là hội trưởng hội học sinh

-“XIN CHÀO TẤT CẢ  CÁC BẠN” Xin cảm ơn quý vị đại biểu ,các khách mời ,các thầy cô giáo đã có mặt ngày hôn nay

“BỘP….BỘP//……BỘP” tiếng vô tay của tất cả mọi người trong khán phòng

Ngay sau đây chúng ta sẽ đk thưởng thức từng tiết mục của các thí sinh Từ khối A đến khối B ….và ko để mất thêm thì giờ ngay sau đây Mc sẽ nhường lại sân khấu cho Các thí sinh cg các tiết mục đặc sắc của họ …………LET’S GO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4’00’:hàng loạt các phần trình diễn của các lớp đã đk hoàn thành Mc lại xuất hiện với gương mặt hớn ha hớn hở

-Các bạn thấy sao ạ các phần trình diễn đều rất hay và ấn tượng phải ko ạ ,ko bít sao mà MC thấy hồi hộp quá ,ko làm mất thời gian của các bạn nữa ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần dự thi của nam nữ A5

Lườn lượt 2 phần trình diễn của nam A5 hoàn thành với sự tham gia phụ họa kết hợp của 4 nhỏ hồ li .Tiếp sau đó là phần thi riêng của 4 nhỏ .4 nhỏ quyết định vừa hát vừa nhảy bài I LOVE YOU của 2NE1 .4 nhỏ ăn mặc thì thiếu vải trầm trọng .Vì yêu cầu hát live nên 4 nhỏ này ko hát nhép được vì vậy mà 4 nhoe chỉ chú tâm và nhảy à ko phải nói là uốn éo mới chuẩn .Bọn con trai phía dưới thì hò hét phải nói đặc biệt là bọn fan cuồng .Bài tiếp theo mà 4 nhỏ chọn là I KNOW THE FEELING của T ARA .Bài này 4 nhỏ hát còn tạm nhưng ăn mặc thì chẳng khá hơn đk tẹo nào mà thậm chí váy còn bó sát ngắn cũn cỡn

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-vâng Mc đẹp trãi đã trở lại rùi ạ .-(thằng này tự sướng quá ) sau lời nói của MC thì phía dưới ồ lên

-Và ngay sau đây là phần biểu diễn của lớp A1 .XIN MỜI .-MC GIỚI THIỆU XONG NHƯ BÊN DƯỚI CỨ THẾ LÀ HÒ HÉT ẦM ẦM

-TRAP …let’s go .-MC nói xong thì ngay lập tức 1 chiếc đàn đen bóng được chuyển ra sân khấu

Mọi ánh đèn bây giờ đã hoàn toàn tarwt cả trường như chìm vào tối tăm …………………..cho đến khi tiếng đàn vang lên thì toàn bộ ánh đèn đều chiếu vào hắn ……………………………………..hắn đã hoàn toàn hóa thân vào Henry ,còn 3 đưa kia cg ko kém khi hóa thân vào Kyuhyun và Taemin ,……..Phải nói là 1 phần trình diễn hoàn hảo ko thể chê ở đâu đk vũ đạo mạnh mẽ cuốn hút hát live quá đỉnh ,bên dưới bọn con gái hò hét từ đầu đến cuối

………………………………………………………………………………………………………………https:// .youtube /watch?v=IsXB5eRMRno………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết mục thứ 2 của bọn hắn là HELLO .-NU’EST có sự tham gia diên xuất của bọn nó (bạn naod chưa bít thì có thể vào đường link bên dưới để xem ạ )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. https:// .youtube /watch?v=UMqQyiOPlsM...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lại 1 lần nữa bên dưới như nổ tung ,nhưng bước nhảy của bọn hắn sao mà đẹp và điêu luyện bọn con gái cứ phải nói là chết gần hết .nếu như ở bài Trap bọn hắn mang phong cách hip hop cá tính thì ở bài Hello bọn hắn hóa thân thành nhưng quý ông sang trọng Với bộ véc đen kết hợp với ao sơ mi trắng cavat đen dài cùng với dày Nike đen trắng cao cổ

-CÁC BẠN CÓ THẤY TUYỆN VỜI KO Ạ .-MC

-COOOOOOOOOOOOOOO.-đòng thanh khủng quá

-Vậy chúng ta xem típ phần trình diễn của tứ đại công chúa lớp A1 phải ko ạ

.-MC

-VANGAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.-đồng thanh tập n (5000 hs mà hét vậy chắc cái trường này tan tành ….ko còn

-Vâng sau đây xin mời sự kết hợp của girl A1

Mrmr

LET’S GO go mwol geokjeong haneunde neon

Dwaetgo mwoga tto duryeoundeJaego tto jaeda neujeobeoryeoOh oh ooh woah oh oh ooh woahMaeil haruga dareuge buranhaejyeogaApseogajugil barae geu nugungagaNeon moreuncheok nuneul gamneunYou bad, bad, bad boy, you so badDeo dangdanghage neonMr. Mr. Nal bwaMr. Mr. Geurae baro neoNal gaseum ttwige hanMr. Mr. Choegoui namjaMr. Mr. Geuge baro neoSangcheoro kkaejin yurijogakdoByeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Nareul bitnaejul seontaek badeun jaGeuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Wae neon ajikdo mitji motaeJinjja bimireul allyeojulgeNeon wae teukbyeolhan miseuteoinjiOh oh ooh woah oh oh ooh woahMiraereul yeoneun yeolsoe baro nega gajin geolSonyeonboda deo keun kkumeul kkeureo anaBitnaneun sok nal damgoseoMy m-m-mister, rock this worldDeo dangdanghage neonMr. Mr. Nal bwaMr. Mr. Geurae baro neoNal gaseum ttwige hanMr. Mr. Choegoui namjaMr. Mr. Geuge baro neoSangcheoro kkaejin yurijogakdoByeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Nareul bitnaejul seontaek badeun jaGeuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Jigeum sesang ape (oh ne ape)Nugu boda meonjeo (neol deonjyeo)Deo chiyeolhage (deo chiyeolhage) mr. Mr. ( Ojik geudae mani (irwonael)Geudael hyanghan (naeil ape neo Mr.)Modeun sarangeul neowa naDeo dangdanghage neonMr. Mr. Nal bwaMr. Mr. Geurae baro neoNal gaseum ttwige hanMr. Mr. Choegoui namjaMr. Mr. Geuge baro neoSangcheoro kkaejin yurijogakdoByeori doeneun neo mr. Mr. (Mr. Mr.)Nareul bitnaejul seontaek badeun jaGeuge baro neo mr. Mr. (Mr. Mr.)

PhẦN biểu diễn của chúng nó làm phía dưới như nổ tung ,bấn loạn .Chúng nó diện véc đen bên trong là áo sơ mi caro kẻ nâu trắng .Nói tóm lại là chúng nó đã hóa thân thành công nhưng cô gái GIRL”S GENERATION để biểu diễn hít MR MR đg thống trị hàng loạt các bảng xếp hạng Hàn Quốc và Châu Á …Phần biểu diễn thêm phần dắc sắc lá nhờ có bọn hắn .Bọn hắn đã đóng vai thành những vũ công nam trong bài MR MR .Đặc biệt là hắn khi hắn đảm nhận nhiện vụ lăn xả (lau sàn cg đk )(bạn nào mà thắc mắc ko bít hắn lau sàn ntn thì vào xem MRMR của snsd là ok ngay tại tg cg chẳng bít miêu tả đoạn này ntn ..hyhy .Đây là đường link https:// .youtube /watch?v=xl0a-Z9UG-I hoặc là https:// .youtube /watch?v=K7uCd7u7-e0

Bài hát tiếp theo mà chúng nó thể hiện là Time Machine –SNSD .1 bài hát nhẹ ngàng bay bổng lãng mạn

Tiếng nhạc vang lên cả than đài như nín thở

[Mai ] Itsumo yori sukoshi hiroi heya tada hitoriIt’s over, guess it’s over[nó] Futari de tsukuri ageta sutori mo munashikuKonnani kantan ni kuzurete shimau nante[Ngọc] One mistake, got a one regretDare mo kanpeki jyanaitte[Ngọc] Sou ii kikasetemitemo[Anh )Nani o *emo kizu wa iyasenakute[All] Ima Time Machine ni norikonde[MAi] Anata ni ai ni iku koto ga dekita nara[All] Mou nanimo negawanai[nó] Hakakute tooi kioku ni naru mae ni[Mai] I need a time machine oh[Nó] I need a time machine oh[Mai] Hitori de sugosu jikan wa ososugite[Nó ] I am machi no batsu wa amari ni mo omoku[ANh] Anata ga saigo ni noko *a words[nó] Ima demo zutto rifurein tomaranai mada mune ga itamu[Ngọc] Just one mistake, just one regret[ANh] Wagamama mo ima wa itoshikute[All] Ima Time machine ni norikonde[nó] Anata ni ai ni iku koto ga dekita nara[All] Mou nanimo negawanai[Anh) Hakakute tooi kioku ni naru mae ni[Mai] I need a time machine[Nó ] Jikuu tobikoete anata ni aetera[All] Tatoe onaji[nó] Ketsumatsu mukaeta to *emo kitto[All] Kui wa nokoranai wazu dakara[All] Ima Time machine ni norikonde[nó] Anata ni ai ni iku koto ga dekita nara[All] Mou nanimo negawanai[Anh] Hakakute tooi kioku ni naru mae ni[nó] Yeah futari no omoida wasurete shimau mae ni[MAi] Gimme a time machine[Anh] Oh Gimme a time machine(

(Ngọc] Oh Gimme a time machine

(đường link  [a href="https:// .youtube /watch?v=SGTuE-nhbsk&feature=kp"]https:// .youtube /watch?v=SGTuE-nhbsk&feature=kp )

Nó bước ra với bộ váy trắng lệch vai ở phần đuôi hơi dài bên eo có 1 chiếc nơ mầu bacjchieecs váy còn dính rất nhiều đá lấp lánh .nó chung tủy với mày hung đỏ nhưng hôm nay nó ko buộc mà uốn lọn rùi thả tự nhiên trên đầu còn kèm theo theo cái nơ xinh sắn màu xanh nhạt hơi bạc .Mai anh Ngọc cg bước ra với bộ vayd tương tự chỉ khác 1 chút xíu .Ngọc để tóc vàng hơi xoăn thả tự nhiên .Mai để tóc hơi đỏ nhưng đánh xù để gọn sang 1 bên .cuối cùng là Ngọc nhỏ ko nhuộn để tóc màu đen thả tự nhiện .Nhìn 4 đứa nó ko khác gì những thiên thần .Phần biểu diễn đk thêm lung linh huyền ảo là nhờ bọn hắn ,đúng lúc cao trào thì bọn hắn sắp xếp cho tuyết giả rơi xuông ,nhìn rất lung linh

Tất cả nín thở đi vào từng câu hát .kết thúc bài hát bên dưới như bừng tỉnh hú hét ầm ầm hầu như mọi người đều đứng dậy cổ vũ cho bọn nó

Còn bọn hồ li thì như chết đứng ko ngờ tai năng của bọn nó lại tuyệt đến vậy .Bọn hắn cg đơ ko kém ..hyhy

Sauk hi bọn nó đi vào rùi thì MC vẫn cứ đơ chẳng bít gì chắc là chưa hoàn hoond

-À….Á…DẠ …DẠ XIN LỖI CÁC BẠN NHƯ VẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ KẾT THÚC PHẦN THI “SINGING CONTEST” (CUỘC THI CA NHẠC ) .VÀ KO ĐỂ MẤT THỜI GIAN CHÚNG TA SẼ TIẾP TUCH CHUẨN BỊ CHO PHẦN THI “FASHION “

……………………………………………………………………………….

End chap 30 ( cảm ơn tất cả mọi người nhiều ạ mong mọi người tiếp tục  ủng hộ linh sone để linh có thêm động lực ngồi sáng tác (bo bê học hành đó mọi người)  cmt nhiều vào nha jk ý kiến chứ )

34. Chương 31 Fashion

Chap 31

-vâng MC đã trở lại rùi ạ mọi thí đã được sãn sàng rùi ..CÁC BẠN SẴN SÀNG CHƯA Ạ

-RỒI IIIIIIIIIIII.-ĐỒNG THANH

-OK LET’S GO .-Mc hô to

Lần lượt các phần dự thi của 38 lớp đã hoàn thành phần thi Fashion của mjk mỗi lớp 1 phong cách 1 sự độc dáo nói chung là rất tuyệt

-Trời Mc đã trở lại rùi ai từ lúc bắt đầu đến giờ Mc vẫn trong tình trạng choáng váng hoang mang mắt hoa hết cả rùi ạ .co thế nói là trang phục của các lớp vô cùng đẹp và Fashion .Để tiếp tục chương trình xin mời fashion của lớp A5 .BẮT ĐẦU

Xuất hiện đầu tiên là nhỏ My ,nhỏ diện cái váy đỏ chói lóa ,nhỏ Vân thì diện cái váy vàng hoe ,cong nhoe Trâm thì mặc cái váy tím tím ,còn nhỏ Ánh thì màu xanh biêng biếc hyhy 4 nhỏ ăm mặc kiểu xuyên thấu (màn tuyn )có thể nói là trên sân khấu bây giờ đg có cầu vồng màu sắc rất chi là sặc sỡ. Nhìn 4 nhỏ rất chi là “xinh” (giả tạo ) .bọn con trai fan cuồng thì cứ thế là hò hét khen 4 nhỏ hết lời nào là xinh ,nào là đáng yêu có bít đâu 4 nhỏ đã phải chít hẳn mấy chục lớp phấn lên mặt (phần thi fashion chỉ yêu cầu nữ vì nam thi làm gì trong cái trường này chẳng thằng nào thắng nổi 4 đứa hắn

Sau phần trình diễn của 4 nhỏ hồ li là phần trình diễn của 4 đứa nó

-Phần thi của A1 bắt đầu .-Mc

Hôm nay nó xuất hiện với 1 nét đẹp thinh túy hút hồn ,mặc trên mjk chiếc đầm đen cúp ngực khá đơn giản ko cầu kì diêm dúa nhưng lại làm toát lên sự thanh cao khó gần .Nó vẫn để tóc hung đỏ vén gọn qua 1 bên rùi buộc hờ bằng sợi dây cùng màu ,gương mặt nó đk che đi bởi chiếc mặt nạ đen đính thêm những viên đá lấp lánh .Nhìn nó toát lên sự lạnh lùng 1 vẻ đẹp kiêu xa khó gần .Sau nó là Mai nhỏ diện 1 chiếc đầm màu xanh rêu bó sát tôn lên body chuẩn ko cần chỉnh của nhỏ ,nhỏ chọn dây deo dài có hình chữ thập kèm theo là 1 số phụ kiện đi kèm theo .nhỏ để tocf hơi đỏ rùi kết vén sang1 bên .cg như nó gương mặt Mai cg đk che đi bởi 1 chiếc mặt nạ màu xanh rêu đính đá .ở mai là 1 vẻ đẹp huyền bí khuyến rũ .Nếu như nó và Mai đk coi là nhưng nàng công chúa bí ẩn và khuyến rũ thì nhỏ Anh và Ngọc lại đk ví như những thiên thần .xuất hiện sau mai Anh xuất hiện với bộ váy hồng phấn xếp li bên dưới hơi phồng nhỏ để tóc vàng bồng bềnh .gương mặt cg đk che đi bởi chiếc mặt nạ hồng đính đá trắng .Nhỏ đẹp 1 cách thanh toát dịu dàng .còn Ngọc nhỏ diện 1 chiếc váy dài lạhj vai hơi xòe đính thêm 1 chiếc nhơ màu tránh nhỏ ở eo .Ngọc đẹp 1 cách nhẹ nhàng tinh khiết nhoe kết tóc vén sang 1 bên như Mai ,gương mặt nhỏ đeo them 1 chiếc mặt nạ màu trắng đính đá hồng đoe lấp lánh

4 đứ xếp thành 1 hàng .phía bên dưới mọi người rớt hàm hàng loạt mắt chữ O mồn chữ A .bọn hắn cg vậy đơ rùi mọi ngày vẫn thấy bọn nó xinh rùi nhưng ko ngờ hum nay chúng nó còn xih hơn

--À….UKM ….VÂNG NGÂY SAU ĐÂY TÔI XIN MỜI TẤT CẢ CÁ THÍ SINH CG BƯỚC RA SÂN KHẤU ĐỂ CHÚNG TA CÔNG BỐ KẾT QUẢ CỦA CẢ 3 PHẦN THI CŨNG NHƯ CÔNG BỐ VỊ TRÍ HOT GIRL SỐ 1 CỦA TRƯỜNG STAR SHOOL.-MC sau 1 hồi chết đứng vì vẻ đẹp chủa bọn nó thì đã hoàn hồn ,ngay sau đó thì các thí sinh nam cg bước lên bọn hắn cg vậy tiên lên đứng cạnh bọn nó nhìn rất là đẹp đôi lun

-NGAY BÂY GIỜ TÔI SẼ CÔNG BỐ HÌNH THỨC CHẤM ĐIỂM CHO 2 PHẦN THI VỪA RÙI .-MC

-LỚP GIÀNH ĐK CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC THI LẦN SẼ TÙY THUỘC VÀO SỰ BÌNH CHỌN CỦA TẤT CẢ 5000 HS NGỒI ĐÂY .NHÀ TRƯƠNG SẼ BỎ RA 20’ ĐỂ CÁC BẠN NHẮN TIN BÌNH CHỌN CHO LỚP XUẤT SÁC NHẤT TRONG 2 CUỘC THI SINGING CONTEST VÀ FASHION SAU ĐÓ SẼ TÔNG HỢ RÙI CỘNG VỚI KẾT QUẢ PHẦN THI HỌC TẬP .LỚP NÀO CÓ SỐ ĐIỂM CG NHƯ SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN CAO NHẤT SẼ GIÀNH CHIẾN THẮNG VÀ NHẬN ĐK 1 CHUYẾN ĐI HẠ LONG TRONG VÒNG 1 TUẦN BẮT ĐẦU TỪ NGÀY MAI .-Mc làm 1 lèo

-bốp….BỐP …..-bên dưới vỗ tay hưởng ứng

-Mã số bình chọn của nhà trường là 999 (tg thjk số 9 lắm ạ ) VD các bạn mún bình chọn cho lớp A1 thì soạn tin A1 gửi về 999 chúng tôi sẽ thống kê kết quả sau 20 phút bình chọn .,-MC

-5….4…3…2…1……bắt đầu bình chọn …-mc

END CHAP 31

35. Chương 32

PHẦN THI LỚP

A1

A5

B9

HỌC TẬP

100

24

39

SINGING CONTEST

100

88

75

FASHION

100

91

85

TỔNG ĐIỂM

300

203

199

-Vâng vậy là chúng ta đã có kết quả rùi ạ chúng ta cùng nhìn lên màn hình chung để xem lớp nào sẽ giành được thắng lợi

-VÂNG NHƯ VẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ CÓ LỚP THẮNG CUỘC ĐÊM NAY –LỚP A1 CHÚNG TA CÙNG VỖ TAY CHÚC MỪNG CHO CHIẾN THẮNG CỦA LỚP A1

-BỐP …BỐP…BỐP .-cả trường vô tay chúc mừng chiến thắng của bọn nó bọn hồ li thì tức đen mặt vì chỉ về thứ 2

-Vâng tôi cg xin chúc mừng cho 2 lớp về nhì là A5 và về 3 là B9 chúc mừng các bạn .-Mc ,mặc dù bị bẽ mặt trước toàn trường nhưng bọn này vẫy cố ở lại chờ xem kết quả phần thi cuối cùng xem ai là nữ thần sắc đẹp của toàn trường (bọn này đúng là ngu )

-vâng bây giờ là thời khắc cg như là phần thi mà tất cả các bạn đều mong chờ trong đêm nay ;CÔNG BỐ DANH SÁCH HOTGIRL CỦA TRƯỜNG .-mc giới thiệu xong thì nhạc bắt đầu vang lên ko khí sôi động bao trùm .Mọi người vẫn đang hướng mắt lêm màn hình để xem số phiếu bầu đg chạy ………………………………………………………………………………………………………………………………………và cuối cg thì hệ sồ phiếu bầu đã dừng lại

-VÂNG HỆ THỐNG BÌNH CHỌN ĐÃ DỪNG LẠI NGAY SAU ĐÂY LÀ KẾT QUẢ .-MC hô to

TRÊN MÀN HÌNH LỚN

Hiện lên đầu tiên là Ngọc với 23.5% đứng ở vị trí thứ 4

Tiếp theo là Mai với 24.7% đứng ở vị trí thứ 3

Sau khi màn hình lớn hiện lên 2 vị trí 4 3 thì bên dưới hò hét aamff ầm (hưởng ứng )

-vâng vậy là chỉ còn 2 vị trí cao nhất Mc sẽ trực tiếp công bố cho nó hồi hộp ạ

-và người chiếm tỉ lệ bình chọn cao nhất laffffffffffffffffffffffffffffffffffff………………………NGUYỄN GIA HÂN với tổng bình chọn là 58.8 % về sau là Trần Thảo Anh với 27.7 % XIN CHO 4 BẠN 1 TRÀNG PHÁO TAY .-MC

BỐP BỐP BỐP

-‘KO ĐÂY KO PHẢI LÀ SỰ THẬT NGƯỜI THẮNG PHẢI LÀ MÌNH,ta sẽ ko tha ấy người đâu cú chờ đấy ‘ .-nhỏ Ánh nghĩ mặt đen xì đầu bốc hỏa 3 con kia cg chẳng khác gì kéo nhau xuống bỏ về bêu quá mà

-VÂNG VẬY LÀ ĐÊM NAY CHÚNG TA TÌM RA ĐK TẬP THỂ LỚP THẮNG CUỘC CŨNG NHƯ TÌM RA ĐK NỮ THẦN BIỂU TƯỢNG CHO SẮC ĐẸP CỦA TRƯỜNG ,1 LẦN NỮA XIN CHÚC MƯNG TẬP THỂ A1 ..MC hét to

BỐP BỐP BỐP .-LẠI 1 LẦN NỮ BÊN DƯỚI HƯỞNG ỨNG HÒ HÉT VANG TRỜI

Để chúc mừng cho thắng lợi lần này cô Nguyệt đã tổ chức cho chúng nó cg cả lớp đi ăn uống no say (bà này hôm nay chập mạch hay sao mà kéo 40 cái bụng lợn đi ăn kiểu này là mất mấy tháng lương haha) .Ăn uống no say chúng nó lại kéo nhau về chuẩn bị cho 1 tuần đi chơi xả láng (chắc vui nhỉ )

Bên phía bọn hồ li thì ko cam tâm nên thức thâu đêm nghĩ kế hại chúng nó (ko hổ danh là hồ li mà tg phong cho kaka )

36. Chương 33:welcome To Hạ Long

Chap 33 WELCOME TO HẠ LONG

Sang hôm sau tại cổng trường chúng nó hẹn nhau ở đó rùi mới đi hạ long

-Các em nhanh chóng lên ghế ngồi đi để chúng ta khởi hành ko mụn .-bà cô

-Dạ

4 đúa nó sau khi lên xe thì nhảy tót xuống dãy hàng ghế cuối cùng đứa nào đứa đấy mặt dán vào Ip ,laptop …..Bọn hắn vào thấy cảnh tượng này thì lắc đầu ngao nhán ,thế rùi bọn hắn cg chọn đk 1 cái ghế gần cuối mỗi thằng 1 việc chẳng chơi đùa đk gì .

-Tìm đk thằng đó rùi chứ ?.-nó

-ờ tên đó hiện đg ở Hải Phòng .-Mai

-Lúc nào về mjk sử 1 thể bây đi chơi đã .nó

-Sử lí tên Duy à ?-Ngọc

-Ừ mày tham gia ko .-Mai

-có .-Ngọc

-tao nữa .-Anh

-Vậy lúc nào về tính .-no

(bạn nào ko nhớ Duy thì quay lại những chap trước nhá

3 h sau tại Hạ Long

-OA …OA ĐẸP QUÁ À .-bọn học sinh cứ nhao nhao xô đẩy nhay miệng thì cứ nói ko nhớt (điếc hết cả tai )

-Ko thí ở đây thoải mái thật .Anh

-Lại đẹp nữa chứ haha thích thất …-Mai

-Đẹp đẹp cái nỗi gì suốt mấy tiếng ngồi ô tô tao chết đến nơi rùi (chị này toàn đi máy bay mà )

-Dù mệt nhưng cảnh đẹp vậy ko uổng công chúng ta đến đây

-vào thôi mấy bà .-bọn hắn gọi

-ukm chờ tí

-nhanh lên –

-ok .-nói xong bọn nó kéo nhau vào cổng khách sạn

TRONG KHÁCH SẠN Y.S.S ( đây đk coi là khách sạn lớn nhất Hạ Long ,5 sao (chém bừa ạ) do nhà trường sắp đặt phòng sẵn .

-các em vào đi chúng ta có tất cả 20 phòng .-bà cô

-há là sao ạ

-Lớp chúng ta có tập hơn 40 bạn nên ko đủ phòng vì thế chúng ta cần phải ở ghép

-bây giờ làm sao ạ .-bọn lớp nó cứ nhao nhao lên

-Bây giờ chúng ta phải bốc thăm để chọn ra bạn cùng phòng .chúng ta có từ phòng 900 đến phòng 920 ,các em hiểu chưa .-bà cô nói xong ko những ko giải quyết đknhao nhao mà bọn con gái và con trai lại càng nhao nhao hơn

-Ui ước gì mjk cg phòng với 4 công chúa .-hs1

-đúng vậy .-hs2

-chắc là mjk sẽ cg phòng với 4 hoàng tử hyhy cố lên nhất định phải bốc đk .-bọn con gái cứ thế mà mơ tường

Sau khi đi vào chuẩn bị lá phiếu bốc thăm thì đi ra với gương mặt vô cùng phấn khởi .Trong tay cô cầm 1 hộp thủy tinh tròn bên trong có các là phiếu .Bà phát ỗi đưa 1 cái rùi nói :

-em nào cùng số phiếu với nhau nhau thì đứng sang 1 bên bên trong có sẵn số phòng rùi các em tự tìm lên phòng nhá .-bà cô phấn khởi

-thật phiền phức .-nó

-chính .-Mai

-mjk thuê phòng riêng đk mà .-Anh

-đk đấy .-Ngọc

-các em tắt ý tưởng mún thuê phòng riêng đi vì khách sạn này đã kín phòng nên trường mới chỉ thuê đk 20 phòng các em thông cảm

-dạ

Tình hình là thế này sau khi khám phá là phiếu xong thif kết quả là hắn với nó cg phòng 919 .số phòng của Mai trùng với Minh 909.Anh và Khánh cg phòng 907 .Ngọc và quân cgungf phòng với Trang 1 bạn cùng lớp phòng 918 ……………………………….

-Hớ tôi và anh cg phòng sao …..chẹp sao số tôi đen thế nhỉ .-nó tự than thân

-tưởng tôi thjk cg phòng với cô lắm à .-Hắn

-đồ biến thái .-nó

-cô …cô

Phía bên kia bọn kia cg chẳng khá là bao đứ thì cãi nhau chí chóe đứ thì khóc bù lu bù loa kinh lun ……………..(tg nhìn thấy mà nản lun ,mà nhân đấy tg cg mún các bạn đọc cho tg ý kiến nhá ý kiến của các bạn sẽ là động lực cho tg sáng tác típ hyhy )

-thôi các em đừng cãi nhau nữa lên phòng nghĩ ngơi đi chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm (ko phải làm mà chơi )

Sau lời thúc giục của cô giáo thì bọn nó đành phải lê xác lên phòng

Phòng nó

Vừa lên đến phòng nó đã nhảy tót lên gường ôm cái laptop còn hắn thì đi thẳng vào phòng tắm xong thì cg nhảy lên ghế sofa xem ti vi

Bên phía Minh và Mai thì từ lúc nhận phòng ko bít Minh chạy đi đâu mất tăm Mai bùm qua nên gọi bạn kia ra biển chơi

Phòng ANh nhỏ và Khánh đg nói chuyện vui vẻ thì Mai gọi đi chơi nên đi lun

Có lẽ phòng căng thẳng và ngượng ngùng nhất là phòng của Ngọc và Quân .chẳng ai nói với ai câu nào mỗi đưa 1 việc chẳng ai chạm mặt ai ,Nhỏ Trang cứ bắt chuyện với Quân vì xã giao nên quân cg đáp trả

-‘sao mjk lại vậy chứ “ .-nhỏ nghĩ vẩn vơ

-“mjk yêu người con trai này rùi sao ,tim ơi tao xin mày đừng tao chua sẵn sàng tao ko mún tan nát 1 lần nữa” –có lẽ nhoe đã yêu quân rùi lúc đầu nhỏ thấy quân phiền phức nhưng dần dần nhỏ đã quen với hành động của Quân và ko bít từ lúc nào mà trái tim nhỏ đã lành lại

37. Chương 34 Hạ Long City

Chap 34

Đg thả hồn vào suy vẩn vơ thì điện thoại nhỏ reo lên

-alo

-ra biển chơi đi .-Anh

-ừ tao xuống liền

-Rủ cả Quân nhá bạn Khánh cg đg ở đây

-ukm …nhưng

-sao

-ừ ok chờ tí

-Nhanh lên nhá bọn tao dưới này rùi

Nhỏ tắt máy rùi bấm bấm gì đó cho quân

-Ra biên chơi ko

-ukm có

-thế thì đi

-đi

Vì có 1 người nữa trong phòng nên nhỏ ko mún trực tiếp hỏi quân nên đành nhắn tin ,còn quân nhận đk tin nhắn của nhỏ thì vui phải bít có lẽ từ lâu 2 người này mới nhắn tin cho nhau

Dưới bãi biển 5 đứa đã có mặt chỉ có mỗi hắn và nó chưa ra .Bởi vì chị hân nhà ta sau khi nhận đk cái thông báo của của Anh thì mới chịu buông cái laptop ra và phi vào phòng tắm làm cho hắn đợi mỏi cổ

-Xong chưa thế hả bà già .-Hắn giục

-chờ tí .-nó nói vọng ra

-Từ bấy giờ mấy cái tí rùi

-Xong .-nó bước ra mặt hơn hớn làm hắn tức phòi ruột

-Bà cô thất thường .-hắn hậm hực

Về phía bọn kia sau khi bắt song đk với nó thì mún xé đôi lun

-2 người làm gì mà lâu vậy gọi từ bao giờ rùi á .-Mai

-hỏi bà đó á –hắn chỉ vào nó

-Bà sao .-Anh

-Tui có sao đâu hỏi hắn ý –nó chỉ vào hắn

-ông sao –Khánh

-Tui sao bảo hỏi bà đó á

-Trời nản lun với 2 người này

-2 người hâm à

Bó tay

Bó bột

-Bị gì mà bó bột .-Nó

-Điên với 2 người chứ sao nữa

-tôi làm sao .-hắn nó đồng thanh

-trời bọn tui bị não nhật bản với 2 người mất -.đồng thanh

-não đi

-thui tui chừa ko bao giờ cãi 2 người nữa 2 người cùn y như nhau ,sao tui lại có 2 người bạn như thế chứ .-Mai

-keke thế Minh đâu rùi .-hắn

-ko bít từ lúc vào phòng hắn nghe điện thoại của ai đó rùi biến mất lun .-Mai

-Thế à để tui gọi cho tên này xem sao ,-hắn nói xong thì lấy điện thoại gọi cho Minh

[Changjo] Eoneu nal uyeonhi neoreul cheoeum bon sungan cheot nune banhaebeoryeo nun doragangeoya[Chunji] Nado naega ireol jureun jeongmal mollasseo sarangi chajawasseo oeroun naegero[L.Joe] Geurae mwo sesange yeppeun yeojan manha geu jungeseodo neon namdallaDadeul injeonghaji geunde itji neon yeppeodo neomu yeppeoWaenji moreuge neoui gin saengmeorineun kkot hyanggiga nal geot gataMichigenne neo ttaeme na dol geot gata[Changjo] Gin saengmeori geunyeo [Niel] nun gamado saenggangnane[Changjo] Gin saengmeori geunyeo [Niel] jeongsin nagal geot gata[Changjo] Gin saengmeori geunyeo [Niel] wae iri bogopeungeonji[Ricky] Na eotteokhae [Chunji] ije eotteokhaeya haeyo[All] Lalalalala Lalalalala Lalalalala[Niel] Oh baby you got me crazy[All] Lalalalala Lalalalala Lalalalala[Niel] Oh baby you got me crazy

Miss Right – Teen top

-alo

-ừ mày đi đâu mf ko thấy mặt mũi đâu thế .-hắn

-tao đi có việc tí về .

-đi đâu

-bí mật

-nói đi xem nào

-hjx đã nói là bí mật thì làm sao mà nói đk .-Minh

-Mày đk lắm nhưng thui mày nghĩ với cái đầu thiên tài của tao ko đoán ra à .-hắn tự sướng

-ukm thui nha tao đg bận

-ukm nhanh lên về ra biển chơi

-ok

Nói xong hắn tắt máy quay sang nhìn chẳn thấy bọn kia đâu xa xa thì chúng nó đã kéo nhau ra biển chơi trước rùi

-Giảm bỏ tui sao xem tui sử mấy người như thế nào .-hắn lẩm bẩm rùi chạy ra chỗ bọn nó

Ra đến nơi hắn sử từng đứa 1 hết dìm xuống nước rùi lại vùi xuống cát bọn nó cg chơi lại .Sau khi chơi đùa thoải mái đến chiều thì bọn nó kéo nhau về khách sạn ăn uống lúc này tên Minh vẫn chưa thấy mặt mũi đâu Mai nhà ta thì lo lắng ko yên

(Tg mọi người thong cảm tác giả dạo này ko vít đk dài cho lắm ạ hyhy tg sẽ cố khắc phục gợi ý chap sau sẽ có 1 sự việc quan trọng và ………………………………………………………………….mọi người sẽ sớm bít thui )

38. Chương 35:tỏ Tình

Phòng nó

-Tình hình là thế này tối nay có thế thằng Minh sẽ tỏ tình với Mai –hắn

-hớ hớ thế sao hẳn nào ko thấy mặt tên này đâu biệt tăm biệt tích suốt .-nó

-Thế thì mjk phải xem phim hay rùi –Khánh

-Chả xem thì ko à ,mấy khi có dịp này

-chính hahah thjk quá à hyhy

-chuẩn bị đi chúng ta phải bám sát mai

-ok

Thế rùi chúng nó gián mắt vào cái laptop kết nối với caid camera trước phòng Mai

-trong phòng mai nhỏ đg ngồi vắt chân lên bàn mà xem ti vi thì đột nhiên điện thoại reo lên và người gọi ko ai khác chính là Minh

-alo

-hy Mai à đg làm gì vậy

-xem phim mà cậu đi đâu mà mất hút thế

-hy mjk đi có chút việc mà Mai ra bờ biển phía tây khách sạn Minh nhờ chút nhé .

-ukm cg đk chờ tí

-ok

Mai cúp máy rùi thay quần áo đi ra ,còn bọn nó thì thấy Mai ra khỏi phòng thì tiến hành bán theo như kiểu thám thử (chắc ko phải đâu nhỉ )

Mai đi ra đến coongr khách sạn thì có 1 chiếc biển có hình mũi tên chỉ ra bờ biển phía tây ,nhỏ đi theo chỉ dẫn ra đến nơi áp vào mắt nhỏ là 1 khung cảnh lung linh và lãng mạn. Gần đó có 1 cái biển hình trái tim trong đó có chữ Anh Yêu Em gần só có hình trái tim vẽ trên cát xung quanh là những ngọn nến lung linh vs những cánh hồng đỏ chói- Khung cảnh này có thể nói là rất lãng mạn, Nhỏ tiến lại gàn cái trái tim phát hiện ra bên trong còn có 1 trái tim khác đk làm bằng 999 bông hoa hồng .hiện tại nhỏ đang đơ ko nói đk câu nào .còn Minh thì ko bít từ lúc nào đã đứng ở đằng sau nhỏ .Nhưng lúc này nhỏ cg ko bít sự có mặt của Minh ,nhỏ tiến vào bên trong trái tim tiến vào cái hộp màu hồng bên trong trái tim .Lại 1 lần nữa nhỏ đơ bên trong chiếc hộp toàn ảnh nhỏ bên cạch có 1 chiếc thiếp

‘MAI ANH YÊU EM ĐỒNG Ý LÀM NY ANH NHÉ –MINH”

Mai đọc xong thì nhìn xung quanh và chạm ngay mặt của Minh phía sau mình .2 người nhìn nhau (ko chớp lun ) bằng ánh mắt vô cg yêu thương .khung cảnh hiện tại là như thế này Minh và Mai đg đứng trong trái tim ở giữa là 999 bông hoa hồng xung quanh nến lấp lánh ….> nhìn lãng mạn kinh khủng

39. Chương 36 Kiss Bất Ngờ

Chap 36

-ĐỒNG Ý LÀM NY ANH NHÉ ANH TỪ BÂY GIỜ MÚN EM GIỮ LẤY TRÁI TIM …MÃI MÃI .-Minh nói rùi rút ra trong áo 1 chiếc hộp màu đen nhỏ bên trong là có 2 chiếc nhẫn và 2 chiếc vòng .Mặt bên trong chiếc nhẫn có chữ J-I ( J_I là tên viết tắt của 2 đứa JI- INN )

-Em..em đồng ý .-nhỏ xúc động nhận lời

-ha yes yes .-Minh nhảy cẫn lên rùi tiến lại phía nhỏ

-Để anh đeo cho em .-Minh cầm vòng và nhẫn đeo cho Mai

-hy .-nhỏ cười hạnh phúc

-Đeo cho anh đi .-Minh sau khi đeo cho nhỏ xong thì bắt đầu đòi hỏi

-ukm ok

-hyhy từ bây giờ em là của anh ..mãi mãi .-Minh vừa nói vừa nhấc bổng nhỏ lên xoay mấy vòng

-hơ thả em xuống đi .-Mai

-hy

-hơ.-1s 2s 3s …………………………trôi qua 2 môi vẫn chạm môi .Tình hình là thế này sau khi thả nhỏ xuống thì 2 mặt chạm mặt thế rùi thừa thắng sông lên Minh cúi xuống hum nhỏ

Phía xa xa 6 đứa nó vẫn đg chứng kiến 1 bộ phim lãng mạn của 2 đứa kia ,bọn này chơi toàn ảnh độc của 2 đứa nó ,lúc đầu còn định ra phá nhưng nhìn màn tình củm thì thui cho 2 người này hạnh phúc một ngày .Sau khi minh và Mai nắm tay nhau đi trên cát thì bọn nó đành kéo nhau về ko lẽ ở đó nhìn tiếp

Phòng nó –về đến phòng nó đã kêu la oai oái làm hắn ù cả tai

-bà phiền quá đấy kêu la thế đủ chưa hả .-Tên này ai cg gọi là bà thế nhỉ

-ko phải chuyện của anh tôi đi tắm trước .-nó nói xong thì phi thẳng vào phòng tắm làm cho hắn tức phòi ruột

30’ sau

Nó đi ra với bộ váy tráng nhẹ tóc hung đỏ bồng bềnh .Làm hắn đơ vài giây nhưng ngay sau đó lấy lại độ lạnh của mjk đi thẳng vào buồng tắm .Nó ngồi chiễm chệ nhâm nhi rượi xem ti vi trên tay vẫn đg cầm ip .Đg định lên giường ngủ thì hắn đi ra trên người quấn cái khăn tráng ,nhình hán vô cg khuyến rũ body chuẩn tóc bạch kim boomgf bềnh ko gọn gang như mọi khi nhưng có lã vậy mà ở hắn có nét cuốn hút riêng …………………………….nhưng với nó trai đẹp chỉ là số 0 .Nó bước lướt qua hắn mặ vẫn lạnh tanh (định đi ngủ chứ gì )

-Đứng lại .-hắn

-sao .-nó

-Định đi đâu

-Đi ngủ hỏi ngu

-Ngủ ở đâu

-trên giường .-nó

-cô khôn nhỉ

-sao chứ

-cô bít là 1 phòng chỉ có 1 giường ko

-bít

-thế cô ngủ đó tui ngủ đâu

-ko bít đó là việc của anh tui ko cần bít

Vậy sao

-phải .-nó định nhảy lên giường thì hắn giữ lại

-Ngủ chung đi .hắn chỉ vào mjk và nó mặt gian kinh khủng

-Điên vừa thui anh ngủ tên ghế đi tui ngủ trên giường .-nó

-nếu vậy cô ngủ trên ghế đi

-nhưng anh là con trai mà

-con trai thì sao

-phải nhường con gái chứ sao ngu

-tôi ko dại gái như mấy đứa kia nhé

-ra vậy

-chính xác rùi đó .-hắn

-kệ anh bây giờ tô ngủ giường .-nó

-ko

-đk

-ko

-đk

-ko

-đk

-Nếu vậy ngủ chung đi

-ko

-đk

-Thôi bây giờ chơi kiểu chẵn lẻ đi hum nay tui ngủ trên đó mai tới lượt anh ok

-ok thế cg đk .-hắn nói rùi vào thay quần ao xong ngồi nhân nhi rươu xem ti vi ,còn nó thì nhảy tót lên giường ngủ (à chị này chưa ngủ vội mà còn lo chửi hắn nữa

“ tên điên con trai gì mà ích kie chẳng men tẹo nào cả ,,…” suy nghĩ của nó

1 lúc sau ko bít hắn nghĩ gì mà cg leo lên giường ngủ cùng nó ,làm nó giật cả mjk

-Á>>>>>Á anh bị điên à sao lên đây

-HỜ HỜ HOÀNG TỬ KO NỠ ĐỂ CÔNG CHÚA NGỦ 1 MJK .-hắn

-ĐỒ DÊ GIA ĐỒ LỢI DỤNG CÚT NGAY TRƯỚC KHI TUI ĐÁ ANH RA NGOÀI .-nó hét toáng lên

-trời con gái gì mà hung dữ ngủ đi trước khi tui làm gì cô

-CÚT.TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.-Nó đạp 1 phát hắn an tọa dưới đất

-CÔ BỊ ĐIÊN À .-hắn cau có

-anh mới điên

-thế này thì đừng trách tui .-hắn lao lên giường

-A ANH ĐỊNH LÀM…………-chưa kịp làm gì chống cự nó đã bị khóa môi .1s2s3s4s5s6s7s8s9s trôi qua môi vẫn chạm môi .Nó ngại quá mặt dổ phừng phừng thái đọ của nó làm hắn buồn cười

-tôi nói rùi ngủ đi ko thì đừng trách .-hắn cười

-Anh quá đáng vừa thui jkx ….-nó đg định khóc vì uất ức thì hắn đã vòng tay ôm nó …….>>>kết quả là nó nín tịt

-Ngủ đi .-hắn ghé vào tai nó nói nhẹ rùi cả 2 chìm vào im lặng còn nó thì ngại quá nhưng lầm đầu tiên nó thấy hắn nhỏ nhẹ vậy ,có lẽ nó phải suy nghĩ lại về con người này

40. Chương 37:rắc Rối

Chap 37

Phòng Ngọc –Khi nhỏ và Quân về phòng thì đã thấy nhỏ trang cùng phòng đợi sẵn

-2 người đi chơi về rùi à vào nghỉ ngơi đi .-trang

-ukm thanks .-Quân cười nhẹ với cô bạn cg lớp ,chẳng bít sao nhưng nụ cười đó làm tim Ngọc đau

-Pạn ko đi chơi à .-Ngọc

-ko’ chứ mjk vừa mới về thui

Ukm hy

-Mà bạn vào tắm đi rùi đi ngủ mụn rùi

-ukm ok

.-nhỏ nói rùi bước đi bỏ lại 2 người phía sau ,Trong phòng lúc này chỉ còn Quân và Trang ,quân đg ngồi trên sofa còn nhỏ thì ngồi trên giường

-A….ANH Quân có chuyện này em mún hỏi anh .-nhỏ

-ukm gì vậy

-Anh và Ngọc là quan hệ gì vậy ạ

…………….-quân vẫn in lặng ko nói gì

-À em ko có ý gì đâu chỉ là lúc trước em thấy ………………-nhỏ trang đang nói thì bị chặn honhj

-Bạn bè thui ko hơn ko kém .-Quân lạnh lùng nói mắc dù trong long ko nghĩ vậy thế nhưng câu nói này của Quân đã lọt vào tai Ngọc ,cuộc nói chuyện của 2 người này Ngọc đã ở bên trong nghe thấy hết

-Thật sao hy .-Trang reo lên

GIỚI THIỆU

Trang là tiểu thư của tập đoàn Ư>T khá nổi tiếng ở châu lục ,trang là 1 con người hiền lành dịu dàng ko như bọn rắn độc vậy nên trong lớp bạn bè rất quý ,Nhỏ thjk quân từ lâu nhưng ko giám nói

-Pạn sao vậy có gì mún nói với mjk à

-Á ..ko …..À có .-Trang

-Bạn nói đi .-Quân nhíu mày

-Có chuyện này mjk mún nói từ rất lâu rùi nhưng chưa có cơ hội …….

-ukm nói đi

-Thật ra ….mjk thjk cậu cậu có thế jk 1 cơ hội đk ko .-Nhỏ ngập ngừng nhưng cuối cùng cg nói đk điều chon giấu trong lòng

-Há …..-Quân ngạc nhiên

-có ….đk ko

-Ukm để mjk suy nghĩ thêm lúc nào ok thì cho pạn bít xin lỗi nha

-ko có gì đâu bạn jk cơ hộ là đk rùi

-ukm ,.-(thật ra người quân yêu là Ngọc nhưng người Ngọc yêu là Phong nên quân mới từ bỏ cho Ngọc ko phải khó sử ) trong phòng tắm Ngọc đã nghe hết cuộc nói chuyện này nhỏ khóc khóc rất nhiều nhỏ cố gắng ngừng khóc nhưng ko thể nước mắt nhỏ vẫn tuôn rơi ….vì quân ….1 lần nữa trái tim nhỏ tan nát ..đáng lẽ ra nhỏ ko nên mở long nhỏ hối hận lắm .khi nghe cuooicj nói chuyện này tim nhỏ cứ thắt lại như ngàn mũi kim đâm vào vậy nhỏ thấy khó thở .bây giờ thì nhỏ cũng đã có câu trả lời jk người nhỏ yêu bây giờ là Quân nhưng có lẽ đã mụn rùi nhỏ nên từ bỏ để quân đi tìm hạnh phúc mới điề đó tốt hơn cho quân

Lau khô nước mắt nhỏ bước ra rùi bước lên giường ngủ .cả buổi tối hum đó nhỏ ko ngủ đk nhỏ nghĩ về quân nước mắt nhỏ cứ rơi Quân cung vậy tên này ko ngủ đk nghĩ về trang và về Ngọc tên này chưa bít phải làm sao .liệu có nên bắt đầu với 1 tình yêu nghiên túc hay tiếp tục với người ko yêu mjk

Trong phòng Anh

Cả 2 đang trò chuyện vui vẻ ko như mấy phòng kia

-cậu ngủ trên giường đi mjk ngủ ghế cho –Khánh

-ok cậu men đó .-Anh

-hy bây giờ mới bít sao hơi mụn đó

-xì mới khen đk câu đã tự sướng rùi .-

-Đâu có sự thật mà

-hy

‘Bà cô này cg đáng yêu chứ nhỉ” suy nghĩ của Khánh

-Sao vậy nghĩ gì thế

-à ko .-bị đoán đúng tim đen

-ngớ ny à

-có ny đâu mà nhớ fa chính cống

-vậy tỏ tình với hân đi –Anh

-Á sao….

-Sao cậu bít chứ gì

-đúng

-Nhìn là bít chứ sao Cậu Thjk Hân từ lâu rùi

-Chả bít nữa kệ

Hy lúc bị cướp rùi thì đừng trách

-lo gì còn cậu mà hy

-đừng hòng

-thui đi ngủ đi mai còn đi chơi nữa mà

-ok ngủ thui

41. Chương 38

Chap 38

Sang hum sau tại phòng nó cảnh tượng hiện giờ là hắn và nó đang ngủ cùng nhau (cấm hiểu linh tinh chỉ là ngủ chung thui nhé …nhém đá tg là tg về xây nhà lun đó )

-haffffffff.-nó tỉnh dậy thì gặp ngay cái bản mặt đáng ghét của hắn (đáng ghét gì chứ đẹp vậy mà )

Hiện tại hắn vẫn đang ngủ (chưa chắc ) nó thì cứ nằm im thin thít ko hiểu sao hum nay lại có hứng nhìn cái bản mặt của hắn thật ra nhìn hắn cũng rất đẹp trai đấy chứ chỉ mỗi tội lạnh lùng cao ngạo (chị này chắc ko dấy ) đó chính là suy nghĩ của nó

-Tui bít tui đẹp rùi nhưng có cần phải nhìn chăm chú vậy ko –hắn tự nhiên mở mắt thao láo làm nó quê mún chết

-hờ ai nhìn anh .Anh ko nhìn tui sao bít tui nhìn anh .-nó cố gắn lấy ra 1 cái lí do hết sức là ngu

-Thế sao vậy chắc tui lộ quá à ,vừa mới mở mắt đã thấy cô nhìn tui chằm chằn .-hắn

-Hừ anh ko phải ở đó mà tự suowngs đồ điên .-nó hậm hực rùi đi vào trong làm VSCN .Còn hắn thì cười thầm ko ngờ Kill lại có lúc như thế này càng nghĩ càng thấy đáng yêu .còn vì vụ nhìn chộm thì thật ra là hắn dạy từ lâu rùi đang ngắm nó thì đột nhiên nó dạy hắn vờ ngủ ai ngờ lại được nó ngắm lại (tg điên mất vì 2 người này ) (có đi có lại nó mới vui )

Lịch trình ngày hum nay của chúng nó khá đơn giản .sau khi lên thuyền ngắm cảnh xung quanh Hạ long chúng nó sẽ được đến hòn đảo Vimpara

Lúc hắn và nó xuống thì đã thấy mọi người chờ sẵn .Bà cô thì đang kiểm sĩ số

-Còn Trang và Quân chưa xuống đúng ko

-Vâng Các bạn ấy xuống sau ạ .-Ngọc

-Được rùi chúng ta sẽ chờ thêm 1 lát nữa

-Cậu và quân có chuyện gì à .-nó

-ko có gì –Ngọc

-Thật chứ .-Mai

-Thật mà có gì đâu mà sao với chăng

-ukm

! lúc sau thì Quân với Trang ra mọi người bắt đầu bàn tán này nọ

-Các em chúng ta đi thui ,-Bà cô cắt đứt mạch cảm súc của bọn hám trai trong lớp

-Vâng .-Cả bọn nói xong rùi kéo nhau ra tàu

Trên tàu chúng nó thi hành công việc khủng bố ,đi chơi mà ham học kinh khủng .Vứa mới bước lên tàu ko bít có ngắm cảnh ko mà cứ kéo nhau lại chỗ bắc lái tàu đòi học lái (để bọn này lái cho kéo lại giống titanic ) .Riêng có tụi nó thì dửng dưng với chuyện đó

Mai và Minh thì thì lãng mạn khỏi nói đứng trước mui tàu ôm nhau .Anh và ngọc thì ngồi tán chuyện ,quân thì bị nhỏ Trang bám theo .Cuối cùng đáng chú ý nhất là nó .Đg ngồi 1 mjk thì Khánh ko bít từ đâu chui ra tí ta tí tởn chạy lại chỗ nó

-hey sao ngồi 1 mjk buồn vậy .-Khánh

-Cô độc gì chứ chẳng qua là tui đang hưởng ngoạn .-nó

-Vậy sao thế cho tui hưởng cùng với .-Khánh cười lộ ra cái răng khểnh lãng tử làm bọn con gái cứ thế là đổ rầm rập

-ok .-nó cười tươi chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với Khánh là nó lại cảm thấy như được nói chuyện với anh 2 mjk vậy rất thoải mái

Lúc này hắn đang đứng trên mui tàu hậm hực vì cứ bị bọn con gái soi mói này nọ .hắn nhíu mày quay người lại thì lại đập vào mắt 1 cảnh tuowngjKhanhs và nó đang ngồi “tán tỉnh” nhau rất chi là vui vẻ

“đẹp đẹp đùng đùng” cái cảnh này làm cho hắn tối sầm mặt lại mắt trở nên lạnh lùng .Cuối cùng hắn quyết định tiến lại chỗ nó

Hắn 2 tay thong dong đút túi quần tiến về chỗ Khánh và ngồi cạnh nó 1 cách bình thản vô đối .Nó đang nói chuyện thì bắt gặp ngay luồng khí lạnh toát bên cạnh .Quay sang thì suýt tét ghế cái Rầm vì bắt gặp cái bản mặt đắng ghét của hắn .Vì vụ hum qua nên nó ko them nhìn mặt hắn quay sang nói chuyện với khánh

Nhưng và mới quay lại thì Khánh lại đề nghị với nó 1 đề nghị đối với nó lúc này là hết sức khó khăn

42. Chương 39:

Chap 39

-A Hân chúng ta chụp ảnh làm kỉ niệm đi ._khánh

-Á chụp ảnh sao ở đây sao .-nó

-Hờ đúng rùi có sao đâu

-hay thui đi .-Mặc dù ko còn lạ lẫm với việc chụp ảnh nữa nhưng nó ko thích chụp ảnh với con trai đặc biệt là bạn bè ko hiểu tại sao

-Đi đi mà .-Khánh nài nỉ

-hazzzzz đk rùi 1 tấm thui nha

-Vậy đi thui .-Khánh cười toe toét

-chụp cùng đi .-hắn lại xuất hiện phá đám

-Á sao ko đk .-nó phản đối kịch liệt

-Sao với chăng cái gì chụp cùng thì chết được à .-Hắn

-Anh hum nay lạ nha tự dưng mún chụp cùng bọn tui chi .-nó

-thui bình thường nghe rõ chưa

-hừ

-Thui cho Lâm chụp cg đi .-Khánh đành bó tay với 2 người này

“tách” …..xong .-Khánh te tửn

-ukm .-nó nhận xong nhiện vụ cao cả là chụp ảnh cùng 2 chàng đẹp rai thì lại vác xác về chỗ ngồi ,bạn Khánh cg lại ngồi đó nhưng việc ai người đó làm theo đuổi những suy nghĩ khác nhau

Sauk hi tham quan long vòng Hạ Long thì khoảng 3’00 chiều chúng nó lại tiếp tục ra đảo Vimpare

5’00 chúng nó đã có mặt ở hòn đảo Vimpare Xinh đẹp .Hòn đảo này được xây dựng và tu sửa 2 năm trước ,hòn đảo này được coi là thành phố ngoài biển .Chúng nó xuống tàu rùi đi theo bà cô và chị hướng dẫn viên du lịch

-Các em tối nay chúng ta sẽ nghỉ tại khách sạn G.G và trưa mai lên tàu trở về Hạ long .-Bà cô

-vâng

-Bây giờ chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ -

-Dạ .-đồng thanh

Vì khách sạn cũng gần nên chúng nó quyết định đi bộ vừa có thể ngắm cảnh vừa thoải mái

Trước cổng khách sạn G.G

-Các em vào đi có thể chọn phòng thoải mái nhưng chúng ta vẫn phải ở theo cặp cũ nhé

-vâng .-cả bọn hào hứng

Nó và hắn đi qua hàng loạt các phòng cuối cùng thì chọn phòng 79 .Vừa vào đến phòng nó đã lăn lên gường còn hắn thì lếch thếch vào sau .Trong phòng cũng chỉ có 1 cái giường to ,1 bộ sofa 1 phòng tắm

-Trời ơi sao phòng nào cũng chỉ 1 giường thế nhỉ .-no

-cứ ở đó mà than hum nay đến lượt cô ngủ sofa đó hehe .-hắn cười gian gian,rùi đi vào phòng tắm

-tên đáng ghét .-nó nói đồng thời nhém lun cái gối vào hắn nhưng hắn chui vào phòng mất rùi nên cánh cửa đành chịu trận kaka

-Tên đánh ghét …………………………-nó cứ nằm đó mà chửi hắn

1 lúc sau hắn đi ra với bộ quần áo thể thao màu xám tóc bồng bềnh nhìn rất cuốn hút .Mặc dù vậy nó cũng chẳng them đoái hoài vẫn ngồi nghịch điện thoại

-Đi ăn ko .-hắn

-Hớ tui có nghe nhầm ko vậy nhỉ .-nó giả bộ

-Ko đi thì thui tui đi rùi đừng trách

-Hờ được rùi chờ tí .-nó nói xong chạy vào tắm

15’ sau nó đi ra với bộ mặt hớn hở ,nó mắc 1 cái áo phông màu xám dáng rộng kết hợp với cái quần sóoc màu xanh nhìn rất cute .nó cột tóc lên để lộ ra gương mặt baby

-Đi thui .-nó

-um……ukm đi –hắn hơi đơ tí

Nó và hắn sau khi đi ăn xong thì cũng kéo nhau đi chơi

Phòng Mai .cả 1 thế giới màu hồng

Minh và Mai đang ngồi năm tay nhau xem phim tình cảm lãng mạn

Còn mấy đứa kia thì sau khi về phòng cũng kéo nhau đi ăn uống tham quan thành phố nhỏ này lúc đêm xuồng

Sáng hum sau tại khuôn viên khách sạn G.G

-Các em ngủ ngon chứ

-Dạ ngon

-Vậy được rùi vậy bây giờ các em có thể đi chơi tùy ý nhưng mà 11h các em phải có mặt tại đây để chúng ta trở về

.-Dạ

-đi thui

Trong khi bọn kia hí hửng đi tham quan này nọ thì bọn nó quyết định đi ăn hải sản Vì anh “ruột” hửng ứng ghê qua mà

Tại 1 quán gần đó .Hắn đi vào gọi món sau đó thì đi ra ,chúng nó chọn bàn gần cửa sổ

-Chúc anh chị ngon miệng .-phục vụ bê ra 1 đống đò ăn nguyên hải sản ko nào là tôm cua biền ,mực ..cá hồi…………………

-ukm thanks .-nó lạnh tanh

-ui nhìn ngon thế .-Anh

-công nhận

-ăn thui

-Vk ăn đi .-Minh cuốn cá hồ đút cho Mai

-Thanks Ck .-mai

-2 người làm ơn thui màn tình củm ở đây được ko ,2 người ko thấy ở đây toàn FA à làm vậy khác gì bảo bọn tui chết đi .-Khánh nhăn nhó

-kệ chứ -Minh

-Hyhy bạn tốt quá heng .-Anh cười đểu

-Thui đừng giận mà để tui đúc chon ha –Mai

-ko cần .-đồng thanh làm cho 2 vợ ck nhà này té ghế

-À mọi người 23 này đi chơi ở đâu ko .-nó

-chơi ở đâu

-đúng đó

-Hồ chí Minh

-làm gì vậy

-Đi xem HEC KOREA FESTIVAL 2014 .-nó

-thật hả -.Anh

-Chả thật thì rủ đi làm gì thui mún đi thay đổi ko khí chút .-nó

-có gái nhà mjk ko –Mai

-đúng rùi có ko

-Có .-nó

-ha vậy hả vậy thì đi chứ sao ko .-Ngọc

-Gái nào vậy vk .-Minh

-9 gái của tui tui GIRL’S GENERATION .-Anh

-Ra là thế máy người nói thế đó ai hiểu được .-Quân

-ukm còn 1 số nhóm khác nữa như 2pm sistar ……-nó

-Mày bít từ bao giờ mà ko nói cho bọn tao

-tao tưởng chúng mày bít rùi chứ

-có bít gì đâu

-tao cg thế chẳng bít gì

-Mọi người đi chứ .-Mai

-ko bít hỏi Kevin xem hắn đi thì tụi tui cũng đi .-Khánh

-thui được đi 1 chuyến cũng hay .-hắn

-thế thì để thui dặt thêm vé

-ok

-hay quá

-Thứ 7 tuần sau chúng ta sẽ đi

-ok

Thế rùi chúng nó lại ngồi ăn uống vui vẻ bàn tán xôn sao .Sau đó thì đi vòng quanh lượn lờ ngoài đường (thống trị cả cái đường lun sao xe nó ko đâm nhỉ ko chấp hành an toàn giao thông gì cả )

43. Chương 40 Tổn Thương –hiểu Nhầm

Chap 40 Tổn thương –hiểu nhầm

Mai và Minh đang đi song song nhau ,Mai thì cầm điện thoại Minh chơi còn Minh thì cầm điện thoại nhỏ

Bất ngờ mai khám phá ra 1 thứ rất “thú vị” ……………đó là hàng loạt những tấm ảnh mấy em xinh tươi ăn mặc thiếu vải sexy gợi cảm .Mặt nhỏ tối sầm lại khói bay nghi ngút hơi lạnh toát ra làm Minh đi cạnh thấy lạnh cả xương sống

-CKKK…kkkkkkkk.-Mai

-Á sao vậy vk .-Minh toát cả mồ hôi

-Đây là cái gì .-Mai giơ mấy cái hình đó lên làm Minh xỉu lun

-Á vk ko như vk nghĩ đâu ảnh này có từ lâu rùi ck quên chưa xóa mà .-Minh bói rối

-thế sao .-Mai lạnh tanh

-đúng rùi vk phải tin ck chứ

-Sao vậy .-bọn nó chạy lại

-dây .-Mai giơ lên làm bọn hắn lăn ra mà cười còn bọn nó thấy bực thay cho pạn mjk

-“Bốp” tên này lăng nhăng thế .-nó quát kèm theo đánh cho Minh 1 phát vào đầu làm tên này méo đầu

-Đâu có ảnh này từ trước tui quên chưa xóa mà .-Minh

-phét thế ai tin .-Anh

-ko tin hỏi 3 thằng kia xem .-Minh chỉ vào 3 thằng kia

-tui ko bít

-tui ko liên quan

-tui cũng thế

3 thằng cãi bay cãi biến

-Á 3 thằng mày ko minh oan cho tao

-Oan đâu mà ninh .-hắn

-hừ .-minh

-thui dẹp đi .-Mai

-vk à tha cho ck 1 làm nha nha .-Minh

-tùy .-Mai nói xong thì kéo 3 con bạn đi trước

-Á vk chờ ck .-Minh chạy theo ko quên nhém cho 3 thằng bạn ánh nhìn âu yến hết sức

-thằng này công nhận ngu thật còn giữ lại cơ chứ .-hắn cười

-công nhận tui phải rút kinh nghiệm mới đk kakaka .-Khánh

-công nhận .-Quân

-hahahaha ………bọn này vừa chạy theo vừa cười

11h sau tại cổng khách sạn G.G

Cô giáo và mọi người đang tập chung bọn nó sau khi đi long vòng tì cũng trở về

-Các em chúng ta chuẩn bị về hạ long thui

-vâng

-Chúng ta còn 5 ngày ở hạ long nên cóc em cứ chơi thoải mái

-vâng

-bây giờ chúng ta lên tàu

-dạ .Chúng nó tiếp tục đi bộ ra 1 đoạn rùi lên tàu trở về

Trên tàu

-Xin lỗi Trang nha có lẽ quân ko nhận lời được .-Quân

-Sao vậy .-Trang

-Trái tim mjk thuộc về người con gái khác rùi mjk mong Trang sẽ tìm được người yêu Trang và tốt hơn quân nha .-Quân

-ukm thui ko sao dù gì thì Trang cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rùi ,nói ra được điều mjk mún nói suốt thời gian qua là mãn nguyện rùi

-Quân xin lỗi nha

-ko có gì phải xin lỗi ,sau này Trang ngất định sẽ tìm được người con trai yêu mjk .-trang nói nước mắt bắt đầu tuôn ra ,có lẽ tình cảm mà trang dành cho quân rất lớn nhưng tình yêu của nhỏ cao đẹp và trong sáng

-Cố lên dù có thế nào chúng ta cũng là bạn tốt

-ukm jk ôm cậu 1 lầm được ko

-ok rất sẵn long .-quân choàng tay ôm nhỏ

-Từ xa dù ko nghe được cuộc nói chuyện nhưng Ngọc đã chứng kiến toàn bộ hành động của 2 người này ,trái tim nhỏ như có ngàn mũi kim đâm vào mọi thứ như như vỡ vụn trong mawys nhỏ .Tuy nhiên nhỏ ko khóc nước mắt nhỏ đã kiệt rùi vả lại dù gì thì nhỏ cũng là người làm tổn thương Quân vậy nên nhỏ có quền gì mà tranh giành chứ chính nhỏ là người hắt hủi quân cơ mà

-“hết 1 dấu chấm hết cho tất cả em đã làm ảnh tổn thương chính vì vậy em ko giám cũng như ko thể níu anh lại ,còn tình cảm của em dành cho anh từ giờ nó sẽ được chon vùi mãi mãi ,trái tim này sẽ đóng lại ko bao giờ mở ra nữa .CHÚC ANH HẠNH PHÚC”-suy ngĩ của nhỏ .

(tg linh mong các bạn thông cảm nếu ở nhưng chap trước có vấn đề về lỗ chính tả thì mong mọi người bỏ qua linh sẽ cố khắc phục ,còn nếu các bạn ko thấy vừa ý thì có thể thui ko đọc nữa chứ ko nên cmt bậy bạ như vậy ,dù sao thì linh cũng xim cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho linh suốt thời gian đăng truyện mong các bạn tiếp tục ủng hộ )

44. Chương 41 Trở Về -cúp Học

Chap 41 TRỞ VỀ -CÚP HỌC

Vài tiếng sau bọn nó đã trở về hạ long và nghỉ ngơi tại khách sạn Y.S.S cả bọn vui chơi sả láng hết 5 ngày chỉ có điều Ngọc ko còn vui vẻ như trước mà trở nên lạnh lùng điềm đạm

5ngày sau

Chiều hum ấy chúng nó lên đường trở về khoảng 9’00 tối chúng nó đã về đến hà nội .Vì xa nhà quá lâu nên chúng nó quyết định là về nhà lun ko chơi bời gì nữa

Cả 1 tuần đi chơi bọn nó mệt gần chết nhưng vì lịch học dày đặc nên vẫn phải lê thân đến lớp .Về phía bọn rắn độc thì 1 tuần đủ để thực hiện mọi kế hoạch trả thù

Tại lớp nó hầu hết học sinh đều tỏ ra mệt mỏi sau 1 chuyến đi chơi xa ko khí trong lớp ko còn sôi nổi như mọi khi

-mệt quá chẳng bùn học hành gì cả .-Anh (mọi khi chắc là học đấy )

-Hay là cup .-hắn

-cũng được .-Minh

-Sao ko nói sớm nhỉ khỏi phải lê xác tới đây ,mệt .-nó

-bây giờ đi chưa mụn .-Mai

-vậy thì đi .-Ngọc lạnh lùng bước ra trước

-ukm .-cả bọn kéo nhau đi trong con mắt tiếc nuối của cả lớp .Cả lớp có 8 đứa là trung tâm thì nghỉ mất bây giờ có lẽ thành trung tâm u ám

Sauk hi ra khỏi trường thì chúng nó phi thẳng đến bar chơi

Tại bar Nila

8 đứa bước vào với gương mặt lạnh tanh

-vào đó ngồi trước đi .-no

-đi đâu vậy .-Ngọc

-Vào trong tí tẹo

-ok đi đi .-

-tui gọi đồ lun nên mọi người cứ chờ nhé .-nó nói xong thì bước vào quầy quản lí

-Chị .-su

-ukm việc chị giao điều tra xong chưa

-Dạ cái việc chí bảo em điều tra hum trước em làm xong ok rùi chị em đi .-su đưa cho nó 1 tệp giấy

-ukm tốt lắm .-

-Theo tông tin ban đầu có được thì thứ 5 tuần này tên đó sẽ gặp 1 số người ở hà nội nhưng vì vấn đề tranh chấp địa bàn ở dưới đó nên thứ 3 thuần sau tên đó mới đến được ạ .-su

-ukm ok .-nó gật tỏ vẻ hài lòng

Bây giờ tính sao ạ .-su

-cứ chuẩn bị đi tuần sau tính típ thứ 7 này chị bận rùi .-nó

-vâng .-su

-cưng mang đồ ra đó đi chị ra trước

-vâng chị ra đi em mang ra liền

-ukm .-nó nói rùi đi ra chỗ của bọn hắn

-chơi gì ko .-nó hỏi

-hay là lên nhảy .-mai

-ko được .-Minh phản đối quyết liệt

-hớ .-Mai

-lên đó để cho bọn dê gia bỏng mắt à .-Minh

-vk có bảo sao đâu hy.-Mai

-Hay chơi trò quanh chai ăn phạt kaka .-khánh

-Là trò gì mà lạ hoắc thế ,.-Anh

-lạ nó mới vui ,.-Khánh

-Cũng được .-Hắn

-Chơi thế nào đây-quân

-là thế này chúng ta cần 1 cái chai bia như thế này rùi đătk lên bàn quay 1 vòng chai bia dừng lại phía người nào thì người đó phải trả lời câu hỏi của người quay nếu ko trả lời được thì có thể chịu phạt .-Khánh cầm chai bia miêu tả rõ chi tiết

-Hay đó .-nó

-Để tui bắt đầu .-hắn tỏ vẻ thích thú rùi cầm chai bia xoay 1 vòng .cả bọn nhìn chằm chằm vào chai bia cho đến khi chai bia dừng lại trước mặt Mai

-hay rùi đây .-nó

-hớ sao lại là tui mở màn nhỉ .-Mai

-khổ vk chịu trận đầu tiên

-tui hỏi đây ,bà và Minh sau khi tỏ tình thì đi đâu và làm gì .-hắn nói mà mặt gian kinh khủng .

-Á câu hỏi gì mà kì cục vậy .-Mai dãy nẩy

-có gì mà kì cục .-Anh

-đi dạo trên bờ biển 1 lúc rùi về ngủ -Minh đỡ cho Mai

-HAHA …..đỡ cho nhau ghê nhỉ .-bọn kia

-tất nhiên

-thế 2 người có làm gì quá đáng ko hả cùng phòng mà .-Khánh

-Này ko phải lợi dụng hỏi 2 câu nhé tất nhiên là ko có chuyện đó rùi .-mai

-Vk nói đúng

-Đến lượt tui quay .-mai nói xong thì cầm chai quay 1 vòng ………lần này cái chai dừng ngay ở chỗ Khánh công tử

-hehe mi chết với ta .-Mai

-được thui .-Khánh

-Theo như ta suy đoán thì có vẻ như cậu đang yêu mến cô nàng nào đấy kể cho tụi tui nghe đi .-Mai và Ming nháy mắt cứ cười tủm tỉm

-hay đó

-đúng rùi

-câu này khó thế .-Khánh

-có gì đâu mà khó với ko trả lời đi mau lên .-Minh

-bí mật khi nào sẵn sàng tui sẽ nói keke còn bây giờ tui nhận phạt

-hơ tiếc nhỉ

-Đến lượt tui .-Khánh khánh quay 1 vòng lần này chiếc chai dừng lại trước mặt nó

-ôi ko phải chứ sao lại là tui hjx số tui đúng là hẩm hiu .-nó

-tui hỏi đây hum đi chơi 2 người ở cùng phòng ko bít chó chuyện gì sảy ra ko .-Khánh hỏi mà mặt gian kinh khủng

-Á câu hỏi gì mà kì cục vậy .-nó

-có gì đâu mà kì cục tui vừa trả lời đấy thui .-Mai

-Mày …….-nó tức phòi ruột bị con pạn thân bán đứng mà

-tao sao

-trọng sắc kinh bạn .-Nó

-Hồi nào vậy .-Mai

-Vừa đó

-Thui trả lời câu hỏi đi chứ .-Minh

-Chả có gì sảy ra cả .-nó miễn cưỡng nói trong khi đó thì hắn cứ cười tủm tỉm

-thật chứ

-thật khổ quá cơ

-Đến lượt tui .-Nó cũng quay 1 vòng ko ngờ cái chai dừng lại ngay chỗ hắn

-keke mi chết với ta .-nó

-còn lâu

-Mi cho bọn ta xem chiếc vòng trên cổ được ko nhân tiện kể lun cho bọn này về mối tình đầu đi .-nó hỏi xong thì 3 thằng kia như mún sỉu lun nó hỏi ác quá chạm đúng chỗ đau của hắn

-Á ko được hỏi câu khác đi –Minh

-bỏ qua câu này đi .-Quân

-đúng rùi

-Nè 3 người sao vậy ai khiến trả lời giùm hắn chứ .-Anh

-Tui uống phạt .-hắn lạnh lùng ko còn vui vẻ như trước nữa điều này làm bọn nó ngạc nhiên

-Thui chán ko chơi nữa cứ nhận phát hoài thì ai chả chơi được đi về .-Ngọc lạnh lùng bước ra

-ừ về mất hứng .-nó cảm thấy khó chịu vô cùng mà chả hiểu tại sao

-Bọn này sao vậy trời …nản lun .-Mai

-Cứ về đi có gì chiều liên lạc .-Khánh

-ukm bye nha .-Anh

-Vk để ck đưa về nha .-Minh

-thui khỏi đi vk về được mà có gì chiều liên lạc hyhy .-Mai nói xong thì cũng cùng Anh chạy ra chỗ bọn nó

-ukm cũng được

-Bây giờ chúng ta về bar thui .-Minh

45. Chương 42:bắt Cóc

Chap 42 .-Bắt Cóc

Còn tại 1 góc bàn khác khá xa bÀN bọn nó nhưng ánh mắt thì ko hề dời bàn của nó

-Alo.-tên đó

-Ừ sao rùi – nhỏ ánh

-dạ chị chúng nó dời bar rùi ạ .-tên đó

-được rùi chia ra bám sát cho tao .-ánh

-vâng thưa chị

-Nếu bắt được thì đưa thẳng đến chỗ đã hẹn nhé

-Vâng

-Ui za mết quá à .-nó vừa về đến cổng đã than thân .-

-“cạch….bốp ….bịch …” cách cửa mở ra thì nó cũng ngã xuống đất (nó bị đánh lén từ đằng sau )

-Đưa nó đi ,.-ÁNh

-vâng thưa chị

-ukm .-nhỏ ánh nói xong thì bấm gọi cho bọn kia

-Aloo .-Trâm

-bên mày sao rùi .-Ánh

-ok rùi –trâm

-tốt lắm liên hệ với bọn kia xem ok chưa .-ánh

-ok

Nhỏ tát máy rùi leo lên chiếc xe mô tô bên đường phóng đi

_Lần này tao sẽ trả cả vố lẫn lãi .-nhỏ nói kèm theo nụ cười ác quỷ

Tại nhà kho xx ;4 đứa nó bị nhốt trong 1 căn phòng tối om mùi mốc ẩm bốc lên rất khó chịu .4 đứa nó bị đánh ngất chân tay bị trói tùm lum xung quanh có nhiều củi gỗ

-chị xong rùi .-thằng cầm đầu chạy lại khi thấy nhỏ Ánh cùng 3 nhỏ kia xuất kiện

-Mày phải đảm bảo 4 nhỏ đó ko trốn đi đâu được .-Ánh

-dạ chị cứ yên tâm .-tên cầm đầu

-chúng ta vào chơi khởi động chút nhỉ .-Nhỏ Trâm

-được .-Ánh

-đi thui .-My

“cạch” 4 nhỏ bước vào

-Mang nước lên làm cho chúng nó tỉnh đi .-Ánh

-rõ .-bọn đàn em

-“Rào…”bọn nó nhận hết 1 chậu nước vào người .Nó tỉnh dạy đầu tiên thấy đau ở sau gáy

-chúng mày định làm gì .-nó lạnh lùng

-làm gì ư .mày tự đoán đi chẳng phải mày thông minh lắm sao .-Ánh

-hừ tiểu nhân bỉ ổi .-nó ko nói thêm câu nào nhìn bọn đó lạnh lùng

-mạnh mồn nhỉ để tao xem mày còn mạnh mồn được bao lâu .-Trâm

-Á….nhức đầu quá có chuyện gì ở đây vậy .-anh tỉnh dạy

-chúng mày ko còn việc gì để làm à ._mai sau khi tỉnh thì nắm bắt được tình hình

-đúng đấy bọn này đang rảnh haha .-My

-chúng mày mún gì sao lại bắt bọn tao đến đây.-Ngọc lạnh lùng

-thích thì bắt .-Vân

-có lẽ là chúng nó vừa mới rốn trại nên mới thế .-Anh

-Mày nói gì .-nhỏ vân tiến lại chỗ Anh

-tao nói điều cần nói ý kiến gì .-Anh

-hừ”tát ..bốp”.-Anh bị ăn 1 cái tát của nhỏ Vân ,móng tay của nhỏ cào vào mặt Anh làm trên mặt có vài vết sước

-Tao cảnh cáo mày mày mà còn chọc tức tao thì tao chưa biết tao sẽ làm gì với mày đâu.-Nhỏ Vân

-thì sao .-Anh lạnh lùng

-MÀy..mày..-Vân

-Thui chơi vậy đủ rùi trói lại cẩn thận rùi chiều thanh toán 1 thể.-nhỏ ánh nói rùi bước ra ngoài bọn kia cũng bước ra theo

-Dạ chị .-thằng đàn em

-Có sao ko .-nó hỏi han

-ko sao chỉ bị sước nhẹ .-Anh

-Sao bọn mình ko thoát ra.ngọc

-chờ xem kịch hay đã chứ với lại ko dẹp tận gốc bọn này thì phiền lắm .-nó

-cũng đúng.-bọn kia gật gù

-nhưng chờ đến bao giờ đây –Mai

-ko bít nhưng chắc sẽ nhanh thui.-nó cười nham hiểm

46. Chương 43 Lo Lắng

Chap 43

Tại bar KFX

-hờ sao ko giọdđược thế nhỉ .-Minh

-Sao vậy .-Hắn

-Tao gọi cho vk tao mà ko được .-Minh

-Bọn đó về lâu rùi hay là ngủ mất rùi cũng nên .-Kanhs

-Nhưng ngủ gì mà gọi lại ko bắt lấy 1 lần .-Minh

-Thế gọi thử cho bọn kia xem nhỡ đâu họ biết .-Quân

-Ừ thế mà tao ko nghĩ ra kaka/-Minh rút điện thoại ra gọi cho nó

--tút…tút…..tút………..

-Ko nghe là sao .-Minh ngơ ngác

-Sao ko nghe á .-Khánh

-Ừ ko có tín hiệu gì cả

-để tao gọi thử xem sao .-Hắn nói rùi lấy máy ra gọi cho nó ,còn 2 thằng còn lại thì lấy máy gọi cho Anh và Ngọc

-tút….tút…..

-cũng vậy ko có tín hiệu .-hắn

-bên này cũng thế .-khánh và quân

-Được rùi đến nhà họ thử xem .-Minh

-ok .-thế là 4 thằng hắn rời khỏi bar tiến về phía nhà nó

“kính coong ….kính coong …..” bọn hăn tấn công cái chuông 1 cách kinh khủng nhưng vẫn vô ích bên trong ko có động tĩnh gì cả (có ai ở nhà đâu mà chả thế )

-Ko có động tĩnh gì cả .-Minh

-Hay ngủ nhỉ .-Quân mặt ngu

-Có thể lắm chứ .-Khánh

-Thế thì vào thử xem –Hắn nói rùi tiến lại chỗ màn hình trước cổng

-Thằng điên vào kiểu gì .-Minh

-Thế mới tài chứ kaka .-hắn vừa nói vừa bấm bấm làm bọn kia mắt giương tròn xoe mồn há hốc

-“cạch” cánh cổng to tướng mở ra

-Á sao mày bít mật mã vậy .-Khánh

-Ừ biết mà sao ko nói sớm làm khổ cái chuông nãy giờ .-Quân

-Bí mật .-hắn cười nham hiểm

-nói đi xem nào làm gì mà ghê vậy .-Minh

-Mày nhớ mày đã nói gì với tao ko “bí mật thì làm sao mà nói được” .-hắn nhe nhửn

(lần trước đến nhà nó làm nhiệm vụ băng bó vô tình hắn đã nhìn và nhớ lun mật mã nhà nó (với cái IQ ngất ngưởng vậy mà ko nhớ thì…..) )

-tao thấy hình như ko có ai bên trong thì phải .-Quân bước vào phía trong

-Ừ đúng đấy cửa vẫn khóa mà .-Minh

-thế tao cũng chịu .-hắn tỉnh bơ

-hay là đến nhà mấy bà kia rùi cũng nên –Khánh

-vậy chúng ta đến nhà Mai xem sao .-Minh

-ok đi thui .-nói rùi bọn hắn nhảy lên xe phóng đi

Trước cổng nhà Mai .Bọn hắn bấm chuông và thấy có người ra mở cửa cứ tưởng bọn nó ai zè

-Các cháu tìm ai .-bác quản gia nhà Mai

-Dạ bác cho cháu hỏi Mai có ở nhà ko ạ .-Minh hấp tấp

-Chưa cô chủ đi từ sáng chưa về tui nghĩ cô chủ đi cùng 3 tiểu thư kia rùi .-Bác quản gia

-thế ạ cháu cảm ơn .-Minh

Ko có gì

Thế là bọn hắn lại tiếp tục đi đến nhà 2 nhỏ còn lại nhưng kết quả vân vậy ko thấy tăm hơi đâu

47. Chương 44 Chủ Quan -nguy Hiểm

Chap 44

Bọn nó tại nhà kho xx

“cạch” cách cửa lại mở ra bọn rắn độc bước vào

-Tao cho chúng mày 1 cơ hội nếu chúng mày đồng ý rời khỏi 4 anh ấy thì ngay lập tức tao sẽ thả chúng mày ra ko đụng tới 1 sợi tóc .-Nhỏ ánh bước vào nói với cái giọng hách dịch

-nếu tao bảo ko thì sao –Mai

-Thì mày và 3 con kia sẽ ko lành lặn mà ra khỏi đây đâu .-Trâm

-Vậy sao nếu vậy thì tao cũng muốn thử lắm chứ .-nó

-Được rùi vậy tao cũng không cần khách sáo với chúng mày nữa cho cơ hội mà ko biết nắm lấy thì đừng trách .-Nhỏ Ánh

-“mày coi thường Kill này quá rùi đấy “ .-nó nói nhỏ chỉ đủ cho 3 con bạn nghe tiếng rùi nở 1 nụ cười nửa miệng

-Tách chúng nó ra cho tao .-trâm

-dạ thưa chị .-nói xong thì bọn đàn em của 4 nhỏ đó dẫ Anh ,Mai ,Ngọc sang 3 phòng khác gần đó còn nó thì ngồi nguyên 1 chỗ gương mặt vẫn hiện lên sự lạnh lùng là bất cần đời

Phòng Ngọc đang bị nhốt

-haha nhìn mày bây giờ thật đáng thương .-Nhỏ Trâm

-Đáng thương ư hahaha mày nhầm rồi đối với Yu này thì tứ đó ko bao giờ tồn tại ,đáng ra rừ đó nên để tao nói với mày mới đúng hahaha .-Ngọc lạnh lùng

-Mày….mày mạnh mồn gớm nhỉ nhuw chứ chờ đi tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống xin tao tha mạng

-Tao sẽ chờ như có lẽ nó sẽ ko sảy ra đâu kiếp sau nhé .-Ngọc cười khinh bỉ

-Bọn bay mang và đây nhanh lên .-Nhỏ Trâm tức quá

-Dạ đã có thưa chị .-thằng đàn em cầm vào trên tay là 1 con dao nhỏ và 1 cái kéo

-Được rùi đi ra đi có gì tao gọi .-Nhỏ Trâm

-tao sẽ ày từ từ mà tận hưởng .-nhỏ Trâm cầm Cái kéo lên tiến về phía Ngọc chạm lên tóc tỏ ver trêu ngươi

-Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi tóc của tao .-Ngọc

-nếu ko thì sao .-trâm giơ cái kéo lên

-cứ thử đi .-Ngọc

“xoẹt..” –nhỏ trâm cầm kéo cát đi 1 nắm tóc của Ngọc ko thương tiếc

-Đừng trách tao .-Trâm

-Vậy sao tao sẽ bắt mày phải trả giá gấp trăm lần .-Ngọc bắt đầu tức lên

-To mồm gớm nhỉ xem ra mày vẫn còn kiêu căng lắm ,ko ày nếm mùi đau khổ thì mày còn chưa biết sợ .-Trâm

-…..-Ngọc ko nói gì chỉ cười khinh bỉ

-Mày nghĩ con dao này khi cứa vào người thì nó sẽ như thế nào …chắc đau lắm nhỉ .-Nhỏ Trâm

-…….-Ngọc vẫn ko nói gì im lặng là sự khinh bỉ mà

“xoẹt: 1 đường dao cứa lên tay nhỏ máu bắt đầu túa ra

-Thấy sao rát lắm phải ko .-Nhỏ Trâm

-Mày chỉ làm được thế thôi à …nếu như thế này mà dọa được tao thì tao đã ko là Yu rồi.-Ngọc

-Chưa hết đâu .-Nhỏ nói rùi đưa tay lên mặt Ngọc

-Gương mặt mày sẽ như thế nào nếu như tao cho vài đường nét nhỉ .-Trâm vừa nói vừa đưa con dao lên mặt Ngọc …..Nhưng may mắn là đúng lúc đó thì thằng đàn em của Nhỏ Trâm chạy vào

-Chị có chuyện rồi có 1 đám người đánh quân của chúng ta ở bên ngoài

-A sao lại có chuyện đó mày trông nhỏ này tao ra xem sao

-Vâng .-tên đàn em

* * * ** ** ** ** * * *

Căn phòng nhốt Mai

Mai đang ngồi trên ghế tay chân bị trói còn nhoeMy đứng khoanh tay mặt vênh vênh

-Mày thừa hơi quá nhỉ tao bít tao đẹp nhưng có cần phải ngắm kĩ vậy ko .-Mai

-tao chả cần bít nhưng mày nên nhớ mày đang ở trong tay tao ,tao sẽ ày bít thế nào là kết quả của việc cướp người yêu của người khác .-My

-Mày nói cái gì mà như chó sủa vậy ,người yêu mày …tao có nghe nhầm ko vậy nhỉ …….chắc ko phải rùi ..phải nói là người mày yêu nhưng ko được đáp trả mới đúng .-Mai

-m….mày …….nếu mày ko xuất hiện thì bây giờ anh ấy đã là của tao rùi .-My

-thế sao vậy để tao hỏi lại ck tao đã .-Mai

-M…..Mày được lắm tao sẽ ày biết tay .-Nhỏ My tức lộn ruột

-Ok

-Mang vào đây .-My gọi thằng đàn em

-Dạ đây thưa chị .-Tên đàn em mang vào 1 chậu nước và 1 con dao

-Lại mấy trò cũ .-mai

-Tao sẽ ày nếm mùi vị của sự đau đớn .-My vừa nói vừa cầm dao lên chạm mạnh vào cánh tay Mai .máu bắt đầu bắt đầu chảy ra mùi tanh nồng nặc ,cảm giác đau rát kinh khủng /.Tuy nhiên nỗi đau này chỉ bình thường gương mặt nhỏ vẫn bình thản lạnh lùng .nếu như chỉ 1 vết thương nhỏ như vậy đã hạ gục nhỏ thì ngày hôm nhỏ đã ko phải Ji rồi

-thấy sao đau ko ,chưa hết đâu mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi .-Nhỏ My vứa nói vừa cứa thêm những đường dài lên tay nhỏ máu chảy rất nhiều cảm giác ngày càng đau

-Mày can đảm lắm nhưng nếu tao cứa thêm vài đường lên mặt mày thì sao nhỉ .-My nói rùi đưa tay lên mặt Mai

-Bỏ ra .-Mai lạnh lùng

-thế sao .-Nhỏ my nói rùi đưa con dao lên mặt Mai từ từ cứa thêm 1 đường dao trên mặt nhỏ .Mai đang hối hận vì đã chủ quan ko phản lại ngay từ đầu bây giờ nhỏ đang mất sức nên ko phản lại được 1 phần vì đói từ sáng chưa ăn gì 1 phần vì đau tay .có lẽ nhỏ đã chủ quan khi để my hành hạ đến mức này

-Đau ko cong thiếu gì ta …à nước muối …tao quên mất .-Nhỏ My nói rùi cầm chậu nước lên đổ thẳng lên người Mai .

Mai đang yếu dần mặc dù vậy nhỏ vẫn chịu đựng ,nhưng lượng muối trong nước quá lớn nên thấm vào nhưngg vết cắt như đứt xương đứt thịt vậy não bộ của nhỏ dần dần tê liệt và cuối cùng là ko bít gì nhỏ ngất đi

-Chị ko xong rùi .-Tên đàn em hớt hải chạy vào

-Sao thế .-My

-chúng ta bị tấn công

-thế sao ,được rùi mày trông nhỏ này để tao ra xem sao .-My

-Vâng .-tên đó

* * * * * * * * * * * * * * * *

Căn nhà kho cạnh đó

-Bây giờ mày muốn gì .-Anh

-Muốn gì à tao nghĩ mày phải biết rõ chứ -Vân

-Tao ko biết cũng chả mún bít nhưng ý nghĩ vớ vẩn của mày .-Anh

-mặc dù mày chưa có đắc tội với tao bằng 3 con kia nhưng nếu toa ko sử mày mà cứ để mày tiếp tục bắm theo anh Khánh thì ………..l.-Nhỏ vân

-À ra là vậy …thật đáng thương ……..nhưng tao nghĩ mày có tu thêm nghìn kiếp nữa thì cũng chả có được cậu ấy đâu .-Anh

-“bốp” câm mồn vào cho tao .-Nhỏ Vân tức quá

-Ko phải phản ứng vậy đâu tao chỉ nói sự thât thui mà .-ANh

-Bốp” nhỏ Lại ăn 1 cái tát nữa từ Vân Máu trên khoé miêng bắt đầu rỉ ra

-Chị có chuyện rùi ra ngoài mà xem .-Thằng đàn em chạy vào

-Sao tao bảo mày ở ngoài canh cơ mà .-Nhỏ Vân tức lên

-Dạ chúng ta bị tấn công .-Tên đó

-Sao ,được rùi mày trông nhỏ này tao ra ngoài xem sao .-Vân

-vâng.-Tên đàn em

* * * * * * * *

Nó vẫn đang ngồi trên ghế ánh mắt vô cùng lạnh chứa những tia chết người

-Mày và Lâm là quan hệ gì? .-Nhỏ Ánh

-Mày ngĩ thử xem .-Nó

-mày ngoan cố phết nhỉ

-Vậy sao bây giờ tao mới biết đấy

-Tao ày cơ hội còn mày ko nắm lấy thì đừng trách tao .-Nhỏ Ánh

-Mời .-nó lẫn lạnh tanh

-Vào đi .-nhỏ ánh

-Sử lí …à ko tiếp bạn chị cẩn thận nha .-Nhỏ ánh

-Dạ chị cứ yên tâm .-Tên đó nhìn nó mặt cười đểu đểu

-Dơ bẩn .-Nó cười nhạt

Nhỏ Ánh đi ra đóng cửa lại .Tình hình bên trong………………………..

END Chap

48. Chương 45 Manh Mối

Chap 45 .Manh mối * * * *

Trở về với bọn hắn đang lo lắng vì ko thấy bọn nó đâu

-Bây giờ làm sao ?-Khánh

-chả bít nữa .-Quân

-Thử gọi cho Su hỏi thử xem .Minh

-Để tao gọi thử -Hắn

……………………..

…………………….

-Dạ anh .-Su

-Mày biết bọn kill ở đâu ko .-Hắn

-Á Dạ em ko bít mà chẳng phải là mọi người về cùng nhau sao ạ .-su

-ừ nhưng bây giờ tìm ko thấy .-Hắn

-Vậy ạ từ lúc mọi người về cũng được 4 ,5 tiếng rùi ko lẽ…..-Su ngập ngừng

-Có lẽ sao ?-hắn

-Có lẽ họ bị bắt cóc rùi ạ .-Su

-Cái gì mày điên à ,với kinh nghiệm của họ thì làm sao mà có thể bị bắt cóc được .-Hắn ngạc nhiên

-Em cũng ko biết nữa nhưng chắc là do chủ quan hoặc là có 1 số lí do gì đấy ạ .-su

-sao chú mày có vẻ chắc chắn thế

-À là vì lúc ở bar chị kill và em chó thấy 1 vài người cứ để ý bàn của của mọi người ,lúc về chị ý có ra hiệu cho em điều tra nhưng vì 1 số vụ sô sát trong bar nên em chưa kịp làm bây giờ mới nhớ ạ .-Su

-Được rùi nếu thì thì khả năng họ bị bắt rất cao chú mày chuẩn bị đi bọn anh sẽ đến bar ngay –hắn

-Vâng .-su

…………..

-Sao bị bắt cóc á .-Minh

-ừ rất có khả năng .-hắn

-chuyện này có tin được ko đây họ mà để bị bắt cóc á …đùa à .-Khánh

-Ko biết nhưng chúng ta cần phải đi nhanh lên tôi có linh cảm ko tốt .-Minh giục

-Biết tìm họ ở đâu bây giờ .-Quân

-Tậm thời chúng ta cứ đến bar NILA đã rùi tính tiếp .-Hăn nói rùi kéo 3 thằng lên xe

-ok

Cả 4 thằng lao lên xe rùi phóng đi với tốc độ kinh hoàng ….

…….Tại bar nila Mọi hoạt động của bar đã được tạm dừng .trước cổng và 2 bên đường thì hằng loạt các loại xe motô ,BMW ,AUDI….đang chờ sẵn ,4 thằng hắn nhanh chóng bước vào

-Anh .-su

-Chuẩn bị xong chưa .-Hăn

-ok hết rùi ạ ,-Su

-nhưng chunhs ta bít đâu mà tìm ,điện thoại cũng mất tín hiệu rùi .-Minh

-Anh đừng lo em đoán là chị ấy đã chuẩn bị thiết bị để bắt tín hiệu rùi ,bây giờ em sẽ thử kết nối với các thiết bị mà chị ấy có thể dùng .-su vừa nói vừa lướt lướt tay trên cái máy tinh bảng

-Rùi su đi x etui còn mọi người lên phía sau đi có gì thì liên lac qua điện thoại .-Hắn

-ok .-su và hănbs lên xe phóng đi trước ,theo sau là hàng loạt motô……

Trên xe hắn ,hắn vẫn lái xe còn Su thì vẫn đang dò thiết bị của nó

-Có chưa .-hăn

-dạ vẫn chưa khớp ạ .-Su

-Nhanh lên .-Hắn

-Á có rùi đi thẳng về phía tây ngaoị thành nhé .-su

-ok

-Đúng như em đoán chị ấy đã lường trước được mọi việc nên đã gắn bông tai tín hiệu của bar ,vậy mà em ko nghĩ ra …-su

-Vậy sao cô ta ko báo cho bọn kia

-Chắc là trên xe có máy nghe trộm ạ nếu chị ấy báo thì 3 người kia sẽ gặp nguy hiểm .-Su

-ukm cũng đúng

-Vâng

-Phải nhanh lên thui –Hắn vừa nói vừa lấy mày bấm gọi cho Minh

-Sao thấy chưa .-Minh

-ok rùi ngaoị ô phía tây căn nhà kho phía dưới 1 khu rừng nhanh lên .-hắn

-ok bọn tao sẽ theo sát mày .-Minh

30’ sau

-Rẽ phải đi anh sắp đến rùi .-su

-Ok .hắn

“RÍT” .-hắn vội phanh lại

-Sao vậy anh .-SU

-Ko ổn rùi đuòng này nhỏ quá ô tô ko vào được .-hắn bước xuống xe

-Từ đây đi vào chắc khoảng 3,4 km nữa ạ .-Su

-Vậy sao thế chờ motô phía sau vậy

-Sao vậy .-Quân bước đến

-ko đi đk chắc phải đi bằng motô thui .-hắn

-ừ họ đang theo sau .-Khánh

-Họ đến rùi đi thui .-Minh leo lên chiếc xe motô đầu tiên rrùi phóng đi trước ,bọn hắn cũng leo lên nhưng chiếc xe phía sau rùi phóng đi

(vì thời gian hẹp quá nên tg ko post dài được mong mọi người thông cảm ,nếu có góp s thì mọi người có thể liên lạc với tg qua facebook :YOONA SOSHI SONE ,thanks mọi người nhiều )

49. Chương 46 Thất Bại

Chap 46 thất bại

Từ xa bọn hắn đã thấy được khu nhà kho ,phía bên ngoài được bảo vệ khá chắc chắn .Bọn hắn xuống xe với khí thế rừng rực

-Chúng mày muốn gì sao lại đến đây ?-1 thằng cầm đầu

-Muốn gì ư muốn cứu người .-Hắn lạnh lùng

-Đạ….đại …ca ko ổn rùi…….đó là Kevin ……-thằng em chạy em ấp úng

-Sa…sao lại có chuyện này .-tên đó

-Sợ rùi sao nếu sợ thì tránh qua 1 bên .-hắn lạnh lùng

-Đ…đại ca bây giờ làm sao ạ .-thằng em run run

-Á nhưng nhưng ,….nhận tiền rùi ko ..lẽ….thui xông lên .-thằng cầm đầu

-Có chí khí lắm lên …-hắn phẩy tay ngay lập tức bọn đàn em xông lên trong tay thằng nào cầm nguyên gậy gộc

-Vào trong đi bên ngoài để su sử lí cho .-Minh

-Ừ .-quân và bọn hắn tiến vào trong

******

-Chị Bây giờ làm sao ạ họ sắp đánh vào đến đây rùi có lẽ bọn đàn em ko chống nổi đâu .-thằng đàn em

-Sao họ tìm được đến đây chứ chẳng phải là đã ngắt mọi tín hiệu rùi sao …bựcthật .-Trâm nhăn nhó

-Thui ko còn nhiều thời gian đâu chúng ta phải nhanh chóng chuyển họ đi bằng cửa sau nhanh lên .-Nhỏ Ánh

-ừ chúng ta sẽ chuồn bằng cửa sau .-Vân

-chuẩn bị sẽ đi nhanh lên .-My

-Vâng thưa chị .-tên đàn em

-ukm -.nói rùi 1 đứa 1 ngã

*******

“Bốp ..bịch ….” .-tên đàn em của Trâm bị ngọc đánh tả tơi

-Sao sao mày cởi trói được .-tên đó run run

-Mày nghĩ tao là ai .-Ngọc

-M…mày….-tên đó

-Mày nghĩ nơi này giam được chân tụi tao à haha nhầm to rùi nhá nếu mún giam tao thì về tậu cái nhà khác nhé chứ còn cái nhà này ……(nhỏ nhìn xung quanh ) …tầm thường thoát khỏi đây là chuyện bình thường ….còn về cái mớ kia (nó chỉ vào đống dây trói )mày ngĩ nó làm gì được tao mày nên nhớ tao là Yu .-Nhỏ nói xong cười kinh khinh

“cạch” nhỏ tram chạy vào với gương mặt hốt hoảng gấp rúi

-S …..sao cô ra được .-Ngọc ngạc nhiên khi nhìn cảnh tượng trước mặt

-Ngạc nhiên lắm phải ko .-Ngọc

-m…..mm…mày –Nhỏ Trâm nói ko ra tiếng

-Đừng lắp bắp vậy chứ vừa rùi ko phải khí thế rừng rực lắm sao .-nhỏ bước tới chỗ Trâm .Thế nhưng “BỐP>>>BỊCH”thằng đàn em của Trânm vùng dạy cầm cây gậy gầm đó đánh vào sau gáy làm Nhỏ ngất đi

-Đưa nhỏ đi .-Trâm

-Đứng lại .-Quân bước đến

-Ah….anh …..-Trâm

-Cô…cô ..ko phải tôi đã cảnh cáo cô rùi sao giám đụng vào người tôi yêu ….xem ra cô ko mún sống nữa rùi

-Ah…..-nhỏ trâm run

“TÁT’ quân tặng cho nhỏ này 1 cái bạt tay làm nhỏ ôm mặt

-Sao anh đánh em chẳng phải nhỏ đó bám theo anh sao em chỉ giúp anh ..thui mà –Nhỏ Trâm tỏ vẻ ấm ức

-Sao với chăng cái gì cô cứ ở đó mà nằm mơ đi trước khi hành động nên suy sét kĩ đi …nhưng chuyện hum nay cô ko xong đâu nên cứ chuẩn bị tinh thần đi .-Quân

-e…em..em

Quân ko nhìn nhỏ Trâm nữa mà tiến lại chỗ Ngọc bế lên rùi bước đi

50. Chương 47

Chap 47

Bên phía mai thì

-Chị sao rùi ạ.-tên đàn em

-o ổn rùi nhanh chóng đưa nhỏ đó rời khỏi đây .-My

-Vâng

-Vâng xong rùi chị .-tên đàn em của My sau khi thu xếp xong thì cong nhỏ bước ra ngoài

-ukm đi nhanh thui

-Định đi đâu .-Minh xuất hiện

-Anh…em ….-nhỏ My

-Định đi sao ko dễ vậy đâu “TÁT BỐP” –minh nhìn Mai mà xót xa

-Sao anh đánh em …-Nhỏ my

-Sao ư cái này thì cô phải tự biết chứ .-minh

-em

-ko phải giải thích cô cứ ở đó tối ko tha cho bất cứ ai đụng vào người tôi yêu đâu .-minh

-….

-Đưa đây .-minh gằng giọng tiến về phía thằng đàn em của My

-…….-im lặng

-Nhanh lên .-Minh

-…chị .-tên đó nhìn về phía My

-….đưa đi .-My

-dạ .- tên đó đưa mai cho Minh nhìn Mai mà Minh mún giết 2 con người trước mặt mình

-Ko hòng có thể chạy .-Minh buông 1 câu rùi bề mai đi ra ngoài

* * * *

“cạch” .Nhỏ vân bước vào

-Chị mọi chuyện sao rồi ạ .-Tên đàn em

-Thôi ko nói nhiều nữa theo lệnh chúng ta chuyển nhỏ nhày về phía cửa sau .-Vân

-vâng

-Hahahaha .-Anh cười

-mày cười gì .-Vân quát

-cười …cười vì độ ngu của mày .-ANh vừa nói vừa bỏ tay bị trói từ đàng sau ra trước mặt xoa xoa tỏ vẻ đau đớn

-Sao…sao tay mày .-Vân

-Ngạc nhiên tới mức đó sao ,đối với Sery này thì ko gì là ko thể hahaha….-Anh

-MÀy mày trói lại nó nhanh lên –Vân quát thằng đàn em

-Dạ vâng ,-tên đó xông lên (ngu nhỉ mọi người …tập xác định rùi )

-Ko dễ vậy đâu nếu trói được tao 1 lần nữa thì tao bái mày làm sư phụ .-Anh cười thách thức rùi lao vào

Tên đó cầm gậy lao vào anh nhưng ko để tên đó xuất chiêu Anh đã khoá 2 tay của hắn làm gậy dơi xuống đất 1 cách phũ phàng ,nhỏ vòng qua sau lên gối làm hắn ngã quỵ dưới sàn

-Anh có sao ko .-Khánh từ ngoài chạy vào hớt ha hớt hải (tg chả hiểu tại sao )

-he ko sao .-Anh quay lại cười

-Anh…anh .-Vân

-cô sẽ phải hối hận về chuyện này .-Khánh lạnh lùng quay lại nhỏ Vân

-Em,…

Khánh rút điện thoại gọi cho Su

…….

-Dạ anh .-su

-Sử lí ngoài đó xong chưa .-Khánh

-Dạ ok rùi anh bọn em đang vào .-Su

-Ừ bao vây toàn bộ khu này ko cho bất cứ 1 ai thoát rùi tống bọn này về bar cảu hân .-Khánh

-Dạ em bít rùi anh .-su

-ukm

-Nhưng anh có chuyện rùi .-Su

-Sao –Khánh

-Chị Mai có vẻ bị khá nặng anh Minh đưa chị ấy vào bệnh viện rùi ,chị Ngọc cũng bị ngất được đưa đi rùi .-Su

-Thế sao –Khánh

-Vâng anh Minh bảo mọi người giả quyêt nối anh ấy đi trước .-Su

-Ukm anh bít rùi anh cũng vào đó lun Anh vẫn ổn mày báo lại cho Kevin nhé .-Khánh

-Vâng ok .-Su

-ukm .-Khánh nói rùi tắt máy tiến về phía Anh

-ổn ko .-Khánh

-Ổn .-Anh

-Ngọc và Mai vào viện rùi .-Khánh

-á …có sao ko .-Anh

-Ko bít nhưng có vẻ là mai bị rất năng thất su bảo thế họ về bệnh viện rùi .-Khánh

-Thế chúng ta vào đó lun đi .-Anh

-ok –Khánh nói rùi cùng anh chạy đi

* * * * *

51. Chương 48 Ghen

Chap 48

Về phía nó thì

Sau khi nhỏ Ánh ra khỏi thì tên đó bắt đầu hành động

-hehêhe cô em cũng xinh xắn đó nha (tên này thần kinh à ko phải cũng mà là rât rất …bó tay thật ……tg mún đập cho tên này phát quá ) –hắn vừa nói vừa bước về phía nó

-Cút ra .-nó lạnh lùng

-Làm gì mà ghê thế cô em nghĩ là có thể thoát khỏi đây sao …mơ đi …biết điều thì anh sẽ nương tay …-Hắn vừa nói vừa cởi cái áo da đen bên ngoài ra

-Mày bít tao là ai chứ .-nó lạnh lùng

-biết …ko biết….cũng vậy thui …nhưng cuối cùng thì cô em cũng thuộc về anh thui (chưa chắc )

-Thế sao .-nó cười nửa miệng

-Yên tâm anh sẽ phục vụ cô em tận tình .-tên đó vừa nói vừa tháo từng chiếc cúc ra tiến lại chỗ nó ,nó vẫn đang tháo dây đắng sau nhưng dây này hơi to nên cacr trở việc tháo của nó

Còn phía tên kia thì càng ngày càng lấn tới làm nó khó chịu vô cùng ,tên đó vòng tay từ đàng sau vuốt nhẹ tóc nò tay còn lại thì táo bỏ 1 chiếc cúc áo đầu tiên của nó ,Nó bắt đầu thấy điên tiết lên nếu ko phải vẫn đang tháo trói thì nó đã chặt tay của tên này rùi .Tên này cúi người xuống hít hương thơm từ cổ nó ghé sát vào cổ

-“á được rùi”-nó đã tháo thành công sau đó nó bật dậy khỏi ghế đạp tung cái ghế dây trói chân cũng bị đứt ra (siêu nhân hehe ) Còn tên đó bị đạp bất ngờ thì bật ngã ngửa ngã nhào xuống đất

Trong khi đó thì hắn đứng ngoài vừa kịp chứng kiến cái cảnh**** của tên đó thì lửa giận tảo ra phừng phừng đạp cửa chạy vào vừa vào đến nơi hắn nhấc cổ tên đó lên đấm cho tên đó chết lên chết xuống ,rùi kéo tay nó đi mất ,mặt thì xị xướng …nhìn ngố kinh

“tên này bị sao vậy nhỉ minh bị chứ có phải hắn đâu ..có cần phải ứng mạnh như vậy ko”suy nghũ của nó mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng nó thấy vui vui ,thoái mái …haha

Ra đến xe

-bọn kia đâu .-nó

-….-im lặng

-Nè tui hỏi anh đấy nhé .-nó cáu chả hiểu sao hắn lại thế (ghen chứ sao)

-….-hắn vẫn ko nói gì chỉ im lặng kéo nó lên xe môt gần đó rùi phóng đi với tốc độ kinh hoàng (kiểu đua xe với gió ý mà )

…………….

…………..

“kít” .hắn tự nhiện fanh gấp làm cho nó tí ngã ngửa ra đằng sau may mà nó quen với kiểu này rồi chứ ko thì chắc an tạo dưới đất rùi

-Anh bị điên à .-nó quát lên ko hiểu nổi con người hắn

-Chính.-Hắn buông đúng1 câu lạnh lùng rùi kéo nó thả vào xe BMW.hắn cũng bước vào xe đang định phóng đi thì nó hỏi

-Anh bị sao vậy .-Nó

--…..-im lặng típ

-ANH BỊ ĐIÊN À ,-nó hét làm xe bịn chấn động “nhẹ”

-ĐÚNG ĐÓ TUI BỊ ĐIÊN ĐÓ .-hắn cũng hét lên làm xe bị chấn động típ (rõ khổ cái xe )

-Anh sao thế .-nó hạ giọng (haha )

-Chả saocả,mà tôi mới phải hỏi cô đấy tại…..tại sao lại để cho cái thằng đó hành động linh tinh như vậy hả .-Hăn

-tôi sao…anh ko thấy là tôi bị trói tùm lum sao mới lại có phải tôi ko phản khàng dây ….còn nữa ……………………..-.Chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị đẩy vào thành xe và bị hắn khoá môi .nó bắt đầu càm thấy khó thở hắn như mún nuốt chửng đôi môi hắn vậy ….Cho đến khi cả 2 đều ko thở được nữa thì hắn mới buông nó ra .Quần áo của nó vốn dĩ đã xộ xệch bây giờ còn xộc xệch hơn .

“tát’anh quá đáng vừa thui nhá anh đừng tường là tui ko nói là anh có thể làm gì thì làm ,.còn nếu anh ko tin tưởng tui thì thui thui cũng ko cần .-nó làm 1 tràng rùi phóng ra khỏi xe

Còn hắn thì ko hiểu sao ko thể kiềm chế cảm xúc của mình hiện tại nhìn nó bước ra khỏi xe mà hắn thấy hối hận .Muốn chạy theo giải thích nhưng lại ko giám …..đúng lúc đó thì điện thoại hắn reo lên

Marble-like skin seems surreal woo~

Is she not a doll, does she breathe?Knowing or not, making a cold smile

She has a heart that beats, she must have a voiceI cannot believe it, look look

You are a cold machineYou are a ma, ma, ma, ma, ma, machineYou are a ma, ma, ma, ma, ma, machineA beautiful and sharp goddessYou are a ma, ma, ma, ma, ma, machineYou are a ma, ma, ma, ma, ma, machine

Ah! Yeah!

Even though I look at you, I don’t knowHer heart is closed up, a thorough security districtHer firm red lipsAnd glass-like gaze doesn’t give me a clue woo~

What does she think, does she cry from time to timeKnowing or not, making a cold smile

Does she have feelings, she must be someone who lovesI cannot believe it, look look

(Machine-EXO_K )

52. Chương 49

Chap 49

………………

-Sao .-hắn nhăn mặt khó chịu

-Đến bệnh viện đi Mai Đang gặp nguy hiểm .-Quân

-Có sao ko –Hắn

-Ko bít nhưng có vẻ cũng nặng đấy –Quân

-Ừ tao đến ngay .-Hắn nói rùi phóng xe đi ,tâm trạng hỗn độn .còn nó đang chạy trên đường thì nhận được điện thoại của Anh vội bắt taxi về thay quần áo rùi phóng chiếc Audi tráng đến bệnh viện .Trong xe nó lấy điện thoại gọi cho ai đấy rùi bấm gọi cho Su

-Dạ chị ,chị ko sao chứ ạ .-Su lo lắng

-Ừ ok chị ổn Mai sao rùi .-nó

-Dạ em cũng ko biết em đang trên đường đến đó ạ .-su

-Ukm thế à ,,mà bắt hết bọn đó chưa .-Nó

-Dạ chị ok hết rùi mọi thứ chờ chị quyết định ,-Su

-Làm tốt lắm –nó

-Vâng

-ukm thui .-nó nói rùi cup máy phóng đi đến bệnh viện

Tại bệnh viện thuộc chi nhánh nhà nnó

Khánh ,ANh, Quân ,ngọc vẫn đang ngồi bên ngoài chờ

-Thế nào rùi .-hắn bước đến

-Chờ cũng đã lâu rùi .-Minh lo lắng

-Ukm thế à .-Hắn

-Mọi người cũng đừng lo lắng quá chắc Mai ko sao đâu .-Anh

-ukm đành chờ thui .-Khánh

-A Hân đến rùi kìa .-Vừa nhìn thấy nó là bọn này đã reo lên

-Ừ vết thương của mày thế nào rùi .-nó nhìn Ngọc hỏi

-ukm tao ổn rùi nhẹ thui ko sao dâu –Ngọc

-thế à ,vậy còn Mai chưa ra sao .-nó hỏi

-ừ vân trong đó chưa ra .-Anh

-Sao nó lại để nặng vậy chứ có phải nó ko ra nổi đâu kia chứ .-Nó nhăn mặt

-ukm thui chịu chờ thên tí nữa vậy .-Anh nói rùi kéo nó ngồi xuống ghế ,nó đi lướt qua hắn nhưng ko them nhìn mặt thái độ vẫn lạnh tanh

1lúc sau

“tinh” .-bác sĩ đi ra

-Sao rùi bác sĩ .-Minh lo lắng

-Các vị yên tâm tiểu thư đã được băng rửa và khử trùng rùi Nhưng tôi e ràng vết thương có thể….-bác sĩ ngập ngừng

-Sao …có thể sao .-Minh lo

-Có thể sẽ để lại sẹo ạ .-Vị bác sĩ đó

-ukm tôi cũng đoán trước nên cũng đã liên hệ với 1 bắc sĩ thẩm mĩ bên hàn ông chuẩn bị đi vài tiếng nữa sẽ tiến hành ghép da .-nó

-Vạy ạ chúng tôi sẽ thu xếp ngay .-bác sĩ đó

-ukm

-Bao giờ chúng tôi vào thăm được .-Minh

-Dạ tiểu thư đã được chuyển về phòng đạc biệt nên mọi người có thể vào thăm rùi .-BS

-ukm được rùi .-Minh nói rùi hớn hở kéo mấy đứa chúng nó đi tìm phòng Mai

Về phái phòng bệnh của mai thì nhỏ nằm quay mặt vào bên trong “cạch” minh bước vào trước còn bọn nó thì đợi cho Minh vào trước rùi mới vào (hehe )

Minh bước đến cạnh gường bệnh

-Vk à em có sao ko .-Minh ân cần

-…………….-im lănhj

-Vk à anh lo cho vk chết đi được .-minh vẫn tiếp tục

.-………….-đáp lại vẫn là sự im lặng

-Vk à anh yêu vk .-Minh (tên này sến qua )

-……….-im lănhj nôý

-Vk em mà cứ như vậy là anh ko sống nổi đâu .-Minh

-Ra ngoài đi .-đã có phản hồi

-Vk sao vậy .-Minh

-Ko sao cả anh ra ngoài đi .-Mai

-Em sao vậy giờ em lại mún anh lo lắng đến chết hay sao vậy .-Minh

-…..im lạng

-Anh nhớ và lo lắng cho vk rất,,rất..rất ,…nhiều vk có biết ko ,vk mà như vậy là anh thất vonhj lắm đó .-Minh

“hức hức “ Mai vục dạy vòng tay qua ôm lấy Minh khóc nức nở

-Nín di sao lại khóc như con nít vậy chứ .-Minh

-hix vk ko mún ck nhìn thấy vk trong bộ dạng này .Mai

-Vk ngốc à ck yêu vk hơn bất kì thứ gì trên đời này thế nên đừng ngốc vậy nữa ,…được chứ .-Minh cười

-Hyhy ok .-Mai lại cười nhe nhửn như sưa (bó tay )

-Xong màn tình củm chưa vậy trời .-Khánh và mọi người bước vào

-2 người đúng là chúa sến mà ….ghê quá à …..nào là vk vk ckck ghê chết đi được .-Anh

-Kệ tụi tui chứ .-Minh

-hyhy .-Mai

-Bà sao rùi ổn chưa .-Nó

-Ừ cũng ổn rùi .-Mai nói

……………………

…………………….

Thế là chúng nó ngồi tán chuyện hết hắn mấy tiếng cho đến khi điện thoại nó reo lên

Deo dangdanghage neonMr. Mr. Nal bwaMr. Mr. Geurae baro neoNal gaseum ttwige hanMr. Mr. Choegoui namjaMr. Mr. Geuge baro neo

(mr.mr –snsd )

-alo .-nó

--………..

-ukm đến nhanh đi .-nó

-……….

-ukm .-nó tắt máy rùi quay sang Mai và mọi người

-mọi người ra ngoài đi 30’ nữa mai sẽ làm phẫu thuật nên cần nghỉ ngơi .,yên tâm nhé .-nó nói rùi lôi 3 con bạn ra ngoài 4 thằng hắn cũng ra theo (à ko trừ Minh chứ nhỉ )

-Vk ơi cố lên –Minh vừa nói vừa nhún nhảy làm cho Mai và bọn Kia cười lăn ra

-Ừ bít rùi .-Mai ngại quá (bít ngại á …..phét )

-Á vk nói gì sao lại ừ .-Minh đi ra đến cửa thì lại nhảy vào (sốc nặng )

-hyhy –mai cười

-Thui đi ra .-Khánh và quân phải chạy vào hỗ chợ chứ nếu ko tên này còn lâu mới ra ..haha

53. Chương 50

Chap 50

30’sau bác sĩ mà nó liên hệ đã có mặt tại Bệnh viện ,mai đang được đưa vào phòng phẫu thuật

*NAM NA YOUNG .-bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở hàn ,24 tuổi ,xinh đẹp và là chị họ của nó

Trước cửa phòng phẫu thuật

-Trông em vẫn vậy nhỉ .-Na yoong

-Chị cũng nhanh đấy chứ nhỉ .-nó cười

-tất nhiên mấy khi được cô em yêu quý nhờ vả đâu .-Na young

-hy

-thui chị vào đây ,cứ tin vào chị .-na young nói xong thì cùng trợ lí bước vào ,bọn nó thì ngồi đợi bên ngoài

…………………

…………………………………..

2tiếng sau

Tiếng chuông báo ca phẫu thuật kết thúc 1 loát các bác sĩ bên trong đi ran a young và vị bác sĩ chính ra sau cùng

-cám ơn sự hợp tác của bs ,chúng tôi rất hân hạnh khi được hợp tác cùng bs .-bs chính

-Vâng ko có gì tôi rất vui khi được hợp tác cùng các vị .-na young

-tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài

-vâng rất sẵn lòng .-na young cười rùi cùng vị bs đó bước ra

-Sao rùi bác sĩ .-Minh

-tốt rùi mọi người ko cần lo vậy đâu .-na young

-Vậy sao cảm ơn chị .-Minh và mọi người

-hy ko có gì .-na young

Chị về lun hay ở việt nam chơi vài hum ,.-nó

-á chưa bít nữa .-na young

-Chị về nhà em ở chung đi dù gì thì cũng 15 năm chị ko về còn gì .-nó

-cũng được chị chờ câu này của cô lâu lắm rùi đấy .-na young

-hy .-nó cười

-chị sẽ cho người chở đò đến em cho chị mật mã vào nhà đi .-Na young

-ok 7913297 .-nó nói

-ok chị về trước .-na young

-Hờ thế còn Mai .-Minh

-Nhóc khỏi lo Xuất viện đi chơi như bình thường được rùi ,bye cả nhà nhé .-na young cười rùi bước đi

-Hy chị giỏi thật .-Khánh

-Lại còn xinh nữa chứ .-Anh

-Mày có chị mà sao tao ko bít nhỉ .-Ngọc

-hờ chị họ tao ở hàn nên chúng mày ko bít thui .-nó

-vậy à

0-Chị .-su ko bít từ đâu chạy vào

-ừ mày làm gì mà bây giờ mới đến .-nó nhăn nhó

-em đi được nửa đường thì lại phải quay về bar giải quyết chút việc .-su

-thế à .-nó

-Chị Ji sao rùi ạ .-su

-ổn rùi .-Minh

-vậy ạ thế tốt quá rùi .-su cười

-ukm

-À chj bọn đó chúng ta tính sao đây ko thể để ở bar mình mãi được .-su

-cũng đúng .-Khánh

-ukm tối chị đến giải quyết lun .-nó

-Bà định sử sao .-Anh

-Theo luật cũ ,chúng ta nhận bao nhiêu thì trả lại họ gấp 100 lần .-nó

-ok thế cho dễ .-Ngọc

-Mấy giờ để tui còn chuẩn bị .-Ngọc

-7’00 tại bar .-nó

-ok giờ vào đưa Mai về chắc nó ok rùi –Anh

-Thui để tui vào đón rùi đưa Mai về lum mọi người về trước đi .-minh te nhe

-Cũng được .-nó

-2 người thì lúc nào cũng dính vào nhau như sam ý –Khánh

-kệ tao mày ghen à .-Minh

-ai thèm ghen ._khánh

-thui bọn tui về trước nhé bye .-anh nói rùi lôi mấy đứa nó ra xe .Minh thì cũng chạy đi đón Mai ,3 thằng kia cũng lếch thếch ra về

54. Chương 51

Tại bar NILA 7h00 tối

Bọn hắn bước ra khỏi

xe, tiến vào.Minh tiến vào trước, mặt te tửn, mặc áo sơ mj màu đen đóng cúc

chỉnh tề.Theo sau là Khánh, tên này diện quần jeans đen,áo caro đen trắng, tóc

bồng bềnh màu phớt vàng.Hai tên này hôm nay nhìn “thư sinh” khinh…. Sau Khánh

là Quân, tên này mặc áo màu tím than, quần jeans,tóc hất ngược màu hung

hung.Cuối cùng là hắn rực rỡ và chói lóa vs mái tóc màu đỏ rực vuốt keo dựng

ngược.Hắn mặc cái áo sơ mj màu trắng mỏng manh, bung 2 cúc đầu để lộ ra thân

hình rắn chắc,kết hợp vs quần tụt màu đen.Trông hắn lạnh lùng mà khuyến rũ.Cả 4

bước vào ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý.Bọn con gái trong bar

thì thi nhau đổ như “cây chuối” bởi cái vẻ lãng tử, lạnh lùng của 4 tên.Đặc

biệt nhất chính là hắn,hắn đổi phong cách từ màu bạch kim sang đỏ rực.Nhìn hắn

trông đẹp hơn, nóng bỏng hơn.

Trong lúc đợi bọn nó đến,bọn hắn chọn cái bàn trung tâm của

bar dưới những con mắt thèm thuồng của bọn con gái.Lúc đó có 2 nhỏ ăn mặc cực

kì là…chậc..chậc…thiếu vải trầm trọng(theo phong cách của cô LỘ LỘ),bước đến

ngồi chỗ hắn, mỗi con một bên ra sức mà lả lướt ve vãn.Còn hắn thì giờ này đang

thăng ở trên mây do đang đực mặt ra suy

nghĩ chuyện cãi nhau vs nó nên không thèm quan tâm đến 2 nhỏ kia.

Cùng lúc đó thì phía bên ngoài cũng đang”hỗn loạn”

Nó bước ra khỏi chiếc mui trần đen cùng vs

Nayoung,Anh,Mai,Ngọc cũng bước ra sau.Nó hôm nay cũng thay đổi phong cách(giống

vs hắn…hợp nhau ghê ta).Mái tóc màu hung đỏ mọi khi đã được thay bằng màu hung

tím ( t/g cũng chắng biết là màu gì luôn),xoăn nhẹ thả tự nhiên.Nó mặc một cái

áo lệchvai,dài nửa thân màu đen in hình đầu lâu trước ngực làm lộ ra hắn chiếc

vai trắng ngần và vòng thon gọn.Nó mặc

quần đen bó sát kết hớp vs giày nike.Nayoung cũng xuất hiện vs phong cách ấn

tượng, chị diện chiếc áo pull màu xám đi vs quần jean và giày Sneakers,tóc màu

vàng xoăn nhẹ thả tự nhiên không để mái.Ngọc cũng xuất hiện vs cây đen, nhỏ đổi

màu tóc thành đen để thẳng buộc cao.Nhỏ mặc 1 cái áo da đen ôm sát kết hợp vs

quần jean đen làm tôn lên body chuẩn không cần chỉnh.Ngược lại vs nó nà

Ngọc,Mai lại theo trào lưu “kín cổng cao tường”,nhỏ mặc áo ren đen cổ trắng kết

hợp vs quần jeans và giầy tone màu tráng(nhỏ này từ khi có ck mới thế haha…).Vẫn

theo phong cách cũ Anh xuất hiện như 1 thiên thần.Mái tóc màu nâu óng ả, mượt

mà kết hợp vs áo pull,quần sooc trẻ trung.

5 người con gái bước vào làm cho cảnh tượng trở nên bạo

loạn.Nó và mọi người bước vào bar, tiến đến quầy quản lí.

-Họ đâu rùi nhỉ_Mai mắt dáo dác tìm bọn hắn(con này chủ yếu

là tìm ck)

-Không biết nữa_Anh

-Họ kia phải không _ Nayoung chỉ về phía bàn mà bọn hắn đang

ngồi .

-Đúng rồi…chị tinh mắt thật nha – Ngọc

-Hỳ…em quá khen..phải thế thì chị mới làm bác sĩ được chứ

phải không Hân_Nayoung quay sang cười tươi vs nó.

-ukm…hỳ..-nó gượng cười sau đó vẻ mặt lại lạnh tanh.(chả là

nhìn thấy hắn ngồ vs 2 nhỏ kia nên có chút bức bối ý mà).

-Sao vậy-Mai

-Không sao,mọi người vào đó trước đi em vào gặp Su đã-nó

-Ukm cùng dk-nói xong 4 người đó kéo nhau ra bàn bọn hắn

ngồi,còn nó đi vào trong.

Bên trong:

-Chị_SU

-Ừm..xong chưa_nó

-Đã chuẩn bị xong theo lời dặn của chị ạ_SU

-Tốt..30’ nữa chị vào bảo bọn đàn em cứ chuẩn bị đi,hôm nay

chúng ta đóng cửa trước 15’_nó

-Dạ,vâng_Su

-…_không nói gì chỉ gật đầu nhẹ 1 cái vs Su nó bước ra vs

tâm trạng vẫn không mấy là vui.Ra đến nơi thì áp vào mặt nó là hình ảnh 2 ả kia

khuyến rũ hắn mà hắn thì lại chẳng có lấy 1 phản ứng gì hay đuổi họ đi cả.

-Ngồi đi Hân_Khánh

-Cảm ơn_nó cười nhẹ rồi tiến lại cái ghế gần Khánh và

Nayoung.

Chúng nó ăn uống nói chuyện linh tinh cho đén khi Su ra

thông báo hôm nay bar đóng cửa sớm.

-Sao lại vậy chứ đang chơi vui mà_khách hành 1

-Đúng vậy..mất hứng quá_k/h 2

Bla…bla…bao nhiêu những tiếng kêu ka phàn nàn.

Trong bar lúc này

gian chính của bar đã được thu dọn sạch sẽ, bàn ghế đk đưa vào trong chỉ để lại

1 chiếc ghế sopha.Chúng nó vẫn đang ngồi đấy, bọn đàn em đk lệnh phong tỏa toàn

bộ khu vực của bar không cho bất cứ ai lại gần.Tình hình bên trong khá căng

thẳng.Nó và hắn vẫn cứ im lìm và lạnh lùng từ lúc đến,bọn kia cũng nhận thấy sự

khác lạ của cả 2 nhưng tuyệt nhiên cũng khong giám nói gì.

-Mang chúng nố ra đây_nó lạnh lùng ra lệnh.

-Dạ thưa đại tỉ

-Chị đồ đã chuẩn bị xong_Su và 1 tên đàn em kéo 1 chiếc bàn

ra trên bàn gồm dao, kéo, gậy,côn,kiếm nhật,mã tấu…

-Tốt lắm_nó vừa nói vừa tiến đến chiếc bàn đó cầm từng thứ

lên xem.Anh,Ngọc

Một lúc sau…

55. Chương 52:bắt Đầu

Chap 52

Một lúc sau bọn đàn em của nó đã đưa bọn rắn độc ra cùng hơn 50 bọn tay chân của mấy nhỏ đó

-Chúng mày thích gì .-nhỏ ánh vênh vênh

-Trả nợ .-nó

-tuỳ .-nhỏ Ánh tỏ vẻ lầm lì

-tôi…tôi ko liên quan mọi việc đều là do nhỏ Ánh sai bảo .-nhỏ Vân run run

-tôi cũng vậy .-trâm

-đúng vậy đó .-nhỏ my

-Chúng mày…..-nhỏ Ánh tức ko nói được câu nào

-các người khỏi phải trối đàng nào kết cục cũng ko khá hơn là bao đâu .-Mai

-Đúng vậy giám làm mà ko giám nhận ….quá hèn ..-Ngọc

-Bọn tao nói trước rùi đụng vào bọn tao thì ko xong đâu .Bọn tao nhận 1 sẽ trả lại 1000 biết chưa …đó chính là phong cách của Ger (ger là biệt danh chung mà mọi người thường biết đến 4 đứa nó .

Nói rùi nó và Ngọc rút thanh kiếm tên bàn tiến lại chỗ bọn tay chân của 4 nhỏ rắn độc .-Anh và Mai thì chọn súng.Mặc dù kiếm là sở trường của Mai nhưng vì vừa mới hoàn thành ca phâu thuật nên nhỏ chọn súng

Bọn rắn độc nhìn thấy cảnh này thì run cầm cập mặt xanh lét ko còn tí máu .Bọn hắn thì ngồi im 1 chỗ ko giám ho he cam thiệp vào (đụng vào là toi lun ) vì đây là chuyện riêng của chúng nó

-Tao cho chúng mày 1 cơ hội sống đứa nào thắng được 4 đứa tao thì sống còn ko thoát được thì chết dười kiếm của tao .-nó lạnh lùng

-Thả chúng ra .-Ngọc lạnh lùng

-vâng thưa chị .-su sai bọn đàn rm cởi trói cho bọn đó .Bọn này sau khi được cởi trói thì nhìn nhau rùi đồng loạt xông lên

“1 cảnh tượng hỗn loạn”

-“Xoạt…..đoang…….đoàng….đùng………….bịch ….bốp……………………………………………………………………………………………………………………………….”

1 chiến trường đẫm máu 4 cô gái với dáng vẻ mong manh yếu đuối(cái này phải xem lại kaka ) lần lupwtj hạn gục hơn 50 thằng con trai chỉ trong vòng ít phút .Với những đường kiếm điêu luyện và những phát súng chuẩn xác thì bọn đó mà thoát đươvj là 1 kì tích .Đối với ger thì đã rat ay cơ hội sống của đối phương là con số 0

Mùi tanh bắt đầu bốc lên .Máu me bắn hết lên người nhó và Ngọc (2 nhỏ kia dùng súng nên cũng đỡ hơn

-đồ của 2 chị đây .-Su nói rùi đưa cho Nó và ngọc mỗi người 1 cái khắn ta màu đen

-ukm .-nó cầm khăn lau rùi tiến lại chỗ bàn bọn hắn ngồi ,3 đứa kia cũng theo sau .còn 4 nhỏ rắn độc thì sau khi chứng kiến cảnh vừa rùi …….thì/……..lo cho cái mạng của mình sẽ ra sao

-Cho em mượn .-nó

-ok .-na young nói rùi đưa cho nó 1 cái dây chun màu đỏ nhẹ

-thanks .-nó nói rùi túm gọn tóc buộc bổng lên

-Chúng mày sử truóc .-nó nới với 3 đứa kia

-ok .-mai

-he .-Anh

-Su mang ghế ra đây .-Anh

-Dạ vâng –su nói rùi cho người mang 4 cái ghế ra 4 nhỏ rắn độc thì bị áp tải lên ghế tay bị trói

Thấy mọi viêc đã được chuẩn bị xong Anh từ từ tiến lại cái bạn trần trừ chọn đồ ,sau 1 hồi suy nghĩ nhỏ quyết định ko chọn gì mà đi thẳng lại phía 4 nhỏ kia .cong mai ko trần trừ chọn ngay ình 1 con dao nhỏ sắc trên bàn rùi tiến lại chỗ nhỏ my .Ngọc bước cuối cùng nhỏ chọn 1 con dao và 1 cái kéo nhỏ tiến lại chỗ tram

3 nhỏ này thấy thế rối rít xin tha

-Tha cho tôi tôi ko cố ý .-Vân

-“bốp” 1 cái tát thănhr tay của Anh dành cho nhỏ Vân

-ko cố ý nhưng chỉ cố tình thui sao .-Anh

-thật sự chúng tui chỉ làm theo lệnh thui mà .-Trâm

“bốp” 1 cái tát nữa lần này là của ngọc cho Trâm

_mày nói ko cố ý sao………haha ….nực cười .-Ngọc

-chúng tôi….-My,trâm ngập ngừng

-thôi khỏi cần nói nhiều với nhưng hạng người này làm gì theo luật cũ mà làm .-Mai

-đúng vậy .-Ngọc nói rùi tiến lại chỗ Trâm

56. Chương 53: Mở Màn

Chap 53

-Tóc mày có vẻ mượt mà nhỉ .-Ngọc vừa nói vừa cầm kéo nhâng tóc Trâm lên

-cô….cô…cô định làm gì .-nhỏ trâm

-Sửa lại tóc cho cô để tôi xem cô hợp với kiểu nào ……………….à đúng rùi kiểu GÀ TRỐNG .-Ngọc trống tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ

-cô…tôi ..-nhỏ trân ấp úng

-Xoẹt/…….xoẹt……-ko chần trừ Ngọc tiến đến sử gọn nhẹ bộ tóc của Trâm ,tóc nhỏ lúc này te tua phải bít

-Á tóc của tui ….-Nhỏ Trâm tức đến phát khóc ko nói nổi hết câu

-chưa hết thế đâu ..cô giám đụng đến tóc tôi thì cô tự bít hậu quả đi ,Su mang ra đây .-Ngọc gọi su

-Dạ đây thưa chị .-Su mang ra 1 vài hộp sơn màu sắc sặc sỡ

-Cô …cô còn định làm gì nữa .-Nhỏ Trâm

-còn thiếu mà nếu như vậy thui thì vẫn chưa giống GÀ TRỐNG .-Ngọc cố tình nhấn mạnh 2 chữ cuối

-xin cô tha cho tôi đi .-TRâm nài nỉ

-Mày nghĩ màu vàng hay màu đỏ thì hợp hơn …..à sao chúng ta ko cùng trộn cả 5 màu xanh ,đỏ ,tím ,vàng vào nhỉ ,…tao nghĩ sẽ đẹp lắm đó .-Ngọc vừa nói vừa thẳng tay cầm cây chổi quét sơn nhoe nhúng thẳng vào mấy hộp sơn trên tay bọn đàn rem rùi trang trí thẳng vào đầu nhỏ Trâm mặc cho nhỏ kêu la oai oái

Đầu nhỏ lúc này ko khác gì GÀ TRỐNG cả .Vừa ý với tác phẩm của mình Ngọc phẩy tay rùi tiến lại bàn của bọn kia

-khéo tay quá nha .-Nó

-kaka tao mà rat ay thì phải bít chứ .-Ngọc

-bái phục mấy người .-Bọn kia nhìn mà nản lun .Còn về phía Anh

-Đến lượt cô giờ tính sao nhỉ ….-ANh tiến lại chỗ Vân

-Xin cô ..tha cho tôi .-Vân

-Tha cho cô….vậy ai tha cho chúng tooiu .-Anh mỉa mai

-tôi..tôi .-nhỏ

-Tôi gì chứ .-Anh

-…………..-im lặng

-Tôi thấy cô cũng có thành ý lắm ……………..nên tôi sẽ cho cô 1 cơ hội để lựa chọn .-Anh

-Cơ hội …cô nói đi tôi nhất định sẽ làm .-Nhỏ Vân

-Được thui tôi sẽ vò thẳng vấn đề 1 là cô tự cầm con dao này lại chỗ nhỏ kia (chỉ vào phía nhỏ Ánh ) cứa 1 vết trên mặt của nhỏ đó …nếu ko làm được thì tự tôi sẽ cứa lên mặt cô

2 là nếu mày sống thì gia đình mày sẽ sống ko bằng chết

Chọn đi .-Anh cười nham hiểm

-Tôi…tôi .-nhỏ Vân

-Đừng nhiều lời chỉ cần chọn 1 hoặc 2 nhanh đi

-tôi………-nhỏ vân ngập ngừng

-Nhanh lên .-Anh quát

-á…-Vân cuống

-Đừng để tôi phải thay đổi quyết định ,tôi ko biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu .-ANh lạnh lung

-1 tôi chọn 1 …-Vân nói như phát khóc .-

-Tốt lắm .-anh

-Su cởi trói cho cô ta .-ANh gọi su

-vâng –su chạy lại tháo trói cho nhó Vân

57. Chương 54:khởi Động Đầy Sức Sống

Chap 54

-Tao nói trước nếu mày có ý định chạy trốn hay bất cứ ý định nào thì cần thận ko kết cục của mày cũng ko khá hơn bọn kia là bao nhiêu đâu .-Anh nói rùi chỉ vào chỗ bọn tay chân vừa bị sử của nhỏ ánh

-Tôi biết rồi .-Nhỏ Vân rụt rè nhận lấy con dao từ tay Anh rùi tiến đến chỗ Nhỏ ánh

-Mày ..mày sẽ ko phản bội tao phải ko .-Nhỏ Ánh

-Tao…tao xin lỗi tao ko còn cách nào khác .-Vân

-Ko .-Ánh

-Mày cố chịu đi ,nếu có 1 lần lựa chọn lại tao nhất định sẽ ko đi theo mày cũng ko sai lầm như vậy .-Nhỏ Vân

-mày….-nhỏ ánh

-Nhanh đi .-Anh

-Được .-Vân nói rùi tay cầm con dao tiến lại đưa lên mặt nhỏ Ánh vạch 1 đường dài trên má nhỏ .

-À A a …..-nhỏ ánh hét lên vì đau dớn ,bọn hắn cũng ngạc nhiên về nhỏ Vân ko ngờ nhỏ đó giám làm thật

-Trói nhỏ lại .-Anh

-Vâng thưa chị .-su nói rùi trói Vân lại

-Làm tốt lắm ngoài sức tưởng tượng của tao ,coi như mày biết nắm bắt cơ hội tự cứu lấy bản than mày .-Anh

-Tôi biết .-Vân

-Thôi cô cứ Ngồi đó đi màn kich này chưa kết thúc sớm vậy đâu .-ANh nói rùi tiến lại chỗ bọn nó

-Quá cao tay .-Khánh

-thanks .-Anh

-Tao có cần mày sử giùm ko ,.-nó bực

-Sorry nhưng tao thấy thú vị mà .-Anh

-sử vậy có nhẹ cho cô ta ko .-hắn

-Yêu tâm chưa hết đâu .-Anh

-hay rùi đây .-Quân ,trở về bên phía Mai

-Ngạc nhiên ko .-Mai

-Tôi….-My

-Ngạc nhiên lắm phải ko ,thấy tôi lành lặn này cô ko tức sao ?-Mai

-Tôi….-My

-Sao vậy chẳng phải mạnh miệng lắm sao sao bây giờ lại dịu dàng duyên dáng vậy .-Mai

-……..-

-Cô đừng tưởng là chỉ cô mới biết đi rạch mặt người khác ,.-Mai đi vòng ra đằng sau nhỏ my tay dơ con dao lên

-ko phải tôi chỉ ..-My

-Ko cần phải giải thích nhiều .-Mai cười

-………..-

-“xoẹt rạch” –Ko ngần ngại Mai đặt con dao nhỏ sắc lên cánh tay của my như nhỏ đã làm kéo 1 đường dài lên đến cánh tay ,máu bắt đầu túa ra ,Mai vân chưa dừng ở đó đặt tiếp con dao lên cánh tay bên kia kéo 1 đường dài nữa ,mặc cho nhỏ đó kêu la như mún sập bar

-Đau ko ,rát ko ,cảm giác của cô lúc này như thế nào nhỉ để tôi nhớ lại xem nào …….á đâu lắm .-Mai cúi ghé vào tai nhỏ My nói cong nhỏ My thì đau đến sắp ngất

-th…..a …cho……tôi ..-nhỏ my nói ko thành câu

-tha sao chưa đâu chưa đủ …chẳng phải tôi đã nói trước rùi sao tôi sẽ trả cô gấp 100 lần

-……….-nhỏ này ko nói được câu nào nữa

-“xoẹt” .-1 vết nữa được cứa lên mặt nhỏ My

-Á Á ………….-nhỏ my lại kêu la oái oái .

-mang ra đâu Su .-Mai gọi

-Dạ vâng .-Su

-Để anh .-Minh nói rùi cầm chai rượu trên bàn lại phía Mai

-Vâng .-Su

-ukm .-Minh tiến đến chỗ Mai đưa cho nhỏ chai rượu đó rùi đứng sang 1 bên

-cô mướng thử nước muối hay rượu …………..tôi nghĩ là cô thích rượu .-Mai mở nắp chai rượu thử 1 ngụm

-T…..h…a……….cho …………t…ô…i……-Nhỏ My sợ

-Ko Mai nói rùi thẳng tay đổ chai rượu lên từng vết thương của Nhỏ My vì là loại rượu mạnh nên nhỏ my ngất lun –

-Ngất mà xong với tôi à …mơ đi .-Mai nhìn nhỏ đó rùi tiến lại chỗ sofa cùng Minh

-Mai full quá à ._quân

-Vk tao mà lại .-Minh

-Biết rùi khổ quá .-Khánh

-Đến lượt mày đó Hân .-Mai

-Ok tao chờ lâu rùi đó .-nó nói rùi bước đến chỗ Nhỏ Ánh

58. Chương 55:kết Thúc Đầy Ấn Tượng

Chap 55

-Gắp lại quả là ko khó khăn gì phải ko .-nó

-giết tôi đi .-Nhỏ Ánh

-Giết cô ….đơn giản thôi nhưng bây giờ chưa phải lúc.-Nó

-cô định làm gì .-Nhoe ÁNh

-Làm điều mà cô mún làm .-Nó cười rồi gọi su

-Su đưa tên đó ra đây .-nó

-Đưa ra .-su từ trong đi ra theo sau là tên đàn em của nhỏ Ánh

-Dạ đây thưa chị .-Su đưa rên đó ra trước mặt nó

-Tốt lắm .-nó

-Xin chị tha cho em tại em ko biết nên đã ko phải với chị .-tên đó nói mà nó như mún đạp vào mặt ,hắn thì người nóng lên mún ra đấm cho thằng đó 1 trận nữa

-thế sao ,được rồi bây giờ tao ày 1 cơ hội .-nó

-Dạ vâng chị cứ nói ạ .-tên đó

-Được bây giờ tao muốn mày làm lại những gì mà nhỏ đó sai mày làm với tao làm lại với nhỏ …mày làm được ko .-nó cười lạnh lùng

-Dạ em làm được .-tên đó

-Ko mày giết tao đi .-Nhỏ Ánh

-Tao đang giúp mày mà cố mà tận hường .-nó

-@##@@##.-nhỏ Ánh le hét nhưng vô ích

-Đưa vào trong .-nó  ra lệnh

-Vâng .-bọn đàn em của nó đưa nhỏ Ánh và tên đó vào trong ,nó bước lại chỗ ghế sofa ngồi đó

-Dạ đây chị .-Su nói rùi đặt laptop lên trên bàn ,Chiếc laptop đã được kết nối với camera trong phòng mà nhỏ Ánh và tên đó bị đưa vào .Chúng nó ngồi cắm mắt vào đó rùi chờ đợi

Đến cảnh nóng thì nó tắt phụt đi quay ra gật đầu hài lòng (chắc mọi người cũng bít là cảnh gì phải ko ạ tg ko tiện nói kĩ ai ko hiểu thì có thể hỏi tg qua facebook .Yoona Soshi Sone )

Chúng nó ngồi chờ 30’ rùi bắt đầu cho người tát nước vào nhỏ My và đưa bọn nhỏ Ánh ra

-Thấy sao thú vị ko .-Nó

-MÀY GIẾT TAO ĐI .-nhỏ ánh nhục muốn chết nhưng ko thành

-Chết sao ….chưa đâu

-Su mang ra cho họ xem .-nó gọi su ra

-Vâng đây ạ .-su mang ra trước mặt bọn đó 1 cái màn hình lớn rùi kết nối với laptop của nó

-Bật lên đi .-nó

-ok rùi ạ /.-su

-ukm .-Nó bật lên 1 đoạn video

-ôi ko .-Vân

-Tại sao lại thế này chứ .-nhỏ Ánh phát điên lên

-ko thể như thế được .-Trâm

4 đứa rắn độc nhìn mà như ko thể tin vào mắt mình toàn bộ cổ phiếu trên sàn của cả 4 công ti hàng đầu trong nước chỉ trong 15’ giảm 50% .Tình hình công ti bất ổn nợ nần đột nhiên tăng lên ngập đầu người đến đòi nợ ầm ầm .tình hình 4 công ti này đang rất bất ổn

-Ngạc nhiên lắm sao .-Mai

-tại sao lại như thế .-Trâm

-Các người ko biết hay trả vờ ko biết ,chỉ cần 1 cú gọi điện thoại thôi thì công ti của các người sẽ phá sản hoàn tào chứ ko phải ngáp ngoải như vậy đâu .-Su

-tôi xin các người mọi chuyện là do chúng tôi ko lien quan gì đến họ hãy tha cho họ .-Nhỏ Vân

-Nếu biết trước như vậy thì sao còn làm .-Anh

--chúng tôi .-My

-các người tưởng mình là thiên kim này nọ thì có thể coi trời bằng vung sao ….đúng là ếch ngồi đáy giếng ko biết tự lượng sức mình ,biết chúng tôi là ai ko….-Ngọc

-Biết ..-Vân

-Là ai .-Mai

-Là tiểu thư của hàng loạt các tập đoàn lớn nhất thế giới .-Vân

-Biết sao còn đụng vào ,cô thưởng chúng tôi như các cô mới có ít tiền đã ko coi người khác ko ra gì ,dùng tiến của bố mẹ ăn chơi chác táng ,nhầm rồi mặc dù sinh ra đã là các tiểu thư giàu có nhưng chỉ mới 13 tuổi chúng tôi đã tự mình thành lập chi nhánh  công ti riêng tự mình học tập tốt nghiệp các trường đại học quốc tế .Biết tập đoàn G.M chứ .-ANh

-Biết .-đồng  thanh kể cả bọn hắn

-Biết người đứng đầu trong tập đoàn đó chứ .-ANh

-ko biết nhưng hình như là 4 người con gái nhưng giấu mặt …………..ko lẽ //-Khánh

-Đúng rùi đó chính là chúng tôi .-Mai

-Ko ngờ đó 4 người giỏi thật đấy .-Minh

-Thôi ko phải nói nhiều nữa biết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả .-nó lạnh lùng

(tập đoàn G.W là do nó cùng 3 con kia thành lập nhưng hiện nay nó đang về nước nên giao lại cho Anh 2 nó và mấy người khác )

-ukm m.-mọi người ko ai nói câu nào ko khí căng thẳng bọn rắn đọc thì vừa sợ vừa khâm phục chúng nó

Nó lấy máy  ra gọi cho ai đó .

-hạ tiếp 25% xuống .-nó

-Vâng .-tên bên kia

Ukm

-tôi xin cô đựng hạ nữa .-Nhỏ Trâm

-đó chính là bài học tôi dành cho bọn cô ,hãnh biết trân trọng những thứ mình đang có ko nên ghen tị với người khác .-nó

-thui được vì lần này chư có gì nghiêm trọng xảy nên chỉ xử vậy thui còn 25% còn lại tùy thược vào các cô mún cứu thế nào thì tùy ,nhưng tôi cảnh cáo 1 lần nữa đừng bao giờ đụng vào chúng tôi sẽ ko xong đâu –Mai

-Chúng tôi biết rùi ,.-Nhỏ Ánh

-Bây giờ next đi .-no nói rùi đi vào trong bọn kia cũng vậy ,bên ngoài hoàn toàn do su sử lí

59. Chương 56

Chap 56

Tại căn phòng bên trong Bar nó và mọi người bước vào với trạng thái mệt mỏi ,từ lúc đi hạ long về chúng nó đã ko được nghỉ ngơi gì rùi

-Ôi mệt quá .-Mai

-Để ck đưa vk về nha .-Minh

-Ok

-2 người về à .-Khánh

-Ừ về đây .-Minh

-Thế bọn này cũng về thôi nhỉ .-Khánh

-ừ .-Quân

-Mày về ko .-Ngọc hỏi nó

-Ko hôm nay tao ở lại đây .-Nó

-Thế tao ở cùng mày he .-Ngọc

-Thế bọn này về nhé .-Khánh

-Ukm.-nó nói mà ko bít đang có 1 núi lửa đang rừng rực phía sau

-NÀY ……..em coi chị là ko khí hả ..rủ chị đến nhà mà bỏ chị sao ….-Na young tức giận

-Á em quên thôi vạy chị em mình về vậy .-Nó làm mặt năn nỉ .

-hehe .-ngọc

-bít thế là tốt .-na young

Thế rùi mọi việc đều được giả quyết ,lôi nhau ra xe rùi phóng về ,Còn su thì chạy lên chạy xuống thu xếp mọi việc của bar (khổ thân thằng bé )

Tại nhà nó

“cốc..cốc …cốc …” –Na young gõ cửa phòng nó

-Chị vào đi em ko khóa của đâu .-nó

-ukm keke .-Na young mở cửa rùi bước vào nhưng vào đến nơi thì sít té ngã ngửa

-Á trời …cái gì đây ..phòng của em đây hở,chị có nhầm ko vậy …há hay lộn phòng .-na young ngạc nhiên tột cùng khi bước vào phòng nó

-Sao .-nó nhăn mặt

-Em cuồng hả sao trên tường toàn ảnh Yoona Và Snsd vậy .-na young

-kệ em em thích vậy ,chính phủ có đánh thuế việc cuồng à .-nó

-ừ ko nhưng …….-na young định nói gì đó

-Nhưng gì .-nó

-thui em cứ đi mà cuồng .-na young

-chị cứ cẩn thận ,em mà gọi cho 3 con kia nữa thì chị toi lun .-nó

-thui chị bít rùi ok nha ..-na young

-ukm hy mà chị vào đây chi vậy.-nó

-kaka vào ngủ cùng em ngủ 1 mình chán lém .-na young

-ok đúng là bà chị phiền phức .-nó

-NÀy em nói lại thử coi xem chị có đấm cho em 1 trận ko .-na young tức phòi ruột

-ukm thui ngủ đi .-nó tỉnh bơ

-À em và cái tên Lâm đấy có chuyện gì à .-na young

-Ko chả có chuyện gì cả bình thường mà ,.-nó nói lạnh tanh ko chút cảm xúc

-thật sao .-na young

-ukm .-nó

-Cô tưởng là qua được mắt chị à …còn lâu .nên nhớ chị cũng là bác sĩ tâm lí đó nhé .-na young

-Thật mà

-Thui được nhưng nếu em mún kể thì chị lun sẵn sàng nghe .-na young

-ukm

-Nhưng chị nói thật nhé trong cuộc sống này đừng bao giờ đẩy ai đó ra xa mình vì khi mà mình nhận ra người đó quan trọng thì khoảng cách và bức tường cacr trở giữa 2 người sẽ ko gắn lại được đâu .-na young

-chị nói thế là có ý gì .-nó

-Ko có ý gì cả chỉ cho bít nên quý trọng ……..thui .-Na young

-thui ngủ đi chị phiền quá à .-nó lấy lại ko khí

-Ừ nhưng hãy suy ngĩ về nhưng điều chị nói .-Na young

-ukm .-nó nói xong thì tắt đèn rùi đi ngủ

60. Chương 57

Chap 57

Sáng hôm sau

-Em đi học hả .-na young

-Á chả nhẽ chị nghĩ em giờ đi chơi ,em nghỉ gần 1 tuần rùi đó .-nó

-Vậy hả thế chị lại ở nhà 1 mình rùi buồn quá .-na young

-Trời bó tay cho bà thím này ở nhà sướng quá còn gì mà bà vào bar mà chơi than thở gì .-nó

-Hơ vào bar để chúng nó cắp chị đi à .-na young làm mặt ngây thơ

-ặc chị làm em sặc đó ai mà bắt được chị chứ có ma cũng chả giám đâu .-nó

-Bít sao được .-na young

-Tự sướng vừa thui chỉ có chị bắt người ta chứ ai bắt được chị .-Nó

-He tự sướng là nghề của chị mà .-na young

-Thôi cứ ở đó mà tự sướng đi em đi học đây .-nó nói rùi xuống lấy xe mặt lại lạnh tanh

-ukm .-na young nói rùi bước ra tiễn nó

-em đi đây .-nó phóng trên xe Lamborghini vẫy tay ra ngoài rùi phóng đi mắt

-hò .-na young lắc đầu ngao ngán rùi bước vào nhà

Tại cổng trường lúc 7’15 .Đã vào lớp 15’ mà bây giờ nó vẫn lờ giờ ở cổng trường .Sau khi tra tấn ông bảo vệ làm cho ông này đóng băng tạm thời (chắc lúc nào nắng thì ông này mới hết băng ) rùi ung dung bước vào lớp

Tại lớp nó bà giáo đang luyên thuyên trên bảng ,còn bên dưới bọn học sinh vân đang rất chăm chỉ cắm đầu cắm cổ vào để chơi ,tám chuyện ,chải chuốt ……đang chú ý nhất là hắn tên này ngồi vắt vẻo lên nửa cái bàn nghe headphone ,mắt lim dim (điêu kinh )

Bên ngoài nó ko them xin phép bà cô đã đi thẳng vào lớp .Đang ung dung đi thì đột nhiên 1 giọng nói vang vọng yêu mến phát ra

-NÀY EM KIA EM HỌC ĐÂU RA CÁI KIỂU ĐI HỌC MUỘN RÙI VÀO LỚP KO XIN PHÉP AI VẬY HẢ .-bà cô quát lên làm cả lớp giật mình

-Sao lại gì nữa đây .-nó quay lại làm cho bà cô sít té ngã ngửa

-Em…giám vô lẽ với giáo viên sao .-bà cô

-thích thế .-nó lạnh lùng

-Thôi em về chỗ đi tôi sẽ đưa trường hộp của em lên ban giam hiểu còn bây giờ về chỗ cho cả lớp học bài .-bà cô tức xì khói

-Mời .-nó nói rùi tiến lại chỗ của mình ,còn hắn cũng đã lấy lại được tư thế chỉnh tề

-Sao mà đi mụn vậy .-Nah với lên hỏi

-Hơi mệt nên dạy mụn ko sao ,ổn .-Nó

-Thật chứ .-Mai cũng với sang

-Ừ .-nó nói rùi gập mặt xuống bàn ngủ ,còn hắn ngồi bên cạnh dù mún hỏi thăm nó nhưng lại ko đủ can đảm nên lại trở về với công việc của mình

Giờ ra chơi nó bị gọi lên phòng hiểu trưởng cùng với bà cô chủ nhiệm

“cốc…cốc…”bà cô gõ cửa phòng hiểu trưởng

-Vào đi .-thầy hiểu trưởng

-Dạ chào thầy đây là trường hợp tôi vừa kể .-cô giáo nó tỏ vè hiền lành như lần đầu tiên gặp chúng nó

-Hở .-Thầy hiểu trưởng quay mặt ra thì gặp nhay bản mặt nó ,ông hạ giọng

-Được rùi cô ra ngoài đi .-Ông hiệu trưởng

-Vâng nhờ ông sử kí trường hợp này .-cô giáo

-tôi biết rùi .-thầy

Bà cô ra ngoài rùi đóng cửa lại ,bên trong chỉ còn nó và thầy

-con lại quậy rùi đó ,.-thầy

-Ba bít tính con rùi mà .-nó

-Ta mà ko hiểu con đấy .-thầy

-uk .-nó

-con sao vậy tâm trạng ko tốt sao .-thầy

-à dạ ko sao con ổn .-nó gượng

-Con ổn là tốt nhưng sao con ko đến nhà ta ở lun vậy .-thầy

-hy thui con ở 1 mình ổn rùi thỉnh thoảng con sẽ ghé vào thăm ba và mẹ nuôi lun .-nó

-ồ thế thì tốt ,bà ấy cũng nhớ con lắm đó .

-vâng con bít rùi ,thui con về lớp đây còn bà đó ba sử đi .-nó nói rùi cúi chào ba

-ta bít. con về học đi –thầy

-vâng .-nó nói rùi bước ra ngoài ko thèm nhìn qua mặt cô chủ nhiện rùi tiến thẳng về lớp .

Còn bà cô thì vào phòng thầy hiệu trưởng rùi đi ra với vẻ mặt ko mấy hài lòng

61. Chương 58 Làm Lành Và Kế Hoạch

Chap 58

Về đến lớp nó tiến về phía bàn của mình đang định úp mặt xuống bàn ngủ thì bọn bạn cưng lại đến hỏi thăm

-Ê mày sao vậy từ hôm sảy ra chuyện mày trầm vậy .-Anh

-Ừ chính đó sao vậy kể cho bọn này nghe đi .-Mai

-Có gì đâu chỉ là hơi mệt nên mới vậy ,chúng mày nghĩ tao có thể làm sao chứ .-nó

-Thật chứ .-Ngọc

-Ừ thật .-nó nhăn mặt

-Thế thì ok rùi mà mai đi chơi hả .-Anh

-ừ chắc thế .-nó

-Sao lại chắc ,mày lo hết rùi chứ .-Mai

-Ừ tao nhờ người lo rùi yên tâm .-nó

-À hay tẹo về vào bar chơi đi ,chúng ta bàn về việc này lun .-Mai

-Ừ ok .-Anh

-Sao cũng được .-nó và bọn kia nói vài chuyện linh tinh rùi trống vào lớp thì lại về chỗ ,Bọn hắn ko bít đi đâu cũng vào lớp sao đó .nhưng nó và hắn thì vẫn vậy 2 người này ngồi cùng nhau làm cả lớp đóng băng đồng loạt ,chẳng bù cho bọn kia ko khí vui tươi ,toàn màu hồng

………………………………………………………………………………………

Hết giờ chúng nó kéo nhau về rủ nó nhưng nó bảo sẽ vào bar sau bảo bọn kia vào trước ,nó cũng ko thấy đâu .Bọn mai cũng thấy Hắn và nó có vấn đề nên rủ nhau đi trước bàn về vấn đề này ,còn nó sau khi bọn bạn tí tửn kéo nhau đi thì 1 mình lê xác xuống lấy xe với tâm trạng ko thoải mái chút nào ,có lẽ nó sẽ phải đi đâu cho tâm trạng khá hơn chút ,nó cũng ko hiểu sao mà tâm trạng của mình lại nặng nề như thế này ……Tại sao ….thật sự nó cũng ko hiểu được ,…..ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu nó ….

Bãi đỗ xe .Nó ra đến xe thì thấy bản mặt hắn đang đứng dựa người vào xe nó …Cái dáng mà nó ghét cai ghét đắng ( chưa bít được đâu kakak )

Nó ko thèm nhìn hắn mở cánh xe rùi bước vào hắn thấy vậy thì cũng nhanh tay mở cửa nhảy tọt vào ngồi cùng

-Làm gì vậy ,-nó lạnh lùng

-Nói chuyện chút đi ,tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện ko nên mai như vậy .-Hắn

-Chúng ta …..sao ….hờ có chuyện gì cần nói nữa .-nó

-chuyện lần trước tôi xin lỗi ,tôi ko cố ý làm vậy chỉ là …….-hắn

-Chỉ là sao ..-nó

-tôi…tôi ..cũng ko biết nhưng tôi…..-hắn khó nói

-Tôi sao …-nó

-Tôi ko thích…tên đó làm vậy với cô …-hắn nói xong thì ngại quá cúi hẳn mặt xuống ko giám ngẩng lên lun (bó tay với anh nầy )

-Lỗi tại tui sao .-hắn

-chả thế ….à ko .-hắn

-Anh ..-nó

-Tôi xin lỗi .-hắn

-Để xem đã .-nó

-Này quá đáng thế ,chả phải xin lỗi rùi sao ,cô bít là lần đầu tiên tôi xin lỗ 1 người đó .-hắn mất bình tĩnh

-hờ xem ra tui có phước quá ha .-nó cười nụ cười mà đã lặn mất mấy ngày nay

-Hờ tâm trạng vậy là tha thứ rùi hả ,.-hắn cười

-hờ tạm tha đã .-nó

-hehe vây về bar chơi đi bọn kia đang chờ đó .-hắn

-ukm .-nó nói rùi phóng đi

Về phía bọn kia Mai và Minh đi 1 xe ,Ngọc và Quân đi 1 xe còn Anh và Khánh đi 1 xe

Trên xe của Anh

-Khánh này cho Anh hỏi chuyện này nha .-anh nhìn khánh

-ok hỏi đi làm gì mà đeo mặt nghiêm trọng vậy .-Khánh cười

-Khánh thích Hân ko .-anh

-há .-khánh ngạc nhiên

-À….mình ko có ý gì đâu chỉ hỏi vậy thui .-Anh

-À chuyện đó cũng ko phải khó nói gì ,thật ra trước kia khi gặp Hân thì khánh cảm thấy thật sự rung động ,nhưng thời gian trôi qua Khánh lại thấy mình với Hân như 2 anh em vậy ,cũng chính vì vậy mà Khánh đã nhận ra 1 điều quan trọng hơn hyhy .-Khánh

-điều gì vậy .-ANh tò mò

-Bí mật chưa phải lúc hehe ,mà Nah hỏi có việc gì ko .-Khánh làm mặt cười tủm tỉm

-À là mình mún câu hợp tác dựng 1 màn kịch .-anh

-để làm gì .mà kịch gì .-Khánh

-Cậu bít là Hân và lâm có tình cảm với nhau chứ .-Anh

-ừ mình cũng đoán ra vậy từ lâu rùi

-Thế nên để họ tự nhận ra tình cảm của mình là hơi khó nên chúng ta cần giúp 1 tay .-anh

-Vậy cũng tốt nhỉ .-khánh

-Bây giò làm sao .-Khánh

-Là thế này …

………………………………………….

…………………………………….

-ok ko .-anh

-được hay quá hehe

-thất nhiên rùi .-anh

62. Chương 59

Chap 59

Nói xong 2 anh chị này phóng vù đi đuổi theo 2 xe phía trước

Tại bar KFX 6 đứa bước vào lần này ko thèm chọn bàn bên ngoài nữa cả 6 thằng đều đồng ý vào phòng vip ngồi ,Ngồi nói chuyện linh tinh được 1 lúc thì nó và hắn cùng nhau bước vào ,bọn kia nhìn thấy vậy thì sít sặc rượu uổng công từ nãy giờ ngồi nghĩ kế cho chúng nó làm lành ,giờ thì ………….ngậm ngùi thương xót ..

-làm hòa rùi sao .Sao hum nay 2 người có hứng đi chung vậy .-Minh nói

-sao lien quan gì đến mi .-nó và hắn đồng thanh làm bọn kia tỏ vẻ thích thú hơn

-Chết chết đồng thanh cơ đấy ,đúng là 1 cặp trời sinh .-Quân

-Hehe trời sinh hay ko thì tao cũng chưa bít nếu mà được trời sinh thì chắc phải vui lắm nhỉ .-hắn

-Mày được lắm già mồn hả con .-Quân

-Mày bảo ai là con,đấm cho đi giờ .-hắn

-Ha thui tao ko có gí đó .-Quân

-Tềnh yêu ơi sao vào mụn vậy .-Mai đứng lên tiến về chỗ nó

-Này vk ai là tềnh yếu thế hả .-Minh cáu

-Thui mày dẹp cái giọng đó đi ko tao chết đi giờ .-nó làm mặt khổ

-hừ .-mai tức quá giậm chân bỏ về chỗ của mình

-Bà lo xong chưa .-Ngọc

-ok rùi tao nhờ thằng su he .-nó

-Sao cái gì mày cũng nhờ nó thế ,tao thấy nó cũng vất vả rùi cho nó nghỉ ngơi tí đi .-ANh

-Hớ hôm nay mày bị sốt à ,tao sai nó chứ có phải tao bắt 1 mình nó làm đâu ,cái thằng nhãi đó chỉ có đứng 1 chỗ chỉ đạo thui mà ,mày ko thương tao mà thương nhãi đó hả .-nó làm mặt bị bỏ rơi .

-há ko phải ý tao mày phải hiểu chớ .-ANh

-ok tao đừa tí ý mà .-nó

“cốc cốc..”

-Vào đi

-dạ em chào mấy anh chị .-Su (vừa nhắc đến tên này xong haha )

-Ờ mang đến cho chị chưa .-nó

-Dạ ok rùi chị .-su nói rùi Mai chạy lại cầm 1 đống nào là hồ sơ ,vé máy bay ,vé xem hec kpop

-Hy tốt lắm Su vất vả rùi .-ANh

-Dạ ko sao thui em về lun đây ở bả mình em còn nhiều việc quá .-su

-Mày chăm chỉ đốt xuất à ,hồi ở bar này mày có chăm chỉ thế đâu .-Hắn

-Hớ tại anh ko thấy thui chứ .-su

-hehe anh đùa đấy về đi .-hắn

-Vâng em xin phép ,mọi người đi chơi vui vẻ nhé .-su

-Ừ cảm ơn nhóc .-Khánh

Su nói xong thì chuồn lun bỏ lại bọn nó ngồi nhìn mân mê đám vé 1 cách máy mó

-Hờ lại được đi chơi hehe .-Minh

-Mày ko phải tự sướng thế đâu ,lúc về khác 1 đống đổ lên đầu .-Quân

-Thì tao cứ thế đó

-Điên .-Mai

-Cái gì ck ko nghe nhầm đấy chứ vk bảo ck điên á .-Minh

-Ừ à ko .-Mai cười

-Vk……….-Minh tức quá ko nói được câu nào còn bọn kia thì lăn ra mà cười vì độ điên của 2 vk ck nhà này

-Thui mà ck vk đủa tí ý mà .-Mai làm lành

-Tránh ra xa ck ra .-Minh trong lúc bồng bốt phát ngôn ko suy nghĩ

-Cái gì được thui nhớ đấy .-Mai dến lượt nhỏ giận

-Á thui hòa hyhy nhé vk .-Minh

-hừ lần sau mà thế thì đừng có trách .-Mai

-Ok vk .-Minh

-2 người xong chưa thế .-Khánh

-hehe xong rùi .-Minh

-may quá .-tất cả đồng thanh làm cho 2 vk ck nhà kia té ghế

-hừ .-Minh

-Mai mấy giờ đi .-Hắn

-tôi đặt chuyến lúc 8;00 thì chắc khoảng 7’00.->7’30 .-nó

-hờ thế cũng được .-Đồng thanh

[All] neukkyeobwah close to you and close to youmodeunkeol da jul-kenae-ga boini close to me and close to mekajyeo-ga nalup and up ah ah wo-o~up and up ah ah wo-o~up and up ah ah wo-o~

(padora.-kara )

-Dạ chị .-chuông điện thoái của nó rao lên nhìn ra thì là na young gọi nó bắt máy

-bây giờ là mấy giờ mà em còn chưa về tính để chị chết đói ở nhà hả .-na young

-Há em về lâu rùi nhưng ko về nhà mà vào bar lun ,quên ko báo cho chị .-nó

-Cái gì ,em bị điên à ,đi học về rùi thì con vào bar làm gì .-na young

-trời chị là mẹ em đấy à .-nó

-Về nhà ngay ko phải nói nhiều chị vẫn trưa được ăn gì đâu đấy .-na young

-Sao chị ko ra quan hoặc nếu ko thì trong tủ vẫn có đò ăn đấy thui .-nó

-Bây giờ sao có về ko .-na young

-biết thế thui nhá .-nó nói xong thì cúp máy lun ko bít rằng phía bên kia chị nó đang tức phòi máu

-Đúng là càng già càng phiền mà .-nó

-Bị lôi về à ,.-ANh

--ừ bà đó hồi còn nhỏ phiền rùi bây giờ con phiền hơn cơ .-nó

-Thui bà về đi chị ấy mới về Việt Nam nên ko bít đường thi sao .-Mai tỏ vẻ lo lắng

-Đúng đấy .-Khánh

-Trời bà đó mà ko bít đường thi con ai bít nữa ,bà đó là người hàn gốc việt mà .-nó

-À ra là thế hẳn nào thấy nói tiếng việt vanh vách .-Hắn

-Thui về đi mai tại sân bay nhé ,.-Anh

-ok .-chúng nó nói rùi lại lôi nhau ra xe để về chỉ có hắn và Quân ở lại vì 2 chị kia ko cho đưa về

63. Chương 60.welcome To Hồ Chí Minh

Chap 60 .We e To Hồ Chí Minh

7’00 Tại sân bay nội bài

Hôm nay 4 đứa nó đi chung trên 1 xe lexus ,còn bọn hắn thì cũng đi chung trên con BMW (để tiện cho người mang về ý mà )

Chúng nó vừa xuất hiện thì đã trở thành trung tâm của sự chú ý .Nó xuất hiện với phong cách cá tính áo pull kém quần shorts và mũ lưỡi trai ,mai cũng tương tự nhỏ chọn ình 1 chiếc áo sơ mi mỏng kết hợp với chiếc quần shorts và giày tone ,Anh nhẹ nhàng nự tính hơn với áo váy làm bằng ren cộc tay (áo trắng ,vái đen ) ,Ngọc thì chọn 1 chiếc áo pull rộng kết hợp với skinny jeans .Nhìn 4 người ai cũng vô cùng phong cách và xinh đẹp .Còn với bọn hắn thì giản dị hơn chút .hắn mặc áo pull quần bò kết hợp với giày thể thao trắng,trên tai thì lúc nào cũng headphone nhìn dù giản dị nhưng cũng rất cuốn hút ,Minh thì chọn ình 1 chiếc áo sơ mi trắng quần jeans (tên này đơn giản nhất trong 4 thằng ……vì sao thì phải tự bít nhé hehehe ) Quân xuất hiện với kiểu “điệu đà” áo pull quần shorts giày sneakers cùng với mũ snapback .Cuối cùng là kanhs tên này diện chiếc áo T-shirt dáng oversized

-đi thui hào hứng quá à .-Khánh

-hờ he .-ANh

-mà hum qua bà có bị sao ko vậy .-Mai hỏi nó

-Trời còn sao nữa bị giáo huấn 1 trận tơi tả chứ còn sao .-nó ca cẩm

-Bà đó sao .-hắn hỏi

-thì còn ai vào đây nữa chứ ,thất ko thể hiểu nổi bà đó mới có 24 tuổi đầu mà thình tình thì đã như bà già rùi trời ơi tao chết mất ko sống nổi với bà đó đâu .-nó

-ha .-Minh

-Mi cười gì .-nó bực

-Á ko .-minh

-thui vào đi ko mụn .-Mai giải vây cho ck trước khi bị con bạn giết chế

-Hờ đúng rùi vào thui.-Ngọc

-ukm

Cả 8 con người bước vào phía trong làm thủ tục rùi lên máy bay

3 tiếng sau tại sân bay Tân Sơn Nhất .1 bầu ko khí vô cùng sôi động hiện tại mới chỉ hơn 10’00 thui nhưng mà khung cảnh nơi đây đang náo loạn ,hầu hết các fan đang đứng thành hàng dài ,nhìn vào có thể thấy được khung cảnh Tân Sơn Nhất lúc này 1 màu hồng lan tỏa đi đến đâu cũng thấy màu hồng rùi là ảnh các nhóm nhạc đặc biệt là SNSD .Mặc dù phải gần 12’h họ mới đến nhưng fan đã tập chung kín rùi .chính vì vậy mà chúng nó đang ngạt thở phía bên trong ko làm sao mà lách ra nổi .Bực hơn là ra được đến ngoài thì còn đông hơn ,với tình trạng này thì còn lâu mới ra khỏi được chỗ này

-ô trời đất ơi mết quá ,-nó

-Sao …lại có thể đống đến vậy cơ chứ .-Mai

-mết thật đấy .-Minh

-chứ sao đông vậy mà chúng ta ra được đến ngoài này là may mắn lắm rùi đấy .-Khánh

-công nhận ….-Ngọc

-chúng tỏ 1 điều …-Anh

-điều gì .-hắn

-heha gái nhà mình có tầm ảnh hưởng lớn thật ,nhìn xem đâu đâu cũng có hình gái ,lại còn số fan ở đây nữa chứ ……nói chung là tự hào quá .-ANh

-Chuẩn rùi đó .-Nó

-like .-Mai

-cuồng vừa thui .-Hắn

-mún chết ko .-4 đứa nó đồng thanh .

-À thui .-hắn rút

-hy thui đi ra ngoài thui chúng ta về khchs sạn lun hay ở lại .-Quân

-Thui dù gì thì tối cung xem thì cúng ta về đi cứ ở đây chắc ko sống nổi đâu .-Quân

-cũng được .-nó

Thế rùi cúng nó thoát khỏi cái cảnh náo nhiệt này về khách sạn gần đó nghỉ ngơi

Về đến khách sạn được 1 lúc thì chúng nó bắt đầu rủ nhau đi ăn và dạo quanh thành phố

Tại 1 cửa hàng bên phố chúng nó kéo nhau vào với tâm trạng hớn hở

-Xin chào quays K….hánh .-anh phục vụ dơ người khi nhìn thấy bọn nó

-ukm….được rùi ngồi kia đi .-minh bực rùi lôi cả bọn ngồi vào cái bàn to bên cửa sổ

-wow cửa hàng này cũng được đó nhỉ ,xem thực đơn xem nào .-Anh

-ukm cũng được các vị dùng gì ạ .-anh phục vụ lúc nãy đi ra

-ukm để xem 1*Tomato - Xiên que nướng, 1 Cơm tấm nem nướng - chả cua ,1 BÁNH TRÁNG NƯỚNG, 1 pepsis .-hắn mắt nhìn vào thực đơn rùi làm 1 tràng

-1. Bánh tráng trộn, 1Cơm tấm/Cơm sườn,1 ] Kem Swensen .-nó

-1 cơm chiên ,1 suất gà rán ròn ,1 li nước ép cam .-Mai

-1 cuốn , Sushi & Que,1 nước dừa –Anh

-1cas hồi hấp ,bánh tráng ,cơm chiên ,1 pepsi .-Minh

-1Cơm sườn , Xiên Que - Kushiya ,bánh tráng ,kem dâu .-Ngọc

- Xiên que chiên nướng, Mì Thiên Tân ,1 pepsi .-Khánh

-bánh tráng ,cơm chiên ,sườn bò ,pespsi .-Quân

-Vâng xin chờ lát .-anh phục vụ choáng váng rùi đi và

1 lúc sau hằng loạt các đồ ăn đượ đem ra ,chúng nó khà hài lòng vế thức ăn ở đây

-ukm nhìn ngon quá he .-Khánh

-chính đó .-nó

-woww ngon quá .-Mai

-cho ck ăn với .-Minh

-no no no .-Mai

-đi àm

-ko ck có rùi dó thui .-mai

-nhưng mà có giống đâu .-Minh

-hừ

-thui ko them dù gì của ck cũng ngon he .-minh nói vùi cũng ăn ngấu nghiến .

Chúng nó cứ chí chóe suốt làm ấy vị khách hàng đến đây cũng phải bật cười ,ghen tị với chúng nó

64. Chương 61.1

Chap 60.1

-ùi no quá à .-Anh

-ừ công nhận là ăn ở đây ngon quá .-Ngọc

-bây giờ chúng ta đi đâu đây hay về ..-Mai

-đi dạo xem sao .-Minh

-ukm cũng được đó .-nó nói xong thì bước ra bọn kia cũng thế ra theo bỏ lại 1 mình hắn thanh toán 1 đống

-Lần nào cũng thế ,sao mình bị bắt nạt vậy nhỉ ,mà từ bao giờ minh chịu bị bắt nạt thế ,bực thật .-hắn lẩm bẩm 1 lúc rùi chạy theo bọn nó

Thế là chúng nó sau khi đánh chén xong xuôi thì tung ta tung tăng ngoài đường ,ngoài phố đã náo nhiệt rùi bây giờ còn náo loạn hơn .Chúng nó ghé hết hàng này đến hàng khác mua đủ lạo thứ linh tinh .Nếu bọn hắn ko kêu mệt thì chưa chắc chúng nó đã dừng lại

-về đi .-mắn nói mà mặt méo xệch

-sao lại về đang vui mà .-nó

-vui cái đầu cô á ,cô mua xong lại vứt đồ cho tui xách ,tui là oxin của cô hả ,bực mình .-hắn

-Cái gì ,tôi nói à bít nhé tui mướn anh phải xách cho tui à tại anh tự nguyện thui đó chứ .-nó

-cô …-hắn

-2 người lại bắt đầu thời kì cãi nhau rùi đấy .-Khánh

-kệ tao .-hắn

-Thui về cũng được nghỉ ngơi rùi chiều đi cho đõ mệt .-Mai

-vk nói quá chuẩn .-Minh

-tất nhiên

-thui đi mệt với 2 người quá đó .-Quân

-sao .-Mai

-thui về .-Ngọc nói rùi bỏ đi trước thế là chúng nó cũng kéo theo sau

Tại khách sạn I.Y.H

Về đến nơi chúng nó ko đi nổi nữa chân tay mệt lừ .đứa nào đứa nấy cô gắng bò lên phòng mình

3’00 chiều chúng nó bắt xe đi đến sân vận động quân khu 7 (bọn này giản dị qua chừng nhỉ )

tg nói sơ qua về trang phục của chúng nó nhé khá là giản dị

4 đứa nó thì mặc 1 chiếc áo pull màu hông có hình snsd đang trước biểu tượng đằng sau .Nó,Anh thì chọn ình 1 chiếc quần shorts ,mai thì 1 chiếc quần jeans ,Ngọc thì chọn 1 chiếc váy

Bọn hắn thì cũng khá đơn giản chủ yếu là quần jeans hoặc quần bò mài ,kết hợp với áo sơ mi và áo pull mục đích là để cho thoải mái khi vào bên trong

65. Chương 61

Chap 60.1

-ùi no quá à .-Anh

-ừ công nhận là ăn ở đây ngon quá .-Ngọc

-bây giờ chúng ta đi đâu đây hay về ..-Mai

-đi dạo xem sao .-Minh

-ukm cũng được đó .-nó nói xong thì bước ra bọn kia cũng thế ra theo bỏ lại 1 mình hắn thanh toán 1 đống

-Lần nào cũng thế ,sao mình bị bắt nạt vậy nhỉ ,mà từ bao giờ minh chịu bị bắt nạt thế ,bực thật .-hắn lẩm bẩm 1 lúc rùi chạy theo bọn nó

Thế là chúng nó sau khi đánh chén xong xuôi thì tung ta tung tăng ngoài đường ,ngoài phố đã náo nhiệt rùi bây giờ còn náo loạn hơn .Chúng nó ghé hết hàng này đến hàng khác mua đủ lạo thứ linh tinh .Nếu bọn hắn ko kêu mệt thì chưa chắc chúng nó đã dừng lại

-về đi .-mắn nói mà mặt méo xệch

-sao lại về đang vui mà .-nó

-vui cái đầu cô á ,cô mua xong lại vứt đồ cho tui xách ,tui là oxin của cô hả ,bực mình .-hắn

-Cái gì ,tôi nói à bít nhé tui mướn anh phải xách cho tui à tại anh tự nguyện thui đó chứ .-nó

-cô …-hắn

-2 người lại bắt đầu thời kì cãi nhau rùi đấy .-Khánh

-kệ tao .-hắn

-Thui về cũng được nghỉ ngơi rùi chiều đi cho đõ mệt .-Mai

-vk nói quá chuẩn .-Minh

-tất nhiên

-thui đi mệt với 2 người quá đó .-Quân

-sao .-Mai

-thui về .-Ngọc nói rùi bỏ đi trước thế là chúng nó cũng kéo theo sau

Tại khách sạn I.Y.H

Về đến nơi chúng nó ko đi nổi nữa chân tay mệt lừ .đứa nào đứa nấy cô gắng bò lên phòng mình

3’00 chiều chúng nó bắt xe đi đến sân vận động quân khu 7 (bọn này giản dị qua chừng nhỉ )

tg nói sơ qua về trang phục của chúng nó nhé khá là giản dị

4 đứa nó thì mặc 1 chiếc áo pull màu hông có hình snsd đang trước biểu tượng đằng sau .Nó,Anh thì chọn ình 1 chiếc quần shorts ,mai thì 1 chiếc quần jeans ,Ngọc thì chọn 1 chiếc váy

Bọn hắn thì cũng khá đơn giản chủ yếu là quần jeans hoặc quần bò mài ,kết hợp với áo sơ mi và áo pull mục đích là để cho thoải mái khi vào bên trong

66. Chương 62: Sống Thật Với Tuổi 16

( Thành thật xin lỗi các bạn vì thời gian qua do phần sang tác chưa qua kiểm lại đăng luôn nên còn nhiều chỗ sai sót ko vừa ý các bạn ,linh thành thật xin lỗi mình sẽ cố gắng làm mới kịch bản đẩy nhanh diễn biến nên mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện )

Chap 62

Ngồi trên xe 30’ cuối cùng chúng nó cũng có mặt tại SVĐ Quẩn Khu 7 .Không khí ở đây sôi động và náo nhiệt .Mọi cảnh vật xung quanh đều tràn ngập sức sống .mọi người đang xếp hàng để vào bên trong .Chúng nó cũng hòa mình vào không khí tuyệt vời này đừa nghịc quậy phà hết mức .Có lẽ nhìn vào 8 con người này ít ai có thể nghĩ rằng họ là những người đứng đầu thế giới đêm ,là nhưng tiểu thư công tử hàng đầu thế giới .Có lẽ cũng chính bởi vậy mà tuổi thơ và cuộc sống tuổi học trò của họ đã bị đánh mất hay nói chính xác hơn là bị cướp đi.Cuộc sống tươi vui hạnh phúc dần bị cướp đi bởi quền lực và vị thế .Sự lạnh lùng vô cảm mà họ luôn thể hiện ra bên ngoài đã che khuất đi sự ngây thơ hồn nhiên của họ .Dù mới 16 tuổi nhưng vị thế quyền lực và nhưng suy nghĩ hành động của học đã đi xa cái mốc đó dường như nó quá xa vời với cái tuổi 16 .Và giờ đây chính thời điểm này con người sẽ trở lại với con người thật sự của mình ko còn lo nghĩ thoải mái hòa mình vào ko khí nào nhiệt nới đây sống với chính cái tuổi 16 của mình

Trước khi vào phía bên trong chúng nó còn ghé vào 1 số dàn hàng gần đó mua Lightstick ,ảnh và băng rôn ……

Phía bên trong sân vận động sân khấu đã được chuẩn bị hoàn tất mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng ,phía bên dưới 1 màu hồng tràn ngập

(hình ảnh minh họa )

-Này hét vừa thui ddiecs tai qus rùi đó .-hắn ko chịu nổi sức ép của 4 đứa nó (hò hét quá trời ý mà ) nên càu nhàu

-Này liên quan đến anh đó à .-nó ,anh mai .

-trời nản qua mà ,cuồng vừa thui .-Khánh

-Cuồng cũng là cái tội à .-Ngọc

-Chính .-Quân

-Hừ kệ đi chúng ta ra đằng kia chơi sắp đến giờ rùi đó .-ANh

-ok ..-Mai kéo tay bọn nó chạy đi tung tăng khặp nơi và cuối cùng chọn 1 chỗ gần sân khấu .(he khôn phết nhỉ ) còn bọn hắn thì cũng chỉ biết lắc đầu cười vì đọ cuồng của bọn nó (bó tay mà )

Thay vì miêu tả trực triếp sự kiện này bằng ngôn ngữ tg sẽ thể hiện thông qua hình ảnh minh họa (nếu có gì ko vừa ý thì các bạn thÔng cảm )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

-uầy vui quá ha .-Anh hớn hở hò hét suốt mà vẫn ko thấy mệt

-Cái gì chưa mệt hả .-Khánh

-cũng hơi mệt .-Anh

-Thoát khỏi đây đúng là khó khăn mà đông vậy ……bao giờ mới về đến nhà trời .-hắn than

-công nhận buồn ngủ quá .-Quân lờ đờ

-mấy người đúng là …hết nói nổi mà .-Mai

-thui cố chen rùi về khách sạn nghỉ mai tính típ .-nó nói rùi lôi bọn kia cố lách để về

67. Chương 63: Kế Hoạch Bị Thất Bại

Chap 63

Trước cổng khách sạn

-mệt quá cuối cùng cũng về đến nơi …..trời ơi sao ko bảo mình chết đi nhở .-hắn

-thôi vào nghỉ đi dạo này mày kêu nhiều thế .-khánh

-kệ tao .-hắn bực

-ukm hah.-bọn nó đang cười vì độ điên của hắn thì bong nhiên chuông điện thoại nó reo lên

-ai mà gọi lúc nửa đêm vậy ko bít .-mai

……………

………….

-alo.-nó

-dạ chị ko ổn rùi .-su

-Ừ su hả sao vậy .-nó

-Bọn hắc long xuất hiện rùi ạ .-su

-vậy sao ,chị tưởng là tuần sau cơ mà .-nó

-vâng đáng lẽ ra là như vậy ,nhưng theo toàn bộ thong tin mà em nắn đuoẹc hiện nay thì bọn đó đã có mặt ở hà nội vào 7 giờ tối nay rùi ạ .-su

-ukm .,-nó

-chác chị phải về ngay trong đêm rùi vì khoản chiều mai theo lịch bọn đó sẽ có cuộc họp với bọn tam hổ .-su

-chị bít rùi em cứ lo đi à mà khoảng 6’00 sáng mai mang xe của chị và tên Kevin đến sân bay bọn chị sẽ tự về .-nó

-vâng em bít rùi .-su

-ukm .-nó nói rùi cúp mày quay sang phía bọn kia

-Sao rùi .-Ngọc

-Để tránh sự chú ý của các bang khác bọ hắc long đa thay đổi toàn bộ lịch trình ..chúng ta cần về ngay trong đêm .-nó

-ừ cũng được .-Ngọc

-Sao người của tui ko thấy thong báo gì thế nhỉ .-hắn

-cũng ko bít nữa nhưng chúng ta cần phải bay ngay nếu ko bọn chúng rút mật .-nó

-ukm vào thu xếp hành lí rùi đi lun .-Khánh

-ok .-nó rùi cả bọn chạy vào thu xếp rùi lao thẳng đến sân bay

Tại sân bay chúng nó đang ngồi chờ cho chuyến bay sớm nhất ,may cho chúng nó là còn duy nhất 1 chuyến bay về hà nội

-ôi trời ui sao lại vậy chứ ,vừa mới bay đi bây lại bay về hjx hjx khổ ghê đấy .-Minh kêu la

-Ở đó mà kêu trời với chả đất ck có định lên máy bay ko vậy hả .-Mai ko bít từ đâu chui ra

-có chứ vk .-minh nói rùi te tửn lại nắm tay mai đi vào

-Bó tay cho 2 người này …mình cũng vào thui vào trong đó nghỉ lun .-Khánh

-uk .-bọn nó lật đật đi vào

6’00 tại sân bay Nội Bài –Hà nội

Chúng nó đã hạ cánh an toàn và đang làm thủ tục để đi ra .Mặc dù mới 6’h thui nhưng mọi hoạt động trong sân bay đã vô cùng tấp nập nhộn nhịp ,người đi ra đi vào loạn xạ cả lên ……nói chung là nhìn vào mà chóng cả mặt

-Ra đến phía ngoài tầng 2 nó rút điện thoại ra gọi cho su

…………neoui sesangeuro yeorin barameul tagone gyeoteuro eodieseo wannyagohaemarkge mutneun nege bimirira malhaesseomanyang idaero hamkke georeumyeoneodideun cheongugiltenimika el boda neon naege nunbusin jonjaegamhi nuga neoreul geoyeokhae naega yongseoreul an haeeden geu gose bareul deurin taechoui geu cheoreom maeilneo hanaman hyanghamyeo maeumeuro mideumyeoaju jageun geoshirado neol himdeulge haji motagehangsang jikigo shipeo I'm eternally love

(angel –exo )

………………….

-Dạ chị .-su

-ukm xe đâu .-nó

-Dạ ở phía tầng 1 dãy vip ạ .-su

-ukm ok

-À chị mọi người về nhà hay vào bar lun ạ .-Su

-Chị phải về đã còn bọn kia thì chưa bít được

-Vang .-su

-ukm.-nó nói rùi tắt máy

-sao rùi xe đâu .-Ngọc

-Mày cứ bình tĩnh ở phía dưới tầng 1 ..-nó

-À mà bọn anh vào bar lun hay về .-nó

-Bọn tui về bar KFX trước rùi sau đó bọn tui sẽ mang theo nửa quân đến sau .-hắn

-có cần phải vậy ko dù sao dây cũng là chuyện ………..-Ngọc

-cần chứ .-Quân

-uk thui cũng được chả sao cả mọi người xuống lấy xe rùi về chuẩn bị nhé .-ANh

-ukm ok .-bọn nó nói rùi xuống phía bên dưới

Bãi đỗ xe tầng 1 vừa mới xông nó đã bắt song được cục cưng của minh ,nó bye bọn kia rùi kéo 3 con kia lên xe rùi phóng đi .Bọn hắn còn bàn bạc gì đó xong rùi mới đi

-Tại bar KFX hắn và Khánh đang ngồi đối diện nhau trong phòng

-Sao có chuyện gì mà mày phải gặp riêng tao thế .-Khánh

-Ukm tao có chuyện cần nói thẳng với mày .-hắn làm bộ nhiêm chỉnh

-Á việc gì mà ghê thế .-Khánh nham hiểm

-tao ko nói đùa đâu chuyện này mày phải nói thật đấy .-hăn

-ok .-khánh

-Mày thích Hân à .-hắn

-À chuyện đó hả ,ừ đúng rùi đó .-Khánh làm mặt ngay thơ mà vô số tội tên này bắt đầu triển khai kế hoạch đã bàn với Anh nhưng ko bít có thành ko ……với tình trạng này thì xem ra ko cần nữa rùi

-Vậy tao cũng nói lun ,tao cũng thích nhỏ đó ,…nên tao sẽ ko nhường mày đâu .-hắn

Á vậy hả vậy thì công bằng ,tao cũng ko cần mày nhường đâu ,kaka .-khánh cười rùi đi ra cửa

-ukm .-hắn

-nhưng tao khuyên mày có ý định tỏ tình thì làm nhanh lên ko tao làm trước đó ….lúc mất rùi thì lại bảo tao ko giữ lời hưa .-khánh quay lại nói 1 câu rùi đi ra vừa đi tên này vừa cầm cái điện thoại bấm bấm gửi tin nhắn cho ANh

-kế hoạch của chúng ta thất bại rùi .-khánh

-sao thế .-ANh

-Nam chính đã nhận ra tình cảm của mình .-Khánh

-vậy sao tốt quá hyhy .-Anh

-ukm thui nhé khánh ocnf có việc chuyện này để sau nói nhé

-ok .Anh

Nhắn tin với ANh xong tên này cười nhe nhửn (tg nhìn mà mún đấm cho phát)

Còn về phía bọn nó sau khi từ sân bay về chúng nó nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rùi đến bar Nila

68. Chương 64:trả Thù

Chap 64

Tại bar Nila .bọn nó đang bước vào

-Hân –Anh thắng

-Dạ anh –nó

-Anh .-anh

-ANh .-Mai

-Ừ bọn em ko sao chứ .-Thắng

-Dạ ko sao anh cứ yên tâm .-Ngọc

Thế su đâu rùi ạ .-nó

-Thằng nhóc owrbeen trong ,anh lo ở ngoài này em vào trong chuẩn bị đi .-anh thắng

-Vâng .-bọn nó nói rùi bước vào trong ,còn anh thắng thì đứng ở bên ngoài đợi bọn hắn

-chị em ở đây .-su vẫy

-ừ -nó và mọi người tiến lại

-đồ của bọn chị đây ,lần này em còn chuẩn bị them cả súng nữa .-su

-ừ sao cũng được .-Ami cầm khẩu súng lên xem

-em lo vậy là phải rùi ,bọn hanwcs long ko phải thường đâu ,với lại bây giờ chúng nó còn hợp tác với cả tam hổ nữa .-Ngọc vừa cầm khẩu súng lên vừa nói

-ukm cũng đúng ,.-nó

-Mày thử gọi cho bọn kia xem đến chưa .-Mai

-ukm .-nó nói rùi lấy máy ra gọi cho hắn

…………………..

-sao .-hắn

-đến chưa .-nó

-sắp còn 1 đoạn đường nữa /.-hắn

-ừ nhanh lên .-nó nói rùi cúp máy lun làm hắn tức nổ ruột (2 anh chị này nói chuyện với nhau thế đấy )

-Họ bảo sao .-ANh

-ừ sắp đến rùi .-nó

Bên ngoài

Bọn hắn đang tiến về phía cổng bar phía sau là khoảng 30 xe moto các loại

Đến nới hắn và mọi người bước xuống

-chào mọi người .-anh thắng

-vâng chào anh .-minh

-Mọi người giao lại họ cho anh rùi vào trong đi .-Anh thắng

-vâng anh vất vả rùi .-khánh

-ko có gì .-anh thắng

-ukm .-bọn hắn đi vào còn bọn đàn em thì giao lại cho anh thắng phụ trách

-đây ạ .-Su bắt song được bọn hắn thì gọi

-ukm –bọn hắn bước lại bàn bọn nó đang ngồi .

Các anh chọn vũ khí đi ạ ,ở trên bàn bên cạnh ,họ chọn rùi .-su

-ukm .-hắn lại gần chiếc bàn xem sét Khánh và Quân cũng lại theo trừ Minh là còn bận chạy lãi chỗ vk

-vk chọn chưa .-Minh

-ukm chọn rùi .-Mai

-ukm vk phải cẩn thận đó .-minh

-ck cũng vậy nhé hy .-mai

-Su toàn bộ khu vực cũn như đoạn đường đó phong tỏa chưa .-nó

-Dạ em đã cho phong tỏa hết rùi ạ .-su

-Chú cũng cho người theo sát bọn đó đi .-hăn s

-vâng em bít rùi .-su

-Mấy giờ rùi .-Ngọc

-khoảng 3’h ạ .-su

-thế thì chuẩn bị thui ,gọi cho anh thắng xem ngoài đó ok chưa chưa .-Ngọc

-vâng ,.-su nói rùi bấm điện thoại gọi cho anh Thắng

-alo .-anh thắng

-dạ ngoài đó xong chưa anh .-su

-ok rùi bảo mọi người ra ngoài này đi

-vâng .-su

-ok rùi chị ra thui .-su

-ukm vậy thì đi thui

Ra đến bên ngoài thì anh thắng và bọn đàn em đã đợi sẵn

-đi thui .-nó

-Khoan đã .-anh thắng

-sao vậy ạ .-Anh

-để đảm bảo an toàn ọi người thì anh nghĩ chúng ta nên đi và hành động theo cặp ,quân –Ngọc ,hân-Lâm,Mai-Minh,,Khánh –Anh ,và anh và su .-anh thắng

-vậy cũng được ạ .-minh

-ukm vậy đi thui .-Ngọc nói rùi bước và xe

Bọn kia cũng ai về vị trí người đó ,khi tất cả đều sẵn sàng thì phóng đi với vận tốc kinh hoàng

KhuX đường xx

Đến nơi chúng nó bước xuống xe ,chúng nó xếp xe thàng nhiều hàng ngang chặn đường ,nơi đây khá rậm rạp cây cối xung quanh đều um xúm (kiểu này thì kiến cũng ko thoát nổi

Ko khí ở đây đang rất căng mọi người ko ai nói với ai câu nào cả ,tất cả nhìn về phía trước chờ đợi con mồi

-Chị chuẩn bị đi họ sắp đến rùi ,còn khoảng 1 cây nữa .-su vừa nhìn vào cái ip trên tay vừa thong báo cho nó

-TẤT CẢ CHUẨN BỊ .-anh thắng hô to

-RÕ .all

Quả đúng như lời su nói từ xa bọn nó đã nghe thấy tiếng xe ô tô ,và mô tô ….tiếng động ngày càng lớn ..chứng tỏ bọn họ đang rất gần ………gần hơn ….gần hơn nữa .._ÁP MẶT

“RÍT>>>>>>>>>RẦM” ..những tiếng va chạm giữ xe và mặt đường tạo nên những âm thanh kinh khủng

-CHÚNG MÀY MUỐN GÌ HẢ MAU DẸP ĐƯỜNG CHO ĐẠI CA TAO ĐI .-tên đàn em bực mình bước ra quát .-

-Dẹp đường ư ..dược thui bảo đại ca mày ra đây .-hắn lạnh lùng

-kevin…ko …ko xong rùi .-tên đó lẩm bầm rùi chạy vào xe thông báo

1 lúc sau 1 dáng người cao to từ trong xe bước ra .trên mặt tên này có 1 vết sẹo dài từ mắt đi xuống (vụ 2 năm trước gây ra ạ ) ,trên đầu con cái mũ màu đen che gần nửa mặt .tên này ko ai khác chính là Duy bang chủ bang Hắc long kẻ thù của cả bọn nó và bọn hắn

Hiện tại 4 đứa nó quay lưng lại còn 4 thằng hắn thì áp mặt với tên duy

-hóa ra là bọn mày à .-tên duy

-phải ngạc nhiên lắm phải ko .-Quân

-À cũng có đôi chút ngạc nhiên .à mà gì kia …haha lầm này chúng mày còn dẫy theo cả bồ đến nữa cơ đấy .-tên duy

-Phải rùi đó .-hắn

-mấy cô em nên về bên anh đi là vừa ….ko lại chết chung với 4 thằng nhãi này đó .-tên duy

-vậy sao ,thế thì để tao ày xem họ là ai .-Khánh

-xuất hiện được rùi đó .-hắn

-kaka xem nào ..-tên duy tỏ vẻ thích thú

Ngọc từ từ quay lại tiến lên ,theo sau là Anh ,nó và Mai .tên Duy sau khi nhìn thấy bọn nó và đặc biệt là Ngọc thì chết đứng ,mặt tái mét ,…nhìn ngọc ko chớp

-Ngạc nhiên đến thế sao ,chẳng phải tao nói rùi sao ,sẽ có 1 ngày tao sẽ bắt mày phải chết

-NGỌC…-tên duy

-Mày đừng gọi tên tao …mày gọi xong có khi tao phải đi đổi tên …-ngọc

-xem ra mặt mày vẫn dầy như sưa nhỉ …à ko có khi còn dầy hơn cơ .-ANh

-Mày …mày nói gì …câm cho tao …được thui chúng mà giám cấu kết để chơi tao …tưởng tao sợ ư ..còn lâu .-tên duy

-xem ra mày chưa gặp diêm vương nên chưa bít sợ hả .-nó

-ừ đấy .-tên duy

-còn chúng mày ..chúng này chỉ là bọn bám vấy đàn bà ko sứng làm mặt con trai .-tên duy vừa nói vừa chỉ bọn hăn

-Bám váy ư nhần rùi nói chính xác là hợp tác ,với bây giờ họ là người yêu bọn tao ,thích trả thù hộ cũng là đương nhiên thui mà .-Quân nói rùi tiến lại chỗ Ngọc choàng tay ôm lấy nhỏ .tên Duy thấy hành động này thì như phát điên lên mặt đanh lại

-Vậy sao ..thế thì tao cũng ko khách sáo với chúng mày nữa 3 người anh em ra đi .-tên duy gọi 3 thằng đứng đầu tam hổ ra

-chào người quen .-kai tên đứng đầu tam hổ bước ra

-helu .-YE tên phó bang

-2 .-RY tên này cũng là phó bang

-chúng mày đến đủ chưa .-hắn

-hừ …dử rùi …an hem xông lên .-tên duy

-ok vào thui

69. Chương 65

Chap 65

1 khung cảnh hỗn loạn lại diễn ra cả 2 bên lao vào nhau như thiêu thân .hầu hết vũ khí là gậy gộc ,côn ,kiếm

Chỉ mới vài phút trôi qua mà trên người chúng nó đã đẫm máu máu bắn tứ tung

15 phút trôi qua mà 5 người cầm đầu bên kia chỉ đứng ngoài xem

-ko ổn rùi nhập cuộc thui .-tên ye lên tiếng khi thấy bọn đàn em của mình sắp ko còn trụ được nữa

-ukm

-ok .-thế là cả 5 thằng đều lao vào chúng cứ nhằm vào chúng nó

Tên kan cầm 1 cái cô lao vào phia nó định đánh từ sau lưng thì

-hân cẩn thận .-hắn gọi nó ngay lập tức quay lại phía sau bật người quay lại

-thanks .-nó quay lại phía hắn tỏ thành ý ,hắn chỉ gập đầu rùi đánh tiếp

Tên kan nhân lúc nó cảm tạ hắn thì quật côn và ngang người nó ,nhưng hành động này ko qua được mắt nó ,nó dùng thanh kiếm chặn lại

“xoẹt…xoặc” nó dùng tay hất mạnh kiếm làm cho côn của hắn vung ngược lại ,nhân lúc đó nó thẳng tay đâm mạnh vào vai của hắn

Bị ngã tên này chưa vùng dạy vội mà cẩm côn đánh vào chân nó làm nó ngã khụy xuống ,tiếp đó nó còn ăn 1 phát kiếm vào cánh tay .Nó biết hắn sẽ tiếp tục chem. Bằng kiếm nên nó lăn qua 1 bên lấy đà bật dạy đánh tay ko với hắn .tên này dùng sức cánh tay khóa chặt nó ,nó cũng ko vừa bật ngược lại rút kiếm chem. Thẳng vào ngực tên đó ,sau đó nó lên gối làm cho tên đó ngã ngửa .nó dùng chân đạp thẳng 1 phát vào bụng hắn làm hắn ngất lịm

Còn về bên phía hắn hiện giờ hắn và tên duy đang đấu tay đôi

“bốp” Nhân lúc hắn sơ hở tên duy đấm 1 lực mạnh vào mặt hắn .máu trên khóe miệng túa ra

-được lắm .-hắn đứng thẳng dạy dung tay lau miệng

-haha Kevin lừng danh chỉ được vậy thui sao .-tên duy

-chắc vậy ,thử xem .-hắn cười thách thức đồng thời cúi xuống cầm 1 cái kiếm rùi phi thẳng vào tên duy ,theo phản xạ tên đó né ,nhân lúc hắn né thanh kiếm hắn lao lại đạp 1 phát hắn ngã nhào xuống đấy ko để cho tên duy vục dạy hắn cầm cây kiếm gần đó phi thảng vào cánh tay của tên đó

Sau đó thì hắn quay đi ,nhưng tên duy vẫn chưa ngất lim ,tên đó cố dùng sức rút thanh kiếm ra rùi phi thằng vào hắn

-Anh kevin cẩn thận .-su gọi may mắn là hắn đã né kịp nên thanh kiếm chỉ xượt qua vại

Ukm .-hắn nhận lấy thanh kiếm từ su rùi tiến lại đang định đâm thì 1 tiếng súng vang lên

“đoàng” là Ngọc từ phía sau nhỏ rút súng bắn thảng vào tên duy ,tên này quay lại nhìn Ngọc 1 lúc rùi ngã nhào xuống đất

-đó là cái già mà anh ta phải trả ,tao đi trước .-ngọc nói rùi quay đi quân đang định chạy theo thì nó gọi

-quân bình tĩnh ,nó sẽ đến khu nghĩa trang ,đừng cản nó mà hay đi theo sau nó .-nó

-ok mọi người lo chỗ này đi tui đi trước .-quân nói rùi lên xe phóng đi

Ukm cứ đi đi /-hắn

-Xong hết rùi mệt quá quần áo tả tơi hết rùi .-Mai

-ukm mọi người mệt rùi về trước đi ở đây để anh và su lo cho .-anh thắng

-vâng thế cũng được ,nhờ anh vậy à phải nhanh lên ko thì công an đến lại có chuyện đấy .-nó

-ukm anh bít rùi .-

-vậy bọn em về trước .-Aanh và bọn nó bước đi trong trạng thái mệt mỏi quần áo tả tơi máu me bắn đầy người đang đi hắn thấy linh cảm ko tốt nên quay lại xem ko ngở thấy tên kan lên cò súng nhắm bắn vào nó

“đoàng ..bịch ”khi thấy ko kịp né hắn đã lao vào đỡ cho nó viên đạn yrungs vào cánh tay phải của hắn

-này Kevin anh ko sao chứ , tại sao lại đoc giùm tôi .-nó

-này lâm cậu ko sao đấy chứ .-Minh

-uk vẫn ổn chỉ bị sước nhẹ thui .-hắn

“đoàng”lại 1 lần nữa tiếng súng vang lên nhưng lần này là nó do bực quá nó tiến lại chỗ tên kan rút súng ra bắn thảng vào tim hắn ta rùi buông 1 câu

-kết cục của nhưng kẽ ko biết điều .-nó nói rùi tiến lại chỗ hắn

-Đẻ bọn tao đưa mày vào bệnh viện nhá .-Khánh

-thui ko sao chỉ là vết thương ngoài da thui mà .-hắn cô cười

-thật ko .-nó

-thật .-hắn

-thui vậy để bọn tui đưa về .-Minh

-đứng đó .-Mai lo lắng

-thui tui tự về được dìu tui vào xe là ok

-ok vậy cũng được ,thui mọi người về đi thằng này đã quyết là ko khuyên được đâu

-ukm vậy cũng được

Thế là hắn được dìu vào xe ,vì tay phải bị vậy nên hắn dùng tay trái lái xe rùi phóng đi .Minh cũng đưa mai về Khánh đưa Anh về

nó cũng trở về nhà trong lòng thì cứ lo cho nó ,cảm thấy bất an ,bãi chiến trường này giao lại cho su

( chap sau sẽ có vài cặp full theo yêu cầu của mấy bạn nên cứ yên tâm nhé )

70. Chương 66:có Được Hạnh Phúc

Chao 66

Quay lại với Quân –Ngọc .hiện tại Quân vẫn đang theo sau nhỏ

Tại khu nghĩa trang màn đêm đã buông xuống ,chỉ còn lác đác vài bong đèn mờ .ngọc bước xuống tiến vào bên trong khu lăng mộ tiến lại khu mộ của Phong

-Anh à cuối cùng em cũng làm được ,tên đó sứng đáng như vậy phải ko

-2 năm nay em sống và chỉ chờ có ngày hôm nay ,nhưng tại sao khi làm được rồi tam trạng em lại như thế này .-Nhỏ nói nước mắt tràn ra

-Em sẽ rời bỏ nơi đây em ko muốn níu giữ quá khứ nữa vậy nên anh hay yên nghỉ nơi đó nhé ..tạm biệt .-nhỏ nói rùi quay lưng bước đi nhưng vừa mới quay lại hỏ đã gặp Quân

-Sao anh lại đến đây .-nhỏ nói tay vẫn đang chùi nước mắt

-Đi theo anh ,.-Quân nói rùi kéo tay nhỏ ra xe

-Buông ra .-nhỏ hát tay Quân ra

-Đi đâu ,em định chạy chốn sao ……….tại sao chứ em tưởng chạy chốn thì giải quyết được mọi chuyện ư .-quân

-Đúng vậy

-Vậy còn anh ,em định để anh đau khổ suốt đời sao .-Quân

-Anh sao ..chẳng phải anh đã có Trang rùi sao ………………-Ngọc chưa nói hết câu thì Quân đã kéo nhỏ lại khóa môi 1s 1s 3s 4s 5s trôi qua Quân buông nhỏ ra nói

-Trang sao anh và cô ấy chỉ là bạn bè vì sao ư vì em đã khóa chặt trái tim anh rùi ,em bảo anh có thể mở trái tim mình trong khi em đã đóng băng trái tim anh sao ………anh ko làm được –Quân

-em…………-Ngọc xúc động

-vậy nên em hãy đồng ý làm người yêu anh đi ,hãy mở của trái tim anh 1 lần nữa ,và sau này nếu em mún ra đi anh sẽ đi cùng em .-Quân

-Em .-Ngọc

-Trả lời anh đi .-Quân chờ đợi

-ukm .-Ngọc nói rùi khẽ gật đầu

-hy anh chờ điều này lâu lắm rồi đấy .-Quân nói rùi choàn tay ôm nhỏ vào lòng .Sau đó Quân nắm tay nhỏ kéo vào phía bên trong đứng trước mộ Phong

-Yên tâm tôi sẽ thay anh chăm sóc cô ấy ,hãy tin tôi tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy .Hãn yên nghỉ .-Quân nói rùi cúi người chào sau đó kéo nhỏ ra xe

-Để anh đưa em về .-Quân

-Thui khỏi đi em tự về được ko sao đâu .-Ngọc

-Nhìn em vậy anh ko an tâm .-Quân

-Hy em là ai chứ anh cứ về đi có gì mai gặp .-Ngọc

-ukm thui được rùi về đến nhà thì gọi cho anh .-Quân

-ok .-Ngọc nói rùi leo lên xe phóng đi

Có lẽ sau những chuyện lần này họ có thể hạnh phúc bên nhau …mãi mãi

71. Chương 67tôi Hình Như Đã Yêu Em Mất Rồi !

Chap 67

Trước cửa nhà Anh

-Thui Khánh về đi ,không phải tiễn Anh đâu .-Anh

-ukm cũng được à mà mai Anh chờ Khánh đến đón rùi đến nhà Lâm rùi cùng đi với Khánh đến 1 nơi nhé .-Khánh

-ukm cũng được ,mà đi đâu vậy .-Anh

-bí mật ,thu ANh vào đi

-ukm bye nhá .-ANh nói rùi chạy vù vào nhà .Khánh nhìn nhỏ vào nhà rùi mới phóng đi với tâm trạng phơi phới

Tại nhà nó

-Sao em cứ đi đi lại lại thế ,ngồi im 1 chỗ cho chị nhờ ,chóng hết cả mặt .-na young

-Thui kệ em chị cứ vào ngủ trước đi .-nó nhăn mặt

-ukm cũng được vậy chị ngủ trước đây buồn ngủ quá à ,à mà này còn vết thương của em thì sao .-na young

-em ko sao ,chỉ vài vết thương ngoài da thui mà ,.-nó

-Ukm vậy ok .-na young nói rùi chạy tót đi

-ukm .-nó ngồi suy nghĩ vẩn vơ

“-Tên đó ko sao chứ nhỉ ,viên đạn lúc đỡ ình ..thui cứ đến xem hắn có sao ko”.-nó nói rùi vớ lấy cái áo choàng vào người rùi xuống ga lấy xe phóng đi

Phóng 1 lèo cũng đến được cổng nhà hắn ,đến gần nó gặp 1 bác sĩ đang đi ra

-Dạ cháu chào bác .-nó tiến lại hỏi chuyện vị bác sĩ đó

-ukm chào cô .-Bác sĩ

-Bác đến đây để …………-nó ngập ngừng

-Cô là ai vậy .-Bác sĩ

-cậu chủ nhà này bị thương nên gọi tui đến .mà cô là ai vậy .-bác sĩ

-Ukm à cháu là em gái ý mà .-nó

-Vậy sao …vạy cô vào khuyên cậu ấy băng bó vết thương vào ,tôi đã lấy viên đạn ra rồi nhưng cậu ấy ko cho tôi băng bó lại ,tôi sợ để lâu nhiễm trùng .-Bác sĩ

-Vâng cảm ơn bác sĩ .-nó

-ko có gì tôi đi trước .-bác sĩ nói rùi bước đi

Nó tiến lại gấn cái công bấm chuông

“king coong ……king coong .” .nó bấm chuông rùi đợi 1 lúc lâu ko thấy co bên trong phản ứng gì

“king coong ….king coong “ .-nó tiếp tục tra tấn cái chuông

-Ai mà lại đến giờ này vậy .-hắn từ trong đi ra trên tay cầm chai nước đang uống dở thì sặc hoàn toàn

-Á sao cô lại ở đây .-hắn

-Ngạc nhiên lắm sao .-nó

-à ko ,mà cô đến đây làm gì .-hắn

-hừ anh ko cho khách vào nhà à .-nó

-ukm mún vào cũng được nhưng ra là ko rễ đâu .-hắn nói xong thì nó cũng đi vào mất rùi đành ngậm ngùi đóng cửa rùi đi vào theo

-Anh lại thích nói dối quá nhỉ .-nhó an tọa trên ghế hỏi tội hắn

-thế mố thú vị chứ .-hắn cũng tiến lại phía sofa ngồi trước mặt nó

-………-nó ko nói gì chỉ đứng dậy tiến vào phía bếp tìm hộp sơ cưú vết thương

-Đừng nhìn tôi như vậy chứ .-nó bước ra

-cô định làm gì .-hắn

-Băng bó .-nó

-ko cần .-hắn

-đây là nhiệm vụ anh ko mún thì cũng phải đưa tay đây để tui hoàn thành nhiệm vụ .-nó chơi lại hắn cái vụ ở nhà đó

-được thui vậy thì tùy .-hắn nói rùi chìa tay ra cho nó toàn quyền sử lí

Sau 1 hồi sử lí thì cuối cùng nó cũng hoàn thành kiệt tác của mình .trên cánh tay của hắn bây giờ xuất hiện them 1 quả núi băng to đùng tròn xoe .Hắn nhìn mà ko biết là nó đang băng bó hay là nặn tuyết nữa

-này cô làm cái kiểu gì mà kì cụ vậy hả .-hắn

-Sao đẹp mà .-nó nhìn thành quả của mình

-đẹp cái đầu cô ý .-hắn bức súc

-thui đẹp ahy ko thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rùi …tui về đây .-nó nói rùi phi thẳng ra cửa định chuồn nhưng hắn nhanh chân chạy theo chặn lại

-Anh định làm gì .-nó

-Ko nghe lúc vào tôi nói gì à ,vào thì dễ nhưng ra được là cả 1 vấn đề đấy .-hắn cười nham hiểm

-Ko sợ về đây dù gì thì anh cũng đang bị thương tưởng đấu lại tôi sao .-nó tự đắc rùi dùng tay đẩy hắn ra ….nhưng ko thế

-cứ thử xem .-hắn

-anh ……-nó dùng hết sức đẩy rùi làm đủ mọi cách cũng ko thể lay hắn ra khỏi cái cửa được

-hehe cô chết chắc rùi .-hắn nói rùi kéo nó vào trong phòng của mình cốt cửa

-a ..anh định làm gì điên à để tui về mụn rùi .-nó cáu

-hừ tôi ko đùa đâu ……………….TÔI …………….ĐÃ ………………..YÊU ……………..EM …….MẤT………RỒI……..! .-

72. Chương 68:đồ Ngốc ! Tôi Yêu Em

Chap 68

Sau lời tỏ tình bất ngờ đột ngột từ hắn ,nó hiện tại đang chết lâm sàn ,mặt trợn tròn xoe nhìn hắn chằm chằm ko chớp mắt

-Này em sao vậy .-hắn khua khua tay trước mặt nó

-..À …ko sao .hy anh đùa quá rùi đấy thui muộn rùi tôi về đây .-nó làm bộ ko hiểu vấn để đẩy hắn ra rùi mở cửa chạy mất

-“Thật là mình đã nói vậy mà còn ko hiểu .Đúng là ngốc mà”.-hắn lẩm bẩm rùi chạy theo nó

Bên ngoài .Nó đang chạy thì bị hắn kéo lại

-Này sao lại phải chạy chứ .-hắn

-Tôi phải về .-nó

-Ko tin lời nói của tôi sao ?.-hắn

-…………….-nó lắc đầu mặt ngu ko tả được

-Hy…………..tôi nói thật .Đồ Ngốc !Tôi yêu em .-hắn cười rùi nói (ặc bây giờ tg mới biết tên này sến đấy )

-……………..-nó lại im lặng nhìn hắn

Bất ngờ hắn kéo tay nó .nó trượt ngã vào người hắn và bị …………khóa chặt môi .Nó bang hoàng mở to mắt (tròn xoe ,nó lại hay tròn xoe quá nhỉ.kaka) nhưng ko đẩy hắn ra (có thể vì bất ngờ quá cũng có thể là vì ko muốn ).Nụ hôn của hắn đầy mạnh mẽ và ấm áp ,kiến cho nó như như muốn tan chảy trong vòng tay của hắn …………….(á hự)

Nó mở mắt thì hắn đang nhìn nó ,đôi mắt ko còn tia lạnh lẽo nào cả mà chứa những tia nhìn ấm áp .Trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất 1 người ,người đó là nó .Rồi hắn nghiêng đầu nở nụ cười ma mãnh hỏi nó

-Em trả lời tôi đi .Chấp nhận hay từ chối tình cảm của tôi .-hắn

-Tôi………….-nó ko biết phải làm thế nào mắt bắt đầu ửng hồng lên

-…………………-hắn ko nói gì im lặng chờ đợi câu trả lời của nó

-……………..TÔI ….HÌNH ……….NHƯ …………..CŨNG ………..YÊU ……………..ANH …………..MẤT ……..RÙI …..-Nó nói xong thì mặt đỏ bừng bừng (bà này cũng sến quá mà )

-Hy.-hắn cười rùi choàn tay ôm nó vào lòng

Trong cuộc sống chưa thể biết trước điều gì kể cả tình yêu cũng vậy .thậy khó khăn để họ nhận ra tình cảm của mình và dến được với nhau .vậy liệu rằng họ có thể giữu được hạnh phúc này hay ko ………….?

73. Chương 69

Chap 69

-Này em định về thật sao .-hắn theo nó ra ngoài

-Thôi ở lại đi ,anh ko yên tâm để em về 1 mình vậy đâu .-hắn nhăn nhó

-Ko sao mà ,anh nghĩ em là ai .-nó cười

-Nhưng anh cũng ko an tâm .-hắn

-Ko an tâm á .-nó

-ừ rất ko an tâm ,nhỡ thằng nào bắt em đi thì phải làm sao đây .-hắn đùa

-hy thằng nào giám bắt em chứ ,em chả them bắt thằng nào thì thui ..thằng nào giám .-nó

-thật ko .-hắn

-Thật .-nó

-Nhầm rùi anh giám đó .-hắn nói rùi kéo nó vào trong ko cho về nữa

-Á bỏ em ra .-nó

-Hừ đồ bướng bỉnh Em…..ngồi đó đi để anh làm nhiệm vụ .-hắn nói rùi chỉ tay xuống ghế bắt nó ngồi đó rùi cầm hộp sơ cứu lại

-Anh đúng là đồ phiền phức .-nó

-ặc..em giám nói anh vậy sao ……nhưng dù gì thì anh cũng vốn vậy .-hắn vừa băng bó cho nó vừa nói

-Ừ .-nó (2 anh chị ko bít nói năng với nhau kiểu gì ko bít )

-Hơi muộn rùi đấy .-hắn cười ma mãnh rùi nhân cơ hội nó ko đẻ ý vóng tay qua ôm choàng nó vào lòng

-này anh có biết là anh biến thái ,dê già lắm ko .-nó

-ko nhưng hình như anh chỉ biến thái với em thui .-hắn

-hyy………………..

…………………………………

…………………………………

Sáng hôm sau tất cả đều đang có mặt trước cổng nhà hắn trừ nó (keke nó đang ở đâu chắc mọi người bít nhể hơ hơ chủ nhà có cho về đâu chứ )

-hờ bà này đi đâu mà ko có ở nhà gọi ko nghe máy nhỉ .-Anh

-chả bít hôm qua bà đó về nhà rùi mà .-Quân

-Bớt phét đi ông hôm qua đi tán gái có ở đó đâu mà bít bà đó về nhà rùi .-Khánh

-Mày …….-Quân tức phòi rột

-Thui vào đi tẹo liên lạc xem sao .-ANh

-Vậy cũng được để tui mở cửa .-Minh chạy lại bấm bấm mở của vào nhà hắn (mấy tên này đến nhà nhau thương xuyên mà ko cần chủ phải mở cửa )

Vào đến trong cả bọn chết lâm sàn toàn bộ đứa thì rớt hàm ,đứa thì mồm há hốc mắt tròn xoe

Đập vào mắt của bọn này là hình ảnh 1 người con trai 1 người con gái đang ôm nhau ngủ trên ghế sofa .Phải nói là rất tình tứ ……và 2 người đó ko phải ai khác chính là hắn và nó ………………..2 kẻ máu lạnh ………..

-Trời …trời cái gì đây tui sốc…………….-Quân

-Ko ngờ 2 đứa này thế mà kinh …………………….-Maii

“Tách” Tách” Tách” hằng loát nhưng tiếng chụp ảnh vang lên

-hừ mấy khi có dịp bắt ảnh hiếm như thế này ..phải chộp ảnh ngay .-Khánh nhanh tay

-chuẩn rùi mày chỉ được cái hiểu ý tao .-Quân ,Minh

-hyhy…nhìn vào ai nghĩ đây là Kill lừng danh và Kevin lạnh lùng cơ chứ .-Mai

-Hyhy họ đến được với nhau là ok rùi .-Anh

-Chuẩn haha chờ họ tình dạy xem giả thích sao .-Minh nói rùi nhảy vào chỗ ghế sofa đối diện ngồi vác chân lên bàn ,bọn kia cũng tìm ình chỗ ngồi ình rùi đợi 2 nhân vật chính dậy để tra hỏi

1 lúc sau

-á……….a…đau lưng quá .-nó nói rùi từ từ mở mắt ra gỡ tay hắn rùi từ từ vục dậy

-Hớ sao …mợi người ở đây .-nó mở mắt tròn xoe hết cỡ nhìn bọn kia như sinh vật lạ .Bọn kia cũng nhìn lại với ánh mắt tra hỏi dò xét

-hehe câu này tui phải hỏi bà mới đúng đấy .-Mai

-á có chuyện gì ở đấy vậy .-hăn cũng tỉnh dậy vừa dậy đã bị chúng nó trao cho nhưng anh nhìn …chằm chằm

-hừ ko thích sao ….hay là bọn tui pha vỡ ko khí lẵng mạn của 2 người .-Minh

-Giải thích sao về việc này đây .-Quân

-……hả.-nó ngẩn người

-nhìn là bít đó .-hăn nói rùi kéo nó vào phòng làm VSCN

-2 người đi đâu định bỏ trốn sao .-Khánh

-Ai thèm .-hắn nó đồng thanh rùi mỗi người 1 phía đi vào trong dể lại bọn kia 1 bộ mặt ngơ ngác

74. Chương 70:trổ Tài

Chap 70

1 lúc sau cả hắn và nó cùng đi ra .Hắn bước lại gần chỗ nó choàng tay qua nói .

-Bx họ có vẻ nhìn chúng ta ghế quá nhỉ

-Mọi người có cần nhìn chăm chú vậy ko .-nó

-2 người ghê thật đó .-Quân

-Thành cặp mà ko thông báo cho pạn bè gì cả .-Minh

-hờ chả có nhẽ lại phải thong báo ,mà ko cần thong báo mấy người cũng bít đó thui .-nó

-bx nói chỉ có đúng ,-hắn

-chết chết giờ còn thay đổi cách sưng hổ ,ghê thật .-Ngọc

-chả sao bình thường .-nó và hắn đồng thanh

-ặc bái phục 2 anh chị .-đồng thanh

-ấy chết quân và Ngọc có vẻ than thiết quá nhỉ .-nó tinh ý

-Chuẩn rùi nảy giờ tôi quên ,từ sang đến giờ 2 người này cứ nháy nhủ nhau suốt .-Mai

-2 người khai đi là vừa .-

-hehe thì cũng như cặp kia thui .-quân nói rùi kéo Ngọc lại gần mình tỏ vẻ true ngươi

-hơ hơ ghen tị thật đấy giờ chỉ còn 1 mình tui Fa hơ hơ kiểu này tui ở vậy lun hehe .-Anh trêu

-hơ tui cũng vậy nè .-Khánh

-2 người thành đôi lun đi .-đồng thanh

-cũng được đấy nhỉ .-Khánh

-hy thui mọi người đừng đùa nữa ..mà chiều có đi học ko .-anh đánh trống lảng

-chả bít nữa

-để xem

-tôi bận rùi .-hắn

-anh đi đâu .-nó

-Anh có việc bận .-hắn

-ukm vậy hả ,chiều tui đi ai đi cùng thì gọi nhé .-nó

-ok

-Ui đói quá .-Mai

-vk chưa ăn sắn à .-Minh

-..ukm .-Mai lắc đầu lia lịa

-Giúp việc nhà ông đâu .-quân

-Nghỉ vài ngày rùi .-hắn

-này ông bình thản quá nhỉ ,có bít vì ai mà chúng tui cất công sang đây thăm hỏi ko hả .-Khánh

--hờ tôi có cần đâu ,mà tôi còn chưa tính tội mà mấy người vào đây phá hỏng giấc ngủ của vk ck tôi đâu nhá ,phải ko bx .-hắn

-hy đúng rùi .-nó cười

-Ối ông bàố mẹ chúdìơi .-Bọn kia ngất hằng loạt

-hy thui bx em vào nấu gì đó cho họ ăn đi ko anh lại thanh người xấu đó .-hắn

-hy em ko bít nấu .-nó

-thui bà vào đi cho con nhờ .-Minh

-đúng rùi bà vào trổ tài đi .-Mai

-….-bọn kia nhiệt tình cổ vũ

-thui được rùi .-nó ấm ức đi vào ,trước khi đi ko quên ném cho hắn ánh nhìn viên đạn

1 lúc sau nó thì vẫn đang loay hoay kì cạch trong bếp ko bít có nấu được ko ,bọn kia thì thống trị cả cái phòng khách nghịch thì phải nói ,nhưng vì đói quá ko chịu được đành bỏ hắn vào phụ nó

-ê lâm bx mày làm gì mà có nhiều tiếng động mạnh trong bếp thế /.-Minh

-ko bít ,.-hắn lắc đầu

-thui ông vào phụ nó đi .-Mai

-cũng được ,-hắn nói rùi tiến vào phía phòng bếp

“cạch…cạch,,…bộp …bịch.” Hàng loạt nhưng âm thanh dao kéo vang lên (như kiểu đánh nhau ý nhỉ )

Cảnh tượng bây giờ  nó đang làm chủ cái khu bếp nhỏ nhắn xinh xắn nhà hắn (nhỏ trong ngoặc kép ạ ) nhưng đối tượng bị nó tra tấn hầu hết là rau củ quả .Hắn đi vòng qua nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nó

-Em làm gì mà tra tấn củ cà rốt ghê thế .-hắn

-Tránh ra .-nó

-Anh có làm gì đâu mà em giaanhj .-hắn

-.ukm…-nó

-để anh phụ em nhé

-cũng được .-nó

-em nấu được những gì rùi .-

-đây…đây….đây …-nó mở hang loạt nhưng món đã hoàn thành ra ,nào là rau luộc củ luộc …….toàn đồ luộc ko

-hả em …sao nấu nguyên đò luộc thế .-hắn

-hy lần đầu nhấu như vậy là no1 rùi đó anh còn đòi hỏi gì nữa .-nó

-hyhy thui em ngồi đó đi để anh nấu .-hắn nói rùi đẩy nó vào ghế ngồi còn 1 mình sử lí 1 đống đồ ăn

1 lúc sau

-wow anh giỏi thật đấy .-nó

-em thấy ox full ko .-hắn

-hy cũng tạm

-tạm thui á .-

-hy .-nó chỉ cười rùi bê 1 đống đồ ăn mà hắn hoàn thanh lên bàn ,chỉ mới bắt tay và 1 lúc mà hắn đã làm xong cơ số món ,mà lại toàn món ngon

75. Chương 71:xin Lỗi Chúng Ta Ko Thể !

Chap 71

-mọi người vào ăn đi .-nó gọi vọng ra sau khi hắn đã hoàn thành nốt 1 số món còn lại

-hừ thơm quá .-Mai

-Nhìn ngon thế .-Anh

-2 người tai thật đấy .-Khánh

-tất nhiên .-Hắn

-Thui mọi người ngồi ăn đi .-Minh

-ukm ngon thế ko ăn khác nào bảo chúng ta chết đi .-Ngọc

-Phải rùi .-Quân

Sau 1 hồi tranh giành ,cướp đoạt thì cuối cùng chúng nó cũng đánh chén xong .Sau 1 hồi đùn đẩy nhau rửa bát thì tất cả quyết định sẽ cho tất vào sọt rác (cứ ăn uốn kiểu này chắc sát nghiệp mất ) Vì có việc đột suất nên nó về trước ,bọn kia thấy nó về thì cũng về để chiều đi học .chỉ có Anh và Khánh là có hẹn trước với nhau nên leo lên xe đi cùng nhau đi đâu đó

Trên xe Khánh và ANh

-Chúng ta đang đi đâu vậy .-ANh

-1 nơi bí mật .-khánh

-ukm .-anh ko nói gì nữa nhìn ra cửa sổ đôi mắt thoáng chút buồn

Tại căn biệt thự cổ kính (nơi mà Khánh đã từng dẫn nó đến )

-Vào đi đến rùi .-Khánh mở cửa cho anh

-Đây là đây vậy .-anh

-Đây là căn biệt thự ngoại ô của nhà Khánh cứ vào đi ko sao đâu ,.-Khánh nói rùi cười nhe nhửn

-vậy sao hy .-Anh nói rùi theo Khánh bước vào trong

-Anh cứ đi thẳng vào trong nhà thăm quan tùy ý rùi sau đó vòng ra của ở đàng sau ra phía vườn cây nhé ,Khánh có chút việc rùi sẽ quay lại .-Khánh

-liệu có ổn ko .-Anh

-ko sao đâu hy ..-khánh nói rùi chạy đi mất

ANh bước vào phía bên trong phòng khách rất rộng và trong trọng không khí cực thoái mái .Mọi thứ được sắp xếp thoáng mát ko gian trong lành .Tiến vào sâu bên trong ,quả thực rất đẹp nó ko giống như các biệt thự khác mà có điểu lạ cổ kính .Đi loanh quanh 1 vòng cuối cùng nhỏ cũng đi tìm đường ra phía ngoài vườn .đi đến 1 cánh cửa màu đỏ nhạt Anh dừng lại nhìn ,có lẽ đây là cánh cửa cuối cùng nhỏ nghĩ vậy

Từ từ mở cánh của ra trước mặt nhỏ là cả 1 khu vuồn hoa hồng xanh ,xung quanh là lối mòn giắc bằng sỏi ,bên cạnh có 1 chiếc xích đu ,1 bộn bàn ghế bằng gỗ ,xung quanh có nhiều chong chóng và bong bay

-wow đẹp quá ! .-anh ko kìm nổi cảm xúc thật ko ngờ đằng sau căn biệt thự cổ kính này lại là 1 khu vườn hoa hồng xanh tuyệt đẹp

-ANh thích chứ .-Khánh từ đằng sau

-hả……….hy rất đẹp .-anh

-Vậy………..-Khánh ngập ngừng

-Khánh định nói gì .-Anh

-Vậy Anh có muốn làm nữ chủ nhân của khu vườn này ko .-Khánh

-Hả …ý cậu là sao .-Anh

-ý Khánh là Anh có đồng ý cùng Khánh xây dựng hạnh phúc ở đây ko .-Khánh (á trời tên này tỏ tình hả ….bái phục …he tên này tỏ tình còn sến ko kém gì tên Minh hehe )

-Anh………..-Anh ngập ngừng đôi mắt thoáng buồn

-…………….-Khánh vẫn im lặng chờ đợi

-Anh thật sự xin lỗi chúng ta ko thể .-Anh nói khóe mắt ướt ướt

-Sao….sao vậy ,,..ko lẽ Anh thật sự ko có 1 chút tình cảm với Khánh ư ? –Khánh đau khổ

-Ko phải Anh ko có ý đó .-Anh

-Vậy thì tại sao ,tại sao lại từ chối tình cảm của Khánh

-Tại vì…-anh

-vì sao ………….

-Vì anh sắp đính hôn rồi .-Anh hét lên nước mắt cũng chảy ra

-Đính hôn sao ?-Khánh

-Phải ba mẹ Anh sẽ về nước và 2 nhà sẽ gặp mặt ,vì vậy xin lỗi Khánh thật sự chúng ta ko còn cơ hội đâu ,hãy quên Anh đi và gặp 1 người khác tốt hơn …..chúng ta vẫn có thể là bạn .-Anh nói rùi quay mặt bước đi nhưng Khánh lại giữ lại

-chúng ta có thể nghĩ cách mà .-Khánh

-Ko còn cách nào khác đâu muộn rồi ,Anh xin lỗi .-ANh nói rùi vội chạy đi ,nước mắt rơi đầm đìa

“xin lỗi Khánh Anh rất muốn làm mọi thứ cùng Khánh nhưng mọi chuyễn đã quá muộn rồi Anh ko thể phụ cha mẹ được “ suy nghĩ đang gào thét trong đầu nhỏ

Từ khi phong anh trai nhỏ mất cả gia đình đã rất đau khổ ,chính vì vậy mà mấy năm nay sức khỏe của ba và mẹ Anh ko còn như trước mà yếu hẳn đi có lẽ vì vậy mà từ khi Anh trai mất thì anh luôn nghe theo lời bố mẹ ko bao giờ cãi lại nửa câu

76. Chương 72

Chap 72 .

Trờ về với tối hôm trước khi Khánh đưa Anh về thì điện thoại Anh reo lên

-Vâng con chào papa.-Anh

-hy con gái con vẫn khỏe chứ .-ông Hùng papa của Anh

-Vâng con vẫn khỏe papa ,papa và mẹ vẫn khỏe chứ ạ .-Anh

-ukm vẫn khỏe ,thế bọn kia cũng vẫn tốt chứ .-

-vâng mọi người đều khỏe ạ

-ukm vậy thì tốt

-Thế pa gọi cho con có việc gì ko ạ

-À ….thật rat a gọi cho con là có chuyện mún nói

-Vâng chuyện gì thế ạ

-Vài hôm nữa ta và mẹ con sẽ về việt nam

-Vậy ạ

-ukm ta vè mẹ con đã quyết định rùi ,ta cần cho con bít lời hứa năm sưa

-Lời hứa gì thế ạ .-Anh

-Ngày sưa khi ta còn trẻ đã có 1 người bạn rất thân thiết ,thi ta và ông ấy kết hôn khi gặp lại đã hứa là sau này con cái của 2 nhà sẽ được gả cho nhau ,nên …

-ý papa là con sẽ ….

-đúng vậy ta xin lỗi vì ko nói trước cho con

-Nhưng ……..

-ta thấy cậu ấy là người tốt lại tài giỏi nên con cứ yên tâm .khi nào ba mẹ về 2 nhà sẽ gặp mặt nên con chuẩn bị đi

-Vâng ..con bít rùi .-Anh giọng buồn

Trở về với thực tạ Anh đang chạy 1 mạch ra đường lớn rùi bắt taxi về.còn Khánh thì chạy theo Anh nhưng ko kịp nhỏ lên xe đi mất rùi .Cuối cùng Khánh phóng thẳng vào bar

Tại bar

-Anh ạ .-tên đàn em nhìn thấy Khánh

-…………..-Khánh ko nói gì lặng lẽ đi vào phòng ,gọi rất nhiều rượu

-Anh Shi sao vậy nhỉ ,mọi khi có thế đâu .-tên đàn em

-ko biết như nhìn kểu này là thất tình rùi .-tên khác

-Mày cẩn thận cái mồn ko lại chết .-tên kia

-ukm bít rùi ,mà có báo ấy anh ấy ko

-thôi cứ để tối xem sao đã

-ukm

Tại trường

-Sao 2 người kia vẫn chưa đến thế nhỉ .-nó

-Hỏi ngu họ đi hẹn hò rùi .-Minh

-Thật hả ..hay quá

-chả thế 2 người đó đi với nhau bây giờ còn ko lien lạc được nữa mà

-hehe vậy thì tốt quá

-thôi vào đi ko mụn rùi .-thế là cả lũ kéo nhau vào mà vẫn chưa bít được chuyện gì đã sẩy ra với Khánh và Anh (kiểu vẫn đang vi vu trên Mấy ý mà )

Tối hôm đó vì ko liên lạc được với hắn nên bọn đàn em đã gọi cho Minh và quân đến

Tại bar

Mày sao vậy uống thế là đủ rùi về thôi .-Quân nói rùi giành lại cốc rượu trên tay Khánh ,nhình tên này như thế bọn này cũng đốn ra vấn đề rùi

-trả đây .-Khánh say mềm mà vẫn đòi uống tiếp quần áo thì mùi rượi nồng nặc

-Mày thôi đi nếu có chuyện gì thì từ từ giải quyết ,có cần uống nhiều vậy ko .-Minh

-Cần .-khánh nói rùi lại uống tiếp

-Mày.-quân mất bình tĩnh nắm cổ áo Khánh định dấm như Minh can lại

-Thui bọn tao uống cùng mày .-Minh nói rùi rót rượu cùng uống với Khánh

-Cũng được uống đi .-Quân

Uống them được vài cốc nữa thì Khánh say ko bít gì nữa (kiểu bất tỉnh nhân sự ) chỉ khổ Minh và Quân phải vác về tận nhà

77. Chương 73:chọc Tức -giận -làm Lành

Chap 73

Mấy hôm sau hắn và Khánh vẫn ko đi học ,bọn con gái trong trường “buồn” như con chuồn chuồn (được giữ giọng mà buồn gì chứ nhỉ )Khánh thì biết ở đâu rùi ,suốt ngày cắm đầu vào bar ai khuyên cũng ko được ,con hắn thì chả bít đi đâu mất tích suốt

Hôm nay chúng nó đều đi học trừ hắn và Khánh .Từ hôm sảy ra chuyện giữa Khánh và ANh thì ANh như ít nói hơn cứ buồn buồn mọi người cũng chả bít phải khuyên thế nào

-Này ko biết tên lâm làm gì mà mấy ngày nay ko thấy nhỉ .-Minh

-thì hoie Bx của người ta ý ._Quân

-hả …..tôi cũng ko biết gì đâu mà hỏi .-nó

-thôi khỏi phải giấu biết thì cứ bảo biết làm gì mà giấu OOxx kĩ thế .-Quân

-Phải đó

-hờ thật mà từ hôm đi cùng mọi người về có lien lạc gì đâu …ko tin cho xem điện thoại .-nó nói với giọng bực bực rùi đưa diện thoại ra cho bọn kia khám phá

-ukm đúng thật .-Mai

-Mà bà lưu tên ông xã mình hay nhỉ .-Minh

-đâu

-ĐIÊN KEVIN .-đồng thanh tập 1 nhìn nó chằm chằm như người ngoài hành tinh

-hy có gì đâu mà mọi người phản ứng ghê thế .-nó bị nhìn như kiểu sinh vật lạ thì bực thêm

-bó tay với 2 người .-đồng thanh tập 2

-thôi vào lớp .-nó chuồn khỏi mấy cái phóng thanh này ko thì chúng nó mà đồng thanh lần nữa là nó thủng màng nhĩ

,bọn kia thấy vậy thì tí tởn chạy theo trêu tức

Ngồi trong lớp được 1 lúc thì nó thấy chán nên mún đổi ko khí lên sân thượng cho thoải mái ,nó cầm thêm cái headpone đi ra

Đang cắm đầu vào điện thoại vi vu thì 1 loạt các tấm ảnh đập vào mắt nó .hình ảnh này được bọn con gái post lên vài giây trước và người trong ảnh ko ai khác chính là hắn .Hắn có mặt ở trường và với 1 hình tượng hòn toàn khác

Thay vì để kiểu đỏ rực thì hắn lại để màu xanh rêu hớt ngược .lần đầu tiên hắn diện áo đồng phục trắng sơ mi ,nhìn rất ngầu ,kết hợp với áo sơ mi tráng là quần jeans đen tôn lên dáng chẩn ko cần chỉnh của hắn

Mới vài ngày ko xuất hiện giờ xuất hiện thêm cái hình tượng mới mẻ lẵng tử này thì bọn con gái cứ phải nói là chết hàng loạt hò hét thủng trời (chưa thủng tầng ozon đâu ạ )

Chính vì vậy mà cây cối xung quanh mới chổng gốc hằng loạt ,là rụng xơ xác (khổ thế đấy …đẹp cũng là 1 cái tội ….chẹp……chẹp…)

Nó nhìn qua ảnh mà chỉ muốn đấm cho hắn phát ,nhất là cái ảnh mà hắn nháy mắt đưa tình với em nào đó (liều nhỉ ) đây là điều mà trước giò chưa bao giờ có ………..tên này tóm lại là tập xác định rùi

-Lần này anh chết với tôi ,.-nó lẩm bẩm rùi ko them xem ảnh nữa vứt vào trong túi áo

Về phía hắn thì sau khi làm náo loạn xong thì bỏ về lớp

-Chết chết mới mấy ngày ko gặp mà pạn tôi thanh đổi kinh ko .-Minh

-Còn là Kevin ko đấy ._Quân hỏi đểu

-chả bít .-hắn bực vì vào lớp mà ko thấy nó

-làm gì mà ghê thế vừa mới nhe nhửn ghê lắm mà ,hay ko thấy bx nên vậy .-Mai

-hử.-hắn nhìn Mai

-Thui đi tìm Bx đi bà đó vờ đi đâu rùi á .-Quân cười

-thế hả cảm ơn .-hắn nói rùi lượn lun

-biết cám ơn cơ đấy .-cả bọn nhìn nhau cười

Hắn lên thẳng phía sân thượng vì chắc chắn nó sẽ ở đấy

Quả ko sai vừa lên đến nơi hắn đã nhìn thấy nó đứng 1 mình thả hồn vào trong gió dáng người nhỏ nhắn (cái này phải xem lại )

Hắn nhẹ nhàng tiến lại chỗ nó ôm vào lòng .Nó biết là hắn nên cứ để im .2 người đều im lặng thả hồn vào trong gió mỗi người suy nghĩ 1 hướng

1 lúc sau

-lên đây làm gì .-nó lạnh nhạt

-em lên được anh thì ko à .-hắn

-vậy thì anh ở lại tôi xuống –nó nói rùi hất tay hắn ra định đi xuống thì bị hắn lôi lại khóa chặt trong vòng tay

-anh với tôi cơ đấy .-hắn làm bộ

-………..-

-em ghen hả .-hắn cười

-Ai thèm .-nó lạnh nhạt như lúc đầu

-trời vậy mà bảo ko ghen sao

-ghen ko thèm

-thôi được rùi anh chịu thui em rùi đấy

-……..-

-Anh xin lỗi mà

-ko cần

-tha thứ cho anh 1 lần thui .-hắn năn nỉ

-ko

-nhé

-.

-nhá

-ko

-Đi mà nhé …nhé nhá –trẻ con quá mất

-ukm .-nó đành bó tay trước lời măn nỉ kiểu mới của hắn

-thế chứ mà em biết ko …….anh nhớ em .-hắn

-uk hi .-nó

-mà em ko nhớ anh sao mà mấy ngày ko thèm gọi điện cũng ko thèm và thăm anh vậy .-hăn

-ko anh cũng đâu gọi cho em .-bó tay 2 người này

-anh bị thương mà ko ngoại lệ được sao .-hắn

-ko

-thật chứ

-thật

-thật ko

-ko hy

Vậy em có muốn phát anh ko .-hắn

-có .-ngu rùi em ơi bị hắn đưa vào tròng

-he ok hắn nói rùi cúi xuongs khóa môi …..2 môi chạm môi

-anh thấy hình phát này được nhất đó em .-hắn

Anh .-nó tức vì bị lừa

-thui đi xuống thui đến giờ vào học rùi nè .-hắn nói rùi kéo nó xuống lớp

78. Chương 74:đính Hôn ........trùng Hợp Hay ...có Duyên

Chap 74

Về phía Anh ko thấy Khánh đến trường suốt ngày đến bar thì thật sự rất lo nhưng bts làm sao được mọi vậy đã như vậy rùi thật khó để đối mặt với nhau ,hơn nữa hôm nay bố mẹ Anh sẽ về việt mam và tối nay họ có hẹn với gia đình thông gia

Khoảng 1’30 Tại sân bay Nội BÀi

-pa pa con ở đât .-Anh

-ukm đây rùi .-mẹ ANh

-con chòa bác .-nó

-ba mẹ .-Ngọc

-2 bắc vẫn khỏe cả chứ ạ .-Mai

-ukm tất cả đểu ổn các con yên tâm đi .-ba ANh

-vâng thui mọi người về nghỉ ngơi thui ạ

-ukm

Nói rùi Anh cũng mọi người lên xe về nhà

Tại nhà anh chiều hôm ấy

-con chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi gặp mặt gia đình họ -ba Anh

-gặp ngay hôm nay ạ -Anh buồn buồn

-ukm vì công ti nhiều việc quá ta lại ko có nhiều thời gian nên phải thu xếp thui con .-mẹ ANh

-Vâng pa mẹ cứ nghỉ ngơi đi con sẽ chuẩn bị

-ukm

Bọn nó cũng ngồi đó nhưng ko giám nói gì ,cũng chả bít phải an ủi Anh như thế nào ,thấy tội cho Anh và Khánh

Còn Tại nhà Khánh ,tên này vừa mới đi bar về quần áo xộc xệch ,trên người thì mìu rượu nồng nặc ,đang bước vào phòng thì bị papa tóm cổ lại

-con ngồi đây nói chuyện với ta chút .-ba Khánh

-có chuyện gì .-Khánh

-tối nay ta có 1 cuộc hẹn quan trọng nên con thu xếp đi cùng nha .-

-con ko có thời gian .-Khánh lạnh lung

-ko thể từ chối nhất định con phải đến nếu ko thì đừng trách ta .-

-tùy ba .-Khánh nói rùi bước thẳng lên phòng

7’00 tai cửa hàng Window row left tim

-chào quý khách –phục vụ

-uk

-ông bà có đặt trước ko ạ .-phục vụ

-có

-vậy mời mọi người vào trong .-phục vụ

--cảm ơn –anh nói rùi cùng ba mẹ bước vào bàn chờ gia đình bên kia

1 lúc sau

-chúng tôi ở đây .-pa Anh gọi khi thấy 2 vợ chồng trung niên bước vào

-A chào anh bạn lâu lắm ko gặp 2 vọ chồng vẫn khảo chứ .-người đàn ông đó

-vâng chúng tôi vẫn khỏe .-pa Anh

-cháu chào 2 bác .-Anh lễ phép

-ukm đấy chắc hắn là sery đúng ko ..trông cháu ngày càng xinh đẹp đó …ui lớn thật rùi .-ngườ đàn ông đó

-vâng cảm ơn bác

-thui mọi người ngồi đi lâu rùi chúng ta ko gặp .-mẹ Anh

-Vâng .-người đàn bà đi cùng với người đàn ông đó

-Thật có lỗi qua cháu nó tí mới đến được dạo này chau hơn bận xin lỗi gia đình .-ông đó nói tỏ vẻ xin lỗi

-ko sao vẫn còn sớm chúng ta ngồi chờ thêm 1 chút nhân tiện han huyên luôn mấy khi được gặp nhau thế này .-pa anh

-Vâng

Cả hai bên nói chuyện vui vẻ chỉ có an là đang buồn rầu .1 lúc sau Anh thấy có 1 dáng người con trai bước vào ……………người đó ko ai khác chính là Khánh

-“sao Khánh lại ở đây ………..ko lẽ” –suy nghĩ lúc này của anh

Khánh bước vào tiến lại gần chiếc bàn ba mẹ mình đang ngồi và cũng có suy nghĩ giống như Anh

-“sao anh lại ở đây …ko lẽ là vậy”.-khánh

-Con đến rùi hả …..

-vâng –Khánh

-cháu chào 2 bác .-Khánh

-ukm Shi đã lớn như vậy rùi sao .bảnh trai thật đó .-pa ANh

-đây là /.-Khánh ngớ người

-đây là gia đình bác Hùng .-pa Khánh

-đúng vậy đó con chúng ta hẹn con ra đây là để bàn chuyện đính hon cho 2 đứa .,con chào em nó đi .-mẹ Khánh

-là sao ạ .-Khánh

-vì sợ con ko đến nên ta đã giấu con .-ba Khánh

-thui 2 đứa chòa hỏi nhau đi .-pa Anh

-ko cần đâu ạ bọn con là…………..-Anh đang định nói là pạn bè thì Khán cắt ngang

-ANh là người yêu của con ạ .-Khánh nói làm 4 ông bà rớt hàm

-sao .-đồng thanh cả ANh

-Vâng bọn con bít nhau từ lâu ruid ạ .-Khánh nói mà Anh cú ngệt mặt ra

-thế sao vậy thì tốt qua haha thật là có duyên mà .-pa ANh

-vâng .-Khánh cười nhe nhửn chả giống với lúc mới vào đằm đằm sát khí

Thế rùi 2 gia đình cùng ăn uống vui vẻ ,sau đó thì để nguwoif lớn nói chuyện vơi nhau thì Nah và Khánh được “cử”di chỗ khác

Sauk hi rời khỏ nhà hằng thì Khánh và Anh cùng đi dạo

-Sao lại nói như thế .-Anh hỏi vì vụ tự sưng 1 cặp ý mà

-Ko phải sao .-Khánh

-……..chả bít .-anh

-sao lại ko biết chẳng phải nếu ko vì vụ đính hôn thì ANh sẽ đồng ý Khánh sao ………bây giờ lại như vậy ko phải là dồng ý thì là gì .-Khánh cười

-Nhưng .-Anh

-ko mún sao hay.-Khánh

-ko Phải .-anh

-Nếu muốn thì Bây giờ ANh đồng ý cũng chưa muộn đâu

-…………-im lặng mặt anh đỏ như trái cà chua

-sao đồng ý chứ .-Khánh

-đồng ý thì đồng ý sợ gì .-anh nói rùi chạy đi mất

-hy ko sợ ư .-Khánh chạy theo 2 người này đuổi nhau đến lúc mệt mới dừng lại

2 người này rong đuoiỉ nhau suốt rùi mới về bọn kia ở nhà thì đang buồn cho hoàn cảnh của 2 anh chị (có bít đâu chúng nó đang tí tởn ngoài kia ) ………………………………

(tg truyện sắp full rùi ạ thời gian qua đã để các bạn dài cổ ….thật sự linh ngả mũ xin lỗi ạ …..những ngày sắp tới cõ 1 số sự cố nên linh ko ra lien tục được nên mong các bạn ủng hộ và thông cảm nhé …….hè vẫn phải đi học cả ngày ạ )

79. Chương 75:tình Địch

Chap 75

Sau khi gặp gia đình nhà Khánh xong thì pa mẹ của Anh phải trở về ngay trong đêm

Sáng hôm sau tại trường học ,chúng nó đang sử đẹp Anh và Khánh

-Thật ko ngời 2 người lại đính hôn

-trùng hợp thế là cùng

-Hy .-Anh

-bao giờ thì tiến hành .-nó

-Cuối thắng .-Khánh

-vậy sao ,2 người ghê thật đó /-Mai

Đang nói chuyện thì có 3 chiếc mui trần tiến thằng vào chỗ bọn nó

-ai vậy nhỉ ,.-Khánh

-Thích gây sự chú ý à .-Quân

“cạch” 1 cánh cửa mở ra ,1 người con trai trong bộ véc đên bước ra ,với khuôn mặt khôi ngô …phải nói là rất rất đẹp trai .ANh chàng này có mái tóc màu ánh kim …nhìn rất cuốn hút .Vừa mới bước ra khỏi xe thì đã thành tâm điển bàn tán khen ngợi này nọ của bọn trong trường

“cạch’1 cánh cửa nữa mở ra 1 người con trai nữa lại bước ra vô cùng đẹp trai mai tóc đen kết hợp với quần jeans đen và áo thun ..vô cùng cuốn hút

“cạch” người cuối cùng bước ra ,.là 1 người con gái mái tóc nâu vàng mặc giản dị 1 áo sơ mi trắng với quần jeans …..nhưng lai tôn lên nét đẹp đặc biệt khó gần

3 người này tiến lại chỗ bọn nó đang đứng

-Mấy đứa tiếp anh chị như vậy sao .-Khánh Hoàng anh trai nó tg đã giới thiệu rùi đó ạ

-anh chị.-bọn kia chòa tới tập

-anh 2 .-nó chạy tới ôm chầm lấy anh 2 mình ,hành động này khiến ko ít người trong trường ngã bệnh

-Em ôm chặt vậy anh ngạt thở đó .-Hoàng

-Anh về sao ko báo cho em .-nó

-phải vậy mới bất ngờ chớ .-Anh nó

-Em định bỏ anh lun đó hả .-Anh tuấn ( tên này tg cũng chả bít là ai nữa )

-Làm sao mà quên được tình yêu chứ -nó nói rùi quay sang ôm chầm lấy Anh tuấn .Hành động này của nó là vô cùng nguy hiểm vì đang có 1 ngọn núi lửa phun trào phía sau .(Việc Hoàng là người yêu cũng như là chồng chưa cưới của chị hắn thì ai cũng bít rùi (chơi với nhau lấu thế mà ko bít nữa thì chết đi ạ ) chỉ có bọn hắn là ko bít Anh Tuấn thui còn những người còn lại đều biết mối quan hệ của nó và tuấn …còn về tuấn là ai thì tg sẽ bật mí sau )

-Em trái có cần phải căng thẳng vậy ko .-Phương thảo

-Về làm gì .-hắn bực giờ còn bực hơn

-này mày tiếp chị gái mày thế hả ….dúng kaf –chị hắn

-thui mà 2 người cứ gặp nhau lại cãi lộn cho con xin .-Khánh

-Mày nhìn cu nhà chị đó

-Bà bảo ai là cu .-hắn

-thế mày bảo ai là bà cgij mày mới tí tuổi nhé .-Phương thảo

-Thui mà em ,em cứ phải cãi lộn với nó thế hay sao .-Khánh hoàng bước tới chỗ Phương thảo

-đúng đó chị dâu .-nó

-Nhưng nó

-hy ông anh rể no1 đó .-hắn

-Thế em về nhà ba mẹ lun à .-Khánh hoàng

-Vâng .-chị hắn

-thế cho anh gửi lời chào 2 người nhé anh về nhá rùi sẽ ghé .-Khánh hoàng

-vâng

-2 người về luôn hay ở lại ạ .-Mai

-ukm anh chị sẽ vào hỏi thăm ba nuôi rùi về nhà(ông hiểu trưởng là ba nuôn nó và Khánh hoàng ạ ) .-Khánh hoàng

-Vâng thế mọi người đi đi bọn em vào học đây .-Anh

-ukm mấy đứa đi học đi /-ANh tuấn

-bye .-bọn nó nói rùi bỏ vào lớp hắn tức quá bỏ vào lớp trước ,còn 3 người kia thì đi vào phòng hiệu trưởng

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

BÙI ANH TUẤN 19t;bạn của Hoàng và Nó ,đẹp trai tài giỏi phong độ và đặc biệt ko lăng nhăng .tuấn và nó được coi là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ ,2 người này còn có hôn ước nhưng nó luôn từ chối ,chính vì vậy mà lần này tên này về để năn nỉ nó lần cuối ……

Trong lớp nó

-Anh sao vậy mặt bí sị ra kìa .-nó cười

-hừ .-hắn nhăn nhó

-sao vậy .-nó

-em ko đi cùng tình yêu của mình đi vào lớp gì thế .-hắn

-hờ ra là vậy ..chỉ là đùa thui mà .-nó

-thật sao …..

-thật mà bạn lớn lên từ nhỏ cùng với em đó .-nó

-ukm hẳn nào ôm hôn than thiết thế .-hắn

-ghen sao .-nó

-Ko ghen mới lạ đó ,.-hắn

-thui mà .-nó lắc lắc cái tay hắn

-được thui như mà lần sau em mà hành độn như thế thì đừng trách anh –hắn

-ok

-hôm nay em ở nhà hả -hắn

-ukm ông anh ở nhà mà

-tên đó nữa hả

-ukm hy

-chán nhỉ

-hy –nó chỉ cười ko ngờ hắn thay đổi nhiều như vậy ,….

Chap sau sóng gió sẽ xuất hiện ạ

80. Chương 76:người Yêu Cũ ...............nơi Bắt Đầu Những Giắc Dối

Chap 75

Tại nhà nó

-Em quen tên đó thật hả .-Khánh hoàng

-À………dạ…Vâng ..-nó đang uống nước thì sặc

-em định từ chối hốn ước của chúng ta sao .-Tuấn

-em trả lời anh lâu lắm rùi đấy .-nó

-em bít anh về đây vì em mà .-Tuấn

-kệ nó đi mày chính thức thất bại .-Hoàng

-MÀy ….mày có phải bạn tao ko thế .-Tuấn

-tao là bạn mày nhưng cũng là anh rể của tên đó hehe .-Hoàng

-mày được lắm vì ai mà tao ở lại đó mấy năm để giúp mày …tại mày nên tao mới thất bại đó .-Tuấn

-tao ko bít tại nó vứt công việc cho tao rùi về đây tao chả nhờ mày thì nhờ ai ,…mày bắt đền nó ý .-Hoàng

-em ko bít em ko liên quan nhé anh hỏi anh trai em ý .-nó né ánh nhìn của Tuấn

-Anh ko bít đâu bắt đền 2 người đó .-Tuấn

-hahaha .-2 thằng bò ra mà cười

-anh em đi chút việc nhé .-nó

-lại đi gặp thằng đó chứ gì .-Khánh hoàng

-ukm hy

-ko được .-2 thằng đồng thanh

-đi mà mà….nhé nhé ..-nó

-ko

-nhé nhá ná ná .-nó bắt chướt kiểu năn nỉ chết người của hắn

-thui được đi đến 11h phải về đấy .-đồng thanh (2 thằng này đúng là chơi với nhau hợp quá mà )

-ok thanks 2 tình yêu .-nó nói rùi chạy đi

Trên xe nó gọi cho hắn

Someone call the doctor nal butjapgo malhaejwo

Sarangeun gyeolguk jungdok overdose

Sigani jinalsurok tongjedo himdeureojyeo

Jeomje om gipsugi ppajyeoganda

Oh too much neoya your love igeon overdose

Too much neoya your love igeon overdose

Modu da naege mureowa naega byeonhangeot gatae

Simjange niga bakhyeobeorindeut

Se sangi ontong neoinde

Meomchulsu eobseo imi gadeukhan neol

Jigeum i sungan you in my heart

E X O overdoes

-alo Bx .-hắn

-anh đang ở đâu .-nó

-anh đang ở bar

-giỏi nhỉ

-em đang ở đâu .-

-trên đường

-thui được anh về nhà ngay .-hắn

-ukm .-nó nói rùi cúp máy

Trước cổng nhà hắn .Mọi thứ xung quanh đều chìm vào im lặng chỉ có những âm thanh của những con vật xung quang ,nó dừng xe rùi bước xuống dựa người vào đầu xe chờ hắn

1 lúc sau 1 chiếc mui trần đen bống loáng hạ trước mặt nó

-em đợi lâu chưa .-hắn

-hừ 1 lúc

-anh tưởng em ở nhà chứ

-ở nhà với 2 ông đó à ,điên

-ukm hi vào nhà đi

Bên trong

-em uống gì ko .-hắn

-bia .-nó

-ukm cũng được chờ ah lấy .-hắn nói rùi đi vào trong còn nó tiến vào ghế sofa ngồi xem ti vi

-em uống đi

-ukm

-anh sẽ đi tắm nên em lên lầu lấy giùm anh bộ tài liệu trên bàn nhé

-ukm cũng được .-nó nói rùi lên trên

Phía bên dưới hắn đang định đi vào trong thì có người bấm chuông

-ai vậy .-hắn bước ra mở cửa

-anh .1 người con gái xinh xắn đáng yêu bên cạnh có 1 chiếc vali lớn

-………..-hắn ko nói gì nhìn người con gái đó chằm chằm đôi mắt ánh lên những tia tức giận

-anh em .-nhỏ này chính là Ngọc linh người yêu cũ của hắn nhỏ

-câm miệng cô đến đây làm gì .-hắn lạnh lùng

-anh em xin lỗi em đã hoàn thành khóa học tốt nghiệp đại học rùi nên quay về .

-hừ vậy sao chúc mừng vậy cô về dược rồi đấy .-hắn

-anh em xin lỗi .-nhỏ linh nói rùi bước đến tiến lên ôm chầm lấy hắn hắn chưa kịp phản ứng gì thì nó bước ra

-ai đến vậy anh .-nó từ trong bước ra thì bắt phải ngay cảnh 2 người này đang ôm nhau

-bỏ ra .-hắn đẩy nhỏ Linh ra

-anh ai vậy ko phải là……………-nhỏ linh

-bạn gái cô về đi .-hắn ko nhìn nhỏ đó mà nhìn nó ,nó cũng ko nói gì nữa chỉ đi vào

-em bít mà anh chỉ giả vờ quen nhỏ đó thui phải ko ,em xin lỗi vì chuyện trước đấy chúng ta quay lại như trước được ko .-nhỏ đó

-muộn rùi .-hắn nói rùi đóng cửa lại đi vào

-anh xin lỗi .-hắn

-ko sao em hiểu mà là cô ấy phải ko ,sao anh ko cho cô ấy vào có vẻ cô ấy vời mới đi xa về .-nó

-anh ko thích

-ukm thui em về đây tài liệu em để trên bàn .-nó

-em .-hắn

-à còn cái này nữa em thấy nó ở gần tệp tài liệu .-nó nói rùi đưa trả hắn chiếc vòng mà hắn hay đeo kềm thao là 1 chiếc nhẫn ,vừa nãy khi gặp cô gái đo nó cũng thấy cô ta đeo trên cổ

-ukm em giữ lấy đi anh mún em tin tưởng anh ,anh và cô ta kết thúc rùi .-hắn

-em có nói gì đâu.-nó nói rùi ra về

-để anh đưa em về .-hắn

-thui anh nghỉ đi .-nó

-ukm cũng dược vậy em về cẩn thận

-ok

Nó ra đến cổng đang định đi về thì thấy nhỏ Linh vẫn đứng ở ngoài ,nó tiến lại

-sao pạn ko về .-nó lịch sự hỏi

-mình mới từ nước ngoài về chỉ có anh ấy là người thân mà vào khách giờ này thì ……nên .-nhỏ đo tỏ vẻ đáng thương

-vậy à

-pạn là người yêu của anh ý à

-ukm

-mjk ko có ý j đâu chỉ vì ngày xưa mún theo dduuaooir sự nghiệp mình đã bỏ anh ấy ….nên bây giờ mình cũng ko có ý ỳ nữa đâu mong 2 người hạnh phúc (phét )

-ukm sao pạn ko hỏi lâm thử xem có thể cho ở nhờ 1 đêm ko .-nó bít ánh nhìn của nhỏ đó nhìn mình ko bình thường nhưng giữ phép lịch sự

-ukm nhưng anh ấy ko cho đâu .-nhỏ Linh

-để mình giúp bạn

-cảm ơn nhiều nha

-ko có j .-nó nói rùi bấm chuông

‘Kinh coong “

-sao vậy em .-hắn bước ra thì nhìn thấy nó và nhỏ Linh đang đứng

-Anh cho cô ấy ở nhờ đi cô ấy ko có nhà mà .-nó

-nhưng

-em ko sao đâu .-nó

-ukm .-hắn

-cám ơn bạn cám ơn anh ,.-nhỏ Linh cúi đầu cảm ơn rùi cười thầm ‘ko ngờ cô cũng ngu như vậy người ta nói cô thông minh quả là hơi tang bốc mà …haha để xem tôi sẽ giành lại anh ấy ,tôi mà ko có được thì cô cũng đường mơ’ suy nghĩ của nhỏ Linh nhỏ này mơ mộng quá nhỉ

-Thui em về đây .-nó

-ukm hay để anh đưa về .-hắn

-thui muộn rùi anh nghỉ đi .-nó

-ukm chào nha .-nhỏ linh

Ko phải nó muốn như vậy chẳng qua là nó luôn tin tưởng hắn mà thôi

Còn về phía hăn và nhỏ đó

-cô cứ ở phòng hồi trước ở tôi ko quan tâm .-hăn nói rùi lên phòng mình

-từ từ đã hãy nghe em nói nốt thật ra em cũng ko có ý gì nữa đâu em chỉ ở nhờ vài hôm thui sẽ ko ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người đâu ,cô ấy là 1 người tốt –nhỏ đó nói

-tôi biết ko cần cô phải dậy .-hắn

-chúng ta có thể là bạn được chứ .-nhỏ linh đột nhiên hỏi

-tùy cô .-hắn nói rùi đi lên luôn

81. Chương 77:khơi Động Âm Mưu

Chap 77
Sáng hôm sau tại trường star school

Mọi thứ vẫn ồn ào náo loạn như mọi khi ..cho đến khi cô giáo bước vào theo sau 1 1 bạn nữ vô cùng xinh sắn dễ thương theo nhận định của các học sinh nam trong lớp

-Các em hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới .-bà cô

-Dạ cô .-con trai trong lớp đồng thanh trừ bọn hắn

-Em vào đi .-cô giáo

-Vâng ,chào tất cả các bạn mình là Ngọc Linh ,Mình vừa từ ANh về nên mong các bạn giúp đỡ nhiều ,,.-nhỏ Linh nhẹ nhàng tình cảm trước sự hồ reo nồn nhiệt của bọn con trai trong lớp,còn đối với mấy thằng hắn thì ngược lại ngạc nhiên …..ko tin vào mắt mình

-Này nhỏ đó …..sao lại về thế nhỉ .-Khánh quanh sang chỗ của Minh và Quân nói nhỏ

-ai bít mà sao nhỏ đó về giờ này ko bít ,.-Minh

-Ai vậy anh .-Mai

-À…là người yêu cũ của Lâm .-Minh

-Á vậy sao .-Ngọc

-CÁC EM TRẬT TỰ .-Bà cô quát

-DẠ .-all

-Bây giờ em ngồi chỗ bàn trống cuối lớp nhé .-bà cô

-vâng .-nhỏ nói nhẹ nhàng rùi tiến thẳng về chỗ của mình ,chỗ chủa nhỏ ngay phía sau Anh và Khánh

Cả tiết học vẫn trôi qua như bình thường ,học thì ít mà chơi thì nhiều lúc ra chơi nhỏ Linh bước lên chào hỏi với bọn nó

-Chào mọi người lâu quá ko gặp .-Nhỏ Linh

-ukm lâu ko gặp.-Khánh

-Các anh vẫn khỏe chứ ạ .-Nhỏ Linh

-ukm bình thường .-Minh

-Sao cô lại về .-Quân tỏ rõ sự khó chịu của mình ,tên này thật sự ghét nhỏ đó ko có 1 chút cảm tình gì cả ,vậy nên cũng ko mún giữ 1 chút phét lịch sự với cô ta

-À …sau khi tốt ngiệp ở bên đó thì em quay về .-nhỏ

-vậy sao .-Quân cười nửa miệng

-em xin lỗi về việc của 2 năm trước .-nhỏ

-cô thì có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ ..ko cần .-Quân

-thui xuống căng teen .-hắn nói rùi nắm tay nó đi trước

-ukm đi thui .-Khánh nói rùi kéo cả bọn đi ,nhỏ Linh cũng đi theo (chả hiểu nổi cái con này )

Phía ben ngoài thấy nhỏ đó đi cùng bọn nó thì bắt đầu bàn tán này nọ

-ui kia ko phải người yêu cũ của Kevin sao ?-hs1

-đúng rùi càng nhìn càng xinh lại hiền lành …chứ có như ai đó (ý chỉ nó ) .-hs 2

-cũng đúng đó

-có kịch hay để xem rùi xem ai thắng .-hs4

-hay là cá cược đi .-

-ok chơi thì chơi

Bla …dủ lời bàn tán sôi nổi ..nhưng bọn nó cũng ko để tâm đi thẳng xưởng căng teen

-Bx em ăn gì .-hắn nhẹ nhàng

-gì cũng được .-nó

-thui em ngồi cùng mọi người đi để anh vào lấy đò cho .-hắn

-ukm ok .-nó nói rùi lựa bàn ngồi

Bọn kia thì vẫn đang ngượng ngùng thay cho nó

-Mọi người ngôi đi sao vậy .-nó

-hy ko sao .-Khánh

-Ko phải như vậy đâu tui bít hết rùi ,nếu như ko thể là Người yêu thì có thể là bạn đúng ko Ngọc Linh ,.-nó

-hả.-bọn kia ngạc nhiên

-đúng vậy .-Nhỏ Linh

-2 người biết nhau sao .-Minh

-ukm hôm qua .-nó

-hy chuyện hôm qua cám ơn bạn nhé .-nhỏ

-ukm ko có gì .-nó

-Là sao .-Ngọc

-Vì mình ko có chỗ ở nên tạm thời mình sẽ ở lại nhà Lâm ,Hân đã giúp mình thuyết phục Lâm .-nhỏ

-Á .-3 thằng kia ngạc nhiên ko bít nó có bị điên ko nữa

-sao thế .-hắn

-Mày và nhỏ này ở cùng 1 nhà hả .-Quân khó chịu

-ukm chỉ 1 thời gian thui ,cho đến lúc cô ta tìm được nhà mới

-vậy sao

-Mọi người cứ yên tâm bây giờ bọn em chỉ là bạn bè thui .nhỏ

-Vậy thì tốt ,mà tốt nhất là cô ko nên có những suy nghĩ ko tốt ..ko có lợi cho cô đâu .-Quân

-ukm hy .-nhỏ

-thui ăn đi

-ukm

-cả bọn vui vẻ ăn uống ko đó có 1 ánh mắt vô cùng bục tức căm ghét hướng về phía nó ,nó thì ko khó để nhận ra ánh mắt đó chỉ là vấn đề nó giải quết ra sao thui ,ngoài ra cũng có 2 người nữa nhận thấy là Quân và Mai

-À hay hôm nay chúng ta là 1 bữa tiệc nhỏ ở nhà anh lâm nhỉ .-nhỏ Linh

-ý cô là sao

-ý em là muốn quan hệ chúng ta thêm than thiết hơn thui .-nhỏ

-như thế này tôi đã mệt rùi .-Quân

-thui cũng được .-nó

-vậy thì tối nhé .—nhỏ

-ukm.-cả bọn sau khi ăn xong thì kéo nhau lên lớp đi thành từng cặp chỉ có nhỏ đó là đi một mình hập hực

-“cứ đợi xem tui sẽ giành anh lại”.-nhỏ

Tối hôm đó tại nhà hắn

Hôm này bắc giúp việc và 1 số người giúp việc đã trở lại họ đang giúp nhỏ Linh ở dưới bếp .

Bên phòng khách bọn kia đang thống trị ,còn nó với hắn thì lên sân thượng .hắn vòng tay ôm chọn lấy nó 2 người cứ đứng như vậy

-em thật sự ko ghen hả .-hắn

-hy ko

-Tại sao

-vì em tin anh mà .-nó

-nếu là anh

-anh ko chắc

-hy thế mà cũng nói

-nhưng anh ko để cho thằng nào cướp được em đâu .-hắn

-vậy thì cứ chuẩn bị đi sắp có người cướp đó

-Anh chứ ai

-hy

Đang nói chuyện thì nó nhận được điện thoại của Na young

-Dạ chị

-ukm em đang ở nhà Lâm hả

-Vâng sao ạ

-chị sẽ bay về Hàn quốc

-Sao ạ ,sao lại về mà chị đi đâu suốt thế ở nhà cũng kolun .-nó

-chị có việc gấp mà ,với lại tên Tuấn cũng đi đó ,chị đang ở nhà em có về ko .-na young

-dạ chờ em 2 tiếng nữa

-ukm ok .-

Uk

-Sao vậy em .-hắn

-2 tiếng nữa em về chị anh tuấn sẽ bay trong đêm ko biết co chuyện gì nữa

-vậy hả thế mình xuống thui

-Uk

-Mà anh vào tăm đây em xuống với mọi người trước đi

-Ukm cũng được

1 lúc sau

- Mọi người vào ăn thui ạ .-nhỏ Linh gọi

-ukm cô cũng bít naayus sao .-Mai

-ukm cũng vài món sơ sơ .-nhỏ

-ukm mọi người ngồi đi ạ .-nhỏ này tự nhiên như ở nhà mình ý nhỉ

-ukm

-Xong rùi à .-hắn bước xuống

-ukm ngồi đi .-Khánh

-mọi người cứ ăn trước đi em lên thay đồ rùi sẽ xuống ngay

-ukm

-

-Thui chờ nhỏ đó xuống thì ăn cũng được ăn trước là ko phải đâu ..

-ukm cũng được

“Á >>>>>Á>>>>xoàng “

-Có chuyện gì trến đó thế nhỉ .-Nó

-lên xem nào .-cả bọn chạy tất lên tầng trên

-Lên đến nơi cảnh tượng bề bộn hiện lên 1 căng phòng đầy những mảnh vỡ thủy tình nhỏ đó đang ngồi dười sàn trên tay máu me be bét ,do nhỏ đã đụng vào thủy tinh của tấm ảnh bị vỡ ,ảnh của nhỏ và hắn ngày sưa ạ

-sao thế .-nó

-cứu tôi ,rếp có rếp .-nhỏ nói rùi ngất lim đi

-mọi người cẩn thận trong phòng có rếp đó nhìn chân nhỏ xem có vết tím rùi .-Minh

-Hắn lại gần chiếc giường lật chăn ra ,bên trong có rất nhiều rếp

-đưa cô ấy vào bệnh viễn đã .-nó

-ukm .-hắn nói rùi bước đến bế bổng nhỏ lên chạy đi ,bọn kia thì chayh theo xuống phòng dưới

-chuyện này là sao nhỉ .-Anh

-để sau đi vào xem nhỏ đó có sao ko đã

82. Chương 78:phải Giải Quyết Như Thế Nào Đây ????

Tại bệnh viện

-Cô ấy sao rùi .-Anh

-Chưa bít nữa .-hắn

-Vậy chờ xem sao đã .-Minh

1 lúc sau 1 vị bác sĩ đi ra

-Ai là người nhà của bệnh nhân Ngọc Linh vậy .-B|s

-dạ chúng cháu là Bạn ạ .-Ngọc

-ukm vậy sao ,chúng tôi đã sử lí xong vết thương do rếp cắn ở chân ,còn ở trên tay có 1 số vết xướt do chạm vào thủy tinh cũng ko lo ngại lắm giữ gìn sức khỏe là được .-bs

-vâng vậy cô ấy cần ở lại bệnh viện ko ạ .-Khánh

-ko cần cũng được

-ukm vậy cám ơn bác sĩ .-nó

-ko có gì

-vậy ổn rùi mọi người cũng về nghỉ đi tôi sẽ đưa cô ta về ,việc ngày hôm nay tôi sẽ tự giải quyết .-hắn

-ukm cũng được vậy em về đây anh tuấn với chị na young chắc cũng sắp ra sân bay rùi .-nó

-ukm em cứ về đi

-2 người đó sao lại về nước vậy vừa mới về lại đi rùi sao .-Mai

-ukm thì đó .-nó

-Vậy bọn tao về cùng mày .-ANh

-ok

-Vậy thui bye mọi người nha .-Ngọc và bọn nó tạm biệt bọn hắn rùi ra về ,bọn kia chờ hắn 1 lúc rùi cũng về

Tại nhà nó

-sao 2 người đi vội vậy ạ .-Mai

-cả 2 anh chị còn nhiều việc quá nên đành về chứ làm sao hy .-na young

-mà chị sao dạo này chị ko về nhà .-nó

-chị bận hy .-na young

-em ko mún giữ anh lại à .-Tuấn

-hehe thui mày đi đi ở lại làm gì .-khánh hoàng

-cái gì mày có phải là bạn tao ko đấy .-Tuấn

-thui mà em sẽ sang đó khi có thời gian .-nó

-công ty của em mà cứ như của anh ý nhỉ ,…-Tuấn

-em xin lõi mà .-nó

-ukm thui ra sân bay thui cũng mụn rùi

-ok để bọn em xuống lấy se cho .-Anh và Mai

-ukm vậy phiền bọn em rùi .-hoàng

-he

Tại nhà hắn

-Cám ơn an hem ko sao rùi .-nhỏ linh dịu dàng tình cảm

-ukm ko có gì cô lên phòng đi tạm thời cô ở phòng bên cạnh phòng của cô tôi sẽ cho người dọn dẹp .-hắn nói rùi ra hiệu cho người giúp việc đỡ nhỏ lên phòng

-vâng .-nhỏ linh

-ukm .-hắn ngồi xuống ghế sofa rùi chờ nhỏ linh lên trên lầu xong mới gọi bác quả gia ra hỏi truyện

-Bác ra đây cháu chó chút việc cần hỏi .-hắn

-sao vậy cậu chủ .-bác quản gia

-cả ngày hôm nay bác có thấy những ai lên phòng cô ta ko .-hắn

-ukm dạ sang ngày thì tôi cho người lên dọn dẹp ,nhưng lúc trưa cô linh về vẫn bình thường còn lúc chiều thì ko có ai lên ạ .-

-vậy sao

-vâng …nhưng …..-bác quả gia ngập ngừng

-sao

-lúc tôi cùng mọi người nấu trong bếp có 1 lần tôi đi ra phía ngoài có thấy co Hân đi lên phía trên 1 mình ạ

-sao .-hắn nhăn mặt

-dạ tôi cũng ko biết nữa

-thui được rùi bác lui đi chuyện này tôi tự giải quết được

-vâng

“-chuyện này là sao đây Hân thì chắc chán là ko phải ,ko phải nhỏ đó tự gây ra đấy chứ …hừ đau đầu thật ;.-đầu hắn như nổ tung ra ko bít phải suy nghĩ như thế nào

Thậy là bực mình

Còn tại Sân bay

-30’ nữa chị sẽ bay ,mội người giữ gìn sức khỏe nhé .-na young

-vâng chị cũng giữ gìn sức khỏe nhé lúc nào rảnh thì bay về thăm bọn em .-Mai

-ukm chị bít rùi .-na

-Anh tuấn khi nào thi bay ạ .-Ngọc

-ukm 1 tiếng nữa

--thui anh cố gắng lo hộ em vài thắng nữa em sẽ sang

-ukm ok đành vậy .-tuấn

-ai bảo mày dại gái chi hehe .-Hoàng

-mày ko còn câu nào nói với tao à .-Tuấn

-oko

Hừ đó em xem anh trai em toàn bắt nạt anh đó .-Tuấn làm mặt giận

-ukm thui mà anh anh ấy còn dại gái hơn anh đó .-nó

-hyhy

-em ….-Hoàng

-thui thui cho tui xin chúng ta vào thui tuấn cũng phải làm thủ tục nữa mà .-Na young

-ukm vậy thui bye nhé .-Tuấn

-ukm bye ,-nó và mọi người ôm 2 người kia lần cuối rùi để 2 người này đi vào trong

83. Chương 79:lần Hẹn Hò Đầu Tiên !!!!

Chap 79

Sang hôm sau

-Anh ko phải đi đâu à .-nó

-ukm tí nữa anh sẽ đi thăm 1 số chi nhánh của công ty papa .-Khánh hoàng

-Vậy sao ,thui em ra ngoài đây .-nó

-Đi đâu vậy ko đi học sao .-Hoàng

-ANh bị sao vậy hôm nay là chủ nhật mà học gì chứ .-nó

-Đi chơi với tên nhóc đó à .-Hoàng

-ukm vâng

-thui đi đi .-

-bye anh .-nó nói rùi phóng vèo ra cổng

Ngoài cổng hắn đang đứng chờ nó tay đúc túi quần ,người dựa vào chiếc xe mui trần đen bóng loáng

-Anh đợi lâu chưa .-nó lại gần

-hừ cũng tương đối .-hắn

-bây giờ chúng ta đi đâu .-nó

-Trung tâm thương mại .-hắn

-ukm .-nó gật gù

-có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò ý nhỉ .-hắn

-Chắc thế .-nó cười

-Vậy đi thui .-hắn nói rùi đẩy nó vào xe rùi cũng leo lên phóng đi mất

Trước cổng Trung tâm thương mại

-em chờ anh vào để xe nhé .-hắn

-ukm ok .-nó nói rùi bước ra ngoài chờ hắn

-ukm

-A kill phải ko .-Gia huy

-Anh là ..-nó

-hehe ko nhận ra sao .-Gia Huy

-ukm ……..à hóa ra là Giám đốc Huy ,lâu ko gặp .-nó

-ukm nhận ra rùi cơ đấy .-Gia Huy là giám đốc của trung tâm thương mại này

-hy

-Lâu ko thấy em xuất hiện trên báo ở nước ngoài hóa ra là trốn về Việt Nam hả .-Huy

-có chốn gì đâu ,em về đây thay đổi ko khí thui .-nó

-ukm

-à mà việc hợp tác giữa 2 công ty chúng ta vẫn tốt chứ .-nó

-ukm đều ổn mà hang của bên em đâu rễ nhận hehe

-hy

-mà em đi 1 mình sao ,còn 3 cô kia đâu .-Huy

-hả ..à em đi cùng ………

-Bạn trai .-hắn ko bít từ đâu chui ra .-

-ô hóa ra là cậu Phùng ….mà 2 người là 1 cặp sao .-Huy

-Đúng vậy .-hắn khó chịu (ghen ý mà )

-đẹp đôi quá .-Huy

-Cảm ơn anh

-hừ vậy mà anh ko thấy báo chí nói gì đến nhỉ ,2 người nổi tiếng vậy mà .-Huy

-biết được đâu có rễ .-hắn

-em hy vộng anh có thể giữ kín việc này .-nó

-ok thui anh vào làm việc đây 2 người cũng vào đi khi khác gặp .-Huy

-ukm

-Vâng .-nó

-hy .-Huy nói rùi đi mất

-em quen tên đó sao .-hắn

-ukm cũng bít sơ qua ,dối tác làm ăn mà .-nó

-ukm thui vào đi .-hắn nói rùi kéo tay nó vào trong

Phía bên trong

-em mún làm gì đầu tiên .-hắn

-đi mua sắm xem sao .-nó

-ukm cũng được vậy lên tầng 2 đi

-ok

Nói xong cặp này dẫn nhau lên tầng 2 ,nó và hắn quyết định ghé vào shop bán quần áo của thương hiệu G.Y.W (thương hiệu của nó đó mọi người ,tg đã có lần nhắc đến rùi đó ạ )

-Để anh chọn cho em nha .-hắn

-ukmm cũng được .-nó

-hờ xem nào .-hắn chống tay lên cằm suy nghĩ sau 1 hồi lượn vòng quanh thì hắn quyết định chọn 1 váy ren trắng bó sát

-Cái này ok chứ .-hắn giơ lên

-hừ ko .-nó

-Why .-hắn

-ko hợp .-nó

-thế cái này nhé .-hắn cầm 1 chiếc áo pull rộng màu sám cùng 1 chiếc váy xếp hơi xòe ,nhẹ màu đen

-ukm cũng được .-nó nói rùi lại gần hắn cầm lên xem

-Vậy vào thử đi .-hắn

-he khỏi cần em nghĩ vậy là ok rùi .-nó

-thế cũng được sao .-hắn

-hy được mà giờ để em chọn cho anh nhé .-nó

-ukm cũng được ..-hắn

…………..

………………………

.

Sau 1 hồi long vòng bàn luận xem nên mua cái nào thì cuối cùng nó và hắn cũng chọn được 1 đống đố và thoát khỏi khu bán quần áo

-em mún đi ăn ko.-hăn

-có em đói quá .-nó

-vậy thì đi

-Chào quý khách .-anh phục vụ

-ukm chào anh .-nó cười nhẹ làm cho 2 người con trai bên cạnh ngây ngất .(cả hắn lun )

-…À….ukm anh cjij ngồi đâu ạ .-anh này tỉnh ngủ rùi

-chúng tôi sẽ gọi sau .-hắn bực .

-hy .-nó và hắn lựa bàn gần cửa sổ

-Anh chị dung gì ạ .-anh phục vụ vừa rùi đi ra miệng thì hỏi mà mắt thì cứ nhìn nó chằm chằm

-à hừm .-hắn

-cho tôi 1 xuất cơm chiên và 1 xuất gà rán 1 ly kem socoola .-nó

-còn anh .-phục vụ

-1 xuất cơm chiên ,1 xuất gà rán ,1 li café đá .-hắn

-Vâng anh chị chờ chút .-anh phục vụ nói rùi đi vào

-anh sao lại cau có vậy .-hắn

-em thích vậy lắm hả .-hắn

-sao .-nó

-thích làm anh bực vạy mới chịu sao .-hắn

-anh ghen sao .-nó

-hừ ko thèm nói chuyện với em nữa .-hắn làm bộ

-hy em ko cố ý mà

-chúc anh chị ngon miệng .-phục vụ bê đồ ăn ra

-cảm ơn anh .-nó

-ko có gì .-phục vụ nói rùi rùi lui vào

-anh ăn đi .-nó

-hừ

-em có làm gì đâu em vô tội mà .-nó

-hy thui ăn đi .-hắn

-anh đúng là .-nó

-……………………………

……………………………………..

Cả 2 đánh chem. Ngon lành .ăn xong hắn nói

-anh có thứ cho em xem .-nhắn nói rùi lấy ta 2 chiếc hộp nhỏ

-gì vậy anh .-nó ngạc nhiên

-hy em muốn xem cái nào trước .-hắn

-hy cả 2 đi .-nó

-ok .-hắn cầm 2 chiếc hộp rùi quay lại phía mình mở ra rùi quay lại phía nó

-wow đẹp quá ,anh mua hồi nào vậy .-nó ngạc nhiên ,trước mặt nó bây giờ là 1 cặp nhẫn và 1 cặp dây chuyền hình chữ thập

-hy em đưa tay cho anh .-hắn cười

-ukm hì .-nó chìa tay ra

-……..-hắn lấy 1 chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cho nó .-

-đẹp chứ .-hắn

-ukm rất đẹp .-nó

-giờ em cũng phải đeo cho anh chứ ,.-hắn chìa tay ra

-ok .-nó cười rùi cầm chiếc nhẫn đeo lại cho hắn

-em có muốn anh đeo vòng cho em lun ko .-hắn

-ukm tất nhiên .-nó

-ukm .-hăn nói rùi lấy 1 chiếc dây chuyền tiến lại chỗ nó ,dùng tay vén gọn tóc nó qua 1 bên rùi deo dây chuyền cho nó –

-Anh muốn giữ em mãi bên mình ,vì vậy hãy luôn bên cạnh anh nhé .-hắn ôm choàng tay qua cổ nó thì thầm

-hy càng ngày anh càng sến đó .-nó đùa

-vậy em thích anh như thế nào đây .-hắn

-hy all .-nó cười

-em muốn đi đâu nữa ko .-hắn

-chúng ta đi hóng gió cũng được .-nó

-ukm vậy chúng ta đi .-hắn nắm tay nó rùi bước ra

84. Chương 80

Chap 80

Lúc hắn kéo nó ra khỏi khu trung tâm trời cũng đã vào khoảng quá trưa ,sau đó thì phóng như bay ra khỏi thành phố .Cảnh vật như thưa thớt dần ,sự ồn ào nào nhiệt dần được thay thế bơi sự im lặng,ko quá ồn ào náo nhiệt ,nhưng ngôi nhà san sát dần được thay thế bơi cây cối ,ra đến ngoại ô hắn dừng lại ở chân 1 quả đồi nhỏ ,rùi cả 2 đi bộ lên trên ,khoảng 20 phút thì cả 2 đã có mặt trên đỉnh đồi ,nó mệt quá ngồi phịch xuống bãi cỏ

-Chúng ta đến đây làm gì ,chẳng phải là đi hóng gió sao .-nó

-ở đây lí tưởng mà .-hắn

-nhưng mà mệt .-nó

-hy anh thích vậy .-hắn nói rùi cũng ngồi xuống cạnh nó

Cả 2 cứ ngồi như vậy thời tiết hôm nay khá mát ko nắng cũng ko mưa ,cả 2 nói chuyện với nhau rồi cũng ko biết từ lúc nào mà màn đêm đã buông xuống ,ở trên này có thể nhìn thấy toàn thành phố ,lúc mà manf đên buông xuống cũng là lúc mà những ánh sáng từ thành phố xuất hiện

-rất đẹp đúng ko .-nó nhìn ra phía xa xa nơi nhưng ánh đèn đang rực sáng

-ukm em biết mục đích anh đưa em tơi đây mà phải ko .-hắn cười rùi ngả lưng xuống bãi cỏ

-ngắm sao ư ,-nó ngước nhìn lên bầu trời ,rất nhiều sao ,bầu trời như được lấp đầy bởi sao

-đúng vậy .-hắn

-sao anh ko nói sớm .-nó

-thế mới bất ngờ chứ

-ukm hì

-…………-hắn ko nói gì nhanh như cắt kéo nó nằm xuống ,lúc này có thể nhìn 1 bầu trời sao 1 cách đẹp nhất ,nó quay sang nhìn hắn ,hắn đang gối tay lên đầu ,chăm chú nhìn bầu trời

-Anh có muốn từ bỏ những gì mình đang làm ko .-nó quay sang hỏi

-có anh muốn bó tất cả nhưng việc đang làm cùng em bỏ trốn .-hắn

-ukm

-còn em

-em cũng rất muốn

-hay chúng ta chùng từ bỏ nhỉ .-hắn

-có thể sao .-nó

-ukm

-Bàn tay chúng ta đã dính quá nhiều máu ,đã lấm quá sâu vào cái thế giới ấy …liệu có rễ dàng rút lui được ko .-nó

-ukm có thể nhưng bây giờ chưa phải lúc .-hắn

-ukm em cũng nghĩ như vậy .-nó

-chỉ cần em ở bên cạnh anh thì việc này chắc cũng rễ thui

-ukm vậy sao .-nó cười thật sự cả hắn và nó đều muốn thoát khỏi cái thế giới đầy tội ác này ..nhưng để từ bỏ thì ko phải rễ ….nó cũng đã từng từ bỏ vào 2 năm trước nhưng giờ đây thì …………………….

Sáng hôm sau vì sau nhỏ Linh bị đau chân nên hắn quyết định cho đi nhờ xe ,ngoài ra hắn cũng có hẹn sẽ đón nó cùng đi học .

Trước cổng nhà nó ,nó đang đứng ở ngoài chờ hắn

-Em đợi lâu trưa .-hắn

-Tương đối .-nó

-Thui lên xe đi chúng ta sẽ muộn mất .-hắn

-ukm ok .-nó bước lên xe ,nhỏ Linh ngồi phía ghế sau ,nó ngồi ghế trước

-Vết thương sao rùi .-nó quay xuống hỏi thăm

-ukm cũng đỡ rùi .-nhỏ Linh

-ukm vậy thì tốt .-nó nói rùi quay lên thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với hắn ,làm nhỏ Linh tức phòi ruột lửa phừng phừng đầu bốc hỏa ,nó cũng nhận ra sự tức giận của nhỏ Linh nhưng ko nói gì ,nhỏ này qua mắt được nó ..hehe hơi khó

85. Chương 81:liệu Có Hiểu Lầm !

Chap 81

Tại trường

Hắn đang ngồi trong lớp cũng ko bít nó và Mai đi đâu từ lúc đến .Trống vào lớp nhỏ Linh từ ngoài bước vào chân thập thiễng ddi ngang qua chỗ hắn thì ko bít vô tình hay cố ý ngã ngào về phía trước

-Á>……………..nhỏ kêu lên theo phản xạ hắn ở gần đó kéo leeys tay nhỏ kéo về phía mình ………….và……….

Hiện tai cả lớp mắt chữ A mồn chữ O ,Cảnh tượng Linh nằm gọn trong lòng hắn ,tất cả đừng như tượng đơ tai chỗ ,cho đến khi nó cùng Mai đi vào ,mọi chuyện nó cũng đã chứng kiến từ đầu đến cuối

-Cám ơn anh .-nhỏ Linh

-ukm ko có gì .-hắn lạnh nhạt an tọa tại vị tí của mình,nó cũng tiến lại chỗ của mình ,cả lớp bắt đầu bàn tán này nọ ,nó cũng ko quan tâm ,suy nghĩ về chuyện gì đó ,có vẻ nó đã điều tra được gì rùi

-Chuyện lúc nãy ,,anh ..-hắn đang định giải thích

-ukm ko sao em hiểu mà .-nó cười

-hy vậy thì tốt anh ko muốn em nghĩ ngợi linh tinh .-hắn

-ukm em bít rùi .-nó

Cả 2 nói chuyện vui vẻ như ko có chuyện gì sảy ra ,nhỏ Linh ngồi phía dưới thấy vậy thì tức lộn ruột xem ra kế hoạch này của nỏ cũng ko tác động nhiều đến nó .

4 tiết học trôi qua trong sự mệt mỏi của cả lớp đã thế còn phải học cả tiết thứ 5 mà tiết thứ 5 lại là tiết thể dục …tất cả đều nản

-ui trời mún về nhà nghỉ quá .-ANh

-bây giờ chúng ta phải đến phòng thay đò thui .-Mai

-ukm đi .-Ngọc nói rùi cùng cả lớp tiến vào phòng thay đò

-A….A……-nhỏ linh hét lên ,vừa mới mở cánh cửa tủ đò nhỏ ra đã kêu oái oái

-Sao vậy .-tất cả chạy lại xem nhỏ có sao ko

-Há…hả ….-all ngạc nhiên mồn há hốc ,bên trong tủ của nhỏ có rất nhiều rác ,chai nhựa ,mảnh thủy tinh vỡ ,xác động vật ….tất cả tạo nên những mùi khó chịu cực kì ,ngoài ra thì bội quàn áo đồng phục thể dục của nhỏ cũng nát tươm be bét ,bên cạnh là 1 đống ảnh của nhỏ và hắn đã bị xé tan nát .Nhưng lời bàn tán bắt đầu rộ lên ,nhỏ linh thì làm vẻ xúc động khóc rưng rức ,bàn tay thì do khi mở cánh cửa chạm vào thủy tinh nên dính đầy máu

-trời ơi ai đã làm chuyện này vậy .-hs1

-còn ai vào đây nữa .-hs 2 ý ám chỉ nó

-thật tội ngiệp .-h3

-thật đáng thương .-hs 4

-thui đưa nhỏ xuống phòng y tế đã .-Minh

-ukm .-hắn nói rùi nhấc bổng nhỏ lên bế xuống phòng y tế

-Thu dọn chỗ này đi .-nó nói với giọng lạnh lùng xen chút thất vọng ,có vẻ như nó đã nhìn thấy 1 thứ quan trọng

-hừ nhanh lắm .-nó lẩm bẩm

-sao thế .-Ngọc

-À ko so .-nó

-thui vào lớp đi .-Quân

86. Chương 82:liệu Có Làm Tổn Thương Nhau ???

Chap 82 :LIỆU CÓ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU ?
Dứa phòng y tế nhỏ linh được bác sĩ băng bó cẩn thận và sát trùng vết thương

-Cô ko sao chứ .-hắn

-Ukm em ko sao em ổn rùi chỉ là ko biết ai đã làm nhưng trò như vậy .-nhỏ

-Được rồi cô nghỉ đi tôi sẽ cho người đến đón ,-hắn nói rùi đang định bước ra

-Chờ đã em …-nhỏ

-Sao

-Em có nhặt được 1 thứ ở gần đống thủy tinh .-nhỏ nói rùi giơ 1 sợi dây treo điện thoại lên

-Hả

-Anh sao vậy

-À ko sao cái đó co nhặt được thật sao .-

-ukm vâng em thấy lạ nên nhặt lên xem thử .-

-ukm thui được rùi ,tôi ra ngoài đây .-hắn cần sợi dây đó rùi ra ngoài lun

Thật ra thì dây treo điện thoại à nhỏ Linh đưa cho hắn là 1 thứ đặc biệt được làm bằng thủy tinh trong hình tròn nhỏ ,mà chủ nhân của nó thì chỉ có 1 ..là nó vậy nên hắn đang ngạc nhiên tại sao nó lại ở trong tủ đồ của nhỏ Linh ko lẽ tất cả mọi chuyện là do nó làm …….ko thể nó ko phải là con người như vậy .”suy nghĩ của Hắn

Hết giờ thì bọn nó vào thay đồ rùi ra lấy xe ,ra đến nơi đã thấy hắn đợi sẵn

-Cô ấy sao rùi .-nó

-ukm ổn rùi chỉ bị thương nhẹ thui .-hắn

-ukm vậy thì tốt chúng ta cũng về thui mệt quá rùi .-Mai

-ukm chả về thì ở lại học tiết thứ 6 à .-ANh

-hy

-Em lên xe đi.-hắn

-ukm ok

Trước cổng nhà nó

-Anh về cẩn thận .-nó

-Em nghĩ sao mà bảo anh về cẩn thận .-hắn cười

-hy thui em vào đây .-nó ngại cũng chẳng biết phải nói gì nên mới vậy

-chờ đã .-hắn

-sao vậy

-cái này ….em bị mất à .-hắn giơ sợi dây lên

-ukm em bị mất từ bao giờ thì ko biết .-nó cười nhạt nhưng thực chất là chua chát ,nó đã nhìn thấy nhỏ Linh nhặt sợi dây thừ tủ đồ ,nó cũng ko biết là bị mất từ bao giờ ,nhưng bây giờ hắn lại cầm nó và hỏi nó ……….có phải hắn đang nghi ngờ nó ….nếu thật như vậy thì hắn hoàn toàn ko có lòng tin vào nó sao ……………..

-ukm

-Mà sao anh có vậy .-nó

-Ukm anh nhặt được .-hắn nói dối

-Vậy sao hay thật đó .-

-Ukm hì

-thui em vào đây cũng muộn rùi anh về đi

-ukm ok

-hy .-nó cố cười rùi đi vào ,tại sao hắn lại nói dối ,tại sao lại koo nói thật cho nó biết ,nghi ngờ nó sao ……ngay từ khi nhỏ Linh xuất hiện nó đã thấy có cái gì đấy ko bình thường …bây giờ thì ko bình thường thật rùi

87. Chương 83:điều Tra

Chap 83 : Điều Tra
-em về rùi sao .-chưa về đến nhà thì ông anh 2 đã đứng canh cửa

-Sao anh lại đứng đây

-Chờ em

-hehe bít chờ em sao

-ukm chứ sao ,mà em ăn chưa vào ăn cùng anh

-thui em lên phòng trươc đây anh cứ ăn đi .-nó

-hả sao vậy ,sắc mặt ko tốt nầy em ốm hả hay có chuyện gì

-ko có gì đâu ,em lên phòng trươc anh cứ ăn đi nha –nó nói xong thì phi thăng lên phòng ko để Khánh Hoàng nói kịp câu nào nữa

-Nó sao vậy nhỉ .-Khánh Hoàng

1 Lúc sau nó đi xuống ,nhìn cách ăn mặc là biết chuẩn bị tới bar

-Em định đến bar sao .-

-ukm vâng sao anh biết

-anh là ai chứ

-hy

-Em đi nhớ về sớm đó

-vâng em đi đây .-nó nói rùi lại phòng đi mất

-Tại bar NILA

Nó bước vào mặt lạnh tanh,vô cảm

-ĐẠI TỈ .-bọn đàn em cúi người xuống chào

-uk Su đâu .-nó lạnh lùng

-Dạ Anh su Đi công chuyện rùi ạ .-1 tên

-Lúc nào nó về thì bảo vào gặp Chị .-nó

-Vâng –all

Nó nói rùi đi vào con đường dẫn đến phòng bí mật ,trước cánh của sắt nó lấy 1 chiếc thẻ màu đen ra rùi cho vào miệng con hổ ,cảnh cửa tự mở ra ,nó vào phòng với trạng thái mệt mỏi và chán nản

Khoảng 15’ sau thì su xuất hiện

-DẠ chị gọi em ạ .-su

-ukm chị có chuyện muốn nhờ

-Vâng chị cứ nói

-Bí mật đến trường star school lien lạc với ba nuôi chị rì lấy đoạn video mà camera quay được mấy ngày gần đây ở phòng để đồ Thể Dục của lớp A1 cho chị

-Để làm gì vậy ạ

-cứ lấy về thì khác biết .-

-vâng em đi ngay

-nên nhớ là phải bí mật đó

-vâng

-ukm đi đi

Sau khi su ra ngoài thì nó ngồi uống chút rượu rùi suy nghĩ gì đó

Đang suy nghĩ thì điện thoại nó reo lên

Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy

Everytime, a iga beep beep beep beep

Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby

Everywhere, a iga beep beep beep beep

Beep beep beep beep beep beep beep beep

sekai no, koibito tajino rain na ima

Beep beep beep beep beep beep beep beep

todokete, nemawa koino mabi kena

Beep beep -.snsd

-aloo .-nó

-Mày đang ở đâu thế .-Ngọc

-À tao đang đi giải quyết 1 vài chuyện .-nó

-ukm thế à vậy có đi chơi ko bọn tao đang ở bar của Ox mày

-hờ thế à cứ chơi đi hôm nay tao bận rùi

-thế à chán nhỉ tất cả đang ở đây

-ukm thui nha tao bận

-ukm

Cúp máy nó thả người xuống giường xoa xoa thái dương rùi thiếp đi 1 lúc

Khoảng 1 tiếng sau thì su trở về vào phòng thấy nó đang ngủ nên định đi ra

-Lấy được rồi sao .-nó

-à vâng ,em tưởng chị ngủ .-

-ukm ko lấy cho chị xem .-nó

-ukm văng su nói rùi lấy chiếc CD ra cho vào chiếc laptop

-Em thấy thầy hiệu trưởng có nói là vừa rùi Anh lâm cũng có đến xem xong rùi lại về

-thế rùi sao

-Dạ hình như là ko phát hiện được gì

-thế hả ,em gọi anh Thắng vào đây chị ngờ chút việc

-ukm vâng

1 lúc sau

-Em gọi anh đến chó việc gì sao

-vâng em muốn nhờ anh vài việc

-ukm ok rất sẵn sàng .-anh thắng

-……………………………………………………-nó kể lại chuyện tủ đò của nhỏ linh cho Anh thắng

-Hả vậy sao ,thế thì anh nghĩ là người đó đã hành động vào ban đêm ,vì nếu là buổi sáng thì camera sẽ quay được

-em cũng nghĩ như thế

-ukm thui được anh sẽ tìm cho .

-vâng

-em sẽ chờ vậy nên anh cứ tìm hộ em .-ukm ok

-Thắng và nó cùng ngồi xem đoạn video còn Su thì đi đâu mất

Khoảng 30’ sau

-chúng ta đã xem đi xem lại nhiều lần mà cũng ko thấy dì là sao .-nó chán nản

-ukm anh nghĩ phải có 1 thứ gì đó trong bóng tối thì mới có thể di chuyển trong bóng tối

-em thấy đèn của camera quá nhỏ ko đủ để có thế nhìn rõ được đâu .-nó

-im .-Anh thắng đột nhiên

-sao vậy .-nó

-Đây rồi 1 vài tiếng động nhẹ ,có vài sự va chạm đúng ko .-Anh thăng cho loa lên hết cỡ

-uk đúng vậy ,chắc chắn là đoạn này rùi ,khoan đã ,phóng to cho em chỗ này ..-nó chỉ vào 1 phía khuất ở 1 góc phòng

-ukm có 1 vệt sáng

-đúng vậy

-khá mờ

-à anh biết rồi đâu là 1 loại bột có thể phát sáng trong đêm tối nếu có thể bôi ở 1 khuất camera thì có thể che khất được độ sáng mà camera thu được ,loại bột này tồn tại được trong 5 giờ là mất tác dụng dần dần có thể giúp cho người ta di chuẩn trong bóng tối

-có thể nhìn thấy mặt người đó chứ ạ

-anh ko chắc nhưng anh sẽ cố ,enh sẽ đi nhờ 1 số người trong ngày hi vọng là được

-ukm vậy thì tốt ,nếu được thì lúc nào được anh gửi cho em

-Ukm ok anh đi đây

-vâng

Cùng lúc đó su cũng đi vào

-Chị Mọi người đến ại .-Su

-ai cơ

-dạ anh Kevin và mọi người

-hả tưởng bọn họ đến bar KFX cơ mà .-nó

-em cũng ko biết

-thui được chị ở trong này làm 1 số việc ,đgừ để ai biết chị đang ở đây

-vâng em biết rồi ,nhưng em thấy có 1 cô gái cứ bám theo anh kevin suốt và luônđi cùng mấy người kia .ai vậy ạ

-Nguwoif yêu cũ

-hả c…chị

-em nghĩ chị nhỏ nhen vậy à thui ra ngaoif đi

-ukm vâng

Bên ngoài

-Chào mọi người .-su bước đến chỗ bàn hắn

-ukm lây ko gặp em .-Anh

-vâng

-Anh chị dung gì ạ .-Su

-như cũ nhé .-All

-Mà em có thấy Kill đâu ko .-Mai

-Dạ ko em cũng đang định hỏi vì ko thấy chị ấy .-tên này nói dối quá giỏi

-ukm thế à

-thui em vào trong mọi người chờ nhá .-su

-ukm uok

-ko biết nó đi đâu nhỉ .-Ngọc

-ko biết bảo là đi giải quyết công việc mà

-làm sao mà biết được bà đó hành tung bí hiểm lấm ,đến OX mà con ko biết thì làm sao chúng ta biết ._Khánh

-Chuẩn chuẩn luôn .-Quân

-muốn chết hết rùi à .-Hắn bây giờ mói lên tiếng

-ừ .-gật đầu hang loạt

-Thui tao koc ó hứng .-hắn

-sao thế nhớ vk à .-Minh

Hừ điên à .-hắn

-ừ .-đồng thanh trừ nhỏ linh ,nhỏ nyaf cứ ngồi đó thui ,suốt ngày đi theo bọn hắn

-ukm .-hắn ko nói lại nên đành ngậm ngùi ngồi nhìn bọn kia châm chọc

88. Chương 84:chuẩn Bị

Chap 84: Chuẩn bị
Còn nó sau khi anh Thắng và Su ra ngoài thì “dán mặt” vào máy tính làm gì đó. Còn bọn kia vẫn tiếp tục đóng đô ở bên ngoài, ăn chơi chác táng

- Họ chưa về sao?_nó cuối cùng cũng phải bò ra ngoài vì ở trong đó chán quá mà

- Dạ chưa, vừa rồi em ra thấy vẫn đang chơi rất vui vẻ_Su

- Umk, được rồi lúc nào họ về thì gọi cho chị_ Nó

- Vâng

- Uk_nó nói rồi quay mặt bước vào trong

Vừa mới vào đến phòng thì Su đã hớt hải chạy theo sau

- Chị_ Su làm mặt nghiêm trọng

- Sao thế

- Họ về rồi_Su mặt tỉnh bơ

- Trời! Tưởng gì nghiêm trọng_ Nó nói mà muốn đá cho thằng này phát

- Hi, em đùa tí

- Uk chị về bây giờ nên chuẩn bị xe đi

- Vâng_ Su nói rồi te tửn chạy ra ngoài (kiểu điên)

Sau khi lên xe thì nó phi thẳng về nhà. Màn đêm cũng bắt đầu buông xuống. Về đến nhà nó đã thấy hắn ở trước cửa, người dựa vào tường hai tay đúc túi quần nhìn về phía nó. Nó bước xuống xe tiến lại chỗ hắn

- Sao anh lại đứng đây_ Nó

- Em đi đâu về?_ hắn

- Em đi giải quyết một số công việc…_nó

- Sao không nghe máy_hắn

- Hờ..Em không để ý lắm_Nó

- Này em muốn chết không_hắn nóng dần

- Anh giám giết em_nó

- Tất nhiên

- Vậy để xem em chết rồi anh có sống nổi không_Nó

- He…Không_hắn

- Hì vậy mà cũng nói_Nó (vui vẻ trở lại)

- Hì

- Anh vào nhà không_Nó

- Thôi anh về luôn_hắn

- Uk cũng được_nó

- Hờ mệt quá_hắn lại gần rồi ôm nó vào lòng

- Anh đi chơi về mà cũng kêu mệt sao, thôi anh về đi_nó

- Uk anh về đây_hắn buông nó ra rồi trèo lên xe

- Uk_nó gật đầu rồi nhìn nó bước đi trong lòng dậy lên một sự bất an

Vào đến nhà

- Cháu về rồi à_bác quản gia

- Bác lên hồi nào vậy a._Nó

- Bác mới lên lúc 3:00

- Vậy ạ! Anh hai cháu đâu rồi

- Cậu chủ nói là ra ngoài có chút việc

- Thế ạ_nó

- Cháu ăn gì chưa?

- Dạ chưa

- Vậy bác sẽ chuẩn bị

- Vâng, cháu lên thay đồ rồi sẽ xuống_Nó nói rồi lên phòng

Vì cả ngày chưa cho gì vào bụng nên sau khi thay đồ nó xuống nhà đánh chén ngon lành. Đang ăn thì điện thoại nó reo lên

- Em nghe_nó

- Anh làm xong rồi, em lên nhận đi_Thắng

- Vậy ạ, hình ảnh sao anh

- Tuy không được rõ nét nhưng cũng nhìn thấy mặt_Thắng

- Vâng em biết rồi, cảm ơn anh_Nó

- Umk, không có gì

- À, em còn chuyện này, anh đừng nói cho ai biết, chỉ anh, em và Su biết thôi.._nó

- Uk, anh biết rồi

- Vâng_Nó nói xong thì cup máy luôn, chạy một mạch lên phòng leo thẳng lên giường và dán mắt vào cái laptop luôn. Trên màn hình laptop hiện nó đang nhận một tệp ảnh. Quả như dự đoán của nó, sau khi mở tệp ảnh dù hình ảnh không được rõ nét nhưng cũng có thể nhận ra người trong ảnh là ai

- Hờ..cũng thông minh lắm, nhưng để đổ tội lên đầu người khác đâu có dễ_nó cười rồi xuống nhà đánh chén tiếp cần phải bồi bổ anh “ruột” đã chứ

89. Chương 85:hiểu Lần Khiến 2 Ta Xa Nhau !!!!!!

Chap 85: Hiểu lầm khiến hai ta xa nhau
Ngày hôm sau

“kinh coong kinh coong”

- Chào tiểu thư _Quản gia nhà hắn

- Uk, tôi đến gặp nhỏ Linh, cô ta ở nhà chứ

- Vâng cô ấy đang ngồi uống nước ở bể bơi

- Umk, cảm ơn bác_Nó nói rồi bước thẳng vào trong tiến về phía mà nhỏ Linh đang ngồi

- Ủa cô mới đến hả_Nhỏ Linh ngạc nhiên

- Umk_Nó lạnh tanh

- Cô đến gặp anh Lâm sao, anh ấy chưa có về nhà_Nhỏ Linh

- Vậy sao, cô nhầm rồi tôi đến để gặp cô_Nó vẫn giữ nguyên thái độ

- Có chuyện gì sao?_Nhỏ làm bộ ngây thơ

- Phải, tôi nghĩ cô nên thành thật một chút_nó

- Là sao, tôi không hiểu_Nhỏ Linh

- Thôi bộ mặt thiên thần của cô đi. Khi chỉ có hai chúng ta tôi nghĩ cô không cần giả vờ như thế đâu

- Cô nói gì, tôi không hiểu_Nhỏ Linh nói mà bắt đầu lo sợ không lẽ nó đã điều tra được gì rồi

- “Bịch” không hiểu sao vậy để tôi cho cô hiểu_Nó nói kèm theo vứt một tập ảnh xuống bàn và tất nhiên là ảnh mà hôm Thắng gửi cho nó, người trong ảnh không ai khác chính là nhỏ Linh

Nhìn vào hình mà nhỏ Linh như phát điên lên “sao có thể mình đã rất cẩn thận cơ mà…” Nhỏ lo lắng và cả lo sợ nữa “Phải làm sao đây, làm sao đây”

- Sao thế bị phát hiện nên không nói được gì à?_Nó cười

- Hờ, xem ra cô cũng thông minh đấy, nhanh hơn tôi tưởng_Nhỏ Linh lấy lại tinh thần, cười thỏa mãn rồi nhìn ra phía bà quản gia tỏ ý gì đó

- Quá khen_Nó cũng cười lại

- Bây giờ cô muốn gì ở tôi, cô tưởng tôi sợ mấy tấm ảnh này sao?_Nhỏ Linh vừa nói vừa cầm mấy tấm ảnh lên xé vụn tất cả

- À không, tôi đâu có nghĩ như thế, loại như cô tự thả rếp vào phòng mình rồi để cho nó cắn thì đúng là không thể coi thường_nó mỉa mai

- Xem ra cô cũng biết từ lâu rồi nhỉ nhưng mà không sao, mọi người đang nghi ngờ cô chứ không phải tôi

- Vậy sao, xem ra cô bỏ nhiều công sức vào những việc như thế này quá nhỉ

- Cũng bình thường

- Vì cái gì?_nó

- Cái này tôi tưởng cô cũng phải biết rồi chứ. Tất nhiên là giành lại Lâm từ tay cô_Nhỏ Linh

- Vậy sao, chứ không phải vì mục đích khác hả

- Tất nhiên là không, tôi quay về là do vẫn còn tình cảm với Lâm, tôi chắc chắn tình cảm của cô và anh ấy chỉ là nhất thời, hai người sẽ chia tay sớm thôi

- Ha ha thật như thế sao

- Tất nhiên, chính vì vậy mà tôi chỉ giúp một tay để quan hệ của hai người kết thúc sớm hơn thôi

- À ra thế, vậy để xem tình cảm của cô “TO LỚN” như thế nào đã_Nó nói và đứng dậy lấy từ trong túi ra một sợi dây kèm theo một chiếc nhẫn (sợi dây đôi mà hắn và nhỏ Linh có, hắn đã để lại cho nó giữ)

- Chứng minh đi_Nó nói tiếp rồi nhém sợi dây cùng chiếc nhẫn xuống hồ sau đó quay lại nhìn nhỏ Linh thách thức

- Được thôi_Nhỏ này cũng đáp lại bằng một nụ cười hả hê

“Tùm” Nhỏ lao mình xuống dòng nước trong xanh còn nó thì đứng nhìn ánh mắt hiện lên sự coi thường, khing bỉ những loại người như thế này “Dở mọi thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn”

Từ ngoài cửa hắn đã thấy nó đứng trên thành hồ, nó đưa mắt xuống dòng nước ấy, có người đang dẫy dụa, chính là nhỏ Linh! Sao lại như thế này được chứ? Chuyện gì đang xảy ra trước mặt hắn đây?

Bước chân của hắn bắt đầu dồn dập hơn, hắn chạy thật nhanh vào bên trong và lao mình xuống hồ nước ( Thật ra nhỏ Linh đã ra hiệu cho bà quản gia ra gọi hắn về, còn hắn sau khi nhận được điện thoại thì phi như bay vè nhà và đập vào mắt là cảnh đó)

Nhỏ Linh thấy hắn về thì để mình chìm xuống, tay chân giả vờ rùng rẫy

Hắn lao xuống dòng nước trong xanh kéo nhỏ Linh lên bờ rồi để nhỏ nằm tại chỗ tiến lại chỗ nó ánh mắt không thể giấu nổi sự căm phẫn

- Nói! Chuyện gì đã xảy ra_Hắn kìm chế cố đợi một lời giải thích từ nó, hắn muốn biết tại sao nó không nhảy xuống cứu khi nhỏ Linh đang đuối nước

- Như anh thấy đó, cô ta bảo yêu anh, muốn dành lại từ tôi, tôi không tin nên vứt chiếc nhẫn của hai người xuống hồ bảo nếu thực sự yêu anh thì hãy nhảy xuống đó và tìm lên_Nó cười khẩy, không ngờ nhỏ đó cũng cao tay thật

- Chiếc nhẫn sao_Hắn nhíu mày

- Khụ….là chiếc nhẫn đôi đó…cô ấy đến đây và đổ tội cho em, em nói em không làm thì cô ấy lại nói em rời khỏi đây sau đó thì…

- ….._Nó tỏ vẻ ấm ức không nói nổi nữa( công nhận nhỏ này diễn giỏi quá mà)

- Tại sao cô lại hành động như thế? Vì Sao_ hắn hét lên

- Vì gì ư…vì anh đấy_Nó cười

- Vì tôi sao, vì tôi mà cô lại hành động như vậy ư, cô không có lòng tin ở tôi như thế sao ?-hắn

- Lòng tin ư, đến giờ phút này thì lòng tin của tôi mất hoàn toàn rồi_Nó không cười nữa mà nói bằng giọng lạnh tanh, vô cảm và với hắn là vô trách nhiệm

- Vậy tại sao cô không cứu cô ta_- Hắn cố gắng tiếp tục

- Cứu ư, cô ta vốn dic đâu bị gì mà cứu_Nó vẫn giữ nguyên thái độ nhìn hắn không chút biểu cảm nào

- Cô…_hắn tức quá nói không ra lời nhào tới nắm lấy cổ áo nó, hô hấp của hắn cũng gấp gáp hơn, có lẽ những lời của nó làm hắn tức giận hơn và cũng càng đau hơn, chưa bao giờ hắn nghĩ người con gái hắn yêu lại như thế này. Thất vọng, tổn thương, đau đớn là những gì hắn đang phải chịu đựng nhưng có lẽ cũng là nỗi đau mà nó đang cảm nhận được

- Bỏ ra_nó lạnh lùng

Thấy thế hắn cũng thả lỏng tay mình xuống. nếu không thấy được những gì vừa diễn ra thì có lẽ hắn cũng không thể tin được

“BÂY GIỜ THÌ NIỀM TIN HOÀN TOÀN ĐỔ VỠ!”

(tg –Những ngày vừa qua Linh xin lỗi các bạn rất nhiều ,do sự cố trên nên ko đăng được mong các bạn thông cảm ,những chap sau này sẽ có nhiều người cho rằng hắn là 1 người ngu ngốc nhưng thật sự trước kia đối với hắn Linh là 1 người vô cùng hiền lành luôn được ví là thiên thần nhưng do nhỏ muốn theo đuổi sự nghiệp nên đã ra đi ….chính vì vậy hắn ko thể biết được con người thật sự của nhỏ ………còn về sau này thì tg sẽ hé lộ sau )

{mọi thắc mắc mọi người liên hệ vào trang page trên facebook :Tứ Đại Công Chúa Tài Và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng (TẠI BẠN BÈ TRÊN FACEBOOK CỦA TG ĐẦY RÙI Ạ ) )

90. Chương 86:: Hiểu Nhầm Khiến 2 Ta Xa Nhau!!!!- P2

Chương 86: HIỂU NHẦM
KHIẾN 2 TA XA NHAU!!!!- P2

-Tôi chỉ nói sự thật…tin hay không thì…tùy..- nó vẫn giữ

nguyên cái thái độ dửng dưng.

“chát” lúc này hắn thật sự chẳng thể kìm chế được hành động

của bản thân nữa rồi.Tại sao nó lại làm như vậy chứ?Tại sao nó lại không xin

lỗi chứ?Chỉ cần 2 từ “ xin lỗi” được thốt ra từ miệng nó thì có lẽ hắn đã kìm

chế được hành động của mình.

- Tôi đâu nói là tôi sai – sau cái tát của hắn nó vẫn cứ thế

để nguyên cái bộ mặt và ánh nhìn lạnh tanh không cảm xúc.

-…..- hắn không nói gì đau khổ bước vào nhà, được một lúc đi

ra cùng bà quản gia.

- Giờ thì nói đi- hắn ra hiệu cho bà quản gia.

- Tối hôm đó tôi đi ra thì thấy cô Hân đi lên lầu 1 mình, 1

lúc sau thì đi xuống..- quản gia.

- Được rồi…tôi nghĩ cô tự hiểu rồi chứ- hắn nhìn nó một cách

lạnh lùng.Rỏ ràng hắn đang ám chỉ nó về cái vụ mấy con rết trong phòng nhỏ

Linh.

Trước lời xác thực của hắn nó không nói gì, nó đang nghĩ đến

niềm tin của mình đặt nhầm người, nó tự cười nhạo chính mình..’đúng là ngu mà’..

Còn hắn thấy nó khong trả lời thì cho rằng nó không thể chối

cãi được nữa.

- Nếu vậy thì chuyện ở tủ đồ cũng do cô làm – hắn hỏi cái

điều mà bản thân hắn luôn luôn cố gắng phủ nhận.

- Câu trả lời của tôi có còn quan trọng sao -nó cười chua

xót.

- Vậy thì đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa- hắn nói kèm

theo nụ cười chua xót.

- Được thôi- nó lại cười, có lẽ đó cũng là nụ cười cuối cùng

mà hắn thấy được ở nó.

- Chiếc nhẫn….- nhỏ Linh vừa nói vừa loạng choạng lại chỗ

thành hồ định nhảy xuống tiếp.

-…- Hắn không nói gì mà kéo tay nhỏ Linh lại bế thốc lên đi

thẳng lên phòng không thèm bận tâm đến sự hiện diện của nó.

Nó cười nhạt “có lẽ nhỏ linh nói đúng.Tình cảm của hắn và nó

chưa thật sự sâu sắc, chưa đủ để cả hai hiểu và tin tưởng nhau. Có lẽ nó không

nên đặt niềm tin quá nhiều, bởi nếu như vậy thì giờ nó đã không đau, không thất

vọng như thế này”.

“Tùm” nó nhảy xuống hồ bơi, dù gì thì chiếc nhẫn đó cũng là

hắn giao cho nó giữ,bây giờ đến lúc nó nên trả lại cho hắn.Lúc này cũng chính

là lúc mà nó không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.Nó khóc.Nước mắt

của nó hòa cùng dòng nước trong xanh, có lẽ chỉ nó mới có thể cảm nhận được vị

mặn chát của nước mắt……..

Nó bước ra phòng khách đặt cái nhẫn và chiếc vòng ở trên bàn

rồi bước ra về.Người nó bây giờ ướt như chuột lột. mới lê được vài bước nó dừng

lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, nhếch mieenhj cười nhạt” chắc cũng phải

trả lại thôi”.Nó tháo nhẫn ra rồi để tay lên cổ dật nốt chiếc vòng hình chữ

thập mà hắn đã tặng.Nó để chiếc nhẫn và vòng đẻ trên bàn rồi quay đi.

“Nếu đã không còn thuộc về nhau thì không nên níu giữ, buông

tay để ra đi”

Ngoài trời lúc này đang mưa, nó bước ra ngoài cứ đi như thế,

không ô cũng không xe, mà cứ thế nó đi bộ ngoài trời mưa.Mưa rất to, cảm giác

nước mưa hắt vào mặt rất rát, rất khó chịu.Tuy nhiên với nó bây giờ thì những

thứ đó có là gì, nỗi đau lớn nhất của nó bây giờ đang ở tim. Tim nó đang rỉ

máy, người nó yêu không tin tưởng nó, muốn nó biến mất và dâu hơn là vì một

người con gái khác mà tát nó, rồi cùng người đó quay lưng bước đi như hai người

xa lạ….

91. Chương 87:hiểu Lầm Khiến 2 Ta Xa Nhau!!!! – P3

Chap 87 :Hiểu lầm khiến 2 ta

xa nhau !!!!!P3

“Ngày hôm nay em đã trả mọi

thứ về nơi bắt đầu ,em sẽ tập quên nỗi đau của ngày hôm nay ,thật khó để em

hiểu 1 người ,và càng khó hơn khi tìm 1 người có thể hiểu em ,buông tay để nỗi

đau vơi dần”

Dầm mưa suốt từ nhà hắn về

,vì để nước mưa ngấm vào người nên ngay sau khi về đến nhà nó đã ngất lịm đi

-Hân ..-Khánh hoàng vội vàng

chạy ra đỡ lấy nó

-Cậu chủ làm sao đây ,nên đưa

tiểu thư vào viện ko ạ .-Người giúp việc

-ukm thôi gọi bác sĩ đến đi

.-Khánh Hoàng nói rùi bế nó lên phòng

Còn Về phía hắn sau khi lo ôn

thỏa cho nhỏ Linh thì chán nản bước xuống nhà .Hắn đã để ý ngay về phía cái bàn

,hắn từ từ đi lại ngẩn người nhìn 1 lúc hắn cầm chiếc nhẫn mà mình tặng nó lên

,có cảm giác hụt hẫng “kết thúc như vậy sao” suy nghĩ của hắn

“Đã như vậy thì sao phải nhặt

lên chứ ….rốt cuộc thì vì cái gì”-hắn đau đớn nhìn xuống sợi dây truyền và

chiếc nhẫn của hắn …cảm xúc lẫn lộn ,bực bội ,đau đớn ,hối hận ,hắn như muốn

phát điên lên

-Thật ra hắn hối hận hối hận vì đã tát nó ,ko hiểu sao

lúc đó hắn lại không thể kìm chế được cảm xúc ,càn yêu nó bao nhiêu thì hắn

càng đau đến bây nhiêu ,tại sao nó lại vô trách nhiệm như thế chứ

Đang suy nghĩ thì điện thoại

hắn hắn đã reo lên

-Sao .-hắn lạnh lùng

-Ặc Phải mày ko thế .-Minh ngạc

nhiên vì thái độ của hắn

-Có chuyện gì nói mau đi tao

ko có thời gian đâu .-Hắn vẫn vậy

-Bà xã mày bị cảm đang nằm

liệt giường ,chả biết sao nhoe vọ mày đi dầm mưa về rùi ngất lun .-Minh

-Tao…ukm tao ko quan tâm kết

thúc rồi vậy nên đừng nhắc đến nhỏ đó trước mặt tao nữa .-hắn nói xong tắt máy luôn ko để Minh nói lại câu nào

Còn về phần nó thì vẫn hôn mê

chưa tỉnh bọn kia sau khi nghe tin thì cũng kéo đến nhà nó ,Khánh Hoàng cũng

đang tiễn vị bác sĩ

-Này chuyện này là sao vậy

nhỉ .kết thúc là sao .-Minh

-ukm có vẻ là như thế đó

chính vì thế mà nó mới dầm mưa về .-Anh

-chịu

-Chắc là giữa họ có chuyện

rùi ,tí Hân tỉnh đừng ai hỏi gì tốt nhất là cứ để họ tự giải quyết ,chúng ta

cũng làm được đâu.-Quân

-Đúng đó ._Mai

-ukm

1 lúc sau

-Thôi nó ko sao đâu bọn em cứ

về đi để anh lo cũng được .-Khánh Hoàng bước vào

-Vậy bọn em ở thêm 1 lúc nữa

.-Ngọc

-Ukm chắc nó cũng chưa tỉnh

ngay được đâu cứ để nó nghỉ ngơi đi .-Khánh Hoàng

-Dạ được vậy bọn em về mai sẽ

ghé .-Khánh

-ukm

cũng được .-Hoàng

Nói xong thì bọn này kéo nhau

ra về ,trong phòng chỉ còn lại mình nó ,nó từ từ mở mắt ,thấy toàn thân ê ẩm

-Em tỉnh rùi sao .-Khánh

Hoàng nhẹ nhàng bước vào

-ukm .-nó

-Em ko sao chứ .-Khánh hoàng

lo lắng

-ukm em ổn .-nó

-Thật chứ .-Khánh Hoàng nhìn

nó là cũng đoán ra chuyện đã sảy ra với nó nên cũng ko hỏi nhiều

-thật .-nó vừa nói xong thì

điện thoại reo lên

So we back in the club

Get that bodies rockin from side to side

si-side to side

Thank God the week is done, I feel like a

zombie gone back to life

ba-back to life

'Cause

baby tonight

the DJ got us falling in love again

Yeah baby tonight

the DJ got us falling in love again

[TTS] So dance dance

Like its the last last night of your life life

Gon' get you right

'Cause baby tonight

the DJ got us falling in love again

[TTS] TTS and EXO collaboration

Everyb ody put your hands up

Modu hamkke put your hands up,

get ready, ape nan chuljeonhae jeogi

haneul wiro deonjigo nolabwa yeogi

beats rock your bodies

ja muyeobwa oneulbam micheobwa dance

-Em nghe .-nó

-……………………………..-Anh Tuấn

-Hả …-nó

-……………………………..-Anh Tuấn

-Sao lại có chuyện như thế này .-nó nói mà sắc mặt biến đổi

-……………………………..-ANh Tuấn

-Thôi được rồi em hiểu rồi em sẽ bay sang vào ngày mai anh

đặt vé máy bay cho em .-Nó

-…………………………../-Anh tuấn

-Vâng .-nó nói xong thì cúp máy quay sang Khánh Hoàng

-Có chuyện gì sao .-Hoàng

-Công ty sảy ra chuyện rùi .-nó

-là sao .-Hoàng

-Toàn bộ mẫu thiết kế của chúng ta bị rò rỉ trên thị trường

,gần 1 nửa những người mẫu do chúng ta đào tạo đột nhiên đòi cắt hợp đồng ,cổ

phiếu trên sàn đang giảm trầm trọng .-nó

-hả có chuyện như vậy sao …sao nó ko báo cho anh nhỉ

-ukm em cũng ko biết nhưng mai em sẽ bay qua đó anh ở lại

,anh Tuấn cũng đang ngăn chặn việc cổ phiếu giảm cũng như chuyện của người mẫu

.-nó

-ukm em cứ sang trước anh sẽ sang sau

-ukm sao cũng được .-nó

-ukm vậy em nghỉ đi .-Khánh hoàng nói rùi bước ra

-Vâng .-dù sao thì nó cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi

,chuyện tình cảm quên đi

92. Chương 88: Hiểu Lầm Khiến 2 Ta Xa Nhau !!!!!p4

Chap 88 :Hiểu lầm khiến 2 ta xa nhau !!!!!P4
Sáng hôm sau tại trường Nó muốn đi học nên đi học sớm hơn mọi khi 1 chút ,có lẽ đây sẽ là buổi học cuối cùng của nó “Ra đi để quên 1 kí ức đẹp ,ra đi để quên 1 người”Nó bước đi trên sân trường ,những bước đi có phần lạc lõng,đôi mắt sâu thẳm ko chứa 1 chút cảm xúc nào ,Gương mặt nó có phần nhợt nhạt ,mái tóc nó buông dài để che dấu đi 1 phần mệt mỏi ,ngoài ra nó cũng đeo headphone Bọn học sinh nhìn thấy nó cũng bắt đầu bàn tán này nọ

-Nhìn nhỏ đó xem thật thảm hại ,.-hs1

-Hình như là nhỏ bị đá rùi đó ,hum nay thấy anh Lâm đi cùng nhỏ Linh mới chuyển đến thấy thân mật lém .-hs2

-ukm thì đó .-hs3

-thật đáng đời .-hs4

-Bla…………

Nó cũng ko quá bận tâm đến những lời bàn tán ,nó mặc kệ bước thẳng vào lớp .mọi người cũng chưa đến hết chỉ có vài người là đang ở trong lớp thấy nó vào thì nhìn nó như sinh vật lạ mới rơi xuống ,Ngaoif ra thì nỏ Linh và Hăn cũng đã đến ,nhưng lại ko có ở trong lớp Tiến về phía bàn của Mình ,nó thấy cóa 2 cái cặp để trên bàn ,cũng đủ biết là cặp của ai ,nó ko nói gì cầm nhay chiếc cặp để ở chỗ mình vứt xuống cuối lớp “cái gì nó cũng có giới hạn” .Xong nó cũng chẳng buồn ở trong lớp tiến thẳng ra ngoài ,còn bọn trong lớp thì được 1 phen hú vía ,dáng địa của nó trở về như ngày mới gặp ,Lạnh lùng vô cảm Nó cần 1 nơi yên tĩnh vì vậy mà nó đi thẳng lên sân thượng ,1 mình 1 suy nghĩ 1 nỗi đau ,1 sự cô đơn “TINH” điên thoại nó báo có tin nhắn ,nó mở ra là tin nhắn của nhỏ Linh

-Gặp tôi chút việc ,tôi biết cô đã đến .-nhỏ Linh

-ukm được thôi để tôi xem cô còn trò gì hay nữa .-nó

-ukm sân thượng 5’ nữa

-ok

5’ sau nhỏ Linh 1 mình từ từ bước lại chỗ nó

-Muốn gì nữa .-nó lạnh lùng

-À chỉ là muốn hỏi thăm cô 1 chút thui mà ,nghe nói cô bị ốm .-nhỏ Linh

-Cảm ơn nhưng tôi ko cần ,nhận lời hỏi thăm của cô chắc tôi tổn thọ mất .-nó cười nhạt

-Cô …-nhỏ Linh tức quá giơ tay lên định đánh nó

-Cô định đánh ai .-nó kịp nắm được tay nhỏ

-Buông tôi ra .-nhỏ cố vùng vẫy “-Bốp” .-nó buông tay nhỏ xuống kèm theo là 1 cái tát

-Cô .-nhỏ Linh Đang định nói gì đó nhưng lại để ý thấy hắn đứng ở đó ,đúng như kế hoạch cô ta giả vờ nhân nghĩa

-Tôi xin lỗi rùi mà tôi ko cố ý làm quan hệ của 2 người trở nên như vậy .-nhỏ giả vờ ngã xuống ôm má

-CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ .-hắn chạy đến nắm chặt tay nó

-Hờ .-nó cười nhạt

-NÓI .-hắn nói ghì tay nó chặt hơn

-Anh à chị ấy ko có lỗi đâu tại em tất cả là tại em .-nhỏ Linh Mắt rưng rưng

-THẤY RỒI ĐÓ CÔ VỪA LÒNG CHƯA ,TẠI SAO CÔ LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY ?.-hắn

-BUÔNG RA .-nó lạnh lùng -CÔ LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY SAO THẬT KHINH TỞM .-hắn nói ghì tay nó chặn hơn

-BUÔNG “Bốp” .-nó hất mạnh sau đó trả lại cho hắn 1 cái tát

-Cô GIÁM .-hắn gằng giọng

-Trong từ điển của tôi ko có từ “Ko giám” anh biết mà ,đối với những người như anh và cô ta thì ………….-nó để lửng

-Thì sao .-hắn cười

Nó ko nói gì tiến lại chỗ nhỏ Linh ghé sát tai nói

-“nên bỏ bộ mặt của cô ra được rồi đấy ,thật Kinh tởm” nó nói rùi bước đi đi qua hắn như 2 người xa lạ ,đối với nó thì hắn ko tồn tại nữa rồi ra đi có lẽ là lựa chọn đúng đắn.

Lúc này trống cũng đã báo vào lớp ,nó mới vào vào lớp cái thì bọn kia đã bu vào hỏi han sức khỏe ,nó cũng chỉ ậm ừ cho qua rùi về chỗ ngồi cắm headphone vào tai rùi cái xuống bàn ngủ .Hắn và nhỏ Linh cũng vào lớp hắn thì cũng chả khác nó là mấy lạnh lùng vô cảm ánh mắt sắc lạnh ,tiến về chỗ ngồi của mình ,cả 2 ngồi đó ,2 trái tim đang rỉ máu ,tự làm nhau đau và để rồi cách xa ,dù ngồi cùng nhau nhưng có lẽ có 1 bức tường mà ko thể phá bỏ được ………….Liệu có cách xa mãi mãi …………..

93. Chương 89 Rời Xa Để Biết Ta Mất Nhau!!!!!!

Chap 89: Rời xa để ta biết ta đã mất nhau!!!!!!
Hết tiết học thứ nhất nó được thông báo máy bay sẽ cất cánh lúc 10:00, bây giờ cũng gần 8:00 nó cũng cần chuẩn bị đi rồi, nó xếp lại sách vở để đó rồi cùng bọn kia xuống căng teen

-Mọi người ngồi đi tôi sẽ đi lấy đồ_Nó

-Hả! umk cũng được_Bọn này cũng hết sức ngạc nhiên vì thái độ của nó không lạnh nữa đã ấm trở lại Nó đi vào trong còn bọn này ngồi nhìn nhau không biết nói gì.  Sau khi lấy đồ ăn ra nó cùng mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ. Chính bọn này cũng thấy sự khác lạ trong thái độ của nó Ăn uống xong nó bảo mọi người lên lớp trước còn mình thì đi đâu đó Phòng hiệu trưởng:

-Con định đi thật sao_Papa nuôi

-Dạ vâng còn vài tiếng nữa con sẽ bay_nó

-Umk, có chuyện gì với con sao_papa

-Dạ cũng không có gì, vhir là G.Y.W đang có chuyện nên con phải sang gấp

-Con sẽ trở về chứ

-Dạ con chưa biết, có lẽ là không ạ_nó

-Thôi được, khi nào có thời gian ta và mẹ nuôi sẽ sang thăm con

-Vâng_nó

-Umk giữ gìn sức khoae nhé, cho ta gửi lời hỏi thăm đến ba con_ông nói rồi ôm lấy nó

-Vâng con biết rồi

-Umk

-Con đi đây, tạm biệt_Nó nói cúi chào ông rồi đi ra ngoài, bước những bước chậm thật chậm.

Về đến lóp nó không xin phép vào lớp mà vào luôn làm bà cô tức phọt máu mà chẳng làm gì được. Đi thẳng đến chỗ Mai nó ghé sát vào tai nhỏ nói:

-Tao về có việc không phải lo

-Hả, uk_Mai nhìn nó có chút lo lắng. Nó nói xong thì quay lại bàn bàn mình sách cặp rồi đi ra ngoài, ra đến cửa lớp nó có nói một câu rất bé chắc chả ai nghe tiếng

-“Tạm Biệt”_Nói rồi nó bước đi trong sự ngỡ ngàng của cả lớp cộng thêm bà giáo viên.

Không ai hiểu nó đang nghĩ gì và làm gì. Ngay cả hắn đến lúc này thì thật sự không thể hiểu được nó nữa rồi. “Làm sao xó thể hiểu nhau khi ta không còn tin tưởng nhau”

-Chia tay rồi ư

- Ừ chia tay

- Đau không

- Có chứ máu trong tin đang rỉ lên khóe mắt

- Thế có muốn quay lại khồng

- Không

-Vì sao?

- Vì khi người ta đã quay lưng thì có nghĩa là tình yêu đã chấm dứt

“Toàn bộ những lời độc thoại của nó” Nó bước đi mà như muốn ngã xuống, trái tim tan nát, nước mắt cũng đã chảy ra, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc vì một người con trai Còn hắn cũng đau đớn chẳng kém gì nó. Hắn không thể hiểu được nó, nhìn người Con gái mình yêu thương nhất quay lưng bước đi một cảm giác mất mát cái gì đó rất lớn. Cảm giác người mình yêu coi như không thấy sự có mặt của mình, hắn không chịu được nhưng hắn cũng đâu làm gì được. Hắn không hiểu tại sao nó lại như vậy tại sao nó lại không giải thích với hắn, tại sao lại luôn hành động vô trách nhiệm như vậy….

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn “tại sao hắn lại rơi vào hoàn cảnh này” Còn nó thì sau khi lấy xe nó phi thẳng đến bar, nó cần phải giải quyết một số công việc ở đây Tại bar NILA Nó bước vào tiến đến phía mà SU đang đứng

-Ơ chị đến ạ_Su ngạc nhiên

-Uk, chị ghé qua có điều muốn nói

-Dạ vâng

-Chị sẽ về Pháp nên bar này dao cho em và mọi người_Nó vừa nói vừa cạn li rượu mà Su vừa đưa lên uống

-Hả, có chuyện gì sao ạ.

-Umk, một vài chuyện của công ti thôi_Nó

-Chị đi một mình ạ

-Umk, báo với anh Thắng giúp chị, chị không còn thời gian nữa nên phải đi đây_Nó -Umk, Vâng_Su

-Ừ_Nó nói vỗ vai Su rồi quay ra về Rời bar nó phóng thẳng về nhà ,Khánh Hoàng đã chờ nó sẵn

-Anh sẽ đưa em ra sân bay

-Uk vâng em lên lầu xách đồ

-Ukm nhanh lên ko muộn đó

-Vâng nói xong thì lên phòng lấy đồ

-Chúng ta đi thui .-nó bước xuống nhà xách theo 1 cái vali nhỏ ,nó cũng chỉ cần mang ít đồ thui

-Em ko báo ấy đứa kia à

-Có lúc nào chuẩn bị lên máy bay thì em sẽ báo .-nó -

Ukm vậy thì cúng ta đi thôi .-nó và Khánh hoang bước ra rùi đi thẳng đến sân bay Tại sân bay nó đã làm xong thủ tục giờ chỉ còn chờ thui

-Anh sẽ sang đó khi lo xong chuyện ở đây .-Khánh Hoàng

-Vâng em lo được .-nó

-Ukm -Để em báo ọi người .-nó nói xong thì cầm điện thoại ra bấm bấm “Xin lỗi nhưng tao phải về Pháp ,cô công việc cần tao giải quết ,xin lỗi vì đã ko nói lời nào mà đã ra đi ,tao mong chúng mày được hạnh phúc và hãy luôn tin tưởng nhau nhé ,tạm thời tao sẽ cắt liên lạc vậy nên đừng tìm tao ,khi nào ổn thỏa tao sẽ về ,Xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều”Nó bấm gửi cho 6 đứa kia “ Tạm Biệt” Có lẽ sau ngày hôm nay sẽ còn rất lâu để gặp lại nhau ,càng yêu bao nhiêu thì càng đau bấy nhiêu . “ Ngày hôm nay em trả lại mọi thứ về nơi đã bắt đầu ……………và cũng sẽ tập quên nỗi đau của ngày hôm nay ………………..quên đi 1 người mà mình đã yêu rất nhiều” Còn ở lớp bây giờ đang là giờ ra chơi ,mấy đứa kia đang ngồi cùng nhau ,hắn thì vẫn ngồi đó dáng vẻ lạnh lẽo .Sau khi nhận tin nhắn của nó thì 6 đứa ngơ ngác nhìn nhau

-Bây giờ làm sao đây .-Mai

-Đến Sân bay đã ko thể để nó đi như vậy được cần phải ngăn lại .-Anh

-Đúng đó .-Khánh

-Thế còn tên đó có nen cho biết ko .-Ngọc

-Để tôi .-Mai nói rùi đứng dậy đi thẳng về chỗ hắn đang ngồi nghe nhạc ,dật dây tai nghe của hắn ra

- ……-hắn ko nói gì chỉ quay lạnh lùng lùng khó hiểu

- Tôi thật sự thất vọng về cậu ,dù ko biết giữa 2 người có chuyện gì sảy ra nhưng ……tôi thật ko ngời con người thật sự của cậu lại như vậy ….-Mai nói rùi nhém điện thoại của mình cho hắn đọc tin nhắn của nó rùi đi thẳng ra ngoài

- dù là bạn mày nhưng tao thấy lần này mày đã sai rồi ,đọc đi rồi làm gì thì làm .-Quân nói xong thì cũng đi ra ngoài ,bọn kia cũng theo sau Hắn đơ người nó ra đi sao ,ra đi hay chạy chốn ,hay tại ko giám đối mặt với hắn nữa ….vì cái gì ..vì tội lỗi ư chắc chắn nó ko phải người như thế ,….vậy là vì cái gì “thật sự thì hắn hiểu nó được bao nhiêu” Hắn cũng chẳng suy nghĩ nữa chạy thẳng ra ngoài muốn níu giữ nó lại sợ mất nó thật sự rất sợ ,những cảm giác bực tức thất vọng về nó của hắn lúc này hoàn toàn biến mất thay vào đó là nỗi sợ hãi ,sợ mất thứ quan trọng nhất 1 lúc sau với vận tốc kinh khủng của mình thì hắn đã đến được sân bay ,vội vàng chạy vào tìm kiếm 1 hình dáng quen thuộc Còn nó

-Em đi đây .-nó nói rùi ôm lấy Khánh Hoàng

-Giữ gìn sức khỏe nha .-Khanh Hoàng

-Ukm vâng

-Ba mẹ chắc sẽ rất vui vì em trở về đấy

-ukm thôi em vào đây .-nó nói rùi đi thẳng vào bên trong Lúc nó đi Khuất cũng là lúc hắn chạy tới theo sau là bọn kia

-Muộn rồi nó vào trong rùi .-Khánh Hoàng

- …………….-im lặng ko nói gì nhưng ánh mắt hiện lên 1 nỗi đau ,1 sự mất mát rất lớn

-Sao anh ko gọi cho bọn em .-ANh

-ukm nó ko cho .-Khánh Hoàng

-hừ bực thật lúc nào gặp em phải cho nó 1 trận .-ANh

-ukm thui .-Mai

-………….-hắn định quay đi thì bị Khánh Hoàng gọi lại

-Có cai này nó muốn đưa cho cậu ,đừng mở ra vội nó nói khi nào thật sự quên dược nó thì hãy mở ra

94. Chương 90

CHAP 90:
Một ngày sau khi nó về Pháp:

Tại Pari – Pháp trong một căn biệt thự vô cùng nguy nga.

- Kill, con không sao chứ? – papa nó

- À.Dạ con ổn – nó đáp lại

- Từ lúc về đây ta thấy con sao ý – mama nó lo lắng.

- Con không sao chỉ là có nhiều chuyện cần giải quyết nên

đang nghĩ xem nên giải quyết sao thôi ạ.

- Làm việc ít thôi. Để từ từ giải quyết cũng được mà – mama nó

- Vâng.Con ăn xong rồi 2 người ăn đi con đến công ty

- Ukm…con đi đi.

NÓ chào 2 người rồi

đi thẳng ra ngoài.Nó cần đến công ty để giải quyết những vấn đề rắc rối đang

xảy ra.

Tại tập đoàn G.Y.W.

Nó bước vào trong với gương mặt lạnh lùng,thản nhiên hết

sức.Tiến về phía quầy tiếp tân

- Dạ chào chủ tịch – nữ tiếp tân chào nó.

-….. – Nó không nói gì chỉ gật đầu, rồi hỏi: - Phó tổng đâu?

- Dạ. phó tổng đang ở trên phòng ạ.

- Ukm.Được rồi – đáp lại cô tiếp tân nó đi thẳng vào thang

máy.

-Em đến rồi vào phòng em một chút – nó.

- Ukm được – Anh Tuấn.

Tại phòng chủ tịch nó đang ngồi đó mắt đảo qua sấp tài liệu

trên bàn.

- Em không mệt chứ, mới về được một ngày đã đến công ty rồi –Anh

Tuấn.

- Em không sao.Em cần mở một cuộc họp ngay bây giờ anh chuẩn

bị đi – nó.

- Được anh chuẩn bị ngay.Còn đây là toàn bộ tài liệu và

thông tin em xem qua đi..- Anh Tuấn rồi quay ra chuẩn bị cho cuộc họp.

- ….- nó nhận tạp tài liệu từ tay Anh Tuấn rồi cặn cụi ngồi

xem. Những dòng chữ, những con số cứ nhảy liên tục trong đầu nó.Nó thấy có quá

nhiều bất thường trong ty.

30’ sau điện thoại trong phòng nó reo lên:

- Thưa chủ tịch cuộc họp đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Được – nó nói rùi cầm theo tập tài liệu đi ra ngoài.

Tại phòng họp tất cả

đang bàn tán xôn xao về vấn đề của công ty, ở đây hầu hết là những nhân viên

chủ chốt trong công ty. Nó bước vào gương mặt lạnh tanh, theo sau là 2 người

trợ lí trên tay mỗi người đều ôm một sấp tài liệu.

- Mọi người chắc cũng biết lí do tôi mở cuộc họp khẩn này.

- Dĩ nhiên.Vì vấn đề của công ty.

- Vậy nếu đã biết lí do đến đây rồi thì ai giải thích cho

tôi tại sao chỉ trong 1 thời gian ngắn công ty lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy.

- Chúng tôi…- mấy người ở đó ngập ngừng không biết trả lời

nó ra sao.

- Tôi đang chờ lời giải thích từ các vị - nó vòng tay để

trước ngực, và lướt đôi mắt đầy uy quyền qua từng người đang ngồi bên dưới.

- Chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả - 1 vị lên tiếng.

- Không biết.Tôi tuyển mấy người vào để làm bù nhìn sao.-

lời nói của nó băng lạnh đến mức như hất cả tảng bang vào mấy vị ban chức.

-………………- lặng thinh không ai nói gì.

- Phát cho họ - nó nói xong thì 2 người trợ lí lập tức đem

tài liệu phát ọi người.

- Xem và cho tôi biết những sai xót, lỗ hổng trong công tác

thống kê nguồn vốn của công ty…..Mọi thứ chưa cụ thể và rõ ràng còn quả đơn

giản.

- Nhưng nếu chúng ta thống kê tất cả các mặt thì sẽ rất khó

và tốn thời gian.

- Khó.Tốn thời gian. Chứ không phải là lười biếng ngại làm

ư, thứ tôi cần là cụ thể. Chính vì vậy mà trong một tuần hãy cụ thể hóa tất cả

đống tài liệu này cho tôi.

- Nhưng…- Mọi người đanng lên tiếng phản bác thì bị nó dập

tắt

- Không làm được thì về hết cho tôi.

- Được chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Tốt.Bây giờ là vấn đề thứ 2, tại sao việc quản lí người

mẫu lại như vậy.

- Hiện giờ vẫn chưa rõ nhưng đang cho người tìm hiểu nguyên

nhân mà lần lượt các người mẫu của công ty nột đơn xin nghỉ việc.- người đại

diện trong ban quản lí lên tiếng.

- Được rồi ông có 3 ngày để giải quyết việc này – nó

- Vâng.

- Tiếp theo bộ sưu tập Xuân – Hè mà chúng ta dự định cho ra

mắt vào đầu tháng tới tại sao lại bị lộ ra ngoài . Nó quăng lên bàn cuốn tạp

chí có ảnh bộ sưu tập mà công ty đối thủ vừa cho ra mắt cũng chính là bộ sưu

tập của công ty nó.

- Việc này thật sự chúng tôi đã sai xót, chúng tôi sẽ nhanh

chóng tìm ra nội gián trong công ty để chấm dứt những việc này.

- Được rồi chúng ta cần giải quyết việc này ngay không thể

để cổ phiếu trreen sàn giảm nữa.

- Chúng tôi sẽ cố gắng.

- Ukm. Bây giờ thì liên hệ với các nhà thiết kế chúng ta sẽ

thiết kế lại toàn bộ thiết kế xuân hè trong vòng 2 tuần phải hoàn thành, chúng

ta không thể trì hoãn được nữa.

- Vâng.

-Tốt.Cuộc họp kết thúc mọi người về làm viếc đi – nó.Tất cả

đều ra ngoài, trong phòng chỉ còn nó và Anh Tuấn.

- Em sẽ trực tiếp tham gia thiết kế nên tạm thời anh hãy phụ

trách điều tra hộ em.

- Ukm, được.

- Em muốn điều tra về người về người này.Khi nào xong thì

báo cho em- nó nói rùi đưa cho Tuấn bức ảnh của nhỏ Linh.

- Có gì à?

- Nhỏ này từng đi du học, em muốn biết tất cả về cô ta.

- Được.

- Bây giờ em sẽ xuống phòng thiết kế mọi chuyện giao lại cho

anh.- nó nói rồi đứng dậy.

- Em yên tâm đi.

- Ukm vâng – nói xong nó bước ra khỏi phòng họp để đến phòng

thiết kế.

95. Chương 91

CHAP 91:

Một tuần sau tại Việt Nam – Bar KFX

Từ hôm nó trở về Pháp

hắn trở nên lạnh lùng và vô cảm, không đi học suốt ngày chỉ ở bar vùi đầu vào

rượu, say khướt.Nhỏ Linh suốt ngày bám theo không rời nửa bước.Còn bọn đi học

thì tâm trạng chán nản không ai buồn học, vì thế chúng bọn Mai, Minh chúng nó

kéo nhau vào bar.

Vào đến nơi đập ngay

vào mắt là hình ảnh say sỉn của hắn. Hắn uống rượu như uống nước, 1 Kevin cao

ngạo, bất cần đời đang dần sụp đổ trong hắn.

- Mày có thôi ngay đi không – Quân dành lấy ly rượu trên tay

hắn.

- Trả - hắn lạnh lùng.

- Tôi thật sự chẳng hiểu cậu tại sao lại thế, làm người ta

tổn thương phải ra đi rồi bây giờ cậu ngồi 1 xó chỉ biết có rượu – Mai tức giận

quát ầm lên.

- Phải. tại vì mấy người không hiểu tôi nên mới nói như vậy

– hắn cười khẩy rồi đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn bọn kia.

-……- mọi người không ai nói được câu nào, bởi hắn nói đúng

họ không phải người trong cuộc nên họ không biết cảm giác đó như thế nào.

- Em xin lỗi, tất cả là tại em – nhỏ Linh.

- Tại cô thì đúng rồi còn gì – Anh cười nhạt.

- Thôi đi – hắn buông lời rồi đứng dậy bỏ đi mất.Nhỏ Linh

thì tất nhiên là chạy theo.

- Sao lại to tiếng với chúng ta chứ là tự do tên đó mà.

- Thôi, kệ họ đi chúng ta có lẽ sẽ không giúp được gì đâu.

- Ukm.Mà nghe nói Hân đã trở lại công ty à – Khánh.

- Uk.Công ty nó gặp chút rắc rối – Mai

- Hẳn nào trên báo có đăng suốt, mà mới có mấy hôm nhìn cô

ấy khác quá…- Minh.

- Chẳng biết nó sao rồi,

gọi cũng không được luôn – Anh than thở.

- Còn phải nghĩ sao toàn bộ thiết kế bị đánh cắp kiểu gì nó

chẳng lao đầu vào thiết kế lại – Ngọc.

- Không biết giờ nó sao rồi nữa

- Tao muốn sang giúp nó quá – Mai.

- Có sang cũng không gặp được nó đâu, tốt nhất cứ chờ nó

thôi – Ngọc

- Ukm . Cả bọn thở dài thườn thượt.

Còn hắn sau khi ra

khỏi bar thì lấy xe, nhận thấy nhỏ Linh đi theo mình hắn quay lại:

- Đừng đi theo tôi – hắn lạnh lùng.

- Em….Em lo cho anh – nhỏ Linh.

- Tôi không cần – hắn

- Nhưng….- nhỏ linh đang định nói thì bị hắn chặn lại.

- Tôi không có tình cảm với cô, vì thế từ bây giờ đừng có dính

dáng bất kì chuyện gì đến tôi nữa – hắn nói rùi phóng xe đi mất.

- Anh sẽ phải hối hận vì đã nói với tôi những lời này, thứ

gì tôi không có được thì tôi sẽ đạp đổ…

Hắn phóng thẳng về

nhà, hắn muốn yên tĩnh và muốn quên đi tất cả. Vào phòng với trạng thái ủ rũ

như một cái xác không hồn.Không bật đèn, hắn thả người xuống ghế sofa. Thật sự

lúc này hắn rất mệt mỏi, dù đã cố gắng quên đi nhưng hình ảnh của nó vẫn ngập

tràn trong đầu hắn, không sao quên được.Có những lúc hắn muốn phát điên lên. Có

chăng hắn phải học các quên nó đi…

Còn ở Pari – Pháp:

Sau hơn 1 tuần vùi

đầu vào công việc thiết kế cuối cùng nó cũng đã bước chân ra ngoài trong trạn

thái mệt mỏi. Nó tiến về phòng làm việc mệt mỏi ngồi xuống ghế, 2 tay xoa xoa

thái dương. “ Cốc..cốc…”

- Vào đi

- Em không sao chứ - Tuấn

- Em ổn

- Anh thấy em nên về nghỉ ngơi đi – Anh Tuấn

- Không sao, em còn nhiều việc phải làm. Mà chuyện của công

ty sao rồi?

- Anh đã cho người điều tra người đã tiết lộ bọ sưu tập của

chúng ta chắc cũng sắp có kết quả rồi. Còn về vấn đề nội gián và hao hụt ngân

quỹ trong công ty cũng đang tiến hành điều tra - Anh Tuấn.

- Vậy anh cứ tiến hành điều tra tiếp đi bao giờ có kết quả

thì nói với em – nó.

- Đây là thông tin về người mà em cần điều tra – Anh Tuấn

đặt lên bàn 1 tập tài liệu khác.

Nó cầm tệp tài liệu

lên xem, cái thông tin trên đó làm nó nhíu chặt chân mày lại.

- Trùng hợp đúng không, cô ta được mệnh danh là Nữ thiên

thần trong ngành thời trang, cũng là con bài đắt giá của công ty chúng ta. Cô

ta đã tốt nghiệp khóa đào tạo do công ty chúng ta tổ chức với bằng xuất sắc.

Sau đó cô ta đã ký hợp đồng 5 năm, tuy nhiên vào đầu tháng này cô ta đã nộp đơn

xin hủy hợp đồng và đủ số tiền bồi thường cho công ty. Sau cô ta nộp đơn khoảng

1 tuần thì số người mẫu của công ty cũng xin hủy hợp đồng và theo như thông tin

chúng ta có được hiện nay thì tất cả họ đều ký hợp đồng vố công ty JP 1 trong

những đối thủ cạnh tranh của công ty ta, đó cũng chính là công ty tung ra bộ

sưu tập mà chúng ta vừa bị mất cắp.

- Sao trước đó em không biết cô ta nhỉ - nó xoa cằm suy

nghĩ.

- Những công việc quản lý người mẫu đều do Khánh Hoàng đảm

nhận nên chắc em không biết.

- Được rồi, có thể cô ta chính là mấu chốt quan trọng trong

tất cả chuyện này. Để tìm ra nội gián hãy cho người điều tra về mối quan hệ của cô ta với bên JP và cả mối quan hệ với

người trong công ty chúng ta nữa. Hơn nữa chuyện này phải ết sức bí mật – nó

- Anh biết – Anh Tuấn nói rồi đi ra ngoài.

End!

96. Chương 92:chìm Vào Công Việc Để Cố Quên Nhau !!!!

CHAP 92:CHÌM VÀO CÔNG VIỆC ĐỂ CỐ QUÊN NHAU !!!!

Lê bước chân mệt

mỏi xuống quầy tiếp tân.

- Chuẩn bị xe tôi sẽ về - nó

- Vâng thưa chủ tịch – tiếp tân

- Em định về sao – Anh Tuấn vừa lúc đó từ trong thang máy

bước ra.

- Ukm. – nó

- Để anh đưa em về, nhìn em không ổn lắm

- Thôi không làm phiền anh em tự về được rồi – nó từ chối.

- vậy nhớ lái xe cẩn thận.

Nó mệt mỏi bước ra

ngoài, từ lúc về Pháp nó chưa có thời gian để nghỉ ngơi suốt ngày lao đầu vào

công việc, sắc mặt nó nhợt nhạt hẳn đi. “ Bịch”. Nó đang đi thì ngã xuống ngất

lịm đi.

- Hân – Anh Tuấn hốt hoảng chạy lại bế nó lên

- Phó tổng anh cần đưa chủ tịch đi ngay không thể để mọi

người nhìn thấy chuyện này được – người quản lí nói với Anh Tuấn khi thấy mọi

người xung quanh đang chú ý và kéo đến ngày càng đông.

- Thu xếp chỗ này – Anh Tuấn nói rùi ngay lập tức bế nó phóng

xe đi.

Tại nhà nó.

- Nó không sao chứ - papa nó.

- Dạ thưa tiểu thư không sao ạ chỉ do quá sức và căng thẳng

nên mới vậy thôi.

- Ukm, được rồi

- Vậy có gì thì chủ tịch cứ gọi, tôi xin lui trước – bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ – mama nó.

- Chuyện ở công ty của nó sao rồi – papa

- Dạ cũng đã tạm ổn rùi ạ - Anh Tuấn

- Ukm, ta bảo để ta giúp mà nó không nghe –

- Nó luôn như vậy mà – mama nó

- Vâng. Bọn cháu lo được mà, 2 bác cứ yên tâm, mà Khánh

Hoàng chắc cũng sắp sang 2 bác không cần lo lắng quá đâu ạ.

- Ukm được rồi, cảm ơn cháu – pa

- Bác nói như vậy là khách sáo đấy ạ. Thôi bây giờ cháu phải

đi lo công việc, cớ để cho Hân nghỉ ngơi mọi việc cháu sẽ lo liệu, cháu xin

phép – Anh Tuấn nói rùi cúi đấu chào ra về.

- Thật hiếm có người như vậy – mama nó nhìn theo khen ngợi.

- Cậu ấy mà làm con rể chúng ta thì tốt quá – pa.

- Chỉ tại con nhỏ này, nó quá bướng bỉnh – mama nó nhìn nó

đang ngủ mà trách cứ.

- Phải chịu thôi chứ biết làm sao, tôi cũng bó tay với nó

rồi – pa nó lắc đầu ngán ngẩm với cô con gái cưng.

Còn về phía công

ty nó, vì nó ngất ngay trước cửa công ty nên việc bị lộ thông tin ra ngoài là

điều có thể đoán trước được. Chỉ trong vòng vài phút phóng viên đã đổ đến rầm

rập, rồi thì những bài báo lá cải tung ra hết bài này đến bài kia.

Phía bên trong công ty thì tràn ngập không khí căng thẳng.

- Không thể ngăn chặn tin tức này sao.

- Dạ không thể, có quá nhiều người đã chứng kiến và đã kịp

chụp được hình – 1 nhân viên đặt lên bàn 1 tờ báo có hình nó ngất ngay trước

cửa công ty và được đưa đi với cái tít không thể nào dật mạnh hơn được nữa: “

Nữ chủ tịch trẻ tuổi tập đoàn G.Y.W đã gục ngã. Tập đoàn G.Y.W nguy cơ trên đà

phá sản”.

- Điều này quả là không tốt chút nào nó có thể kiến cổ phiếu

của chúng ta giảm mạnh.

- Đunga vậy không chỉ 1 bài báo mà còn rất nhiều bài báo

khác với nội dung tương tự.

- Được rồi. Tất cae hãy trở lại làm việc đi chuyện này cứ để

đó đã – Anh Tuấn.

- Vâng.

Đó là ở Pháp còn ở

Việt Nam

tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn được chút nào. Hắn cũng đã nghỉ học ở trường,

trở lại thế giới đem và đồng thời tiếp quản công ty của papa hắn.

Tại 1 quán café

- Cuối tuần này tao sẽ về pháp chúng mày tính sao – Mai.

- Hả - Ngọc

- Này vk, sao không nói gì với ck mà tự quyết định 1 mình

thế là sao – Minh cau có

- Ukm. Công việc bên đó khá nhiều hơn nữa cần phải giúp Hân

1 số việc nữa chứ không thể để nó 1 mình bên đó được.

- Thế phải làm sao đây – Khánh

- Chúng ta cũng chưa thể sang đó được, hơn nữa Lâm đang cần

chúng ta giúp, dạo này nó toàn 1 mình sử lí hết mọi chuyện thôi – Minh

- Vậy mọi người ở lại 3 đứa bọn em sang trước – Anh

- Ukm cũng được, bao giờ thằng Lâm ổn thì bọn anh sẽ sang

sau

- Quyết vậy đi

- Hình như hôm nay anh Khánh Hoàng cũng bay sang bên đó phải

không – Ngọc

- Uk,

chắc là tối sẽ bay

- Vậy chúng ta đến đó xem sao – Quân

- Cũng được đó –Anh

Nói xong thì cả mấy

đứa cùng nhau đi.

Còn tại nhà hắn

không khí ảm đạm, lạnh lẽo bao trùm, nhỏ Linh cũng đã dọn đi. Hắn về nhà trong

bộ dạng không mấy lành lặn, khắp người dính đầy máu, có vẻ như vừa đi “đánh

trận” trở về. Đang định lên lầu thì có tiếng nói của ba hắn vang lên

-Con quay lại đây ngồi nói chuyện với ta 1 chút – papa hắn

-…- hắn không nói gì quay lại ngồi xuống ghế.

- Em sao vậy – Phương Thảo.

- Không sao – hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh tanh khi

nói chuyện với bà chị.

- Em…- Phương Thảo bức xúc vì cá thái đọ của hắn.

- Thôi để ta nói

chuyện đã….Tháng sau chị con sẽ đính hôn, với ai thò chắc con biết rồi, trước

đó 2 gia đình sẽ gặp mặt, hôm đó ta muốn con đến dự - pa hắn điềm đạm nói.

- Rồi còn gì nữa không – hắn

- Còn con cũng sẽ phải đính hôn với ai thì ta sẽ nói sau –

pa hắn.

- Con không muốn – hắn

- Không muốn cũng phải muốn lần này con không từ chối được

đâu.

- Tùy ba- hắn đáp gọn lọn rồi đi thẳng lên phòng.

- Hôm nay con sẽ về Pháp – Phương Thảo

- Ừ được rồi chuyện này tạm thời cứ giữ bí mật đã, không nên

để gia đình họ bất ngờ khi nào chuẩn bị xong ta sẽ báo cho họ

- Vâng con biết, con đi đây

- Ukm.

Nói xong Phương Thảo

cúi chào pa mình rùi kéo hành lí đi ra ngoài

Tại sân bay. Khánh

Hoàng Cùng mọi người đang chờ Phương Thảo.

- Cuối tuần bọn em cũng sẽ sang nên anh đừng nói gì với Hân

- Mai

- Ukm anh biết rồi mấy đứa cũng đừng lo, Tuấn bảo công việc

cũng ổn rồi không nghiêm trọng như trong báo nói đâu.

- Vâng em biết rồi – Ngọc

- Anh đợi en lâu chưa, bọn em cũng đến à – Phương Thảo.

- Cũng tương đối rồi đó em – Khánh Hoàng

- Chị đến rồi à – cả bọn đồng thanh

- Ukm hì

- Thôi bọn anh đi đây mấy đứa về đi – Khánh Hoàng

- Ukm vâng

-Bọn chị đi đây, coi trừng Lâm giùm chị nhá.

- vâng

Khánh Hoàng và Phương Thảo đi vào trong, bọn này cùng ra về.

Còn hắn hết công việc ở bar rồi lại đến công việc ở công ty.Hắn không để cho

đầu óc mình nghỉ ngơi 1 chút nào cả. Dù có ai ngăn cản cùng không được, có lẽ

nếu không làm như vậy thì hắn không thể xóa hình ảnh của nó ra khỏi đầu mình

được..

97. Chương 93 Truy Tìm Kẻ Đứng Sau

Chap 93 :Truy Tìm Kẻ Đứng Sau
Tại Pari Pháp

Nó đã tỉnh lại và được 1 ngày để lấy lại sức .

-Con định đi làm ư  . – Mẹ nó

-Vâng con khỏe rùi mà .- nó

-Con ngồi đi ta có chuyện cần nói . -  pa nó

-Sao vậy ạ

-Tháng sau anh 2 con sẽ đính hôn ,ta cũng muốn tổ chức cho ……………-Ông chưa nói hết thì bị nó cướp lời

-Con biết pa định nói gì nhưng chuyện của công ty vẫn chưa được quải quyết ,chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau khi công ty ổn định .- nó

-Thật chứ .- pa nó mừng

-Vâng con đi đâu tạm biệt pa mẹ .- nó nói cúi chào 2 người rùi đi mất

Tại tập đoàn G . Y . W

Nó bước vào với tư thế của 1 người đừng đầu ,tiến về phía quầy lễ tân

-Chào chủ tịch .-Lễ tân

-ukm Phó tổng dến chưa .-nó hỏi

-Dạ phó tổng vẫn đang ở rong phòng ạ

-Được rùi tiếp tục làm việc đi .-nó nói rùi đi luôn lên phong Tuấn .

Trong phòng Tuấn vẫn đang bù đầu với 1 đống giấy tờ lằng nhằng .

-ANh bận quá nhỉ  .-nó

-Hả em đến à ,sao không ở nhà nghỉ thêm chuyện của công ty anh lo được mà . –Tuấn

-Hỳ em mà không đến thì chắc anh bị cả đống tài liệu này đè chết mất .-nó cười , nụ cười hiểm hơi và tưởng như đã biển mất những tuần qua

-hả …ừ hehe .-Tuấn cũng ngạc nhiên vì sự vui vẻ trở lại của nó

-Việc em giao anh làm đến đâu rùi  .-nó hỏi ,trở lại với công việc

-Hả ừ để sang phòng Khánh Hoàng bàn 1 thể luôn  . –Tuấn

-Hả anh ấy về rùi sao . –nó ngạc nhiên

-ukm mới tối hôm  thui .-Tuấn

-Sao anh ấy ko về nhà nhỉ  .- nó

-Nó trốn em đấy . –Tuấn đùa

-Hờ chắc vậy rùi  .-nó

-Thui đi hy anh đùa đấy .- Tuấn

-hy

Tại phòng làm việc của Khánh Hoàng ,tên này cũng đang bù đầu với công việc

-Anh giỏi nhỉ . – nó

-Hả em đến rùi hả .-Khánh Hoàng

-ukm anh về mà không thèm vè nhà sao .- nó

-Em thấy đấy anh đến công ty mà .-Hoàng

-Vậy sao .-nó

-Anh đùa đấy anh về nhưng mọi người ngủ rùi .-Hoàng

-Phải thế chứ .,thui trở về với công việc nào ,chuyện em bảo anh điều tra thế nào rùi .-nó

-ukm đã có kết quả rùi ,đúng như em dự đoán cô ta có quan hệ rất tốt với Giám đốc Jacmin (giám đốc tài chính ) .-Tuấn

-ANh nói rõ hơn đi .-nó

-Đã có thời gian dài họ là tình nhân nhưng vài thời gian gần đây thì hoàn toàn ko có thông tin gì

-Hả .-nó hơi bất ngờ

-sao vậy em có tin gì ư .-Tuấn

-à ko anh tiếp đi .- nó

-Còn về phía tập đoàn JP bên họ có rất nhiều bí ẩn ,một ngày trước bên họ đã ra mắt 1 tổng giám đốc mới tuy nhiên người trong công ty đều trưa biết mặt  nói chung là chưa biết 1 thông tin nào về vị giám đốc mới này cả ,còn nữa mới đây tập đoàn này đã kí hợp đồng với 1 loạt các người mẫu mới ,đáng chú ý là số người mẫu đó toàn là người mẫu của ta xin hủy hợp đồng .-Tuấn

-Sao lại có thể như thế được chế độ ưu đãi của công ty chúng ta không phải người mẫu nào cũng có thể từ chối mà đòi kết thúc hợp đồng sớm ,ANh 2 người mẫu là do anh quản chuyện này là sao .-nó

-Anh cũng không biết ,nhưng chắc chắn có người đã lấy lí do ngân sách cảu công ty bị giảm nên cắt bớt 1 số phần trong ưu đãi của công ty cho người mẫu .-Hoàng

-Làm được việc này chỉ có 1 .-Tuấn

-Jacmin ,chỉ có anh ta mới làm được chuyện này ,nội dán ,ăn cắp mẫu hiết kế ,tiền của công ty .-nó

-Được rồi chúng ta giải quyết luôn đi ,anh sẽ liên lạc với bên cơ quan điều tra ,chúng ta ko nên đụng tay động chân ,vụ này ko nhỏ đâu còn lien quan đến bên JP nữa .-Khánh Hoàng

-Đúng vậy 1 mình hắn ta thì không thể làm được nhiều như vậy cứ để bên cơ quan điều tra làm đi .-Tuấn

-cũng đúng .-nó gật đầu rùi bước ra ngoài

-Gọi giám đốc tài chính lên gặp tôi .-nó

-Vâng thưa chủ tịch ,.-Thư kí

-ukm .-nó khẽ gật đầu rùi đi vào trong

1 lúc sau

“cốc cốc “

-Vào đi

-Ồ mọi người đều có mặt ở đây sao ạ .-Jacmin

-Ông ngồi đi .-Hoàng

-ồ vâng cảm ơn ,không biết 3 vị gọi tôi lên là có điều gì .-Jacmin

-Tôi vào thẳng vấn đề chính ,đã nhiều tuần trôi qua mà ông vẫn chưa tìm ra nguyên nhân làm hao hụt quỹ của công ty sao .-Tuấn

-Tôi vẫn  cho người tìm .

-thế còn cụ thế hóa giấy tờ sổ sách .-Tuấn tiếp

-À chuyện này tôi cũng đang cố gắng hết sức nhưng chắc phải để thêm 1 thời gian dài nữa ạ .-jacmin

-Vậy sao ..thôi được tôi cho ông xem cái này .-nó nói rùi tiến lại bàn trung tâm quang lên bàn 1 tập tài liệu

-Xem đi .-nó lạnh giọng

-gì vậy …………………….hả ………ko ….phải như vậy đâu .-Jacmin mặt tái mét khi nhìn vào tệp tài lieeum mà nó đưa cho

-Sao vậy ngạc nhiên à ,đó là nhưng căn biệt thự xa hoa của ông mà ko lẽ lại ko nhận ra .-nó

-Ko phải như mọi người nghĩ đâu tôi …………………

-Không phải giải thích nhiều ông tưởng mấy trò này của ông có thể qua được mắt tôi sao …lầm tưởng ……………..Ông  ăn cắp quỹ của công ty sau đó mua hàng loạt các căn biệt thự ,căn họ sang trọng rồi che dấu bằng cách đăng kí mua dưới tên 1 người khác đúng không .-nó lạnh tanh

……………-ông ta ko nói gì tệp tài liệu nó đưa là toàn bộ thông tin và hình anh nhưng căn biệt thự nguy nga của ông ta đã mua bằng tiền lấy của công ty

-Sao không còn lời nào để nói với tôi nữa sao .-nó cười nhạt

-…………-jacmin bây giờ tỏ ra lì lợm

-Đừng có vác cái bộ mặt đó ra để nói chuyện với tôi ,nên nhớ lúc mà tôi còn giữ được bình tĩnh thì hay nói rõ tất cả vụ việc đi ….nếu không tôi không chắc là ông đi ra được khỏi cái phòng này đấy ……..biết tính tồi rồi dừng để tôi phải nói nhiều . –nó

-Tôi không biết chủ tịch đang nói gì ,tôi cũng không biết gì về những hình ảnh trong hình ,cà việc làm hao hụt tiền cuả công ty .-jacmin vẫn cố tỏ ra vô tội

-Tôi ..rất ko hài long với sự không hợp tác của ông ,nhưng đừng tưởng phủ nhận là có thể qua được truyện này ,anh nghĩ tôi là ai .-nó nói rùi ra hiệu cho Tuấn

-Xem đi .-Tuấn đặt chiếc laptop lên bàn có đoạn video đang được kết nỗi sắn

-Không cần ông phải thú nhận với nhưng chứng cứ trong tay tôi đã đủ để công ty tịch thu toàn bộ tài sàn và các căn biệt thự sang trọng của ông .-nó

-Các người giỏi lắm ……………….-jacmin tức đến phòi máu

-cứ bình tĩnh tội của ông chưa hết đâu .-nó

-Tất cả chuyện của người mẫu ,mẫu thiết kế và nôi dán đều do ông đúng không ,tôi nghĩ nêu ông không khai thật thì chúng tôi sẽ không nương tay đâu .-Tuấn

-Tôi …tôi không liên quan đến nhưng việc mà cậu nói .-jacmin

-Phụ nhận không phải là cách có thể cứu ông ra khỏi nhà tù đâu …nên nhớ chỉ cần ra khỏi cái phòng này thì nơi đầu tiên mà ông bước chân vào sẽ là nhà tu đấy

-Tôi ………….

-cho ông 1 cơ hội cuối  cùng nói ai đúng đàng sau sai khiến và hỗ trợi cho ông

-Là………………………..

98. Chương 94: Ra Mặt

Chap 94 : Ra Mặt
- Là ……….

- Cảnh Ngọc Linh đúng chứ ? .-nó

- …….Phải…..-Jacmin

- Quân hệ của ông và cô ta không cần nói cũng biết rồi ,nhưng ông và JP có quan hệ như thế nào ? .- nó

- Tôi không biết tôi lằn theo hướng dẫn của cô ta . – Jacmin

- Được rồi .-nó nói rùi ra mở cửa

- Chào chủ tịch .-Người đại diện bên phía cơ quan điêu tra

- Ukm phần còn lại nhờ các anh .-nó

- Vâng chúng tôi sẽ thu thập thêm thông tin -người đó

- Được rồi

- Mời ông đi theo chúng tôi

- Ukm .-Jacmin nói rùi đi ra cùng với người bên cơ quan điều tra .

- Chào mọi người

- Vâng .-all

Trong phòng chỉ còn lại 3 người bọn nó

- Anh và Anh Tuấn lo việc giải quyết nội bộ và hoàn thành nhưng khâu cuối cùng của BST đi hình ảnh đại diện lần này sẽ có sự góp mặt của G4 (ger) ,nhưng chuyện còn lại để em lo .-nó

- Được rồi em cứ yên tâm .-Khánh Hoàng

* * * * * * * * * Indestructible - snsd

- Toki ni taisetsunamono wa tada Invisible menimienai Dakara nando mo iwanakya (say to you)

Fureru koto naku chitte yuku

Shinjitsu ni furetakute Kono destiny arigatou.

Fune o dasou fukisusabu (raising)

Arashi no naka surrender Kesshite yamenai

Tsu ranaru omoi tsunaide

Mada never ever minai sekai e.

Kono indestructible unbreakable

Kesshite kowarenai Kizuna tashikana our soul

Tatoe darekaga watashi wo

Kizutsuke you to shite mo Nani ga atte mo.

- Alo .- Mai

- Tao đây .-nó

- Hả Hân hả …này đồ trời đánh sao bây giờ mày mới lien lạc hả ,có biết là bọn tao ày lắm không .-Mai làm 1 tràng

- Tao xin lỗi tao có chuyện muốn nhờ bọn mày

- Ừ nói đi

- Tao muốn chúng mày làm người mẫu đại diện cho BST mới của công ty

- Ukm thưởng gì chứ thế bọn tao làm được ,bọn tao cũng đang định bay sang đó giúp mày .-Mai

- Ukm trước khi sang mày điều tra giúp tao việc này đã ,tao cần tìm tất cả thông tin về nhỏ Linh đặc biệt và quá khứ và thời gian gần đây .-nó

- Ukm tao cũng ko rõ nhưng thời gian sau khi mày đi thì nhỏ cũng bị đuổi đi rồi giờ cũng chả bít sao nhưn tao sẽ cố gắng yên tâm đi .-Mai

- Ukm cám ơn mày nhiều có gì thì báo cho tao luôn nhé

- Ok thế mày có định về Việt Nam nữa không thế .-Mai

- Ukm có nhưng ko phải bây giờ .-nó

- Hờ vậy là được rồi tao sẽ lien lạc với mày sau

- Ok Tại bar KFX

- Mày đừng lao vào công việc như thế nữa .-Quân khuyên khi thấy hắn ngày càng lạnh lùng vô cảm cũng ít giao tieeos thân mật với cả bọn

- Đó là việc của tao .-hắn nói xong thì quay lưng bước vào trong

- Mày định sống mãi như thế à ,nếu thật sự vẫn còn tình cảm với người ta thì đi tìm xin lỗi đi ,đừng tự làm nhau đau khổ nữa .-Quân hét lên

- Tao …..là người có lỗi sao ?-hắn - Mà thôi …bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi .-hắn nói rồi đi vào trong luôn

- Mày ….mệt cho 2 người này thật đấy ,từ khi nhỏ đó xuất hiện tao đã có linh cảm không tốt rồi .-Quân

- Ừ tao cũng thấy bên khia Hân tình hình cũng chả kém gì ở đây cũng lao đầu vào công việc .-Minh

- Nghe người làm ở nhà Lâm kể lại thì không tin được thật ,Hân đâu phải là loại người như vậy –Khánh

- Bây giờ thì cũng chịu rồi chuyện của họ xem ra để họ tự giải quyết thôi .-Minh

* * * * * * * * * * * * * Vài ngày sau ở Pháp đang ngồi trên bàn làm việc điện thoại nó rung lên

Will Show You Boyeoj ul ge wanjeonhi dallajin na

Boyeojulge hwolssin deo yeppeojin na

Babocheoreom sarang ttaemune Tteonan neo ttaemune ulji anheullae

Wow

~~ Deo meotjin namjal manna Kkok boyeojulge neoboda haengbokhan na

Neo eobsido seulpeuji anha muneojijianha Boy you gotta be aware

La la la la la la Santteutage meoril bakkugo Jeongseong deullyeo hwajangdo hago

Haihire jjarbeun chima modu nal dorabwa Uyeonhi rado neol mannamyeon

Nuni busige useojumyeo Nollan ni moseup dwiro han chae

Ttogak ttogak georeogaryeo hae Boyeojulge wanjeonhi dallajin na

Boyeojulge hwolssin deo yeppeojin na Babocheoreom sarang ttaemune

Tteonan neo ttaemune ulji anheullae Wow

~~

- Alo .-nó

- Ukm có thông tin rồi .-Mai

- Ukm nói đi

- Theo điều tra của tao thì nhỏ sau khi dời khòi nhà Lâm thì đã đến căn biệt thự nằm ở đường X .Trong thời gian gần đây nhỏ thường xuyên bay qua Pháp rồi lại bay về ,nghe nói là có công việc gì bên đó

- Thế sao .-nó

- Ukm còn tin này nữa tao cũng bất ngờ lắm .-Mai

- J thế

- …………………………………………………./.-Mai

- Ukm tin này hay đó cám ơn nha ..-nó

- Ukm he

- À hiện tại nhỏ đang ở đâu .-nó

- Pháp nhỏ vừa sang đó tối qua .-Mai

- Ukm được rồi tao cup máy đấy bye .-nó nói rùi cúp máy luôn không để cho Mai nói câu nào nữa Bước ra khỏi phòng tiến về phía phòng của Tuấn

- Anh làm xong chưa .-nó

- He xong rồi sao vậy em .-Tuấn

- Em đã phát hiện ra 1 việc .-nó

- Gì thế . - Em đã biết được Tân GĐ điều hành của JP

- Thật hả .-Tuấn

- Ukm vậy chúng ta sẽ lập ra 1 kể hoạch ,cô tá sẽ phải lộ diện thôi .-nó

- Bây giờ phải làm sao .-Tuấn

- Em nghe nói dự án bên công ty pa mẹ anh vẫn chưa tìm được đối tác đúng không ,anh hãy thay mặt công ty hợp tác với JP buột GĐ mới ra mặt .-nó

- Được rồi anh sẽ thu xếp

- Ukm vâng – Ok

* * * * * * * * * Tại 1 nhà hang sang trọng tại Pari Pháp .2coo gái bước vào tiến về phía người đàn ông trung niên đứng dắn đang ngồi trên bàn chờ

- Xin chào .-1 trong 2 người đó

- Ồ ai đây chẳng phải là siêu mẫu nổi tiếng Ngọc Linh hay sao , thật hân hạnh được gặp cô ở đây .-Bos người đàn ông đó

- Ông quá khen rồi ,hôm nay tôi đến để bàn công việc,tôi là đại diện bên JP .-người đó

- Khoan đã rất xin lỗi nhưng bên chúng tôi sẽ không kí hợp đồng nếu như không có sự có mặt của GDĐH bên JP .-Bos

- À sơ ý quá tôi chưa kịp giới thiệu tôi là GĐ ĐH mới của JP .-nhỏ Linh nói kèm theo đưa tấm danh thiếp lên bàn đẩy về phía BOs

-Chà chà thật bất ngờ đó ko ngờ chỉ sau 1 thời gain ngắn ko gặp cô đã trở thành GĐ ĐH của 1 công ty lớn thật khâm phục

-Ông lại quá khen rồi ,bây giờ thì chúng ta vào việc chính thôi chứ nhỉ .-nhỏ linh

-Chờ chút bên tôi còn 1 người nữa khá quan trọng .-Bos

-Rất hân hạnh được gặp lại cô CẢNH NGỌC LINH .-tuấn bước ra trước sự ngạc nhiên của nhỏ Linh

99. Chương 95: Vạch Mặt

Chap 95: Vạch mặt
-Sao anh……anh lại có mặt ở đây .-Nhỏ linh hoảng hốt

-Chắc không cần giới thiệu thì 2 người cũng biết nhau rồi nhỉ .-Bos

-Hả .-nhỏ Linh

-Có cần phải ngạc nhiên như vậy không .-Tuấn cười

-Tôi xin lỗi xem ra bản hộp đồng chúng tôi không thể kí được rồi ,xim phép tôi đi trước .-nhỏ Linh nói rùi định quay bước đi

-Việc gì phải vội vàng vậy chứ ,lâu rồi chúng ta không gặp nhau đúng không ,xem ra lâu rồi nên bây giờ chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau đấy .-nó bước ra

-Cô …tôi không có gì để nói với cô ,tôi đi trước .-nhỏ Linh

-Cản cô ta lại .-nó ra lệnh cho vệ sĩ đứng gần đấy

-Cô ..định làm gì .-nhỏ Linh

-Tôi nói gì cô không hiểu sao ,ngồi đi trước khi tôi ko khách sáo với cô đâu -.nó lạnh lùng

-Được rồi có gì thì cô nói nhanh đi ,tôi không có thời gian cho những việc vô bổ đâu .-nhỏ Linh

-yên tân đi sau này cô sẽ còn nhiều thời gian lắm .-nó

-Cô vào thẳng vấn đề đi .-nhỏ

-Được rồi tôi sẽ đi từng việc một .-nó “bộp”

–nó vứt thẳng 1 tệp ảnh cùng 1 số thông tin lên bàn -Con gái của chủ tập đoàn JP cũng là GĐ mới của công ty đó là cô –nó

-…..Phải .-nhỏ cười nửa miệng

-Tốt ,tiếp theo cô đã vời công ty tôi với mục đích nội dán đúng không .-nó

-Cô đừng có mà vu oan cho tôi ,tôi không lien quan đến việc mà cô nói đến .-nhỏ Linh

-Vậy sao ,thế tại sao cô lại vào công ti tôi tham gia vào khóa huấn luyện trong khi công ti ba cô cũng là 1 công ti về thời trang đào tạo người mẫu nổi tiếng .-nó

-Đó ..là sở thích của tôi .-nhỏ linh

-Cứ coi như lời cô nói là sự thật ,vậy tại sao toàn bộ nhưng mẫu thiết kế mới sau khi cô xem xong thì lại mà không cánh mà bay sang bên JP ,chưa hết toàn bộ những người mẫu đã tham gia khóa huấn luyện cùng cô đều nộp đơn xin kết thúc hợp đồng ,và xin gia nhập Jp .-nó

-Tôi không biết .-nhỏ

-CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LỪA TRẺ CON HẢ .-nó hét lên

-tôi chả lừa ai vậy nên đừng có hét lên như vậy,những hình ảnh này chả chứng minh được gì cả .-nhỏ nối rồi cầm mấy tấm hình mà nó vừa vứt tung về phía nó

-Được thôi bây giờ cô có thể về nhưng hãy nhớ hãy sống nốt những ngày thoái mái đi ,vì không có ai đụng vào tôi thì có thể sống yên lành đâu .-nó

-Tôi sẽ chờ .-nhỏ nói rùi đi mất

-nhỏ ta cũng ngoan cố lắm .-Tuấn

-Nộp toàn bộ nhưng thông tin mà ta vừa thu dược cho cơ qua điều tra ,đồng thời nộp đơn kiện lên tòa án kiện JP .-nó

-ok .-Tuấn

-Cổ phiếu trên san sao rồi .-nó

-ukm đang phục hồi nhanh .-Tuấn

-Ukm mở họp báo công khai 1 số hình ảnh và thông tin mà JP đã làm ,đồng thời bật mí 1 chút về BST mới của chúng ta ,.-nó

-Được rồi

-Tịch thu toàn bộ tài sản tham những của Jacmin rồi chứ .-nó

-Rồi

-Tốt lắm bây giờ chúng ta sẽ tấn công JP ,giảm càng nhiều Cổ phiếu trên san càng tốt ,liên hệ với 1 số tập đoàn lớn cắt toàn bọ các hợp đồng lớn bên JP .-nó

-Ukm chỉ cần vậy thôi thì họ đã ngã không đứng dậy được .-Tuấn

-Đúng thế

* * * * * * * ** *** Tại sân bay ,nó đang đứng chờ 3 con bạn

-Tao ở đây .-nó

-Ui Hân ,nhớ mày quá à .

-3 con te tửn chạy lại ôm chầm lấy nó

-ukm nhớ thhif nhớ chứ đừng có làm tao chết ngạt nhé .-nó

-ukm sao trông mày gầy thế .-ANh

-Bình thường mà chúng mày mệt không .-nó

-Không mệt gì chứ .-bọn kia

-Thế thì chúng ta bắt đầu với công việc thôi .-nó

-ukm ok

Nói xong nó kéo 3 đứa vào thằng công ti ,không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi ,sau khi về đến nơi thì cả 4 đã bắt tay vào chụp hình để chuẩn bị cho BST mới ,Đây sẽ là BST đánh dấu sự trở lại của cả 4 đứa sau 1 thời gian dài vắng bóng Sau khi chụp hình xong

-Cảm ơn tất cả mọi người đã vất vả rùi .-Tuấn

-Không có gì đâu ạ .-all

-Mấy đứa cũng về nghỉ đi .-Tuấn

-Vâng bọn em cũng đang định về .-nó

-ukm anh sẽ thu xếp nốt mấy đứa cứ yên tâm nghỉ ngơi đi

-ukm hy anh vất vả rùi .-all

-Chúng ta về ,tao sẽ về nhà luôn chắc ba mẹ đang chờ ,lâu rùi không đk gặp mọi người nhớ quá à .-ANh

-ukm đúng đó .-Ngọc

-Bọn mày cứ về đi tao cũng về luôn .-nó

-ukm bye nha .-Mai nói rùi cùng 2 đứa kia ra về

Nó cũng ra về nhưng hôm nay nó không dùng xe về mà đi bộ về .Một mình đi bộ giữa thành phố đông đúc náo nhiệt ,cảm giác cô đơn lại ùa về trong nó Nhớ nhưng trốn tránh Còn yêu nhưng sẽ phải dời xa Dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận

(Chap sau liệu Lâm Và Hân có gặp lại mọi người cùng đón đọc nhé !!!!)

100. Chương 96: Đồng Ý

Chap 96 :Đồng ý
5 ngày sau :đúng như dự đoán của nhiều người bộ sưu tập mới của bọn nó .Dù chưa ra mắt nhưng đã nhận được rất nhiều quan tâm từ các tập đoàn lớn và hàng loạt các đơn đặt hàng trước 8’h sáng BST chính thức được ra mắt .Các mẫu thiết kế được lần lượt công bố biểu diễn .BST xuân hè mang đậm phong cách tươi trẻ ,2 gu màu chính chủ đạo là hồng tím và trắng vàng .Không thể phủ nhận được khả năng thiết kể của nó dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng tất cả đều rất đẹp duyên dang và phong cách trẻ trung năng động Sau khi buổi ra mắt kết thúc ,và giải quyết các đơn đặt hàng thì nó cùng mọi người ra về .Tại nhà nó tất cả đang ngồi ở phòng khách

-Mọi việc đều đã được giải quyết các con đã vất vả thời gian qua rồi .-pa nó

-Dạ có gì đâu mà vất vả ạ .-Anh

-ukm ta cũng mong chuyện này sớm kết thúc bởi vì lễ đính hôn của Khánh Hoàng cũng sắp tới chúng ta còn nhiều việc phải lo lắm .-pa nó

-ukm vâng .-all

-ukm bây giờ quay lại chuyện của Hân ,con tính sao .-pa nó

-hả .-nó ngệt mặt ra

-Hả gì nữa chuyện của con và Tuấn con hứa là sẽ suy nghĩ rồi cơ mà .-mẹ nó

-À bán chuyện của cháu và Hân cứ để Hân quyết định ạ ,nếu Hân không muốn cũng khong sao ạ ,ba mẹ cháu chắc sẽ hiểu thôi ạ .-Tuấn

-Cứ làm như pa nói đi .-nó

-Hả ….-all ngạc nhiên nhìn nó như sinh vật lạ

-Tốt quá như vậy là ổn rồi ,mai ta và pa mẹ con sẽ bàn về chuyện này .-pa nó

-ukm vâng .-Tuấn

Sau khi tất cả ăn tối cùng nhau thì chia thành 3 ngả :ba mẹ nó thì đi cùng nhau ,Tuấn và Khánh Hoàng thì lôi nhau đi đâu đó ,4 đứa nó thì kéo lên phòng nó

-MÀy ko sao chứ .-Mai

-Hả mày hỏi thế có ý gì .-nó vẫn giữ thái độ vui vè như không có gì

-À cũng không có gì

-Không có thì tốt .-nó dù biết 3 đứa nghĩ gì nhưng có lẽ không nên tự làm mình đau

Cả 4 đứ nằm cùng nhau nói chuyện ,tâm sự mọi chuyện nhưng đều né về chuyện của nó và Lâm cả 3 đều biết rằng thật khó khăn cho nó khoảng thời gian này vậy nên tốt nhất là không nên chạm vào nỗi đấy Đó là ở Pháp còn ở Việt Nam tại khu đắt trống đang có 1 cuộc xô sát

-Giết không bỏ sót đứa nào .-hắn lạnh lùng

-Rõ thứ anh .-nói xong tất cả cùng lao lên ,đánh chém túi bụi

.Cuộc chiến đang dần kết thúc nhanh bên hắn với lực lượng và sức lực hơn hắn nhanh chóng đánh bại bọn bên kia .Lúc cuối trận hắn giao lại cho bọn đàn em quay lưng đi nhưng vừa mới đi được 1 vài bước thì hắn đã bị “ĐOÀNG” -1 phát sung được bắn ra nhằm vào hắn do vị trí viên súng được bắn ra không thuận lợi nên viên đạn đã đi trệch và trúng vào vai hắn .Từ từ quay lại súng trong áo ra bắn thẳng vào tên đó “ĐOÀNG” 1 sinh mạng đã chết 1 cách dễ dàng

-Giết hết bọn này đi .-hắn lạnh lùng

-Rõ .-Tên đàn em -“ĐOÀNG..ĐOÀNG ĐOÀNG ……….ĐOÀNG” sau câu nói đó thì hang loạt tiếng sung vang lên ,cái giá phải trả cho những kể không biết điều đó là cái chết sẽ đến nhanh hơn và đau đớn hơn Vừa ý với kết cục của bọn đó hắn nhém sung cho bọn đàn em rồi bước đi

-ANh ko sao chứ ạ .-Tên đàn em chạy theo nhưng chỉ được cái im lặng của hắn và lện cấm đi theo

Về nhà trong tình trạng thương tích đầy mình ,máu me khắp người ,loạng choạng lê từng bước vào đến phòng khách hắn thả người xuống ghế mệt mỏi cầm điện thoại lên trần trừ rồi bấm bấm gọi cho ai đó

Indestructible – snsd

- Toki ni taisetsunamono wa tada Invisible menimienai

Dakara nando mo iwanakya (say to you) Fureru koto naku chitte yuku

Shinjitsu ni furetakute Kono destiny arigatou.

Fune o dasou fukisusabu (raising) Arashi no naka surrender

Kesshite yamenai Tsu ranaru omoi tsunaide Mada never ever minai sekai e.

Kono indestructible unbreakable Kesshite kowarenai Kizuna tashikana our sou

l Tatoe darekaga watashi wo Kizutsuke you to shite mo Nani ga atte mo.

- Alo .- nó giọng ngái ngủ

- ………………………………………….-hắn không nói gì im lặng muốn nghe thật rõ giọng nói này ,đã bao lâu hắn không nghe thấy rồi nhỉ

- Ai vậy .-nó

- …………………….Tút tút .-hắn cúp máy rồi mất kìm chế

- Á Á Á ………….. “BỐP” “XOÀNG CHOANG” hắn hét lên rồi kèn theo đó là những tiếng thủy tinh vỡ kèm theo .Dò bị mất kìm chế và va chạm mạnh vào vết thương trúng đạn ở tay ,nên mất máu rất nhiều hắn ngất lim đi Còn nó

- Ai gọi vậy nhỉ không lẽ……..hừ buồn ngủ qua ngủ thôi .-nó phủ nhận ý nghĩ vừa lóe trong đầu đắp chăn kíp đầu rùi ngủ (ngủ hay không thì tg cũng chịu )

Good bye bye

–Nu’est Chagawojin nunmulgwa pyojeong

Nan neoegeseo wae hemaeneunji Alji moshaesseo

Pullijido anheul mame sangcheoman namgigo

Geureol ttaemyeon naege malhae ‘i chueokmaneun namgyeojwo’

Sarajin innocence Namaneul balkhyeo judeon bicceun neoinde

Siganui teocce tto soga meomul sun eopseo

* good bye baby good bye baby

Neo eopsi maeil nungamado Ijen geuman

Good bye baby good bye baby Ni son dasin mot japneundaedo

** kkeuteopsneun teoneol sogeul geonindaedo Igyeonael su isseo

And let me say Good bye baby good bye baby Nan neo eopsido sal su isseo

- Alo .-Khánh

- Dạ thưa anh anh Lâm vừa mới bị thương ạ .-đàn em

- Hả sao giờ mới báo cậu ấy đâu rồi .-Khánh lo lắng

- Dạ anh ấy không cho bọn em theo anh ấy đi mất rồi ạ .

- Ukm được rồi .-Khánh nói rồi cup máy

- Sao thế .-Minh

- Lâm bị bắn ,giờ không biết là đi đâu rồi .-Khánh

- Chắc nó sẽ không đến bệnh viện đâu ,thử đến nhà thử xem .-Minh

- Ukm ok

Nói xong 3 thằng phi như bay ra khỏi bar tiến thẳng dến nhà hắn .Đến nơi thì vẫn thấy đền tron nhà sáng mà bấn chuông không có ai mở cửa nên 3 thẳng tự bấm mật mã rồi vào trong .Vào đến trong đã thấy chiến trường mà hắn gây ra bừa bộn phải biết ,cong hắn nàm ngất lịm ở trên ghế người thì đầu máu me

- Lâm .-cả 3 hốt hoảng chạy lại

- Đưa nó vào bệnh viện ngay .-Minh

- Ừ nhanh lên máy chảy nhiều quá .-Khánh

Sau đó thì 3 thằng đưa hắn vào viện ,hắn được cấp cứu ngay sau đó Đã vào phòng cấp cứu được 2 tiếng mà vẫn chưa ra

- Có sao không nhỉ tao lo quá .-Khánh

- Sao nó sơ ý thế nhỉ mọi khi có thế đâu .

- Ukm mệt thật

Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng nếu đưa hắn vào muộn chút nữa thì có thể hăn sẽ không thể tỉnh lại được nữa Trời gần sáng hắn được đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng vẫn hôn mê .Đang ngồi trông hắn thì điện thoại Minh reo lên

- A lô .-Minh

- Anh đang làm gì thế .-Mai

- Ukm anh đang trong bệnh viện .-Minh

- Hả sao anh lại trong viện

-ukm ko phải anh mà là Lâm

- Cái gì Lâm á .-Mai hét lên làm 3 con ngồi cạnh giật mình (có nó)

- Ukm mà Hân ở đó không .-Minh

- Có

- Đừng nói cho Hân biết anh sợ cô ấy lo cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi

- Ukm em biết rồi

- Anh sẽ bay sang đó sớm

- Ok

101. Chương 97: Nguyễn Gia Hân Anh Nhớ Em!!!!!!!!!!!!

Chap 97 : NGUYỄN GIA HÂN ANH NHỚ EM !!!!!!!!!!!!!
Hôm nay nó được Tuấn đến đón và cả 2 cùng đến công ti ,trong phòng nó

-Em đang làm gì vậy .-Khánh Hoàng mở cửa bước vào

-Ukm em còn 1 số công việc nữa .-nó cố cười

-Anh vừa nhận được thông báo của tòa án ,do bên kia họ đã chạy trốn nên tòa án đã phát lệnh truy nã ,trong ngày hôm nay nếu họ không có mawtjtaij tòa thì tòa sẽ phán họ thua kiện

-Chắc chắn họ sẽ không xuất hiện đâu mà rất có thể sẽ trốn sang nước ngoài ,chúng ta phải tìm được họ trước khi họ đi nước ngoài

-Anh cũng đang cho người tìm chắc sẽ sớm có kết quả thôi

-Vâng chuyện của công ti cũng ổn rồi anh giao lại cho em và anh Tuấn là được anh lo chuyện đính hôn đi .-nó

-Ừ anh cũng đang lo ,nhưng mà …chuyện của em và Lâm thật sự không sao chứ ,có nên để ba mẹ biết việc này không

-Đừng em không sao cả ,mọi chuyện đã kết thức rồi có nói ra cũng không giải quyết được gì với lại em cũng nợ anh Tuấn rất nhiều em không nên làm tổn thương anh ấy phải không ?

-ukm

-Anh yên tâm em không sao cứ để thời gian làm trôi đi tất cả .-nó nói giọng hơi buồn

-Vậy anh yên tâm rồi em làm tiếp đi anh ra ngoài trước .

-Ukm vâng .-nó trả lời nhưng cứ thấy sao sao từ tối hôm qua không hiểu sao nó thấy rất bất an

Tại 1 căn nhà gần ngoại ô

-Con thật bất cẩn tại sao có thể tin tưởng 1 người như Jacmin chứ .-pa nhỏ Linh

-Làm sao mà con biết anh ta nói là có thể tin ở anh ta ,con đâu biết anh ta có thể phản bội chúng ta như thế chứ .-Nhỏ Linh

-Bây giờ chúng ta đang bị truy nã việc của công ti bỏ đó đi chắc chắn là không thể cứu vãn được rồi ,chúng ta sẽ sang Đức pa đã liên lạc với bác con ở bên đó ,đợi khi nòa qua đợt này chúng ta sẽ tính tiếp .-pa nhỏ

-Con sẽ ở lại 2 người sang bên đó trước đi .-nhỏ Linh

-Là sao con không thể ở lại 1 mình được .-mẹ nhỏ

-Yên tâm con không sao ,còn 1 số việc con cần giải quyết khi nào xong con sẽ bay sang đó

-Con ……..

-Pa mẹ yên tâm con lớn rồi mà

-ừ được rồi (đó là cuộc nói chuyện ngắn của gia đình nhà Ngọc Linh )

Còn tại bệnh viện

-Hả Lâm đâu rồi .

-Minh vào phòng đã không thấy hắn đâu

-Tên này vừa tỉnh lại đã chạy đâu mất rồi nhỉ

-Trời tao điên mất

Tình hình là sau khi tỉnh lại thì hắn không biết đã đi đâu mất làm cho 3 thằng bạn tìm laoij cả lên ,gọi điện thì cứ không liên lạc được Sauk hi rời bệnh viện hắn tự lái xe ra khỏi thành phố .Dừng xe dưới chân đồi rồi lên trên .Đây cũng chính là nơi mà nó và hắn hẹn hò đầu tiên .Mọi cảnh vật vẫn như ngày nào vẫn tạo cho người ta cảm giác thoải mái .lê từng bước lên đỉnh giang tay để cảm nhận sự thoải mái mày .Có lẽ ở đây hắn sẽ thấy thoải mái phần nào .Từ khi nó ra đi hắn đã thấy hối hận rồi ,hối hận vì tại sao không hỏi rõ mọi chuyện ,không nghe nhưng điều mà nó nói ………….có lẽ đã muộn ư ? Không lúc nào hắn không nhớ đến nó ,dù có vùi vào công việc thì hình ảnh nó cũng không thể xóa trong hắn

-: NGUYỄN GIA HÂN ANH NHỚ EM NHỚ RẤT NHIỀU !!!!!!!!!!.-Hắn hét lên thật to hét lên những điều mà bây lâu chon dấu và kìm ném thật sự bây giờ hắn không thể kìm nén nữa rồi

102. Chương 98: Quên Em Anh Không Làm Được!!!!!!!

Chương 98 :QUÊN EM ANH KHÔNG LÀM ĐƯỢC !!!!!!!!
-ANH RẤT NHỚ EM …….ANH XIN LỖI ANH SAI RỒI .-hắn thả người xuống bãi cỏ 1 giọt nước mắt khẽ lăn xuống

-Quên em anh không làm được .-hắn nhìn vào tệp phong thư nó nhờ Khánh Hoàng đưa hôm ở sân bay với lời nhắn khi nào thật sự quên được nó thì hay mở ra xem Hắn ngồi thẳng dậy bóc phong thư ra .Bên trong có 1 tệp ảnh và 1 chiếc thẻ nhớ nhỏ Toàn bộ những bức ảnh mà nó đã cho nhỏ Linh xem hôm đến nhà hắn lần cuối cùng ,cùng với 1 số đoạn thu âm cuộc nói chuyện của nó và nhỏ Linh Lắp chiếc thẻ nhớ vào máy rồi nghe ,từng câu từng chữ như nhưng nhát dao cứa thẳng vào tim hắn ,hăn đau thật sự rất đau thì ra hắn đã hiểu nhầm nó mà không hề biết bị nhỏ Linh qua mặt ,sắc mặt cũng trở nên đanh lại

-“Anh xin lỗi xin lỗi vì đã không tin em ……xin lỗi về tất cả” Hắn siết chặt tay đập mạnh xuống đất khiến cho nó bật máu Nhưng nỗi đau ấy cũng chẳng thấm vào đâu cả nỗi đau tròng long của hắn còn lớn hơn Hối hận là cảm giác của hắn hiện giờ …..tại sao lại tát nó ..quát nó ..lạnh lùng với nó ….không tin nó ….và cũng không tìm nó để nó ra đi như thế ……………hối hận ……liệu bây giờ có quá muộn để hắn nhận ra !!!!!!!!!!!

Hắn cầm điện thoại gọi cho Khánh

-Alo

-Tao đây

-Hả mày đi đâu mà để bọn tao tìm khắp nơi thế hả

-ừ tao không sao mày tìm nhỏ Linh cho tao ,dù có phải lục tung mọi ngóc ngách cũng phải tìm cho ra .-hắn

-Sao thế

-uk nói sau

-ừ dược rồi

-Uk .-hắn cup máy luôn không nói thêm câu nào nữa (chả có gì để nói nữa hehe )

Tối hôm sau tại bar

-Sao tìm được chưa ..-hắn

-chưa cô ta đã chốn rồi nghe nói bên kia cũng đang có lệnh truy nã .-Khánh

-Hừ tao mà gặp lại thì cô ta chết chắc .-hắn lạnh lùng

-ukm

-Đặt vé máy bay cho tao tao sẽ bay sang Pháp sớm nhất có thể .-hắn

-Hả không lẽ mày định ..

-ừ

-Tao biết chuyện này không nên nói với mày lúc này ,nhưng dù gì thì mày cũng sẽ biết ,chi bằng nói ày biết luôn .-Quân

-có chuyện gì

-Hân và Tuấn sẽ đính hôn .-Quân tiếp lời 2 đứa ka định ngăn cản nhưng lại thôi

-…………….-hắn không nói gì tim thắt lại đau vô cùng

-Mày không sao chứ

-…………………-hắn vẫn tiếp tục im lặng rồi đi thẳng vào trong

-Sao mày lại nói tình hình sức khỏe nó chưa ổn đâu .-Minh

-Đau 1 lần thôi tao không muốn nó chịu hết nỗi đau này lại đến nỗi đau khác chi bằng đau 1 lần thôi .-Quân

-Ukm cũng đúng .-Khánh

Trong phòng hăn vẫn ngồi thất thần 1 mình mình gương mặt lạnh tanh đôi mắt thoáng buồn .Hắn cười nhạt ,cười vì sự ngu ngốc của mình .Chính sự ngu ngốc của hắn đã đánh mất nó …..có thể sẽ mãi mãi !!!!!!!

-Cậu không sao chứ .-3 thằng lù lù bước vào

-Ra ngoài .-hắn lạnh lùng

-Nhưng ….

-Tôi muốn ở 1 mình …làm ơn .-hắn

-thôi được .-3 thằng lại cừ dừ đi ra (3 tay với 3 cậu ấm )

2 ngày trôi qua hắn vẫn nhốt mình trong phòng ,không ra ngoài cũng không động đến 1 thứ gì ngoài rượu ,quần áo thì xộc xệch nồng nặc mùi rượu

-Khánh .-pa hắn

-Dạ cháu chào bác ….bác đến …

-Ừ nó vẫn thế à

-Vâng bọn cháu có khuyên nhưng không được

-ừ để bác vào xem sao

-vâng

103. Chương 99: Níu Kéo Hay Để Em Ra Đi

Chap 99 :NÍU KÉO HAY ĐỂ EM RA ĐI !!!!!
Bên trong hắn đang trong tình trạng say bét nhè

-Con định uống đến bao giờ nữa .-pa hắn

-Để con yên .-hắn

-Về nhà đi

-Ba đến có chuyện gì .-hắn

-Chúng ta sẽ sang pháp

-Thế sao

-Phải ,con chuẩn bị đi

-Con không muốn đi mọi người đi

-Trốn tránh là cách mà con xin lỗi với người mình yêu ư ,con tưởng cứ như thế này thì nó có thể thấy và tha thứ cho con à .-pa hắn

-Thôi đi .-hắn hét lên

-con …-pa hắn

-Pa về đi .

-Thôi được rồi 2 giò ngày mai chúng ta sẽ bay đi hay không là tùy con ,sau này đừng hối hận vì những thứ mình đã lựa chọn .-pa hắn nói rồi đi ra luôn có lẽ hơi thất vọng vì con trai mình

Hắn im lặng tiếp tục uống không có dấu hiệu gì là hắn muốn dừng uống cả Ngày hôm sau ba mẹ hắn đang làm thủ tục lên máy bay vì thấy hắn chưa đến nên cũng không có ý định chờ nữa

-Bác bọn con tới rồi .-Khánh te tửn bước tới

Theo sau là 3 thằng còn lại hắn cũng xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi gương mặt phờ phạc (ốm rượu =mệt ) tuy vậy nhưng không thể phủ nhận sức hút của bọn hắn ở sân bay ,cứ xuất hiện là y như rằng có bạo loạn (chỉ khổ mấy ông bảo vệ dẹp loạn )

-Con đến rồi may quá chúng ta lên thôi kẻo muộn .-mẹ hắn

-Vâng – all trừ hắn tên này vẫn không nói gì như người vô hồn

Sáng hôm sau tại pari ,tối qua hắn và mọi người đã đến Pháp vầ về nghỉ luôn .Hôm nay chưa sáng ra 3 thằng kia đã tí tởn rủ hắn đi chơi (có ý đò gì đó nói sau ) Tất nhiên là hắn biết bọn này sẽ đi đâu nên hắn trốn luôn ra ngoài nhân lúc bọn kia ở trên phòng .hắn chưa thể đối mặt với nó lúc này ,bây giờ hắn muốn đi ra ngoài dạo cũng đã lâu hắn mới trở lại Pháp ,thật sự mọi thứ cũng ko thay đổi lắm Bên phía bọn nó

-Mày đi đâu thế .-Mai hỏi khi thấy nó có dấu hiệu nó chuẩn bị ra khỏi nhà

-tao ra ngoài .-nó

-Hả mày điên à lâu rồi cả bọn mới tụ tập mày ra ngoài làm gì .-Ngọc

-Tao không muốn phá khung cảnh lãng mạn của chúng mày đâu .-nó cười rồi đi ra ngoài luôn

-có sao đâu chứ .-Anh nói thì nó cũng đi mất rồi

-Vui vẻ nhé .-nó ko biết từ đâu chui ra cười làm cả bọn giật cả mình

Nó cũng ra ngoài đi dạo muốn cho tâm trạng bớt căng thẳng dù sao cũng chưa muốn nhìn thấy hắn chẳng phải hắn nói không muốn nhìn thấy nó sao ,không gặp sẽ tốt cho cả 2 Dưới chân tháp Eiffel dòng người vẫn qua lại đông đúc có 2 người bất ngờ dừng lại đứng đối diện nhau nhìn nhau và đó chính là hắn và nó ,cả 2 cứ đứng như thế nhìn nhau đã bao lâu rồi họ mới gặp nhau nhỉ ,đã bao lâu hắn mới được gặp lại người mình yêu nhỉ ,cảm thấy xót xa hối hận .Nó là người tỉnh đầu tiên nó nghĩ hắn không muốn gặp nó nên mới ra đây , bước chân thẳng ánh mắt vô hồn thái độ lạnh tanh bước qua ,thế nhưng chứa khịp đi qua nó đã bị tay hắn giữ lại

-ANH XIN LỖI –hăn bất ngò xin lỗi làm nó cũng ngạc nhiên vô cùng sao hắn lại xin lỗi ,

-……….-nó không nói gì “chẳng lẽ hắn đã xem rồi sao ,thật sựu quên được nó rồi sao” cười nhạt nó rút tay mình ra làm cho hắn hụt hẫng

-ANH SAI RỒI

-Tôi không có gì để nói với anh .-nó nói rồi đi luôn

-EM THẬT SỰ NGHĨ ĐƯỢC ANH CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC EM SAO .-hắn quay lại hét lên …………………………………….

104. Chương 100: Dù Còn Yêu Nhưng Anh Sẽ Chúc Em Hạnh Phúc!!!!!!!!!

Chap 100 :DÙ CÒN YÊU NHƯNG ANH SẼ CHÚC EM HẠNH PHÚC !!!!!!!>
-Bây giờ anh nói cũng chả thay đổi được gì đâu cúng ta …..là không thể xin lỗi tôi đi trước .-nó lạnh lùng dù trong lòng có chút hạnh phúc nhon nhen len lỏi

-Dù biết đa quá muộn để nói lời xin lỗi nhưng anh vẫn muốn dù có nhận được sự tha thứ hay không .Đó là cái giá mà anh phải trả cho sự ngu ngốc của mình vậy nên em …….hãy sống thật hạnh phúc nhé ,quên đi nỗi đau mà anh đã gây ra hãy sống thật hạnh phúc .-hắn nói mà nước mắt lại rơi ,dù vậy thấy thậy sự nhẹ nhõm .Hắn vội quay đi để che dấu cảm xúc của mình lại ,hắn sợ nếu nhìn nó nữa hắn sẽ ko đủ cam đảm để nó ra đi

Nó cũng khóc ,khóc cho nó và cũng cả vì hắn nữa ,nhìn hắn như bây giò thật sự thấy xót xa ,tình cảm của nó dành cho hắn chưa bao giò thay đổi chỉ do vết thương trong lòng quá lớn nên trái tim tạm thời bị đóng băng thôi

-“Anh nghĩ tôi có thể hạnh phúc khi ko có anh sao ,đồ ngốc” “kể cả như vậy nhưng hình như đã quá xa để chúng ta quay lại rồi phải không’” –nó vừ đi vừa khóc nó không giám quay đầu lại nếu quay đầu lại nó sợ trái tim nó sẽ ko cho hắn ra đi và sẽ làm nhiều người tổn thương Họ gặp lại nhau xin lỗi và rồi lại quay mặt đi để che dấu cảm xúc ,cho dù 2 trái tim luôn hướng về nhau nhưng dường như có 1 bức tường vô hình ngăn chặn

Sau này liệu bước thường ấy có được xóa bỏ ???????????????????

105. Chương 101: Bên Em Không Phải Anh

Chap 101 : BÊN EM KHÔNG PHẢI ANH
Hôm nay là ngày mà 2 bên gia đình gặp nhau .Tất cả đều đã có mặt đông đủ trừ nó là vẫn chưa thấy đâu

-Xin lỗi con bé nói là có việc đột xuất nên sẽ đến hơi muộn .-pa nó

-Ồ không sao chắc tại do công việc nhiều quá ý mà chúng ta cứ đợi thêm 1 lúc nữa .-pa hắn

-Con xin vào trong bận chút việc .-hắn cúi chào rồi bỏ vào trong chả biết làm gì 1 lúc sau

Bên ngoài cửa nó và Tuấn đang bước vào ,2 người này nắn tay nhau rất ư là thân mật ,đúng lúc đó hắn từ trong đi ra đừng đối diện nhau “đau” thứ cảm xúc duy nhất hắn cảm nhận được lúc này

-2 đứa đến rồi sao .-pa nó

-ukm vâng cháu chào 2 bác .

-Nó và tuấn cúi người chào

-ukm được rồi 2 đứa đến rồi thì ngồi xuống đi sao lại đừng như vậy chứ .-pa hắn

-ukm vâng

-con cũng ngồi đi .-mẹ hắn

Hắn không nói gì lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình ,chỗ của hắn đối diện với chỗ của nó Cảm thấy khó sử cả bữa ăn thaamjc hí cả 2 không hề nhìn nhau ,người lớn hỏi thì ậm ừ cho qua Sau khi kết thúc buổi gặp mặt giữa 2 bên gia đình hắn chào hỏi rồi phóng thẳng vào bar ,đồng thời cũng tắt mọi thông tin lien lạc với bọn kia tạm thời hắn nuốm yên tĩnh 1 mình Vào đến bar hắn đã lựa ình 1 góc bà khà khuất rồi ngồi đó gọi 1 đống rượu uống như uống nước .Với vẻ đẹp trai nam tính của hắn thì ngay khi bước vào bar đã thu hút sự chú ý rồi bọn con gái trong bar thì loạn hết cả lên ,vậy nên chỗ của hắn ngồi từ nơi vắng nhất trong bar giờ thành nơi sáng và chói nhất

-Anh đẹp trai nè có cần bọn em phục vụ ko vậy -1 nhỏ ăn mặc sexy phấn son lòe loẹt õng ẹo ngồi xuống gần chỗ đó

-đúng rồi đó .-1 nhỏ cũng như vậy

-hyhy Bla………….

-CÚT .-1 từ duy nhất được hắn nói ra mang âm điệu đe dọa lạnh lùng và đáng sợ

Bọn con gái dù muốn nhưng cũng hoảng nên chạy mất chỉ còn 1 nhỏ không chịu đi cứ bán lấy hắn chuốc rượu vì say nên hắn cũng không để ý nữa tiếp tục uống Còn về phía bọn kia thì không tìm thấy hắn nên tìm nhốn nháo hết lên sợ hắn ngu làm gì dại dột

-alo .-nó

-ukm Hân hả .-Khánh

-ukm có gì không khánh

-ukm Hân có thấy Lâm đâu không vậy .-Khánh hơi ngại khi hỏi việc này với nó

-uk ko thấy anh ta về từ lúc sáng rồi mà

-ukm vậy hả thui Hân nghỉ đi

-Khoan đã có chuyện gì vậy

-À chả là từ lúc ròi nhà ăn thì không biết nó đi đâu phóng xe đi mất tới giờ không lien lạc được ,bọn tôi lo ko biết hắn có sao không .-Khánh

-Không dò được tín hiệu từ điện thoại à

-Ko tắt nguồn rồi

-Mọi người đang ở đâu

-bọn tôi đi tìm ở các bar lớn trong thành phố rồi mà ko thấy đang trên đường trới bar S.X.l

-uk được rồi .-nó nói rồi vội vàng khoác tạm 1 chiếc váo mỏng rồi phòng ra ngoài ,cảm thấy lo lắng vô cùng ,nó cũng không rõ xảm giác sợ gì đó dâng lên trong lòng mình

106. Chương 102

Chap 102 :KISS BẤT NGỜ
Tại bar S.X.L mấy đứa nó phóng như bay đến bar Bước xuống xe với tâm trạng lo lắng nó kéo cả bọn vào trong tìm luôn

-Chúng ta chia nhau ra tìm bar mày khá lớn .-nó nhìn bao quan quầy chính ko thấy có nên bảo bọn kia đi tìm

-ok

Sau khi lộn tung cái bar này ra không thấy đag định ra về tìm chỗ khác thì ánh mắt bọn nó dừng lại ở 1 góc khuất trong bar ,chân tay nó cứng đò đứng bất động 1 chỗ mấy đứa kia cũng tương tự nhưng thay vì nhìn ở phía đó thì bọn này nhìn nó lo lắng Ở phía đó khong ai khác chính là hắn tay trong tay với 1 nhỏ ăn mặc sexy và 2 người đó kiss ngay trước mắt nó Cảm thấy mọi thứ như đổ vỡ ngay trước mắt đau khổ xót xa ………là tất cả tâm trạng của nó lúc này

Tua lại 1 chút cảnh kiss lúc nãy nhé

-Anh đẹp trai à anh say quá rồi để em đưa anh về nha .-nhỏ đó đứng dậy định kéo hắn về thì bất ngờ bị hắn giữ lại kéo và lòng

-Đừng đi anh xin lỗi anh sai rồi ,anh yêu em .-hắn trong tình ttrangj say xin ko biết gì cứ tưởng là nso nên kéo nhoe ta vào rồi kiss Đúng lúc đó thì mọi người nhìn thấy

-tìm thấy anh ta rồi tôi về .-nó nói rồi nhanh chóng thoát khỏi bar

-Ơ kìa Hân

-Ko xong rồi tên này lại thêm 1 tội lớn rồi chết chết .-Quân lắc đầu ngao ngán

-Thằng này thật là .-Khánh

-Kéo nó về .-Minh nói rồi tiến lại chỗ hắn và nhỏ đó đang ngồi

-LÃNG MẠN QUÁ NHỈ .-Mai cố tình nói to

-Đến đây làm gì .-hắn lạnh lùng

-Không đến thì làm sao mà có thể chứng kiến phim hay được .

-ANh

-Tôi thật sự thất vọng về cậu .-Ngọc

-Mấy người là ai vậy .-nhỏ sexy

-Câm và cút khỏi đây ngay .-All

-Hả được rồi tôi không bị điếc mà các người đồng thanh vậy đây .-nhỏ bực vì bọn phá đám nên khó chịu ra ngoài

-Cảnh lãng mạn của cậu và nhỏ Hân thấy hết rồi .-Mai thản nhiên ngồi xuống nói

-Cái gì .-Hắn

-Phải đó vì lo cho mày nên nhỏ đi tìm khắp nơi và rồi chứng kiến cảnh vừa nãy .-Minh

-Hân đâu rồi .-Hắn hét lên

-Hét gì chứ kho lẽ nó ở đây để chứng kiến thêm à về rồi .-Anh bực

-……-không nói gì hắn như điên chạy ra ngoài phóng xe đuổi theo nó

Còn nó cứ đi mãi nó muốn xóa hình ảnh đó ra khỏi đầu mình ,nó hối hận ….nếu kho lo cho hắn ko đi tìm thì có lẽ nó sẽ không đau như thé này vết thương lòng sẽ không bị thêm 1 lần nữa ………..Cảm xúc bây giwof thật sự tồi tệ nó khóc nước mắt lăn dài trên má …………. Trước cổng nhà nó nó bước xuống xe mệt mỏi lê vào nhà thì bàn tay nó đã bị 1 bàn tay giữ lại

-Bỏ ra .-nó lạnh lùng

-Anh xin lỗi việc trong bar anh không ….-hắn đang định giải thích thì bị nó cản lại

-không cần giải thích tôi với anh vốn dĩ không liên quan .-nó lạnh lùng tiếp tục đi

-Không liên qua tại sao lại đi tìm anh tại sao lo lắng cho anh tại sao bỏ đi và tại sao lại khóc .-hắn hét lên

-Tôi……-nó cứng họng không biết nói gì ,và bát ngờ bị hắn lôi vào lòng ,không để cơ hội bị tuột mất hắn cúi xuống hôn nó.

Dù dung hết sức đẩy ra nhưng vì nó đang trong tay hắn nên đẩy ra là vô ích .tất cả như tan chảy và vỡ òa trong hạnh phúc thời gian như ngừng lại vậy .Vòng tay này cả nụ hôn nữa đã bao lâu rồi cả 2 mới được cảm nhận nó vậy nhỉ ?

107. Chương 103: Liệu Có Tha Thứ

Chap 103 :LIỆU CÓ THA THỨ !!!!!!!!!
Cho đến lúc cả 2 cùng cảm thấy khó thở thì hắn mới bương nó ra ,ngượng ngùng là cảm xúc của cả 2 lúc này ,nó định bước thảng vào nhà thì lại bị hắn giữ lại

-Chuyện ở bar thật sự lúc đó anh tưởng đó là em nên mới hành động như vậy ,anh không hề ….có ý muốn hôn bấy kì cô gái nào khác ngoaif em ….tin anh …-hắn ngại

-tôi không quan tâm .-không nhắc đến thì thôi nhắc đến lại làm nó bực mình ,dật tay lại rồi đi vào nha kệ hắn đứng đó

Nhìn nó vào nhà rồi hắn mới lên xe về tâm trạng sao nhỉ lâng lâng (hehehe tên này ghê thật ) Cảnh tượng vừa rồi khá nhiều người được chứng kiến ,6 đứa kia ,Khánh Hoàng ,và cả nhỏ Linh nữa

“2 người sẽ phải trả giá ,thứ gì mà Ngọc Linh Này không có được thì người khác cũng đừng hòng “

Còn trên xe Minh Và Mai

-Trời không ngờ Lâm men dữ vậy nhỉ ,-Mai nhìn ngưỡng mộ

-Có gì đâu mà sao ko thấy vk khen ck như vậy nhỉ

-Xì khen gì mà khen .-Mai

-Thế để ck thể hiện sự nam tính nhé .-Minh gian gian

-Dừng xì tốp đưng vk về nhà nahnh

-Hừ được rồi làm gì mà vk phản ửng ghê vậy ,chả có thái độ hợp tác gì cả .

-Minh nhăn mặt

-Muốn chết ko .-Mai

-Ko đk rồi để ck đưa vk về

-Thế còn được (bó tay với 2 vk ck nhà này )

Còn về phía Khánh Hoàng thì ở trên nghẽ rất rõ cũng chứng kiến từ đầu đến cuối xúc động quá hyhy Lấy điện thoại gọi cho Thảo

-Alo .-Thảo

-Hy em hả

-Vâng giọng anh sao thế .

-Em vợ men quá nhỉ giám đến trước cửa nhà anh vợ hét lớn rồi lại giám kiss em chồng nữa đấy .-Khánh Hoàng

-Hả thật sao -Thật chứ sao anh chứng kiến mà cảm động quá

-Hờ thế 2 đứa nó làm lạnh rồi à

-Chưa

-Thế thì may quá không lại hỏn hết kế hoạch của chúng ta .-Thảo

-Hy tất nhiên

-Thôi em bận rồi gọi cho ck sau .(2 vk ck nhà này còn kiếp hơn ớn dữ )

-Ok

108. Chương 104: Sự Trở Lại Của Nayoung !!!!!!!!!!!!

Chap 104 : SỰ TRỞ LẠI CỦA NAYOUNG !!!!!!!!!!
Sau tối hôm đó cả hắn và nó đều cố tình tránh mặt nhau cơ bản là vì không biết phải đối mặt với nhau như thế nào .Hôm nay Khánh Hoàng tụ tập mọi người vào bar chơi với lí do là ăn mừng này cuối cùng tự do

-Sao giờ này mà chúng nó vẫn chưa đến nhỉ .-Khánh Hoàng

-Hân bảo còn đi rước ai ý .-ANh

-Ai vậy .-Quân

-Nó với tuấn đi hỏi thì bảo bí mật ai mà bít được chứ .-Ngọc bực

-Sao em lại cáu với anh anh hỏi vậy thôi mờ .-Quân ấm ức

-ukm thôi đi 2 người lại chuẩn bị cãi nhau nữa đó suốt ngày caaix nhau cơ .-Minh

-Kệ chứ .-NGọc và Quân đồng thanh tập 1

-hờ ,kìa Lâm tới rồi kìa ,mặt thằng này vẫn còn hớn hở nhỉ .-Khánh

-Chắc tại tàn dư vụ hôm nọ hehe .-Anh

-Đến muộn thế cu .-Khánh Hoàng

-Thế này muộn gì có mà mấy người dảnh dỗi sinh nông nổi vào đây sơm chị vậy .-Hắn ngồi xuống dựa người vào ghế

-Muộn chính xác là 15’ sớm quá nhỉ .-All

-hy

-Thôi tha việc này ,hôm đám cưới của anh chị chú mày làm phù dể nhá .-Khánh hoàng

-“PHUTTTTT” hắn đang uống rượu thì sặc

-Phản ứng dữ -All

-Không được .-hắn

-WHY .-Khánh hoàng

-Đơn giản thôi ……….không thích .-hắn

-Thế được rồi đừng hối hận .-Khánh hoàng nhìn gian gian ,bọn kia cười tủm tỉm

-Mấy người âm mưu gì mà nhìn gian thế .-hắn

-Có gì đâu .-all

-Hả .-hắn

-Sory mọi người đợi lâu chưa .-Nó tuấn và na young xuất hiện

-Ồ ai đây .-Minh

-Hóa ra là đi đón chị na young .-Mai

-hy lâu rồi không gặp lại mọi người vẫn khỏe chứ .-na young

-Vâng ổn hy .-all

-Chị sang 1 mình ạ

-Không chị sang cùng gia đình hy

-vậy ạ

-Ừ ,mà sao chị không thấy vợ của em vậy Hoàng .-na young

-he vợ em ý hả chắc là đang ở nhà rồi em phải tận hưởng nốt ngày hôm nay chứ .-Hoàng

-Xì chị còn tưởng em muốn thoát khỏi ngày hôm nay quá ý chứ ..-na young trêu

-hyhy đâu có

-Nãy giờ vẫn chưa thấy 1 người nào đó chào chị nhỉ .-na young nói rồi nhìn chằm chằm vời hắn ám chỉ hắn ý mà từ lúc nó xuất hiện tên nà im hơi luôn

-Chị ….nói em .-hắn chỉ tay vào mặt mình

-Thì còn ai nữa

-Giờ chị muốn sao .-hắn cười thách thức

-Chị cũng chẳng muốn gì thì chả qua thấy em im im vậy mới hỏi thôi .-na young cười gian

-thế sao im im chả qua là người ta chưa muốn nói thôi ,còn chị cũng già quá rồi đấy không lấy chồng đi thì bao giờ nữa ,bà già nhà em mới 20 tuổi đã được tống sang nhà bên kia ,còn chị hờ 25-30 tuổi rồi mà vẫn chưa thoát khỏi kiếp FA ….cho em hỏi chị có phải phụ nữ không vậy .-hắn đá đểu

-“ẶC……PHỤT TTTTTT” Em nói cái gì –na young đang uống nước thì sặc

-Em nói sai sao không nhanh thì chị ế nhăn răng .-hắn đá đểu tiếp bọn kia đắng ngoài cuộc đấu đá này thì bò ra mà cười

-Emmmm ….đã vậy thì chị nói à biết nhé em học đâu ra cái kiểu đá đểu người khác vậy hả mới tí tuổi mà nói chuyện như ông cụ ,chị nhìn trả trung xinh đẹp thế này mà em nói là già hả ,cái gì mà 25-30 tuổi chị đây chính xác là mới 21 tuổi thôi nhé .-Na young làm 1 tràn

-Hả .-all ngạc nhiên trừ nó và Tuấn

-Hờ bọn em tưởng chị 24 mà

-chị làm khai sinh giả thôi

-Ra là vậy .-all

-EM rõ chưa hả ông cụ non .-na young nhìn hắn đá đểu lại

-Rõ gì vậy …dù gì thì chị vẫn ế ……..ông cụ non như em ko ế nhé .-hắn cười có chút gì đó chua chát thấy được điều đó nên mọi người lản sang chuyện khác

109. Chương 105: Lễ Đính Hôn

Chap 105 : LỄ ĐÍNH HÔN

Sáng hôm sau tại 1 khách sạn lớn KLM – nơi diễn ra buổi lễ dính hôn vô cùng đặc biệt thu hút rất nhiều sự chú ý .2 tập đoàn hàng đầu thế giới kết thông gia

Hôm nay nó xuất hiện với 1 1 chiếc váy đen mỏng nhẹ nhưng cuốn hút .Mái tóc được lọn rồi rén sang 1 bên thay vì là màu hung đỏ yêu thích nó chuyển màu tóc thành màu hồng tím => chói lóa . Bên cạnh nó là Tuấn ,diện trên mình bộ véc nâu sẫm trông rát lịch lãm

Hắn xuất hiện với bộ véc đen ,mái tóc hung đỏ vuốt keo .Chỉ vừa mới xuất hiện hắn đã bị các tiểu thư “Tóm Sống” “Bâu” kím mít

3 cặp kia cũng không hề kém cạnh mội người mỗi người 1 vẻ vô cùng nổi bật (nổi bần bật he ) tất cả khiến cho bất cứ ai cũng phải ngước nhìn

9’00 sau màn giới thiệu và phát biểu cua cả 2 bên gia đình thì Khánh Hoàng và Phương Thảo cùng bước rat ay trong tay .Hoàng diện trên mình 1 chiếc véc đen lịch lãm .Bên cạnh là Thảo trong bộ váy trắng tinh khôi

Cả 2 bước vào trong sự trầm trồ khen ngợi ngưỡng mộ của mọi người “trài tài gái sắc mà lị

Trong lúc đang diễn ra hôn lễ thì hắn bỏ ra ngoài .Nếu còn ở lại chắc điên mất ,ánh mắt lúc nào cũng hướng về 1 hướng ánh nhìn đau khổ xót xa đau hối hận …cảm thấy ngột ngạt

Phía sau cả khách sạn hắn tìm ình 1 chỗ nằm tựa vào 1 gốc cây rồi nằm đó ngủ (chưa chắc đã ngủ chỉ đơn giản là nhắm mắt )

-Em ngủ sao .- na young

-Chị ra đây làm gì ,.-hắn lạnh tanh

-Vậy còn em .-Na young ko trả lời chỉ hỏi lại

-Ngủ chị ko thấy sao .-hắn

-Lúc này sao

-ukm

-Khó chịu lắm phải không .-na young bất ngờ hỏi

-………….-khồng nói gì hắn nhìn na young

-Sao nhìn chị như vậy ,chị nói đúng quá à .-na young cười

-Không …-hắn trả lời cụt ngủn

-Nói dối

-Hừ thôi chị vào trong đi .-hắn

-………..Thật sự thì em không muốn níu kèo à

-Hỏi thừa .-hắn

-……………………-na young ko nói gì chỉ nhăn mặt

-Chỉ là Thấy mình không có tư cách thôi .-hắn

-Em nghĩ vậy thật à .-na young

-Đó là sự thật chỉ là nên chấp nhận sự thật thôi .-hắn

-Buồn nhỉ

-Sao

-À không chỉ hơi tiếc cho em thôi

-uk

-Chị hỏi 1 câu cuối ,em có khả năng quên nó không .-na young

-Dù có hay không thì cũng có thay đổi dược gì đâu

-uk cũng đúng .À không thôi em cứ nghỉ đi chị không làm phiền nữa .-Na young

-uk

_”nhóc à em thật ngốc……………” Na young tủm tỉm cười rồi đi vào hắn tiếp tục nhắm mắt nhưng không ngủ hehe

110. Chương 106 : Nhìn Em Bên Người Anh Đau !!!!!!!

Sau khi nghĩ lễ đính hôn của Khánh hoàng và Phương Thảo kết thúc mọi người lại tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của nó và Tuấn

Sáng sớm Tuấn đã đến sớm rước nó đi thử váy và chụp hình .Mấy nhỏ kia cũng đi theo .Còn lại thì kéo vào bar tất

Tại bar S.X.L

Hắn và Su đang ngồi uống rượu với nhau thì 3 thằng bạn kéo đến

-Ê 2 thằng mày làm gì mà suốt ngày ở bar thế hả ,định cư trú ở đây luôn sao .-Khánh

-Đến thì ngồi uống không thì biến .-hắn nhăn nhó khó chịu

-Này mày ăn nói với bạn bè thế hả ? .-Khánh bực

-Sao .-hắn nhăn mặt

-Thôi nó say rồi mày đừng chấp bỏ qua đi .-Minh kéo Khánh lại khi tên này có ý định xông vào cho hắn 1 trận

-Hừ .-Khánh cũng ngồi xuống tự rót rượu uống

-Này sao mày mới sang đây được mấy hôm đã tụ tập vào bar chi vậy .-Quân hỏi Su

-Dạ em thiếu bar là đâu có sống được hí hí .-su nhe nhửn

-Hừ.-all trừ hắn

-À mà hôm nay các anh được thả “rong” vậy ạ ?-su

-Là sao .-Quân hỏi ngu

-Mày ngu vừa thui ý nó là mình sợ gái không giám đi đâu mà ko có “ gấu” bàm sát ý –Minh

-Mày su mày có muốn chất sớm không hả coi thường bọn anh vừa thôi .-KHánh

-Ờ mày nghĩ bọn anh vậy sao hả .-Quân

-Bọn anh là ai chứ ,việc gì phải sợ nhở .-Minh

-ờ .-2 thằng kia gật đầu

-Vậy sao thế để em thử gọi ấy chị ý xem sao .-Su lấy máy giả vờ bẩm bấm ,mặt ngây thơ mà vô số tội

-“BỐP” “BỐP” “BỐP” .-3 phátđập được dáng tahwngr xuống đầu của su tên này ngấp ngoải

-Hix sao mấy anh mạnh tay thế em chỉ đùa chút thui mà .-Su

-Câm ko kêu ca ngu thì chết chứ tội tình gì

-Hớ

-Câm –all

-Câm thì câm ,.-Su nói rồi lấy điện thoại ra bấm bấm

-Làm gì đó .-all trừ hắn

-Em gọi cho Chị Hân xem mọi người ở đâu rồi đến đó chơi .-Su

-Mày điên à .-All trừ hắn (bộ hiểu nhau ghê ta)

-Sao ạ .-su

-Thàng này mày có muốn vào quan tài sớm không hả

-Ko ko Em còn đẹp troai và yêu đời lém anh ..,-Su

-Thế thì chú mày câm ngay là ngồi im .-Minh

-Họ đi chụp hình và thử váy rồi có rảnh đâu mà đến ,.-Quân (cái này là lỡ mồm nói ra)

-Hớ

…..

-Tao đi trước .-hắn sau 1 hồi im lặng thì mới lên tiếng

-Đi đâu thế mày .-All

-Có việc .-Hắn nói rồi đi luôn 4 thằng ngơ ngác nhìn nhau

-Buồn nhỉ em thấy 2 người đó còn ……….-Su đang nói thì

-Cái thằng này mày ko biết tại mày mà bọn anh nói nhưng điều không nên nói à .-Khánh

-Hớ em có cố ý đâu ,mà họ thậy sự kết thúc ạ .-Su

-Nghĩ sao mà kết thúc ,anh nghe nói là có kế hoạch hoán đổi chú rể trong hôn lễ mà .-Minh

-hihi thế ạ vậy mà làm em lo mãi .-Su

-Cái này phải hết sức bí mật ko thể để cho 2 người họ biết được –Quân

-Không biết đến lúc đó mặt 2 người đó sẽ như thế nào nhỉ .-Minh

-Chắc ngố lắm nhỉ .-Khánh

-Không ngơ ngác mới đúng .-Su

-Điên à có mag vui quá cười tí tớn ấy chứ -Minh

………………………………

Ra khỏi bar hắn leo lên xe rồi phóng thẳng đi ,mắt thì hướng vào cái máy định vị (tìm vị trí của nó ý mà )

Wedding Studio “Romantic love”

Từ tròg xe không khó để hắn tìm được vị trí của nó .Nó khoác trên mình 1 bộ vái tráng dài bên cạnh và Tuấn và 3 đứa kia ,nhìn vào thật sự họ rất đẹp đôi .Tất cả đang nói chuyện vui vẻ mà không hề hay biết hắn đang âm thầm theo dõi

-“Cười thật nhiều và Hạnh phúc nhé”-suy nghĩ của hắn

-Anh thật sự không muốn nhìn thấy điều này 1 lần nữa ..có lẽ vì không đủ can đảm …………………..tạm biệt -1 câu nói nhỏ như thay lời tạm biệt ,giờ phút này có lẽ hắn đã quyết định ra đi

-Alo .-hắn

-Bên công an bắt được pa mẹ nhỏ Linh rồi .-Minh

-Thế sao .-Hắn

-Ừ bắt được khi họ đang định trốn sang Đức

-Còn nhỏ đó có bắt được không .-hắn

-Không thấy có tung tích gì

-Được rồi bây giờ tao bận …hôn lễ của nhỏ tao không tham dự được ……………..thay tao chúc nhỏ hạnh phúc ..-hắn

-Hớ mày định đi đâu .-Minh

-Thôi.-hắn nói rồi cup mày luôn

-Á từ từ …..cái thàng này thật là …muốn đấm cho phát …

111. Chương 107 : Đua Xe

Cả ngày hôm sau hắn cắt đứt mọi liên lạc dù có gọi điện thì hắn cũng không bắt máy

-Ơ Thằng này đi đâu mà không báo cho chị và ba mẹ thế nhỉ .-Thảo lo lắng

-Hôm qua em có gọi nó bảo nó bận đừng tìm .-Minh

-Thế sao ..có bận thì cũng phải bắt máy chứ .-Thảo

-Nó …..không phải nó có ý định ko đến hôn lễ của Hân đấy chứ .-Thảo

-Vâng .-Minh

-Mọi người đang nói gì vậy .-Bọn nó đi ra

-À ukm Lâm bảo có chuyện bận hôn lễ của Hân ngày mai nó không tham dự được …..nhờ tôi gửi lời chúc đến Hân .-Minh hơi ngại khi nói việc này trước mặt nó

-Thế sao …thôi được rồi .-nó cười nhạt

Bước vào phòng nó không biết tại sao cái cảm giác bất an luôn bám theo nó .Lấy máy gọi cho hắn vài lần nhưng hắn đều không nghe ….cảm giác lo lắng lại bắt đầu dâng lên …..chả biết phải làm sao với tâm trạng lúc này …

Còn hắn đăng lái xe vi cu trên đường thì có 1 tin nhắn

Nội dung tin nhắn “ ………………………………………………………….đua xe ……………………..Đường X LEX-VI ………..7’00 tối nay ……..”

-Hừ cũng tốt thôi thì thì chơi .-hắn khẽ cười rồi phóng thẳng đến địa điểm đua

7’00

Tại LEX-VI không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp ồn aod đúng với không khí 1 cuộc đua xe .Hắn bước xuống tiến lại gần phía 1 người đàn ông

-Cậu đến rồi .-Người đàn ông đó

-Phải ,.-hắn

-Rất mừng vì cậu tham dự tôi đã chuẩn bị hết rồi giờ chỉ còn chờ xuất phát thôi .-người đó

-ukm Xe của tôi đâu .-hắn

-Chiếc xe đen phía đằng kia .-người đàn ông đó ní rồi chỉ tay về phía chiếc xe bóng loáng

-Được đấy .-hắn nói rồi tiến lại gần chiếc xe đó

-Chíc cậu may mắn .-người đó nói rồi chào

-ukm

1 Tiếng sau mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy ,các tay đua đã vào tư thế sẵn sàng

“ĐOÀNG” Tiếng sung được phát ra kéo theo đá là hàng loạt các âm thanh ……các xe đua bắt đàu lao đi cuộc chiến đã bắt đầu rồi

Có 3 chặng đua .Chặng thứ 1 được coi là chặng thứ rễ nhất bất kì ai cũng có thể vượt qua .Sang đến chặng thứ 2 mức khó đã được tăng lên rát nhiều các đoạn đường ngoằn nghèo khó đi rát nguy hiểm nếu không tinh ý và lái khéo có thể bị đẩu ra khỏi đường đua nguy hiểm hơn có thể mất mạng

Kết thúc chặng thứ 2 không mấy khó khăn hăn choiếm giữ vị trí đầu theo sau còn khoảng chục chiếc xe đua đang bám đuổi .Đặc biệt là chiếc xe đua màu đỏ luôn theo sát hắn ,trên môi người đó là 1 nụ cười đầy bí hiểm

112. Chương 108 : Tai Nạn _ Danh Giới _ Chặng Đua Tử Thần

Chap 108 : TAI NẠN _ DANH GIỚI _ CHẶNG ĐUA TỬ THẦN

Chặng đua tử thần

Đúng như cái tên của nó chặng 3 là chặng được coi là nguy hiềm nhất nó là danh giớ giữa sự sống và cái chết .Ở đó bất cứ ai cũng có thể chết ,nhưng nếu có thể kiểm soát được ý chí sự thông minh thì nhất định sẽ vượt qua đừờng đua này ………………..

Bước vào chặng đua thứ 3 với 1 cách khá dễ dàng ,hiện tại hắn đang dẫn đầu phía sau có khoảng 3,4 xe theo sau …có vẻ họ là những người can đảm và liều lĩnh nhất trong số nhưng người tham gia ……..

-Cuộc đua này hình như hơi đơn giản .-hắn cười nhẹ đây không phải lần đầu hắn đua xe vậy nên 1 tay đưa xuất sắc như hắn với chặng đau này thì không khó gì để về nhất phải chăng người cá cược có ý gì

“VÈO” Như 1 cơn giớ nhẹ vèo qua ,chiếc xe đua màu đỏ tăng tốc đột ngột rồi vượt hắn

-Muốn chết sao mà tăng tốc ….hay rồi đây ….he /.-hắn cười đầy bí ẩn rồi cũng tăng tốc đuổi theo chiếc xe đó

Hắn không phải hạng vừa nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe màu đỏ đó quay mặt sang tay đua đó ,đúng lúc đó người đó tháo mũ ra hất tóc nhìn hắn cười nham hiểm cũng có thể là thỏa mãn

-Cảnh ngọc Linh .-Hắn gitj mình không tin vào mắt mình ,tại sao cô ta lại ở đây và …..cô ta có thể vượt qua 2 chặng đua sao …..nhưng câu hỏi hiện lên đầu hắn lúc này

Trong lúc đó cô ta phóng vụt đi không ngừng tăng tốc

“đã đến lúc mà cả tôi và anh sẽ cùng ra đi …..haha KiLL nhưng gì đã từng thuộc về tồi nhất định sẽ không ai lấy được đâu ….-nhỏ ta thỏa mãn cười lớn nhìn qua gương thấy thấy hắn đang đuổi theo

Trên đường đua 2 chiếc xe vẫn đang đuổi theo nhau với 1 tốc đọ kinh hoàng …….mọi người chứng kiến thì cg chỉ có thể tưởng rằng họ muồn giành về đích trước …….mọi người đều hồi hộp xem ai sẽ là người thắng cuộc trong cuộc đua căng thẳng này ……

Đến đoạn đua gần cuối đây là 1 đoạn đường nhỏ dốc và có rất nhiều đoạn ngoặt ,nếu không cẩn thận chỉ cần sơ ý 1 chút thôi cg có thể rơi thẳng xuống vực đá .Thế nhưng mục đích của cô ta vốn dĩ là tìm đến cái chết đến đoạn ngoặt cô ta buông tay quay lại ra sau …..tất nhiên là chiếc xe cùng cô ta phi thẳng xuống vực đá

-“RẦM” RẦM…..ĐOÀNG….BÙM ….-1 loạt nhưng âm thanh ghê rợn vang lên

-“KÍT TTTTTTTTT………..RẦM… RẦM –Theo sau cũng là nhưng âm thanh đổ vỡ

2 tiếng động lớn liên tiếp nổ ra

Hắn vì chú ý đến nhỏ linh nên đã không để ý dược vận tốc và đoạn đường nguy hiểm này đặc biệt là đoạn ngoặt …cho đến lúc xe của nhỏ linh phi thẳng xuống vực hắn mới sực tỉnh ,giảm tốc độ phanh gấp nên đã kịp thời không bị phi thẳng xuống vực ..tuy nhiên xe của hắn do bị phanh gấp nên đã đâm thẳng vào vách đá …tình trạng khá ngiêm trọng

Ngay sau đó hắn được đưa ra khỏi xe và nhanh chóng chuyển tới bệnh viện

Về phía nhỏ lInh thì đang được công an và bên tìm kiếm phía dưới tuy nhiên theo nhiều nhận định thì cơ hội sống sót là rất ít

Khoảng 11 h đêm

Đang ngủ thì điện thoại Phương Thảo reo lên

-A lô .-giọng ngáp ngủ

-………………………..

-Hả cái gì .-Phương Thảo bất tưng người dậy

-………………………………

-Tai…..tại nạn ư ..-

-……………

-Có nghiêm trọng không .-Thảo lo lắng

-……………….

-Được rồi tôi sẽ đến ngay .-Thảo cúp máy phi thẳng từ trên giường xuống

-Sao thế em .-Hoàng

-Lâm bị tai nạn .

-Hả sao có thể chứ

-Em không biết người ta bảo họ đưa nó vào cấp cứu …nó bị tai nạn khi đua xe

-Hả ,,..được ròi em cứ bình tĩnh đi ,chúng ta vào viện chuyện này tạm thời hết sức bí mật không được để ai biết sẽ hỏng hết chuyện

-Được rồi em bít rồi

-ukm

Tại bệnh viện .Sau khi đến thì Hoàng và Thảo chạy lung tủng khắp nơi tìm hắn

Trước cửa phòng cấp cứu

Minh .Khánh ,Quân đang ngồi đợi bên ngoài thì thấy hoàng và Thảo chạy tới

-Sao …sao bọn em biết mà tới vậy .-Hoàng

-Dạ bệnh viện gọi báo ạ .-Khánh

-Tình hình sao rồi .-Thảo

-Dạ chưa biết ạ .-Minh

-Thế Hân biết chưa .-Hoàng

-Dạ hình như là chưa ạ vì nếu biết chắc Hân đã phóng vào đây rồi .-Quân

-ukm tốt tạm thời kế hoạch cũ bỏ ,khi nào Lâm tỉnh chúng ta sẽ giải quyết sau

-Vâng

30’ sau

“TINH” đèn báo trước cửa phòng cấp cứu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh ,ngay sau đó 1 loạt các bác sĩ và y tá bước ra

-Bác sĩ tình hình thế nào rồi êm tôi khong sao chứ .-Thảo

-ukm Vất may mắn là cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu không mấy nguy hiểm các vết thương ở tay và chân cũng không đáng lo lắm .-Bác sĩ

-Cảm ơn bác sĩ .

-Khoogn có gì bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm

-Vâng ,chào bác sĩ .-all nói rồi cúi chào

-Vâng .-vị bác sĩ cg chào lại

Tại phòng hồi sức

Hắn vẫn năm tắc đơ không bít trời đất là gì (hehe tg trêu vậy thôi)

-Sao nó vẫn chưa tỉnh nhỉ .-Thảo

-Chắc là không sao đâu chị thằng này mà dễ chết …….

-Hỳ nó còn chưa lấy vợ thì sao mà chết được chứ hi .-Khánh

-Á …hự mày đúng là hiểu tao nhất đó .-hắn nhắn mặt từ từ mở mắt

-Này mày tỉnh khi nào hả cái thằng này .-Thảo bực mình

-Lâu rồi .

-ừ sao

-Mầy

-he không ngời ba chị cũng lo lắng cho thằng em này ghê nhỉ .-hắn trêu

-còn nói ta cho ăn đấm đó .-Thảo

-Hỳ vừa còn tình cảm lắm cơ mà .-hắn

-Này đừng có mà ăn hiếp vợ anh nha cưng .-Hoàng đi vào

-He không giám

-Có chết được không .-hoàng hỏi

-Này …………

-he chú không hiểu ý anh à .-Hoàng

-Không .-hắn nhăn mặt cảm thấy đau nhức khắp người

-Có biết mai là ngày gì không .-KHoàng tiếp

-Biết thì sao .-hắn thay đổi thái độ

-Đành lòng sao .-Hoàng

-Không

-Có muốn thực hiện 1 kế hoạch không

-Là gì .-hắn tò mò

-…………………………………………………………………………………………….

-Xem ra không đồng ý là không được rồi –hắn

-Tất nhiên vì cậu là người có lợi nhiều nhất mà

-hehe không hổ danh là ck của chị .-hắn nói rồi nhìn Thảo

-hả .-alll trừ Hoàng và hắn

-thôi nghỉ ngơi đi tôi sẽ lo toàn bộ chuyện này .-Hoàng

-ok anh rể vất vả rồi .-hắn cười

-À chiếc xe bị rơi là của nhỏ Linh ,đã tìm thấy cô ta chưa .-hắn

-Tìm thấy 20’ trước nhưng nguwoif ta nói khả năng sống sót rất ít …..cùng lắm là cuộc sống thực vật .-Hoàng

-Bị như vậy là đáng lắm .-All

-chúng ta ra ngoài thôi .-Hoàng nói rồi kéo cả bọn ra ngoài

-ukm

Bên ngoài

-Anh nói gì với nó thế .-All

-1 kế hoạch rất hay .-Hoàng cười

-Nói .-all

-Là thế này .-Hoàng không thể thoát đk ánh nhìn săm soi từ 4 người này nên khai hết …với lại cũng cần họ giúp

113. Chương 109: The End

Chap 109 :THE END

Sáng hôm đó .1 buổi sớm mát mẻ không khí trong lành

Hôm nay lễ đính hôn của nó và Tuấn và Hẫn sẽ được diễn ra tại đây

9’00 tất cả khách mời đều đã có mặt bên trong .Nó và Tuấn hiện tại đang ở bên ngoài cánh cửa chính chờ

-Hôm nay thật sự em rát đẹp .-Tuấn cười nhìn nó trong bộ váy trắng

-Vậy sao cảm ơn anh .-nó cười ngượng ,khong biết tại sao mà nó luôn bị cảm giác lo lắng theo bám từ lúc hắn mất tích

-Em sẵn sàng chưa .-Tuấn

-Ukm .-nó khẽ gật đầu

-Đến lúc chúng ta vào rồi .-Tuấn nắm tay nó cả 2 chuẩn bị đẩy cửa bước vào nhưng đến lúc đó ……thì ………………….

-CHỊ chờ đã .-Su từ cổng chạy vào mặt tát mét

-Sao em còn ở đây khong vào trong đó sao .-nó

-Chị không xong rồi .-su thở dốc

-Sao vậy .-Tuấn

-Anh Lâm đua xe bị tai nạn đang được đưa vào cấp cứu

-Hả ..-nó hoảng loạn bất ngờ = sốc ,bó hoa trên tay rơi xuống đất

-Em không sao chứ ,Su cậu ấy có sao không .-Tuấn

-Dạ tình trạng khá nghiêm trọng ạ …..rất có thể sẽ ……..không tỉnh lại được ạ .-su

-Không phải chứ .-nó choáng thật sự

-Chị em bình tĩnh .-Tuấn su

-em ….

-Thôi em cùng su vào viện xem tình hình cậu ấy bây giờ ,ở đây khong phải lo đâu .-Tuấn

-Nhưng …nhưng Hôn lễ .-nó thật sự không biết phải làm sao lúc này nếu để tuấn ở lại thì quá tàn nhẫn và vô tình ,còn nếu không đi thì nếu hắn sảy ra chuyện gì nó cũng không thiết sống nữa Tận sau thẳm trong trái tim nó đã tha thứ cho hắn lâu rồi

-Đưng lo cho anh mau đên với cậu ấy .-Tuấn

-Nhưng

-Anh hiểu mà em đừng thấy có lỗi với anh đến bên cậu ấy và thật hạnh phúc nhé .-Tuấn cười rồi ôm nó vào long vỗ vai

-Cám ơn anh .-nó

-ukm hì

-Thôi chị chúng ta vào viện thôi .-Su cắt đứt màn tình cảm

-ukm em đi đây .-nó

-ukm .-Tuấn

Sau đó thì Nó và su nhanh chóng chạy ra khỏi nhà thờ ,trước khi ra khỏi nhà thờ Su còn quay lại nháy mắt tinh nghịch với tuấn

-Nếu em ấy không đi thì anh làm thế nào .-Na young thừ trong bước ra trên người là bộ váy trắng tinh hơi xòe

-Em đoán xem .-Tuấn nhìn Na young cười

-ANh giải quyết thế nào .-Na young hởi tiếp

-Vào cùng cả hai chăng .-Tuấn đùa

-Vậy nếu bây giờ em cũng đi .-Na young

-Thì anh sẽ sang đó rước em về ….nhưng mà em thật sự không đi được đâu .-Tuấn cười rồi nắn tay na young

-Xì

-Chúng ta gọi báo cho Khánh Hoàng chứ nhỉ .-Tuấn nói rồi rút điện thoại ra gọi cho Hoàng

……

-A lô

-Vợ chồng tao đã hoàn thành nhiệm vụ phần còn lại nhường cho các vị .-Tuấn

-hehe tốt lắm …mà chúc 2 người hạnh phúc nhá …xin lỗi bạn hiền vì không đến dự được .-Hoàng

-Hờ mày thiên vị nhá .-Tuấn trêu

-hehe hôm nào cưới tao sẽ bù thỏa đáng .-Hoàng

-Nhớ đó

-Ừ tao đã bao giờ thất hứa với mày bao giờ chưa .-Hoàng

-Ukm thôi tao vào đây …-Tuấn

-ok

-Bye

(Tuấn và Na young đã chính thức quen nhau từ khi ở Việt nam nhưng chuyện này chỉ Hoàng và Phương Thảo bít )

-Chúng ta vào thôi –Tuấn nói rồi nắm tay Na young bước vào trong

-Ukm

Họ cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường …cuối cùng thì sau những sự cố họ cũng đa tìm được hạnh phúc của mình

Còn nó Su và nó thì phóng như bay đến bệnh viện

Trước cổng bệnh viện nó vội vàng xuống xe chạy thẳng vào trong .Mặt nó thì nước mắt ngắn nước mắt dài nguyên nhân là do trên xe vừa lái xe su vừa tặng thêm vài chi tiết sinh động vồ tai nạn của hắn …nên giờ nó đang đơ không biết gì …chỉ biết chảy thật nhanh vào trong tìm hắn .Do đó khung cảnh bệnh viện lúc này dù vắng tanh 1 đểm khác thường nhưng nó hoàn toàn không nhận ra vào đến trung tâm của bệnh viện thì nó mới ngẩn người ra ,hoàn toàn không 1 bóng người

“sao không có ai vậy nhỉ” nó nghĩ ngơ nhác nhìn xung quanh

-“NGUYỄN GIA HÂN ANH YÊU EM” giọng nói của hắn vang lên qua loa của bệnh viện .Ngay lập tức thì màn hình to khổng lồ trước mặt nó cộng thêm vài chục các màn hình nhở hơn xung quanh được khởi động .Các băng dôn cũng lần lượt được thả xuống .Hình ảnh nó và hắn tràn ngập bệnh viện đi kèm theo đó chính là nhừng dòng xin lỗi và tỏ tình của hắn

Tuy vậy nhưng vẫn chưa 1 ai xuất hiện 1 mình nó chon chân hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác (mày là chị mày chưa ngất chứ phải cô khác thì có mà toi rồi hehe tg miêu ta đoạn này cũng chết lên chết xuống vài lần )

Bất ngờ nhạc vang lên : BREATHE – ZE:A thay cho lời xin lỗi của hắn

Anh không thể nào quên được em

Anh cứ thao thức rồi thở dài bởi tâm trí luôn nghĩ về em

Ngồi bật dậy uống một cốc nước

Để rồi lại nằm xuống rơi nước mắt khi nghĩ về em

Ngước nhìn ra những vì sao ngoài ô cửa sổ

Bầu trời đêm nay đang tỏa sáng thật đẹp

Thế nhưng sao nước mắt anh vẫn cứ rơi?

Bóng dáng của em cứ xuất hiện trong tâm trí anh

Anh yêu em đến hơi thở cuối cùng

Bên tai anh luôn nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của em

Nhưng giờ thì anh sẽ không bao giờ nghe được giọng nói của em nữa rồi

Anh nhớ em nhiều đến mức chẳng thể nào chợp mắt

Hơi thở nhẹ nhàng của em

Giờ anh không thể nhìn thấy em

Cũng như không thể ôm em vào lòng nữa rồi

Anh không biết phải làm thế nào để quên được em

Vậy nên anh ngồi đây một mình đơn độc

Bóng hình em vẫn còn đâu đó quanh anh

Xin hãy ở lại thêm một chút thôi (Oh)

Hơi ấm từ cơ thể em

Âm thanh ngọt ngào từ hơi thở em

Anh thật nhớ lắm, xin lỗi em

Ngay cả tiếng mưa cũng đang làm anh phát điên lên

Bầu trời đêm nay đang tỏa sáng thật đẹp

Thế nhưng sao nước mắt anh vẫn cứ rơi?

Bóng dáng của em cứ xuất hiện trong tâm trí anh

Anh yêu em đến hơi thở cuối cùng

Bên tai anh luôn nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của em

Nhưng giờ thì anh sẽ không bao giờ nghe được giọng nói của em nữa rồi

Anh nhớ em nhiều đến mức chẳng thể nào chợp mắt

Hơi thở nhẹ nhàng của em

Giờ anh không thể nhìn thấy em

Cũng như không thể ôm em vào lòng nữa rồi

Đừng nói với anh rằng em không nhớ anh (Xin em đừng nói)

Đừng nói với anh rằng em đang ở bên người khác (Xin em đừng nói)

Điều đó sẽ làm tim anh đau đớn vô cùng

(Eh eh eh eh eh eh x6)

(Woah)

Âm thanh từ hơi thở của em (Oh yeah)

Anh không thể nào quên được em

(nguồn dịch : Yoona Soshi Sone )

Nó đứng chết lặng thả mình theo lời bài hát vào giai điệu của nó .Chưa dừng lại ở đó ngay sau khi kết thúc bài hát những cánh hồng từ trên bắt đầu rơi xuống 1 cảnh tượng hét sức lãng mạn

Sau đó các màn hình đều hiện lên chữ “ANH YÊU EM” đáng chú ý nhất là cái màn hình trước mặt nó hình ảnh nó và hắn kiss nhau to đùng cùng với trên mặt nó đỏ như trái cà chua mắt chữ o mồn chữ A choáng váng

Hắn từ từ đi xuống miệng lúc tủm tỉm .Đặc biệt chú ý đó là trang phục của hắn 1 bộ bệnh nhân chứ không phải véc .dù vậy thì hắn vẫn rất đẹp trai

Hắn từ từ tiến lại chỗ nó đứng đối diện nó

-Anh chưa chết sao .-nó hông nhiên như con điên

-Em nghĩ anh dễ chết vậy sao .-hắn tỉnh bơ

-Vậy thôi không còn chuyện gì nữa tôi về .-nó nói rồi quay bước đi

-Sao lại không còn nhiều chuyện lắm đấy .-hắn giữ tay kéo nó lại rồi tiến lại gần kiss

-Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong phải không .-hắn that nó ra cười nói

-ANh muốn gì .-nó

-Chẳng lẽ em lại không hiểu .-hắn

-Định cầu hôn tôi …ở đây sao .-nó

-Đúng vậy .-hắn cười

-……………-nó ko nói gì phì cười vì thái độ của hắn Ngông

-Em biết tại sao anh chọn nơi này .-hắn

-Không biết .-nó

-Bệnh viện là nơi chữa lành vết thương noi đau bệnh tật cho con người .Vì thế mà anh chọn nơi này để chữa lành vết thương lòng anh đã gây ra cho em .-Hắn (hehe quả là quy mô quá bao cả cái bệnh viện này còn gì hơ hơ )

-Hả .-nó ngẩn người

-Em đồng ý tha thứ co anh chứ .-hắn nghiêm túc

-Ukm .-nó khẽ gật đầu

-Anh biết mà .-hắn nhe nhửn trở lại

-hỳ

-“ LẤY ANH NHÉ” .hắn bất ngờ quỳ xuống trước mặt nó tay cập hộp nhẫn đưa về phía nó Sau hành đông này của hắn thì các màn hình đều thay đổi hiện lên chữ

“NGUYỄN GIA HÂN LẤY ANH NHÉ”

-Em ……………,- nó đang định nói gì thì bị hắn chặn lại

-Lần này dù em có ddooongf ý hay không thì anh nhất định sẽ cưới em .-hắn nói rồi cầm nhẫn đeo thẳng vào tay nó

-Hờ …..-nó cười rồi lấy tay xoay xoay chiếc nhẫn hành động này làm hắn hơi lo lắng

-Anh muốn cưới em thế cơ à .-Nó bất ngờ hởi ngược lại

-À hả .-hắn bất ngờ

-Từ đầu em cũng chẳng có ý định từ chối đâu .-nó cười

-Hỳ .-hắn cười rồi tiến lại phía nó cúi xuống đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên môi nó .Lúc này mọi người mới xuất hiện đứng xung quanh nó và hắn vỗ tay rầm rập .Trừ 2 bên gia đình ra thì còn có bác sĩ và ý tá trong bệnh viện phần đông bệnh nhân .Tuy nhiên hầu hết bác sĩ ya tá bệnh nhân của bệnh viện này đều ngất lâm sàn ,do chứng khiến cảnh tượng lãng mạn quy mô hoành tráng như thế cộng thêm vẻ đẹp của nhân vật chính thì ngất là phải (khổ quá lần sau chọn chỗ nào ít người thôi chọn bệnh viện thế này số bệnh nhân lại tăng lên mà bệnh nhân cũ lại bệnh nặng thêm )

-Ui lãng mạn quá à .-ANh

-Công nhận ngưỡng mộ thật đấy .-Ngọc

-Ghen tị quá à .-Mai

-Không phải ghen tị ới người ta đâu chẳng phải em đã có anh rồi sao việc gì phải ghen tị chứ .-Minh bước ra ôm lấy Mai

-He vậy à

-Tất nhiên

-hy

-Trời ạ lại được 2 người nữa .-ANh

-Tui sắp chết đến nơi rồi .-Ngọc

-2 người cũng không thoát được bọn anh đâu .-Khánh và Quân bước ra ôm lấy Anh và Ngọc

-hỳ .-cả 2 cười hạnh phúc

Để có được hạnh phúc họ đã phải trải qua rất nhiều khó khắn thử thách .Nhưng quá khứ rồi cũng sẽ trôi đi hiện tại mỗi người họ đều đã tìm được hạnh phúc ình …………………………..

“HẠNH PHÚC SẼ TỒN TẠI MÃI MÃI KHI CHÚNG TA BIẾT GIỮ GÌN VÀ TRÂN TRỌNG NÓ”

“4 NÀNG CÔNG CHÚA TÀI NĂNG ĐÃ TÌM ĐƯỢC 4 CHẰNG HOÀNG TỬ CHO RIÊNG MÌNH”

THE END

(Mời các bạn tiếm tục đón đọc Tứ Đại Công Chúa Tài Năng Và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng Phần II )

114. Chương Ngoại Truyện

Ngoại truyện

4 năm sau

-Em à xuống nhà đi pa mẹ tới .-Giọng hắn từ dưới nhà vang lên

-Vâng .-nó

- Sao dạo này 2 đứa vẫn ổn chứ .- pa hắn

- Vâng vẫn ổn không sao , pa nói chứ như bọn con hay cãi nhau lắm đấy .-hắn

- À ta...........

- Pa mẹ mới đến à .-nó từ trên đi xuống

- Ừ ta và pa con đi ngang qua nên ghé vào xem 2 đứa thế nào .-mẹ hắn

- Vâng .-nó ngồi xuống cạnh hắn

- Chăc không phải 2 người đến đây chỉ vì chuyện này chứ ạ .-hắn

- À cũng không hải chuyện gì mới mẻ đâu ,là chuyện cũ ta đã nói với mấy đứa bao nhiêu lần rồi kết hôn hơn 1 năm nay mà chả có đứa nào chịu cho pa mẹ bế cháu cả .-pa hắn

- Ra là chuyện đó bọ con cũng nói bao nhiêu lần rồi chuyện này phải từ từ mà không gấp gắp được .-hắn

- Đúng đấy ạ .-nó

- Từ từ đến bao giờ ......thật là .-mẹ hắn bực

- Mẹ à .....-hắn nó đồng thanh

- Thôi không nhưng nhị gì nữa ta đã quyết rồi 2 đứ phải nhanh nhanh cho ta và mẹ con bế cháu không thì đừng trách .-Pa hắn

- -Hả .-nó

- Còn hả nữa sao .-mẹ hắn

- -Thôi được rồi cứ để từ từ bọn con sẽ tính .-hắn

- -ukm tốt thôi thế là được rồi ta và mẹ con phải về 2 đứ nghỉ ngơi đi .-pa hắn

- ukm vâng .-hắn

- sao 2 người không ở lại chơi thêm lúc nữa ạ .-nó

- -ukm ta còn có chuyện bận thôi để khi khác .-mẹ

- Vâng .-nó

- Thôi 2 đứa vào đi không cần tiễn đâu .-Pa hắn

- vâng .-nó

- Nhớ lời ta dặn chưa .-mẹ hắn

- Vâng vâng mẹ con biết rồi .-hắn

- ukm tốt .-bà gật đầu

Hắn và nó nhìn 2 ông bà đi khuất mới vào trong

-Anh làm gì thế hả sao pa mẹ nói thế cũng nghe theo .-nó trách

-thế em bảo anh phải làm sao không lẽ để họ giáo huấn cả buổi tối chắc .-hắn

-Nhưn g .-nó

Nói vậy cho pa mẹ an tâm thôi chứ chuyện đó là do chúng ta mà phải không .-hắn cười

-ukm .-

Hắn và nó đang nói chuyện thì điện thoại reo lên

-A lô .-hắn

-Lô cái gì hả bọn tao về rồi bào bar 1 chuyến đi .-Khánh

-về khi nòa sao không báo .-hắn

-He lúc trưa

-Sao không gọi vợ chồng tao ra đón .-hắn

-Thì bây giờ gọi cho nó bất ngờ .-Khánh

-mày nghĩ thế nào mà bất ngờ chán phèo .hắn

-thôi không lằng nhằng nữa vào bar đi .-Khánh

-Ừ ok

Hắn cúp máy quay sang nó

-Chúng nó về .-hắn

-Vậy sao họ đang ở đâu .-nó mừng

-bar của em

-vạy chúng ta vào đố .-nó

Nửa tiếng sau nó và hắn đã có mặt tại bar cả hai cùng bước vào .Tieenslaij phía Su nó hỏi

-Họ đang ở đâu .-nó

-dạ trong phòng Vip ạ .-Su

-ukm .-nó gật đầu rồi kéo hắn vào trong

Trước cửa phòng Vip nó và hắn tiến lại gần cửa

-Em tính sao .-hắn nhìn nó cười nham hiểm

-Chơi trội 1 chút .-nó

-Đạp cửa .-hắn

-ok .-nó gật đầu

“RẦM” .-nó và hắn dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa .Không nằm ngoài dự đóan cánh cửa này chịu chung số phận với những cánh cửa trước “tan Nát”

Sau đó cả nó và hắn cùng đi vào

-Uầy 2 người vẫn chả thay đổi gì nhỉ .-Quân

-Ăn chơi không sợ cửa rơi .haha .-all đồng thanh

-Thế mới nồng nhiệt chứ .-hắn

-chuẩn rồi hêh .-nó nói rồi tiến lại chỗ 3 con bạn ôm chầm lấy cả 3

-Nhớ chúng mày quá à .-nó

-Ukm tao cũng thế .-.-Bọn kia

-Hic thế mà chúng mày bỏ tao suốt 1 năm trời vậy hả .-nó

-Hy xin lỗi mà ,.-Mai

-ukm hỳ .-nó

Còn bên phía bọn hắn

-Sao vẫn ổn cả chứ .-hắn

-hêh không ổn không được .-Minh

-Thế còn mày .-Khánh

-Trên cả ổn đấy chứ .-hắn

-hà hà có vợ vào có khác .-Quân

-He chúng mày thì chưa à .-.-hắn

-ừ haha

-Thôi uống đi lâu rồi ròi chúng ta không làm 1 trầu hôm nay nhất định không say không về .-All

-ok nào mọi người lại đây cùng cạn li nào .-Hắn gọi bọn nó

-ukm ok

-Chơi luôn

-Nào 1 2 3 ZÔ

-cạn li nhá

-ok

....................................... .

......................................................

..................................................................................

Khoảng tiếng sau bọn hắn vẫn uống dù đã say nhừ không còn biết trời đất là gì nữa

-Chúng ta phải đưa họ về thôi say quá rồi .-Mai

-Ukm Đúng rồi đó .-Anh

-Ukm được rồi chúng ta đưa họ về có gì mai gặp .-Nó

-ukm ook

-sau đó bọn nó phải nhờ Su và đàn em dìu bọn hắn ra xe

Bãi đỗ xe

-về cẩn thận nhé .-nó

-ok mai gặp .-Mai

-Bye

-ukm

-4 đứa nó lên xe xe của mình rồi lần lượt phóng về

Về đến nhà nó phải dìu hắn lên phòng

-trời sao anh nặng thế .-nó than

Dìu hắn hắn vào phòng thả hắn xuống giường rồi nó đi thẳng vào phòng tắm

30’ sau ,sau khi tắm xong nó đi ra thấy hắn vẫn ngủ say như chết tiến lại giường cời áo ngaoif ra cho hắn

-Hehe hôm nay mới thấy vợ chu đáo với chồng nhé .-hắn bất ngờ tỉnh dậy kéo nó nằm xuống giường

-Anh tỉnh rượu rồi sao .-nó

-ừ .-hắn cười nham hiểm

-Từ bao giờ .-Nó

-Lúc ra xe .-hắn

-Anh muốn chết à tỉnh sao không tự đi mà bắt em dìu .-Nó

-Không thế thì làm sao mà được vợ phục vụ tận tình thế này chứ .-Hắn

-Này .-nó lườm

-Xem ra lần sau anh phải say tiếp hehe .-Hắn

-Cứ thử xem

-Thôi để lần sau còn lần này anh sẽ phục vụ em hehe .-hắn nói rồi kéo nó lại gần

-Anh định làm gì .-nó nhăn mặt

-Sinh cháu cho pa mẹ .-Hắn

-Này em nói rồi việc này phải từ từ mà

-Nhưng bây giờ anh đổi ý rồi ,.-hắn nói rồi không để nó kịp trả lời kéo nó lại gần kiss

…………………………………….!!!!!!..........................

………………………………..!!!!....................

……………………………………………..!!!!!!..............

……………………………..Vợ à anh yêu em .-Hắn …………….

………………………..Hy em cũng yêu anh chồng à !!!!!!!!!..................

Hết

115. Chương Phần Ii

Tứ Đại Công

Chúa Tài Năng Và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng Phần I đã khép lại Hân,

Lâm,Ngọc,Khánh, Anh, Mai, Quân, Minh, 8 con người đã tìm thấy hạnh phúc và xây

dựng tổ ấm của mình . Tứ Đại Công Chúa Tài Năng Và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng –

Phần II là câu chuyện ngắn về cuộc đời, số phận của họ khi trưởng thành. Liệu

họ có thể tiếp tục vượt qua khó khăn trở ngại để giữ gìn và xây dựng hạnh phúc

lâu

dài, bền chặt. • Giới thiệu nhân vật chính:

- Nó: Nguyễn Gia Hân

(25t): xinh đẹp, tài

năng, lạnh lùng(trong công việc). Là chủ tịch tập đoàn G.Y.W.

-Hắn: Phùng Thế Lâm

(25t): chồng Hân, đẹp

trai, phong độ, lạnh lùng. Chủ tịch tập đoàn S.I.E.

- Trần Tuyết Mai

(25t): xing đẹp, tài

năng.Giám đốc J.P

- Trần Quốc Minh

(25t): chồng Mai ,đẹp

trai.Giám đốc G.K

- Trần Thảo Anh (25t):

xing đẹp,thông

minh.Giám đốc Y.M

-Nguyễn Minh Khánh

(25t) :đẹp tau vui tính là

giám đốc G.G –

- Nguyễn Bảo Ngọc

(25t): xinh đẹp giám đốc G.Y

- Nguyễn Minh

Quân (25t): ga lăng, phong độ.Giám đốc T.S.Y

* Nhân vật phụ:

-Nguyến Khánh Hoàng

(29): anh trai nó.Chủ tịch

S.I.S

- Phùng Phương Thảo

(28): vk Khánh Hoàng.Giám

đốc S.I.S - Bùi Anh Tuấn (29): giám đốc G.Y.W

- Na Young (29): vợ

Tuấn, bác sĩ phẫu thuật

thẩm mĩ.

-Phùng Gia Huy

(5t): con trai hắn, nó.Đẹp trai ngay từ khi mới sinh ra, tính tình ngang ngược,

nghịch ngợm ( cha nào con đấy).

- Bùi Khánh

Linh (4t): con gái của Tuấn và Nayoung, xinh xắn, ít nói.

- Trần Thế Tài

(5t): con trai Minh và Mai, ngay từ bé đã được phong là hotboy, rất được lòng

các bạn nữ.

- Nguyễn Quốc Huy

(5t): con trai Khánh – Anh,

đẹp trai, hay cười. –

- Nguyễn Minh

Thư (4t): con gái Quân và Ngọc,xinh gái , đáng yêu

- Nguyễn Ngọc Huyền

(4t): mũm mĩm, đáng yêu,

con gái của Hoàng và Thảo.

Tứ Đại Công Chúa Tài Năng Và Tứ Đại Công Tử

Lạnh Lùng Phần II sẽ là cuộc sống của họ . Cúng với sự có mặt của 6 baby. Chúng

ta cùng chờ xem cuộc sống của họ sẽ như thế nào???!!!!

116. Chương 110 :café Không Đường Và Hương Vị Tình Yêu

Một buổi sáng sớm tại

1 căn biệt thự tại Việt Nam

“Cạch” một nhóc con trong bộ trang phục ngủ đi vào phòng pa mẹ. Nhìn một lúc

sau đó cậu ta nhảy phót vào giữa 2 người

- Này nhóc con có biết là ba mẹ đang ngủ không vậy_Lâm nhà ta

- Con ngủ chung có sao đâu_Gia Huy láu lỉnh ngang ngược

- Con mà mất trật tự làm mẹ tỉnh giấc lại phạt ba con mình đó_Hắn

- Mẹ phạt ba chứ không bao giờ phạt con đâu_Gia Huy nói rồi lay lay người

nó đang nằm bên cạnh

- Mẹ...Mẹ à dậy đi con phải đi học_Gia Huy gọi to

- Này nhóc mới sáng sớm làm gì ồn ào thế hả_Nó từ từ mở mắt

- Tại ba bảo con gọi đó_Gia Huy

- Ba đâu có.....con học ai tính xấu vậy hả....để ba trừng trị con....Hắn

nói rồi lấy chăn chùm đầu Gia Huy

- A A A...A_Gia Huy kêu to

- Anh này.._Nó cứa

- Con học ba chứ ai_Gia Huy nói rồi thoát khỏi giường sau đó đứng trước

cửa nói

- Ba mẹ chuẩn bị nhanh lên hôm nay con sẽ đi học sớm

- Sao hôm nay con đòi đi học sớm_Nó mệt

- Con có hẹn

- Hẹn sao_2 vk ck nhìn nhau

- Với ai_Tiếp

- Một bạn gái_Gia Huy nói xong chạy lon ton xuống nhà

- Trời ạ em chết mất

- Nó còn ngầu hơn anh đó_Hắn cười

15’ sau tại bàn ăn. Gia Huy đang ngồi trễm trệ trên ghế đánh chén_Hắn và nó từ

trên lầu đi xuống

- Ba mẹ mau đi lại ăn đi_Gia Huy

- Chào cô chủ, cậu chủ_Bác giúp việc

- Vâng_Nó gật đầu chào lại

- Này nhóc có thật là con 5t không vậy hả_hắn cười ngồi xuống ghế đối diện

với cậu con trai

- Thôi ba ăn đi_Gia Huy

- Anh muốn uống gì không_Nó

- Cho anh 1 cafe đi_hắn cười

- ok_Nó vào bếp

- Anh có muốn thêm đường không_nó

- Không cần đâu, cho tình yêu của em vào là được rồi_Hắn cười

- Hỳ_nó

- Mẹ con muốn thêm sữa_gia Huy

- Ừ, được rồi

- Không đường và cho tình yêu của mẹ vào nhé_Gia Huy

- Trời_All phải cười

- Được rồi_Nó nói và mang theo một tách cafe và một ly sữa ra

- Con uống đi_nó

- Vâng_Gia Huy cầm cốc sữa rồi tu một hơi còn hắn nhìn cậu con trai nhâm

nhi tách cafe

- Á mẹ_Huy

- Sao nhạt thế_Huy tiếp

- Thì con bảo không cho đường mà_Nó cười

- Vâng, con bảo không cho đường cho tình yêu của mẹ vào mà

- Ừ mẹ cho rồi_Nó cười

- Vậy sao nhạt thế, hay mẹ cho hết vào cafe của ba rồi, ba cho con thử

- Con có chắc không

- Chắc

- Được vậy con thử đi_hắn đưa cafe cho nhóc

- Á...sao đắng quá vậy.-Gia Huy mới thủ 1 tẹo dã không chịu được

- Haha con nghĩ nó có thể ngọt được sao .-hắn

- -Vâng

- Nhóc à con còn non lắm thôi ăn đi rồi chúng ta đi học

- hứ ...-Gia huy xì mặt ra

Ăn xong

-Anh sẽ đưa con đến trường em có muốn đi làm không .-hắn

-Em sẽ đi sau anh đi trước đi .-nó

-Thế cũng được ..nhóc à chào mẹ đi .-hắn

-Bye mẹ .-Gia huy

-tạm biệt .-nó

-Anh đi đây .-hắn nói rồi bế Huy vào trong xe

-ukm

Tại biệt thự nhà Anh

–Khánh .....Quân –Ngọc

Tất cả đang ăn sáng

-Hôm nay em và Ngọc đều đến chi nhánh của G.Y.W à .-Khánh

-vâng còn 1 số công việc

-Thế à .-Quân

-Vâng .-Ngọc

-Con ăn xong rồi .-Minh thư

-Con cũng vậy .-Quốc Hưng

-ukm 2 đứa lên huẩn bị đồ đi để đi học .-Khánh

-Vâng .-2 đứa lon ton chạy lên tầng

-Chờ em với .-Minh Thư

-Em nhanh lên sao đi chậm thế .-Quóc Hưng

-Xì anh đi anh thì có .-Minh thư xị mặt

_Trời 2 cái đứa này

lớn vậy rồi mà cứ suốt ngày cãi nhau .-ANh

-Thế mới vui nhà vui cửa chứ .-Ngọc

-Đúng vậy .-Quân cười

Còn bên nhà Minh và

Mai

_Mẹ ơi có điện thoại .-Thế tài lon ton cầm điện thoại lại cho MAI

- Cám ơn con trai .-Mai cầm điện thạo rồi xoa đầu cậu con

- A lô .-Mai

- Mày đi chưa .-Nó

- Ukm tao đang chuẩn bị đến mày cứ đến trước tao sẽ gọi cho 2 con kia rồi

đến sau .-Mai

- ok vậy cũng được .-Nó

- ok

- ukm

Mai nói rồi quay vào

phòng

-Em sẽ đến công ti anh cho con ăn sáng rồi đưa nó tới trường nhé

-Ukm anh biết rồi em cứ đi đi .-Minh

-ukm vậy em đi đây .-Mai

-ok Bye vợ

hy

( Hiện tại tất cả đang ở Việt Nam .5 năm trôi qua bây giờ họ đều đã có gia đình

nhỏ bé của mình .Nhưng liệu Trong cái xã hội phức tạp này họ có đủ dũng cảm để

cùng nhau vượt qua khó khăn không )

117. Chương 111:: Khởi Đầu Những Rắc Rối _ Kế Hoạch Nhiều Năm Được Bắt Đầu !!!

Tại G.Y.W

- Chào chủ tịch_Lễ tân

- Khi nào họ đến thì báo họ vào phòng gặp tôi_nó

- Vâng

Holler_TaeTySeo

- Em nghe_nó

- Dự án đó em giải quyết nhanh đi_Tuấn

- Vâng hôm nay em sẽ bàn với họ rồi giao dịch luôn

- Uk, được rồi khi nào được chuyển qua cho anh

- Vâng_nó cup máy rồi bước vào phòng trên tay cầm theo một đống tài liệu

Một lúc sau

- Đến lâu chưa_Mai, Anh và Ngọc xuất hiện

- Được một lúc rồi_Nó

- Bên phía anh Tuấn giục à_Mai

- Bên đó thu xếp xong rồi chúng ta cần chọn địa điểm chụp hình và thêm một

số người mẫu cho bìa tạp chí mới_nó

- Chọn được chưa_Ngọc

- Chưa có vài chỗ chúng mày thử xem chỗ nào hợp và đẹp nhất_Nó đưa cho ba

đứa kia một đống ảnh

- Bộ sưa tập lần này có vẻ dịu dành mộc mạc nhưng lại khiến người ta khi

nhìn vào cảm thấy thơ thẩn nên chọn một cánh đồng hoa lau_Anh nói rồi chú ý vào

bức hình chụp cánh đồng lau

- có lí

- Uk, chỗ đó ở ngoại thành tao sẽ thu xếp chờ đến lúc người mẫu của ta bên

Anh đến chúng ta sẽ bắt tay làm việc luôn_Nó

- Uk rồi tan thôi, bọn tao sẽ lo nốt những khâu cuối của bộ sưu tập

- Ok

Tại một bàn nhỏ trong bar

- Kế hoạch của chúng ta chính thức khởi động_người đó nói qua điện thoại

- ..........

- Cứ như kế hoạch mà làm theo

- ........

- Uk

được rồi_Người đó cười nham hiểm

_______________________________

Hắn do có họp hội đồng với công ty nước ngoài nên hắn phải bay sang Mỹ ngay.

Trên đường ra sân bay hắn gọi cho nó nhưng đều “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm

thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Lúc đến san bay chuẩn bị lên máy bay hắn gọi lại nói với thư kí

- Liên lạc với vợ tôi, hiểu chứ_hắn lạnh lùng

- Vâng thưa chủ tịch_Nữ thư kí

- Được rồi_Vì khồn liên lạc được cho nó nên hắn phải nhờ thư kí báo lại

-“Tôi sẽ báo nhưng không phải ngày hôm nay”_Nữ thư kí nhìn hắn vào trong rồi

cười thỏa mãn. Thực chất cô ta luôn tìn cách tiếp cận hắn tuy nhiên để phá vỡ

tình cảm của hắn và nó không phải đơn giản, cơ hội lần này chẳng phải là tốt

sao!!!!

Trưa hôm đó vì bận rộn quá nên nó phải ở lại công ty, điện thoại thì vứt nguyên

một só không thèm quan tâm (Vậy nên hắn gọi mới không biết) Mọi chuyện vẫn bình

thường cho đến khi nó ra về và cầm lấy cái điện thoại. Hàng chục cuộc gị nhỡ

thừ hắn. Nó nhăn mặt rồi bấm gọi lại nhưng vô ích, điện thoại hắn không liên

lạc được

- Sao thế nhỉ_nó

Bấm số gọi sang điện thoại của thư kí thì cũng tương tự, không liên lạc được.

Đúng lúc đó điện thoại của nó reu lên số của cô giáo Gia Huy. Holler:

- Vâng_nó

- Chào chị muộn rồi nhưng vẫn chưa thấy gia đình đến đón cháu Huy ạ_Cô

giáo

- Hả, à vâng nhờ cô trông cháu một chút tôi sẽ đến ngay

- Vâng_cô giáo

- phiền cô giáo quá_Nó

- Không có gì

- uk_Nó cúp máy rồi ra thẳng xe đáng lẽ giờ này hắn phỉa đón Gia Huy rồi

chứ....-Thật là..._suy nghĩ của nó

Phóng nhanh đến trường mầm non. Gia Huy và cô giáo đang đứng chờ ở cổng. Nó

dừng xe trước mặt rồi bước xuống

- A mẹ_Gia Huy hớn hở

- Nhóc con nhớ mẹ không, hôm nay học ngoan chứ _nó

- Dạ ngoan

- Uk, hỳ, cảm ơn cô giáo_Nó

- Đây là trách nhiệm của tôi mà không có gì đâu_Cô giáo

- Vâng vậy tôi xin phép_Nó nói rồi cúi đầu chào sau đó dắt Gia Huy lên xe

rồi phóng về

Trên xe

- Mẹ ơi, ba đâu sao ba không đi đón con_Gia Huy

- Ba có chuyện bận con trai ạ_Nó nhìn Gia Huy xoa đầu cười

- Thế ạ, vậy sao mẹ không tới đón sớm hơn làm con chờ mệt chết đi

được_Gia Huy

- Chờ mà cũng mệt sao_nó

- Vâng

- Hỳ

Tối hôm đó tại nhà nó

Sau khi ăn cơm xong nó và Gia Huy ngồi trên ghế xem TV

- Mẹ, sao ba chưa về_Gia Huy

- À, chắc lát nữa ba con sẽ về thôi_Nó nói vậy mặc dù vẫn chưa liên

lạc được với hắn. Suốt cả đêm không thấy chồng về cũng không thể liên lạc được

nên nó cảm thấy có chút lo lắng

Sáng hôm sau

Đang chuẩn bị đi làm và trở Gia Huy đi học thì điện thoại nó reo lên. Số hắn

Holler

- Anh đi đâu cả

ngày hôm qua thế hả_Cơn điên tiết của nó

- Hả, anh đi qua Mĩ kí hợp đồng làm ăn, anh đã dặn thư kí báo với em rồi

mà

- Vậy sao không gọi điện thoại

- Gọi điện thoại em có nghe máy đâu

- Thôi được rồi em bận có gì về nhà nói_Nó

- Ừ, tối nay anh sẽ về

- Uk_nó tắt máy rồi cùng Gia Huy đi đến trường

Trên đường đi thì điện thoại nó lại reo lên

- Tao nghe

- Họ sắp đến rồi_Mai

- Tao bận tí việc, mày thu xếp cho người đến sân bay đón họ _nó

- Rồi ok

- Ngày mai sẽ tiến hành chụp, mày cho họ nghỉ tạm ở khách sạn chồng mày

tao lo thủ tục đặt phòng rồi

- Ok tao cũng nghe anh Minh nói qua

- Vậy được rồi tao đang đưa nhóc con đến trường sau đó sẽ đến công ty ngay

- Ừ.._Mai

118. Chương 112: Trở Về

Sau khi cùng người của công ty đến đón đoàn

người mẫu ở sân bay thì Mai cùng họ về khách sạn G.K (thuộc quản lí tập đoàn

G.K) Tại khách sạn G.K Minh và nhân viên đang tất bật chuẩn bị đón đoàn khách

nước ngoài. Lần này Minh trực tiếp ra đón tiếp (Khách hàng của vợ và bạn mà

lại)

- Thưa giám đốc

họ đến rồi đang chuẩn bị vào_Nhân viên 1

- Uk, đã thu xếp xong rồi chứ_Minh

- Dạ, vâng

- Uk_Minh gật đầu rồi ra phía bên ngoài

- Xin chào, rất hân hạnh được đón tiếp mọi người, mời vào trong_Minh nói rồi bắt tay với từng người (Đep). Phần lớn họ đều là những siêu mẫu nổi tiếng vậy nên cần phải đón tiếp chu đáo Mai đi cuối cùng. Sau khi nhân viên hướng dẫn cho đoàn người mẫu vào trong thì Mai lại chỗ Minh

- Anh có vẻ

thích thú quá nhỉ_Mai

- Hỳ tất nhiên toàn người nổi tiếng mà

- Vậy sao

- Em ghen

sao_Minh

- còn lâu_Mai

- Thái độ của

em đang cho anh thấy như vậy

- uk, thôi bỏ

đi em phải về công ty đây, anh thu xếp cho họ đi_Mai định chuồn

- Anh biết

rồi... nhưng

- Nhưng gì

- À không, bye vợ_Minh nói rồi hôn vào má Mai làm Mai

ngượng chín mặt. Đang ở trước mặt bao nhiêu nhân viên thế này. Mai thấy không

thoải mái dù họ biết Mai và Minh là vợ chồng

- Thôi em đi

đây_Mai chuồn luôn Tối hôm đó tại nhà nó. 2 mẹ con đang ở trên tầng thì hắn vừa

về bí mật lên trên đó luôn (tạo bất ngờ ý mà)

- “Cốc, cốc,

cốc”_hắn gõ cửa

- Chắc bác giúp

việc mang nước lên, con ra mở của giúp mẹ đi, nó ngồi trên giường mặt dán chằm

chằm vào cái laptop

- Thôi mẹ ra mở

đi, con còn đang bận lắm_Gia Huy ngồi hí hoáy làm gì đó

- Cái thằng

này_Nó vứt cái laptop sang một bên rồi ra mở của

- Hả anh........._Nó thấy hắn ngạc nhiên đang định nói

tiếp thì bị hắn bịt mồm. Hiểu ý hắn nó không nói gì nữa. Còn hắn thì tiến lại

phía nhóc con

- Làm gì thế

cưng_hắn hỏi

- con đang

vẽ....hả ba về rồi.._Gia Huy thấy hắn thì nhảy tót lên ôm vai bá cổ

- He, con đón ba vậy hả

- Hỳ, tại con

không biết ba về_Gia Huy hớn hở nó thì chỉ cười

- Em không giận

anh chứ_hắn quay sang nó

- Giận..Về cái gì_nó

- Anh xin lỗi mà, tại máy em gọi có được đâu

- Uk, thôi được rồi anh vào thay quần áo đi

- Được rồi anh sẽ đi tắm luôn vậy nên em lấy giúp

anh..._hắn nói rồi thả Gia Huy xuống rồi vào phòng tắm

- Uk_nó

- Mẹ con về

phòng đây, chúc ba mẹ ngủ ngon

- Nhóc con. Con muốn ngủ cùng ba mẹ không_Nó

cười

- He có chứ

nhưng được sao ạ_Gia Huy

- Tất nhiên rồi, bất cứ lúc nào con muốn

- Ôi vậy thì

hôm nay luôn đi

- Uk. ok

30’ sau hắn đi ra thấy nó đã ngủ trên giường

- Em ngủ sớm vậy sao

- Em mệt mới lại mai có buổi chụp hình

- Nhưng em cũng

đâu thể bơ anh như vậy được phải không_hắn

- “Cốc, cốc, cốc” Ba mẹ con vào được chứ

- Được_nó - Từ

bao giờ nó biết gõ cửa thế chứ - Hỳ

- Sao con lại mang gối sang đây_hắn thấy Gia

Huy vào ôm theo một cái gối

- Con sẽ ngủ ở

đây_Gia Huy nói xong nhảy tót lên giường nằm giữa

- Không

được_hắn

- Sao vậy ạ

- Con mà ngủ ở

đây thì mẹ sẽ bỏ ba đó

- Con mặc kệ

- Thôi được

nhưng chỉ hôm nay thôi đấy nhé_hắn xị mặt

- Vậy tốt quá

- Thằng nhóc này, em cao tay lắm vợ ạ_hắn

- Hỳ, cũng bình thường thôi

- Chắc con phải nghĩ lại đây, ngủ đây vui

hơn_Gia Huy

- Con...._Hắn tức phòi ruột

Còn bên phía khách sạn G.K

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho khách của vợ hơn

9’00 tối Minh mới ra về.

Tại quầy bar của khách sạn 1 vài nữ người mẫu đang

ngồi nhâm nhi chuát rượu họ có vẻ đang vui vẻ nói chuyện rất vui

Nhân vật mới:

- Merry (22t) : là ngườu mẫu rất đắt giá tại Anh. Cao

1m79, sở hữu khuôn mặt rất xinh đẹp, thuộc quản lí của G.Y.W.

- Lisa (20t) : người mẫu nổi tiếng xinh đẹp thuộc quản

lí của G.Y.W.

XXX

- Sao hôm nay chị trầm thế - Lisa

- Đúng vậy, suy tư hay nghĩ về anh nào – Pie

- Không có gì cả chỉ là chị hơi mệt thôi – Merry

- Thế à, mai chụp hình rồi chị em mình về nghỉ sớm thôi –

Lisa nói rồi kéo Merry đứng lên.

- ừ, cũng được – Merry

- 2 người cứ về trước bọn em sẽ về sau – Pie

- tạm biệt

Lisa và Merry cùng

phòng.

- Em luôn là người hiểu chị nhất, việc ngồi máy bay nhiều

tiếng không phải vấn đề có thể làm cho chị như thế này – Lisa nhìn Merry ngồi

trên giường mặt hơi buồn.

- Em muốn hỏi gì – Merry

- Chị để ý người đó phải không – Lisa tinh ý.

- Em muốn nói ai – Merry bình thản.

- Inn (Minh nhà ta đóa), GĐ khách sạn này – Lisa

- Sao em biết – Merry không chối mà thẳng thắn thừa nhận.

- Từ lúc sáng em thấy ánh mắt của chị chỉ nhìn về 1 phía..em

đã biết rồi – Lisa

-Nhưng...- Merry.

- Người đó là ck của chị Ji (Mai) đúng không – Lisa

- Phải, chị đang không biết phải làm sao – Merry nói mặt

hơi thất vọng

- Dù chị quyết định thế nào em luôn ủng hộ chị, cố lên –

Lisa

- Cảm ơn em – Merry

- Hỳ..

119. Chương 113: Buổi Chụp Hình

Ngay từ buổi sáng sớm bên phía công ty nó đã cho người sang đón

đoàn người mẫu. Sau đó thì tất cả đều lên xe, địa ddierm chụp hình lần này là cánh

đồng hoa lau ở ngoại thành. Thời tiết hôm nay khá đẹp cả đoàn mau chóng tới được

địa điểm chụp hình, nó xuống xe đi lại phía mọi người.

- Mọi người chuẩn bị đi chúng ta sẽ bắt đầu sau 1 tiếng nữa.

- Vâng – tất cả nói xong ai về vị trí của người đấy, đoàn

người mẫu thì giao lại cho các chuyên gia trang điểm.

- Bộ sưu tập lần này khá hay nhỉ - Anh lại gần nó.

- Ừ, rất đẹp mà phải không – nó cười.

- Ừ…á…- Anh đang cười bỗng dưng thấy choáng váng, mắt mờ đi

1 lát.

- Này Anh có sao không - nó đỡ Anh.

- Không sao chắc tao quá sức với lại thiếu ngủ thôi – Anh

- Vật mày vào trong xe nghỉ đi lúc nào bắt đầu tao gọi – nó

- Ừ.. – Anh nói rồi đi ra xe của mình.

- Anh sao thế - Mai và Ngọc bước tới.

- Nó hơi chóng mặt

nên tao bảo nó ra xe nghỉ.

- Thế hả, mà lần này 2 người mẫu là Merry và Lisa họ có vẻ

nội trội nhất – Mai

- Ừm..tao cũng thấy vậy – Ngọc

- Họ từng là 1 trong 10 học viên sáng giá được tham dự khóa

huấn luyện 10 ngày của chúng ta mà – nó

- Ừ ha…

1 tiếng sau lúc này

khoảng 9’00 những ánh nắng sớm đã tràn ngập cánh đồng hoa lau 1 khung cảnh vô

cùng đẹp, mộc mạc, giản dị có nét gì đó thanh cao….nhẹ nhàng

- Tất cả chuẩn bị xong chưa – quản lí hét to

- Ok hết rồi.

- Vậy chúng ta bắt đầu – quản lí nói rồi khoảng 5,6 người

mẫu đi ra trên người họ là những bộ váy màu sữa nhẹ nhàng thanh thoát.

2 tiếng sau. 2

tiếng vật lộn chụp này chụp nọ đủ kiểu thì tất cả được nghỉ ngơi.

- Chúng ta tạm nghỉ, mọi người vào trong nghỉ ngơi rồi ra

chụp tiếp – nó.

- Vâng.

BST lần này của công

ty nó sẽ là sự kết hợp giữa 2 không gian sáng tối. Lần này tới chụp còn có sự

góp mặt của Anh, Mai , Ngọc.

Đến chiều khoảng 5’00

mọi người đang tất bật chuẩn bị thì 4 chiếc mui trần đen phóng tới. Tất cả đều

xôn xao tò mò xem ai xuất hiện. 4 người con trai đẹp rạng ngời bước xuống. 4

đứa nó thì chỉ đứng cười không biết 4 ông ck mình xuất hiện ở đây làm gì. 4 tên

hắn lao như tên đến chỗ vợ mình. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi.

- Họ là ai –

Merry ngạc nhiên

- Này chị bị sao

thế chẳng lẽ chị không nhận ra họ - Lisa.

- 4 người đó là

ck của họ sao – Merry

- Vâng

- Chị không biết

họ sao – người mẫu 1

- thậy là..Chị

thông tin kém thật đó họ rất nổi tiếng đấy – người mẫu 2

- Thật đẹp đôi

phải không – Lisa

- Ừ - Merry nhìn

ánh mắt ánh lên 1 sự ghen tị pha chút buồn.

Phía bọn nó

- Sao mọi người

đến đay thê – nó

- Không đến chẳng

lẽ để vợ mình ở nơi hoang vu vậy chắc – hắn

- Quan tâm ghê ta

– nó

- Tất nhiên – hắn

- Bọn anh nghe

nói lần này bọn en cũng tham gia chụp hình quảng cáo hả - Minh hí hửng

- Đúng đó cũng đã

lâu lắm rồi cả 4 không xuất hiện mà – Quân.

- Hỳ, mừng hụt

rồi chỉ có 3 người đó tham gia thôi lần này em rút – nó cười

- Thật sao – hắn

- ừm – nó

- Tiếc nhỉ -

Khánh

- Bọn em cũng

muốn nhưng nó nhất quyết không tham gia – Anh

- Đúng vậy – Mai

- Sao vậy

- Bí mật

- Thôi mọi người

chờ nhé bọn em vào hóa trangg – Ngọc

- ok – all

Mai, Anh, Ngọc đi vào, bên ngoài nó đang nói

chuyện với 4 chàng.

- Chị định như

thế nào – Lisa

- Thế nào là thế

nào – Merry và Lisa nhìn về phía nó và bọn hắn.

- Nhìn họ hạnh

phúc hay cướp hạnh phúc về mình – Lisa

- Chị không biết,

chị thật sự thấy hoang mang – Merry.

-.................

– Lisa không nói gì

- Nếu là em

em sẽ làm thế nào – Merry.

- Em chọn

hạnh phúc – Lisa

- Chị sợ họ

không phải những người tầm thường – Merry

- Đúng vậy,

chúng ta có 1 tấm gương rất to đó – Lisa

- Cảnh Ngọc

Linh –Merry

- Phải – Lisa

- Đó là 1 lí

do nhưng lí do khiến chị băn khoăn nhất đó là họ là thầy của chúng ta, nếu không

có họ chúng ta không thể có ngày hôm nay.

- Chị nói đúng,

nhưng người tạo ra chúng ta ngày hôm nay là Kill chứ không phải Ji – Lisa

-.........-

Merry không nói gì

- Tại sao

chị lại thích ck chị ta trong khi có rất nhiều ngôi sao thì lại có thể làm tất

cả vì chị - Lisa

- Chị không

biết nhưng ngay từ lúc đầu gặp mặt chị đã

bị thu hút – Merry

- Ừ...em

hiểu rồi chị suy nghĩ đi nếu chị muốn kéo hạnh phúc về mình em sẽ giúp – lisa

- ..............-

Merry không nói gì

Vốn dĩ nó, Mai, Anh, Ngọc luôn là đàn chị,

những người thầy mà Merry và Lisa luôn kính trọng, nhưng liệu tình yêu có làm họ

mù quáng đi sai đường.

Sau khi hóa trang xong khoảng 8’00 tối buổi

chụp hình được tiếp tục. Khoảng 1 tiếng sau thì hoàn thành, mọi người thu xếp và

trở về thành phố ngay trong đêm.

120. Chương 114 . Mắc Câu_hợp Tác

Giới thiệu nhân vật .-Min 26t thư kí riếng của hắn ..sở hửu gương mặt xinh đẹp bắt mắt nhưng nham hiểm luôn tìm cách phá hoại tình cảm của nó và hắnSáng hốm sau tại công ti hắn vừa lên đến phòng làm việc cho triệu tập cô thư kí (min đó )-Dạ chủ tịch cho gọi tôi .-Min-Tại sao hôm trước không gọi cho vợ tôi báo .-hắn lạnh lùng-Dạ việc đó ,…..-Nhỏ Min ấp úng-Cô xem lời nói của tôi không giá trị vậy sao .-Hắn giữu nguyên thái độ-Dạ tôi không giám chỉ là hôm đó tôi có gọi nhưng không được .Sau đó người nhà tôi báo mẹ tôi bị bệnh nặng phải cấp cứu nên tôi xin nghỉ phép về quê luôn …..tôi –Min làm bộ đáng thương mắt dưng dưng-Ukm nếu đúng là như vậy thì chuyện lần này tôi sẽ cho qua nhưng nếu chuyện này còn lặp lại thì cô tự động nộp đơn xin nghỉ việc ,hiểu chứ .-hắn-Vâng tôi biết rồi cám ơn chủ tịch .-Min-Được rồi cô ra ngoài đi .-Hắn-Vâng .-Nhỏ min cúi chào rồi ra ngoài cùng với nụ cười nham hiểmCòn tại công ti nó .Trong phòng làm việc nó đang tiếp đoàn người mẫu-Mọi người đã vất vả rồi ,tôi đã đặt vé máy bay ,mọi người sẽ về anh vào ngày mai .-Nó-Vâng .-1 số người mẫu gật đầu đáp-Tôi có chuyện muốn yêu cầu .-Lisa-Tôi có thể xin nghỉ phép chứ .-Merry-Hả .-nó ngạc nhiên-Em và Lisa muốn ở lại Việt Nam thêm 1 vài tuần .-Merry tiếp-Vậy sao .-nó gật gù .-Vâng-Ukmm cũng được tôi sẽ liên lạc cho bên kia khi nào 2 người sẵn sàng trở về anh hãy nói với tôi .-Nó-Ukm cảm ơn chị-Ko có gì –nóTối hôm đó tại barNhỏ Min dẫn 1 đám bạn vào bar vui chơi-Sao hôm nay nữ thư kí xinh đẹp lại có hứng rủ bọn này vô bar thế .-1 nhỏ bạn-Mà sao mặt mày khó nhìn thế kia ,thất tình à .-1 nhỏ-Hay bị sếp tổng đẹp trai đuổi việc .-1 nhỏ-Câm hết đi chả sao cả chúng mày muốn uống thì ở lại còn không muốn thì cút về hết đi ,ở đó mà nói linh tinh .-Nhỏ Min tức giận trên tay vẫn cầm chai rượu khua khua-Thôi mà cho bọn này xin lỗi chỉ là quan tâm mày thôi mà .-nhỏ bạn-Ukm thế thì uống đi hôm nay tao bao .-Min-Ok ko say không về .-123 ZôCạnh bàn mấy nhỏ đó 2 người 1 trai 1 gái đang ngồi nói chuyện mắt luôn hướng về họ-Anh thấy sao .-Người con gái vừa nói vừa xoay xoay cốc rượu trên tay mình-Cơ hội tốt không thể bỏ lỡ .-Người con trai hút 1 hơi thuốc lá rồi phí thèo thả hơi ra những lớp khói mờ mờ-Đây là 1 quân bài tốt nên tận dụng .-Người con gái đó-Rất đáng để xem.-Đó là ở bar còn ở khách sạn lúc gần nửa đêm .Trong khi nhiều người được nghỉ ngơi thì Minh lại tất bật với 1 đống tài liệu trong phòng làm việc .Sau khi thu xếp xong 1 vài tài liệu Minh nhanh chóng rời khỏi phòng và nhanh chân xuống bãi đỗ xe để về nhà trên tay vẫn cầm theo 1 số tài liệu. Đang đi thì-Á ……….-Merry và Minh đâm trúng nhau ,Merry thì ngã rầm xuống đất còn Minh thì ngất ngưởng tài liệu tung bay hết …-Xin lỗi cô không sao chứ .-Minh lịch sự hỏi han rồi đỡ merry đứng dậy-À không sao .-merry nói nhưng mặt thì hơi nhăn nhó-Thật ngại quá tôi không để ý nên đụng phải cô .-Minh-Không sao tôi ổn lỗi cũng do tôi mà .-Merry xoa xoa vết thương ở đầu gối đang rỉ máu-Thôi chết tài liệu của anh rơi hết rồi để tôi nhặt phụ anh .-merry nói tiếp rồi cúi xuống nhặt giấy tờ inh-Tôi tự nhặt được mà cô đang bị thương .-Minh-Không sao .-merry nói rồi cùng Minh nhặt hết số tài liệu lên chân thì khập khiễngNhặt xong-cảm ơn cô nha ,chân cô bị như vậy để tôi đưa cô về phòng .-Minh-Thôi nếu anh bận thì cứ về đi tôi ổn mà .-Merry-Ko sao đâu .-Minh-Vâng vậy cũng được .-Merry nói rồi cùng Minh lên phòng có lúc Minh phải dìu nhỏPhòng nhỏ“CẠCH”-Cám ơn anh ,.-nhỏ-Có gì đâu ,cô mới đến lại là học trò của vợ tôi nên có gì khó khắn cứ nói tôi sẽ giúp .-Minh nhiệt tình-Vâng vậy thì tốt quá .-merry-Ukm vậy thôi cô nghỉ đi tôi về đây .-Minh-Vâng cám ơn anh anh về cẩn thận-UKm .-Minh cười nhẹ rồi ra vềMinh ra khỏi được 1 lúc thì Lisa xuất hiện ,vào phòng Merry-Chị diễn tốt lắm .-Lisa-CŨng không hẳn là diễn ..-merry-Em đã chụp được khá nhiều ảnh thân mật của 2 người ..he xem ra sẽ có lúc cần tới –Lisa nói rồi đưa máy ảnh erry xem-Có nhất thiết là phải làm thế không .-Merry-Tùy chị nhưng em chỉ muốn giúp chị thôi ,nếu chị không muốn thì em sẽ bay sang anh ngay ,em cũng khá bận .-Lisa-Chị ko có ý đó .-Merry-Ukm thôi em mệt rồi chị cũng nghỉ đi .-Lisa nói rồi đi thẳng ra cửa-Ukm ngủ ngon .-MerrySau khi rời khách sạn Minh phóng thẳng về nhà-Trong nhà Mai đang ngồi xem ti vi thực chất là chờ ai đó-Vợ yêu sao em chưa ngủ .-Minh-Anh về muộn thế .-Mai-Ukm anh còn lo vài chuyện ở khách sạn nên về hơi muộn .-Minh cười nhẹ rồi bỏ giấy tờ sang 1 bên lại chỗ Mai-ukm anh đừng làm việc quá sức không tốt cho sức khỏe đâu .-Mai-Ukm anh biết rồi .-Minh-Con ngủ lâu chưa em .-Minh hỏi tiếp-Nó ngủ lâu rồi .-Mai-ANh vào phòng con 1 lát xong sẽ đi tắm ,mết quá .-Minh-Vâng .-MaiTrở lại với bar .Sau khi quẩy 1 trận trong bar nhỏ Min ra về trông tình trạng say sỉn ,lê những bước nhó nhọc ra xe .Thả người vào ghế đang định khởi động xe đi thì nhỏ mới để ý có 2 người ngồi phía sau-Á…………Á –nhỏ Min hoảng hốt khi thấy 1 trai 1 gái lạ mặt ngồi trong xe nhỏ-Đừng lo chúng tôi không hại cô đâu /. Người con gái đó-các người là ai sao lại ở trong xe tôi .-Nhỏ run rẩy lắp bắp-Chúng tôi là ai không quan trọng ,quan trọng là chúng tôi muốn hợp tác với cô .-Người con trai lên tiếng-Hợp tác …tôi không hiểu .-Nhỏ min run run-Chúng tôi muốn giúp cô có được thứ cô muốn .-người con gái đó-Tất nhiên là cả 2 cùng có lợi .-con trai-Tôi không hiểu .-Min-Xem đi .-người con trai nói rồi tung cho nhỏ min 1 xấp ảnh ,người trong ảnh là hắn-Sao …-cô suy nghĩ đi nếu hiểu thì liên lạc với chúng tôi ,.-Người con gái nói rồi vứt lên 1 danh tiếp chỉ có số điện thoại-…..-Chúng tôi đi .-cả 2 rời khỏi xe còn nhỏ Min thì thất thần

121. Chương 115: Ghen

Tại bàn ăn nhà Minh Và Mai-Hôm nay ảnh đến công ti à .-Mai-Uk anh ghé qua Khách sạn rồi sẽ đến công ty sau .-Minh-Dạo này công việc của anh bận lắm sao ? –Mai hỏi-Ukm anh phải lo vài hộp đồng nên bận quá .-Minh cười nhẹ-Thế hôm nay anh đi làm đi em sẽ đưa con đi học anh đừng lo .-Mai chu đáo-Vậy cũng được hì ,thôi anh đi đây ,tạm biệt con trai cưng.-Minh nói rồi lại chỗ Thế Tài xoa xoa đầu-Ukm tạm biệt baba .-Thế tài-ANh đi cẩm thận .-Mai tiễn Minh ra cửa-ANh biết rồi .-Mai nói rồi nhanh chóng vào xe rồi phóng điSauk hi rời khỏi nhà thì Minh đến thẳng khách sạn rồi vào phòng làm việc lấy vài tệp hồ sơ .Lấy xong Minh rời văn phòng Lúc đi qua sảnh chạm mặt Merry và Lía đang đi đâu đó=Chào anh .-Merry-Anh đi đâu mà vội thế .-Lisa-Chào 2 em ,anh đến lấy vài thứ đang định về công ti ,vết thương của em ổn rồi chứ .-Minh-Vâng không sao ạ .-Merry-Vậy tốt quá , xin lỗi nhưng để dịp khác nói chuyện nhé anh có chuyện bận phải đi trước .-Minh vội-À mà tối nay ảnh rảnh không bọn em muốn tới bar mà hơi sợ ..-Lisa (nhỏ này mà sợ …)-Anh cũng không biết nữa ,nếu rảnh anh sẽ liên lạc .-Minh-Vậy thì tốt quá ạ .-Merry-Thôi anh đi trước .-Minh-Vâng .-AllTối hôm đó tại bar Nila .Không gian sôi động náo nhiệt bao trùm .Ngay sau khi vào bar Merry và lisa đã kéo nhau lên sàn nhảy .Với khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo và thân hình quyến rũ của siêu mẫu thì cả 2 nhận được vô vàn những ánh nhìn săm soi của bọn đan ông trong barNhảy Thấm mệt cả 2 mới kéo nhau xuống chọn 1 chiếc bàn nhỏ ngồi uống rượu-Này 2 em xinh tươi ,mới đến hả để bọn anh phục vụ hôm nay nhé ,.-! tốp kéo đến bao quanh lấy 2 nhỏ-Phải đấy .-cả bọn hùa theo-Câm hết nhỏ này là của tao .-1 tên tiến đến lisa tay chân không để yên 1 chỗ- Get out (Tránh ra).-Lisa đẩy mạnh tên đó ra-Làm gì mà 2 em kiêu thế .-! tên- Get the fuck off go (Cút hết đi) .-Merry không sợ mà cầm cốc rượu hất thẳng vào mặt bọn đó-Mày giám .-Thằng đó điên tiết định vung tay đánh Merry thì ….-Á Á Á … “ Rắc Rắc” tiếng sương gãy cùng với kiếng kêu thảm thiết-Cút hết …..-Minh lạnh lùng-Mày là thằng nhãi mào mà giám xía vào truyện của bọn tao .-1 tên-“bốp bốp bịch” không nói nhiều Minh thẳng chân đạp cho tên đó 1 phát ….phi thẳng vào góc xóSau đó vài tên nói thì thầm với nhau gì đấy rồi lản ra hết-2 người không sao chứ .-Minh hỏi han-Vâng may mà anh đến kịp .Lisa-Bọn em không sao đâu .-Merry-Từ sau 2 người không nên vào bar như vậy hơn nữa 2 người từ nước ngoài đến …..-Minh-Vâng bọn em biết rồi ,anh đến rồi làm 1 li chứ .-Lisa-Ukm cũng được .-Minh không tiện từ chốiLúc đó Nó và Hắn cũng có mặt tại bar nhưng là trong phòng mật nên không biết là có chuyện gì sảy ra ,khi ra về thấy Minh ngồi cùng 2 người kia thấy sốc-Minh hôm nay liều nhỉ vợ .-Hắn cười-He công nhận kiểu này là toi rồi .-Nó-lại đó không .-hắn-Thôi về chuyện này không qua được mặt Mai đâu ,kệ mình về đi .-Nó-Ukm cũng đúng hy .-hắn cười ranh mãnh rồi cùng nó ra xeNhà Mai lúc 12 giờ-Sao giờ này em chưa ngủ .-Minh vào nhà-Được rồi em đi ngủ đây .-Mai hơi khó chịu nhưng cũng không nói nhiều ,mọi hoạt động của mInh nhỏ đều nắm trong lòng bàn tayNàm trên giường nhỏ gián mắt vào màn hình điện thoại hình ảnh vui vẻ với con giái trong bar làm nhỏ khó chịu dù Minh không có hành động nào thân thiết với mấy người kia ,nhưng việc này cũng làm nhỏ bực bộiSáng hôm sau nhỏ muốn nghỉ ngơi đi chơi nên đã ra ngoài từ sáng sớmDIVINE[Jess]amanemolono ne kimochiwa taiya tsuyulete yo akaru tokiyalu togashiteteru~[Tiff ]tada tachi hada kora CROSSROAD michi shiru naru STARLIGHT ne ashitete hoshi ino i kukiba shiwo~[Yoon]ddo nani tokute [Hyo] kuchi kesowo demo [Soo] taeun neyouba teru [Seo] kora kada DESTINY[Tae]totoro kiwozu~ ara da mino mirude murokute chii~ sanawatashi da kedo{Seo] uni saa~ kitto warete sokoni michi tsukuru [Tiff] ici no hika[Jess]WE CAN BE DIVINE~ WOO~[Seo]hiya taksuchino uwa ono hadashite aru ite youku anata wa MOVE kuno nika tto saa ni naru[Tiff](YOU’RE ALWAYS BY MY SIDE) [Tae]hito ride oma lema moni taeya ubekushite tte awu anota wata deyourinmo wastashiteru[Soo]tachimo tadeyoku [Yuri] o~ kimo muferuni [Sun] anata tona laba [Tiff] tsuyou kunareru[Seo]kowai mo nonado nakata hazunanoe meimawa anatawa woshinai tokonai[Tae/Jess]ku mono tsukiba hikari taerususono himattewa [Tae]sayonarawa iwanaideDIVINE-Alo .-Nó giọng ngáp ngủ-Tao đây .-Mai-Ừ hôm nau nghỉ mà sao mày gọi tao sớm thế .-Nó-Vào trung tâm mua sắm với tao rủ 2 con kia nữa .-Mai-Ừ được rồi mày cứ đến đó trươc bọn tao sẽ đến sau ,cố chờ nhé .-Nó biết mai có vấn đề nên thôi không từ chối dù muốn ở nhà vào ngày nghỉ cùng hắn và Gia huy-Ừ .-Mai nói rồi cúp máy phóng xe đến trung tâm thương mạiSauk hi đến nơi nhỏ đi cất xe rồi thơ thẩn vào trong đang đi thì-A Mai phải không .-Huy Trần ( 27 t đẹp trai hào phóng là đối tác của Mai ngày trước )-ANh …..-Mai ngớ người-Huy Trần đây mà không lẽ lại không nhớ anh .-Trần-À không phải ,mà anh khác quá .-Mai cười-Khác ư .-Trần-Vâng đẹp trai hơn nhiều ạ .-Mai-Cảm ơn em mà em đi 1 mình hay cùng gia đình .-Trần-Em đi trước rồi 3 nhỏ kia vào sau .-Mai_vậy sao=Vâng mà anh đi mua sắm cùng vợ ạ .-.-Mai-Anh vẫn độc thân em nói thế anh….-Trần ra vẻ tội nghiệp-He em xin lỗi em tưởng anh có vợ rồi đẹp trai vậy mà chưa có vợ he hơi lạ đó-Hy chúng ta đi uống chút café chứ nhỉ cũng lâu rồi không gặp .-Trần-Vâng cũng được .-Mai-Bên công ti em vẫn ổn chứ .-Trần-Vâng vẫn ổn nhưng em đang làm bên công ti Hân công ti vẫn do ba mẹ em đảm nhận .-Mai-thế sao anh sang Mỹ vừa mới về Việt Nam được 1 tuần anh đang vào sắm 1 số thứ đồ dung cần thiết .-Trần-Hy vậy sao-Ừ ….Lúc đó 1 trai 1 gái vào quán vô tình Mai nhìn lên 2 mặt nhìn nhau là Minh và MerryCả 2 nhìn nhau 2 suy nghĩ trái ngược .mai không nhìn minh nữa quay sang Trần-ANh chúng ta đi thôi nếu anh muốn em có thể chọn vài thứ giúp anh .-Mai-Không phiền em chứ ,.-Trần-Không sao 3 người kia cũng đến rồi tất cả đi có lẽ sẽ vui hơn .-Mai giục nhỏ muốn rời khỏi đây ngay lập tức-Được hy vậy thì tốt quá-vâng .Sau đó Mai và Trần ra khỏi quán còn Minh và Merry chọn 1 bàn gọi café Mặt minh đã lạnh thấy cảnh đó lạnh thêm đằm đằm sat khí ,,….cơn ghen lênThật ra lúc sáng ngủ dậy Minh đã không thấy Mai đâu ,cũng không biết Mai đi đâu gọi điện cũng ko được luônThế là lúc đó Merry gọi điện nhờ chở đến trung tân thương mại nên cũng không biết từ chối làm sao nên đã đồng ý ,Đến nơi lại thấy cảnh này ……chết chếtCòn về Mai sau khi ra khỏi quán .--Thôi chết em quên mất là mình con việc phải làm ,em xin lỗi không đi cùng anh được .-Mai hơi ngại-À không sao đâu em cứ đi đi .-Trần-Vâng để dịp khác đây là danh thiếp hiện tại của em ……tạm biệt .-Mai nói rồi cúi chào rồi nhanh chóng gọi điện gọi cho 3 người kia thôi khỏi cần đến TTTM

122. Chương 115: Ghen

Tại bàn ăn nhà Minh Và Mai-Hôm nay ảnh đến công ti à .-Mai-Uk anh ghé qua Khách sạn rồi sẽ đến công ty sau .-Minh-Dạo này công việc của anh bận lắm sao ? –Mai hỏi-Ukm anh phải lo vài hộp đồng nên bận quá .-Minh cười nhẹ-Thế hôm nay anh đi làm đi em sẽ đưa con đi học anh đừng lo .-Mai chu đáo-Vậy cũng được hì ,thôi anh đi đây ,tạm biệt con trai cưng.-Minh nói rồi lại chỗ Thế Tài xoa xoa đầu-Ukm tạm biệt baba .-Thế tài-ANh đi cẩm thận .-Mai tiễn Minh ra cửa-ANh biết rồi .-Mai nói rồi nhanh chóng vào xe rồi phóng điSauk hi rời khỏi nhà thì Minh đến thẳng khách sạn rồi vào phòng làm việc lấy vài tệp hồ sơ .Lấy xong Minh rời văn phòng Lúc đi qua sảnh chạm mặt Merry và Lía đang đi đâu đó=Chào anh .-Merry-Anh đi đâu mà vội thế .-Lisa-Chào 2 em ,anh đến lấy vài thứ đang định về công ti ,vết thương của em ổn rồi chứ .-Minh-Vâng không sao ạ .-Merry-Vậy tốt quá , xin lỗi nhưng để dịp khác nói chuyện nhé anh có chuyện bận phải đi trước .-Minh vội-À mà tối nay ảnh rảnh không bọn em muốn tới bar mà hơi sợ ..-Lisa (nhỏ này mà sợ …)-Anh cũng không biết nữa ,nếu rảnh anh sẽ liên lạc .-Minh-Vậy thì tốt quá ạ .-Merry-Thôi anh đi trước .-Minh-Vâng .-AllTối hôm đó tại bar Nila .Không gian sôi động náo nhiệt bao trùm .Ngay sau khi vào bar Merry và lisa đã kéo nhau lên sàn nhảy .Với khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo và thân hình quyến rũ của siêu mẫu thì cả 2 nhận được vô vàn những ánh nhìn săm soi của bọn đan ông trong barNhảy Thấm mệt cả 2 mới kéo nhau xuống chọn 1 chiếc bàn nhỏ ngồi uống rượu-Này 2 em xinh tươi ,mới đến hả để bọn anh phục vụ hôm nay nhé ,.-! tốp kéo đến bao quanh lấy 2 nhỏ-Phải đấy .-cả bọn hùa theo-Câm hết nhỏ này là của tao .-1 tên tiến đến lisa tay chân không để yên 1 chỗ- Get out (Tránh ra).-Lisa đẩy mạnh tên đó ra-Làm gì mà 2 em kiêu thế .-! tên- Get the fuck off go (Cút hết đi) .-Merry không sợ mà cầm cốc rượu hất thẳng vào mặt bọn đó-Mày giám .-Thằng đó điên tiết định vung tay đánh Merry thì ….-Á Á Á … “ Rắc Rắc” tiếng sương gãy cùng với kiếng kêu thảm thiết-Cút hết …..-Minh lạnh lùng-Mày là thằng nhãi mào mà giám xía vào truyện của bọn tao .-1 tên-“bốp bốp bịch” không nói nhiều Minh thẳng chân đạp cho tên đó 1 phát ….phi thẳng vào góc xóSau đó vài tên nói thì thầm với nhau gì đấy rồi lản ra hết-2 người không sao chứ .-Minh hỏi han-Vâng may mà anh đến kịp .Lisa-Bọn em không sao đâu .-Merry-Từ sau 2 người không nên vào bar như vậy hơn nữa 2 người từ nước ngoài đến …..-Minh-Vâng bọn em biết rồi ,anh đến rồi làm 1 li chứ .-Lisa-Ukm cũng được .-Minh không tiện từ chốiLúc đó Nó và Hắn cũng có mặt tại bar nhưng là trong phòng mật nên không biết là có chuyện gì sảy ra ,khi ra về thấy Minh ngồi cùng 2 người kia thấy sốc-Minh hôm nay liều nhỉ vợ .-Hắn cười-He công nhận kiểu này là toi rồi .-Nó-lại đó không .-hắn-Thôi về chuyện này không qua được mặt Mai đâu ,kệ mình về đi .-Nó-Ukm cũng đúng hy .-hắn cười ranh mãnh rồi cùng nó ra xeNhà Mai lúc 12 giờ-Sao giờ này em chưa ngủ .-Minh vào nhà-Được rồi em đi ngủ đây .-Mai hơi khó chịu nhưng cũng không nói nhiều ,mọi hoạt động của mInh nhỏ đều nắm trong lòng bàn tayNàm trên giường nhỏ gián mắt vào màn hình điện thoại hình ảnh vui vẻ với con giái trong bar làm nhỏ khó chịu dù Minh không có hành động nào thân thiết với mấy người kia ,nhưng việc này cũng làm nhỏ bực bộiSáng hôm sau nhỏ muốn nghỉ ngơi đi chơi nên đã ra ngoài từ sáng sớmDIVINE[Jess]amanemolono ne kimochiwa taiya tsuyulete yo akaru tokiyalu togashiteteru~[Tiff ]tada tachi hada kora CROSSROAD michi shiru naru STARLIGHT ne ashitete hoshi ino i kukiba shiwo~[Yoon]ddo nani tokute [Hyo] kuchi kesowo demo [Soo] taeun neyouba teru [Seo] kora kada DESTINY[Tae]totoro kiwozu~ ara da mino mirude murokute chii~ sanawatashi da kedo{Seo] uni saa~ kitto warete sokoni michi tsukuru [Tiff] ici no hika[Jess]WE CAN BE DIVINE~ WOO~[Seo]hiya taksuchino uwa ono hadashite aru ite youku anata wa MOVE kuno nika tto saa ni naru[Tiff](YOU’RE ALWAYS BY MY SIDE) [Tae]hito ride oma lema moni taeya ubekushite tte awu anota wata deyourinmo wastashiteru[Soo]tachimo tadeyoku [Yuri] o~ kimo muferuni [Sun] anata tona laba [Tiff] tsuyou kunareru[Seo]kowai mo nonado nakata hazunanoe meimawa anatawa woshinai tokonai[Tae/Jess]ku mono tsukiba hikari taerususono himattewa [Tae]sayonarawa iwanaideDIVINE-Alo .-Nó giọng ngáp ngủ-Tao đây .-Mai-Ừ hôm nau nghỉ mà sao mày gọi tao sớm thế .-Nó-Vào trung tâm mua sắm với tao rủ 2 con kia nữa .-Mai-Ừ được rồi mày cứ đến đó trươc bọn tao sẽ đến sau ,cố chờ nhé .-Nó biết mai có vấn đề nên thôi không từ chối dù muốn ở nhà vào ngày nghỉ cùng hắn và Gia huy-Ừ .-Mai nói rồi cúp máy phóng xe đến trung tâm thương mạiSauk hi đến nơi nhỏ đi cất xe rồi thơ thẩn vào trong đang đi thì-A Mai phải không .-Huy Trần ( 27 t đẹp trai hào phóng là đối tác của Mai ngày trước )-ANh …..-Mai ngớ người-Huy Trần đây mà không lẽ lại không nhớ anh .-Trần-À không phải ,mà anh khác quá .-Mai cười-Khác ư .-Trần-Vâng đẹp trai hơn nhiều ạ .-Mai-Cảm ơn em mà em đi 1 mình hay cùng gia đình .-Trần-Em đi trước rồi 3 nhỏ kia vào sau .-Mai_vậy sao=Vâng mà anh đi mua sắm cùng vợ ạ .-.-Mai-Anh vẫn độc thân em nói thế anh….-Trần ra vẻ tội nghiệp-He em xin lỗi em tưởng anh có vợ rồi đẹp trai vậy mà chưa có vợ he hơi lạ đó-Hy chúng ta đi uống chút café chứ nhỉ cũng lâu rồi không gặp .-Trần-Vâng cũng được .-Mai-Bên công ti em vẫn ổn chứ .-Trần-Vâng vẫn ổn nhưng em đang làm bên công ti Hân công ti vẫn do ba mẹ em đảm nhận .-Mai-thế sao anh sang Mỹ vừa mới về Việt Nam được 1 tuần anh đang vào sắm 1 số thứ đồ dung cần thiết .-Trần-Hy vậy sao-Ừ ….Lúc đó 1 trai 1 gái vào quán vô tình Mai nhìn lên 2 mặt nhìn nhau là Minh và MerryCả 2 nhìn nhau 2 suy nghĩ trái ngược .mai không nhìn minh nữa quay sang Trần-ANh chúng ta đi thôi nếu anh muốn em có thể chọn vài thứ giúp anh .-Mai-Không phiền em chứ ,.-Trần-Không sao 3 người kia cũng đến rồi tất cả đi có lẽ sẽ vui hơn .-Mai giục nhỏ muốn rời khỏi đây ngay lập tức-Được hy vậy thì tốt quá-vâng .Sau đó Mai và Trần ra khỏi quán còn Minh và Merry chọn 1 bàn gọi café Mặt minh đã lạnh thấy cảnh đó lạnh thêm đằm đằm sat khí ,,….cơn ghen lênThật ra lúc sáng ngủ dậy Minh đã không thấy Mai đâu ,cũng không biết Mai đi đâu gọi điện cũng ko được luônThế là lúc đó Merry gọi điện nhờ chở đến trung tân thương mại nên cũng không biết từ chối làm sao nên đã đồng ý ,Đến nơi lại thấy cảnh này ……chết chếtCòn về Mai sau khi ra khỏi quán .--Thôi chết em quên mất là mình con việc phải làm ,em xin lỗi không đi cùng anh được .-Mai hơi ngại-À không sao đâu em cứ đi đi .-Trần-Vâng để dịp khác đây là danh thiếp hiện tại của em ……tạm biệt .-Mai nói rồi cúi chào rồi nhanh chóng gọi điện gọi cho 3 người kia thôi khỏi cần đến TTTM

123. Chương 116: Hạnh Phúc Đến Quá Dễ Chăng!!!!!

Sau khi rời TTTM Mai gọi điệnc ho Nó

-Alo .bọn tao đang chuẩn bị tới .-Nó

-Uk tao xin lỗi nhưng tao có chuyện gấp ,thôi để lần sau nhé .-Mai

-Ả …mà ừ được rồi tao sẽ báo cho bọn kia đừng lo .-Nó

-Ừ tao cúp máy đây .-Mai cúp máy xong phóng về nhà luôn trong lòng không máy vui vẻ Sau khi nhận điện thoại của Ngọc song thì nó gọi cho Mai và Ngọc .

--Tao đây .—Ngọc

-Ừ mai bận nên hôm nay hủy không đi mua sắm nữa .-Nó hồn nhiên

-Ukm vậy sao tiếc nhỉ cũng lâu rồi chúng ta không đi mua sắm cùng nhau .-Ngọc

-Đúng vậy ,à mà sao tao gọi cho ANh không được thế nó có ở chỗ mày không .-nó hỏi vì không gọi được cho Anh

-Nó vừa vào thay quần áo ,chắc nó đang bận .-Ngọc

-Thế à thôi mày nghỉ đi .-Nó

-Bye .-Ngọc nói rồi cúp máy

Trước cửa phòng Anh ,NGọc gõ cửa 1 lúc rồi mà bên trong Anh vẫn chưa ra

-Này Anh mày làm gì trong đó thế ,có sao không .-Ngọc hơi lo

-………………-im lặng

-Anh ….ukmm ,,.,,,,,-Đang định phá cửa thì

-“cạch” Sao thế tao thay đồ nên không nghe tiếng .-Anh bước ra mặt hơi mệt

-Sao tao gọi nhiều vậy mà mày không nghe tiếng à ,làm tao khản cả cổ .-Ngọc

-Hy

-Mày ốm à sao mặt nhợt nhạt thế .-Ngọc

-Không ốm gì ,thôi chúng ta đi .-Anh

-Đi đâu ..-Mai

-TTTM.-Anh

-Ở nhà Mai bận rồi nên thôi hôm nay ở nhà .-Ngọc

-Ukm Thế cũng tốt ở nhà nghỉ cho vui mấy hôm làm nhiều việc cũng hơi mệt .-Anh

-Ừ mày có vẻ hơi mệt nghỉ đi .-Ngọc

-Ukm

-Tao đi ra ngoài có chuyện gì thì gọi tao .-Ngọc –

-Ừ tao biết rồi

-ukm

-Ở nhà 1 mình vào đến phòng cơn đau đầu lại tái phát ,không hiểu sao dạo này nhỏ rất hay bị choáng và đau đầu thỉnh thoảng còn bị chảy máu cam sắc mặt thì nhợt nhạt

Đang thu xếp lại 1 số tài liệu thì nhỏ bất ngờ bị chảy máu cam ,đầu choáng rồi ngất lịm đi

-Anh em sao vậy .-Khánh về kịp thời

-Uk…..ukm –Em không sao chỉ hơi mệt do làm việc nhiều quá thôi .-Anh cố mở mắt ra

-Để anh đưa em vào viện .-Khánh

-Thôi không cần đâu em nghỉ ngơi 1 lúc là ổn thôi .-Anh

-Thật không anh thấy em yếu lắm .-Khánh

-Không sao mà em ổn .-Anh

-Em chắc không .-Khánh

-Chắc .-Anh

-Thôi được bây giờ em nghỉ đi anh sẽ lấy thuốc .-Khánh

-vâng .-Anh

Sauk hi Khánh ra ngoài Anh cầm điện thoại liên lạc với ai đó

Còn tại nhà Minh – Mai :.Mai và Thế tài đang ngồi ăn cơm thì Minh về

-Baba .-Thế tài thấy Minh về thì chảy tót ra ôm cổ

-Nhóc con đang ăn cơm sao .-Minh hỏi

-Vâng ,ba ngồi xuống ăn đi .-Thế tài nói rồi kéo tay Minh lại bàn ăn

-Ừ tất nhiên rồi ba đói quá .-Minh vui vè dù trong lòng thì ngược lại

Sau đó Minh ngồi vào bàn ăn ,Minh và Thế Tài thì nói chuyện vui vè còn Mai thì không nói câu nào

Trong phòng riêng

-Sao em không nói gì .-Minh mở lời

-Nói gì .-Mai

-Sáng nay em đi cùng ai .-Minh vào thẳng vấn đề

-Đối tác cũ .-Mai

-Vậy sao từ sáng sớm em đã tắt máy không liên lạc được .-Minh bực

-Anh muốn nói gi thì nói thẳng ra không cần phải lòng vòng .-Mai

-……………….-Minh không nói gì chỉ nhìn Mai

-Từ bao giờ mà anh có kiểu thái độ này .-Mai

-Em nói gì .-Minh

-Thôi em mệt rồi nói nữa là chúng ta cãi nhau mất .-Mai nói rồi đi thẳng ra ngoài ,chuyện Minh đi cùng Merry Mai cũng không nói nữa

Cả chiều hôm đó dù ở nhà chạm mặt nhưng cả hai không nói chuyện với nhau .Có vẻ như lần này hơi căng

Đến tối mai hẹn 3 đứa nó đến bar nhưng do ANh bị ốm nên không đi chỉ có nó và Ngọc đi thôi

Nhỏ diện 1 vộ váy đem khoét lưng bó sat ,tóc buông tự nhiên

Minh cũng không chịu ở nhà mag cũng rau 3 thằng kia đến bar Khánh cũng không đến lí do ai cũng biết rồi

Bar Nila

Ngọc cùng 2 đứa kia chọn bàn rồi vừa uống vừa nói vài chuyện linh tinh .-Rất ít khi Mai có tâm trạng sấu như thế .Nguyên nhân cũng là do mối quan hệ của Minh và Merry ,dù tin tưởng Minh nhưng nhỏ vẫn thấy bực ,hơn nữa có người đã cố tình chụp ảnh Minh và Merry rồi bắn cho nhỏ ,số ảnh này cả 2 đều có vẻ thân thiết (bar khách sạn ý nhé ) Và vụ hôm ở trung tâm thương mại nữa ...Đã vậy Mai còn chưa hỏi Minh thì thôi đằng này tên này còn không tin Mai hiểu lầm này nọ (tên này ghen quá nên ngu ra ) nên Mai cảm thấy tức

-Mai có chuyện gì à .-Ngọc

-CHuyện gì là chuyện gì .-Mai

-Tao thấy tâm trạng mày không tốt có chuyện gì không ổn nói ra coi .-Nó

-Chỉ là vài chuyện bức mình thôi mà ,mới lại cũng muốn cùng chúng mày chơi 1 bữa ,lâu rồi không tụ tập riêng .-Mai

-Ừ có gì không ổn nói ra bọn tao sẽ giúp .-Ngọc

-Ok lúc đấy đừng có mà trốn .-Mai cười trêu

-He

Bar KFX Minh lôi 2 thằng vào bar rồi cũng ngồi uống rượu với cái bộ mặt cau có

-Sao thế cãi nhau à .-Hắn

-Ừ sao biết

-Nhìn mặt mày là biết ngay mà .-Quân

-Kể đi ,để bọn này tư vaans cho .-hắn

-Tư vấn cái con khỉ .-Minh

-Thử kể đi tao bắt đầu tò mò rồi đấy ,2 người có mấy khi cãi nhau đâu sao dạo này lạ thế .-QUân

-UK chả biết tao cũng chả hiểu nổi tao .-Minh

-Kể đi

-Ukm là thế này ……………………-Minh kể lại toàn bộ sự việc diễn ra trong ngày

-HAhahaha .-hắn và Quân lăn ra cười

-Sao cười điên à tao bực rồi đấy .-Minh

-Mày ngu vừa thôi có thế mà cũng ghen ,điên à .-Hắn

-Đúng đấy tao thấy bình thường mà có gì đâu mà mày phải hình sự thế ,à may ày là Mai còn chưa tính sổ tội mày đi cùng con khác vào TTTM đấy .-Quân

-Dạo này mày sao thế .-Hắn

-Tao cũng không biết nữa .-Minh

-MÀy nghĩ Mai là ai ,bao nhiêu năm ở cùng nhau mà không hiểu nhau à .-Quân

-Tao nghĩ mày nên về nhà sớm và sorry vợ yêu của mày đi .-hăn cười

-CŨng đúng ,vậy thôi tao về trước đây .-Minh

-ừ bọn tao cũng phải về .-hắn

Bar Nila

-Tao bận nên phải về trước 2 đứa mày về sau nhé .-Ngọc nhận diện thoại của Quân rồi sau đó nói bận phải về

-Ừ về đi .-Mai

-ukm bye .-Ngọc nhay mắt rồi te tửn đi về

-MÀy hơi say rồi đấy uống ít thôi .-Nó

-Không sao ,hôm nay toa muốn uống thêm ,mày lo gì chứ tao lag ai Ji mà .-Mai

-Ừ thôi được rồi .-Nó cho Mai uống vì dù gì đây cũng là địa bàn của nhỏ nên cũng không ai giám ho he gì

Được 1 lúc thì điện thoại nó reo lên

DIVINE

[Tae]Oh

~~[Sun]Oh

~~[Jess]amanemolo no ne kimochiwa taiya tsuyulete yo akaru tokiyalu togashiteteru

~[Tiff]tada tachi hada kora CROSSROAD michi shiru naru STARLIGHT ne ashitete hoshi ino i kukiba shiwo

~[Yoon]ddo nani tokute [Hyo] kuchi kesowo demo [Soo] taeun neyouba teru [Seo] kora kada DESTINY

[Tae]totoro kiwozu~ ara da mino mirude murokute chii~ sanawatashi da kedo

{Seo] uni saa~ kitto warete sokoni michi tsukuru [Tiff] ici no hika

[Jess]WE CAN BE DIVINE~ WOO

~ DIVINE .-SNSD

-Em nghe .-Nó

-em không nhớ gì à ,hôm nay về sớm ,anh sẽ đến bar đón em .-Hắn cười

-Không nhưng mà .-Nó đang định nói gì thì hắn chặn nói tiếp

-Vợ chơi thế là đủ rồi hình như anh nói hôm nay chúng ta phải làm gì đó .-Hắn cười tiếp

-Em đang .-Nó

-ANh sẽ đến sau 10’ nữa .-Hắn nói rồi cúp mày luôn làm nó tức phòi ruột ,thật ra hắn không biết nó ngồi cùng Mai nên mới như vậy (khổ ghê )

-Sao thế nếu Lâm gọi thì về đi .-Mai

-À không tao sẽ ở lại cùng mày .-Nó

-Thôi về đi tao ổn mà tao ngồi 1 chút nữa rồi cũng sẽ về .-Mai

-Nhưng mà mày say rồi .-Nó

-Tao không say ,vẫn còn tỉnh lắm .-Mai

-Ukm vậy được rồi tao sẽ bảo su ra uống với mày ,.-Nó

-Ukm ko cần đâu để nó làm ..-Mai

-uk tao về nhé .-Nó nói rồi ra phía quầy quản lí nói gì đó với Su

Mai vẫn tiếp tục uống nhỏ ngồi 1 mình .LÚc đó thừ phòng Vip 1 đoàn người bước ra cả 2 bên ăn mặc rất lịch lãm

-Hợp tác vui vẻ -Huy Trần

-UKM rất vui khi được hợp tác rời Trần Tổng thế này .-Người đại diện bên kia

-Vâng rất mong đợt hợp tác này sẽ thành công rực rỡ .-Huy Trần

-Vâng chúng tôi xin phép về trước ,chuyện của dự án này chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc và cho người qua bàn bạc .-Người bên đó

-vâng .-Huy Trần

Sau khi đoàn người đó đi ra người bên phía Huy trần lên tiếng

-Sếp chúng ta cũng về thôi .-thư kí

-uk .-Đang bước ra về thì ánh mắt Huy Trần dừng lại phía bàn Mai

-Mọi người về trước tôi gặp bạn sẽ về sau .-Huy trần

-Uk vâng thưa Giám đốc .-All

Tiến lại chỗ Mai Huy Trần lên tiếng

-Sao em lại ngồi uống rượu 1 mình thế này có chuyện gì buồn à .-Huy trần

-Ukm ai vậy .-Mai nhìn chăm chú không nhận ra ai ( say rồi )

-Sao say quá rồi à ,thậm chí còn không nhận ra anh haha .-Huy Trần cười lớn

-Uk .-mai thở dài

-Anh ngồi được chứ .-Huy

-Ukm .-mai gật đầu trong vô thức

-Em say rồi để anh đưa em về ở bar không an toàn đâu .-Huy

-Ai nói tôi say ,.-Mai

-Ukm …..

-ukm .-Mai uống hết ly rượu trên tay thì cũng gục luôn bất tỉnh trên bàn

-này em sao thế .-Huy kẽ lay lay Mai

Lúc đó Su xuất hiện

-Anh là ai .-Su

-À tôi là bạn .-Huy

-Ukm Tôi là quản lí ở đây ,cô gái này cứ giao cho tôi anh có thế về hoặc chơi tiếp .-Su nói rồi đỡ Mai lên

-Ukm cũng được .-Huy trần

-Anh có chuyện rồi 1 vụ xô xát trong phòng Vip 2 .-1 người đàn em chạy ra

-Hả .-Su bất ngờ đang định đưa Mai về

-nếu anh bận thì tôi có thể đưa cô ấy về ,yên tâm tôi không phải người xấu đâu .-Huy trần

-Hả .-Su

-Đây là anh thiếp của tôi .-Huy

-Ukm vậy nhờ anh ,cảm ơn anh .-Su

-Ukm không sao chúng tôi là bạn cũng là đối tác ,anh yên tâm .-Huy

-Cậu dìu Chị ấy ra xe phụ anh ấy .-Su nói với tên đàn em rồi cúi chào HUy rồi chạy thẳng vào phòng Vip 2 dẹp loạn (khổ bao cho thằng bé hết khổ đây zai đẹp mà phí quá )

Sau khi rời bar theo địa chỉ SU cho Huy Trần đưa Mai về nhà

11’30 phút

“Kinh coong “

Minh vội ra mở cửa tên này tưởng Mai về nên ran gay ,sau khi về Minh gọi cho Mai nhưng không liên lạc được chờ mòn mỏi cả buổi tối

-Chào anh vì Mai hơi say nên tôi đưa cô ấy về .-Huy Trần nói tay vẫn đỡ Mai

-Được rồi ,anh có thể về .-Minh lạnh

-Ukm tạm biệt .-Huy lịch sự

-Ukm.-Minh đỡ Mai từ tay Huy rồi quy vào nhà trong lòng lại tức giận

(ghen rồi )

(tg Vì lịch học quá bận nên tg sẽ thường xuyên thất hứa với mọi người .Có nhiều bạn thắc mắc về phần II .Phần II của truyện được coi như là 1 phần ngoại truyện dài (tầm 30 chap) vè cuốc sống sau khi đã kết hôn của 8 nhân vật chính ,Hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo ,không phải lúc nào cũng màu hồng ….sẽ có những rắc rối sự cố ………………và đòi hỏi những nhân vật của chúng ta phải đối mặt và trải qua .Tg mong các bạn có thể hiểu và tiếp tục ủng hộ truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )

124. Chương 117

117
Sáng hôm sau:

Vì Anh bị ốm nên Khánh không cho đi làm. Trong nhàn giờ chỉ cong mình Anh, nhỏ mệt mỏi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài

Đón Taxi đến bệnh viện nhỏ từ từ đi vào làm thủ tục xét nghiệm

-Cốc Cốc

-Vào đi

-Chào bác sĩ_Anh mặt phờ phạc, mệt mỏi

-Chào cô_bác sĩ

-Tôi có hẹn trước từ hôm qua_Anh

-à, vậy mời cô ngồi

-Tôi đ• làm một số xét nghiệm liệu bao giờ có kết quả_Anh

Nghe cô nói trong điện thoại, hiện tượng hay chảy máu cam, chóng mặt đau đầu, ngất, gương mặt cô có vẻ nhợt nhạt...tuy chưa thể kết luận chính xác vì chưa có kết quả xét nghiệm nhưng rất có thể đó là những dấu hiệu của bệnh ung thư

.........._Anh không nói gì, mặt nhợt hẳn đi

-Cô đừng lo vì chưa có kết quả chính xác nên cứ bình tĩnh_bác sĩ

-Uk, được rồi, bao giờ có kết quả_Anh

-1 tuàn_bác sĩ

-Vậy tôi xin phép tôi sẽ đến lấy kết quả sau_Anh

-Vâng_bác sĩ

Anh như người mất hồn thơ thẩn bước ra khỏi bệnh viện. Anh cũng đ• lên mạng điều tra nhưng biểu hiện của mình và biết kết quả bác sĩ nói chính vì vậy mà nhỏ đ• đến bệnh viện xét nghiệm, kiểm tra

Đi bộ trên đường như người mất hồn bỗng nhiên điện thoại Anh reo lên

-.........._Anh bắt máy nhưng không nói gì

- Em đang ở đâu thế_Khánh lo lắng

- uk.....à.....Em ra ngoài dạo đổi không khí chút_Anh

- Thôi em về đi đừng làm mọi người lo_Khánh

- Uk, em biết rồi

- Uk, em ở đâu anh sẽ đến đón_Khánh

- Thôi, em ở gần nhà thôi

- Uk

Anh nhìn đồng hồ cũng đ• gần 12h trưa nhỏ bắt taxi về. Trên đường về, nhỏ dùng một lớp phấn nhẹ, che đi sự mệt mỏi, phờ phạc trên khuân mặt mình

Còn về Mai_Minh:

Sau khi ngủ dậy cũng đ• tầm hơn 8h, nhỏ xuống nhà đau đầu như búa bổ

-Cô mọi người đi hết rồi sao_Mai

-Vâng, cậu chủ đ• đưa Thế Tài đi học rồi ạ. Vì hôm qua cô bị say nên cậu bảo khi nào cô đậy thì nói cô uống canh giải rượu_Người giúp việc nói rồi bê bát canh giải rượu ra

-Uk được rồi_Mai nói rồi xoa xoa thái dương, nhỏ không nhớ gì nên cũng không biết ai đưa mình về hôm qua

-Hôm qua cháu về bằng cách nào ạ_Mai

-Hình như một cậu nào đấy đưa cô về, tôi cũng không rõ

-Uk_Mai nhăn nhó, truy lùng hỏi rõ m•i mới nhớ là trước khi ngất vì say thì hình như đang ngồi với Huy Trần( Không phải hình như đâu bà ạ)

Đến lúc trưa Minh về nhà thì thấy Mai đang trong bếp (bà này hôm nay được nghỉ ở nhà)

-Cậu chủ về rồi ạ_người giúp việc

-uk, Minh gật đầu nhẹ rồi đi thẳng lên phòng không thèm hỏi han Mai

Trên bàn ăn

Chỉ có hai người nên không khí có vẻ căng thẳng, mà cũng không hẳn chỉ là không ai nói chuyện với ai. Minh lạnh tanh không nói câu gì

-Uk, hôm qua chỉ là hiểu lầm_Mai đành phải mở lời trước

.-..................._Minh không nói gì vẫn ăn uống như không nghr thấy gì

-Tại lúc em ngồi cùng Hân và Ngọc..._Mai kể lại cho Minh câu chuyện tối qua

.................._vẫn thái độ đó

-Lúc đó uống say quá nên em cũng không em cũng không biết anh ấy xuất hiện lúc nào nữa_Mai

.-...Tùy_Minh bung vèn vẹn một câu rồi rời bàn ăn đi lên phòng

Những gì cần nói cũng đ• nói tin hay không tùy anh_Mai nói đủ để Minh nghe tiếng (tên này mới đi đến nửa cầu thang)

.........._Minh không quay lại đi tiếp

Buổi chiều Minh cũng đến công ti, vì không muốn ở nhà nên Mai cũng đi làm

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường. Minh và Mai vẫn giữ thái độ như vậy chả ai buồn nói chuyện với ai. Anh cũng nhận được điện thoại từ bệnh viện

-Đây là kết quả của xét nghiệm_vị bác sĩ đưa cho Anh tập giấy

............._Anh không nói gì từ từ bình thản mở ra xem

Có chút gì đó tuyệt vọng trong mắt nhỏ

-Tôi nghĩ cô nên nhập viện sớm_Bác sĩ

-Tôi còn bao lâu

-Nếu điều trị tốt có thể duy trì được 3 tháng_bác sĩ

-Không cần, tôi sẽ lấy thuốc nên h•y kê đơn giùm tôi_Anh

-Thuốc chỉ có thể cầm cự được trong thời gian ngắn, hoàn toàn không kéo dài -được thời gian_Bacb sĩ tỏ ra lo lắng cho cô gái trước mặt

-Cứ làm theo lời tôi nói_Anh vẫn vậy

-Được rồi nhưng cô càn phải kiểm tra thường xuyên

-Được_Anh nói rồi cầm tệp kết quả đi thẳng ra ngoài

Đi giữa dòng người tấp nập nhỏ thấy lạc lõng. Nhỏ suy nghĩ về số phận, cuộc đời mình rồi gia đình nhỏ sẽ ra sao khi nhỏ ra đi. Khi anh trai nhỏ chết, ba mẹ nhỏ đ• ng• quỵ, nếu bây giờ nhỏ cũng ra đi thì nhỏ phải làm sao. Và cả cái gia đình nhỏ bé kia nữa, nhỏ không biết sẽ phải đối mặt với Khánh và cả Quốc Hưng....Mọi suy nghĩ như đang gào thét trong tâm trí nhỏ

Nhỏ dừng chân trước cổng trường mầm non, lưỡng lự một lúc rồi nhỏ bước thẳng vào trong tìm lớp của Quốc Hưng

Từ cửa sổ nhìn vào thấy đứa con trai bé bỏng của mình đang vui chơi cùng bạn bè. Trái tim nhỏ như vỡ vụn từng giọt nước mắt lăn dài trên má, liệu có phải số phận đ• quá ác vs nhỏ k

Tan học Anh xin phép cô giáo nghỉ buổi chiều cho Hưng rồi cả hai mẹ con ra khỏi cổng trường

-Sao hôm nay mẹ đến đón con sớm thế_Hưng lém lỉnh

-Hỳ mẹ muốn cùng con đi ăn, chúng ta sẽ đi chơi con thích chứ_Anh cười

-Thật vậy sao ạ, thích quá à, nhưng chỉ hai mẹ con mình thôi sao còn ba nữa mà

-Ba bận nên chỉ hai mẹ con mình đi thôi

-tiếc quá, con muốn đi cùng hai người cơ_Hưng

-Để lần sau vậy, bây giờ chúng ta đi ăn rồi đi chơi, con muốn ăn gì_Anh

-Haha con thích ăn pizza và gà sau đó chúng ta đến công viên chơi_Hưng

-Ok, đi thôi

Sau đó hai mẹ con Anh tung tăng đi trên đường

Còn tại công ti nó

-“Cốc cốc cốc”

Mời vào_Nó bận rộn

.-..............Hắn mở cửa từ từ đi lại

-Sao anh lại ở đây_Nó hỏi ngạc nhiên

-Nhớ vợ nên đến thăm thôi_hắn cười ranh m•nh

-Thế sao_nó cười

-Uk, mà em ăn trưa chưa, mọi người đâu

-Chưa chờ Mai và Nhọc xong việc thì cùng đi_nó

-à mà hình như Minh và Mai có chuyện gì phải không_hắn

-Em không biết nhưng hình như là thế

-Gay thật họ có bao giờ như thế đâu

-Em cũng không giám hỏi nhiều_Nó

-Để anh thử hỏi xem sao_hắn

-Vâng

Phòng 907 khách sạn G.K

-Tình hình sao rồi_Lisa

-Tiến triển hơn chút_Merry

-Phải nhanh lên sắp phải để Anh rồi_lisa

-Nhưng chị........._Merry ngập ngừng

-Trời ạ làm gì có cơ hội tốt hơn chứ nhìn là biết họ “Chiến tranh lạnh’ một tuần -nay vậy mà chị chỉ gặp và nói chuyện

-Thật sự chị chả gây ấn tượng sâu sắc gì cả_lisa

-Chị mà không hành động nhanh chờ đến lúc họ làm lành rồi thì đừng nhờ em_lisa

-Bây giờ phải làm thế nào_Merry

-Uk, giờ chỉ còn cách..................._Lisa nói thầm vào tai Merry

-Cái gì, liệu có được không, chuyện này mà lọt ra ngoài thì chị biết làm sao_Merry

-Đừng lo em sẽ xử lí_Lisa cười

-Vậy vậy được rồi chị sẽ chuẩn bị luôn

Tối hôm đó:

Khoảng 8h30’ sau khi thu xếp xong công việc Mai nhanh chân trở về nhà. Sau khi nghe Lâm kể lại vụ hôm ở bar thấy mình có lỗi nên Mai định sẽ về nói rõ với Minh. Nhưng về đến nhà Minh vẫn chưa về. Điện thoại gọi không liên lạc được

Hiện tại Minh Minh vẫn đang ở khách sạn nhưng không phải ở trong phòng làm việc mà là trong bar của khách sạn cả tuần nay hôm nào Minh cũng vào đó uống xong mới về tất nhiên là luôn có Merry uống cùng

-Hôm nay anh lại uống à_Merru bước tới

-Uk_Minh khẽ gật đầu rồi uống tiếp

-Được rồi, em sẽ uống cùng anh, cạn li_Nhỏ cũng rót rượu ra cùng uống

-Được_Minh không phản ứng gì vì dù sao cũng quen rồi

-Sao anh không về nhà sớm_Merry

-Chưa muộn_Minh

- Hai người có vấn đề gì sao_Merry

.-.................._Minh không nói gì tiếp tục uống

-Nếu anh không muốn nói cũng được, rượu sẽ giúp chúng ta quên đi tất cả vậy hãy uống đi, say rồi có lrx sẽ dẽ chịu hơn_Merry

- Em nói đúng_MInh nhận lấy làm một hơi

1’...............30’ sau Minh bắt đầu thấy hoa mắt, chóng mặt

- Anh sao vậy_Merry cố tình

- Haha, hình như anh say thật rồi

Minh nói nhỏ dần rồi gục xuống bàn , cốc rượu nhỏ Merry đưa có thuốc ngủ trong đó

- Em xin lỗi thật sự em không còn cách nào khác, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc_Merry nói rồi cười thỏa mãn

- “Reng Reng”_Thông báo tin nhắn của Minh

Vì điện thoại nằm ngay trên bàn nên Merry mở ra đọc luôn

“Vợ yêu”-> Anh về nhà đi chúng ta cần nói chuyện_nội dung tin nhắn

- Hừ_Merry cười rồi bấm xóa luôn tin nhắn sau đó

125. Chương 118: Chúng Ta Li Hôn Đi_p1

Sáng sớm: phòng 907 Khách sạn G.K
Minh thức dậy từ từ mở mắt ra, 2 tay xoa xoa thái dương, đầu đau như búa bổ. Bất chợt giật mình minh nhận ra căn phòng lạ lẫm này. Lúc này Minh mới để ý bên cạnh là Merry vẫn đang ngủ, xung quanh quần áo lung tung bừa bộn

-  Um...._Merry từ từ mở mắt quay sang đã thấy ánh mắt lạ lùng của Minh’

-  Chuyện này là sao_Minh hỏi, thật sự Minh không thể nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra tối qua

-  Chuyện tối qua, anh thực sự không nhớ gì sao_Merry ngượng ngùng

-  Không_Minh: - Thật sự tôi......

-  Không sao đâu là do em tự nguyện mà, anh không cần phải lo gì đâu_Merry

-  Tôi...

------------------------------

Cả tối Mai không hề ngủ, vẫn ngồi lặng lẽ ở ghế sofa đợi Minh. Sự thất vọng, niềm tin trong nhỏ nhue sụp đổ hoàn toàn. hai mắt thâm quầng, gương mặt xanh xao. Cả tối qua nhỏ đã gọi điện cho Minh hàng chục lần nhưng đều không nhận được câu trả lời thay vào đó là những dòng “tút tút tút”

Khoảng hơn 7h Minh về đến nhà, hai người gặp nhau, hai con mắt nhìn về nhau nhưng nó vô hồn là lạnh lẽo

-  Tối qua anh đã đi đâu_Mai

-  Uk, a ở công ti_Minh trả lời qua loa

-  Uk_Mai định đứng lên nhưng sau đó lại ngồi phịch xuống, hai bàn chân của nhỏ tê cứng do ngồi quá lâu

-  Anh lên thay đồ rồi đi làm luôn_Minh nói rồi đi lên phòng cảm giác tội lỗi, hối hận bám lấy Minh. Minh sợ phải đối mặt với Mai

Sau khi Minh ra khỏi nhà, Mai lên phòng. Cầm chiếc áo sơ mi của Minh lên mùi nước hoa lạ và một vết son hồng mờ trên áo. Tự cười vào mặt mình Mai không biết là mình đã sai từ đâu hay hạnh phúc của họ đến quá dễ dàng nên không được sâu sắc

Cả ngày hôm đó Mai không đi làm, Minh thì không thể tập chung vào việc gì

Trong phòng, nó đi vào trên tay cầm một phong thư màu vàng

-  Có chuyện gì à_Mai

-  ừ, tao thấy có người gửi ày cái này_Nó nói rồi đưa cho Mai phong thư

-  Của ai thế_Mai

-  Không biết, không thấy ghi tên người gửi

-  Uk

-  Mở ra xem sao_nó

-  Uk_Mai nói rồi từ từ mở ra

-  Hình thư là một tệp ảnh_Mai nhìn bên ngoài

-  Ảnh gì thế_Nó

-  Chịu_Mai nói rồi lôi từ bên trong ra vài bức ảnh

-  “BỘP” Mai như không tin vào mắt mình. (Hình như ảnh trên gường của Minh và Merry ) tay nhỏ run run mắt ngấn nước ngồi phịch xuống ghế, mấy cái ảnh cũng rơi xuống bàn

-  .....Bình tĩnh đi, đầu tiên mày nên hỏi Minh, tao nghĩ Minh_nó lặng lẽ tới chỗ Mai vỗ vai

-  .....Đi đi tao muốn ở một mình một lúc_Mai

-  Nhưng..._nó

-  Tao không sao_Mai nói rồi nhặt mấy tấm ảnh trên bàn bỏ vào phong thư

-  Tao về đây_Mai

-  Ừ, về cẩn thận_nó lo lắng

-  Uk...._Mai nói rồi bỏ bộ ảnh vào phong thư vào túi rồi sau đó ra vêg

Đi được nửa đường nhỏ quay lại hướng đi thì không phải về nhà mà là tới Bar có lẽ nếu về nhà lúc này nhỏ sẽ phải quên đi, từ bỏ nhiều thứ

Mai vô tình gặp Huy Trần cùng đường vào bar

-  Anh cũng đến Bar giờ này sao_Mai

-  Uk, anh có chuyện buồn, còn em

-  Em cũng thế

-  Chúng ta cùng uống_Huy Trần

-  Ok

Cả Mai và Huy Trần đều bước vào trong

-  Anh uống gì để em gọi_Mai

-  Tùy loại nào cũng được_Huy

-  Uk_Mai nói rồi tiến lại phía quầy quản lí

Còn ở nhà, vì thấy có lỗi nên Minh không tài nào tập chung vào công việc được, hết giờ làm phóng thẳng về nhà, thế nhưng Mai vẫn chưa về, gọi cũng không liên lạc được. Định phóng đi tìm Mai nhưng do Thế Tài bị sốt nên Minh không đi được

-  Thằng bé không sao chứ_Minh hỏi bác sĩ

-  Vâng, chỉ bị sốt và cảm nhẹ thôi, cho cậu bé ăn no rồi uống thuốc thì sẽ không sao

-  Vâng cảm ơn bác sĩ

-  Uk vâng

Minh nói rồi tiễn bác sĩ ra cửa

-  Sao cô lại ở đây_Minh thấy nhỏ Merry đứng trước cửa nhà mình

-  Nhà anh có người bị bệnh sao?_Merry do Minh “bỏ” nên quan tâm đến tận nhà(Mặt dầy)

-  Không sao, cô về đi, vợ tôi không có nhà nên tôi không muốn người khác hiểu lầm

-  Em chỉ ghé qua một lúc thôi mà với lại không đòi hỏi gì nhiều đâu_Merry

-  Cô....._Minh định nói gì đấy

-  Thế Tài bị ốm sao, em có thể giúp vài việc rồi đi_Merry nói rồi tự động vào nhà

-  Sao cô biết con tôi bị ốm_Minh

-  Đơn giản vì vợ anh không có nhà mà bác sĩ lại đến chắc không phải anh bị mà là con trai anh_Merry

-  uk

-  Nhà anh không có người giúp việc ư_merry

-  Họ được nghỉ 2 ngày_Minh trả lời qua loa lạnh nhạt

-  Uk, thế bé ăn gì chưa, em biết nấu vài món

-  À....Uk chưa, tôi không biết nấu gì_Minh

-  Được rồi, nói em nghe thằng bé bị gì

-  Bị sốt và cúm_Minh dù không muốn nhỏ ở nhà Minh nhưng lúc này làm sao được, đành nhờ nhỏ ta chăm sóc

Khoảng hơn 11h

Tại Bar

-  Xem ra anh lại phải đưa em về rồi, uống nhiều thế_Huy Trần

-  Không cứ để em uống, em không muốn về đó, em không muốn chút nào_Mai nói, nhỏ đã say rồi

-  Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà, đừng uống như vậy không tốt cho sức khỏe đâu_Huy Trần

-  Uk không sao.....ực....ọc...ọe.._Mai vừa đưa cốc rượu lên miệng thì đã bị ói ra luôn (Kiểu say quá độ hiha)

-  Mai em không sao chứ_Huy TRần đỡ Mai

-  Không sao, không sao_Mai

-  Thôi em đừng uống nữa để anh đưa em về_Huy

-  Nếu anh không thích thì về trước

-  Uk thôi, anh sẽ ở lại

-  Hỳ........tốt_Mai

Toàn bộ cảnh này nếu người ngoài nhìn vào thì có thể đánh giá là “thân mật” đã lọt vào mắt một người, Lấy điện thoại chụp vài kiểu sinh động rồi bấm gọi cho ai đó:

-  Chị đây chị đang bận_Merry

-  Em có tin tốt cho chị_Lisa

-  Gì thế

-  Có việc vui ở Bar, em sẽ gửi ảnh qua cho chị_Lisa

-  Uk_Merry cúp máy rồi chờ ảnh của Lisa

Sau khi nhận được ảnh của Lisa nhỏ cười thỏa mãn thể hiện sự đểu cáng

-  Cô về đi, cũng muộn rồi_Minh lên phòng Thế Tài

-  Vâng em cũng đang chuẩn bị về, Thế Tài cũng hạ sốt rồi

-  Cảm ơn cô nhưng từ lần sau cô đừng đến đây như thế này nữa_Minh

-  Em biết rồi, à có cái này không biết có nên cho anh xem không_Merry

-  Cái gì thế

-  Là cái này_Merry nói rồi đưa ảnh Mai và Huy Trần cho Minh xem

-  “Hóa ra là đi cùng hắn ta”_đầu Minh như điên lên

-  Thôi em về trước

-  .............Minh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ

3h sáng Mai mới về đến nhà, Huy Trần đưa nhỏ về đến cổng rồi về luôn không như lần trước, do vẫn còn tỉnh nên nhỏ có thế tự mở cổng đi vào

Trên lan can ban công Minh đứng đó chứng kiến tất cả, tên này máu sôi sùng sục (Hơi quá chút)

-  “Tạch” khó khăn bước vào đến nhà bật được điện Mai hơi nheo mắt bước đi hơi loạng choạng, nhỏ uống rất nhiều nếu như mọi lần có thể nhỏ sẽ say không biết gì nhưng hôm nay nhỏ càng uống thì càng tỉnh, cảm giác thật khó chịu

-  Em đi đâu về_Minh không biết xuống sofa từ lúc nào

-  Bar_Mai đáp gọn nhẹ

-  Cô trả lời bình thản quá đấy, sao hôm nào cũng đến bar uống rượu cùng tên đó. Cô vui chứ, mối quan hệ của hai người đến đâu rồi_Minh quát lên tiến lại gần phía Mai

-  Hờ....._Mai bước qua mặt Minh, lúc đầu nhỏ định cho tên này một cái tát nhưng thôi nhỏ đau đầu lắm rồi

-  Thái độ đó là sao, tôi đang hỏi cô đó_Minh điên lên

-  Anh muốn sao_Mai lạnh nhạt

-  Quan hệ của hai người đã đi xa đến đâu rồi_Minh nói rồi nhém điện thoại của mình về phía Mai

Cầm điện thoại Minh lên nhìn lướt qua

“Ra là vậy”_Mai nghĩ

-  Tôi không muốn giải thích anh muốn nghĩ sao thì nghĩ

-  Vậy sao, nếu đã vậy sao cô không đi cùng hắn ta luôn đi còn về đây làm gì?_Minh quát lên

-  Anh muốn đuổi tôi, được vậy chúng ta giải quyết luôn cho xong_Mai nói rồi lấy tệp ảnh trong túi lôi ra nhém lên bàn

-  Anh nhìn đi, nhìn đi ảnh này đẹp hơn ảnh của anh có phải không_Mai quát lên

-  Sự thật

-  Thậm chí khi tận mắt nhìn những cái ảnh này tôi vẫn còn một chút lòng tin với anh, nhưng bây giờ thì hết rồi

-  Qua đêm không về nhà là như thế này đây_Mai cầm cái ảnh lên

-  Anh tưởng tôi là con ngu sao đã bao nhiêu lần tôi tin anh nhưng anh thì sao, suốt ngày ghen, ghen, ghen lòng tin của anh chỉ có thế thôi sao

-  Mai anh sai rồi, thật sự hôm đó

-  Không phải giải thích nhiều, Trước khi về nhà tôi từng có ý nghĩ sẽ giữ lại cái gia đình này nhưng bây giờ thì không muốn nữa. Chúng ta li hôn đi_Mai nói dù tim nhỏ tan nát, tình yêu của nhỏ không thay đổi nhưng lòng tin của nhỏ đã hoàn toàn vụn vỡ

126. Chương 119

-Chúng ta li hôn đi .-mai

-Anh xin lỗi thật sự hôm đó anh say không nhớ gì hết ,anh …..-Minh giải thích

-Thôi có lẽ chúng ta chưa hoàn toàn hiểu và tin tưởng lẫn nhau vậy nên …-Mai bỏ lửng câu

-Cho anh 1 cơ hội ,anh xin lỗi anh sẽ sửa .-Minh vội vàng nắm lấy tay Mai

-Tạm thời em sẽ chuyển ra ngoài ,em đã quá mệt mỏi ,cần có thời gian để hiểu được tất cả .-Mai nói rồi gạt tay Minh ra đi thẳng lên tầng

Đến sáng Mai sắp sếp đồ đạc vào vali rồi qua phòng Thế Tài

-Nhóc con khỏe rồi chứ .-Mai

-Tối qua mẹ đi đâu vậy ,con bị ốm .-Thế Tài làm mặt đáng yêu .

-Vậy sao mẹ xin lỗi .-Minh

-Hôm quá có cô rât xinh đến cô ấy còn nấu cháo ,cho con uống thuốc đấy mẹ ạ .-Thế tài ngây ngô

-Vậy à .-Mai thở dài

-Vâng nhưng con không thích cô ấy đâu con thích mẹ thôi ._THế tài

-Hôm nay mẹ sẽ đi công tác con ở nhà với bố nha .-Mai

-Không con muốn ở nhà với mẹ cơ .-Thế tài nững nịu

-Mẹ phải đi vì công việc mà .-Mai

-Mẹ sẽ về sớm chứ .-Thế tài

-Ừ chắc vậy .-mai

-Vậy được hỳ .-Thế tài

-Mẹ đi đây tạm biệt nhóc .-Mai nói rồi hôm nhẹ lên trán Thế tài

Minh đã đứng bên ngoài từ lúc nào mặt hơi buồn

Mai đi ra không nói gì

-Hôm qua thật sự không biết sao cô ta lại đến đây nhưng anh ….-Minh

-Tạm thời em sẽ ra ngoài vậy nên anh hãy chăm sóc thằng bé cẩn thận .-Mai nói rồi kéo vali xuống nhà

-Em ..không cần phải đi đâu cả ,người sai là anh vậy nên nếu phải ra đi thì anh mới là người phải ra đi .-Minh chạy theo kéo tay mai

-………-Mai không nói gì gạt tay rồi tiếp tục đi ra khỏi nhà

Minh nhìn theo bất lực

Nghe Minh kể lại nó lo lắng gọi điện hỏi thăm Mai

-Mày không sao chứ .-Nó

-Ừ ổn .-Mai

-Chuyện đó là thật à .-Nó

-Ừ /-Mai

-Gặp nhau chút đi .-Nó

-Cũng được đến nhà cũ của tao ,tạm thời tao sẽ ở đó ,tao cần suy nghĩ nhiều thứ ,cũng chưa biết phải làm thế nào .-Mai buồn

-Ukm cũng được .-Nó nói rồi cúp máy

-Chúng mày uống gì không .-Mai

-Thôi .-Bọn nó

-chuyện của mày tao đã nghe qua thật sự không tin nổi .-Ngọc

-Ừ thật không ngờ ,tao không tin Minh là người như thế .-Anh

-Tao không biết .-Mai

-Bây giờ mày tính sao tốt nhất nên nghĩ đến Thế tài .-ANh

-Tao chưa biết tao thấy mệt mỏi lắm muốn có thời gian để suy nghĩ .-Mai

-Ừ cũng được .-nó

-ukm Mà sao mày có vè mệt thế Anh .-Mai hỏi

-Ukm đúng đấy .-NGọc

-Không tao bình thường mà ,hyhy .-ANh

-Có thật không .-Nó

-Thật chắc tại hôm qua thức khuya .-ANh

-Nếu mệt thì nghỉ sớm đi .-Ngọc

-Ừ tao khỏe lắm mà .-ANh gượng cười

Còn Minh sau Khi Mai rời khỏi nhà thì rời khỏi nhà phóng thẳng đến khách sạn .Trên đường nhận được điện thoại của hắn

-Aloo

-Tao đây .-hắn

-ừ .-Minh

-Ổn không .-Hắn

-Không ổn lắm .-Minh

-Mày định thế nào .-Hắn

-Giải quyết rõ ràng .-Minh

-ừ thế làm đi không mất vợ đấy .-Hắn an tâm ,Minh luôn là người biết cách giải quyết mọi việc

-Ừ .-Minh cúp máy rồi tiếp tục lái xe

Tại Khách sạn K.S trước cửa phòng Merry

-“cốc cốc” –Minh gõ cửa

-“Cạch” Sao anh lại đến đây .-Merry tỏ ra ngạc nhiên

-Chúng ta cần nói chuyện rõ ,nói chuyện 1 chút được chứ .-Minh

-Vâng anh vào trong đi .-Merry

-Thôi khỏi lên phòng làm việc của tôi đi .-Minh nói rồi bước đi

-vâng cũng được .-Merry đóng cửa rồi bước theo Minh

-Cô ngồi đi .-Minh

-Vâng

-Ukm cô có thể giải thích về những tấm hình này .-Minh nói rồi đặt lên bàn 1 tệp ảnh của nhỏ và Minh ở trên giường

-Em …-Merrry cứng họng

-Tất cả chuyện này là do cô sắp xếp sao .-Minh

-Không phải thật sự là em không biết tại sao lại có những bức ảnh này .-Merry

-thôi việc này bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi .Tôi muốn nói 1 điều Chúng ta không hề cũng không thể có bất cứ quan hệ nào cả ,tôi là người đã có gia đình vậy nên cô hãy từ bỏ đi .-Minh

-Không chỉ cần anh dành cho em 1 chút tình cảm và 1 chút thời gian thôi cũng được .-Merry

-Không thể tôi xin lỗi nhưng tôi không làm được .-Minh

-…..

-Chuyện tối hôm đó thật sự chúng ta đã sảy ra chuyện gì ,tôi thật sự không nhớ gì cả ,có thể nói cho tôi biết .-Minh

-……………-Nhỏ vẫn không nói gì

-Thật sự chuyện tình cảm không thể gượng ép ,tôi tin cô nhất đĩnh sẽ tìm được 1 người đàn ông tốt .-Minh

-……..-merry không nói gì chạy thẳng ra ngoài

-Chị .-Lisa chạy theo

-Chị phải làm sao đây anh ấy hoàn toàn không có chút tình cảm nào với chị .-Merry

-Chị thật là …thôi bỏ đi chúng ta về ANh .-Lisa

-Nhưng chị ….-Mery

-Chị còn tiếc nuối gì nữa chúng ta đã làm đến vậy rồi mà ..-Lisa

.-Nhưng ……………

Cả 1 tuần ngày nào cũng như ngày nào Mai xin nghỉ nhốt mình trong phòng ,còn Minh ngày đi làm tối lại đứng chờ ở dưới cổng nhà Mai tới tậm nửa đêm

Chiều chủ nhật hôm đó không khí se lạnh mưa lất phất

Tại khách sạn

-Chị chuẩn bị xong chưa chúng ta sắp phải ra sân bay rồi .-lisa

-Ừ xong rồi nhưng em ra đó trước đi chị còn 1 chuyện cần giải quyết sẽ ra sau .-Mery

=-Ukm cũng được .-Lisa

Tại quán café

-Có chuyện gì mà cô lại hẹn gặp tôi .-Mai lạnh lùng hỏi

-Chị em …em thật sự xin lỗi .-Mery

-Tôi đến đây không phải để nghe cô xin lỗi có chuyện gì nói nhay đi tôi không có thời gian .-mai

-Em biết em đã sai em không nên phá gia đình chị nhưng trước khi rời khỏi đây em cần giải thích rõ với chị .-Merry

-Giải thích ư .-Mai

-Vâng Chuyện của em và anh Minh thật sự anh ấy chỉ coi em là bạn ,tình cảm đó chỉ 1 phía của em .anh ấy hoàn toàn không có tình cảm với em ,

-Sao cô lại nói với tôi chuyện này .-Mai

-Chuyện ở khách sạn ,em và anh ấy chưa có gì sảy ra cả ,tất cả là do em sắp đặt .-Merry

-Vậy sao cô còn nói với tôi .-Mai

-Em thấy có lỗi mới lại dù có cố gắng như thế nào em cúng không có được tình cảm của anh ấy .-Mery

-Điều cô nói là sự thật .-mai

Vâng ,dừ muộn nhưng em muốn xin lỗi chị ,bây giờ em đi đây .-Merry nói rồi cúi đầu xin lỗi ,sau đó thì kéo vali bước ra khỏi quán

-ukm .-Minh nhìn theo suy nghĩ gì đó

127. Chương 120: Tha Lỗi Cho Anh Nhé Vk!!!!!

Tối hôm đó trời bắt đầu mưa to hơn không khí cũng trở nên lạnh hơn. Mai ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ. Cũng như mọi hôm sau khi rời công ti Minh phóng xe đến cổng nhà Mai. Mặc mưa lớn Minh đội mưa đứng đợi ở cổng
1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng trôi qua Minh vẫn dầm mưa (sắp ngất, he). Mặc dù biết Minh ở dưới nhưng Mai vẫn muốn phạt thêm chút nữa song cơ bản cũng vì lòng thương chồng sau 3 tiếng từ trong nhà nhìn ra Mai quay đi cầm ô quay ra ngoài cổng

- Sao anh ở đây_Mai

- Anh xin lỗi_Minh

-................_Mai không nói gì

- Anh sai rồi vậy nên hãy tha thứ cho anh, một lần, chỉ một lần thôi_Minh

- Không thích_Mai nói miệng tủm tỉm

- Một lần thôi_Minh

- Vào trong đi_Mai nói rồi đi thẳng vào nhà

- Vậy là em đã tha thứ cho anh_Minh

- Ai bảo thế, chỉ là không muốn có người chết trước cổng thôi_Mai

- Hỳ_Minh cười

- Nếu không muốn bị cảm thì anh vào thay đồ đo_Mai

- Anh biết rồi_Minh nói rồi đi vào trong còn Mai ngồi xem Tv

Một lúc sau Minh trong bộ quần áo thể thao đi ra với bộ mặt nhe nhửn

- Chúng ta về nhà đi_Minh lại gần chỗ Mai

- Để mai đi_Mai tỉnh bơ

- Không được, Thế Tài phải làm sao?_Minh

- Anh về trước đi_Mai

- Không được_Minh

- Haha_Mai cười lớn

- Uk, nếu em không về thì anh cũng không về đâu

- Bực mình thật đấy_Mai

- Kệ

- Uk

- Về nhé_Minh

- Ừ_Mai

Sau khi thu dọn đồ đạc Minh và Mai cùng về nhà

128. Chương 121: Chống Chọi Bệnh Tật:

Sức khỏe của Mai ngày càng yếu hầu như ngày nào cơn đau cũng tái phát. Số lần dùng thuốc giảm đau đều tăng lên, một tuần qua nhỏ luôn giành thới gian vui chơi cùng gia đình và bạn bè
- Vợ hôm nay em đi làm không_Khánh

- Có_Anh lạnh nhạt đáp rồi đi thẳng ra cổng, hành động này làm tất cả hơi bị ngạc nhiên vì Anh chưa bao giờ như vậy

Trên xe, nhỏ lái xe đến bệnh viện

- Bệnh tình của tôi sao rồi_Anh

- Đang xấu đi, nếu như cô nhập viện sớm có thể thay tủy nếu như có tủy thích hợp

- Tỉ lệ thành công là bao nhiêu_Anh

- Tầm 5 đến 10%_bác sĩ

- Tôi sẽ tiếp tục đến khám và uống thuốc. Cảm ơn bác sĩ_Anh cúi đầu chào rồi đi ra

Ra đến cửa Anh bất ngờ gặp Anh Thắng

- Anh_Thắng gọi khi thấy Anh đi ra từ khoa ung thư

- Anh, sao anh lại ở đây_Anh

- Anh đư bọn đàn em vào băng bó_Thắng

- Vậy ạ_Anh

- Ừ mà sao em......Không lẽ em bị bệnh_Thắng lo lắng

- Hả...không.....à phải_Anh chối nhưng suy nghĩ gì đó nên thú thật

- Thật hả, em bị gì, có nghiêm trọng không, anh nhìn em yếu lắm_Thắng

- Chúng ta đi chỗ khác nói_Anh

- Được rồi_Sau đó Thắng và Anh vào một quán nước nhỏ gần đấy

- Em bị ung thư tủy_Anh nói mặt buồn

- Gì cơ....Không phải chứ_Thắng sốc

- Đúng vậy, giai đoạn cuối rồi, bác sĩ bảo em có thể sống được ba tháng nữa_Anh

- Không thể nào.....em nhập viện đi có thể phẫu thuật thay tủy được mà_Thắng

- Tỉ lệ thành công là 5%, chưa có tủy thích hợp em không muốn những ngày còn lại phải sống trong viện_Anh

- Khánh biết chưa_Thắng

- Chưa và cũng không nên cho anh ấy biết_Anh

- Tại sao, nhất định phải cho cậu ấy biết_Thắng

- Đừng, em không muốn anh ấy chứng kiến em chết, chắc chắn anh ấy sẽ bị trầm cảm sau cái chết của em_Anh

- Nhưng...

- Thà cư để anh ấy ghét em, hận em còn hơn là để anh ấy đau khổ suốt đời_Anh

- Bây giờ em định thế nào_Thắng

- Em sắp hết thời gian rồi, anh hãy giúp em, cầu xin anh_Anh

- Sao em lại nói thế, em muốn anh giúp gì cứ nói đi_Thắng

- Em muốn dựng lên một màn kịch anh giúp em được chứ_Anh

- Chuyện này_Thắng do dự

- Hãy giúp em_Anh

- Thôi được_Thắng

Những ngày sau đó Anh bắt đầu có biểu nhiện lạnh nhạt với Khánh. Hầu như nhỏ không quan tâm đến gia đình nữa. Đi sớm về khuya, hầu như ngày nào cũng đến Bar xong mới về nhà. Thấy vậy Khánh hỏi

- Dọa này em bận lắm à_Khánh

- Uk_Anh gật đầu nhẹ

- Em đừng làm việc quá sức, không tốt đâu

- Uk_Anh nói nhỏ

- Muộn rồi em đi ngủ đi_Khánh bực vì thái độ của Anh, rời bàn làm việc đi ra ngoài

Sau khi Khánh ra ngoài Anh tiến lại phía laptop của Khánh bấm bấm gì đó rồi nhắn tin cho Thắng (Nhỏ nhìn lịch tiếp khách của Khánh)

ND tin nhắn: 2h00 tại khách sạn Gra-Sun)

129. Chương 122: Một Màn Kịch Hoàn Hảo

-Hôm nay anh đi gặp đối tác chắc sẽ về muộn .-Khánh

-Uk .-Anh khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong bếp ,hành động của Anh làm cho Khánh khó hiểu và cũng khó chịu

Tối hôm đó tại khách sạn Gra-sun

Khỏng 10’00 tối sau khi kí xong hợp đồng với đối tác Khánh cũng đoàn nhân viên đi ra

-GĐ chúng ta về luôn chứ ạ .-Thư kí

-Uk .-Khánh gật đầu quay ra định về thì gặp ngay cảnh vợ mình vào khách sạn cùng người con trai khác

Hình ảnh thâm mật của Anh và Người con trai đó làm cho Khánh chết đứng bàng hoàng

-GĐ anh sao vậy .-Nhân viên thấy lạ

-Uk …về trước .-Khánh lạnh lùng thay đổi thái độ 360” làm cho nhân viên nhạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra

-Vâng .-

Sauk hi đoàn nhân viên đi khuất Khánh Từ từ bước lại gần phòng mà Anh và người đàn ông đó đi vào .Đạng chết lặng bên ngoài , Khánh sợ ,sợ phải đối mặt với chuyện mà chưa bao giờ nghĩ tới ,sợ phải chứng kiến ………….

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt Khánh lấy hết can đảm gõ cửa

-“cốc cốc “ .-khánh gõ vào cửa

-…………..-in lặng bên trong không có động tĩnh gì cả

-“cốc cốc ,cốc: tiếng gõ của Khánh dường như dồn dập hơn mãnh liệt hơn

-………….-đáp lại vẫn là sự im lặng đến lạ lùng

-“cốc cốc cốc” Khánh như xả giận lên cánh cửa

-“cạch” có chuyện gì vậy .-Thắng mở cửa ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh.,trên người Thắng chỉ có 1 chiếc khăn tắm to che người

-Hả Khánh sao cậu lại ở đây .-Thắng tiếp đáp lại cái nhìn đầy lửa của Khánh

-Sao anh lại hốt hoảng vậy chứ gặp tôi anh ngạc nhiên vậy sao ,hay là có gì trong đó .-Khánh nói rồi đẩy thắng ra đi thẳng vào trong

-Không được cậu không thể vào .-Thắng nói định cản Khánh nhưng Khánh đã vào trong và đúng lúc ANh đi ra

-Ai đến vậy anh .-……………hả ……-Anh bước ra từ phòng tắm trên người 1 bộ váy ngủ nhìn thấy Khánh cố tỏ ra hốt hoảng

-………….-Khánh không nói gì nhhinf mọi thứ xung quang bằng con mắt kinh bỉ họ đang làm gì sau lưng anh thế nhày …nực cười

-Sao….sao ..saoanh lại ở đâu .-ANh run run

-Cô nghĩ tôi ở đây ,à nếu giờ tôi ở nhà thì làm sao chứng kiến được cảnh này chứ .-Khánh lạnh lùng

-Thật ra không như cậu nghĩ đâu …chỉ là hiểu nhầm .-Thắng nói rồi lại phía Anh đối diện với Khánh

-ANh câm mồn cho tôi .-Khánh tức giận tiến lại nắm cổ áo Thắng lên

-cậu .-Thắng

-“Bốp” Khánh tức giận thẳng tay đấm thẳng vào mặt Thắng

-Tôi xin lỗi .-Thắng

-Anh đang làm gì vậy đừng có cái gì cũng dung đến cái đấm .-ANh giả vời bênh Thắng điều này càng làm cho Khánh phát điên

-Cô câm mồn vào đi cô nói làm tôi phải ớn ,từ bao giờ cô trỏ thành con người như thế ….giả tạo đáng kinh tởm .-Khánh

-Tôi ..-ANh

-Cô và anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tối ,từ bây giờ tôi và cô coi như chấm hết ,không cần cô chúng tôi vẫn có thể sống được .-Khánh nói rồi bỏ ra ngoài Khánh như điên phóng xe phi ầm ầm ngoài đường rồi phóng vào bar

_Hic hic .-Anh ngục dưới sàn khóc nức nở

-Em bình tĩnh đi ,bây giờ quay lại vẫn kịp đấy .-Thắng

-Không em đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao bây giờ em đau thế ,em sắp không chịu được nữa rồi .-Anh nói trong nước mắt

-Cố gắng lên .-Thắng an ủi

-uk .-Anh nói rồi ngất lịm đi

-ANh …an hem không sao chứ .-Thắng nói rồi dìu ANh lên giường gọi điện cho bác sĩ

1 lúc sau bác sĩ đến

-Cô ấy không sao chứ .-Thắng

-Ukm sức khỏe đang đi xuống tình trạng ngày càng nghiêm trọng cần nhập viện ngay .-Bác sĩ

-Vâng ,nhưng bây giờ bs cứ kê đơn thuốc tôi sẽ thuyết phục cô ấy vào viện sớm .-Thắng

-Ukm được .-Bs

Tại bar KFX

Bọn hắn đang ngồi chời bời thì Khánh đến mặt hằm hằm khó coi

-Sao thế .-hắn

=có chuyện gì à .-Nó

-Mang rượu ra đây đừng nói nhiều .-Khánh lạnh lùng

-Ừ đây nhưng mà chuyện gì sảy ra với mày thế .-Minh

-Không cần biết .-Khánh nói rồi rót rượu uống như điên

-Không ổn rồi kể nhanh .-Đồng thanh

-Đừng uống nữa kễ đã dù gì chúng ta cũng là bạn mà .-Hắn

-Muốn nghe .-Khánh

-Ừ .-tất cả dồng thanh gật đầu

-Chằng nhay ho gì đâu .-Khánh tự cười vào mặt mình

->>>….-tất cả im lặng chờ đợi Khánh kể

->………………………-khánh kể lại ọi người nghe

-Hả ..-đồng loạt tất cả ngạc nhiên không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

-sao sao sao .ui không tin được –Nó

-Chuyện này là thậy á ,mày không bị sốt đấy chứ .-Minh

-Cả tuần nay tao chịu đựng thái độ lạnh nhạt của nhỏ mà không hiểu lí do tại sao ,cả 1 tuần ngày nào cũng đi sớm về khuya không lo 1 chút cho gia đình .-Khánh nói sót xa

-ANh thắng và Ngọc không phải là người như thế hay là .-Ngọc

-………………-Không ai nói gì nữa chỉ nhìn Khánh anh đang suy sụp hoàn toàn

-Chúng ta về thôi .-hắn

-ukm cũng muộn rồi ,thế còn khánh .-Nó

-Kệ nó đi cứ cho nó uống quậy phá cho nó thoải mái .-Minh

-ukm

-Tao có gọi cho ANh và thắng nhưng không được ,chuyện gì đang sảy ra thế không biết .-Mai

--Dạo này nhiều chuyện sảy ra thật đấy ,thôi về chuyện gì rồi giải quyết sau .

-ukm

130. Chương 123

Đêm đó Khánh không về nhà tên này uống rượu như uống nước ,gây gổ đanh nhau trong bar .Đến khoảng hơn 4 giờ sáng bọn đàn em mới đưa Khánh về nhà trong tình trạng say sỉn không biết gì quần áo sộc sệch trên người đầy vết thương

Cả đêm đó Anh cũng không về nhà Khoảng hơn 6 giờ sáng Thắng đưa Anh về đến cổng sau đó đợi ở ngoài

Vào nhà trong can mắt soi mói của những người làm Anh không nói gì từng bước lên phòng

:”cạch” Mở cửa vào phòng ,Khánh vẫn đang nằm ngủ trên giường quần áo lung tung beng ,trong phòng nồng nặc mùi rượu .Nhỏ đứng nhìn Khánh 1 lúc ,cố không cho nước mắt tuôn ra .Nhỏ biết Khánh đang đau khổ vô cùng nhưng nhỏ cũng không khá hơn ,để quyết định làm như vậy nhỏ đã rất khó khắn .Nhỏ muốn Khánh tập quên nhỏ đi không muốn Khánh đau khổ vì cái chết của nhỏ suốt đời

Bước đến tủ quần áo nhỏ kéo vali ra rồi thu xếp quần áo của mình vào .Xông nhỏ bước đến bàn làm việc đặt 1 tờ giấy lên bàn rồi ngồi xuống chần chừ không muốn viết

“ĐƠN XIN LY HÔN” Sau 1 hồi chần chừ đấu trang tư tưởng Anh quyết định kí từng chữ vào đơn ,nước mắt nhỏ lăn dài trên má ,có lẽ quyết định của nhỏ là cả 2 đau nhưng nó sẽ tốt hơn cho sau này .Bỏ lại chiếc nhẫn cưới ở đó Quay lưng bước đi nhỏ đau cả về tinh thần và thể xác

Khánh chưa ngủ biết ANh về nhưng lại không giám mở mắt ra để đối mặt hay nói chính xác là không đủ can đảm để níu giữ ANh lại .Cứ nghĩ đến cảnh Anh và Thắng trong khách sạn là Khánh như muốn phát điên

Anh bước qua phòng Quốc Hưng ,Thằng bé vẫn đang ngủ bên cạnh là 1 đống đồ chới ,mìn cười anh lại gần khẽ xoa đầu nhóc

“Mẹ xin lỗi ,mẹ xin lỗi con rất nhiều con trai ạ ,nhưng mẹ không còn cách nào khác ,đừng tha thứ ẹ ,2 bố con nhất định phải sống tốt” suy nghĩ của ANh

Hôn nhẹ vào má Hưng rồi anh nhìn lại xung quanh ngôi nhà cảm giác liến tiếc ,và tìm lại gi nhớ những kỉ niệm đẹp

Khánh ở trên nhìn Anh đi xuống nhà

“em định rời bỏ anh thật sao .Từ bao giờ em đã hết yêu anh ,từ bao giờ em cam tâm từ bỏ gia đình ,từ bao giờ em …….” Hằng vạn câu hỏi đang gào thét trong tâm trí của Khánh ,Khánh quay mặt bỏ vào phòng ,Khánh buông xuông dù chỉ là 1 lần Khánh cũng muốn chết đi 1 lúc ,1 lúc thôi cho Khánh quên đi cái thực tài đau xót này .Dừng lại ở bàn việc Khánh lại chết đứng tim Khánh như tan nát khi nhìn dòng chữ ĐƠN XIN LY HÔN ở trên bàn cùng với chiếc nhẫn cưới .Khánh cười chua chát .Anh kéo vali đi rồi lên xe của Tyhawngs trong sự bàn tán này nọ của những người làm

“1 câu thôi EM XIN LỖI” ANh nhìn lại nước mắt lại rơi

Tại nhà hắn nó

-Anh nghĩ xem chuyện này là sao ,sao người đó có thể ngoại tình được chứ ,em không tin họ là người như thế ,.-Nó chống cằm suy nghĩ

-ANh cũng nghĩ thế vợ ạ ,.-Hắn cười

-Em mong đó chỉ là hiểu nhầm và mọi chuyễn sẽ bình thường trở lại ,,em đau đầu về mấy chuyện như thế này quá rồi .-Nó

-Ukm anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

-Ờ ờ .-Nó gật gù dán mắt vào tệp tài liệu

-Này vk em mà giám léng phéng với thằng nào thì đừng trách anh .-hắn đùa mặt gian gian

-Còn phải xem .-Nó cũng đùa lại mặt gian hơn (cặp gian mà lại )

-Thái độ anh làm sao hả .-hắn tức

-Hời hợt .-Nó cười

-Hời hợt hồi nào .-Hắn tỉnh bơ mặt gian vô đối tiến lịa sát nó

-Mén ra đằng kia nóng qua .-nó đánh trống lẳng tự nhận mình ngu

-Ấm mà .-hắn gian hơn

-Này .-nó quay sang chỗ hắn lừ mắt

Không để nó kịp phản ứng hắn bất ngờ đặt nụ hôn lên môi nó 1 nụ hôn ấp áp mãnh liệt chứng tỏ tình yêu của hắn dành cho nó .Đang thắm thiết bống điện thoại hắn rung lên (phá đám )

-Ai mà gọi giờ này vô duyên dữ vậy .-hắn bực dọc lôi điện thaoij trong túi ra

Nó thì quay lại đống tài liệu

-Aloo có gì mà gọi giờ này ,.-hắn nói với giọng tức tối

-ở công ti sảy ra chuyện thhuwa chủ thịch .-Min thư kí (nhỏ này đúng là giỏi phá đám )

-Truyện gì .-hắn lạnh lùng

-1 số thông tin của công ti bị rò rỉ ra ngoài .-Min

-Được rồi tôi đến ngay .-hắn

-Có chuyện gì vậy anh ,-Nó quay sang

-Công ty chó việc anh phải đến gấp ,gặp vợ yêu sau .-hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán nó rồi cầm điện thoại đi ra ngoài

-ANh đi cẩn thận .-nó nói theo

Tại công ty sau khi gọi cho hắn nhỏ bấm bấm tìm ai đó rồi gọi .Dạo này mọi thông tin lịch trình của hắn nhỏ đều báo cho ai đó ,Số thông tin bị rò rỉ cũng do nhỏ bí mật tung ra

131. Chương 124

Giới thiệu nhân vật ( 2 nhân vật bí ẩn từng xuất hiện trong nhứng chap trước )
-Nguyễn Thu Trang .-23 tuối giáo viên mầm non em gái của Nguyên Khánh Duy (kẻ bị Ngọc giết trong phần 1 )

-Cảnh Long Vũ 30 tuổi là anh cùng cha khác mẹ với Cảnh Ngọc Linh ( chắc ai cũng biết rồi ) hiện là giám đốc 1 công ti thời trang nhỏ ở Việt Nam

Tại công ti của Cảnh Long Vũ

-Anh bao giờ chúng ta hành động ,chờ lâu quá rồi ,chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ rồi sao .-Trang

-Ukm cứ đợi đi cần 1 thời gian nữa .-Vũ

-MÀ anh định vì nhỏ Thư kí đó mà tha cho hắn ta sao .-Trang

-Tất nhiên là không rồi ,anh chỉ lợi dụng cô ta thôi ,tên đó là nguyên nhân lớn nhất kiến em gái anh bị như vậy làm sao mà tha được .-Vũ nham hiểm

-Nhưng nhỏ ta phải làm sao /.-Trang

-Phải Câm khi chuyện này kết thúc .-Vũ

-Ukm vậy em yên tâm rồi

Đang nói chuyện thì điện thoại Vũ reo lên

-Alo .-Vũ

-Chào anh ,tôi rất tiếc khi phải thông báo tin này ,Cô Cảnh Ngọc Linh đã ra đi vào sáng nay ,tim cô ấy hoàn toàn ngừng đập ,thành thật chia buồn chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được .-Bác sĩ

-Cái gì …-Vũ quát lên rồi nhém thẳng điện thoại vào tường

-Anh sao vậy đã sảy ra chuyện gì .-Trang hốt hoảng

-Linh ….nso chết rồi .-Vũ

-Hả chuyện gì đã sảy ra thế .-Trang

-Anh không biết .anh phải sang đó .-Vũ

Vâng anh cứ đi bên này em sẽ sử lí .-Trang

-Ừ nhất định lúc về anh sẽ tận tay giết 2 người đó .-Vũ

-Vâng .-Trang

Ngay sau đó Vũ đặt vé máy bay sang ANh còn nhỏ Trang ở lại

Tại công ti hắn trong phòng làm việc

-Cô làm ăn cái kiểu gì mà số giấy tờ đó truyền ra ngoài được thế hả .-Hắn bực bội

-Dạ thưa sếp rõ rang tôi đã bảo mật số giấy tờ đó nhưng không biết tại sao lại bị tung là ngoài .-Min

-Tôi cho cô 1 tuần nêu không thu xếp được thì chuẩn bị nộp đơn xin thôi việc .-Hắn

-Vâng tôi làm ngay .-nhỏ Min nói rồi lui ra ,hắn lại bù đầu trong đống tài liệu sổ sách

Tại Anh

-Sau khi hỏa tang xác nhỏ Linh xong ,Vũ thu xếp vào trại giam thăm ba mình

-Dạo này ba khỏe chứ ạ .-Vũ

-Ừ ta vẫn ổn con sao rồi .-ông

-Ukm con khỏe …nhưng Linh ra đi rồi .-Vũ

-Con nói gì cơ .-Ông ngạc nhiên sốc

-Nó đã ra đi 2 ngày trước tại bệnh viện .-Vũ

-Trời ơi .-Ông đau khổ

-Ba đừng lo tăng lễ con đã lo hết rồi .-Vũ

-Cám ơn con .-Ông

=Không có gì ,dù nó không phải em ruột con nhưng dù gì chũng chung dòng máu ,con sẽ không để nó phải chịu thiệt thòi đâu .-Vũ

-Con …con định làm gì .-ông

-Con sẽ trả thù cho em l,-Vũ

-Đừng ta không muốn ,nó đã phải chịu như vậy rồi ,con không được làm vậy ,ta chỉ cong mình con ,thế nên hãy sống tốt đợi 1 năm nữa tar a tù chúng ta sẽ đoàn tụ chúng ta sẽ bắt đầu lại .-ông

-Vâng ,nhưng thù của em và chủa pa nhất định con sẽ trả ,con nhất định sẽ thành công nên pa đừng lo lắng quá lo lắng hãy giứu gìn sức khỏe .-Vũ

-Không đừng đừng trả thù là chúng ta đã sai đừng trách họ .-Ông

-Con chào pa .con sẽ đến thăm bas au .-Vũ nói rồi cúi chào .-

-Con à không ….-Ông gọi theo trong vô vọng người con trai này đã hoàn toàn lạc lối rồi

132. Chương 125

- Em đi đâu vậy, sức khỏe em đang yếu đấy_Thắng

- Em không sao, chỉ đi dạo thay đổi không khí một chút thôi, ở nhà xuốt cũng chán_Anh

- UK, hay để anh đưa em đi_thắng

- Thôi, không cần anh cứ đi làm đi, à mà họ không làm khó anh chứ

- Uk, có hơi nhưng anh không trả lời

- Vâng_Anh nói rồi buồn bã rời khỏi nhà

Bắt taxi tới trường mần non, Anh đứng ở một góc khuất chờ đợi

Một lúc sau xe của Khánh đứng lại, hưng và Khánh bước ra

- Tạm biệt ba_Hưng chào mặt hơi buồn

- Uk, tạm biệt_Khánh cười buồn

- Ba, mẹ đâu_Hưng

- Hả_Khánh bất ngờ, lúng túng

- Sao mẹ không ở nhà, mẹ đi đâu thế?_

- À, mẹ.....Công ti có việc_Khánh ngập ngừng

- Sao mẹ không gọi cho con, con nhớ mẹ_Hưng

- Uk, con về học ngoan đi rồi .....mẹ sẽ về_Khánh cố nói hết dù cổ họng ngẹn ứa

- Vâng tạm biệt ba_Hưng nói rồi chạy vào

- Uk, tạm biệt con_Khánh nói rồi lên xe phóng xe đi

Gần đó Anh cố gắng nén nước mắt đừng tuôn ra, thật đau khổ xót xa khi phải chứng kiến cảnh này. Nhưng dù đau khổ thế nào chăng nữa nhỏ vẫn cố gắng chịu đựng và âm thầm dõi theo ba con Hưng

Tối hôm đó để tránh mọi người nghi ngờ Anh cùng Thắng đến bar. Nhỏ trang điểm khá kĩ (Đậm) để giấu đi sự mệt mỏi trên khuân mặt. Thật khó để đối mặt với mọi người

Tại bar NiLa

- Anh vào trong xem tình hình của bar em muốn vào cùng không?_Thắng

- Thôi anh vào đi, em ở ngoài này thôi_Anh

- Uk, anh sẽ ra ngay_Thắng nói rồi đi vào trong

- Vâng_Anh gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi ình

Ngọc, Khánh, Quân và nó đang nói chuyện trong bar

- Này, là anh phải không?_Ngọc

- Ừ, đúng_Nó

- ........._Khánh không nói gì hướng mắt về phía Anh

- Tao phải nói chuyện với nó_Ngọc

- Chờ tao_Nó và Ngọc nói rồi tiến về chỗ Anh

- Mày có sao không_Quân

- Không sao_Khánh nói rồi bỏ chỗ ngồi của mình ra sàn nhảy

Chỗ Anh

- Sao mày lại làm thế_Nó không hỏi han gì “Phi” vào hỏi luôn

- Chúng mày định tra hỏi tao_Anh thờ ơ đáp

- Phải_ngọc

- Tao không có hứng trả lời_Anh

- Tao không ngờ mày lại như vậy, mày có thật là đứa bạn lau nay của tao không_Ngọc

- Tùy mày nghĩ_Anh

- Sao mày lại đi cùng Thắng đến đây, mày có biết Khánh đang ở đây không _nó

- Li hôn rồi, liên quan gì_Anh lạnh tanh

- ..................Nó bó tay với con bạn không nói được câu gì, kéo Ngọc đi vào

Sau khi Ngọc và nó dời đi, Anh hướng ánh mắt tìm Khánh

Dừng lại ở sàn nhảy khánh đang rất “Sung” với mấy em xinh tươi, có những hành động rất thân mật

- Em không sao chứ_Thắng

- Không, em đã chuẩn bị tinh thần rồi

- Về thôi_Thắng

- Anh xong rồi à_Anh

- Ừ, chúng ta về thôi, em cần được nghỉ ngơi

- Vâng

Anh và Thắng ra về, Khánh tuy “tung tăng” trên sần nhưng vẫn để ý tới Anh

133. Chương 126: Bắt Cóc

Sân bay Nội Bài
- Anh_Thu Trang gọi

- uk, em ổn chứ_Vũ

- Vâng_Trang

- Chúng ta sẽ hành động giải quyết trong đêm nay, em hãy chuẩn bị đi_Vũ

- Sao gấp thế anh_Trang

- Uk, họ đang mất cảnh giác chúng ta phải đánh lẻ

- Vâng, em sẽ đến trường, anh chuẩn bị đi

- ừ

---------------------------------------------

- Alo_Nó đang trên đường tới đón Huy thì hắn gọi

- Anh đây, em đang ở đâu_Hắn

- Uk, em đang đến trường đón con

- Thế à, anh sẽ vào Tp. Hồ Chí Minh chắc mai mới về được_Hắn

- Thế à, cũng được anh đi cẩn thận_nó

- Uk, anh biết rồi_hắn

- Vâng_Nó nói rồi cup máy tiếp tục đến đón Huy

Tại trường

- Cô nói gì_nó ngạc nhiên

- Huy đã cùng cô giáo chủ nhiệm về từ trưa rồi mà_Hiệu trưởng

- Không hề

- Sao lại có chuyện này, giáo viên nói lại với chúng tôi là cháu Huy và Minh Thư về gặp hai bên gia đình có việc bận nên không đến đón được nên đã nhờ cô ấy_Hiệu trưởng lo lắng

- Không có chuyện đó, chúng tôi không hề nhờ

- Chúng tôi cũng không rõ nhưng cô giáo đã đưa hai em về từ trưa rồi, chúng tôi cũng đã liên lạc nhưng cô ấy không nghe máy_hiệu trưởng

- Là sao

- Vừa rồi, phụ huynh của cháu Thư cũng đến đón chúng tôi đã liên lạc nhưng không được

- Cho tôi số điện thoại và địa chỉ của cô giáo_nó hoang mang

- Vâng đây_Hiệu trưởng

- Xin phép_nó chào rồi vội vàng phóng đi

Đường XX số nhà XX

“ Kính Koong”_Nó bấm chuông

- Ai vậy_một bà lão ra mở cửa

- Dạ cho cháu hỏi, có cô giáo Trang ở nhà không ạ_nó

- Hừ, hôm nay là ngày gì mà nhiều người đến hỏi cô ta thế_bà lão đó

- Là sao ạ_nó

- Cô ta đã trả nhà sáng nay rồi, vừa nãy cũng có một cô gái trẻ đến hỏi như cô_bà lão kể lại

- Vâng cảm ơn bà_nó chào rồi vội vàng rời khỏi đó

Trên xe nó bấm máy gọi cho hắn và Ngọc nhưng không được (Hắn thì đã lên máy bay còn Ngọc thì không hiểu tại sao)

Sau đó nò gọi cho Quân

- Alo_Quân

- Ngọc và Thư về chưa _nó lo lắng

- Chưa sao thế_Quân

- Có chuyện rồi, họ mất tích cả Thư và Huy đều được cô giáo đưa đi từ trưa không liên lạc được_nó

- Thật sao_Quân hốt hoảng

- Ừ....tôi sẽ liên lạc sau, cậu đến bar của tôi nói Su chuẩn bị mọi trường hợp xảy ra

- Tôi biết rồi

- Uk

Tắt máy nó nhận được một tin nhắn hình kèm theo một tin nhắn kí tự với nội dung

“ Con trai cô đang nằm trong tay chúng tôi, muốn cứu thì đi một mình đến khu nhà XX đường XYX kèm theo tin nhắn đó là bức hình Gia Huy bị trói nhằng nhịt ngủ trên sàn nhà

Nó bắt đầu căng thẳng linh cẩm của nó chưa bao giờ sai

Nó nhắn tin cho Hắn, Su và Quân sau đó thì lái xe đến chỗ hẹn.

134. Chương 127:nguy Hiểm_định Mệnh (p1)

Tại một căn nhà hoang bụi bặm nó dừng xe rồi tiến thẳng vào trong
“Cạch” nó đẩy cánh cửa gỗ gỗ ra bên trong tối om, mạng nhện chăng chằng chịt, mùi ẩm ướt mốc bốc lên vô cùng khó chịu

“Tạch”Nó bật công tắc điện lên

- Ngọc_Nó gọi khi thấy Ngọc bị trói, chân tay miệng bị bịt kín gục ở góc

nhà

- Um...um...um_Ngọc cố gắng dẫy dụa muốn nói điều gì đó

- Mày sao vậy, muốn nói gì_Nó định chạy lại chỗ Ngọc thì

“Xập”....đoàng “_Có người đóng cửa đồng thời Vũ và Trang bước ra trên tay cầm khẩu súng

Nó lùi lại

- Các người muốn gì_Nó lạnh lùng

- Trả thù_Vũ

- Tôi và các người vốn không thù không oán_Nó

- Không sao, có đấy_Trang

- Chính cô đã giết chết em gái tôi_Vũ

- Em gái........là ai........_nó nheo mày

- Cảnh Ngọc Linh

- hờ, thật vô lí cái chết là do cô ta tự tìm đến đâu phải do tôi_Nó

- Mày câm mồm vào đi, nếu không phải tại mày thì em tao đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay_Vũ quát lên

- Bây giờ mày muốn gì_nó thẳng thắn

- Mạng trả mạng_Vũ

- Được thôi, tôi muốn nhìn thấy con mình_nó

- Tất nhiên là được, coi như là quà tặng ày trước khi chết

Sau đó nhỏ Trang cầm điện thoại lên mở đoạn video được chuyển đến từ camera cho nó và Ngọc xem

Huy và Thư được nhốt trong căn phòng kín xung quanh bừa bãi lộn xộn

- Thấy rồi chứ, nếu mày cam tâm chịu trói tao sẽ tha cho hai đứa nó

- Được thôi_Nó thản nhiên và đưa hai tay ra

- Mày đừng có làm liều, nên nhớ chỉ cần tao chết thì con mày cũng chết_Vũ nói rồi tiến gần đến nó

- Tao không bỉ ổi như mày_nó

- “Cạch” Tên Vũ lấy còng số tám còng tay nó lại rồi kéo lại đến gần chỗ Ngọc, còng mọt bên còn lại vào cửa sổ

- Bây giờ chỉ cần nam chính đến là sẽ đủ bộ

- Mày có sao không?_nó hỏi Ngọc

- ......._Ngọc lắc đầu

- Chúng ta đã quá sơ xuất_Nó nói thể hiện chút lo lắng, nếu không phải bọn kia lấy Huy và Thư ra làm con tim thì nó đã đá cho bọn kia tan xác rồi

---------------------------------------

- Không liên lạc được với Hân, hay là cũng xảy ra chuyện rồi_Quân gấp gáp, trong bar đang vô cùng hỗn loạn

- Chị ấy gọi cho anh lâu chưa_Su

- Khoảng gần một tiếng rồi_Quân

- Thế là không ổn rồi, em thử liên lạc với anh Lâm nhưng cũng không được_Su

- Cậu ấy vào Tp. Hồ Chí Minh rồi_Minh

- Trước hết cần tìm vị trí của chị ấy có lẽ họ đã bắt 2 bé làm con tim

- Anh cũng nghĩ thế

- Mang laptop của anh ra đây_Su nói với bọn đàn em

- Vâng, Đây ạ_Một đứa mang ra

- Uk, trước tiên chúng ta sẽ xem có tín hiệu mà chị để lại không_Su

- Có không_

- Chị là người thông minh nên chắc chắn sẽ có_Su nói rồi gõ vào dò định vị

- Sao rồi_Quân

- Không có tín hiệu từ trang sức mà đã tìm

- Hay là bọn họ đã_Quân càng lo lắng

- Anh cứ bình tĩnh em sẽ thử tìm tín hiệu qua điện thoại nếu chị ấy để trong xe thì chắc sẽ tìm thấy thôi_Su

- Nhanh lên

- Vâng......có rồi đúng như em đoán_Su

- May quá chỗ nào nhanh lên_Quân

- Đường XX ngõ XX, đừng manh động chúng ta cần phải bsi mật tới đó, không được sơ xuất người vẫn đang trong tay chúng_Su

- Uk

- À, anh liên lạc cho anh Lâm giùm em

- Uk

***********************

3 tiếng sau

- Anh bọn họ đã bao vây mọi hướng_1 tên vào báo cho Vũ

- Được rồi, cứ như bình thường bọn chúng sẽ không giám xông vào đâu_Vũ

- Tê đó đến chưa_Vũ hỏi Trang

- Dạ theo như nhỏ thư kí báo, tên đó đến Tp. Hồ Chí Minh nhận được tin từ bọn kia đã bay về Hà Nội ngay. hiện đang di chuyển từ sân bay Nội Bài đến đây

- uk, vậy chờ thêm 20’ nữa_Vũ cười nham hiểm

- Tao sẽ biến nơi đây thành nơi chôn xác của chúng mày_Vũ đi lại gần chỗ nó

20’ sau

- Thưa nah có thêm một tên xuất hiện_Tên đó

- Uk được rồi, chúng ta đi_Vũ

- Mang điện thoại nhỏ kia cho anh_Vũ nói chỉ vào Ngọc

- Đây _Trang đi tới

- uk haha

..................

- Alo, Ngọc em không sao chứ_Quân lo lắng

- Tao đây, vợ mày đang trong tay tao, muốn cứu thì mày và thằng đó một mình vào đây, tao biết chúng mày đang ở ngoài, bảo quân lui hết không thì đừng tránh_Vũ

- Được, nhưng tao cảnh cáo màu, mày mà đụng tới họ thì không xong đâu_Quân hét lớn

- Lo cho thân mày đi, tao ày 30s: 1s.............._Vũ

- Sao thế_hắn

- Nó muốn tao với mày vào đó_Quân

- Được vào thôi

- Uk, Su ọi người lui 50m yên tâm anh sẽ lo cứu họ_Quân

- Vâng_Su

- Đi thôi_Hắn

- Uk_hắn và Quân ngang nhiên đi vào

- “Rầm” Hắn dùng chân đạp tung cánh cửa gỗ bước vào

- Anh_nó

- Em và Ngọc không sao chứ_Hắn

- Không ..............ổn rồi_Nó

- Làm tốt lắm bây giờ tao muốn ày xem cảnh con chúng mày bị hành hạ_Vũ

- Xem đi_Trang lạnh giọng mang chiếc laptop để trên bàn gỗ ở giữa nhà

- “Bốp...bốp.......Bốp” Một người lạ mặt không ngừng tát và quất roi lên người hai đứa bé

- ‘Ba...mẹ.... cứu con huhu” Huy và Thư khóc thét lên

- Dừng lại_hắn thét lớn

- các người muốn gì_Quân cay

- Đơn giản, đứng yên chịu người của tao đánh_Vũ

- Anh đừng_Nó can, Ngọc cũng lắc đầu nhìn về phía Quân

- “Bốp” Nhỏ Trang tiến lại thẳng tay tát vào mặt nó

- Mày câm đi chưa đến lượt mày nói_Trang

- Được thôi_Hắn và Quân đồng ý. Cả hai đều không nỡ nhìn con và vợ mình bị hành hạ

- Haha tốt lắm, chúng mày vào đi_Vũ nói xong từ bên ngoài tầm 20 thằng to cao tay cầm côn, gậy đi vào

- Anh à không được_nó hét lên bất lực

- Anh không sao, nhất định sẽ cứu được con_Hắn nhìn nó xót xa

- ......................_Nó lắc đầu nước mắt tràn ra

- Xử lí hai tên này đi_Vũ nói

- Vâng

- “Bốp ......Bốp........Bốp”

- Bịnh ............bịch

Tất cả bọn đó lao vào cứ thế là vụt. dù hắn và quân có khỏe đến đâu cũng không thể chịu đựng. Sau một lúc hắn và Quân gục xuống sàn nhà máu lênh loáng

- Không dừng lại đi, làm ơn_nó như chết đi trước hình ảnh của hắn

Ngọc dãy dụa muốn cởi bỏ trói ra nhưng không thể

- Không phải mày mạnh mồn lắm sao, chứng kiến chồng mình như vậy mày vui không_Vũ

- Bỉ ổi_Nó không cầu xin như trọc tức tên Vũ

- Mày muốn đi sớm à_tên Vũ nói rồi tút súng ra tiến lại chỗ nó

- Đừng............Hân.........._hắn yếu ớt nhìn lại

- Trong một cái tủ gỗ gần chỗ nó và Ngọc có một người bí ẩn ngồi trong đó. Quan sát tình hình bên ngoài bằng một lỗ hổng ở góc tủ

Lấy điện thoại bsi mật nhắn tin cho ai đó

“Hãy vào cứu họ nhanh lên”

Sent tin nhắn được gửi đi

135. Chương 128: Nguy Hiểm_định Mệnh (p2)

Bên ngoài
- Su sao rồi_Khánh, Minh, Mai chạy lại chỗ Su

- Bọn chúng không cho chúng ta vào, chúng lấy Huy và Thư làm con tim

- Không được nhất định họ sẽ gặp nguy hiểm_Minh

“Tít tít” tiếng chuông báo tin nhắn của Su vang lên

- “Hãy vào cứu họ nhanh lên”_Su đọc

- Hả_Tất cả

- Chết rồi chúng ta xông vào thôi, khoan đã là chị Anh gửi tin nhắn không lẽ _Su

- Gí cơ_Khánh và Thắng đồng thanh

- Không phải Anh ở chỗ Anh Thắng à_Mai

- Cả ngày nay cô ấy không có ở nhà........chết rồi_Thắng

- Vào_Khánh ra hiệu ọi người rồi nhanh chóng chạy vào

Cùng thời điển diễn biến bên trong

Tên Vũ cầm súng chĩa về phía Hân

- Trang xử hai con này trước chứ nhỉ, bây giờ đông đủ rồi giải quyết luôn một thể đi_Vũ

- Vâng_nhỏ Trang nói rồi tiến lại đối diện với Ngọc

Nó và Hân vẫn vậy không sợ chết, hắn và Quân nằm liệt trên sàn bất lực

- Nếu không có hai đứa mày thì ngày hôm nay chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện này, vậy nên chỉ cần chúng mày chết em tao sẽ ra đi thanh thản_Vũ

- Đúng vậy chỉ vì mày mà anh tao mới chết, gia đình tao mới tan cửa nát nhà, chúng mày nhất định phải chết_Nhỏ Trang nói rồi giơ súng lên sẵn sàng bắn về phía Ngọc

- Từ biệt, hahaha_Vũ

“Cạch....Cẩn thận........Đoàng đoàng.......Rầm rầm...A........A.......A

Những tiếng động lần lượt nổ ra

1s trước Khi Vũ và Trang chuẩn bị nổ súng người trong tủ (Anh) lao ra đỡ đạn cho cả nó và Ngọc. Cùng lúc bọn Khánh Minh cũng đạp cửa xông vào

Nhưng

- Không Anh......Anh_Nó hét lên nhìn Anh ngã gục dưới sàn cùng vũng máu

- Anh...........Anh_Khánh lao vào hốt hoảng

- Đứng yên, mày đừng có làm loạn ở đây_Vũ quát ;ên chỉ súng lung tung, nhỏ Trang lùi về phía sau, một số tên đàn em dàn ngang ra

- Chúng mày nên nhớ hai đứa trẻ đang nằm trong tay bọn tao_Vũ quát

- Mày muốn gì_Minh lo lắng, cần giải quết nhanh nếu không Lâm, Quân và Anh khó giữ được mạng

- Tao muốn gì ư...........haha.........mạng trả mạng........_Vũ

- Hờ......_Minh hờ hững đáp đồng thời ra lệnh cho su tìm vị trí của Huy và Thư

- Mau ra lệnh cho đàn em của chúng mày rút lui_Vũ

- Được nhưng tao muốn mày thả hai đứa trẻ trước, chúng vô can_Minh

- Tao sẽ thả sau_Vũ

- Không được, tao muốn thấy chúng ngay bay giờ_Minh

- Được thôi_Vũ nói rồi cầm chiếc laptop để xuống bàn

- “Quan sát thật kĩ nhìn xem có dấu hiệu gì không”_Minh nói nhỏ với Mai

- “Một căn nhà trống không có dấu hiệu gì cả”_Mai thì thầm

- “Khoan đã hình như phía ngoài cửa sppr vừa có máy bay đi qua, phía đó có biển quảng cáo Star_Minh

- Đối diện......là phòng trên sân thượng Kool_Mai

- Đúng rồi, ra lệnh cho Su đến đó cứu người, phải cẩn thận, anh sẽ cố kéo dài thời gian cho đến lúc cứu được hai đứa nhỏ, nhanh lên_Minh

- Vâng_Mai nói rồi lủi ra

- Sao thấy rồi chứ, bây giờ tao muốn chúng mày cút hêt sra để tao xử lí_Vũ

- Khoan, chúng ta có thể từ từ thương lượng_Minh

- Không, mau ra ngoài_Vũ

- Anh từ từ xem hắn muốn thương lượng như thế nào_Trang

- Uk, thôi được nói đi

- Umk..........Nếu các người đồng ý thả họ chúng tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra_Minh suy nghĩ một lúc rồi nói để kéo dài thêm thời gian

- Haha, mày đang mơ à_Vũ

- Thôi đừng phí lời với chúng mau giết chúng đi_Trang nóng lòng

- Được rồi bây giờ một là chúng mày cút ra ngoài, 2 là chết cùng bọn nó

Lúc đó Mai từ ngoài lẻn vào

- “Cứu được rồi, trước khi bọn chúng biết hãy phá chiếc máy tính kia đi

- Anh biết rồi_Minh nói nhỏ rồi quay sang phía Khánh và nó gật đầu ra hiệu cho bọn đàn em tiến lên chỗ hắn và Quân

- Mày định làm gì_Vũ hỏi, nhận ra chiếc gì đó không ổn định tiến lại chiếc máy tính thì

- “Đoàng........Đoàng”_Minh rút súng trên người ra bắn viên đạn đầu tiên trúng chiếc máy tính, viên thứ hai vào tay tên Vũ, súng rơi xuống, viên thứ 3 bắn thẳng vào cánh tay nhỏ Trang

- Đó là sự lựa chọn của tao_Minh

- Đưa họ nhập viện ngay_Mai nói

- Uk được rồi_Khánh nói rồi nhanh chóng bế Anh chạy đi, nhỏ đã ngất đi, Lâm và Quân cũng được bọn dàn em đưa ra ngoài

- Chúng mày muốn hai đứa trẻ chết sao_Vũ gằn lên

- haha tùy mày_Minh

- Chúng mày giết hết bọn nó cho tao_Tên Vũ hét to, bọn đàn em tay run run mắt ngơ ngác

- Chúng mày biết cái giá phải trả khi đụng vào bọn tao là gì không_Minh

- Câm mồm_Tên Vũ quát lên vì căm tức

- Hừ........Xông lên trói bọn chúng lại_Minh

- Mày muốn hai đứa bé phải chết sao_Nhỏ Trang

- Xông lên_Minh không quan tâm để ngoài tai

Một lúc sau tất cả bọn Vũ Trang bị trói lại, còn Minh lại cởi trói cho nó và Ngọc

- Hai người không sao chứ_Mai

- Không sao cảm ơn_Nó vội vàng

- Tao đến bệnh viện trước_Ngọc lo lắng chạy ra ngoài

Chỗ này giao cho hai người_Nó nói rồi chạy theo Ngọc

136. Chương 128: Nguy Hiểm_định Mệnh (p2)

Bên ngoài
- Su sao rồi_Khánh, Minh, Mai chạy lại chỗ Su

- Bọn chúng không cho chúng ta vào, chúng lấy Huy và Thư làm con tim

- Không được nhất định họ sẽ gặp nguy hiểm_Minh

“Tít tít” tiếng chuông báo tin nhắn của Su vang lên

- “Hãy vào cứu họ nhanh lên”_Su đọc

- Hả_Tất cả

- Chết rồi chúng ta xông vào thôi, khoan đã là chị Anh gửi tin nhắn không lẽ _Su

- Gí cơ_Khánh và Thắng đồng thanh

- Không phải Anh ở chỗ Anh Thắng à_Mai

- Cả ngày nay cô ấy không có ở nhà........chết rồi_Thắng

- Vào_Khánh ra hiệu ọi người rồi nhanh chóng chạy vào

Cùng thời điển diễn biến bên trong

Tên Vũ cầm súng chĩa về phía Hân

- Trang xử hai con này trước chứ nhỉ, bây giờ đông đủ rồi giải quyết luôn một thể đi_Vũ

- Vâng_nhỏ Trang nói rồi tiến lại đối diện với Ngọc

Nó và Hân vẫn vậy không sợ chết, hắn và Quân nằm liệt trên sàn bất lực

- Nếu không có hai đứa mày thì ngày hôm nay chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện này, vậy nên chỉ cần chúng mày chết em tao sẽ ra đi thanh thản_Vũ

- Đúng vậy chỉ vì mày mà anh tao mới chết, gia đình tao mới tan cửa nát nhà, chúng mày nhất định phải chết_Nhỏ Trang nói rồi giơ súng lên sẵn sàng bắn về phía Ngọc

- Từ biệt, hahaha_Vũ

“Cạch....Cẩn thận........Đoàng đoàng.......Rầm rầm...A........A.......A

Những tiếng động lần lượt nổ ra

1s trước Khi Vũ và Trang chuẩn bị nổ súng người trong tủ (Anh) lao ra đỡ đạn cho cả nó và Ngọc. Cùng lúc bọn Khánh Minh cũng đạp cửa xông vào

Nhưng

- Không Anh......Anh_Nó hét lên nhìn Anh ngã gục dưới sàn cùng vũng máu

- Anh...........Anh_Khánh lao vào hốt hoảng

- Đứng yên, mày đừng có làm loạn ở đây_Vũ quát ;ên chỉ súng lung tung, nhỏ Trang lùi về phía sau, một số tên đàn em dàn ngang ra

- Chúng mày nên nhớ hai đứa trẻ đang nằm trong tay bọn tao_Vũ quát

- Mày muốn gì_Minh lo lắng, cần giải quết nhanh nếu không Lâm, Quân và Anh khó giữ được mạng

- Tao muốn gì ư...........haha.........mạng trả mạng........_Vũ

- Hờ......_Minh hờ hững đáp đồng thời ra lệnh cho su tìm vị trí của Huy và Thư

- Mau ra lệnh cho đàn em của chúng mày rút lui_Vũ

- Được nhưng tao muốn mày thả hai đứa trẻ trước, chúng vô can_Minh

- Tao sẽ thả sau_Vũ

- Không được, tao muốn thấy chúng ngay bay giờ_Minh

- Được thôi_Vũ nói rồi cầm chiếc laptop để xuống bàn

- “Quan sát thật kĩ nhìn xem có dấu hiệu gì không”_Minh nói nhỏ với Mai

- “Một căn nhà trống không có dấu hiệu gì cả”_Mai thì thầm

- “Khoan đã hình như phía ngoài cửa sppr vừa có máy bay đi qua, phía đó có biển quảng cáo Star_Minh

- Đối diện......là phòng trên sân thượng Kool_Mai

- Đúng rồi, ra lệnh cho Su đến đó cứu người, phải cẩn thận, anh sẽ cố kéo dài thời gian cho đến lúc cứu được hai đứa nhỏ, nhanh lên_Minh

- Vâng_Mai nói rồi lủi ra

- Sao thấy rồi chứ, bây giờ tao muốn chúng mày cút hêt sra để tao xử lí_Vũ

- Khoan, chúng ta có thể từ từ thương lượng_Minh

- Không, mau ra ngoài_Vũ

- Anh từ từ xem hắn muốn thương lượng như thế nào_Trang

- Uk, thôi được nói đi

- Umk..........Nếu các người đồng ý thả họ chúng tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra_Minh suy nghĩ một lúc rồi nói để kéo dài thêm thời gian

- Haha, mày đang mơ à_Vũ

- Thôi đừng phí lời với chúng mau giết chúng đi_Trang nóng lòng

- Được rồi bây giờ một là chúng mày cút ra ngoài, 2 là chết cùng bọn nó

Lúc đó Mai từ ngoài lẻn vào

- “Cứu được rồi, trước khi bọn chúng biết hãy phá chiếc máy tính kia đi

- Anh biết rồi_Minh nói nhỏ rồi quay sang phía Khánh và nó gật đầu ra hiệu cho bọn đàn em tiến lên chỗ hắn và Quân

- Mày định làm gì_Vũ hỏi, nhận ra chiếc gì đó không ổn định tiến lại chiếc máy tính thì

- “Đoàng........Đoàng”_Minh rút súng trên người ra bắn viên đạn đầu tiên trúng chiếc máy tính, viên thứ hai vào tay tên Vũ, súng rơi xuống, viên thứ 3 bắn thẳng vào cánh tay nhỏ Trang

- Đó là sự lựa chọn của tao_Minh

- Đưa họ nhập viện ngay_Mai nói

- Uk được rồi_Khánh nói rồi nhanh chóng bế Anh chạy đi, nhỏ đã ngất đi, Lâm và Quân cũng được bọn dàn em đưa ra ngoài

- Chúng mày muốn hai đứa trẻ chết sao_Vũ gằn lên

- haha tùy mày_Minh

- Chúng mày giết hết bọn nó cho tao_Tên Vũ hét to, bọn đàn em tay run run mắt ngơ ngác

- Chúng mày biết cái giá phải trả khi đụng vào bọn tao là gì không_Minh

- Câm mồm_Tên Vũ quát lên vì căm tức

- Hừ........Xông lên trói bọn chúng lại_Minh

- Mày muốn hai đứa bé phải chết sao_Nhỏ Trang

- Xông lên_Minh không quan tâm để ngoài tai

Một lúc sau tất cả bọn Vũ Trang bị trói lại, còn Minh lại cởi trói cho nó và Ngọc

- Hai người không sao chứ_Mai

- Không sao cảm ơn_Nó vội vàng

- Tao đến bệnh viện trước_Ngọc lo lắng chạy ra ngoài

Chỗ này giao cho hai người_Nó nói rồi chạy theo Ngọc

137. Chương 129: Kết Thúc

129: KẾT THÚC

Tại bệnh viện Anh, Lâm, Quân nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Tình trạng của Anh là nghiêm trọng nhất

Bên phía trước cửa phòng cấp cứu số 1: “tinh” Bảng điện tử trước cửa từ đỏ sang Xan

- Bác sĩ họ không sao chứ_Nó/Ngọc đồng thanh nét mặt lo lắng

- Hai vị yên tân, không quá nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi là ổn_Bác sĩ

- ....Vâng cảm ơn bác sĩ_Nó và Ngọc thở phào nhẹ nhõm

- Bên phía Anh sao rồi_nó

- Không biết, sang bên đó xem sao_Ngọc

- uk đi_nó

- Anh sao rồi_Nó lo lắng nhìn cảnh tượng Khánh thất thần ngồi im một chỗ, Thắng lo lắng đi đi lại lại

- ........_Thắng không nói gì lắc đầu

- Nếu....nếu.........Anh xảy ra chuyện gì thì tao sẽ không sống nổi_Ngọc khóc

- Tao cũng thế_Nó

- Hai người đừng như vậy Anh không sao đâu_Thắng

- Anh......không phải hai người ở cùng nhau sao, tại sao anh không........không_Khánh tức giận đứng lên mắm cổ áo Thắng ghì vao tuong

- Tôi xin lỗi......_Thắng

- Hai người bình tĩnh đi

- Hừ, Khánh bỏ Thắng ra đi lại chỗ ngồi xuống

- Thật ra........có chuyện này tôi đã hứa với Anh sẽ không bao giờ nói ra nhưng xem ra.....đã đến lúc mọi người nên biết_Thắng

- Hả là gì thế_nó

- Anh..........mắc bệnh_Thắng

- Cái gì....._Khánh

- Bệnh......bệnh gì_Ngọc

- Ung thư tủy, cô ấy đã nhờ tôi dựng nên màn kịch đó không muốn cậu chứng kiến những ngày cuối đời của mình. Càng không muốn cậu và hưng đau khổ

- Không......không_Khánh như phát điên lên tự đấm vào tường

- Bình tĩnh đi_Nó can

- Tôi không đáng .........sao tôi không hiểu Anh.........Tôi......._Khánh gào lên

- Không phải lỗi của cậu đừng tự trách mình lẽ ra tôi nên nói sớm hơn, tôi xin lỗi_Thắng

- Hình như có thể ghép tủy mà sao....._Ngọc

- Đã xét nghiệm nhưng bác sĩ nói nhóm máu của Anh cực hiếm, 1000 người chỉ có một người duy nhất có nhóm máu đó. Chúng tôi đã tìm nhưng tất cả đều không có, vậy nên cơ hội được ghép tủy càng thấp

- Nếu tìm được thò có thể chứ_nó

- Nếu người ta đồng ý thì chỉ cần xác nhận tủy là ok_Thắng

- Tôi sẽ đi tìm_Nó

- là nhóm máu gì_Ngọc

- AB Hiếm_Thắng

30’ Sau

“Tinh”_Cánh cửa mở ra

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi_Kháh

- May mắn là viên đạn trúng ở bả vai nên không sao. Cánh tay chỉ bị xước nhẹ chúng tôi đã phẫu thuật lấy viên đạn ra, nhưng tình trạng bệnh nhân hoàn toàn không ổn_Bác sĩ

- Là sao_Tất cả

- Bệnh nhân bị ung thư đúng chứ_Bác sĩ

- Đúng vậy

- Vì thế nên bệnh nhân đã hoàn toàn bị ngất.........khả năng này sẽ khó tỉnh lại được

- Hả, cong cách nào khác nữa không bác sĩ

- Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang khoa ung thư nếu trong vòng 48h có thể tiến hành phẫu thuật sẽ có cơ hội sống còn nếu không thì........e rằng sẽ không thể trụ qua 4 ngày đâu_Bác sĩ

- ......_Khánh nhợt nhạt mặt tái mét

- Phải làm sao đây.._Ngọc nức nở

- Liệu trong hai ngày có thể tìm được nhóm máu và tủy thích hợp không_Thắng

- Em không biết_Nó đau khổ

Tại phòng bác sĩ khoa ung thư

- Bác sĩ chúng ta không thể tìm được tủy thích hợp sao_Khánh

- Thời gian quá gấp, tôi đã liên lạc với các bệnh viện khác, cũng đã nhờ người tìm bên nước ngoài hi vọng có thể tìm được_Bác sĩ

- Chúng ta chỉ có 48h_nó

- Nếu phẫu thuật cơ hội sống xót là bao nhiêu

- Khoảng 15%

- Chỉ cần 1% chúng ta cũng sẽ thử_Khánh

- “Cạch”_Hắn và Quân đi vào

- Tình hình thế nào rồi_Hắn lo lắng

- Vẫn đang tìm kiếm tủy thích hợp_nó

- Bác sĩ chỉ cần người đó có nhóm máu đó là sẽ có tủy thích hợp sao_hắn

- Đúng vậy

- Tôi biết một người có nhóm máu đó_hắn

- Ai_tất cả

- Cảnh Ngọc Linh_hắn

- hả, nhưng cô ta chết rồi_Quân

- Đúng rồi...Anh trai cô ta Cảnh Long Vũ

- Rất có thể, Khánh nói trong lòng dấy lên chút hi vọng...cầm điện thoại gọi cho Minh

- ......._Khánh

- Alo_Minh

- Tao đây_Khánh

- Ừ ổn chứ_Minh lo lắng

- Tên Vũ đang ở đâu_Kháh

- Trong đó_Minh

- Dẫn hắn đến bệnh viện, càng nhanh càng tốt_Kháh

- hả, Để làm gì_Minh ngạc nhiên

- Nói sau_Khánh

- ừ.....

________________________

- Các người muốn gì_tên Vũ

- Anh còn ba mẹ đúng chứ_Quân

- Đúng thì sao_Tên Vũ

- Nếu anh đồng ý cứu một người chúng tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra_nó

- Haha các người đang nằm mơ sao, nên nhớ tôi cũng là người bị hại chính các người hại tôi, muốn tôi cứu người ư, mơ đi_tên Vũ

- Tại sao anh nhất định phải thù_Hắn

- Chính chúng mày đã giết em tao, chính chúng mày không cho nó cơ hội sống

- Hừ, anh đừng mù quáng mà lao vào hận thù, chính em gái anh tự lao xuống vực, chẳng liên quan đến chúng tôi_Nó

- Câm mồm_Tên Vũ quát lớn

- Hãy quên đi hận thù và làm lại anh còn gia đình đừng vì một người đã chết làm ảnh hưởng đến tương lai của mình_Minh

- Nếu anh đồng ý, chúng tôi sẽ thả nhỏ Trang đồng thời cũng sẽ giúp ba anh ra tù sớm_nó

- Làm ơn chúng tôi hoàn toàn không muốn kéo dài mối hạn thù này nữa_Ngọc

- Các người nói thật_Vũ

- Uk

- Vậy được nhưng hãy thả họ ra trước_Tên Vũ suy nghĩ lại

- Uk

- Anh sẵn sàng rồi chứ_Khánh

- Uk_Tên Vũ nói rồi theo Khánh và một vài bác sĩ đi vào trong làm xét nghiệm

Sau 30’

- Bác sĩ, sao rồi_Tất cả lo lắng mong mỏi

- Cậu ấy có nhóm máu AB hiếm hoàn toàn giống với nhóm máu của cô Anh_Bác sĩ vui mừng

- Bây giờ làm sao_Khánh

- Chúng tôi cũng đã kiểm tra tủy phù hợp, ca phẫu thuật sẽ phải diễn ra ngay khoảng 15’ nữa bắt đầu_Bác sĩ

- Bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy_Khánh

- Được rồi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức_Bác sĩ

- Phải đảm bảo cả sức khỏe cho anh ta nữa_Nó/hắn

- Vâng

- Uk

________________________________

2 tiếng trôi qua ca phẫu thuật vẫn tiếp tục không ai biết tình hình phía trong như thế nào cả. Tất cả đều mang một nỗi lo lắng, mong mỏi kì vọng

- Cố lên mọi chuyện rồi sẽ qua thôi_Hắn vỗ vai an ủi Khánh

- Trước khi ngất lịm đi cô ấy nói xin lỗi tôi đã không hiểu, tại sao tôi lại không nhận ra cô ấy bị bệnh chứ_Khánh đau khổ

- Yên tâm đi, họ nhất định sẽ cứu Anh_Quân

- Uk

- Anh nổ chứ_nó

- Ừ, anh không sao_Hắn

- Tính sao với bọn người đó_Ngọc

- Như chúng ta đã hứa hãy thả chúng ra

- Liệu .......chúng có_Mai

- Không sao đâu chúng ta nên kết thúc ở đây kéo dài hận thù không tốt chút nào cả_hắn

- Uk, cũng đúng

- “Tinh”

- Bác sĩ ca phẫu thuật thành công chứ_Khánh

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.........................ca phẫu thuật đã kết thúc thành công_Vị bác sĩ trung niên làm mọi người thót tim

- Cảm ơn bác sĩ, mọi người đã vất vả rồi_Khánh mừng rỡ

- Không có gì, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng VIP, 30’ nữa cô ấy sẽ tỉnh_Bác sĩ

- Cảm ơn mọi người_tất cả cúi đầu cảm ơn rồi quay sang nhìn nhau mặt nhe nhửn.

Tại phòng bệnh

Anh từ từ mở mắt hơi nheo mày, ê ẩm cả người

- Em tỉnh rồi sao_Khánh nhẹ nhàng

- Đây là đâu, em vẫn chưa chết sao_Anh

- Con ngốc này, bọn tao sao có thể để mày chết được chứ_Nó

- Hỳ

- Ổn chưa_Quân hỏi thăm

- Ừ, không sao đâu yên tâm đi_Anh

- hehe biết ngay mà, nó không chết dễ vậy đâu_nó

- Hỳ hỳ đúng vậy_Anh cười nhr nhửn

- À mà này, mày tới đó bao giờ thế_Ngọc ngạc nhiên về sự có mặt của nhỏ trong ngôi nhà đó, mọi người cũng tò mò không kém

- Thật ra hôm đó khi đứng trước cửa trường mầm non em đã thấy một người trẻ dẫn Huy và Thư đi ra gương mặt có vẻ gấp gáp nên em đi theo đến tận căn nhà đó, sau đó em lẻn vào tủ ngồi. Họ bao vây căn nhà đó rồi dẫn hai đứa nhỏ đi_Em không thể ra ngoài nên ngồi trong đó, lúc sau thì Ngọc bị đưa vào, lát sau là Hân_Anh kể lại

- Ồ, ra là thế_Tất cả

- Xin lỗi mày nha_3 đứa kia ôm chầm lấy Anh

- Xin lỗi gì chứ_Anh

- Thật mà bọn tao đã không hiểu ày, lại còn to tiếng nữa_Mai

- Không sao, tao hiểu mà_Anh

- Thôi Anh nghỉ ngơi đi chúng ta ra ngoài đợi, mai chúng ta hãy vào_Hắn

- Hỳ, để hai vợ chồng nhà người ta đoàn tụ_Ngọc trêu

- Này_Khánh lườm

- Hỳ tạm biệt, mau khỏe nha tình yêu_Mai nói rồi ôm Anh

- Này vợ, em làm vậy có người ghen đó_Minh nói nhìn Khánh

- Chứ không phải là mày ghen với vợ tao à_Khánh

- Này..._Minh tức

- Thôi chúng ta ra ngoài nào, tạm biệt

- Bye_Nó nháy mắt tinh nghịch

Trong phòng chỉ còn lại Khánh và Anh không khí hơi gượng gạo, ngượng ngùng

- Em xin lỗi, lẽ ra em không nên giấu anh, nhưng....._Anh mở lời

- Anh hiểu mà, người có lỗi là anh, anh đã không nhận ra bệnh của em, anh thấy hối hận_Khánh

- Thôi được rồi bây giờ em ổn, anh đừng lo_Anh

- Ừm em nghỉ đi_Khánh

- Vâng

_________________________

1 tuần sau. Anh xuất viện, tất cả đang tị tập tổ chức một buổi party nhỏ

Ngoài sân nhà Khánh mấy đứa nhóc chạy rượt đuổi kêu la

- Này sao anh giám du em_Nhóc Thư

- Anh đẹp, anh có quyền haha_Huy cười rồi chạy mất

- Thôi, em đứng lên đi_Quốc Hưng đỡ Thư đứng dậy

- Hì, chúng ta chơi tiếp_Tài nói rồi chạy theo Huy

- Các con chúng ta vào thôi_Mai gọi

- Vâng_4 nhóc đồng thanh chạy ù vào bàn tranh chỗ ngồi lúc đó anh, Khánh từ phòng khách đi vào, Minh, Mai, Ngọc, Quân, nó trong bếp bưng đồ lại, hắn thì thong dong hai tay dút túi quần từ từ đi vào

- “King Koong”_Tiếng chuông

- Để em ra mở cửa_Nó nói rồi đi ra

- “Cạch”_Nó mở cửa ra bên ngoài Thắng và Su đang đứng chờ trên tay xách một bịch đồ

- Hai người đến rồi, sao muộn thế_Nó

- Hỳ, anh còn bận_Thắng

- Vào thôi em đói quá_Su hí hớn

- Hỳ

Trong nhà

- Chào mọi người_Thắng

- hé lô lô_su

- hai người vào ngồi đi_Anh

- Lâu rồi chúng ta mới tụ tập đông đủ như thế này, cùng làm một li nhé_Hắn

- Okl_Tất cả

- 1,2,3 zô 1,2,3 zô_Tất cả

- Cạn nhé

- ok

- .......

- ............

- ............

TỨ ĐẠI CÔNG CHÚA TÀI NĂNG VÀ TỨ ĐẠI CÔNG TỬ LẠNH LÙNG PHẦN II là cuộc sống, trải nhiệm của những nhân vật chính. Cuộc sống không hoàn toàn màu hồng vì vậy những khó khăn thử thách sẽ làm tình cảm, lòng tin của họ bền vững.

END

TỨ ĐẠI CÔNG CHÚA TÀI NĂNG VÀ TỨ ĐẠI CÔNG TỬ LẠNH LÙNG III Thế hệ thứ 2

Sẽ là một câu chuyện hoàn toàn mới, nhân vật chính sẽ là những người con của họ đang ở tuổi mới lớn, Những gì sẽ xảy ra liệu họ có được hạnh phúc như cha mẹ của mình, mời các bạn tiếp tục đón đọc

TỨ ĐẠI CÔNG CHÚA TÀI NĂNG VÀ TỨ ĐẠI CÔNG TỬ LẠNH LÙNG III Thế hệ thứ 2

( Đường link truyện: /tu-dai-cong-chua-tai-nang-va-tu-dai-hoang-tu-lanh-lung-the-he-thu-2.html)

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tu-dai-cong-chua-tai-nang-va-tu-dai-cong-tu-lanh-lung